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Utangulizi	
Baada	ya	kufanya	mikutano	kadhaa	nikisafiri	kutoka	Brisbane	hadi	Perth,	
mke	wangu,	mwanangu,	na	mimi	tulisafiri	hadi	Afrika	Kusini	kwa	ajili	ya	
Sikukuu	 ya	 Vibanda	 na	 mikutano	 mingine.	 Tulikuwa	 na	 wakati	
uliobarikiwa	 sana	 lakini	 tuliporudi	 nyumbani	 tuliarifiwa	 kwamba	
tulilazimika	 kuhama	 nyumba	 kutoka	 kwenye	 nyumba	 yetu	 ya	 kupanga	
wakati	huo.	Baada	ya	kumaliza	kuhamia	kwenye	makao	yetu	mapya,	baba	
yangu	 aliugua	 ghafula	 na	 akawa	 katika	 hali	 ya	 kuhatarisha	 maisha.	
Alikuwa	 hospitalini	 kwa	 wiki	 kadhaa.	 Baada	 ya	 matukio	 haya	 yote	
nilikuwa	nimechoka.	
Baba	 yangu	 akiwa	 imara	 baada	 ya	 upasuaji	 wake,	 nilisonga	mbele	 kwa	
sala	 kwa	ajili	 ya	kazi	 yangu	 iliyofuata.	 	Nilipopata	 treni	hadi	uwanja	wa	
ndege,	 nilihisi	 shwari	 kabisa.	 	 Nilikuwa	 nikisafiri	 hadi	 Talking	 Rock	
Sabbath	 Chapel	 karibu	 na	 Atlanta,	 Marekani	 kwa	 mikutano	 muhimu	
ambayo	 ingeathiri	 pakubwa	 mustakabali	 wa	 ujumbe	 na	 harakati	 zetu.	
Niliposafiri	kuvuka	Bahari	ya	Pasifiki,	nilijiweka	mikononi	mwa	Mwokozi	
wangu	 mpendwa	 na	 kumwamini	 anipe	 nguvu	 ya	 kufanya	 kile	
kilichohitajika	kufanywa.	
Kabla	 ya	 mikutano	 yetu	 ya	 Biashara,	 nilifanya	 mfululizo	 wa	 mikutano	
katika	Talking	Rock.	Roho	wa	Mungu	alitembea	kwa	njia	ya	ajabu	kuleta	
pamoja	 vipengele	 vingi	 muhimu	 vya	 ujumbe	 wa	 Ukweli	 wa	 Sasa.		
Ilionekana	kufaa	kwamba	katika	usiku	wa	kuamkia	2020	kwamba	usemi	
wazi	kama	huo	wa	ujumbe	unapaswa	kutolewa.		
Kwa	mtazamo	wa	nyuma,	ilikuwa	nzuri	pia	kukusanya	pamoja	mfululizo	
huu	wa	mawasilisho	kabla	tu	ya	Virusi	vya	Korona	kugusa	ulimwengu.	
Kadri	 ambavyo	 nimekuwa	 nikipitia	 mawasilisho	 haya,	 nimekuwa	
nikibarikiwa	sana.	Vito	vya	ukweli	uliyomo,	njiwa	inayounganisha	mambo	
mengi,	 upeo	 wa	 uwasilishaji	 wa	 mwisho	 kuhusu	 mateso	 ya	 Kristo	
uliotolewa	 wakati	 wa	 Sabato	 ya	 mwezi	 mpya	 mnamo	 Desemba	 28,	
umeniacha	 machozi	 yakinibubujika	 ninapotafakari	 maudhui	 na	 athari	
zake	kwangu	kutopinga	uovu	kwa	jinsi	nilivyofanya	maisha	yangu	yote.	
Ukweli	 wa	 sasa	 unawakilishwa	 kama	msichana	 aliyekaribia	 kuzaa	 uzao	
wa	 Masihi.	 Joka	 hilo	 humvamia,	 lakini	 mume	 wake	 humtazama	 kwa	
uangalifu	 huo	 mwororo	 anapojitayarisha	 kwa	 ajili	 ya	 utoaji	 wa	 uzao	
ambao	 anatamani	 sana	 udhihirishwe.	 Wafuasi	 wa	 kweli	 ya	 sasa	 hivi	
karibuni	 wataingia	 katika	 usiku	 wa	 giza	 wa	 msukosuko	 wa	 sasa	 wa	
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ulimwengu	 lakini	 katika	 jaribu	 hilo	 la	 imani	 yake	 na	 katika	 kujifunza	
kutoshindana	 na	 uovu	 katika	 mwili,	 atakuwa	 tayari	 kwa	 ajili	 ya	 upepo	
wenye	 nguvu	 unaoenda	 kasi	 ambao	 utaiangazia	 dunia	 kwa	 nguvu,	
utukufu	au	tabia	ya	Bwana.	Sikiliza	Roho	wa	Yesu	anachosema	sasa	kwa	
kanisa	lake.	Hakikisha	wito	na	uchaguzi	wako.	Jifunze	ili	ujionyeshe	kuwa	
umeidhinishwa.	Tembea	na	Mwokozi	wako	katika	kweli	na	Upendo.	
Ubarikiwe	unaposoma	mahubiri	haya.	 	Na	yamshe	roho	yako	kwa	imani,	
tumaini	 na	 upendo	 kwa	 Baba	 yetu	 wa	 ajabu	 na	 Mwanawe	 mpendwa.	
Kwao	kuwe	na	utukufu	na	heshima	milele	na	milele.	Amina	
	
Mchungaji	Adrian	Ebens	
Desemba	24,	2020	
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1. Injili	Hii	Ya	Ufalme	
Adrian Ebens 

Nakala Iliyobadilishwa - Ilirushwa Mubashara tarehe 19 Desemba 2019 

Baba	 uliye	 mbinguni,	 tunakushukuru	 kwamba	 tunaweza	 kukusanyika	
pamoja	 usiku	 wa	 leo	 kujifunza	 neno	 lako.	 Na	 ninaomba	 kwamba	
tunaposhiriki	wakati	huu	pamoja,	kwamba	malaika	wako	wataingliia	kati	
na	kwamba	utatubariki,	kwamba	utatufundisha.	Bwana,	tunajua	kwamba	
ulimwengu	 una	 hasira.	 	 Mataifa	 yana	 hasira,	 mambo	 mengi	 sana	 ya	
kutisha	 yanafanyika,	 machafuko	 kila	 mahali.	 Na	 katikati	 ya	 haya,	
tunatazamia	kwenye	Mwamba	imara	ili	tupate	kuwa	na	nanga	kwa	ajili	ya	
nafsi	 tunapopitia	 siku	 zijazo.	 	 Na	 ninaomba	 kwamba	 katika	 mambo	
ambayo	 tunashiriki	 pamoja,	 kwamba	 tuwe	 na	 injili	 ya	 Yesu	 Kristo,	 ili	
mioyo	yetu	 isishindwe	kwa	kuogopa	mambo	yatakayokuja	 juu	ya	dunia,	
na	kwamba	tujifiche	katika		mahali	pa	siri	pa	Aliye	Juu,	chini	ya	uvuli	wa	
Mwenyezi	 na	 kukaa	 pamoja	 na	 Kristo	 kifuani	 mwa	 Baba.	 Na	
tunakushukuru	kwa	kujibu	maombi	haya	katika	jina	la	Yesu,	amina.	
Nilipokuwa	nikisafiri	kutoka	kwa	rafiki	yangu	Craig	karibu	na	Newcastle,	
ambayo	ni	saa	moja	hivi	Kaskazini	mwa	Sydney	huko	Australia,	nilisafiri	
kwa	 gari-moshi	 hadi	 Uwanja	 wa	 Ndege	 wa	 Sydney.	 Iwapo	 umekuwa	
ukitazama	habari	hata	kidogo,	Sydney	na	Brisbane	zimefunikwa	na	moshi,	
mojawapo	ya	misimu	mibaya	zaidi	ya	moto	ambayo	tumekuwa	nayo	kwa	
muda,	 ingawa	 baadhi	 ya	 wataalamu	 wa	 takwimu	 wanaweza	 kutufanya	
tuamini	 kwamba	mambo	 ni	mabaya	 zaidi	 sasa	 kuliko	 ilivyokuwa	 kabla.	
Lakini	 unapotazama	historia	 ya	mioto	 ya	Australia,	 tumekuwa	na	mioto	
mibaya	 sana	 nyakati	 zilizopita,	 na	 ni	 kweli	 kwamba	 mambo	 yanazidi	
kuwa	mabaya,	sivyo?	Lakini	mimi	hugundua	ajenda	ya	wengine	kuzidisha	
kesi	ya	mabadiliko	ya	hali	ya	hewa.	Na	hii	 inaweza	kuwa	sehemu	katika	
ajenda	ya	upapa	juu	ya	mabadiliko	ya	hali	ya	hewa.	Je,	hilo	linawezekana	
kuleta	ulimwengu	wote	chini	ya	utawala	wa	mamlaka	ambayo,	[inasema]	
“lazima	tudhibiti	mambo	haya	yote	vyema.”	
Lakini	 kwa	 vyovyote	 vile,	 moshi	 hakika	 ulikuwa	 mzito	 huko	 Sydney.		
Lakini	nilipokuwa	nikisafiri	kwa	treni,	nilipanda	kwenye	treni	nikiwa	na	
shehena	 zangu	 na	 watu	 waliokuwa	 kinyume	 nami,	 pia	 walikuwa	 na	
shehena	na	tukaanza	kujadiliana,	na	walikuwa	wakisafiri	kwenda	Austria	
na	Ujerumani	kutumia	muda	na	familia	yao.	Wote	wanasafiri	hadi	Austria	
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kuwa	na	Krismasi	nyeupe.	 	Ukifika	Australia,	hautapata	Krismasi	nyeupe	
huko	 Australia,	 utapata	 nyuzi	 joto	 mia	 moja.	 Na	 utatokwa	 jasho,	 lakini	
walikuwa	wanaenda	kuitumia	Krismasi	nyeupe.	Na	tulianza	kuzungumza	
na	 bila	 shaka	 waliniuliza,	 "Unasafiri	 kwenda	 wapi?"	 	 “Naam,	 ninasafiri	
kwenda	Georgia,	Atlanta	na	kushiriki	habari	 fulani	kutoka	katika	baadhi	
ya	vitabu	ambavyo	nimekuwa	nikivitayarisha.”		“Oh,	wewe	ni	mwandishi.	
Unaandika	juu	ya	masomo	gani?"	"Oh,	nina	furaha	kwamba	umeuliza."	
Na	 tunaanza	 kuongea.	 Na	 nilishiriki	 kuhusu	 usadikisho	 wangu	 kuhusu	
Mwokozi	wetu	mwenye	 upendo	 na	 jinsi	 anavyowakilisha	 tabia	 ya	 baba	
yetu	 na	 kwamba	 ingeonekana	 kwamba	 karibu	Ukristo	wote	 haujaelewa	
tabia	 ya	 Mungu.	 Na	 kwamba	 Mungu	 si	 jeuri.	 Mungu	 hatafuti	
kuwaangamiza	 wale	 ambao	 hawafuati	 kwa	 uangalifu	 na	 kwa	woga	 kila	
maelezo	 magumu	 katika	 mfumo	 fulani	 dhalimu.	 Lakini	 Mungu	 huyo	 ni	
upendo	na	neema	na	rehema.		Na	ndiyo,	bila	shaka,	katika	makuzi	yangu,	
na	 kwa	 wengi	 wetu	 ambao	 tumelelewa	 katika	 Ukristo,	 tulifundishwa	
kwamba	 Mungu	 ni	 upendo,	 kwamba	 Mungu	 ni	 mwenye	 rehema.	 Na	
kwamba	mkimkubali	Mwana	wake	na	kumwamini,	mtakuwa	na	uzima	wa	
milele.	 Tatizo	 lilikuwa	 ni	 lakini.	 Lakini	 usipofanya	 hivyo,	 basi	 Mungu	
atakuchoma	motoni.	
Sasa,	 kwa	 Waprotestanti	 wengi,	 neno	 linalofuata	 ni	 milele.	 Kwa	 sisi,	
ambao	 tumeingia	katika	 imani	ya	Waadventista,	 tumsifu	Mungu.	Ni	kwa	
muda	 mfupi	 sana.	 Mungu	 atawachoma	 watoto	 wake	 waasi	 kwa	 muda	
mfupi	 tu.	 Na	 kwa	 sisi	 ambao	 tunafahamu	 Roho	 ya	 Unabii,	 basi	 muda	
mrefu	zaidi	ungekuwa	ni	siku	kadhaa.	Hisia	ya	namna	hiyo,	aina	hiyo	ya	
mchakato	wa	mawazo	 ambayo	Mungu	 angeteketeza	watoto	wake	waasi	
huondoa	 kabisa	 uhuru	wa	 injili.	 Inajenga	mazingira	 ya	 hofu.	 	 Baba	 yetu	
angewachoma	moto	watoto	wake	waliopotoka	ambao	kwamba	ametumia	
juhudi	nyingi	kuokoa?	Halafu,	kwa	sababu	hawakubali,	basi	angegeuka	na	
kuwachoma?	 Hii	 imechanganya	 watu.	 Na	 nilipokuwa	 nikizungumza	 na	
mtu	 huyu	 ambaye	 alikuwa	 na	 asili	 ya	 Kimethodisti,	 lakini	 alikuwa	
ameenda	 katika	 aina	 fulani	 ya	 imani	 isiyoaminika,	 iliyoorodhesha	
kutoweza	kwake	kufahamu	mungu	ambaye	angefanya	mambo	haya	kwa	
watoto	wake.	
Nami	nikasema,	"Hii	ndiyo	hoja,	haswa."	Naye	alikuwa	ameonyesha	kwa	
mashaka	yake	kwamba	bila	shaka,	hakuwa	na	imani	kwa	Mungu	kwa	kiasi	
fulani.	 Nami	 nikasema,	 "Unajua	 nini,	mimi	 pia	 siamini	Mungu	wala	 sina	
Mungu.	 Baba	 yangu	 hafanyi	 mambo	 ambayo	 Ukristo	 unafundisha	 kwa	
ujumla."	 Sisemi	 kila	 mtu	 lakini	 kwa	 ujumla.	 	 Ninamwabudu	 Mungu	 wa	
Yesu	 Kristo.	 Yule	 ambaye	 kwa	 hakika	 amefunuliwa	 katika	 Biblia,	 yule	
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anayewapenda	watoto	Wake	na	kuwajali	watoto	wake.	Alivutiwa.		Alitaka	
kujihusisha.	Alipendezwa	na	mambo	ambayo	nilikuwa	nikisema	kwamba	
kuna	njia	nyingine	mbadala	ya	wale	wanaoamini	kwamba	hakuna	Mungu	
iliyo	tofauti	na	Ukristo	na	unaweza	kuingia	katika	uhusiano	wa	upendo	na	
Mungu	 wa	 Yesu	 Kristo	 kwa	 maana	 Yesu	 mwenyewe	 alisema,	 “Ikiwa	
umeniona	mimi,	umemwona	Baba...."	Je,	inaweza	kuwa	kweli?	Je,	inaweza	
kuwa	 kweli	 kwamba	 ikiwa	 umemwona	 Kristo	 yule	 alipokuja	 duniani,	
alipokuja	 hapa,	 alimwambia	 Filipo,	 "Filipo,	 ikiwa	 umeniona	 mimi,	
umemwona	Baba."	
Na	Filipo	aliona	nini	kwa	miaka	hiyo?	 	Aliona	nini?	Kuponya	wagonjwa,	
kufufua	 wafu,	 kuhubiri	 rehema	 na	 neema,	 upole,	 wema.	 Alipopigwa,	
aligeuza	 shavu	 la	 pili.	 Huu	 ndio	 ufunuo	 ambao	 Yesu	 ametupatia.	 Je,	
tunawezaje	kukosa	hili	katika	ufahamu	wetu?	Haya	ni	baadhi	ya	mambo	
ambayo	 nilikuwa	 nikijadiliana	 na	 bwana	 huyu	 na	 nilipata	 fursa	 ya	
kushiriki	 naye	 kitabu	 chetu	 kidogo,	 Identity	 Wars.	 Alikuwa	 na	 huzuni.		
Alipendezwa	sana	kukisoma	na	alikuwa	akitazamia	kunipa	maoni	 fulani.	
Na	kulikuwa	na	mwanamke	mwingine	aliyeketi	kando	yangu	ambaye	pia	
alikuwa	 amelelewa	 katika	 mazingira	 ya	 Kikristo.	 	 Alilelewa	 katika	
mazingira	 ya	 Kikatoliki.	 Na	 tena,	 nikielezea	 kama	 ambavyo	 wengi	
wameelezea,	 haswa	 huko	 Australia	 ambapo	 nadhani	 ni	 sawa	 na	 huko	
Amerika.	Mwakilishi	wetu	mkuu	zaidi	wa	kanisa	katoliki	nchini	Australia	
amefungwa	 kwa	 ajili	 ya	 kuwalawiti	 watoto	 au	 hapana,	 ninadhania	
kuwanyanyasa	kingono	wavulana	wawili	wakiwa	na	umri	wa	miaka	13	au	
14.	
Yuko	jela.	Ana	rufaa	yake	ya	mwisho	kuchukua	nafasi,	bila	kujali	matokeo	
ya	hilo,	athari	ya	hili	kwa	wakazi	wa	Australia	ni	kwamba	kanisa	ni	halina	
maana	kabisa.	Hakuna	mahali	pa	kanisa	hili	tena.	Tazama,	watu	hawa,	na	
nimekuwa	na	watu	wakiniambia	hivi	tena	na	tena,	“Hawa	watu	wa	Mungu	
waliowadhulumu	watoto	hawa,	hili	haliwezi	kusamehewa	na	hatuliamini	
tena	kanisa	kwa	sababu	ya	mambo	ambayo	wameyafanya.		"		Sasa,	najua	
kwamba	mambo	si	 tofauti	hapa	Marekani,	na	baadhi	ya	mambo	ambayo	
yamefanyika	hapa,	na	tunaweza,	kama	baadhi,	kama	nilivyozungumza	na	
mtu	 fulani,	 nimewauliza	 mawazo	 yao.	 Na	 ninapozungumza	 nao	 kuhusu	
hili,	 majibu	 ya	 papo	 hapo	 kutoka	 kwa	 baadhi	 ni,	 "Tunahitaji	 kurudisha	
hukumu	 ya	 kifo.	 Jambo	 bora	 zaidi	 kwa	 mtu	 huyu	 ni	 risasi	 katikati	 ya	
macho."	 Je,	 hilo	 ndilo	 suluhisho?	 Je,	 hilo	 linamaliza	 tatizo?	 Halionekani	
kulimaliza.	Halionekani	hivyo,	lakini	kuna	silika	hii	ya	asili,	kuna	haki	hii	
inayoinuka	ndani	ya	nafsi	ya	mwanadamu	kumwaga	hukumu	juu	ya	watu	
kama	hao.	
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Wakati	 Craig	 na	 mimi	 tulipokuwa	 tukisafiri	 kwa	 ndege	 kutoka	 Sydney	
hadi	Melbourne,	ilitubidi	kwenda	kutoka	Sydney	hadi	Melbourne	na	kisha	
kwenda	 LA,	 usiniulize	 kwa	 nini,	 lakini	 tulifanya	 hivyo.	 Lakini	 nilipata	
fursa	 ya	 kuzungumza	 na	 mtu	 mwingine.	 Naye	 pia	 alikuwa	 yeye	 yule,	
akizungumzia	aina	hizi	za	mambo.	Tuliingia	kwenye	mazungumzo	marefu	
na	 niliweza	 kushiriki	 naye	moja	 ya	 vitabu	 vyangu,	 Identity	Wars,	 lakini	
masuala	 yaleyale,	maswali	 kuhusu	Mungu	 ambaye	 angeua	watoto	wake	
mwenyewe	 wanaokataa	 kumfuata	 jinsi	 anavyotaka.	 Na	 niliwaambia	
baadhi	 yao	 katika	 mijadala	 yangu,	 na	 ninauliza	 maswali	 haya	 popote	
ninaposafiri,	 "Je,	 kuna	 tofauti	 yoyote	 kati	 ya	 Mungu	 wa	 Ukristo	 na	
kiongozi	wa	Korea	Kaskazini?	Je,	kuna	tofauti	yoyote?"	
Kila	mtu	 nchini	 Korea	 Kaskazini	 anampenda	 Kim	 Jong	 Un,	 sivyo?	 	 Kwa	
sababu	 kama	 hawafanyi	 hivyo...	 Lakini	 je,	 hivi	 sivyo	 Ukristo	
unavyofundisha?	Kama	unampenda	Mungu...	Sasa,	Mungu	alitoa	dhabihu.		
Nadhani	 hilo	 linakuongoza	 katika	 swali	 lingine.	 Kwa	 hiyo,	 Mungu	
anasikitishwa	 na	 ukweli	 kwamba	 tumefanya	 dhambi,	 na	 hivyo	 ili	
kuitosheleza	ghadhabu	yake,	anamtuma	mwanawe	achinjwe	msalabani	ili	
kuridhisha	hasira	yake.	 	Sasa,	watu	wengi	wasingependa	kulieleza	hivyo.	
Hawangependa	 kusema	 hivyo.	 Kutetea	 imani	 ya	 Kikristo,	 kuwa	mteyezi	
wa	Kikristo,	wasingeweza	kusema	hivyo.	Lakini	hii	ndio	njia	ambayo	watu	
wengi	 wanaona	 hili.	 Upatanisho	 unafanyikaje	moyoni	mwangu?	 Ni	 kwa	
jinsi	 gani	moyo	wangu	unabadilishwa	kumpenda	Mungu	katika	 kifo	 cha	
kikatili	na	uharibifu	wa	Mwana	wake?	Je,	hilo	linabadilishaje	moyo	wangu	
na	kunifanya	nimpende?	
Adhabu	 imelipwa.	 Mtu	 mwingine	 amelipia	 adhabu	 yangu,	 lakini	 basi	
itabidi	ushughulike	na	dhahiri	ya	mtu	ambaye	alipanga	adhabu	hii	 yote.		
Haya	 ndiyo	 mambo	 ambayo	 ulimwengu	 unauliza.	 Haya	 ndiyo	 maswali	
wanayojiuliza.	 Je!	 ni	 ajabu	 kwamba	 wengi	 duniani...Naam,	 nadhani	
umesikia	neno	baada	ya	Ukristo,	tunaishi	katika	ulimwengu	wa	baada	ya	
Ukristo.	 Mataifa	 ya	 Magharibi	 ya	 ulimwengu	 yanasonga	 mbele	 zaidi	 ya	
Ukristo	 kwa	 sababu	haujauridhisha	moyo	kama	ulivyofanya	hapo	 awali.	
Na	Hollywood	inafanya	kila	iwezalo	kusambaza	utupu	na	kutoa	faraja	na	
kufanya	kazi	mbaya.	
Kwa	hiyo,	haya	ni	baadhi	ya	mambo	ambayo	nilipata	nafasi	ya	kushiriki,	
na	 nilipata	 nafasi	 nyingine	 ya	 kuzungumza	 na	 bibi	 mmoja	 tulipokuwa	
njiani	 kuelekea	 LA	 na	 nikaweza	 kumpa	 nakala	 ya	 Matendo	 ya	 Mungu	
Wetu	Mpole.	 Na	 hilo	 lilikuwa	 jambo	 la	 ajabu	 sana...	 Ninapenda	 kuwapa	
watu	 kitabu	 hicho,	Matendo	 ya	Mungu	Wetu	Mpole.	Huyu	ndiye	Mungu	
ninayemwabudu,	 baba	 mwenye	 upendo,	 Baba	 mpole,	 Baba	 mwenye	
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rehema	ambaye	ni	mwenye	neema	kwa	watoto	wake.	Na	kwa	wale	ambao	
mmekuwa	 nasi	 katika	 safari	 kwa	 muda	 wa	 miaka	 kadhaa	 iliyopita,	 je,	
mioyo	yetu	haijawaka	ndani	yetu?		Tunapomtazama	Mungu	wetu,	Mungu	
huyu	mwenye	rehema	na	tunapojivua,	safu	baada	ya	safu,	tukiuliza	swali,	
"Je!	 ni	 kweli?"	 Wengi	 waliniambia	 miaka	 kadhaa	 iliyopita,	 "Nataka	
kuamini	kwamba	baba	yetu	kweli	ana	upendo,	 lakini	niliposoma	hadithi,	
Agano	 la	 Kale,	 jamani!"	 	 Nilikuwa	 na	 uzoefu	 kama	 huo.	 Je,	 tunaelezaje	
hadithi	hizi	katika	Agano	la	Kale?	
Yanaonekana	 kuwa	 wazi	 sana,	 lakini	 kwa	 vile	 tumejifunza	 na	 jinsi	
tulivyotazama	na	tumepiga	magoti	na	kuomba	kwa	Baba	yetu	na	kuomba	
mwongozo,	ni	kweli	kile	alichosema	Mwanao?	Je,	wewe	ni	kama	mwanao,	
kwa	sababu	tunampenda	Mwanao.	Mwanao	ni	mzuri.	Tulimpenda,	 lakini	
je,	Baba	ni	kama	yeye	kweli?	Na	kwa	hivyo,	tumepata	katika	somo	hilo	na	
kwa	 furaha	 kubwa.	 Na	 hili	 ndilo	 jambo	 ambalo	 Biblia	 inasema,	 "Nanyi	
mtakaponitafuta	kwa	moyo	wenu	wote,	ndipo	mtaniona."	Na	unapokuja	
kwenye	 vifungu	 hivyo	 vya	 maandiko	 ambapo	 unasema,	 “Baba,	 hili	
linasikika	 kama	umekasirika.	Na	hili	 linasikika	 kama	umefuta	mamia	 ya	
maelfu	ya	watu.	Ni	wewe	kweli	huyo?	 	Ulifanya	hivyo	kweli?	Niko	tayari	
kuamini	 tofauti,	 lakini	 ulisema	 kwamba	 hili	 ni	 Neno	 lako,	 na	 ninahitaji	
kuamini	 Neno	 lako.”	 Na	 hii	 ndiyo	 migongano	 inayoendelea	 akilini	 na	
kujaribu	kushindana	na	kuoanisha	Maandiko	na	kupata	maana	yake.	
Watu	wengi	wametuambia,	"Mnaifanya	Biblia	kuwa	ya	kiroho,	hadithi	hizi	
katika	Agano	la	Kale."	Na	ninasema,	"Vema,	labda	unayafanya	maneno	ya	
Yesu	 kuwa	 ya	 kiroho	 anaposema,	 'Ikiwa	 umeniona,	 umemwona	 Baba.'	
Namaanisha,	ni	kweli	au	si	kweli?	Alimaanisha	alichosema?"	Na	kama	vile	
ambavyo	tumegundua	Yohana	5:22,	ninafanya	mazoezi	kidogo	tu.	Yohana	
5:22	inanikumbusha	sana	hadithi	hiyo.		Unajua	hadithi	kuhusu	jinsi	karne	
nyingi,	nyingi,	mtu	fulani	aliamua	kwamba	buibui	walikuwa	na	miguu	sita.	
Unakumbuka	 jina	 la	 yule	 jamaa?	 	 Sijui,	 lakini	 kwa	 karne	 nyingi,	
ulimwengu	 uliamini	 kwamba	 buibui	 walikuwa	 na	 miguu	 sita.	 Na	 kisha	
mtu	 mkweli	 akaamua	 kuhesabu	 miguu	 yao.	 Miguu	 minane.	 Kwa	 kweli	
walichukua	muda	kusema,	"Subiri.	Hiyo	sio	sita,	ni	nane."	Ilichukua	karne	
kadhaa	 tu	kwa	wanadamu	ambao	walikuwa	wamekubali	urithi	wa	baba	
zao,	 wa	 buibui	 wana	 miguu	 sita	 chini	 ya	 udanganyifu.	 Na	 ghafla	
wakaangalia.	Na	kwa	hivyo,	tunaona	katika	Yohana	5,	nilipata	buibui	wa	
miguu	sita	ambaye	kwa	kweli	alikuwa	na	miguu	minane.	
Yohana	 5:22,	 Kwa	 maana	 Baba	 hamhukumu	 mtu	 ye	 yote."	 Kitabu	 cha	
Yohana	ni	mojawapo	ya	vitabu	ninavyovipenda	sana	katika	Biblia.	Penda	
kitabu	 hiki,	 penda	 sura	 hii,	 lakini	 nilikubali	 tu	 kile	 ambacho	 mababu	
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zangu	 walikisema	 juu	 ya	 Baba	 yangu	 kama	 hakimu	 mkuu,	 yule	
anayekusanya	ulimwengu	wote	mbele	yake	na	kuchunguza	vitabu	vyote	
ili	 kuona	 kama	 umekuwa	 mtukutu	 au	 mwema,	 kando	 ya	 suti	 kubwa	
nyekundu.	 Inapendeza	 au	 vyema?	 Kwa	 maana	 Baba	 hamhukumu	 mtu.	
Baba	hamhukumu	mtu	yeyote?	Yesu	alisema.	Natafuta	rejea.	Ni	wapi	rejea	
ilipo?	Hapa	kuna	udhuru.	Hakuna	kifungu	cha	kuleta	udhuru	hapa,	kwani	
Baba	hamhukumu	mtu.	Je,hilo	haliendani	na	baba	mwenye	upendo?	
Inaleta	maana.	 Baba	 hamhukumu	mtu	 yeyote.	 Na	 bado	 vifungu	 vingine	
vinaweza	 kuonekana	 kuashiria	 tofauti.	 Lakini	 napenda	 kuanzia	 pale	
Mwokozi	 wangu	 anapoanzia.	 Na	 kama	 anaanza	 kwa	 kusema,	 Baba	
hamhukumu	 mtu,”	 basi	 nitajaribu	 kuelewa	 anamaanisha	 nini	 kwa	 hili.	
Kwa	 vyovyote	 vile,	 tunataka	 kuja...	 Ninatoa	 tu	 nyenzo	 za	 utangulizi.		
baadhi	 ya	 mambo	 ambayo	 tumeangalia	 katika	 mfululizo	 wetu,	
tunazungumza	 juu	 ya	 ulimwengu	 wote,	 katika	 ulimwengu	 wote.Tuna	
nini?	 Tunaenda	 ulimwenguni	 kote	 na	 nini?	 Kisha	 nikaona	 malaika	
mwingine,	akiruka	katikati	ya	mbingu,	mwenye	Injili	ya	milele,	awahubiri	
hao	wakaao	juu	ya	nchi,	na	kila	taifa	na	kabila	na	lugha	na	jamaa,	akasema	
kwa	sauti	kuu,	Mcheni	Mungu,	na	kumtukuza,	kwa	maana	saa	ya	hukumu	
yake	 imekuja.	 Kuna	 hukumu.	Kwa	maana	 saa	 ya	 hukumu	 yake	 imekuja.	
Ngojeni,	saa	ya	hukumu	yake	imekuja.	Saa	ya	hukumu	yake	imekuja.	
Tumefika	wakati	katika	historia	ya	mwanadamu	ambapo	tuna	ukweli	wa	
kutosha	kwa	ajili	yetu	kama	jamii	ya	wanadamu,	kuweza	kuweka	vipande	
hivyo	pamoja	na	kuhukumu	tabia	ya	Mungu	kama	ni	 sawasawa	na	Yesu	
Kristo	 alivyosema,	 saa	 ya	 hukumu	yake	 imefika.	 Injili	 hii,	 vema,	 twende	
kwenye	injili	ya	milele.	Hebu	tuje	kwenye	Mathayo	24	na	Ufunuo	14.	Kwa	
wale	 ambao	 wameunganishwa	 kwenye	 harakati	 za	 wana	 Marejeo,	 hizi	
ndizo	 nguzo	 za	 msingi	 za	 ujumbe	 wetu.	 Ujumbe	 wa	 Malaika	 wa	 Tatu	
pamoja	na	Mathayo	24	na	maneno	ya	Kristo	kuhusu	kuja	kwake.	
Wanafunzi	 walishtuka	wakati	 Yesu	 anazungumza	 nao	 kuhusu	 hekalu	 la	
Yerusalemu,	 kwamba	 hakuna	 jiwe	 litakaloachwa	 juu	 ya	 jiwe	 katika	
Mathayo	 24	 na	 mstari	 wa	 pili.	 Wakati	 wanapanda	 kwenye	 Mlima	 wa	
Mizeituni	 na	 wakamjia	 Yesu	 na	 kumwambia,	 “Je,	 waweza	 kutuambia	
mambo	hayo	yatakuwa	 lini?	Aina	hiyo	ya	 sauti	 kama	mwisho	wa	dunia.		
Basi,	mambo	haya	yatatukia	lini,	na	ni	nini	dalili	za	kuja	kwako	na	mwisho	
wa	dunia.”	 Jambo	 la	kwanza	ambalo	Yesu	anawaambia	katika	mstari	wa	
nne,	 anasema,	 “Jihadharini	 mtu	 asiwadanganye."	 Kutakuwa	 na	
udanganyifu	 mwingi.	 Na	 kwa	 yeyote	 kati	 yetu	 ambaye	 ameishi	 miongo	
kadhaa	 baada	 ya	 muda,	 unaanza	 kugundua	 kuwa	 umewekwa	 katika	
udanganyifu.	Udanganuifu	umekuzunguka.	
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Na	wakati	mwingine	hutoka	kinywani	mwako	ikiwa	wewe	ni	mwaminifu.		
Umewahi	 kutaka	 kununua	 kitu	 ambacho	 unajua	 hupaswi	 kukinunua?		
Unaweza	kujihusisha	na	udanganyifu,	 ukijishawishi	mwenyewe.	Akili	 ya	
mwanadamu	 ina	 uwezo	 huo.	 	 “Jihadharini	 mtu	 asiwadanganye.”	 	 Sasa	
kifungu	 kinachofuata	 kinavutia	 sana,	 “Kwa	maana	 wengi	 watakuja	 kwa	
jina	 langu,	wakisema,	 ‘Mimi	ndiye	Kristo.’”	 Sasa,	 je,	 tunafasiri	 jambo	hili	
jinsi	 gani?	 Sasa,	 nilifundishwa	 nikiwa	 mtoto	 kwamba	 kwa	 kweli	 “Mimi	
ndiye	 Kristo”	 ni	 katika	 nukuu,	 kwamba	 watu	 watakuja	 huku	 wakidai	
kuwa	Masihi,	 lakini	 wao	 si	 Masihi.	 Na	 kuna	 wale	 wanaokuja	 wakisema	
kwamba	 wao	 ni	 Kristo,	 lakini	 bila	 alama	 za	 kunukuu,	 wengi	 wanakuja	
wakisema	 kwamba	 wanaamini	 kwamba	 Yesu	 ndiye	 Kristo,	 lakini	
watawadanganya	 wengi.	 	 Je,	 wengi	 hawaamini	 kwamba	 yule	 mtu	
aliyetembea	juu	ya	maji,	mtu	wa	Galilaya,	je,	hawaamini	kwamba	Yeye	ni	
Mwana	 wa	 Mungu,	 Yesu	 Kristo	 Mwana	 wa	 Mungu?	 	 Ndiyo,	 wengi	
waliamini	 hivyo,	 lakini	 wanawadanganya	 wengi.	 Hii	 ndiyo	 changamoto.	
Na	kwa	kweli,	inazungumza	juu	ya	Vita	na	uvumi	wa	vita.	
"Kwa	 maana	 taifa	 linaonyesha	 kuinuka	 dhidi	 ya	 taifa."	 Sasa,	 kabla	
hatujaendelea,	 sehemu	 hii	 ya	 historia	 ya	 mwanadamu	 ambayo	 Yesu	
anaiweka	 hapa,	 ni	 kielelezo	 cha	 uzoefu	 wa	 mwanadamu.	 Njoo	 kwenye	
Mhubiri	 3:15,	 “Yaliyokuwako	 yamekuwa	 sasa.	 Na	 yatakayokuwako	
yamekwisha	kuwako.	Kwa	nini	Mungu	anayataka	yale	ambayo	yamepita?	
Kwa	sababu	tofaa	hazianguki	mbali	na	mti,	sivyo?		Zina	mbegu.	Tunabeba	
mbegu	 za	 mababu	 zetu	 na	 tunarudia	 historia	 ya	 wazee	 wetu.	 Na	 kwa	
hivyo,	 katika	 maneno	 ya	 Yesu	 hapa,	 tunaona	 historia	 ambayo	 inaweza	
kurudiwa	tena	na	tena,	na	tena.	
Na	 kwa	 hivyo,	 tunapofuatilia	 historia	 hii,	 tunaweza	 kuiona	 ikiwa	
imewekwa	waziwazi	kwa	sababu	inatokea	tena	na	tena	na	tena,	inaweza	
pia	 kuwa	 inafanyika	 kutoka	 wakati	 wa	 Kristo	 hadi	 ujio	 wa	 pili	 katika	
mlolongo	mmoja.	 Lakini	 ndani	 ya	mlolongo	 huo	mkubwa	 zaidi,	 unavyo	
vipande	 hivi	 vidogo	 vya	 kitu	 kimoja	 kinachotokea	 wakati	 wote.	 Hapo	
zamani	 taifa	 liliinuka	 dhidi	 ya	 taifa.	 Na	 ningesema	 kwamba	 kwa	 mara	
nyingine	 tena,	 miaka	 70	 tu	 baadaye	 kutoka	 kwa	 moto	 mkubwa	 wa	
mwisho	kati	ya	mataifa.	Tunakaribia	kushuka	tena	kwenye	shimo	hilo.	Si	
sisi?	Kwa	nini?	 	Kwa	 sababu	 sisi	 ni	wana	wa	baba	 zetu	 tangu	miaka	70	
iliyopita.	 Na	 kama	 mataifa,	 tuko	 tayari,	 propaganda	 nchini	 Australia	
inaongezeka.	 Tunaongeza	 propaganda	 nchini	 Australia	 dhidi	 ya	 China.	
Tunajiandaa	kwa	vita.	
Unapata	 propaganda	 sawa	 hapa?	 	 Tunajiandaa	 kwa	 vita.	 China,	 Urusi	
itahusika	 sehemu	 gani?	 Marekani	 itahusika	 sehemu	 gani?	 Tutakuwa	
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upande	wa	nani?	Je,	Brexit	ina	athari	gani	kwa	Umoja	wa	Ulaya?	Je,	haya	
yote	 yatafanyikaje?	 Haya	 ni	 mambo	 ambayo	 bado	 hayajajulikana	
kikamilifu,	 lakini	 tunajua	 kwamba	 mataifa	 yana	 hasira.	 Mataifa	
yanajiandaa	 kwa	 vita	 na	 kwamba	 juu	 ya	 yote	 haya,	 ni	 ajenda	 hii	 ya	
mabadiliko	 ya	hali	 ya	 hewa	ya	 kutuongoza	 kwenye	 siku	 ya	mapumziko.	
Mambo	 haya	 yote	 yako	 mbele	 yetu	 tu.	 “Hayo	 yote	 ndiyo	 mwanzo	 wa	
utungu,	 ndipo	 watakapowasaliti	 ninyi	 mpate	 dhiki,	 na	 kuwaua	 ninyi;	
nanyi	 mtakuwa	 watu	 wa	 kuchukiwa	 na	 mataifa	 yote	 kwa	 ajili	 ya	 jina	
langu.	Hayo	yametokea	huko	nyuma	mara	nyingi,	yatatokea	tena.	
Mstari	wa	10,	“Ndipo	wengi	watakapochukizwa,	na	kusalitiana.	 	 Je,	watu	
wanachukizwa	 leo?	 Katika	 enzi	 ambayo	 watu	 wana	 uhuru	 wa	
kujitambulisha	 kama	 kibaniko,	 mbwa,	 paka	 au	 chochote	 wanachotaka	
kutambua,	bila	kujali	biolojia	yao,	watu	wanaudhika.	Una	Jordan	Peterson	
hadi	Kaskazini	huko	anachochea	kiota	cha	mavu	akikataa	kukubali	sheria	
ya	viwakilishi	vya	jinsia	na	watu	wanaudhika.	Mambo	haya	yote	yanatujia	
kwa	 sababu	watu	wanachukizwa	na	hivi	 karibuni	watasalitiana.	Kosa	 la	
mataifa	hupelekea	hadi	kufikia	hatua	ya	usaliti	na	katika	kutafuta	udhibiti.	
Je,	ulisikia	hivi	majuzi	 jinsi	ambavyo	Richard	Dawkins	amekubali	ukweli	
kwamba	 mihimili	 ya	 jamii	 yetu	 ya	 Magharibi,	 ambayo	 imejikita	 katika	
imani	 ya	 Kiyahudi-Kikristo,	 inaweza	 kweli	 kuwa	 ushawishi	 wa	 kuleta	
utulivu	kwamba	tunapaswa	kuwa	waangalifu	tusije	tukaruka.		Umeisoma	
hiyo?	Matunda	ya	alichokuwa	anatafuta	sasa	yanakuja	na	hapendi	 ladha	
yake.	 "Manabii	 wengi	 wa	 uongo	 watatokea,"	 mstari	 wa	 11,	 "na	
watadanganya	wengi."	Hili	ni	jambo	gumu,	manabii	wa	uongo	kila	mahali.	
"Na	kwa	 sababu	ya	kuongezeka	maasi,	 upendo	wa	wengi	utapoa."	Uovu	
unazidi?	 Lazima	 tu	 kuchukua	 moja	 ya	 vifaa	 hivi.	 	 Mtandao	 unatuleta	
katika	 supu	 ya	 pamoja	 ya	 uchafu	 ambayo	 wengi	 wa	 dunia	
wanaukumbatia.	 Na	 kama	 nilivyotaja,	 baadhi	 ya	 takwimu	 katika	 kitabu	
hiki	 kipya,	 Comforter,	 ambacho	 tumetoka	 tu	 kukitoa,	 Gary	 amechapisha	
nakala	chache.	Tunazo	zingine	huko.	
Akinukuu	kutoka	kwenye	kitabu	cha	 	Comforter	sasa.	Barua	pepe	bilioni	
2.5	kila	siku	hutumwa	na	maudhui	ya	ponografia.	Bilioni	2.5	kwa	siku,	saa	
43,000	za	video	za	ngono	zinapakiwa	kwenye	mtandao	kila	siku,	kuogelea	
tu	kwenye	uchafu	huu	na	mataifa	yanaunywa.	Na	muundo	wa	jamii	zetu	
unamomonyolewa	taratibu.	Ndoa	si	taasisi	tena	yenye	thamani	kwa	watu	
wengi	sana.	Na	upendo	wa	wengi	unazidi	kupoa.	Uovu	ni	mwingi.		"Lakini	
mwenye	kuvumilia	hata	mwisho,	ndiye	atakayeokoka."	 Je,	 tunavumiliaje	
hadi	 mwisho?	 Ni	 nini	 kinachotuwezesha	 kuvumilia	 hadi	 mwisho?	 Hili	
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hapa	 jibu,	 mstari	 wa	 14,	 "Na	 Injili	 hii	 ya	 ufalme	 itahubiriwa	 katika	
ulimwengu	wote."	
Swali	ni,	Bwana	Yesu,	injili	hii	ni	nini?		Injili	hii	ni	nini?	Tunapaswa	kujua	
injili	 hii	 ni	 nini	 ili	 tusidanganywe	kwani	Paulo	 alisema	katika	Wagalatia	
1:8-9,	 “Mtu	 akihubiri	 injili	 yo	 yote	 isipokuwa	 hiyo	 niliyowahubiri,	 na	
alaaniwe."	 Inasema,	 na	 alaaniwe,	 kama	 inavyoruhusu	 kutendeka.	 Kwa	
sababu	ikiwa	unaamini	 injili	ya	uongo,	 ikiwa	huamini	ukweli	wa	injili	ya	
kweli,	 laana	 yako	 mwenyewe	 inarudi	 juu	 yako	 mwenyewe.	 Apandachi	
mtu	 ndicho	 atakachovuna.	 Sio	 Mungu	 anayeweka	 laana	 juu	 ya	 wale	
wanaomkataa.	Wanaopokea	matokeo	ya	uchaguzi	wao	wenyewe.	
Lakini	 Paulo	 anasema,	 “Kama	 mtu…”	 Naye	 asema,	 “Basi,	 kama	
nilivyowaambia,	 nasema	 tena,	 mtu	 awaye	 yote	 akihubiri	 Injili	 yo	 yote	
isipokuwa	hiyo	niliyowahubiri,	 na	 alaaniwe."	Kwa	hiyo,	 tunahitaji	 kujua	
injili	 hii	 ni	 nini.	 Na	 hapa	 ndipo	 ninapotaka	 kuzama	 ndani	 kidogo	 kama	
nilivyowahi	 kufanya,	 katika	mahubiri	 niliyofanya	 hapa	mwaka	wa	 2014	
yaitwayo	The	Divine	 Pattern	 of	 the	 Cross.	 Unakumbuka	 hilo?	 	 Kielelezo	
cha	 Uungu	 cha	Msalaba?	 	 Sijui	 kama	 Carlos	 anasikiliza,	 lakini	 alipoanza	
kuhusika	katika	ujumbe	huo,	mahubiri	 ya	 kwanza	 aliyosikiliza	 yalikuwa	
mahubiri	 hayo.	 Haleluya,	 ubarikiwe,	 Carlos.	 Tunazo	 kanuni	 na	 ninacho	
kijitabu	hapa	kwa	wale	 ambao	hawajakiona,	Kielelezo	 cha	Kimungu	 cha	
Maisha	na	 juu	ya	kanuni	hii,	 juu	ya	muundo	huu	wa	chanzo	na	mkondo,	
uliowekwa	kwenye	uhusiano	kati	ya	Baba	na	Mwana,	Baba		chanzo	kikuu	
cha	yote,	Mwana	ndiye	njia	kuu	ya	wote.	 	Mambo	yote	ya	Baba	huja	kwa	
njia	ya	Mwana.	Hakuna	kilichofanyika	bila	Mwana.	Mwana	ameumba	kila	
kitu	kwa	niaba	ya	Baba	yake	aliyeumba	vitu	vyote	kupitia	Yesu	Kristo.	
Lakini	kanuni	tuliyoiangalia	ni	kwamba	chanzo,	kwamba	Baba	haonekani	
na	kwamba	Kristo	ndiye	sura	 inayoonekana	ya	Mungu	asiyeonekana.	Na	
ninaenda	kwa	ufupi	sana	juu	ya	hatua	hii	ili	kutoa	hoja.	 	Na	hiyo	ilikuwa	
mwishoni	mwa	2013	 tulipowasilisha	hili	kwa	mara	ya	kwanza,	kwamba	
msalaba	 wa	 Kristo	 uliokuja	 miaka	 2000	 iliyopita	 ni	 udhihirisho	
unaoonekana	wa	ukweli	usioonekana	ambao	umekuwa	ukifanyika	tangu	
kuwekwa	 misingi	 ya	 ulimwengu.	 Kristo	 alichinjwa	 tangu	 kuwekwa	
misingi	 ya	 ulimwengu.	 Hili	 lilikuwa	 ni	 badiliko	 la	 kufikiri	 kwamba	
msalaba	huu	uliotujia,	udhihirisho	wa	msalaba	huu,	msalaba	huu,	ambao	
ulikuwapo	tangu	kuwekwa	misingi	ya	ulimwengu,	hatimaye	katika	damu	
ulijidhihirisha,	miaka	4,000	baadaye.		Ulizaliwa.	
Msalaba	ulizaliwa,	 lakini	msalaba	huo	ulikuwa	kwenye	tumbo	la	uzazi	 la	
wanadamu	 tangu	mwanzo	kabisa.	 	Dhana	hii,	 ufahamu	huu	wa	msalaba	
ulikuwa	 ni	 mapinduzi,	 lakini	 haukupaswa	 kuwa	 mapinduzi.	 Kwa	 nini	
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yasingekuwa	 mapinduzi?	 Kwa	 sababu	 mnamo	 1888,	 ninapotumia	 neno	
1888,	 je,	 sote	 tunafahamu	maana	 ya	 hilo?	 1888,	 ujumbe	 ulikuja	 kuhusu	
mateso	 ya	 Kristo	 na	 yale	 aliyokuwa	 akipitia	 tangu	 kuwekwa	misingi	 ya	
ulimwengu.	 Ninataka	 kufupisha	 hili	 kidogo	 kwa	 ajili	 yako	 katika	 kitabu	
Education	ukurasa	wa	263.	Huu	ni	ushahidi	wa	hali	yetu	ya	Laodikia	kwa	
sababu	nililelewa	katika	 harakati	 za	Waadventista.	Mimi	 ni	Msabato	wa	
kizazi	cha	tatu.	
Bila	 kujali	 wale	 ambao	 wamejaribu	 kunitenga	 na	 taasisi	 yangu	
ninayoipenda,	mke	wangu	ni	Muadventista	wa	Sabato	wa	kizazi	cha	tano	
aliyeletwa	katika	ujumbe	na	AG	Daniels	mwenyewe,	sio	mke	wangu,	lakini	
babu	 yangu	 mkubwa,	 mkubwa,	 babu	 yake	 mkubwa,	 mkubwa,	 babu	
mkubwa.	Na	kwa	hivyo,	katika	malezi	yangu	ni	Muadventista	wa	Siku	ya	
Sabato,	anayefundishwa	katika	jukumu	la	msingi	na	utotoni,	mambo	haya	
yote	sijawahi	kusikia	 injili	 ikihubiriwa,	kama	ninavyokaribia	kukusomea	
sasa.	 Sijawahi	 kuisikia	 ikihubiriwa	 hivi,	 kamwe.	 Na	 hiyo	 ni	 aibu	 kweli.		
Lakini	 inaeleweka.	 Kwa	 hiyo,	 nataka	 nikusomee	 Education	 ukurasa	 wa	
263,	kwa	sababu	Roho	ya	Unabii	inamalizia	sehemu	hii	kwa	nukuu	kutoka	
kwenye	Mathayo	sura	ya	24,	injili	hii.	Na	hili	ndilo	tunalohitaji	kuelielewa.	
Ukweli	 kwamba	 sijawahi	 kusikia	 injili	 hii	 na	 nitafikia	 uhakika.	 	 Ukweli	
kwamba	 sikuwahi	 kusikia	 injili	 hii	 katika	 maisha	 yangu	 yote	 ya	
Waadventista	ina	maana	kwamba	sikuwahi	kusikia	injili.	
	
Ni	 ajabu	 kwamba	nilihangaika	na	utunzaji	wangu	wa	 Sabato	na	mambo	
yangu	 mengine	 yote	 na	 magumu	 na	 kushinda,	 na	 ahadi	 ya	 maisha	 ya	
ushindi	ya	Kikristo	na	bila	ahadi	ya	uwezo	wa	kufanya	hivyo,	kwa	sababu	
sikuwa	nimesikia		injili,	hawakuwa	wamesikia	injili.	Je,	ni	matokeo	gani	ya	
kukataliwa	kwa	ujumbe	wa	1888?	 	Ni	 nini	matokeo,	 hakuna	 injili.	Hayo	
ndiyo	 matokeo.	 Mtu	 ye	 yote	 akihubiri	 injili	 yo	 yote	 isipokuwa	 hiyo	
niliyowahubiri,	 na	 alaaniwe.	 Nami	 nilikuwa	 nimelaaniwa,	 nikikaa	 pale	
katika	faragha	yangu	ya	nyumba	yangu	mwenyewe	nikishindana	na	mwili	
wangu	na	majaribu	yangu	na	kujaribu	kushinda	na	kutokuwa	na	uwezo	
hata	 ingawa	ningeweza	kuimba	nyimbo,	Bwana,	 nakuombea	ushindi,	 na	
zaidi.	 Ninaomba	 ushindi,	 ndivyo	 ninavyoanguka	 zaidi.	 Lo,	 lakini	 lazima	
tuende	kanisani	kila	Sabato,	 lazima	tuonyeshe	ulimwengu	wote	kwamba	
tunashinda.	Unafiki	mtupu.		Katika	maisha	yangu,	unachukua	unachotaka,	
lakini	hayo	yalikuwa	maisha	yangu.	Unafiki	ule	ulikuwa	ukinitia	wazimu,	
nikitaka	 kuamini	 kwamba	 ninaweza	 kushinda	 na	 bado	 sina	 uwezo	 wa	
kufanya	 hivyo,	 jambo	 ambalo	 niliamini	 kwamba	 Mungu	 angenipa.	
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Kwanini	Mungu	hunipi	ushindi?	Mwanangu,	hunijui.	Ninyi	hamnijui,	kwa	
sababu	mnapaswa	kunijua.	
Hebu	tusome	Education	263,	“Wale	wanaofikiria	matokeo	ya	kuharakisha	
au	kuizuia	 injili,	wanafikiria	kuhusiana	na	wao	wenyewe	na	ulimwengu.		
Ndiyo.	 Katika	 yote	 hayo	 tumefanya	 kazi.	 Mwisho	 unakuja.	 Tuna	 mstari	
huu	mkubwa.	Sheria	ya	Jumapili	inapokuja,	imetupasa	tu	kutoa	nakala	za	
kutosha	za	kitabu	Pambano	Kuu.	
Na	kisha,	mambo	haya	yatatokea.		Na	kisha	sheria	ya	Jumapili	inakuja	na	
tunaenda	 nyumbani.	 Tunafikiria	 juu	 ya	 uhusiano	 na	 sisi	 wenyewe.		
Ukifikiria	 kuhusiana	 na	 Mungu,	 ikiwa	 unafikiri	 juu	 ya	 mateso	 ambayo	
dhambi	 imesababishia	 Muumba	 wetu.	 Mbingu	 zote	 ziliteseka	 katika	
mateso	 machungu	 ya	 Kristo.	 Na	 hapa	 kuna	 hoja	 kuhusu	 muundo	 wa	
uungu,	msalaba	unaoonekana	wa	miaka	2000	iliyopita,	ambao	ni	ufunuo	
na	utaona	kile	inachosema	hapa.		“Mbingu	zote	ziliteseka	katika	uchungu	
wa	Kristo,	lakini	mateso	hayo	hayakuanza	au	kumalizika	kwa	kudhihirika	
kwake	 katika	 ubinadamu.	 	 Msalaba	 ni	 ufunuo	 kwa	 hisia	 zetu	 butu	 za	
uchungu	ambao	tangu	kuanzishwa	kwake,	dhambi	imeleta	kwenye	moyo	
wa	Mungu.”	
Kwa	kweli	tukifikiria	juu	ya	mateso	ya	Mungu,	tukifikiria	juu	ya	Baba	yetu	
aliye	mbinguni,	je,	tunamlilia	Baba	yetu	tunapofikiria	mateso	anayopata?		
Je,	tunaweza	kufikiri,	vizuri,	Mungu	ni	Mungu,	Mungu	anajua	kila	kitu.			
Mungu	 ana	 nguvu	 zote,	 Mungu	 ni	 muweza	 wa	 yote,	 Mungu,	 kama	
ilivyofundishwa	 na	 wengi,	 Mungu	 hapitiki.	 Nini	 kile?	 	 Hana	 hisia.	 Je,	
unaamini	hivyo?	
[Hadhira:	Hapana.]	
Haleluya.	Ikiwa	Yesu	ni	ufunuo	wa	Baba,	je,	alionyesha	hisia?		Tunapoona	
hisia	 ya	 Kristo,	 tunawezaje	 kuamini	 kwamba	 Mungu	 hawezi	 kupitika?	
Hiyo	 ni	 hadithi	 nyingine.	 Ufunuo	 kwa	 hisia	 zetu	 butu.	 	 Mateso	 haya,	
mateso	ambayo	Baba	yetu	tangu	kuanzishwa	kwake.		Yalianza	lini?	
Shetani	 alipoasi	 mbinguni	 kabla	 ya	 dunia	 hii	 kuumbwa,	 Kristo	 alikuwa	
msalabani.	 Kristo	 alikuwa	 akiteseka	 katika	 roho	 yake,	 akiteseka.	 Na	
msalaba	 ni	 nini?	 	 Mathayo	 16:24,	 “Yeye	 atakaye	 kunifuata,	 na	 ajikane	
mwenyewe,	 ajitwike	msalaba	wake,	 anifuate.	Msalaba	 ni	 kujikana	 nafsi.		
Kukataa	 hiyo,	 ambayo	 ni	 haki	 yako	 ili	 kusaidia	mtu	mwingine	 au	 kuwa	
baraka	kwa	mtu	mwingine,	ili	mtu	anapokupiga	kofi	kwenye	shavu	moja	
unampa	shavu	la	pili.	 	Ee	Bwana,	nisaidie.	Nisaidie	niwe	hivyo.	Huo	ndio	
msalaba.	 Huo	 ndio	msalaba	 hakika.	 [Tuendelea	 Kusoma	 kutoka	 kwenye	
Education	ukurasa	wa	263]	“Kila	kutanga	mbali	kutoka	kwenye	haki,	kila	
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tendo	la	ukatili,	kila	kushindwa	kwa	ubinadamu	kufikia	lengo	lake	huleta	
huzuni	kwake.		Maafa	yalipowajia	Israeli,	ambayo	yalikuwa	ni	matokeo	ya	
hakika	ya	kutengwa	na	Mungu	kwa	kutiishwa	na	adui	zao,	ukatili	na	kifo.		
Inasemekana	kwamba	nafsi	yake	ilikuwa	na	huzuni	kwa	ajili	ya	masaibu	
ya	 Israeli.	 Katika	 dhiki	 zao	 zote	 aliteswa,	 akawainua,	 akawachukua	 siku	
zote	za	kale,”	kama	katika	Waamuzi	10:16	na	Isaya	63:16.	
Andiko	hilo,	"Katika	dhiki	zao	zote	yeye	aliteswa."	Kufikiri	juu	ya	mateso	
ya	 Baba	 yetu.	 “Roho	 wake	 hutuombea	 kwa	 kuugua	 kusikoweza	
kutamkwa,	na	viumbe	vyote	vinaugua	pamoja	na	kuwa	na	utungu.	Moyo	
wa	 baba	 usio	 na	mwisho	 umegubikwa	na	 huruma.	 	 Ulimwengu	wetu	 ni	
nyumba	kubwa	ya	Lazaro,	mandhari	ya	taabu	ambayo	hata	hatukuruhusu	
mawazo	yetu	yazingatie.”	Na	mimi	hupitia	hili	na	ninalipitia	kwa	sababu	
nisipoendelea	 kulipitia,	 tuko	 katika	 hatari	 ya	 kulisahau.	 "Na	 hatuwezi	
kufahamu.	 Lakini	 leo	 Baba	 yetu	 alitazama.	 Alitazama	 watoto	 wachanga	
125,000	tumboni	wakichinjwa	kwa	kutoa	mimba	leo,"	na	kesho	wengine	
125,000	 na	 siku	 iliyofuata,	 125,000.	 	 Mwaka	 huu,	 watoto	 wachanga	
milioni	40	hadi	50	wanachinjwa	kwa	kutoa	mimba.	Je,	Baba	yetu	anahisi	
hivyo?	 	Hakuna	shomoro	anayeanguka	chini	bila	Baba	yetu	kujua.	Kama	
inavyosema	 katika	 kitabu,	 Desire	 of	 Ages,	 pigo	 la	maumivu	 hutetemeka	
hadi	kwenye	moyo	wa	Mungu.	Moyo	wa	Mungu	una	ukubwa	gani?	
Ni	mkubwa	mno.	Kwa	nini	Baba	yetu	ajiruhusu	kuteseka	katika	yote	haya.		
Watu	 3,000	 leo	 walijiua	 kwa	 kujiua	 na	 kuacha	 msururu	 wa	 maisha	 ya	
wanadamu,	 waliinama	 chini	 watu	 kwa	 uchungu	 juu	 ya	 watoto	 wao	
waliopotea	 au	wazazi	 au	 chochote	 kilichochukua	maisha	 yao	wenyewe.		
Na	 Kristo	 alihisi	 yote.	 Baba	 alihisi	 yote.	 Inabidi	 nirudie	 haya	 akilini	
mwangu	ili	kuweka	msingi	wangu	wa	ukweli	wa	kile	kinachotokea	katika	
maisha	 Yake.	 Ikibidi	 niimbe,	 Yesu,	 niweke	 karibu	 na	 msalaba,	 huu	 ni	
msalaba	wake.	Msalaba	uliodhihirishwa	miaka	2000	iliyopita,	lakini	Yesu	
alitembea	 hadi	 Kalvari	 leo.	 	 Leo	 alienda	 Kalvari.	 Leo	 Alitemewa	 mate.	
Machoni	 pa	 wale	 wasichana	 wadogo	 waliodhulumiwa	 leo	 na	 wanaume	
wachafu,	 Kristo	 aliteseka	 na	mateso	 ya	msalaba,	 zaidi	 ya	wanawake	 na	
watoto	milioni	 13	 na	wanaume	waliotumiwa	 kwa	 utumwa,	 kwa	 ajili	 ya	
ngono	duniani	kote.	Watu	milioni	13	tunaowajua,	Kristo	alihisi	yote.	
Alihisi	yote.	Sio	 tu	kwa	mtendewa,	 lakini	kwa	mhalifu,	 ambaye	anaweza	
kuua	 hisia	 zao	 za	 asili	 kwa	mtu	mwingine	 kuharibu	 hisia	 hiyo,	 kufanya	
uovu	 kama	 huo	 kwa	 mtu	 mwingine	 ili	 kunyamazisha	 dhamiri	 yako.	
Ilimbidi	kumsukuma	Kristo	mbali.	Kama	mtu	mmoja	alivyonieleza	jambo	
hilo	ambaye	alikuwa	amezoea	kutazama	ponografia,	alisema,	"Ndiyo,	kwa	
muda	mfupi	wa	kwanza	mwili	wako	unapiga	mayowe	ili	uache.	Roho	wa	
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Mungu	 anasihi,	 'Tafadhali	 usiende	 kwenye	 njia	 hii.	 	 ,'"	 akasema,	 "Lakini	
unapita	hilo."	Nafsi	ya	mwanadamu	kana	kwamba	inaweka	mkono	wake	
juu	 ya	 kinywa	 cha	Kristo	 na	 kumwambia,	 "Je!	 	 Nitapata	 ninachotaka	 na	
hamtanizuia,”	na	Kristo	huku	akitokwa	na	machozi	 akimwangalia	mtoto	
Wake,	akiuficha	moyo	wake	akifikiri	atapata	kuridhika	katika	tamaa	yake	
na	 kuishia	 katika	 taabu	 ya	 kutisha,	 mahusiano	 yaliyovunjika,	 maisha	
yaliyoharibiwa	na	Kristo	hana	budi		kuyatazama	yote.	
Na	 swali	 linaendelea	 kuja.	 	Ninaposema	hivi	 kwa	watu,	 "lakini	 kwa	nini	
haachi?"	Uchungu	huu	wote,	watu	5,000	waliokufa	kwa	matumizi	mabaya	
ya	pombe	au	sigara	au	chochote	kile,	10,000,	matumizi	mabaya	ya	dawa	
za	 kulevya	 yanayoendelea,	 Kristo	 anayasikia	 yote,	 watoto	 wote	
wanaozomewa	na	kuzomewa,	wote		unyanyasaji	na	kupiga	kelele	wakati	
wowote	watu	wanapofokeana	au	kuonyeshana	hasira	Kristo	huhisi	yote.	
Yote	 hayo.	 	 Je,	 unaishije	 ukijua	 kwamba	 ulipokuwa	 unaishi	 katika	
mazingira	hayo	na	ukajua	kwamba	Kristo	yuko	katika	mateso	makali	sana	
hivi	sasa,	yuko	katika	uchungu	mwingi	sana	hivi	kwamba	anapumua	kwa	
shida?		Je,	unashughulikiaje	hilo	na	kuishi	maisha	yako?	Je,	unaendeleaje	
kuishi	maisha	yako?	
Vema,	nikifikiria	juu	ya	mambo	hayo,	hiyo	si	rahisi	kwangu	kwa	sasa	kwa	
sababu	 nina	 mambo	 haya	 yote	 ambayo	 ninahitaji	 yafanywe.	 Na	 nina	
mambo	 ambayo	 ninahitaji	 kufanya	 maishani	 mwangu	 kabla	 sijafa.	 Na	
kufikiria	 juu	ya	mateso	haya	yote	ambayo	Mungu	ameyapitia,	kweli?	 	 Je!	
ni	lazima	nifikirie	juu	ya	hili	kila	wakati?	Je,	ni	lazima...	Hiyo	ni	badala	ya	
usumbufu.	 "Mpaka	 tutambue	 jinsi	 ilivyo,	 mzigo	 ungekuwa	mbaya	 sana,	
lakini	Mungu	 anahisi	 yote.	 Ili	 kuharibu	 dhambi	 na	matokeo	 yake,	 alitoa	
mpendwa	 wake	 bora	 zaidi.	 	 Ameiweka	 katika	 uwezo	 wetu,	 kupitia	
ushirikiano	naye	ili	kukomesha	mbegu	ya	taabu."	Ameweka	katika	uwezo	
wetu,	kwa	kushirikiana	naye	ili	kukomesha	tukio	hili	la	huzuni.”		Lakini	je,	
unabii	 hautabiri?	 Je,	 si	 tayari	 kufanyiwa	 kazi?	 Je,	Mungu	 hakuwa	 tayari	
kulifanyia	kazi	hili?	 	Unamaanisha	nini	ameiweka	katika	uwezo	wetu	na	
kuunganishwa	 naye	 ili	 kuikomesha	 taabu?	Nini?	 Je,	 tunalimalizaje	 tukio	
hili	la	huzuni?	
Na	hili	ndilo	jambo	ninalolifikia,	kwamba	leo,	mateso	haya	ya	Kristo,	kama	
inavyosema	katika	Roho	ya	Unabii.	Na	nakumbuka	nilisoma	maneno	hayo	
ikabidi	 nisome	 tena	 na	 ni	 kama	 ndotoni	 ninaposoma	 maneno	 haya,	
unasoma	 pale	 yanasema	 kila	 siku	 Kristo	 anateseka	 kwa	 mateso	 ya	
kusulubiwa.	 [ST	 Jan	 28,	 1903]	 Niliisoma	 na	 kuisoma	 na	 nililia	 tu.	 Na	
nikasema	tu,	“Sijui	la	kufanya.	Sijui	nifanye	nini	kuhusu	hilo.”	
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Na	 aliniambia	 tu,	 "Adrian,	 unaweza	 kukesha	 pamoja	 nami	 saa	 moja?"		
Kama	alivyowaambia	wanafunzi	wake,	wanafunzi	walipatwa	na	 tatizo	 la	
usingizi.	 Kwa	 hiyo,	 najua	 baadhi	 yenu	 mlisikia	 haya	 hapo	 awali,	 lakini	
itawabidi	 mnifurahishe	 kwa	 sababu	 inanibidi	 kuhubiri	 hili,	 kwa	 ajili	
yangu.		Nahitaji	kukumbushwa	yale	ambayo	Baba	yangu	anapitia.	sielewi.	
Siwezi	 kuelewa.	 Inanishinda.	 Lakini	 ninapofikiria	 juu	 yake,	 ni	 kama,	
lazima	unipende	sana	ili	uwe	unastahimili	mateso	haya	yote	na	watu	wote	
wanaosema,	"Vema,	kwa	nini	asiache?"	Kwa	hivyo,	ikiwa	angeacha,	ikiwa	
angeweza	kuzuia,	itakuwaje	kwako	na	mimi?	
Je,	 tungeokolewa?	 Ikiwa	 Kristo	 angekuja	 usiku	 wa	 leo	 ungeokolewa?		
Nataka	kusema	ndiyo.	Ninaamini,	ndiyo.	Lakini	nafsi	inatetemeka	kidogo,	
inatetemeka	kidogo	tu.	Je,	ningeokolewa?	Kwa	imani	naamini.		Ameiweka	
katika	 uwezo	 wetu	 kwa	 kushirikiana	 Naye	 ili	 kukomesha	 tukio	 hili	 la	
taabu.	 Kisha	 anasema	 hivi,	 “Injili	 hii	 ya	 ufalme	 itahubiriwa	 katika	
ulimwengu	wote.”	 Injili	 gani?	 	 mateso	 ya	 Baba	 yetu,	 mateso	 ya	 kutisha	
sana,	makubwa	sana.	Yanang'aa	sana.		
Hakuna	mtu	mwenye	uwezo	wa	kuelewa	kikamilifu.	Na	kwa	nini	anafanya	
hivi?Kwa	upendo	kwako	na	kwangu.	
Na	kwa	hivyo	haiwezekani	kabisa	kuwa	Mungu	yuko	tayari	leo,	kuteseka	
kifo	 cha	 watoto	 wachanga	 125,000	 ambao	 hawajazaliwa,	 wale	 3000	
waliokufa	kwa	kujiua,	elfu	tatu	na	nusu	waliouawa	katika	ajali	za	gari	leo,	
maelfu	na	maelfu	ya	watu	waliokufa	kwa	kuzidiwa	na	madawa	ya	kulevya	
leo	na	uchungu	wote	na	uchungu	unaohusishwa	ambao	uliambatana	nayo.	
Alivumilia	haya	yote	leo,	ili	uwe	na	siku	nyingine	ya	kuishi	na	kutoa	moyo	
wako	 kwa	 Kristo	 na	 kujitoa	 kikamilifu	 kwake	 ili	 Kristo	 afanyike	 ndani	
yako	tumaini	la	utukufu.	
Ili	 kwamba,	 Kristo	 atakapodhihirishwa	 kikamilifu	 katika	 wale	 144,000,	
kama	 inavyosema	 katika	Ufunuo	 14:1,	 kutiwa	muhuri	 kwa	 jina	 la	 Baba,	
ambalo	 ni	 tabia	 yake,	 ambayo	 imeandikwa	 katika	 zile	 amri	 10,	 ndipo	
tuweze	kwenda	nyumbani.	Lakini	si	mpaka	injili	hii	ya	ufalme	ihubiriwe.	
"Injili	hii	 ya	ufalme	 itahubiriwa	katika	ulimwengu	wote	kuwa	ushuhuda	
chini	ya	mataifa	yote;	hapo	ndipo	ule	mwisho	utakapokuja."	 	Ni	 injili	 ya	
kujikana	 nafsi.	 Ni	 injili	 ya	 kujinyima	 kusikoweza	 kupimika.	 Na	 kwa	
kumtazama	Mungu	wa	injili	hii,	lazima	ubadilishwe	kuwa	sura	yake,	ikiwa	
unaiamini.	Na	unaweza	kuanza	kujinyima	na	kuanza	kuomba	na	kuomba	
kwa	ajili	ya	Roho	wa	Mungu,	kwa	namna	ambayo	hukuwahi	kumwomba	
hapo	awali,	“Bwana,	nijalie	nifanane	nawe.”	
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Na	unakuwa	unakatishwa	tamaa	pale	unapokerwa	na	kukatishwa	tamaa	
na	watu	wengine	maana	unajua	hupaswi	kuwa	hivyo.	Kwa	sababu	Baba	
yenu	hayuko	hivyo,	Mwokozi	wenu	hayuko	hivyo.	 Lakini	 kwa	kutazama	
unabadilika.	Na	huyu	Yesu	mwema	alifichwa	kwangu	kwa	zaidi	ya	miongo	
minne.	 Sikuweza	 kumpata.	 	 Wengi	 watakuja	 kwa	 jina	 langu	 wakisema	
kwamba,	 "Mimi	 ndiye	 Kristo,	 lakini	 watadanganya	 wengi."		
Nilidanganywa.	 Nilikuwa	 dhaifu,	mnyonge,	maskini,	 kipofu	 na	 uchi,	 bila	
haki	ya	Kristo,	kwa	sababu	sikujua	ukweli	wa	injili	hii	ya	Mungu	ambaye	
yuko	tayari	kuteseka	sana	zaidi	ya	uwezo	wa	kufikiri.	
Katika	enzi	zote	za	umilele,	sitaweza	kamwe	kuelewa	hili	kikamilifu,	kwa	
sababu	 tumezungumza	 hivi	 punde	 kuhusu	 siku	 moja	 ya	 uchungu	 wote	
ulimwenguni	 kote	 umeunganishwa	 na	 moyo	 wa	 Mungu.	 Nilimuuliza	
mama	 mdogo	 mara	 moja,	 nilipokuwa	 nikimueleza	 injili	 hii	 na	 yeye	
ameketi	 pale	 akicheza	 na	 binti	 yake	 mdogo	 mzuri.	 Nikamwambia,	
"Ungejisikiaje,	ikiwa	binti	yako	angeanguka	ghafla	kutoka	kwenye	kiti	hiki	
na	kupiga	kichwa	chake	chini,	utajisikiaje?	Je,	ungesikia	maumivu?"	
Mzazi	yeyote?	Nakumbuka	kuwa	wakati	mtoto	wangu	mkubwa,	Michael,	
anacheza	 kitandani	 na	 nilikuwa	 nikicheza	 naye	 na	 bado	 alikuwa	
hajaimarika	sawa	sawa	na	sikuweza	kumfikia	kabisa.	Akakaa,	akajiweka	
sawa	kisha	 akadondoka	nyuma	ya	kitanda	akatua	na	kichwa	 chini	huku	
akilia,	niliumia	na	kupata	uchungu	kwa	ajili	ya	mwanangu.		Iliniuma	sana	
mwanangu	 alikuwa	 anaumwa.	 Je,	 Baba	 wa	 mbinguni	 yuko	 tofauti?	
Inakuwaje	 kuona	 watoto	 wake	 wakimuumiza	 zaidi?	 	 Nimekuwa	
nikipoteza	 hisia,	 nilipata	 uzoefu	mbaya	wa	 kukua	 huko	Australia	 katika	
utamaduni	 wa	 Magharibi	 ambapo	 nilitazama	 filamu	 nyingi,	 ikiwa	 ni	
pamoja	 na	 Terminator.	 	 Mimi	 ni	 mwenye	 dhambi	 mgumu.	 	 Kwa	 hivyo,	
imechukua	 muda	 kwa	 Mungu	 kunifungulia	 mambo	 hayo	 yote	 na	
kunifanya	 kuwa	mtu	 nyeti	 tena.	 Je!	 unajua	 jinsi	 ya	 kuishi	 tu	 kama	mtu	
nyeti	katika	ulimwengu	huu?	Kitu	fulani	kinaniambia	ni	vigumu	kidogo	tu	
kwa	wanawake	kuliko	ilivyo	kwa	wanaume.	
Je,	 ni	 lazima	 ujifanye	mgumu?	 Je,	 ni	 lazima	 ujifanye	 imara?	 Tuko	 katika	
hatari	ya	kupoteza	sifa	za	kike	katika	tamaduni	yetu	leo,	kwa	wanawake	
kuwa	 wagumu	 na	 wenye	 nguvu	 na	 kuamua	 zaidi.	 Kubwa,	 kasi,	 nguvu	
zaidi.	 Usikivu,	 hiyo	 labda	 ndiyo	 sababu	 ya	 kusawazisha.	 Na	 nakumbuka	
wakati	mke	wangu	alijilofungua	mtoto	wangu,	nilifikiri,	wanawake	wana	
nguvu,	wow.	Kwa	hiyo,	labda	ni	vigumu	kwa	wanaume	kuliko	wanawake.	
Lakini,	hata	hivyo,	kwa	vyovyote	vile,	hatuangalii	Vita	vya	Jinsia	usiku	wa	
leo.	 Injili	 hii	 ya	 ufalme	 itahubiriwa	 katika	 ulimwengu	 wote.	 Huu	 ndio	
ujumbe.	
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Sasa,	 cha	 kufurahisha	 katika	 hili	 ni,	 baada	 ya	 kauli	 hii	 katika	 Education	
ukurasa	 wa	 263.	 Nimekuwa	 nikitazama	 hili,	 baada	 ya	 kauli	 hii,	 wakati	
injili	hii	ya	ufalme,	Injili	hii	ya	mateso	ya	Baba	yetu	na	Mwanawe	pekee,	
wakati	 	 inahubiriwa	katika	ulimwengu	wote,	nini	kinatokea?	 	Mstari	wa	
15,	 “Basi,	 hapo	 mtakapoliona	 chukizo	 la	 uharibifu,	 lililonenwa	 na	 nabii	
Danieli,	 limesimama	 katika	 patakatifu.	 Je,	 hiyo	 inamaanisha	 au	 hii	
inatuambia	 kwamba	 usipoihubiri	 injili	 hii,	 basi	 hutaona	 chukizo	 la	
uharibifu?	Je,	hilo	lina	maana?	
Injili	 hii	 ya	 ufalme	 itahubiriwa	 katika	 ulimwengu	 wote.	 Basi,	 ninyi	
mnaoihubiri	 Injili	 hii.	 Mtakapoiona	 injili	 hii,	 mtaliona	 chukizo	 lifanyalo	
ukiwa	 limesimama	katika	patakatifu.	 	Kwa	hiyo,	kwa	somo	 lote	 la	Biblia	
linalozungumza	kuhusu	Danieli	na	Ufunuo	na	dhana	zote	za	Uadventista	
katika	 miongo	 kadhaa	 iliyopita	 kuhusu	 chukizo	 la	 uharibifu.	 Ikiwa	
huhubiri	injili	hii	ya	ufalme,	huna	fununu.		
Na	 hiyo	 hutuongoza	 kwenye	 anuwai	 ya	 mambo	 ambayo	 ningependa	
kuyashiriki.	 Na	 nadhani	 ninafupisha	 tu	 kidogo	 usiku	wa	 leo.	 	 Hilo	 ndilo	
lilikuwa	 lengo	 la	 wasilisho	 hili,	 kwa	muhtasari	 tu	 kidogo	 usiku	 wa	 leo.	
Chukizo	 linalofanya	ukiwa.	 	Nilimwomba	Gary	 achapishe	 idadi	 fulani	 ya	
vijitabu	 hivi	 vidogo	 tulivyo	 navyo	 huko.	 Key	 to	 Empowering	 the	 Third	
Angel's	Message.		Kitabu	hiki	kiliandikwa	na	kaka	yangu	mpendwa,	Deyan	
huko	 Sofia,	 huko	 Bulgaria,	 kito	 cha	 Bulgaria.	 Usikate	 tamaa	 Deyan,	
nakupenda.	
Kitabu	 hiki	 kinazungumza	 juu	 ya	 chukizo	 la	 uharibifu,	 linalohusiana	 na	
injili	hii	ya	ufalme.	Imeandikwa	kwa	namna	ya	mbegu.	Ndiyo,	kuna	baadhi	
ya	mambo	humu	ndani	ambayo	ni	vigumu	kueleweka,	 lakini	katika	sura	
ya	kwanza	ya	kitabu	hiki,	inaweka	kwa	ajili	yako,	chukizo	la	asili.		Chukizo	
la	asili	 lilikuwa	ni	nini?	Na	ninataka	 tu	kukusomea	mambo	kadhaa,	kwa	
nini	hii	ni	muhimu,	kwa	nini	tunahitaji	kuelewa	chukizo	linalofanya	ukiwa	
na	 jinsi	 litakavyosimama	mahali	 patakatifu?	 	 Bado	 kuna	mambo	mengi	
ambayo	 tunapaswa	kuelewa.	Na	ninazungumza	kidogo	kwa	ufupi,	 lakini	
katika	 Danieli	 12,	 inasema,	 "Wale	 waongozao	 wengi	 kwenye	 haki	
wataelewa,	 wenye	 hekima	 wataelewa,	 lakini	 wale	 wanaoongoza	 wengi	
kwenye	 haki."	 	 Kwa	 hiyo,	 wale	 ambao	wameikubali	 injili	 hii	 ya	 ufalme.	
Kuna	 mengi	 zaidi	 ambayo	 yanaweza	 kusemwa	 juu	 ya	 hatua	 hiyo	
maalumu.	 	Lakini,	nataka	tu	kukusoma	kidogo	kutoka	ukurasa	wa	10	na	
11,	kuhusu	chukizo	la	asili.	
Hili	 ndilo	 chukizo	 la	 asili.	 Desire	 of	 Ages,	 ukurasa	 wa	 761.4,	 “Katika	
ufunguzi	wa	Pambano	Kuu,	Shetani	alikuwa	ametangaza	kwamba	sheria	
ya	Mungu	isingeweza	kutiiwa.	 	Kwamba	haki	haikupatana	na	rehema,	na	
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kwamba	 sheria	 ikivunjwa,	 haingewezekana	 kwa	 mwenye	 dhambi	
kusamehewa.	Kila	dhambi	 lazima	iadhibiwe,	alihimiza	Shetani;	 	na	kama	
Mwenyezi	 Mungu	 angesamehe	 adhabu	 ya	 dhambi,	 basi	 hangekuwa	
Mungu	 wa	 ukweli	 na	 uadilifu.”	 Hilo	 ndilo	 chukizo	 la	 asili.	 	 Ninawezaje	
kukuthibitishia	 hilo?	 	 Hebu	 nisome	 sasa	 kutoka	 kwenye	 Christ	
Triumphant	ukurasa	wa	11.4,	ambayo	ni	sambamba	na	kauli	hiyo,	 lakini	
inasomeka	 hivi.	 “Nguvu	 za	 kuhukumu	 za	 Shetani	 zingemwongoza	
kuanzisha	 nadharia	 ya	 haki	 isiyopatana	 na	 rehema.”	 Hili	 kaka	 na	 dada	
ndilo	ninalopendekeza	kwenu	ni	chukizo	la	asili.	Kusema	kwamba	haki	ya	
Mungu	haipatani	na	rehema	yake.	"Anadai	kuwa	anahudumu	kama	sauti	
na	nguvu	ya	Mungu,	anadai	kwamba	maamuzi	yake	ni	ya	haki,	ni	safi	na	
bila	kosa,	hivyo	anachukua	nafasi	yake	kwenye	kiti	cha	hukumu."	
Kiti	 cha	 hukumu	 kiko	 wapi?	 Katika	 akili	 zetu.	 Nitapanda	 mbinguni,	
nitakuwa	 kama	 Aliye	 juu,	 nami	 nitaketi	 katika	 kiti	 cha	 enzi.	 Shetani	
anaketi	 kwenye	 kiti	 cha	 enzi	 na	 katika	 mawazo	 ya	 viumbe	 vyote	 vya	
uumbaji,	 anaingiza	mfumo	huu	wa	haki	wa	uongo.	 Tunazungumza	 zaidi	
hapa	katika	kitabu	Key	 to	Empowering	 the	Third	Angels	Message,	 lakini	
sitaingia	 humo	 sasa.	 	 “Kisha	 anachukua	 nafasi	 yake	 kwenye	 kiti	 cha	
hukumu	na	kutangaza	kwamba	mabaraza	yake	hayana	makosa.	Ana	haki	
isiyo	 na	 huruma	 inaingia,	 haki	 bandia,	 chukizo	 kwa	Mungu."	 	Neno	 hilo	
chukizo	katika	kamusi	ya	Webster,	mojawapo	ya	maana	za	hili,	kuchukia	
kupita	kiasi	au	kudharau	sheria,	kuchukia	au	kuchukiza.	Hili	ndilo	chukizo	
la	 asili.	 	 Ilikuwa	 ni	 chukizo	 kwa	 Mungu	 kwamba	 Shetani	 angeanzisha	
nadharia	ya	haki,	isiyopatana	na	rehema	yake.	
Na	 kusema	 kwamba	 kwa	 hiyo,	 kwa	 sababu	 ya	 haki	 ya	 Mungu,	 kama	
Shetani	alivyotangaza,	kwamba	Mungu	hakuwa	katika	nafasi	ya	kusamehe	
mwenye	 dhambi	 bila	 adhabu	 ya	 kifo,	 hili	 ni	 chukizo	 la	 asili.	 	 Na	Mungu	
katika	 rehema	 zake	 kuu,	 ninapotafakari	 juu	 ya	 mambo	 haya,	
ninapotazama	mambo	haya,	 tuko	 kwenye	 kilele	 cha	 jambo	 kubwa	 sana,	
kwa	 wale	 ambao	 wamekuwa	 wakijifunza	 jambo	 hili.	 Kwamba	 Mungu	
ametupa	 ufahamu	 kamili	 na	 wa	 utaratibu,	 mfumo	 wa	 kuweza	 kueleza	
injili	 hii	 ya	 ufalme	 ambayo	 inafichua	 chukizo	 la	 asili	 ambalo	 tuna	
vipengele	muhimu	vya	kulielewa.		Bado	kuna	mambo	zaidi	ya	sisi	kuelewa	
katika	vitabu	vya	Danieli	na	Ufunuo,	ambavyo	kwa	wazi	ni	kielelezo	cha	
Uungu,	Danieli	akiwa	chanzo,	Ufunuo	ukiwa	njia.	Lakini	kuelewa	chukizo	
la	uharibifu	ni	nini	na	linamaanisha	nini	tunaposema	kwamba	chukizo	la	
uharibifu	liingie	patakatifu.	
Kwa	hivyo,	ningehimiza	sisi	sote	kuzingatia	kwa	uangalifu	vipengele	hivi.	
Baadhi	 ya	 mambo	 haya	 yana	 changamoto,	 lakini	 najua	 baadhi	 yenu	
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mnasoma	na	kusoma	na	kuomba.	 	Tunajaribu	kuweka	vipande	hivi	chini	
kipande	kwa	kipande,	kama	kipande	cha	ushahidi	wa	kuthibitisha	hili	ni	
ule	 tuliofanya	 kabla	 ya	 kitabu	 hiki	 kiitwacho	 Natural	 Justice	 and	
Atonement	 in	 the	 life	 of	 Saul	 and	 Agag.	 Vitabu	 hivi	 akilini	 mwangu,	
vikiweka	baadhi	ya	vipande	muhimu	katika	fumbo	ili	kuelewa	maana	ya	
Yesu	katika	Mathayo	24.	Uwiano	kati	ya	 injili	hii	ya	ufalme,	na	kwa	hiyo	
kuweza	 kuona	 chukizo	 linalofanya	 uharibifu.	 Na	 bila	 shaka,	 hilo	
linafungamana	 na	 Danieli	 11:45,	 wakati	 mfalme	 anapoweka	
lake…Inasema	 nini?	 Danieli	 11:45.	 "Naye	 ataziweka	 hema	 zake	 za	 enzi	
kati	ya	bahari	katika	mlima	mtakatifu	wa	utukufu;	lakini	atafikilia	mwisho	
wake,	wala	hapana	atakayemsaidia."	
Hutakuwa	unaelewa	mistari	hii	kama	huelewi	injili	hii	ya	ufalme	na	kwa	
sababu	 hiyo,	 machukizo.	 Ni	 chukizo	 gani	 linalofanya	 uharibifu?	 Jibu	 la	
kawaida	bila	shaka,	ndani	ya	Uadventista,	chukizo	linalofanya	uharibifu	ni	
nguvu	 ya	 Rumi.	 Ingawa	 ni	 dhahiri	 huo	 ndio	 udhihirisho	wa	 hali	 ya	 juu	
katika	umbo	la	kidunia	la	mamlaka	ya	kifalme	ambayo	huweka	rehema	na	
uadilifu	na	kupindukia	kinyume	cha	kila	mmoja	kwa	mwingine	na	kudai	
kifo	 cha	 mkosaji.	 	 Lakini	 inabidi	 kuingia	 ndani	 zaidi	 ya	 hapo,	 chukizo	
linalofanya	 uharibifu.	 	 Chukizo	 linalotusababishia	 watu	 wanapokiuka	
nafasi	 zetu,	 kukiuka	 utu	 wetu,	 kututendea	 jinsi	 wasivyopaswa	
kututendea,	na	kuna	hasira	hii	inayopanda	ndani	yetu.	Hili	ndilo	chukizo	
linalofanya	moyo	wa	mwanadamu	ukiwa	na	kututenganisha	sisi	kwa	sisi,	
sivyo?	
Mungu	atukomboe	na	hisia	hii	ya	udhalimu.	Hisia	hii	 inaweza	kuwa	kile	
tunachokiita	 hasira	 ya	 haki.	 Sio	 haki,	 lakini	 hakika	 ni	 hasira,	 au	 ni	
kujihurumia,	kujihurumia	kwamba	mtu	angenitendea	hivi.	Hiyo	ni	aina	ya	
hukumu,	 sivyo?	 "Unathubutuje	 kunitendea	 hivi?"	 Hiyo	 ni	 hukumu	 kwa	
watu	wengine.	 Ni	 sehemu	 ya	 chukizo	 linalofanya	 uharibifu.	 Hiki	 ndicho	
ninachokifahamu.	 Ni	 aina	 ya	 haki.	 Ni	 tamaa	 ya	mtu	 kufichuliwa	 au	mtu	
awajibike	 kupitia	 roho	 ya	 hasira	 na	 tamaa	 ya	 kulipiza	 kisasi.	 L	 Na	 kwa	
kweli,	kwa	Ukristo,	hii	inahitaji	tu	uvumilivu	kidogo	kwa	sababu	ndani	ya	
Ukristo,	 sio	 lazima	 kuwapenda	 adui	 zako.	 Inabidi	 tu	 ungojee	 Mungu	
awaunguze	hadi	wafe.	
Na	 kisha,	 "Ona,	 nilikuambia,	 ulipaswa	 kunitendea	 haki.	 Kwa	 sababu	
haukunitendea	 haki,	 tazama	 sasa	 unaungua	 kuzimu,	 samahani.	
Nilikuonya.Huh?	 Nilijaribu	 kukuambia	 hilo	 ila	 ulinitendea	 vibaya."	 Kwa	
hiyo,	 haya	ndiyo	mambo	ya	maisha,	 sivyo?	 	 Jinsi	 tunavyoshughulika	 sisi	
kwa	sisi.	 	Kwa	sababu	tunapozungumza	 juu	ya	 ....	Kujengwa	kwa	Hekalu	
na	 chukizo	 la	 uharibifu	 lililonenwa	 na	 nabii	 Danieli,	 lakini	 hekalu	
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linawakilisha	 roho	 yetu	 ya	 kibinadamu	 na	 hadi	 kuwe	 na	 utakaso	 wa	
mioyo	yetu	ya	kibinadamu	kutoka	kwenye	chukizo	la	uharibifu.		hakuwezi	
kuwa	na	utakaso	wa	udhihirisho	wowote	wa	nje	wa	hili.	
Sisi	 ni	 hekalu	 la	 Mungu	 aliye	 hai,	 na	 tunahitaji	 kusafishwa.	 Tunahitaji	
kusababisha	 dhabihu	 na	 sadaka	 kukoma	 kati	 ya	masikio	 haya.	 "Haja	 ya	
watu	wengine	kulipia	makosa	yao	dhidi	yetu	na	kuudhika	na	kufadhaika	
ambayo	ni	sehemu	kubwa	ya	utu	wetu.	Hili	ni	chukizo	linalofanya	ukiwa."	
Na	kuna	nukuu	ambayo	niliisikia	jana	ambayo	nadhani	inafaa	kurudiwa.		
Nilimsikia	 tu	 bwana	 huyu	 akisema,	 alisema	 hivi,	 kwa	 maneno	 mazito,	
"Tunapouchukulia	 uovu	 kwa	 nje,	 tunakuwa	 waovu."	 Na	 ndiyo	 maana	
uzoefu	wangu	wa	Waadventista	 umekuwa	mbaya	 kwa	 sababu	 nilikuwa	
nimeuchukulia	uovu	kutoka	nje	kwa	namna	ya	Kanisa	Katoliki	la	Kirumi,	
upapa.	 Nimeliweka	 nje	 chukizo	 linalofanya	 uharibifu	 ndani	 ya	mamlaka	
ya	Kirumi.	Na	huyo	sio	mimi.	
Mimi	si	Babeli	imeanguka.	Iko	kule	nje.	Lakini	unauchukulia	ubaya	kuwa	
uko	nje,	 unakuwa	mbaya	kwa	 sababu	umepofushwa	na	ukweli	 kwamba	
umeumbwa	kwa	unga	mmoja	na	unafanya	kazi	kwa	nia	moja	na	mnyama.	
Huwezi	 kuukwepa	 mfumo	 wa	 mnyama	 mpaka	 utakapolifunua	 chukizo	
lifanyalo	uharibifu	na	huwezi	kulifunua	chukizo	lifanyalo	uharibifu	kama	
hujui	Injili	hii	ya	ufalme	isemayo	juu	ya	mateso	ya	Kristo,	ukweli	kwamba	
Kristo	na	Baba	yake	wako	tayari	kuendelea	kuyabeba	daima,	na	kuchukua	
mapigo	ya	wanadamu	waovu	bila	kurudisha	kulipiza,	bila	kujibu	mapigo.	
Nakumbuka	 nikiwa	 kijana	 mdogo,	 nilipokuwa	 nikifikiria	 juu	 ya	 wale	
ambao	 wangethubutu	 kuwatendea	 ujueri	 watoto	 wadogo,	 na	 hasira	
ambayo	 ningelihisi	 na	 kutaka	 kuangamiza	 uchafu	 kama	 huo,	 hisia	 za	
ndani,	kwa	nje	ni	uovu.	Ni	kutafuta	kudhihirisha	 tu	upatanisho	nje	yako	
mwenyewe.	 Je,	 hatupaswi	 kuwahurumia	 watu	 kama	 hao	 badala	 yake?	
Watamwambia	 nini	 Baba	 yao	 watakapomwona?	 Hatawahukumu.		
Atasema	tu,	"Mtoto	wangu,	kwa	nini?	Kwa	nini	hukufanya	hivi?"	Hakuna	
hukumu.	 Na	 ukweli	 kwamba	 Baba	 hawahukumu,	 ni	 jambo	 kubwa	 sana	
kwao	kuibeba	hukumu	yao	wenyewe,	ni	kubwa	sana	kwamba	mioyo	yao	
inajawa	hofu	na	uchungu	wa	nafsi.	
Nadhani	 nitafunga	 na	 pointi	 hii.	 	 Hatimaye,	 ndugu	 zangu,	 nilijaribu	
kuweka	mawazo	 fulani,	 nikijaribu	 kukusanya	mawazo	 juu	 ya	 baadhi	 ya	
mambo	 ambayo	 tunayashughulikia	 katika	 kitabu	 hiki	 kidogo	 kiitwacho	
Cross	Examineed	and	Cross	Encountered,	ambapo	nazungumzia	 injili	hii	
ya	 ufalme	 katika	 sura	 chache	 za	 kwanza	 kuhusu	 mateso	 ya	 Mungu	 na	
Mwana	 wake,	 na	 katika	 mfumo	 wa	 ujumbe	 wa	 1888	 ili	 kufahamu	 kile	
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ambacho	mfumo	wa	dhabihu	ulikuwa	hasa.	Hiki	ni	kikwazo	kikubwa	zaidi	
kwa	Ukristo	kuelewa	mfumo	wa	dhabihu,	na	kwa	nini	Mungu	alianzisha	
mfumo	 wa	 dhabihu?	 Yote	 yalikuwa	 ya	 nini?	 Uchinjaji	 huo	 wote	 wa	
wanyama	bila	sababu.	Na	bado	kuna	mambo	machache	katika	Maandiko,	
"dhabihu	 na	 sadaka	 sikutaka,	 sadaka	 ya	 kuteketezwa	 na	 sadaka	 ya	
dhambi,	sikuhitaji."		“Nilipowatoa	katika	nchi	ya	Misri,	sikuwaagiza	juu	ya	
sadaka	za	kuteketezwa	na	dhabihu.”	
Nini?	 Kwa	 hili,	 ninashukuru	 sana,	 sana,	 na	 ninaishia	 hapo	 kwa	maelezo	
haya.	 Sharyn	 alipata	 fursa	 ya	 kushiriki	 pamoja	 na	 kijana	 kutoka	
Tennessee	baadhi	 ya	machapisho	yetu,	na	hiyo	 ikaenda	Kanada.	Na	hivi	
majuzi	nilipata	jumbe	kadhaa	kutoka	kwa	baadhi	ya	vijana	katika	eneo	la	
Toronto.	Na	 jibu	 lao	kwa	kitabu	hiki	ni	kwamba,	walionyesha	baadhi	ya	
nuru	 angavu	 zaidi	 kuliko	 ambavyo	 wamewahi	 kusoma	 juu	 ya	 somo	 la	
msalaba,	 katika	 kutunga	 msalaba,	 katika	 tofaa	 za	 dhahabu	 na	 picha	 za	
fedha,	 ili	 kupata	 ufahamu	 wa	 kweli	 wa	 kile	 ambacho	 ni	 uhalisia	 wa	
msalaba	 ,	 ukweli	 unaouhusu.	 Ndio	maana	 kina	maana	mara	mbili	 cross	
examined	and	cross	encountered.	 	Msalaba	ukifanywa	upya	katika	picha	
ambayo	naamini	kwamba	injili	hii,	ufalme	ungetutaka	tuwasilishe.	Na	kwa	
hivyo,	kuna	mambo	mengi	katika	kijitabu	hiki,	ambayo	ni	ganda	la	mbegu,	
ninaamini	 katika	 mambo	 makubwa	 zaidi	 yajayo	 katika	 suala	 la	 jinsi	
tunavyoelewa	msalaba	wa	Kristo	na	injili	hii	ya	ufalme.	
Mwaliko	 wangu	 ni	 kusoma	 na	 kujifunza	 baadhi	 ya	 mambo	 haya.	 	 Kwa	
wale	 ambao	 wamekuwa	 katika	 safari	 pamoja	 nasi,	 wakitazama	mambo	
haya,	 mambo	 haya	 yanakua	 na	 kupanuka,	 na	 tuko	 kwenye	 hatihati	
ninayoamini	 ya	 kwenda	 ulimwenguni	 kote	 na	 injili	 hii.	 Changamoto,	 na	
nadhani	tunaanza	kuona	matunda	ya	baadhi	ya	haya	sasa,	Danny	Brown	
huko	Thailand	alileta	mawazo	yetu,	harakati	katika	sehemu	mbalimbali	za	
dunia	katika	miaka	ya	1840,	harakati	inayoitwa	Christian	Non-Resistance,	
ambayo	 ninaamini	 kuwa	 kwa	 sehemu	 ni	 udhihirisho	 wa	 fundisho	 la	
Ukristo	wa	kweli.	Yesu	aliposema,	“Usingane	na	mwovu,”	au	kama	katika	
tafsiri	 za	 kisasa,	 “Usimpinge	mtu	mwovu,”	 hii	 ndiyo	 changamoto	 kwetu	
sasa.	Ikiwa	Mungu	hapingi	mtu	mwovu	kwa	kutafuta	kufisha	maisha	yake	
kwa	 sababu	 ya	 uovu	wake,	 lakini	 anawaruhusu	 kufikia	 hitimisho	 kamili	
bila	 kujaribu	 kutumia	 nguvu	 kufupisha	 maisha	 yao,	 nini	 maana	 ya	 sisi	
katika	suala	la		kushughulika	kwetu	na	uovu	ambao	umewekwa	juu	yetu?	
Na	hili	ndilo	 jambo,	hili	ndiyo	changamoto	 tunayopaswa	kuzingatia	kwa	
sababu	 Testimonies	 vol	 5,	 ukurasa	wa	 111,	 "Kuzunguka	 kila	mtu,	 kuna	
mazingira,"	 unakumbuka	 kauli	 hiyo?	 	 Na	 mtu	 anapokuwa	 na	 hasira	 na	
uovu	na	chuki	ndani	yake,	hutoa	mitetemo	katika	mazingira	ya	chuki	na	
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kisasi	 na	 hukumu.	 Na	 wakati	 mitetemo	 hiyo	 kutoka	 kwa	 mtu	
inapokuingia,	ikiwa	haumo	ndani	ya	Kristo,	ikiwa	huelewi	Kristo	ni	nani,	
mitetemo	 hiyo	 itatetemeka	 kwa	 silika	 yako	 ya	 asili	 ya	 kibinadamu	 na	
mara	moja	 unakuwa	mfano	wao	wa	 kioo,	 isipokuwa	 Kristo	 ameumbika	
ndani	yako.		Na	utatamani	kupinga	uovu	wa	mtu	mwingine	na	kumfikisha	
mhusika	kwenye	haki.		
Lakini	katika	mafundisho	tunayoyaona	hapa	ya	kwamba	mfuasi	wa	kweli	
wa	 Kristo,	 mtu	 anapowatendea	 mabaya,	 kwamba	 hatafanya	 jaribio	 la	
kuwapeleka	mbele	ya	haki,	bali	ni	kuwasihi	tu	juu	ya	njia	wanayoiendea	si	
kwa		hasira,	si	kwa	jeuri,	bali	kwa	upendo.	
Sema,	 "Ndugu,	 njia	 hii	 unayoichukua,	 utajidhuru	 mwenyewe."	
Nakumbuka	kusikia	hadithi	moja	ya	mtu,	pengine	kule	Rwanda,	ambako	
alipelekwa	 kuuawa,	 na	 walikuwa	 wakitaka	 kumuua,	 akasema,	 labda	 ni	
Amerika	 ya	 Kusini.	 Akasema,	 “Usitie	 damu	 kwenye	 koti	 langu	 hapa.	
Unalihitaji.	 Chukua	 koti	 langu,	 lichukue.	 Hakuna	 haja	 ya	 kulichafua	 koti	
hili.	Unaweza	kulitumia.	Mkristo	Kutokuwa	na	Upinzani.	Lakini	kuwa	na	
imani	kama	hiyo,	hii	ndiyo	itabadilisha	ulimwengu.	
Lakini	nitazungumza	zaidi	juu	ya	hili	katika	suala	la	kumiliki	uzoefu	huu.		
Na	 hapa	 ndipo	 sehemu	 inayofuata	 ya	 ujumbe	 wa	 Malaika	 wa	 kwanza	
inapokuwa	muhimu	sana.	Mwabuduni	yeye	aliyeziumba	mbingu	na	nchi,	
bahari	na	chemchemi	za	maji.	Na	 tutaangalia	zaidi	hilo,	kuhusu	kumiliki	
roho	 hii,	 roho	 ya	 kutopinga,	 kutolipiza	 kisasi	mtu	 anapokupiga	 kwenye	
shavu	moja	ambapo	utampa	na	shavu	jingine	pia.		Na	ninaamini	kwamba	
katika	 siku	 za	 usoni	 zilizo	 karibu	 sana,	 kwamba	 mbegu	 zinazopandwa	
sasa	 za	 injili	 hii	 zitadhihirishwa	 kwa	 njia	 kubwa	 sana.	 	 Na	 ninatazamia	
sana	wakati	huo.	
Naam,	 asante	 kwa	 kusikiliza.	 	 Namtukuza	Bwana	 kwa	baraka	 hii.	 	 Tuna	
vitabu	 hivi	 vyote,	 Key	 to	 Empower	 the	 Third	 Angel's	 Message,	 Natural	
Justice	 and	Atonement,	na	Cross	Examined	viko	hapo.	Na	 tunazo	nakala	
chache	 za	 kitabu	 cha	 Comforter,	 ambacho	 wakati	 nilipokuwa	 nikirudi	
kutoka	Marekani	mara	ya	mwisho,	nilitazama	filamu	kuhusu	jinsi	jumuiya	
ya	 Wamormoni	 huko	 Utah	 walivyokuwa	 wakishughulikia	 swali	 la	
mashoga	 na	 ni	 nini	 jibu	 letu	 kwa	 ushoga?	 Je,	 tuwafuate	Wabaptisti	 wa	
Westboro	katika	kushughulikia	 swali	hili?	 	Ninashughulika	na	baadhi	ya	
hayo	 katika	 kitabu	 hiki,	 katika	 suala	 la,	 je,	 tunapaswa	 kuwahukumu?	
Naam,	 wengi	 ndani	 ya	 jumuiya	 ya	 mashoga	 wanawahukumu	Wakristo,	
sivyo?	
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Je,	 ni	 suala	 tu	 la	 kila	 jamii	 kuhukumu	 nyingine	 na	 kujiona	 bora	 kuliko	
nyingine?	Baba	anaposema	usihukumu,	sote	tuna	Biblia.	Tunajua	matokeo	
ya	 kile	 kitakachotokea.	 	 Hata	 hivyo,	 sitaendelea.	 Imeandikwa	 katika	
kitabu	Comforter.	Nitapiga	magoti	na	tutafunga	kwa	maombi.	 	Baba	yetu	
uliye	mbinguni,	nakushukuru	kwa	injili	hii	ya	ufalme.		Siwezi	kumwelewa	
vilivyo	Baba	yako	anayeteseka.	Nakuabudu	tu.	
Ninakushukuru	 kwa	 ustahimilivu	 wako,	 saburi	 yako,	 uvumilivu	 wako	
kwetu,	mwingi	wa	rehema	na	ukweli.		Nami	Baba	ninakuomba	hiyo	Roho,	
Roho	 wako	 mzuri	 mwenye	 ujasiri	 aliyefunuliwa	 ndani	 ya	 Mwanao.		
Nawaombea	 ndugu	 zangu	 kaka	 na	 Dada	 wakisikiliza	 kwamba	 tupate	
kuomba	 na	 kupokea,	 tukikuita	 na	 kusema,	 Baba,	 utupe	 roho	 yako,	 roho	
yako	nzuri	iliyojaa	upendo,	furaha	na	amani	juu	ya	hao	hakuna	sheria	na	
kwamba	 tutakuwa	 wanafunzi	 wenye	 bidii	 wa	 neno	 kukusanya	 vipande	
vyote	 vilivyosalia,	 ili	 tuuingie	 mji	 wa	 mbinguni	 pamoja,	 nami	
ninakushukuru	katika	jina	la	Yesu,	amina.	
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2. Pumziko	-	Kupokea	ili	Kutoa	
Adrian Ebens 

Nakala Iliyobadilishwa - Ilirushwa Mubashara tarehe 20 Desemba 2019 

Baba	uliye	mbinguni.	Tunakushukuru	kwa	kutupatia	Mwanao	wa	pekee.		
Rafiki	 yetu	 mwema.	 Rafiki	 yetu	 bora	 anayetuongoza	 kwako,	 Baba	 yetu	
mwema.	Nami	naomba	kwamba	tunapotumia	muda	huu	asubuhi	ya	leo	na	
kutilia	 maanani	 sehemu	 hii	 ya	 ujumbe	 wa	 Malaika	 wa	 Kwanza,	
tumwabudu	 yeye	 aliyeziumba	mbingu	na	 nchi,	 bahari	 na	 chemchemi	 za	
maji.	Kwamba	ufungue	akili	zetu	kwenye	umuhimu	wa	kifungu	hiki	katika	
ujumbe	huo.	Na	tunakushukuru	kwa	jina	la	Yesu.		Amina.	
Tulizungumza	 jana	 usiku	 kuhusu	 injili	 hii	 ya	 ufalme,	 ambayo	 ingefunua	
chukizo	linalofanya	ukiwa.	Na	Danieli	alikuwa	akinikumbusha	asubuhi	ya	
leo	kuhusiana	na	neno	chukizo	au	ukiwa.	Linamaanisha	nini?	
[Danieli:	Nchi	isiyokaliwa	na	watu.]	
Nchi	 isiyokaliwa	 na	 watu.	 Nchi	 isiyo	 na	 roho	 ya	 Mungu	 ni	 mahali	 pa	
jangwani,	ni	eneo	la	jangwa.	Na	kwa	hivyo	ni	chukizo	la	uharibifu	ambalo	
husababisha	 Roho	 ya	 Mungu	 kuondolewa	 kutoka	 kwenye	 roho.	 Ni	
mchakato	 mzima.	 Ni	 mfumo	 mzima	 na	 tunataka	 kuangalia	 ni	 nini	
kinacholeta	Roho	ya	Mungu	ndani	ya	nafsi.	
Na	 tufungue	 Ufunuo,	 ninataka	 tuangazie	 Ufunuo	 sura	 ya	 14,	 kwa	 mara	
nyingine	tena.	Hii	ndiyo	fomula.	 	Niliposema	hapa	awali,	Ufunuo	sura	ya	
14,	ujumbe	wa	Malaika	wa	Kwanza	una	viambatanisho	vya	keki	ya	harusi	
ya	 waliokombolewa.	 Ina	 viambatanisho	 vyote	 ambavyo	 vikishawekwa	
pamoja,	nguvu	ya	viambatanisho	hivi	ikiwekwa	pamoja,	Babeli	itaanguka.	
Ujumbe	wa	Malaika	wa	Tatu	utaenda	kwa	nguvu	kuu.		Dunia	itaangazwa	
kwa	utukufu	wake	kisha	tutarudi	nyumbani.	
Na	 hivyo,	 muktadha	 wa	 ujumbe	 wa	 Malaika	 wa	 Tatu	 au	 ujumbe	 wa	
Malaika	 wa	 Kwanza	 katika	 Ufunuo	 sura	 ya	 14	 na	 mstari	 wa	 kwanza.		
Nikaona,	 na	 tazama,	mwana-kondoo	 amesimama	 kwenye	Mlima	 Sayuni,	
pamoja	 na	wale	 144,000	wenye	 jina	 la	 Baba	 yake,	 jina	 la	 Baba	 yake	 na	
nani?	
[Hadhira:	Mwana-kondoo.]	
Baba	 wa	 Mwana-Kondoo,	 jina	 Lake,	 jina	 Lake	 ni	 nani?	 Kutoka	 34:5.		
Bwana	 alitangaza	 jina	 la	 Bwana,	 Bwana,	 Bwana,	 Mungu	 mwingi	 wa	
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rehema,	 mwenye	 neema,	 mvumilivu,	 mwingi	 wa	 fadhili	 na	 kweli,	 ndilo	
jina	lake.	Na	jina	hilo	linapokuwa	humu	ndani,	[anaelekeza	akilini]	ndipo	
tunaweza	 kwenda	 nyumbani.	 Na	 kwa	 hivyo	 muktadha	 wa	 kuweka	 jina	
hilo	hapo,	hii	ndio	viungo	vya	keki	ya	kuweka	jina	hili	hapa.	Na	bila	shaka	
tunaimba	 Wimbo	 wa	 Musa	 na	 wa	 Mwanakondoo.	 Kwa	 hivyo	 ikiwa	 ni	
Wimbo	wa	Musa	na	wa	Mwanakondoo,	basi	hakuna	tofauti	kati	ya	Musa	
na	Mwanakondoo.	 	Lakini	Ukristo	wa	siku	hizi	unazungumza	kuhusu	Oh,	
Musa,	 hilo	 ni	 agano	 la	 kale.	 Hatuhitaji	 mambo	 ya	 agano	 la	 kale	 tena.	
Tunaye	 Yesu.	 	 niko	 chini	 ya	 neema.	 Umesikia	 hivyo,	 lakini	 wanaimba	
Wimbo	wa	Musa	na	Mwanakondoo.	Kwa	hiyo	 inaonekana	kuna	upatano	
kati	 ya	 Wimbo	 wa	 Musa	 na	 Wimbo	 wa	 Mwana-Kondoo.	 	 Wanaimba	
sehemu	mbili	zinazopatana.	
Wimbo	ambao	hauna	noti	tofauti.	Na	hivyo	tunaona	katika	mstari	wa	sita,	
unaimarisha	 upatanifu	 huu	 kati	 ya	 Musa	 na	 Mwana-Kondoo.	 Kisha	
nikaona	malaika	mwingine	akiruka	katikati	ya	mbingu,	mwenye	 Injili	ya	
milele.	 Injili	 ya	milele	 kama	 nilivyosema	 hapo	 awali,	 sio	 injili	 ya	miaka	
2000.	Ni	injili	ya	milele.	Ni	injili	ambayo	imekuja	tangu	kuwekwa	misingi	
ya	 ulimwengu	 na	 Mwokozi	 wetu.	 Hilo	 liliamriwa	 kabla	 ya	 kuwekwa	
misingi	 ya	 ulimwengu.	 	 Kama	 inavyosema	 katika	 Petro,	 moja	 ya	 kitabu	
cha	Petro	cha	kwanza	au	cha	pili.	Petro	wa	kwanza	pengine	akiwa	na	injili	
ya	milele	 ya	kuhubiri	 chini	 ya	hao	wakaao	 juu	ya	nchi	na	kwa	kila	 taifa	
lugha	 ya	 kabila	 na	 watu	 wakisema	 kwa	 sauti	 kuu,	 Mcheni	 Mungu,	 nasi	
tunapitia	 mambo	 haya	 kwa	 haraka.	 Sitashughulikia	 haya	 yote.	
Nimeyafanya	 haya	 katika	 mawasilisho	 mengine,	 mcheni	 Mungu,	 ikiwa	
utamcha	Mungu,	basi	unahitaji	kujua	ni	Mungu	yupi	na	huyo	ndiye	wengi	
wetu	tumeshughulika	na	Mungu	yupi,	unamcha	Mungu	yupi?		Ujumbe	wa	
Eliya.	
Ikiwa	 Bwana	 ni	 Mungu	 basi	 mwabuduni.	 Lakini	 ikiwa	 Baali	 ni	 Mungu	
mwabuduni	yeye	na	Mungu	wa	Israeli,	Mungu	wa	pekee	wa	kweli	ndiye	
aliye	na	Mwana,	Mwana	wake	wa	pekee.	Kwa	hivyo	lazima	tuwe	na	Baba	
na	 Mwana,	 waanzilishi	 wetu	 walikuwa	 sahihi.	 	 Waliweka	 msingi	 imara	
katika	 fundisho	 la	 Baba	 na	 Mwana	 pekee.	 Ilikuwa	 kanuni	 ya	 msingi	
ambayo	 Ellen	 White	 alituambia	 kwamba	 kanuni	 zetu	 za	 kimsingi	
zingebadilishwa.	 Na	 zilibadilishwa	 mnamo	 1980,	 sivyo?	 Rasmi.	 Lakini	
hatutashikilia	jambo	hilo,	mcheni	Mungu	na	kumtukuza.			
Je,	tunampaje	Mungu	utukufu?		Mnapokula	na	kunywa,	fanyeni	yote	kwa	
utukufu	wa	Mungu?	
Katika	 hili	 Baba	 yangu	 hutukuzwa?	 Kwamba	 uzae	 matunda	 mengi.	
Tunazaaje	matunda?	
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Kwa	roho,	 tunda	 la	 roho	ni	upendo,	 furaha,	 amani,	mambo	haya	yote	 ili	
kumpa	 Mungu	 utukufu,	 ni	 lazima	 ujue	 utukufu	 wa	 Mungu.	 Na	 Yesu	
anatuambia	 katika	 Yohana	 sura	 ya	 17,	 Nimekutukuza	 duniani.	 Tabia	 ya	
Kristo	iliyodhihirishwa	katika	vitabu	vinne	vya	kwanza	vya	Agano	Jipya	ni	
kigezo	 ambacho	 kwacho	 tunamtukuza	 Mungu.	 Ni	 tabia	 hii	
iliyodhihirishwa	kwamba	tunapaswa	kuitafakari	na	kwa	kumtazama	Mola	
wetu.	Tutabadilishwa	kuwa	sura	 ile	 ile	hata	kwa	Roho	wa	Bwana,	kama	
inavyosema.	
Na	 tunapomjua	Mungu	wa	kweli	 ni	 nani	 na	 kujua	 jinsi	 alivyo,	 basi	 tuko	
tayari	 kuingia	 hukumuni.	 Saa	 ya	 hukumu	 yake	 imefika.	 Tunahukumu	
tabia	 Yake	 ni	 nini	 na	 Yeye	 ni	 nani	 kwa	 yale	 Aliyofunuliwa	 kwetu.	 Na	
tukiisha	 kufanya	 hivi,	 ndipo	 tutamwabudu	 yeye	 aliyezifanya	mbingu	 na	
nchi,	 majira	 na	 chemchemi	 za	 maji.	 Hii	 ndiyo	 kanuni	 ya	 kujua	 Yeye	 ni	
nani,	kujua	Yeye	ni	nani	ili	kutia	muhuri	hukumu	yetu	juu	ya	suala	hili	na	
kisha	kupokea	Roho	Wake	katika	utimilifu	wake	wote.	Ili	ndani	yetu	ukae	
utimilifu	wote	wa	Uungu.	Je,	sisi	si	warithi	pamoja	naye?	
Fungamanishwa	 pamoja	 na	 Kristo.	 Hii	 ndiyo	 fomula.	 Na	 ni	 rahisi	 sana.		
Unapoiweka	 hivi,	 Yeye	 ni	 nani?	 Je,	 Yeye	 ni	 mtu	 wa	 namna	 gani?	 Una	
uhakika?	 Pokea	 Roho	 yangu	 basi	 Babeli	 inaanguka,	 ndivyo	 inavyoenda.	
Nilitaka	 tu	 kuweka	 uwasilishaji	 wetu	 katika	 muktadha	 huo	 wa	
kumwabudu	 Yeye	 aliyeziumba	mbingu	 na	 nchi.	 	 Unapotazama	Kiyunani	
cha	kumwabudu	Yeye	aliyezifanya	mbingu	na	nchi,	bahari	na	chemchemi	
za	 maji,	 kwa	 hakika	 ni	 karibu	 nukuu	 ya	 moja	 kwa	 moja	 kutoka	 wapi?	
Kutoka	20.	Hiki	ni	kidokezo	katika	amri	ya	nne.	Kwa	hiyo,	twende	kwenye	
Kutoka	 sura	 ya	 20.	Mstari	 wa	 nane.	 Ikumbuke	 siku	 ya	 Sabato	 uitakase.	
Siku	sita,	fanya	kazi	na	kufanya	mambo	yako	yote.	Lakini	siku	ya	saba	ni	
Sabato	 ya	 Bwana,	 Mungu	wako,	 siku	 hiyo	 usifanye	 kazi	 yo	 yote,	 wewe,	
wala	mwana	wako,	 wala	 binti	 yako,	 wala	mtumwa	wako,	 wala	mjakazi	
wako,	 wala	 ng'ombe	 wako,	 wala	 mgeni	 aliye	 ndani	 ya	 malango	 yako:	
Maana,	kwa	siku	sita,	Bwana	alifanya	mbingu,	na	nchi,	na	bahari,	na	vyote	
vilivyomo	ndani	yake	ambavyo	ni	kwamba	tunahusiana	navyo;	bahari	na	
vyote	vilivyomo	na	kupumzika	siku	ya	saba;	kwa	hiyo	Bwana	akaibarikia	
siku	ya	Sabato	akaitakasa.		
Kama	 kijana	 mshika	 Sabato,	 kumbuka	 siku	 ya	 Sabato	 ili	 kuitakasa.	 Je,	
unaitunzaje	 Sabato	 Takatifu?	 Unakumbuka	 kuitakasa.	 	 Kwa	 hivyo	
unaitakasaje?	Sikupata	memo	sio	kwa	kazi.	Unaitunzaje	Sabato	Takatifu,	
nakumbuka	 katika	 uzoefu	 wangu	 wa	 uongofu	 na	 ningeenda	 kanisani.	
[kufikiri]	 Sawa,	 tunaweza	 kufanya	 hivi.	 Sitafikiria	 mawazo	 yoyote	 ya	
kidunia	 leo,	 nenda	 kanisani	 na	watu	wanazungumza	 juu	 ya	magari	 yao.	
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Siwezi	 kwenda	 huko	 na	 sitaki	 kufikiria	 juu	 ya	 mambo	 haya	 na	 watu	
kuzungumza	 juu	 ya	 maonyesho	 ya	 televisheni	 na	 ninajaribu	 kuitakasa	
Sabato	na	ninafika	mwisho	wa	siku.	Na	ni	kama,	ah,	nimefika	hadi	muda	
wa	 jua	 kuzama.	 Ni	 Sabato	 iliyo	 njema	 kama	 nini.	 Mtu	 yeyote,	 yeyote	
mwenye	uzoefu	kama	huo?	
Je,	utasema	kitu	Gary?	
[Gary:	Kuwasiliana	na	yule	aliyetuumba.]	
Ah,	 Kuwasiliana,	 Ndiyo,	 bila	 shaka.	 	 Maombi.	 Nilifanya	 maombi	 mengi,	
Gary,	maombi	mengi.	
[Obadia:	Kweli	kupumzika	kiroho	katika	upendo	Wake.]	
Sawa.	 Sawa.	 Kupumzika	 katika	 upendo	 wake.	 Na	 kwa	 hivyo	 hilo	
linatuongoza	kwenye	swali	linalofuata.	Je,	wewe	ni	Mtakatifu?		Kuna	mtu	
hapa	Mtakatifu?	Je,	wewe	ni	Mtakatifu?	
Kwa	asili	kwa	urithi,	hakuna	hata	mmoja	wetu	aliye	Mtakatifu.	Hivyo	ni	
jinsi	gani	viumbe	wasio	watakatifu	huitunza	Sabato	na	kuitakasa?	
Sabato	kweli	ni	kupokea	utakatifu.	 	Musa	aliposimama	mbele	ya	Mwana	
wa	Mungu,	 wakati	 kile	 Kichaka	 kilichowaka	moto,	 aliambiwa	 nini?	 Vua	
viatu	vyako	kwenye	ardhi,	mahali	unaposimama	ni	Patakatifu.	Kwa	hiyo	
uwepo	 wa	 Yehova	 ni	 Mtakatifu.	 pumzi?	 Pumzi	 Kutoka	 31:17	 siku	 ya	
Sabato.	Alipumzika	na	kuburudishwa	kupumua.	Kuishika	Sabato	ni	kuwa	
na	 akili	 yako	 kufunguliwa	 kwa	 mapigo	 maalum	 ya	 Roho	 wa	 Mungu	
ambayo	 huleta	 utakatifu.	 Kwa	 hiyo	 kushika	 ni	 kweli	 kupokea,	 kupokea	
siku	 ya	 Sabato	 katika	 utakatifu	wake,	 kupokea	 utakatifu	wangu	 na	 jinsi	
tunavyotazama	 katika	 [ilisema	 Kutoka	 kimakosa]	 Mwanzo	 2,	 inasema	
katika	mstari	 wa	 tatu	 na	 Bwana	 akaibarikia	 siku	 ya	 saba	 na	 kuitakasa.	
Baadhi	ya	 tafsiri	za	kisasa	zinasema	kwamba	alibariki	siku	ya	Sabato	na	
kuitakasa.	
Sabato	 ni	 ukumbusho	 wetu	 kwamba	 sisi	 ni	 viumbe	 wa	 kimahusiano	
wanaomtegemea	Baba	yetu	kwa	kila	kitu.	
Unapopokea	 kwa	 imani	 kutoka	 kwa	 mwingine,	 unaingia	 katika	
mapumziko	ya	karama	hiyo.	Si	wewe?	Hiyo	ndiyo	maana	ya	kupumzika,	
kupokea	 Roho.	 Na	 hili	 ndilo	 swali,	 nadhani,	 nataka	 kupiga	 hatua	 kando	
kidogo	 na	 hoja	 hii	 kuhusu	 kupumzika,	 kwa	 sababu	 pumziko	 sio	 kitu	
ambacho	unaweza	kutengeneza.	Ni	kwamba	hakuna	kitu	ndani	ya	moyo	
wa	 mwanadamu	 ambacho	 kinaweza	 kutengeneza	 mapumziko.	 Hakuna	
katika	mawasilisho	yaliyopita	nilipozungumza	juu	ya	malezi	yangu	kama	
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mshika	Sabato.	Na	ninayo	rejeleo	hili,	ambalo	ninarejelea	kama	Sabato	ya	
Yoda.	
Sabato	 ya	 Yoda	 ni	 nini?	 Naam,	 Yoda	 ni	 bwana	 wa	 kutafakari	 na	
nilifundishwa	kama	mshika	Sabato	mchanga	kwamba	ni	lazima	utafakari	
juu	 ya	Mungu	na	 kazi	 zake.	Na	unapomtafakari	 Yeye,	 kwa	namna	 fulani	
kwa	kufyonza,	utapokea,	Utakatifu.	 Lakini	ni	 juhudi	 yangu	ya	kutafakari	
ambayo	 huleta	 hii	 labda	 sikupata	 memo	 tena,	 kwamba	 hii	 sio	 namna	
inavyofanywa.	Je,	tunapaswa	kumtafakari	Mungu	na	kazi	yake?		Lakini	ni	
motisha	gani	ambayo	tunatafakari	juu	ya	mambo	haya.		Kwa	hiyo	Mungu	
akaibarikia	siku	ya	saba	na	kuitakasa.	Ni	kwa	 jinsi	gani	kitu	kinafanywa	
kuwa	Kitakatifu	na	Mungu?	Kwa	uwepo	wake.	
Kwa	hiyo	kuna	kipengele	ambacho	Mungu	anakuwepo	katika	Sabato	kwa	
namna	 ambayo	 hayupo	 katika	 siku	 nyingine	 yoyote	 ya	 juma.	 Hilo	
linawezekanaje?	Ni	kweli?	Kwamba	uwepo	wa	Mungu	unakuwepo	Sabato	
mara	 mbili	 kuliko	 siku	 nyingine	 yoyote?	 Ndiyo.	 Hii	 ndiyo	 kanuni	 ya	
utunzaji	wa	 Sabato.	 Ufahamu	wa	 uwepo	wa	Mungu.	 Je,	 hilo	 lamaanisha	
kwamba	 siku	ya	Sabato,	 kuna	kumwagwa	kwa	 roho	 takatifu,	 ambako	ni	
kukubwa	 kuliko	 siku	 nyingine	 yoyote	 ya	 juma?	 Ingebidi	 iwe	 hivyo	 au	
sivyo?	 ingebidi	 kuwepo	 kumwagwa	 kwa	Roho	Mtakatifu	 siku	 ya	 Sabato	
kuliko	 siku	 nyingine	 yoyote	 ya	 juma.	 Na	 ni	 katika	 hatua	 hii	 mahususi	
ndipo	 tunaanza	 kuingiliana	 na	 kile	 ambacho	wengi	 wa	wapinzani	 wetu	
wangetuambia	 tunaposema	 kwamba	 Sabato	 ni	 muhuri	 wa	 Mungu.	 	 Na	
ningesema,	 La,	 sivyo.	 Waefeso	 1:13	 inasema	 umetiwa	 muhuri	 na	 Roho	
Mtakatifu	wa	ahadi.	Kwa	hiyo	Roho	Mtakatifu	ndiye	muhuri.	Lakini	kama	
tumejifunza	katika	muundo	wa	kiungu,	hakuna	mgawanyiko	kwa	sababu	
ni	Roho	Mtakatifu	ndiye	anayekutia	muhuri	siku	ya	Sabato.	 	Kwa	sababu	
Sabato	ni,	 kama	Obadia	alivyosema,	ni	 sehemu	mbili	 za	Roho	Mtakatifu.	
Namna	nyingine	yoyote	ya	kushika	Sabato	isipokuwa	kupokea	kipawa	cha	
Roho	Mtakatifu	ni	ushupavu.	
Ni	 imani	 kwamba	 utapokea	 uwepo	 wa	 Baba	 yako	 kupitia	 Mwanawe,	
kupitia	 Roho	 wa	 Mwanawe,	 kwamba	 unapokea	 uwepo	 wao.	 Na	 kwa	
kupokea	 uwepo	 wao,	 unafanywa	 kuwa	 Mtakatifu.	 Uwatakase	 kupitia	
Sabato	 yangu.	 Je,	 ndivyo	 inavyosema?	 Ezekieli	 20:12.	 Tena	 naliwapa	
sabato	 zangu,	 ziwe	 ishara	 kati	 ya	mimi	 na	wao,	 wapate	 kujua	 ya	 kuwa	
mimi,	Bwana,	ndimi	niwatakasaye!	Kwa	hiyo	kipengele	ambacho	Sabato	
inaleta	mchakato	wa	utakaso,	ni	wazi	neno	lako	linatakasa.	Ndiyo.	Lakini	
siku	 ya	 Sabato.	 Imekuwa	 kwa	 sababu	 ni	 ishara	 kati	 yangu	 na	 ninyi,	 ili	
mpate	 kujua	 ya	 kuwa	mimi	 ndimi	 Bwana,	 Mungu	 wako	 Ezekieli	 20:20.	
Ndivyo	tunavyopata	maono	ya	2020.😊	
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Ningekupeleka	 kwenye	 hatua	 nyingine,	 Yesu	 alipokuwa	 anazungumza	
katika	 Marko	 1	 herufi	 nyekundu	 za	 kwanza	 nilizosoma	 hapo,	 hebu	 na	
tuangalie	 Marko	 sura	 ya	 kwanza.	 Wanahistoria	 wanaamini	 kwamba	
Marko	ilikuwa	injili	ya	kwanza	kuandikwa.	Na	inashangaza	kwamba	kuna	
sehemu	 kubwa	 ya	waraka	 au	 injili	 ya	Marko	 ambayo	 imerudiwa	 katika	
injili	ya	Mathayo.	Kama	unaweza	kuliona	hilo.	
Na	herufi	nyekundu	za	kwanza	katika	kitabu	cha	Marko,	haya	ni	maneno	
ya	 Yesu.	 “Wakati	 umetimia	 na	 ufalme	 wa	 Mungu	 umekaribia.	 Anasema	
nini	baadaye?	Tubu,	kutubu	na	kuiamini	injili	tubu	wewe	na	uamini.	Sawa.	
Ni	wakati	wa	kutubu.	Je,	unatubu	vipi?	
[Hadhira:	Ni	wema	wa	Mungu	unaotuongoza	kutubu.]	
Sawa,	wema	wa	Mungu	hutuongoza	kwenye	toba.	Na	inasema	nini	katika	
Matendo	 5:31?	 Ikiwa	 kumbukumbu	 yangu	 iko	 vizuri	 sivyo?	 Ndiyo.	 Mtu	
huyo	 Mungu	 amemtukuza	 kwa	 mkono	 wake	 wa	 kuume,	 awe	 Mkuu	 na	
Mwokozi,	 awape	 Israeli	 toba	 na	 msamaha	 wa	 dhambi.	 Kwa	 hiyo	 Yesu	
anaposema	tubu,	si	jambo	unalofanya.	Ni	kitu	unachopokea.	Ni	zawadi.	Je,	
umesoma	 kauli	 kutoka	 kwenye	 Roho	 wa	 unabii?	 Inaposema,	 Yesu	
alipokuwa	amechukua	hatua	zinazohitajika	katika	toba,	uongofu	na	imani	
kwa	niaba	ya	wanadamu.	
Katika	 Yordani	 ili	 kubatizwa,	 unajua	 kwamba	 ubatizo	 wako	 kiukweli	
wenyewe	hauna	thamani	kabisa;	kuhalisia	hauna	thamani	kabisa.	 	Lakini	
kama	utambuzi	wa	ubatizo	kamili	wa	Kristo,	ubatizo	wetu	unatiwa	nguvu	
na	 Roho	 wa	 Mungu.	 	 Umebarikiwa.	 Ni	 Kristo,	 Ni	 dhabihu	 kamilifu	 ya	
Kristo	pekee	ndiyo	 inayokubalika	kwa	Mungu,	 sadaka	yetu	haiwezi	hata	
kidogo,	kama	 inavyosema	tena,	katika	Roho	ya	unabii,	ukitwaa	kila	 lililo	
jema,	na	jema,	na	takatifu,	na	la	haki	ndani	ya	mwanadamu,	malaika	kama	
wanashiriki	 katika	 wokovu	 wako,	 ungekataliwa	 kama	 uhaini.	 Hakuna	
unachoweza	kufanya,	kuongeza	wokovu	wako,	uliopewa	wewe.	Kwa	hiyo	
toba	ni	zawadi.	Na	 ikiwa	 toba	ni	zawadi,	basi	kutunza	Sabato	ni	zawadi.	
Hapa	 ndipo	 mahali	 ambapo	 kufanya	 utunzaji	 wa	 Sabato	 kwa	 hakika	 ni	
kupokea	Sabato.	
Na	 ilikuwa	 tu	 chini	 ya	 Kilima	 pale	 kwenye	 nyumba	 ya	 Gary	 ndipo	
nilipotunga	msemo,	mpokeaji	wa	sikukuu.	Mimi	ni	mpokeaji	wa	sikukuu	
kwa	 sababu	Sabato	ndiyo	 sikukuu	ya	kwanza.	 sivyo?	Mambo	ya	Walawi	
23.	 Sabato,	 kikamilifu	 zaidi.	 	Mimi	 ni	mpokeaji	wa	 sikukuu	 kwa	 sababu	
kwa	 bahati	 mbaya	 neno	 tunza	 limefanana	 kidogo	 na	 neno	 shika	 na	
limeeleweka	vibaya.		Limebadilishwa	kutoka	kwenye	maana	yake	ya	asili	
na	neno	tunza	sasa	limaanisha	lazima	ufanye	jambo	fulani,	lakini	si	katika	
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Biblia.	Shika	au	tunza	kingo	za	Sabato,	zingatia.	Hapa	ndipo	tunayo	kauli	
katika	 2T,	 704.3.	 “Mbingu	 iliwakilishwa	 kwangu	 kama	 ikitazama	 na	
kuitazama	 siku	 ya	 Sabato.	 Wale	 waliokubali	 madai	 ya	 amri	 ya	 nne	 na	
kushika	 Sabato,	 malaika	 walikuwa	 wakionyesha	 kupendezwa	 kwao	 na	
heshima	kubwa	kwa	utaratibu	huu	wa	kimungu.”	Kwa	hivyo	wale	ambao	
wanaishi	 katika	 hali	 ya	 kutarajia	 wakati	 Ijumaa	 jioni	 inakaribia	 wale	
wanaotarajia	 wanafungua	 roho	 zao.	 Wanafungua	 pango	 la	 nafsi	 zao	
kupokea	ujazo	wa	sehemu	hii	maradufu	ya	Roho	siku	ya	Sabato.	Na	kwa	
kadiri	ya	kiwango	cha	tamanio	lako	lilivyo,	ndicho	kipimo	utakachojazwa.	
Kwa	hivyo	kusafisha	kwako	na	kujiandaa	 siku	ya	 Ijumaa	alasiri,	 hakufai	
kitu	 chochote	 kwa	 Mungu	 isipokuwa	 kunaonyesha	 matarajio	 yako	 ya	
furaha	ya	Mfalme	ajaye.		Lakini	unataka	kuwa	tayari.	Una	shauku.	Sio	kazi	
ngumu.	Sio…	nini	kitatokea	Ijumaa	alasiri.	Je,	hilo	hutokea	nyakati	fulani?	
Je,	huwa	inawahi	kutokea	HARAKA!	TAYARI?	Je,	umewahi	kuwa	na	yoyote	
kati	 ya	 hayo?	 Imewahi	 kutokea	 kwako	 katika	 ukuaji	 wako	 awali	 katika	
maisha	 yako.	 Dakika	 mbili	 zimesalia!	 Fanya	 haraka.	 Zima	 TV.	 Hayo	 sio	
matarajio.		Hiyo	ni	kuzimu.	"Wale	wanaomtakasa	Bwana	Mungu	mioyoni	
mwao	kwa	utaratibu	wangu	wa	ibada."	Kila	ninaposikia	neno	madhubuti,	
akili	 yangu	 inaenda	 moja	 kwa	 moja.	 Nabii	 alipotumia	 neno	 madhubuti	
mimi	 huchanganyikiwa.	 Je,	 ni	 nini	 mtazamo	 wa	 ibada	 madhubuti?		
Umezingatia.	 Una	 nia.	 Wakati	 wa	 wapenzi	 wachanga	 wanapoangaliana	
machoni	pa	kila	mmoja.	Wana	mtazamo	wa	kujitolea	kabisa.	sivyo?	
Ibada	 madhubuti,	 kujitoa	 kwa	 kila	 mmoja.	 Hiki	 ndicho	 ninachoamini	
kuwa	kinazungumzia.		
“Mtazamo	wa	 akili	wa	 ibada	 kabisa	 na	 ambao	walitafuta	 kuboresha	 saa	
takatifu	 katika	 kushika	 Sabato	 kwa	 uwezo	 wao	 wote.	 Na	 kuheshimu	
Mungu	 kwa	 kuiita	 Sabato	 kama	 furaha,	 malaika	 hawa	 walikuwa	
wakibariki	hasa	kwa	nuru,	afya	na	nguvu.”	
Kuna	 ujumbe	 wa	 afya,	 kushika	 Sabato	 ni	 ujumbe	 wa	 afya	 kwa	 sababu	
mahali	 ambapo	 Roho	 wa	 Mungu	 yupo,	 kuna	 uponyaji,	 kuna	 afya,	 kuna	
nguvu,	 kuna	 furaha,	 lakini	 unapaswa	 kupokea.	 Huna	 budi	 kuipokea	 hii.	
Lakini	 tunataka	 kwenda	 kwenye	 swali	 la	 kina	 zaidi,	 nimeuliza	 hili.	
Ninapenda	kuuliza	swali	hili.		Nilikuwa	nikitembea	na	rafiki	yangu	mzuri	
huko	Serbia.	Nikamuuliza	swali	hili,	je	Yesu	anapumzika	siku	ya	sabato?	
Ikiwa	 Yesu	 hapumziki	 siku	 ya	 Sabato.	 	 Kisha	 Baba	 anapumzika	 siku	 ya	
Sabato.	 Ikiwa	Baba	na	Mwana	hawapumziki	 siku	ya	Sabato,	 je,	 tunapata	
wapi	pumziko	letu?	Je,	 tunaenda	kulitengeneza?	Na	hiki	ndicho	kiini	cha	
Kutoka	31:17.	Ni	ishara	kati	ya	mimi	na	wana	wa	Israeli	milele,	kwa	kuwa	
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kwa	siku	sita	BWANA	alifanya	mbingu	na	nchi,	 akastarehe	siku	ya	saba,	
je!	 Mungu	 alistarehe	 siku	 ya	 saba?	 Alipumzika	 siku	 ya	 saba	 na	
akaburudishwa.		Huko	ndiko	kushika	Sabato	yako.	
Ninataka	 tu	kusisitiza	 jambo	hili	kwa	mara	nyingine	 tena.	 Je,	wakala	wa	
uumbaji	 ni	 nani?	 Ni	 nani	 aliyeziumba	 mbingu	 na	 nchi?	 Wakala	 wa	
uumbaji,	 Mwana	 wa	 Mungu.	 Vitu	 vyote	 vilivyoumbwa	 vilivyoweza	
kufanywa	vilifanywa	na	Mwana,	Neno.	Aliamuru	na	vikasimama	imara.	
Mwana	alikuwa	ameumba	vitu	hivi	vyote.	Na	kwa	hiyo	Mwana	alipoumba	
mbingu	na	dunia	tunayoona	na	kila	kitu	kama	hicho	siku	ya	saba,	Mwana	
alifanya	 nini?	 Mwana	 anakaa	 wapi?Kifuani	 mwa	 Baba.	 Yohana	 1:18.		
Mwana	pekee	anakaa	katika	kifua	cha	Baba.	Kwa	hiyo	katika	siku	ya	saba	
katika	ushirika	na	Baba	yake,	akipumzika,	kwa	sababu	wanapumzika.	Na	
wanapokuwa	 wamepumzika,	 wanatumia	 muda	 pamoja.	 Na	 Mwana	
anakaa	katika	kifua	cha	Baba	na	Baba	anamwambia	Mwanawe,	"Mwana,	
hii	ni	nzuri.	Vema.	Hii	ni	nzuri	sana."		Naye	Mwana	anatulia	katika	neno	la	
Baba	 yake,	 kwa	 sababu	 Baba	 akisema	 ni	 vema,	 basi	 ni	 vema.	 Na	 kwa	
sababu	 Baba	 ndiye	Mungu	wa	 Yesu	 Kristo,	 Yesu	 Kristo	 asema,	 Ninapaa	
kwa	 Mungu	 wangu	 na	 Mungu	 wenu,	 kwa	 kuwa	 Baba	 ndiye	 Mungu	 wa	
Mwana,	Mungu	anapozungumza	na	Mwanawe,	Mwana	anapumzika	katika	
kifua	 cha	 Baba	 yake.	 Na	 Anasema	 tu,	 wow,	 kwa	 maneno	 ya	 Biblia,	
anasema	nini?		Ufunuo	3:14.		Amina.	Yeye	ndiye	Amina.	Amina.	
Anatulia	katika	kifua	cha	Baba	yake	na	anapokea	neno	la	Baba	yake	kwa	
sababu	Kristo	 anaweza	kuwa	alisema,	 labda	 alisema,	 "Je!	 hizi	 si	mbingu	
kubwa	na	 nchi	 nilizoziumba	 kwa	uwezo	wa	 akili	 yangu	 na	 	 utukufu	wa	
enzi	 yangu."	 Je!	 angeweza	 kusema	 hivyo?	 Angeweza?	 Lakini	 kama	 vile	
Yesu	 alivyopokea	vitu	 vyote	kutoka	kwa	Baba	kama	vile	Baba	 alivyo	na	
uzima	 ndani	 yake,	 vivyo	 hivyo	 amepewa	Mwana	 kuwa	 na	 uzima	 ndani	
yake.	 Na	 kama	 vile	 Mwana	 anavyokiri	 kwamba	 kila	 kitu	 alichonacho,	
alichopokea	 kutoka	 kwa	 Baba	 yake,	 hajisifu	 katika	 vitu	 alivyoviumba,	
anajitukuza	katika	Baba	yake	aliyempa	vitu	vyote.	Na	katika	utu	wa	Yesu	
Kristo,	tunaye	mshika	Sabato	mtakatifu.	
Tunaye	 mtengenezaji	 wa	 Sabato	 takatifu.	 Na	 ndiyo	 maana	 naamini	
kwamba	 Yesu	 anaitwa	 Bwana	 wa	 Sabato.	 Haisemi	 kwamba	 Baba	 ndiye	
Bwana	wa	Sabato.	Baba	ndiye	mtoaji	wa	uzoefu	wa	Sabato.	Kristo	ndiye	
mpokeaji	wa	Sabato.	Yeye	ndiye	wa	kwanza	wa	wapokezi	wote	wa	Sabato	
anayekaa	 katika	 kifua	 cha	 Baba.	 Na	 katika	 uzoefu	 huo	 wa	 mapumziko	
katika	Baba	Yake,	Anashiriki	pumziko	Lake	nasi	sote.	Ili	vitu	vyote	vipate	
kushikana	katika	Kristo.	Wakolosai	1:17	katika	yeye	vitu	vyote	hushikana	
katika	yeye,	vitu	vyote	hushikana.	 	Huo	ni	uzoefu	wa	pumziko	la	Sabato.	
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Kwa	hiyo	ni	pumziko	la	Kristo.	Hiyo	ni	zawadi	kwetu	kila	siku	ya	sabato	
kwa	 sababu	 huwezi	 kuitengeneza.	 Siwezi	 kuitengeneza.	 	 Hakuna	 kitu	
ambacho	 unaweza	 kufanya	 ili	 kusababisha	 kupumzika	 kukujie	
mwenyewe.	 Ni	 lazima	 uingie	 katika	 pumziko	 la	 mwingine,	 ambaye	 ni	
Baba	wa	wale	wote	wanaojitiisha	kwa	Mungu	mmoja	wa	kweli.	
[Hadhira;		Kwa	kupumzika	wiki	nzima	unaweza	kuingia	katika	pumziko	la	
kina	zaidi.]	
Kumpumzika	 katika	 yeye	 wakati	 wa	 wiki.	 Ndiyo.	 Ndiyo.	 Ni	 lini	
tulipumzika	 ndani	 yake	 wakati	 wa	 juma,	 asubuhi	 na	 jioni,	 asubuhi	 na	
jioni,	 tunaweza	kupokea	sehemu	ya	kila	siku.	Utupe	 leo,	mkate	wetu	wa	
kila	siku,	ambayo	ni	dhabihu	ya	asubuhi	na	jioni	ili	kuonja	raha	hiyo.	Kwa	
sababu	 Mungu	 alikuja	 kwa	 Adamu	 wakati	 wa	 jua	 kupunga	 au	 jioni	 ili	
kumpa	Roho	yake,		jua	kupunga	au	mwanga	wa	mchana	ni	wakati	ambapo	
Roho	 alikuja	 asubuhi	 na	 jioni,	 asubuhi	 na	 jioni.	 Nanyi	mnaonja	mambo	
hayo	kwa	kujitayarisha	kwa	sehemu	maradufu	ya	Roho	Mtakatifu,	Kristo	
atakapopumzika.	
Nimeuliza	 swali	 hili	 hapo	 awali,	 ni	 swali	 la	 karibu	 sana,	 sivyo?	 Je,	 kweli	
Yesu	analala	tena	katika	kifua	cha	Baba	Yake	siku	ya	Sabato?	Je!	si	hivyo	
ndivyo	Yohana	mfuasi	alivyofanya	kwa	Yesu.		
Na	 wakati	 Yesu	 anapolala	 tena	 katika	 kifua	 cha	 Baba	 yake	 na	 kichwa	
chake	 kikiwa	 juu	 ya	 kifua	 cha	 baba	 yake,	 na	 Yeye	 yuko	 tu	 katika	
kukumbatia,	Baba	amemkumbatia	Mwanawe	na	anasikia	maneno,	"Huyu	
ni	Mwanangu	mpendwa	ambaye	nimependezwa	naye”	Ungependa	kuwa	
wapi	tena?	
Na	huu	ndio	uzuri.	Na	ajabu	ya	fundisho	la	Mwana	mzaliwa	wa	Mungu,	ni	
kwamba	 amewezeshwa	 kujitoa	 kabisa	 kwa	 mwingine,	 anajitoa	 kabisa	
kwa	mwingine	 na	 kupumzika	 kabisa	 katika	mwingine.	 	Na	 katika	 tendo	
hili,	 anatununulia	uwezo	huu	wa	kujitoa	kabisa	kwake.	 	Anapulizia	roho	
yake	 juu	 yetu,	 roho	 ya	 yule	 ambaye	 amejitoa	 kabisa	 kwenye	 chanzo,	
chanzo	 kikuu	 cha	wote.	 	 Chemchemi	 ya	wote	 kwenye	 chanzo	 cha	wote	
ambaye	ni	Mzee	wa	siku.	
Utiifu,	 utii,	 tumaini	 katika	 chanzo	 kikuu	 cha	wote,	 Baba,	 Mzee	wa	 siku.		
“Njooni	kwangu	ninyi	nyote	msumbukao	na	wenye	kulemewa	na	mizigo,	
nami	 nitawapumzisha,”	 Neno	 hili	 pumziko,	 katika	 Kigiriki	 ni	 anapausis,	
katika	kiebrania	ni	Shabbaton.	
Nitakupa	Shabbaton	kwa	sababu	ninamiliki	Shabbaton	kwa	sababu	mimi	
ndiye	mtengenezaji	wa	Shabbaton.	Mimi	ndimi	mkuu…	Na	kwa	maana	hii,	
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Yesu	 ndiye	 chanzo	 cha	 utunzaji	 wote	 wa	 Sabato,	 unakaa	 ndani	 yake.	
Unatoka	kwake,	si	kutoka	popote	pengine	zaidi	ya	yeye.	
Anachukua	 ili	 kutoa,	 anapokea	 yote	 na	 anatoa	 yote,	 Desire	 of	 Ages	
ukurasa	 wa	 21.	 Sheria	 ya	 uhai	 katika	 ulimwengu.	 Kupitia	 kwa	 Mwana	
mzaliwa,	maisha	ya	baba	hutiririka	kwa	wote,	 lakini	ni	 kupitia	 chujio	 la	
Mwana	mzaliwa	 kwamba	 uzoefu	 huo	wa	 kupumzika	 hutokea.	 Na	 hivyo	
wakati	 Lusifa	 anapotoka	 nje	 ya	mkondo	wa	Mwana	wa	Mungu,	 hakuna	
pumziko	kwa	waovu.	
Shetani	 anasema,	 Nitapanda	 mbinguni,	 nitakuwa	 kama	 Aliye	 Juu	 Zaidi	
Nitakuwa	 kama	 Mungu	 na	 kutoka	 nje	 ya	 pumziko,	 ambalo	 linaweza	
kupatikana	 tu	katika	Kristo.	 	Yeye	ni	kama	 roho	anayezunguka-zunguka	
nyikani,	akitafuta	mahali	pa	kupumzika,	naye	hapati	mahali	popote.	Kwa	
sababu	 linapatikana	 tu	 katika	 Kristo	 kwa	 sababu	 unaweza	 tu	 kupata	
pumziko	 wakati	 unapoweza	 kujitoa	 mwenyewe	 kwa	 chanzo	 cha	 uzima	
wote.	 Na	 Kristo	 ndiye	 anayefanya	 hili	 kwa	 ajili	 yetu.	 Na	 ndiyo	 maana	
fundisho	 la	Mwana	pekee	 limeunganishwa	kwa	ukaribu	na	ufahamu	wa	
kweli	wa	Utunzaji	wa	Sabato,	huwezi	kuielewa	Sabato	bila	Yeye.		
Kwa	sababu	kama	nilivyokuwa	nikielewa,	niliposoma	katika	Zaburi	121,	
Bwana,	 hasinzii	 wala	 kulala.	 Ninafanya	 kazi,	 na	 Baba	 yangu	 anafanya	
kazi.”—Yohana	5:17.	 	Na	 katika	 tafsiri	 yangu	 ya	mistari	 hii,	 nilikuwa	na	
ufahamu	huu	kwamba	Mungu	haachi	kufanya	kazi.	 	Anaendelea	kufanya	
kazi	 na	 mimi	 hukosa	 kipengele	 cha	 pumziko.	 Ni	 kweli	 kwamba	 Mungu	
hufanya	kazi	siku	ya	Sabato.	Je!	Hafanyi	kazi?	Yeye	ndiye	anayetegemeza	
uumbaji	wote.	Hakika.	
Yuko	katika	hali	Yake	ya	kupumzika.	 	Anawezeshwa	kuwa	mwenye	bidii	
zaidi	na	kazi	Yake	ni	yenye	matokeo	zaidi	kwa	sababu	ya	pumziko	Lake.		
Alisema	 kadri	 Anavyopokea	 zaidi,	 ndivyo	 anavyoweza	 kutoa	 zaidi.	
Kumtumaini	 Kamili	 Baba	 Yake.	 	 Bwana	 atamshangilia	 kwa	 kuimba.		
Atastarehe	katika	upendo	wake.	
[maoni	yasiyosikika	kutoka	kwenye	Hadhira].	
Loo,	 dada,	 tutaenda	 huko.	 Hilo	 ni	 muhimu	 sana.	 Hilo	 ni	 mitetemo	 ya	
masafa.	Hapana,	siendi	huko	bado.		Kwa	hiyo	hili	ni	muhimu	sana	kuelewa	
kwamba	ni	urithi	wa	Mwana	unaotufungulia	ufahamu	wa	kupokea	Sabato	
ya	kweli,	kwa	sababu	Mwana	amepokea	kila	kitu	kutoka	kwa	Baba	yake	
na	hivyo	anapumzika	ndani	ya	Baba	yake	na	kupumzika	katika	kifua	cha	
Baba	yake.	Na	katika	pumziko	hilo,	Anafanya	kazi	nyingi	zaidi	kwa	ajili	ya	
ulimwengu	 kuliko	 ambayo	 inaweza	 kufanywa	 kwa	 njia	 nyingine	 yoyote	
na	pumziko	Lake.	Na	bila	shaka,	Baba	anapumzika	siku	ya	Sabato.	Wakati	
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Mwanangu	 anapumzika	 kifuani	 mwangu,	 nina	 furaha	 isiyoelezeka	 na	
ninapumzika.	 	 Yule	 niliyemleta	 ulimwenguni	 kupitia	 mke	 wangu,	
akipumzika	mikononi	mwangu	ni	mbinguni.	Hilo	ndilo	pumziko	 la	Baba,	
sivyo?	Wanatupa	Roho.	Anawapa	Roho	Wake	wa	pumziko.	
[Obadia:	 Ni	 kweli	 kuja	 kwenye	 utambulisho	 kwa	 sababu	 ni	 wakati	
unapumzika	 katika	 utambulisho	 huo,	 unaweza	 kufanya	 kazi	 kwa	 ujasiri	
huo.	 Na	 sio	 kulingana	 na	 hali.	 	 Unajua,	 haijalishi	 uko	 katika	 hali	 gani	
unaweza	 kutulia	 katika	 uhakikisho	 huo	 wa	 upendo	 na	 utambulisho	
Wake.]	
Kwa	hivyo	hili	linatuleta	kwenye	hatua	inayofuata.	Na	hii	ndiyo	sababu	ya	
safari	ya	sisi	ambao	tumekuwa	tukitembea	katika	ujumbe	huu.	Inaanza	na	
vita	vya	utambulisho.		Ikiwa	wewe	ni	Mwana	wa	Mungu,	amuru	kwamba	
mawe	 haya	 yageuzwe	 kuwa	 mkate,	 fanya	 kitu.	 	 Yesu	 anasema,	
“Imeandikwa,	Mtu	hataishi	kwa	mkate	tu,	ila	kwa	kila	neno	litokalo	katika	
kinywa	cha	Mungu.”		
Na	 ni	 neno	 gani	 lile	 alilolisikia,	 wewe	 ni	 Mwanangu	 mpendwa	
ninayependezwa	 naye.	 	 Alistarehe	 katika	 neno	 hilo	 na	 katika	 kutulia	
katika	neno	hilo	na	kukumbuka	utambulisho	Wake,	Angeweza	kumkataa	
shetani.	
Na	 kama	Craig	 alivyosema	katika	wasilisho	Lake	 la	mwisho,	 alipokubali	
ya	kwamba	Yeye	alikuwa	Mwana	wa	Mungu.	Wakati	 utambulisho	Wake	
ulipomjia,	 kwamba	 angeweza	 kwenda	 nyumbani	 na	 angeweza	
kupumzika.	 	 Huwezi	 kuwa	 mpokeaji	 wa	 Sabato	 isipokuwa	 unajua	
kwamba	 wewe	 ni	 Mwana	 au	 binti	 wa	 Mungu,	 isipokuwa	 unajua	 kwa	
hakika,	mimi	ni	mtoto	wa	Baba	yangu.	Baba	yangu	ananipenda.	 	 Si	 kwa	
kazi,	si	kwa	chochote	ambacho	nimefanya.	Hakuna	hata	moja	ya	mambo	
hayo	kinachonifanya	mimi	niwe	na	utambulisho	huo,	mimi	ni	Mwanawe.	
Mimi	ni	Mwana	au	binti	yake	kwa	sababu	amenipa	kila	kitu.	
Hiyo	ndiyo	njia	pekee	ya	kuwa	mpokeaji	wa	Sabato,	mshika	Sabato.		Kwa	
bahati	mbaya	katika	uzoefu	wangu	kama	mtunza	Sabato,	kwa	sababu	hasa	
niligundua	kitabu	kuhusu	Mashauri	juu	ya	lishe	na	chakula,	na	nikajiunga	
na	 polisi	 wa	 jibini	 (cheese),	 nikikagua	 meza	 za	 watu	 walionizunguka,	
nilisoma	 kwamba	 jibini	 haipaswi	 kuingizwa	 tumboni.	 Sasa	 imeandikwa	
hapo.	 Ifanyie	 utakavyo.	 Lakini	 ukweli	 ni	 kwamba	 nilikuwa	 na	 mambo	
haya	yote	ninayoweza	kufanya	ili	kumpendeza	Mungu,	hapana,	bado	nina	
maoni	kwamba	jibini	isiingizwe	tumboni,	lakini	sio	kazi	yangu	kuzunguka	
kuambia	 watu	 wengine	 nini	 wanapaswa	 kufanya,	 jinsi	 wanavyopaswa	
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kula	na	mengineyo.		Na	hali	niliyokuwa	nayo,	nilipogundua	jibini	kwenye	
meza	ya	mtu	mwingine	ilikuwa	mbaya	zaidi	kuliko	kula	jibini	yenyewe.	
Kitu	 cha	 kukumbuka,	 ufalme	 wa	 mbinguni	 sio	 chakula	 na	 vinywaji.		
Kanuni	 hii	 ya	 Sabato	 na	 kupokea	 pumziko	 imeunganishwa	 kwa	 kina	 na	
utambulisho	wetu	kama	Wana	na	binti	za	Mungu	katika	utambulisho	wa	
Mwana	wa	Mungu.	Na	hii	ndiyo	sababu	hapo	mwanzo…	Vema,	ninahitaji	
kuunganisha	hili,	wacha	niunganishe	hili	kwa	sababu	tulianza	na	ujumbe	
wa	 Malaika	 wa	 kwanza.	 	 Tulianza	 na	 144,000.	 Wale	 144,000	 Wana	
uhusiano	 fulani	 na	 mtu	 ambaye	 jina	 lake	 ni	 Henoko.	 Na	 tunaangalia	
Patriarchs	and	Prophets	ukurasa	wa	84.	
Kwa	nini	Henoko	ni	muhimu	kwa	wale	144,000?	Alitembea	na	Mungu	na	
akachukuliwa	 bila	 kuonja	 mauti,	 ambacho	 ndicho	 kinachotokea	 kwa	
144,000.	 Lakini	 ni	 nini	 kilichomfanya	Henoko	 aingie	 katika	 uzoefu	 huo,	
ambao	 ulimwezesha	 kwenda	 moja	 kwa	 moja	 mbinguni.	 Huu	 ndio	
ufunguo.	Na	unahusiana	na	utambulisho.		
“Kuhusu	Henoko	imeandikwa	kwamba	aliishi	miaka	65	na	akazaa	Mwana	
kisha	akatembea	na	Mungu	miaka	300.	Katika	miaka	hii	ya	awali	Henoko	
alikuwa	 amempenda	 na	 kumcha	Mungu	 na	 kushika	 amri	 Zake.	 Alikuwa	
mmoja	wa	ukoo	mtakatifu	na	wahifadhi	wa	 imani	 ya	kweli,	mababu	wa	
uzao	 wa	 ahadi	 kutoka	 kwenye	 midomo	 ya	 Adamu,	 alikuwa	 amejifunza	
hadithi	 ya	 giza	 ya	 anguko	 na	 furaha	 ya	 neema	 ya	 Mungu	 kama	
inavyoonekana	katika	ahadi.	
Na	 alimtegemea	 Mkombozi	 ajaye.	 	 Lakini	 baada	 ya	 kuzaliwa	 kwa	
Mwanawe,”	Baada	ya	kuzaliwa	kwa	Mwanawe,	Henoko	alifikia	uzoefu	wa	
juu	zaidi.	Alivutwa	katika	uhusiano	wa	karibu	zaidi	na	Mungu.	Alitambua	
kikamilifu	zaidi	majukumu	na	wajibu	Wake	mwenyewe.	Akiwa	Mwana	wa	
Mungu,	 Henoko	 alipata	 wokovu	 kupitia	 Mwana	 Wake,	 sivyo?	 Loo,	
inaendelea.	 Ninatoa	 hoja	 tu.	 Je,	 Henoko	 alipata	 wokovu	 kupitia	 Mwana	
wake?	Mwana	wake	 alikuwa	njia,	 ambayo	Mungu	 alitumia	 kumfundisha	
somo	muhimu	kuhusu	uhusiano	wake	pamoja	na	baba	yake	akiwa	Mwana	
wa	Mungu.	
Jambo	 tunalosisitiza	 hapa	 ni	 kwamba	 kupitia	 uhusiano	 na	 mwanawe,	
aliweza	 kuingia	 katika	 uzoefu	 wa	 kina	 wa	 uhusiano	 na	 ufahamu	 wa	
Mungu	alikuwa	nani	na	jinsi	Mungu	alivyofanya	kazi.	Na	hii	ndiyo	sababu	
Eliya	ataigeuza	mioyo	ya	baba	iwaelekee	watoto,	na	watoto	kwa	baba	zao,	
asije	akaipiga	nchi	kwa	 laana.	Ni	ufahamu	huu	wa	kimahusiano	wa	 jinsi	
unavyounganishwa	na	Mungu	na	ni	nini	kinachokufanya	ukubalike	mbele	
zake.	Na	hili	ndilo	nililopitia.	 	Mwanangu	alikuwa	na	nini	kunithibitishia	
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kuwa	alikuwa	mwanangu?	Hakuna.	Ilibidi	tu	uamini.		Nilitaka	kuweka	kila	
kitu	juu	yake.		Nimpe	kila	kitu.	
Alipofanya	 mambo	 mabaya,	 nilijaribiwa	 kuondoa	 baraka	 zangu,	
Nikijaribiwa	Vikali.	Lakini	Mungu	alinikumbusha	sijaondoa	baraka	zangu	
kutoka	kwako.	Na	hebu	tuangalie	rekodi	yako.	Si	nzuri	sana.	 	Kwa	hivyo	
usiondoe	baraka	zako.	
[Ben:	Ibrahimu	alihitaji	baraka	baada	ya	kuwachinja	wale	waliomchukua	
mpwa	wake]	
Ndiyo.	 Baada	 ya	 kwenda	 kuwachinja	 watu	 hao	 wote	 Ibrahimu	 alijua	
anahitaji	baraka	hiyo.	Unajua,	tunafasiri	ile	baraka	ya	Melkizedeki	juu	ya	
Ibrahimu	 kama	 kazi	 njema.	 	 Umewaua	 watu	 wote	 hao.	 Hapana,	 sikuja	
kuangamiza,	bali	kuokoa,	Ibrahimu	alihitaji	baraka	kutoka	kwa	Baba	yake.	
Najua	kwanini	ulifanya	hivi.	Ibrahimu,	ulikuwa	katika	bidii	yako.		
Ulitaka	 kumlinda	mpwa	wako.	 	 Na	 sasa	 una	 picha	 hizi	 zote	 za	 kutisha.	
Patriarchs	 and	 Prophets	 inasema	 hivi	 kwamba	 alikuwa	 na	 picha	 hizi	 za	
kutisha	 za	 watu	 wanaokufa	 kwa	 uchungu	 alipokuwa	 akichoma	 upanga	
wake	ndani	yao.	
Ugonjwa	wa	msongo	wa	mawazo	wa	baada	ya	kiwewe.	Ibrahimu	alihitaji	
kubarikiwa.	 Ni	 tofauti	 sana	 na	 tulivyofikiri.	 Ndivyo	 ninavyoelewa.	 	 Sasa	
alihitaji	baraka	kutoka	kwa	Baba	yake.	Rudi	kwa	Henoko.	“Enoko	alifikia	
uzoefu	wa	juu	zaidi.	Alivutwa	katika	uhusiano	wa	karibu	zaidi	na	Mungu.	
Alitambua	 kikamilifu	 zaidi	majukumu	na	wajibu	wake	 kama	mwana	wa	
Mungu,	alipoona	upendo	wa	mtoto	kwa	baba	yake,	Ni	imani	rahisi	katika	
ulinzi	Wake.”	 Hiyo	 ni	 Sabato,	 sivyo?	 Sabato	 hiyo.	 Imani	 sahili	 na	 ulinzi	
wake	 alipohisi	 huruma	 ya	 kina	 ya	moyo	Wake	Mwenyewe	 kwa	Mwana	
huyo	mzaliwa	wa	kwanza,	Alijifunza	somo	la	thamani	la	upendo	wa	ajabu	
wa	Mungu	kwa	wanadamu	katika	zawadi	ya	Mwanawe.”	Alianza	kuwa	na	
uwezo	wa	kupima	gharama	ya	wokovu	wake	katika	kutambua	 jinsi	gani	
Mungu	 alimpenda	 Mwanawe	 pekee	 na	 jinsi	 alivyokuwa	 tayari	 kumtoa	
kwetu,	ili	aturudishe	kwake	na	bila	shaka	kuuvunja	moyo	wake.	
Ungewezaje	 kulitoa	 hilo?	 Ambalo	 lilikuwa	 la	 thamani	 sana	 kwako	 ili	
kuniokoa	 niliye	 chembe	 ya	 mavumbi.	 	 Huo	 ni	 upendo	 usioelezeka.	 Na	
bado	 huyu	 ndiye	 Mungu	 ambaye	 ametangazwa	 kwetu	 katika	 Maandiko	
Matakatifu.	 “Upendo	 usio	 na	 kikomo	 wa	 Mungu	 kupitia	 Kristo	 ukawa	
somo	la	kutafakari	kwake	mchana	na	usiku.	Na	kwa	umilele	wote	wa	nafsi	
yake,	 alitafuta	 kuufunua	 upendo	 huo	 kwa	watu	 alioishi	 kati	 yao.”	 Hapo	
ndipo	utume	yetu	ulipo.	Kama	tukiamua	kuchagua	kukubali.	
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Na	huo	ndio	uzoefu	ambao	alilazimika	kuupitia.	Kwa	hiyo	ni	katika	uzoefu	
wa	 Sabato	 tunapokea	 Roho,	 lakini	 ni	 injili	 hii	 ya	 ufalme	 ambayo	
inatuamsha	 ukweli	 kwamba	 sisi	 ni	 wanyonge,	 wenye	 huzuni,	 maskini,	
vipofu	 na	 uchi	 kwa	 sababu	 hatujinyimi.	 Tunakerwa	 na	 wale	
wanaotufanyia	mambo	 tofauti.	 Na	 tuingie	 katika	 njia	 yetu	 na	 kuchukua	
nafasi	 yetu	na	 kutumia	 rasilimali	 zetu.	Na	kisha	 tunamtazama	Kristo	na	
jinsi	 anavyoshughulika	 na	mambo.	 	 Na	 tumesadikishwa,	 kwa	 tumaini	 la	
kwamba	ninahitaji	kubadilika.	
[Hadhira:	Je!	Injili	inatusadikisha	kwa	namna	gani?]	
Injili.	 Hiyo	 ni	 habari	 njema.	 Je,	 inatusadikisha	 vipi	 Yohana	 16:8.	 Kwa	
sababu	kama	 inavyosema	katika	Warumi	5:20,	mahali	pekee	unapoenda	
kupata	neema	ni	pale	dhambi	inapoongezeka.		
Ni	mahali	pekee	ambapo	utapata	Neema.		Hutapata	popote	pengine.	Huo	
ni	 mchakato	 unaochukua	 muda	 kidogo.	 Hufanya	 uhisi	 kama	 "Je!		
Umesema	nini?"	
[isiyosikika	00:49:22].	
Sheria	 na	 Injili.	 Vinafanya	 kazi	 pamoja	 kila	 wakati.	 Musa	 na	 mwana-
kondoo,	wanaimba	kwa	upatanifu,	huduma	ya	mauti,	na	huduma	ya	haki.	
Tutaingia	 zaidi	 katika	 hili	 lakini	 kwa	 sasa	 nitasema	 hivi,	 sheria	 ni	
mwalimu	 wa	 shule	 ili	 kukuleta	 kwa	 Kristo.	 Mwanamke	 aliyekamatwa	
katika	 uzinzi,	 Mafarisayo	 waliomchukia	 Kristo	 bado	 walifanya	 kazi	 ya	
Kristo	kwa	sababu	walimleta	kwa	Kristo.	
Watu	wanasema,	vizuri,	inachukua	tango	(tango	humanisha	aina	fulani	ya	
muziki	huko	latin	Amerika)	mbili.	 	Kwa	nini	mwanaume	huyo	hakuletwa	
pale?	 Hasara	 yake!	 Mwanamke	 Aliokolewa.	 Mwanaume	 hakuokolewa.	
Mafarisayo	 hawakumjali.	Walikuwa	wakifuata	maandishi	 ya	 sheria	 kwa	
sababu	 andiko	 linaua,	 lakini	 alihitaji	 kuuawa	katika	 roho	 ili	 apate	wingi	
wa	 uzima.	 	 Pale	 dhambi	 inapoongezeka,	 neema	 huongezeka	 zaidi.	 Kwa	
hiyo	hata	Mafarisayo	katika	hasira	zao	za	upofu	na	chuki	kwa	Kristo	bado	
walifanya	 amri	 ya	 Kristo	 ya	 kumshawishi	mwanamke	 huyu	 na	 kumleta	
kwake.	
Kwa	hiyo	Yohana	16:8.	Naye	akiisha	kuja,	atausadikisha	ulimwengu	kwa	
habari	 ya	 dhambi,	 na	 haki,	 na	 hukumu.	 Hii	 ndiyo	 kazi	 inayopaswa	
kufanywa.	Kwa	hiyo	mtu	akikuambia,	Lo,	siko	chini	ya	agano	la	kale,	niko	
chini	 ya	 agano	 jipya,	 unapungukiwa	 kwa	 sababu	 huwezi	 kuingia	 katika	
agano	 jipya	 bila	 kuja	 kupitia	 agano	 la	 kale.	 Huwezi	 kufika	 huko	 kwa	
sababu	 ni	 agano	 la	 kale,	 ambalo	 ni	 huduma	 ya	 mauti	 inayokupeleka	
kwenye	 uzima.	 Isipokuwa	 punje	 ya	 ngano	 itaanguka	 ardhini	 na	 kufa.	
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Haiwezi	 kuinuliwa	 kwa	 upya	wa	maisha.	 Kifo	 huja	 kabla	 ya	 uhai,	 lakini	
andiko	huua.	Na	 roho	hutia	uzima.	Na	 tutaingia	 zaidi	 katika	hili	 na	 kwa	
nini	ni	muhimu	sana	kuelewa	 jambo	hili.	 	Kwa	hivyo	 jambo	kubwa	zaidi	
ambalo	 tunapaswa	 kujifunza	 katika	 changamoto	 yetu	 kubwa	 ambayo	
tunayo	na	 ya	 kuifanyia	 kazi	 katika	mawazo	na	uelewa	wetu	ni	 kwamba	
pale	dhambi	ilipozidi...	Je,	tunaitikiaje?	
Pale	dhambi	 inapozidi,	 tunainamisha	vichwa	vyetu	kama	ng'ombe-dume	
anayekimbia	 na	 kulia,	 au	 tunamlaumu	 mtu	 mwingine	 kwa	 kujaribu	
kupata	upatanisho	kupitia	mtu	mwingine.		
Lakini	 katika	 wakati	 huo	 huo	 ambapo	 dhambi	 ni	 nyingi	 katika	 maisha	
yetu,	na	sisi	tunahisi	kushindwa	zaidi.	Ikiwa	tunajua	kwamba	sisi	ni	wana	
na	binti	za	Mungu,	 tunabadilisha	swichi	kwa	urahisi;	 tunavuta	swichi	na	
kusema	 “pale	 dhambi	 inapozidi...	 Ninaamini	 kwamba	 neema	 ya	 Mungu	
inazidi	sana.”	Na	ikiwa	unaweza	kuona	na	kutazama	uso	wa	dhambi	zako	
zote	na	kusema,	"Mimi	bado	ni	mwana	au	binti	wa	Mungu,	licha	ya	ukweli	
kwamba	umenitia	hatiani,	Shetani	 juu	ya	ubatili	wangu	kwa	Baba	yangu	
aliye	 mbinguni;	 haukunitenga	 na	 utambulisho	 wangu	 kama	 mtoto	 wa	
Mungu."	
	Amina.	
Na	kwa	wakati	huo,	umetiwa	muhuri	kwa	sababu	mara	moja	umetazama	
dhambi	 zako	 zote	 usoni,	 na	 umesema,	 ninaamini	 neno	 la	Mungu,	 bado,	
kwamba	 mimi	 ni	 mtoto	 wake	 kwa	 imani	 pekee.	 Hakuna	 kitu	 kingine	
ambacho	Shetani	anaweza	kukufanyia.	
[Hadhira:	Haleluya]		
Kitu	 pekee	 kinachoweza	 kupindua	 hili	 ni	 wewe	 kuchukua	 hukumu	 ya	
Baba	yako,	kuketi	kwenye	kiti	cha	enzi	cha	Mungu,	ukikaa	katika	hekalu	la	
Mungu,	 ukijidai	 kuwa	Mungu,	 na	 ujihukumu	mwenyewe.	 Zaidi	 ya	 hayo,	
ambayo	 Mungu	 amehukumu	 katika	 kesi	 yako.	 Na	 hivi	 ndivyo	 Kaini	
alivyofanya.	 Uovu	 wangu	 ni	 mkubwa	 kuliko	 niwezavyo	 kusamehewa.		
Aliketi	 juu	 ya	 kiti	 cha	 enzi	 cha	 hekalu	 lake,	 na	 aliamua	 kesi	 yake	
mwenyewe.	 Aliamua	 kwamba	 haiwezekani	 kwa	Mungu	 kumsamehe.	 Na	
kwa	 hivyo	 atapoteza	 uzima	 wake	 wa	 milele.	 Nadhani	 wengi	 wetu	
tumekuwa	katika	mashua	hiyo.	Dhambi	isiyoweza	kusamehewa	ni	azimio	
langu	la	kutomwamini	Mungu;	kutokupokea	imani	ya	Yesu.	
Ninataka	 tu	 kulifunga	 hili.	 Tunafanya	 uhusiano	 huu	 kati	 ya	 injili	 hii	 ya	
ufalme,	 kuona	 kutokuwa	 na	 ubinafsi	 kwa	 Kristo	 na	 msalaba	 wa	 Kristo	
katika	 uchungu.	 Na	 tunadhani	 leo,	 watoto	 wengine	 wachanga	 125,000	
watachinjwa	 wakiwa	 tumboni.	 Je,	 unajua	 kwamba	 sehemu	 hiyo	 isiyo	
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salama	 zaidi	 ya	kuishi	 katika	dunia	hii	 ni	 tumbo	 la	uzazi	 la	mwanamke.		
Hapo	ndipo	mahali	pabaya	zaidi	pa	kuishi	 sasa.	Karibu	zaidi	ya	 idadi	ya	
watu	huchinjwa	kila	mwaka.	Hakuna	aina	nyingine	ya	vifo	vingi	kuliko	hii.		
Na	 tunapofikia	 hatua	 hiyo,	 tunajua	 kwamba	 tuko	 karibu	 kwa	 sababu	
mahali	 panapopaswa	 kuwa	 patakatifu	 pa	 uzima	 pamekuwa	 hekalu	 la	
adhabu	kwa	watoto	wengi	na	Kristo	 anateseka	na	mambo	hayo	yote	na	
anajikana	mwenyewe	na	bado		kuwapa	pumzi	Yake.		
Je,	 unaweza	 kufikiria	 kwamba	 anaendelea	 kuwapa	 pumzi	 walawiti	 wa	
watoto,	kwa	mtu	ambaye	anawaongoza	watu	wengine	katika	dhambi?	Na	
anaendelea	 kuwapa	 pumzi.	 Sijui	 hata	 wanaruhusiwa	 kuishi	 maisha	 yao	
kana	kwamba	hayupo.	Huo	ndio	uhuru	mwingi	anaowapa	usiopimika.		
Na	 anaendelea	 kuruhusu	malaika	Wake	 kuwalinda	 kwa	 kiwango	 fulani,	
kwa	kiwango	 fulani	neema	ya	ajabu,	neema	ya	ajabu.	Ni	ufunuo	huu	wa	
msalaba	 unaokusaidia	 wewe.	 Na	 hapa	 ndipo	 tunapohitaji	 kuja	 kwenye	
Mathayo	5.	Unapouona	msalaba,	ndipo	unaweza	kuanza	kupitia	mchakato	
wa	 Mathayo	 5.	 Kwa	 sababu	 unapotazama	 juu	 msalabani,	 heri	 walio	
maskini	 wa	 roho	 kwa	 sababu	 unajiona	 kwamba	 wewe	 ni	 masikini	 wa	
roho.	Wakati	ambapo	hauna	msalaba	huu	wa	kujikana	nafsi	kwa	zaidi	ya	
miaka	 6,000,	 basi	 wewe	 si	 maskini	 wa	 roho.	 Wewe	 ni	 tajiri	 na	
umeongezewa	mali	na	huna	haja	ya	chochote.	
Je,	 ninajisifu?	 “Mimi	 ni	Muadventista	wa	 Siku	 ya	 Saba.	 Sihitaji	 chochote.		
Tunaenda	 mbinguni	 kwenye	 ganda	 la	 ndizi	 moja	 kwa	 moja.		
Nimeunganishwa	 na	 AG	 Daniels.	 	 Nimeunganishwa	 na	 mrahaba	 wa	
Waadventista.”	
Heri	 walio	 maskini	 wa	 roho	 maana	 ufalme	 wa	 mbinguni	 ni	 wao.	 Heri	
wenye	 huzuni	 maana	 hao	 watafarijiwa.	 Pale	 dhambi	 inapoongezeka,	
neema	 ni	 nyingi	 zaidi.	 	 Heri	 wenye	 huzuni;	 dhambi	 inazidi,	 neema	 ni	
nyingi	zaidi	hata	watafarijiwa	na	nani?	Mfariji,	ni	nani?	Yesu	Kristo.	Heri	
wapole	maana	hao	watairithi	nchi.	Heri	wenye	njaa	na	kiu	ya	haki,	maana	
hao	watashibishwa.	 	Na	 hivi	 ndivyo	Mungu	 alivyoumba	 uumbaji.	 Katika	
siku	tatu	za	kwanza	za	uumbaji,	aliunda	ombwe.	
Alifanya	nuru,	akaumba	ule	utengano	wa	anga,	akaitenga	dunia.	Na	kisha	
yeye	katika	siku	ya	nne,	tano	na	sita,	Yeye	akazijaza	nafasi	hizo.	Utawala	
wa	mauti	hufungua	mioyo	yetu.	 	Hutengeneza	ombwe	ili	kisha	kujaza	na	
roho	 yake.	 Ndiyo	 maana	 Ukumbusho	 wa	 uumbaji	 ni	 Ukumbusho	 wa	
ukombozi.	Ni	mchakato	sawa	wa	kuunda	nafasi	ili	aweze	kuijaza.	
Aliijaza	 na	 yeye	 mwenyewe	 kuja	 katika	 nafasi	 hiyo.	 Na	 hivyo	 Sabato	
itaenda	 kuwa	 jaribu	 kuu	 la	 mwisho	 katika	 pambano	 kati	 ya	 wema	 na	
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uovu.	Lazima	ni	lazima.	Nilitamani	kwamba	ingefafanuliwa	kwangu	kama	
mshika	Sabato	mchanga.	 	Nilijua	kwamba	Sabato	 ilikuwa	baraka.	Nilijua	
kwamba	 Mungu	 aliitakasa,	 lakini	 kamwe	 sikuwahi	 kuielewa	 kikamilifu;	
Sikuelewa	kwamba	Sabato	ni	zawadi	ya	Roho	Mtakatifu.	
Ukisoma	dondoo	ambapo	 inasema	kwamba	katika	 siku	 za	mwisho	 roho	
atakuwa	 anashuka	 pande	 zote	 za	 watu	 na	 hata	 hawatajua.	 Kila	 Sabato,	
Roho	 humwagwa	 mara	 mbili	 zaidi	 na	 watu	 wengi	 hawajui,	 wakiwemo	
Waadventista	wengi.	 Hawajui	 kwamba	 kumwagwa	 kwa	 Roho	Mtakatifu	
kunatukia	 siku	 ya	 Sabato	 na	 hata	 hawajui,	 akitoka	 kwa	 yule	 anayekaa	
katika	 kifua	 cha	 Baba	 yake,	 roho	 hiyo	 inamiminwa.	 Na	 kama	
tutakavyoangalia,	 nina	 hakika	 itaonekana	 baadaye	 kidogo.	 Hiyo	
hutukuzwa	 hadi	 mwezi	 mpya	 na	 sikukuu	 mara	 tatu	 katika	 mwaka	
ambapo	roho	inamiminwa	kwa	kiwango	kikubwa	zaidi.	Na	katika	wakati	
wa	Vibanda,	kulikuwa	na	ukuzaji	mara	mia	tisa,	Sabato	inayoangukia	kila	
Septemba,	Oktoba,	na	Waadventista	hawajui	 lolote	kuihusu.	Humwagwa	
pande	zote,	maji,	maji,	kila	mahali	na	sio	tone	la	kunywa.	
[Obadia:	Mvua	ya	vuli	ni	mwalimu	wa	haki	kupitia	Neno]	
Amina.	 Hiyo	 ndiyo	 hatua	 hasa	 ya	 kupokea	 neno	 hilo,	 kulipokea	 sisi	
wenyewe.	 Na	 bila	 shaka,	 Kristo	 anapozungumza,	 kuna	 mtetemo,	 kuna	
wimbi	 la	 sauti	 ambalo	 huja	 mtetemo.	 Na	 mtetemo	 huo	 unapoingia	
kwenye	nafsi	na	tunajazwa	na	mtetemo	huo,	tunajazwa	na	mtetemo	huo,	
ulioiamuru	 dunia.	 Halafu	 tunatulia,	 anaposema	 amani	 idumu,	 kuna	
mtetemo	 unaoshikika,	 kwa	 sababu	 Yesu	 aliposema	 amani	 idumu,	
mawimbi	yalishuka.	Kwa	sababu	mtetemo	wa	sauti	yake	ulizungumza	na	
mawimbi	hayo	na	yaliitikia	kusikika	kwa	sauti	yake.	
Na	tutazungumza	zaidi	juu	ya	hilo.		Tutazungumza	zaidi	kuhusu	hilo	usiku	
wa	leo.	Basi	tufunge.		Ninaomba	kwamba	tuweze	kupata	ufahamu	wa	kina	
wa	 Sabato	 na	 umuhimu	wake,	 uhusiano	 na	 utambulisho	 wetu,	 vita	 vya	
utambulisho	dhidi	ya	ukweli	wa	Mwana	pekee,	Baba	na	Mwana	wake	wa	
pekee.	 Huu	 ndio	 uzima	wa	milele,	wapate	 kumjua	Mungu	wa	 pekee	wa	
kweli	 na	Yesu	Kristo,	 ambaye	walikuwa	wamesema.	Na	hilo	 ni	 sharti	 la	
kuelewa	pumziko	la	Sabato	kwamba	Kristo	kweli	anapumzika	katika	kifua	
cha	 Baba	 Yake.	 Na	 ni	 zawadi	 tunayopokea	 kutoka	 kwake.	 	 Sio	 kazi	
tunayofanya.	 Hatuwezi	 kuifanya	 Sabato	 kuwa	 Takatifu.	 Ni	 Sabato	
inayotufanya	 kuwa	 watakatifu	 tunapoipokea	 maishani	 mwetu.	 Basi	
tufunge	kwa	maombi.	
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Baba	yetu	uliye	mbinguni.	Ninakushukuru	kwa	ufunuo	huu	wa	Sabato.	Na	
bila	shaka	katika	moyo	wa	neno,	Sabato	ni	neno	Abba,	chanzo	cha	Sabato	
na	Bwana	Yesu.		Wewe	ni	Bwana	wa	Sabato.		
Mwana	 wa	 Adamu	 pia	 ni	 Bwana	 wa	 sabato	 kwa	 sababu	 anapumzika	
kifuani	mwa	Baba	na	ni	pumziko	lako	ndani	yake	tulilolipokea	kwa	roho	
yako,	 mfariji	 na	 tunafungua	mioyo	 yetu	 kulipokea.	 Na	 sasa,	 Baba,	 kuna	
shauku.	 Tuko	 Alhamisi	 na	 tunakaribia	 Sabato,	 sehemu	 maradufu	
tunayotaka	kufungua	mioyo	yetu.	Tunataka	kuwa	tayari.	Tunataka	kuwa	
tayari	 kwa	 sehemu	 hiyo	 maradufu	 ya	 Roho	 wako.	 Hatutaki	 kuikosa	 ili	
tuweze	kuisikia	Torati	siku	ya	Sabato	na	mvua	hiyo	itaingia	ndani	yetu	na	
tutatakaswa	 na	 kubadilishwa	 na	 kutiwa	 muhuri.	 Nami	 nakushukuru	
katika	nuru	hii	ya	ajabu	ya	Yesu.		Amina.	
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3. Mitetemo	Ya	Sabato	
Adrian Ebens 

Nakala Iliyobadilishwa - Ilirushwa Mubashara tarehe 20 Desemba 2019 

Baba	 uliye	mbinguni,	 tunakushukuru	 tu	 kwamba	 tunaweza	 kuja	 kwako	
wakati	 wowote,	 uko	 tayari	 kusikiliza	 kila	 wakati.	 	 Na	 ninakushukuru	
kwamba	 umeweka	 ufalme	 ambapo	 viumbe	 vyako	 vyovyote	 vinaweza	
kukujia	 wakati	 wowote,	 unatamani	 kusikia	maombi	 yetu.	 	 Unabarikiwa	
tunapokuja	 kwako,	 kwa	 kukutegemea,	 kama	 watoto	 wadogo,	 na	
kukutazama	 na	 tunakutazama,	 na	 tunakuomba	 kwa	 ajili	 ya	 roho	 yako.		
Tunawaalika	 malaika	 wako,	 wanakaribishwa	 hapa,	 na	 tunaomba	
utuondolee	 giza,	 utufungue	 akili	 na	 utubariki	 tunapotafakari	 mambo	
muhimu	usiku	wa	leo	na	ninakushukuru	katika	jina	la	Yesu,	amina.	
Nilibarikiwa	 pale	mwanangu	 na	mpenzi	wake	walipokuja	 kunitembelea	
wiki	 chache	 zilizopita,	 na	 tulikaa	 jioni	 pamoja	 na	 kushiriki	 naye	 juu	 ya	
mambo	 anayofanya,	 na	 mwisho	 wa	 mazungumzo	 hayo,	 aliniambia	
maneno	haya,		ambayo	kwa	kweli	yalikuwa	baraka.	
Alisema,	 "Mimi	 na	 Kealy	 tunapenda	 sana	 kuja	 kukutembelea."	 Hilo	
lilikuwa	 zuri.	 "Na	 sisi	 huwa	 tunaondoka	 tukiwa	 na	 furaha	 zaidi	 kuliko	
tulivyokuja."	 Kwa	 hiyo	 Bwana	 asifiwe.	 Na	 inapendeza	 sana	 kuwa	 na	
uhusiano	 na	 mwanao	 kwa	 uaminifu	 wa	 wazi	 ambao	 anao.	 Anasema,	
"Baba,	ninaposikia	sauti	yako,	natulia."	Hiyo	ni	nzuri	sana.	Ni	jukumu	pia,	
sivyo?	Msikiko	wa	sauti.	
Na	ninataka	mfungue	Biblia	zenu	kwenye	Zaburi	33:6-9,	kwa	sababu	hii	ni	
sehemu	 ya	 kanuni,	 ni	 sehemu	 ya	 kanuni,	 Zaburi	 33:6-9.	 "Kwa	 neno	 la	
Bwana	mbingu	zilifanyika,	na	jeshi	lake	lote,	kwa	pumzi	ya	kinywa	chake,	
hukusanya	maji	 ya	 bahari	 kama	 chungu;	 huweka	 vilindi	 kwenye	 ghala;	
nchi	 na	 imche	 Bwana,	 wote	 wakaao	 duniani	 na	 wamche;	 maana	 yeye	
alinena,	nayo	ikawa,	aliamuru,	ikasimama."	Kwa	hiyo	Mungu	alisema.	Na	
hasa	 mstari	 wa	 tisa,	 kwa	 maana	 Yeye	 alisema,	 ikawa,	 aliamuru,	 na	
ikasimama.	 Ni	 neno	 lenye	 nguvu	 jinsi	 gani	 hilo,	 kwamba	 neno	 hilo	
linapozungumza,	ulimwengu	huitikia	na	kutokea.	
Kwa	 hiyo	 tunaangalia	 Waebrania	 11:3,	 ambapo	 inasema	 kwa	 njia	 ya	
imani,	tunaelewa	kwamba	ulimwengu	uliumbwa	na	nini?	
[Hadhira:	Neno	la	Mungu.]	
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Neno	 la	Mungu.	Mungu	alizungumza	na	ulimwengu	uliumbwa	kwa	neno	
lililonenwa.	 Kwa	 hiyo	 vitu	 vinavyoonekana	 havikufanywa	 kwa	 vitu	
vinavyoonekana	 vilinenwa	 kwa	 neno.	 Na	 hii	 ndiyo	 sababu	 tuna	 Zaburi	
19:1-4,	 ya	 kutafakari.	 Mbingu	 zauhubiri	 utukufu	 wa	 Mungu,	 na	 anga	
laionyesha	kazi	ya	mkono	wake,	siku	baada	ya	siku	inatoa	neno;	Hotuba	
iliyozungumzwa	 ili	 iweze	 kuwepo.	 	 Tunapozitazama	 nyota,	 zinatamka	
neno	lililonenwa	na	Mwana	wa	Mungu,	neno	la	Mungu.	
Na	 usiku	 kwa	usiku	huonyesha	ujuzi.	 	Hakuna	mazungumzo	wala	 lugha	
ambapo	 sauti	 zao	 hazisikiki.	 Hesabu	 yao	 imeenea	 duniani	 mwote,	 na	
maneno	 yao	hata	miisho	 ya	ulimwengu.	Ndani	 yao	 ameweka	hema	kwa	
ajili	 ya	 jua.	 Kwa	 hiyo	 kila	 kitu	 tunachoweza	 kukiona	 kwa	 macho	 yetu	
kilitamkwa	 na	 Mwana	 wa	 Mungu,	 na	 hakikufanywa	 na	 vitu	
vinavyoonekana	 sasa.	 Hakuna	 kitu	 ambacho	 tunakiona	 karibu	 nasi	
tunachoweza	 kuashiria	 na	 kusema,	 hiki	 ndicho	 kilichoumba	 ulimwengu	
huu,	hakuna	chochote.	Lakini	kwa	imani	tunaamini.	Ninataka	kukunukuu	
kutoka	kwa	E.J.		Wagoner.	
Baadhi	ya	maneno	ya	kuvutia,	The	Present	Truth	UK,	Februari	26,	1903.	
Kufikia	1903	mambo	ya	Wagoner	 yanazidi	 kuwa	mabaya	kidogo.	 Lakini	
naamini	 kuna	 ukweli	 katika	 anachosema	 hapa.	 Neno	 lililoleta	 miti	 ya	
Edeni	na	kuikuza	kuwa	uzuri	mkamilifu	halijakoma	kusikika	duniani	kote.	
Na	 hakuna	 usemi	 wala	 lugha	 ambapo	 sauti	 zao	 hazisikiki,	 kwa	 hiyo	
ananukuu	Zaburi	19.	
Kila	mbegu	 inayochipua	ni	uvimbe	na	kuchipuka	huku	kunakotokana	na	
mbegu	kutuna	ni	mtetemo.	Kila	jani,	mnong’ono,	kila	ua,	mwangwi,	na	kila	
ganda	 la	 mbegu	 ni	 unabii,	 na	 vilevile	 utimizo	 wa	 neno	 la	 Mweza	 Yote	
ambalo	hapo	mwanzo	 lilitamka	dunia	na	kuijaza	uhai.”	kauli	ya	kuvutia,	
sivyo?	Mtetemo.	Kwa	sababu	umeielewaje	sauti	yangu?	Unaielewaje	sauti	
yangu?	 Sauti	 yangu	 inakufikiaje?	 	 Mawimbi	 ya	 sauti	 hutetemeka	 hadi	
masikioni	 mwako.	 Mdundo	 mdogo	 hupiga	 mifupa	 midogo	 masikioni	
mwako	na	hutetemesha	ngoma	ya	sikio.	
Ngome	 ya	 sikio,	 mtetemo,	 na	 ubongo	 wako	 huchukua	 habari	 kutoka	
kwenye	 mawimbi	 ya	 sauti.	 Vyote	 hivi	 vimetengenezwa	 kwa	 namna	 ya	
ajabu	 na	 ya	 kutisha,	 sivyo?	 	Ni	 ajabu	 tu.	 Teknolojia	 hii	 ambayo	 ambayo	
inatufanya	tuweze	kuongea	hivi.	Ndugu	yangu	mpendwa,	Deyan	Delchev	
ni	mmoja	wa	watu	wachache	ambao	nimeshuhudia	akiongea.		
Anatafsiri,	 yeye	 ndiye	 mfasiri	 wangu,	 nikienda	 Bulgaria	 nitazungumza	
kwa	Kiingereza	na	anatafsiri	kwa	Kibulgaria.	
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Na	 kisha	 wakati	 mwingine	 watu	 wanapotaka	 kuzungumza	 nami,	 yeye	
hutafsiri	 tena	 katika	 Kiingereza	 na	 kisha	 kurudi	 katika	 Kibulgaria.	
Kiingereza,	 Kibulgaria,	 Nyuma	 na	mbele,	 na	 kurudi.	 	 Anafanya	 hivi	 kwa	
zaidi	 ya	 saa	 moja,	 akili	 tu,	 uwezo	 wa	 akili	 kupokea,	 kuelewa,	 kutafsiri,	
mtetemo,	 Inashangaza	 sana.	 	 Akili	 ni	 zawadi	 ya	 ajabu	 ambayo	 Mungu	
ametupa.	Na	kwa	hivyo	ninataka	kukusomea	kauli	kutoka	kwenye	Roho	
ya	Unabii	katika	kitabu	cha	Christian	Education.	CE	195,	196,	 ananukuu	
kutoka	Nehemia	9:6,	Wewe	peke	yako,	ndiwe	Bwana,	ndiwe	uliyezifanya	
mbingu	 na	mbingu	 za	mbingu,	 na	 jeshi	 lake	 lote,	 na	 nchi	 na	 vitu	 vyote	
vilivyomo,	 nawe	 unavihifadhi	 vyote.	 Si	 tu	 kwamba	 anazungumza	
ulimwengu	 unatokea,	 lakini	 anaendelea	 kuuhifadhi.	 Kupitia	 Neno	 lake,	
mbingu	zinaimarishwa.	Kwa	habari	ya	neno	hili	kazi	ya	Mungu	ya	uumbaji	
imekamilika,	 kwa	maana	kazi	 zilikamilishwa	 tangu	kuwekwa	misingi	 ya	
ulimwengu.	 Lakini	 nishati	 yake	 bado	 inatumika	 katika	 kushikilia	 vitu.	
Inasema	nini	katika	Waebrania	1:4?		akivisimamia	vitu	vyote	kwa	neno	la	
Uweza	wake.	
Ndivyo	ulimwengu	huu	unavyoimarishwa	na	neno	 la	Mungu,	mwana	wa	
Mungu.	 	 Lakini	 nishati	 yake	 bado	 inatumika	 katika	 kushikilia	 vitu	 vya	
uumbaji	wake.	Sio	kwa	sababu	ya	utaratibu	ambao	hapo	awali	umewekwa	
katika	 mwendo	 unaoendelea	 kufanya	 kazi	 kwa	 nguvu	 yake	 ya	 asili	
kwamba	mapigo	ya	moyo	na	pumzi	hufuata	pumzi,	lakini	kila	pumzi,	kila	
mdundo	 wa	 moyo	 ni	 thibitisho	 la	 utunzaji	 unaoenea	 kwake	 ambaye	
tunaishi	na	kuenenda	na	kuwa	na	uzima	wetu.	
[Hadhira:	Amina.]		
Hakika.	
Watu	wengi	sana	husema,	Mungu	yuko	wapi?		siwezi	kumwona	Mungu.	
Moyo	wako	unadunda.	
Ushahidi	 wa	 upendo	 na	 utunzaji	 Wake	 upo	 kila	 mahali.	 Na	 hii	 ndiyo	
sababu	 roho	 ya	 unabii	 inasema	 kila	majani	 yanatuambia	 juu	 ya	 upendo	
wa	Mungu.	Upendo	wake	yote	unao	tuhudumia.	
Unakwenda	 juu	 ya	 ukurasa	 na	 kuendelea	 zaidi	 katika	 ukurasa	 wa	 196,	
unasema	neno	Lake	linatawala	vipengele	vya	asili.		Yeye	hufunika	mbingu	
kwa	mawingu,	na	kuandaa	mvua	kwa	ajili	ya	dunia.		
Hili	ni	wazo	la	kushangaza.	Kwamba	kila	kitu	tunachokiona	kinashikiliwa	
pamoja	 na	 neno	 lililonenwa,	 neno	 la	 Mungu,	 marudio	 na	 mtetemo	
unaotoka	kwenye	neno	la	Mungu	una	uwezo	wa	kuleta	molekyuli	pamoja	
na	 kuzishikilia	 pamoja.	 Lakini	 mwanadamu	 ameunda	 jambo	 hili	 hapa	
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kutoka	kwenye	ubao.	Mbao	hushikwa	pamoja	na	neno	 la	Mungu	ambalo	
hushikilia	molekyuli	pamoja.	Kwa	hivyo	unapoanza	kufikiria	kwa	kiwango	
hiki	Inashangaza.	Inashangaza.	
Si	 kwa	 bahati.	 Na	 inavutia	 tunapoanza	 kuangalia	 juu	 ya	 mtetemo	 huu,	
mzunguko	 huu,	 na	 dhana	 ya	mtetemo	 tunaangalia	Mwanzo	wa	 kwanza,	
kurudi	nyuma	hadi	mwanzo	ambapo	dunia	ilikuwa	bila	umbo	na	utupu	na	
giza	 liko	 juu	 ya	 uso	wa	 vilindi	 vya	maji	 na	 Roho	wa	Mungu	 ...	 Inasema	
nini?	
[Hadhira:	Ilitulia	juu	ya	uso	wa	maji]	
Ilitulia	 juu	 ya	 uso	 wa	 maji.	 Inapendeza	 unaposoma	 Young's	 literal	
translation,	 inasema,	Roho	wa	Mungu,	akipepea,	akipepea	 juu	ya	uso	wa	
maji.	 Kupeperuka.	 	 Katika	 Strong's,	 mzizi	 wa	 mkuu	 wa	 kuota	 kwa	
kumaanisha	 kutulia,	 kubembeleza,	 kusogea,	 kutikisika,	mtetemo..	 	 Roho	
wa	Mungu	alikuwa	akitetema	juu	ya	maji.		Inapendeza	sana.		E.J	Wagoner	
katika	 kitabu	 chake	 cha	 Gospel	 and	 Creation.	 Ni	 kitabu	 kidogo	 cha	
kushangaza,	kilichoandikwa	mnamo	1893,	ni	thabiti	sana,	ni	kizuri	sana.	
Usomaji	mzuri	sana.	
Anazungumza	 juu	 ya	 kile	 ambacho	 baadaye	 kilijulikana	 kama	 cymatics.		
Kulikuwa	 na	 mzunguko	 wa	 sauti,	 kuunda	 mifumo	 kupitia	 mchanga	 na	
mchanga,	kwenye	sahani	ya	chuma	iliyounganishwa	na	spika,	na	kuweka	
mchanga	juu	yake,	na	kisha	kuweka	sauti	kwa	njia	hiyo.	Na	maumbo	haya	
yote	 tofauti	 huanza	 kufanyiza	 maumbo	 mazuri,	 tata	 yakiundwa	 kutoka	
kwenye	sauti	tofauti	na	mitetemo.	
Na	anasema	hapa,	iligundulika	kuwa	wakati	wa	kuimba	ndani	ya	bomba,	
poda	 ilichochewa	 kwa	 upole	 na	 mitetemo	 ya	 membrane,	 ambayo	
mitetemo	inalingana	na	sauti.	Na	katika	kitabu	cha	Waggoner.		Kwa	kweli	
unaona	mitetemo	hii	kwenye	sauti.	Unaona	picha	zinazoonekana	za	miti	
na	 maua	 na	 picha	 hizi	 zote	 nzuri	 zinaanza	 kuonekana	 kutoka	 kwenye	
msikiki	wa	sauti.	Ni	kina	kirefu	sana.	
Kwa	 hivyo	 anasema	 mwishoni	 mwa	 Injili	 katika	 Uumbaji,	 tumaini	
limenijia	 kwamba	 majaribio	 haya	 ya	 unyenyekevu,	 au	 sasa	 ananukuu	
kutoka	 kwa	 mtu	 huyu	 ambaye	 alikuwa	 amefanya	 majaribio	 mwishoni	
mwa	 miaka	 ya	 1800,	 majaribio	 ya	 unyenyekevu	 yanaweza	 kushikilia	
mapendekezo	fulani	kuhusu	uzalishaji	wa	maumbile	yake	mazuri,	na	kwa	
njia	 hiyo	 kusaidia	 kwa	 kiasi	 fulani,	 ufunuo	 wa	 kiungo	 kingine	 katika	
mnyororo	 mkuu	 wa	 ulimwengu	 uliopangwa	 ambao	 tunaambiwa	 katika	
maandiko	 matakatifu,	 ulichukua	 sura	 yake	 kwa	 sauti	 ya	 Mungu,	 kwa	
maana	tumeumbwa	kwa	sura	yake.	
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Nilitaja	 hili	 kwa	 ufupi	 kabla,	 lakini	 huyu	 alikuwa	 Nikola	 Tesla,	 ambaye	
aliandika	 ikiwa	 unataka	 kupata	 siri	 ya	 ulimwengu,	 fikiria	 kwa	 suala	 la	
nishati,	mzunguko	na	mitetemo.	Wanasayansi	wa	siku	hizi	wanafikiri	kwa	
kina	badala	ya	kwa	uwazi.	 	Mtu	lazima	awe	na	akili	timamu	kufikiri	kwa	
uwazi,	lakini	anaweza	kufikiri	kwa	kina	na	kuwa	mwendawazimu	kabisa.	
Nadhani	 leo	 wana	 jina	 la	 PhD,	 ambalo	 linamaanisha	 unafikiria	 kwa	
undani,	lakini	PhD	inaweza	kumaanisha	uharibifu	wa	kichwa	wa	kudumu,	
kwa	sababu	haufikirii	vizuri,	kama	rafiki	yangu	mzuri	alivosema,	kwenye	
moja	ya	video	zake,	kwa	hivyo,		Sitamtaja	hapa.	
Kwa	 hiyo	 tunapoutazama	 ulimwengu,	 kwa	 rangi,	 kwa	 nuru,	 kwa	 sauti,	
mambo	 haya	 yote	 yanafanya	 kazi	 kwa	 masafa	 ya	 mtetemo.	 Na	
unapotazama	rangi	za	upinde	wa	mvua	unaokuja	na	wigo,	tuna	rangi	saba	
ambazo	 zimefunuliwa	 ndani	 ya	 wigo	 huo.	 Mambo	 haya	 yote	
yameunganishwa	na	kanuni	 ya	mtetemo	kutoka	kwenye	neno	 la	Mungu	
ambalo	hutetema	hadi	kwenye	ulimwengu.	
Sasa,	 nataka	 kukusomea	 jambo	 fulani	 kutoka	 kwenye	 	 Special	
Testimonies,	 Series	 A	 na	 kama	 ninaelewa	 historia	 yangu	 kwa	 usahihi,	
kwamba	 kama	 si	 vijana	 Percy	 Holmes	 katika	 miaka	 ya	 1950,	 ambao	
walikuwa	wameagizwa	na	uongozi,	au	baadhi	ya	vipengele	vya	 	uongozi	
wa	 Kanisa	 la	Waadventista	Wasabato	 kuchoma	 nyaraka	 fulani,	 ambayo	
ilitokea	 tu	 kuwa	 marundo	 na	 marundo	 ya	 ushuhuda	 kutoka	 kwa	 Ellen	
White,	 kwamba	 aliangaliwa	 wakati	 alipoyaweka	 ndani	 ya	 oveni,	 lakini	
aliweka	 oveni	 kwa	 namna	 kwamba	 alipoziweka	 ndani,	 naye	 akageuza	
oksijeni	chini.	
Basi	alipoweka	zmakaa	hadi	sehemu	ambazo	...	na	watu	wakaona	waingie	
ndani	 kisha	 wakatoka	 na	 walipotoka	 tu	 akazitoa	 zote	 nje	 ya	 oveni.	 Na	
hivyo	 ndivyo	 tunavyopata	 Special	 Testimony	 Series	 A.	 La	 sivyo,	
zingekwisha,	na	hii	 ingekuwa	ni	kauli	mojawapo	ambayo	tusingeijua	leo,	
ambayo	ni	muhimu	sana.	Kauli	hii	ninayokaribia	kuisoma,	naamini	ni	ya	
maana	sana,	na	tunahitaji	kujumuisha	hili	katika	ufahamu	wetu.	
Anasema	 hivi,	 kipengele	 cha	 kushangaza	 cha	 utendaji	 wa	 kimungu	 ni	
utimilifu	 wa	 kazi	 kubwa	 zaidi	 inayoweza	 kufanywa	 katika	 ulimwengu	
wetu	kwa	njia	rahisi	sana.	Ni	mpango	wa	Mungu	kwamba	kila	sehemu	ya	
serikali	 yake	 itategemea	 kila	 sehemu	 nyingine.	 Yote	 kama	 gurudumu	
ndani	 ya	 gurudumu,	 ikifanya	 kazi	 ndani	 ya	 maelewano	 yote.	 Yeye,	
akimaanisha	Baba,	anatembea	juu	ya	nguvu	za	wanadamu,	akiifanya	roho	
yake	iguse	kanuni	(codes)	zisizoonekana,	na	mitetemo	hiyo	hadi	mwisho	
wa	ulimwengu	wote	mzima.	Hiyo	ni	kauli	kubwa.	Yeye,	Mungu	hutembea	
juu	 ya	 majeshi	 ya	 wanadamu,	 akiifanya	 roho	 yake	 iguse	 kanuni	
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zisizoonekana.	 Ambayo	 ina	 maana	 kwama	 ubinadamu	 wetu,	 ni	 dhahiri	
aina	 fulani	 ya	 kinubi,	 ambacho	 Roho	 anaweza	 kukipiga	 na	 kuunda	
mitetemo	ambayo	inafika	mwisho	wa	ulimwengu.	
Je,	 hilo	 ni	 jambo	 linalohusiana	 na	 wale	 144,000	 wanaopiga	 kinubi,	
wanachopiga?		Je,	inaweza	kuwa	viumbe	wao	wenyewe	ambao	ni	vinubi,	
kwamba	Roho	wa	Mungu	anavipiga?	Roho	wa	Yesu	Kristo?	Hii	ni	kauli	ya	
ajabu.	Sasa,	 sikilizeni	kauli	hii	 inayofuata,	kwa	sababu	ni	ya	maana	sana	
sana.	 Mkuu	 wa	 nguvu	 za	 uovu	 anaweza	 tu	 kuzuiliwa	 kwa	 uwezo	 wa	
Mungu,	katika	nafsi	ya	tatu	ya	Uungu,	Roho	Mtakatifu.	 	Hii	ndiyo	sababu	
kuelewa	Roho	Mtakatifu	ni	nani,	ni	muhimu	sana.	
Roho	Mtakatifu	sio	mtetemo,	Roho	Mtakatifu	husababisha	mtetemo.	Hii	ni	
tofauti	 muhimu,	 inayosababisha	 Roho	 Wake,	 Roho	 wa	 Mungu,	 kugusa	
kanuni	 zisizoonekana	 na	 mtetemo	 hutoa	 sauti	 hadi	 mwisho	 wa	
ulimwengu.	Mkuu	wa	nguvu	za	uovu	anaweza	tu	kuzuiliwa	na	uwezo	wa	
Mungu	katika	 nafsi	 ya	 tatu	 ya	Uungu,	Roho	Mtakatifu.	Hii	 ndiyo	 sababu	
kuwa	 na	 Roho	 Mtakatifu	 maishani	 mwako	 ndiyo	 njia	 pekee	 ambayo	
tunaweza	kupitia	mapigo	saba	ya	mwisho	ambayo	yanakaribia	kuja	juu	ya	
dunia	katika	muda	si	mrefu	ujao.	
Ni	Roho	Mtakatifu	pekee,	mtetemo	wa	Roho	Mtakatifu	ndani	yako	ndiye	
anayeweza	 kumfukuza	 na	 kumshinda	 mkuu	 wa	 uwezo	 wa	 anga.	 Na	
tulikuwa	 tukitaja	 mapema	 asubuhi	 ya	 leo,	 jinsi	 ambavyo	 watu	
wamegundua	 kuwa	 wanaweza	 kuchukua	 virusi,	 na	 wanaweza	
kuzipunguza	chini	ili	kupata	muundo	wa	virusi,	na	wanaweza	kusambaza	
muundo	 kupitia	 kifaa	 cha	 sauti,	 na	 wanaweza	 kusambaza	 virusi	 hivyo	
kama	faili	la	sauti.	
Hii	ilifanywa	na	virusi	vya	UKIMWI?		VVU	ilipitishwa	kati	ya	Ufaransa	na	
Italia,	kati	ya	Paris	na	Roma,	na	waliweza	kusambaza	kupitia	faili	la	sauti,	
virusi	vya	UKIMWI,	kwa	sababu	ya	masafa	yake.			
Kwa	sababu	masafa	ya	virusi	yaliweza	kuchujwa	kupitia	kile	unachoweza	
kukiita	 kanuni	 ya	 homeopathic,	 kuinyunyiza	 chini,	 kurekodiwa	na	 kisha	
kuisambaza.	
[Hadhira:	Nilisikia	kitu	kama	hicho	kuhusu	maji.]	
Ndio,	kumbukumbu	ya	maji.	
Nadhani	 ilikuwa	makala	kama	hiyo	 inayozungumzia	maji.	Kumbukumbu	
ya	 maji,	 tiba	 ya	 maji.	 Maji	 yana	 uwezo	 wa	 kunyonya	 masafa	 ya	 yale	
yanayoyaathiri.		Inafyonza	masafa.	
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Kwa	 hiyo	 suala	 la	 kuwa	 hapa	 ni	 kwamba	 ...	 vizuri,	 ninafikiria	 kauli	
nyingine	ya	Ellen	White	na	Nadhani	ni	Great	Controversy,	kuhusu	Shetani	
ana	 uwezo	wa	 kuweka	 doa	 la	mauti	 hewani.	Mkuu	wa	 uwezo	wa	 anga.		
Nitasoma	 kidogo	 kuhusu	 hilo	 hivi	 punde.	 	 Lakini	 sasa	 nitasoma	 nukuu	
kadhaa	kutoka	kwa	Ellen	White	juu	ya	mimea.	
Kondoo	wangu	husikia	 sauti	 yangu,	 lafudhi	yangu,	 sauti	 yangu	mtetemo	
wangu,	na	ninawajua	na	wananifuata.	Hii	 inavutia,	 sivyo?	Yohana	10:27.	
Roho	Mtakatifu	 ni	 chombo	 huru	 kinachofanya	 kazi.	 The	 Faith	 I	 live	 by,	
ukurasa	 wa	 52.4.	 Kwa	 hiyo	 Roho	 Mtakatifu	 anajitegemea,	 ni	 chombo	
kinachojitegemea.	 Inasema	 nini?	 Mungu	 wa	 mbinguni	 hutumia	 Roho	
wake	 kama	 inavyompendeza.	 Kwa	 hiyo	 ni	 wakala	 wa	 Baba,	 na	 Mungu	
hutumia	 wakala	 huyu	 kama	 inavyompendeza	 Yeye.	 Na	 akili	 za	
mwanadamu	hukumu	ya	mwanadamu	na	mbinu	za	kibinadamu	haziwezi	
tena	 kuweka	 mipaka	 ya	 kufanya	 kazi	 kwake	 au	 kuagiza	 njia	 ambayo	
itatenda	kazi,	kuliko	wanavyoweza	kuwaambia		upepo,	nakuamuru	upige	
kwa	njia	fulani,	na	ujiendeshe	kwa	namna	hiyo.		Hiyo	ni	FLB	52.4.	
Omba	kwamba	nguvu	kuu	za	Roho	Mtakatifu	pamoja	na	nguvu	zao	zote	za	
kuhuisha,	za	kupona	na	kubadilisha	zianguke	kama	mshituko	wa	umeme	
juu	 ya	 nafsi	 iliyopooza,	 ni	 muunganiko	 kati	 ya	 nguvu,	 Roho	 Mtakatifu,	
umeme,	 unaosababisha	 kila	 neva	 kufurahishwa	 na	 maisha	 mapya.	
kumrejesha	mtu	mzima	kutoka	katika	hali	yake	ya	kidunia	iliyokufa.	
Kama	vile	Obadia	alivyokuwa	akisema,	wakati	maua	yanasikiliza	sauti	ya	
ndege	 wakiimba,	 yalifunguka	 ili	 kupokea	 mwanga	 wa	 jua.	 Kwa	 hiyo	
tunapofungua,	kusikiliza	uimbaji	wa	malaika	wa	kumwabudu	Baba	yetu,	
roho	zetu	ziko	wazi	kupokea	nuru	ya	jua.	
	
Na	kwa	ufahamu	huu	wa	marudio	na	mtetemo,	isiwe	vigumu	sana	kwetu	
kuelewa	kwamba	ikiwa	mioyo	yetu	iko	wazi	na	kupokea	kisambazaji,	basi	
tunaweza	kubadilishwa	mara	moja.	Huyu	mwenye	kufa	atavaa	kutokufa.	
Kwa	 mara	 moja,	 hili	 si	 vigumu	 kulipokea,	 si	 vigumu	 kulielewa,	
unapoelewa	 kanuni	 hii,	 lakini	 unapaswa	 kuwa	 wazi	 kwa	 maambukizi.		
Lazima	 upigiwe	 kwenye	 masafa.	 Na	 kwa	 sababu	 sisi	 ni	 vipokezi	 vya	
kupitisha,	 miili	 yetu	 inafanywa	 kama	 maambukizi	 na	 kupokea	
maambukizi.	 Na	 ikiwa	 umemzoeza	 mpokezi/kisambazaji	 chako	
kutosikiliza	sauti	ya	Mungu-	
[Hadhira:	Ah!]	
Inakuvutia	 kwamba	 inasema	 katika	 roho	 ya	 unabii	 kwamba	 wakati	
Mikaeli	Malaika	Mkuu	anazungumza,	kwamba	sauti	ya	sauti	yake	hupenya	
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masikio	 ya	wafu,	 je,	wafu	wana	masikio?	 Sio	masikio	 ya	mwili.	 	Hiyo	ni	
dhana	ya	kina,	sivyo?	Kwamba	walalapo	usingizini,	maana	yake	wamelala,	
kwamba	kwa	sababu	wameingia	na	kipashio	chao	kikiwa	wazi	kwa	sauti	
ya	Mwana	wa	Mungu,	 anaposema,	 inapenya	masikio	 yao	 na	wanaamka		
tena.	Watu	wote	wamefufuliwa.	
Ajabu	sana.	Sasa	hebu	tumtazame	kidogo	yule	mkuu	wa	uwezo	wa	anga.		
Confrontation	ukurasa	wa	52.2,	jaribu	la	mwisho	lilikuwa	la	kuvutia	zaidi	
kati	ya	hayo	matatu,	Shetani	alijua	kwamba	maisha	ya	Kristo	lazima	yawe	
ya	huzuni,	magumu	na	migogoro,	na	alifikiri	angeweza	kuchukua	faida	ya	
ukweli	 huu	 kumpa	 Kristo	 rushwa	 ili	 kutoa	 uaminifu	 wake.	 Shetani	
alitumia	nguvu	zake	zote	kubeba	jaribu	hili	la	mwisho	kwa	ajili	ya	jitihada	
hii	ya	mwisho	ambayo	ilikuwa	ni	kuamua	hatima	yake	kuhusu	nani	awe	
mshindi,	alidai	ulimwengu	kuwa	utawala	wake,	na	kwamba	alikuwa	mkuu	
wa	 uwezo	wa	 anga.	 Ellen	White	 anasema	 haya	 ni	madai	 yake.	 Kwamba	
yeye	ni	mkuu	wa	uwezo	wa	anga.	Inashangaza,	huyu	mkuu	wa	uwezo	wa	
anga,	 nataka	 sasa	 uunganishe	 jambo	 hili	 na	 Waefeso	 2:2.	 Kwa	 sababu	
mkuu	 wa	 uwezo	 wa	 anga	 angalia	 inachosema,	 Waefeso	 2:2	 ambazo	
mliziendea	 zamani	 kwa	 kuifuata	 kawaida	 ya	 ulimwengu	 huu,	 na	 kwa	
kumfuata	mfalme	wa	uwezo	wa	anga,	roho	yule	atendaye	kazi	sasa	katika	
wana	 wa	 kuasi;.	 	 Basi	 mkuu	 wa	 uwezo	 wa	 anga	 ni	 nini?	 Ni	 roho	
inayofanya	 kazi	 ndani	 ya	 watoto	 wa	 kuasi,	 kwamba	 watoto	 wa	 kuasi	
wamezoeza	antena	zao	wapokeaji	wao	wa	mara	kwa	mara,	wamewazoeza	
kuitikia	kikamilifu	roho	ya	Shetani.	Na	roho	yake	inafanya	kazi	ndani	yao	
kutaka	na	kufanya	mapenzi	yake	mema.	
Hapa	 ndipo	 tunapohitaji	 kujikumbusha	 kuhusu	 kauli	 hii	 katika	 5T	 111.	
Inasema	 ushawishi	 wa	 mawazo	 na	 matendo	 ya	 kila	 mtu	 humzunguka	
kama	 angahewa	 isiyoonekana,	 mawazo	 yako	 yanaunda	 mzunguko,	
pamoja	 na	 maneno	 yako.	 	 Mawazo	 yako	 na	 maneno	 yako	 huunda	
mzunguko	 ambao	 hutengeneza	 mazingira.	 	 Kizazi	 kipya	 kingeliita	 hili	
aura.	Huo	ni	ukweli	uliowekwa	katika	mfumo	wa	uongo.	
Ni	ulaghai	wa	wazi.	Lakini	ulaghai	ni	ulaghai	 tu	 ikiwa	unazuia	vipengele	
vya	 ukweli.	 Mungu	 aliposikia	 sauti	 ya	 damu	 ya	 ndugu	 yako,	 kilio	 au	
kunipigia	 kelele	 kutoka	 duniani,	 nasi	 tutaangalia	 nukuu	 inayofuata	
niliyopata	juu	ya	hilo.		inashughulikia	hatua	hiyo.	
Kwa	hiyo	Shetani	anatafuta	kuwa	kama	aliye	juu	zaidi,	kana	kwamba	...	na	
akihitaji	 kwenda	 mbele	 kidogo	 katika	 hili,	 ushawishi	 wa	 mawazo	 na	
matendo	 ya	 kila	 mtu	 unamzunguka	 kama	 angahewa	 isiyoonekana,	
ambayo	huvuviwa	bila	fahamu	na	wote	wanaokutana	naye.		Mawazo	yako	
yanavuviwa	na	watu	wanaokuzunguka.	Lo!		Wanatuma	mtetemo.	Mawazo	
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mazuri,	 hisia	 nzuri,	 huhisiwa.	 Sote	 tunajua	 inavyokuwa	pale	 unapoingia	
kwenye	 chumba	 ambamo	 watu	 kadhaa	 wanazozana	 vikali.	 Huleta	 hisia	
nzito	kwa	sababu	ni	hisia	kuna	mtetemo.	Na	hivi	ndivyo	ulivyo	utafiti	wa	
Sentics.	 Manfred	 Klein	 yeye	 alifanya	 utafiti	 wa	 Sentics	 jinsi	 muziki	 huo	
ulivyo	na	uwezo	wa	kuiga	hisia	za	binadamu.	Na	hisia	hiyo	ya	kibinadamu	
hutoa	mawimbi	ya	sauti.	Na	mawimbi	ya	sauti	ya	upendo	na	heshima	na	
kicho	ni	mawimbi	marefu	na	ya	amani.	Ni	ya	polepole;	kuabudu,	heshima,	
upendo	 ni	 vya	 polepole	 na	 uhakika,	 mawimbi	 yasiyotulia.	 Kwa	 hiyo	
hasira,	chuki,	ni	fupi	na	kali	na	ya	haraka.	Wasiwasi	pia.	
Inavutia,	 sivyo?	 Na	 moja	 ya	 mambo	 ya	 kusikitisha	 zaidi	 ninayofikiri,	
ambayo	Manfred	 Klein	 aligundua	 ni	 kwamba	 unapata	mawimbi	mafupi	
makali	 wakati	 anarekodi	 au	 sijui	 alirekodije	 lakini	 kurekodi	 uzoefu	 wa	
ngono.	Haipaswi	kuwa	hivyo.	 Inapaswa	kuwa	ndefu	na	polepole.	 	Lakini	
Shetani	mkuu	wa	uwezo	wa	anga	kwa	kukanyaga	mawimbi	yake	mafupi	
na	makali	katika	kizazi	kijacho.	Kwa	hivyo	misuli	 imejazwa	na	mawimbi	
mafupi	makali	na	"unayala."	Inavutia,	sivyo?		Yamehifadhiwa	kwa	namna	
ya	kemikali	
Ninaendelea	 kunukuu,	 Kuvuviwa	 na	 watu	 unaokutana	 nao.	 Hali	 hii	
huamshwa	mara	kwa	mara,	dhana	ya	ohelectrical,	huamshwa	kwa	mvuto	
wa	 sumu,	 na	 wakati	 haya	 yanapovutwa	 ndani,	 mitetemo	 iliyonaswa	 na	
nafsi	ya	binadamu,	kuzorota	kwa	maadili	ni	matoke	yake.	
Hayo	yapo	katika	5Testimonies,	111.1.		Hilo	ni	jambo	la	kukumbukwa.	Je!	
unaelewa	 kuwa	 ...	 kwa	 nini	 Shetani	 mkuu	 wa	 uwezo	 wa	 anga,	
anatuzunguka	 na	 masafa	 ya	 kuunda	 hasira,	 chuki,	 ngono,	 nje	 ya	 ndoa.	
Anasukuma	 masafa	 haya	 kwa	 watoto	 wa	 kuasi.	 Je,	 tunapinga	 vipi	
vishawishi	hivi?	
[Hadhira:	Neno	la	Mungu.	Roho	takatifu.]	
Roho	Mtakatifu,	kitu	pekee	kinachoweza	kuzuia,	mkuu	wa	nguvu	za	uovu	
ni	Roho	Mtakatifu,	au	nguvu	za	Mungu	katika	nafsi	ya	tatu	ya	Uungu,	Roho	
Mtakatifu.	 Kwa	 hiyo	 ni	 Roho	 Mtakatifu	 pekee	 anayeweza	 kudhibiti	
mambo	haya.	Ili	kwamba	unapopigwa	na	mawimbi	haya	mafupi	na	makali	
yanayokujia	kila	siku,	uwe	na	Roho	Mtakatifu,	uwe	na	eneo	hili	la	nguvu	la	
Roho	Mtakatifu	karibu	nawe,	na	unatoa	nje	masafa	haya	marefu	ya	pole	
pole	 ya	 upendo	 na	 ibada	 kwa	 Baba	 yako	 aliye	mbinguni.	 Na	 unayavuta	
mara	kwa	mara,	ikiwa	umeunganishwa	na	Mungu	kupitia	Roho	Wake.	
[Hadhira:	 Je!	 ninaweza	 kuelezea	 jinsi	 nilivyolazimika	 kujiondoa	 kwenye	
hilo.		Kumekuwa	na	nyakati	ambazo	sikuwa	nimetenda	dhambi	waziwazi	
lakini	najua	moyoni	mwangu	nilikuwa	nimeanza	kwenda	kwenye	njia	ya	
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uasi.	 Na	 nilikuwa	 karibu	 kutolewa	 kwa	 wale	 wenye	 masafa,	 sawia?	 Na	
kisha	 nilikuwa	 najaribu	 kurudi	 chini	 ya	 udhibiti,	 na	 niliona	 jinsi	
ninavyofanana	 hata	 sikuwa	 nimefanya	 chochote	 kimwili	 au	 kusema	
chochote	kusaidia	 lakini	niliona	athari	kwa	 familia	yangu.	Na	kwa	kweli	
ilinifanya	 nijisikie	 kuwajibika	 hata	 kwa	 uhusiano	 wa	 nafsi	 yangu	 na	
Mungu,	hali	ya	kwamba,	hiyo	ni	ndani	na	 ina	athari	hata	kama	sitafanya	
kitu	chochote	rahisi	mbele	yao	ambacho	kingewafanya	watende	dhambi,	
najua	walikuwa	wameathiriwa.]	
Ikiwa	unaishi	katika	nyumba	moja,	mtetemo	wako,	masafa	yako	huathiri	
kila	mtu	ndani	ya	nyumba.	
Sabato,	kwa	sababu	tulizungumza	juu	ya	Sabato	kupitia	sehemu	mbili	za	
Roho	Mtakatifu,	ni	kwa	njia	ya	Sabato	tu	tunaweza	kumshinda	mkuu	wa	
uwezo	wa	anga.	Lakini	Sabato	ni	wakala,	ni	 chaneli,	ni	 chombo,	ni	Roho	
Mtakatifu,	ndicho	kitu	pekee	kinachoweza	kuzuia	alama	za	nguvu	za	uovu.	
Lakini	 ni	 Roho	 Mtakatifu	 ajaye	 kwetu,	 Sabato	 ya	 asubuhi	 na	 jioni,	
Mwandamo	 wa	 Mwezi	 na	 sikukuu	 mara	 tatu	 katika	 mwaka.	 Ndivyo	
unavyomshinda	mkuu	wa	nguvu	 za	 uovu.	 	Ndiyo	maana	 Shetani	 alitaka	
kubadili	nyakati	na	sheria.		
Ndio	 maana	 chukizo	 linalofanya	 ukiwa	 ni	 lazima	 litengeneze	 sheria	 ya	
Jumapili	ili	kuwazuia	watu	kushika	sabato	na	kumpokea	Roho	Mtakatifu.	
Ndio	 maana	 lazima	 tuwe	 na	 Krismasi	 kuchukua	 nafasi	 ya	 Vibanda	
ambavyo	mkuu	wa	uwezo	wa	anga	anaweza	kutoa	uchafu	wake	wa	mauti	
na	 roho	yake	 inayokuja	wakati	wa	Krismasi.	 Sasa,	 siko	hapa	kushutumu	
Krismasi,	 lakini	 ninaweka	 kanuni.	 Kuna	 baadhi	 ya	 mambo	 kuhusu	
Krismasi	 ambayo	 yanaweza	 kuwa	 mazuri,	 lakini	 mengi	 yao	 sivyo.	 Ni	
biashara,	 pesa,	 kununua,	 kula,	 ulevi,	 upumbavu,	 upumbavu	 na	 mambo	
hayo	 yote.	 Lakini	 huo	 umekuwa	 uzoefu	 wangu.	 Na	 watu	 huko	 nje	
wanakula	 chakula	 kingi,	 wakianza	 kuzomeana	 na	 kupigiana	 makelele	
baada	ya	chakula	cha	mchana.	
Hayo	ni	mambo	ambayo	nimeyaona,	hayafanyiki	katika	familia	zote,	lakini	
hutokea.	 Sasa,	 kwa	 mujibu	 wa	 kanuni	 hii	 ya	 mara	 kwa	 mara,	 kauli	 hii	
ifuatayo	 ni	 ya	 ajabu	 na	 Sharyn	 alidokeza	 hili	 katika	 kifo	 cha	 Abeli	
mikononi	 mwa	 Kaini	 ambapo	 inasema,	 sauti	 ya	 damu	 ya	 ndugu	 yako	
inapiga	kelele,	au	kunitetemekea.	
Na	 hivi	 ndivyo	 inavyotokea	 kwa	 sababu	 inasema	 katika	 Desire	 of	 Ages,	
ukurasa	 wa	 356	 Bwana	 anaelewa	 haya	 yote,	 Yesu	 anawahakikishia	
wanafunzi	 wake	 huruma	 ya	 Mungu	 kwa	 ajili	 yao	 katika	 mahitaji	 na	
udhaifu	 wao,	 si	 pumzi	 inayopumuliwa,	 wala	 maumivu	 hayasikiki,	 si	
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huzuni	kuchoma	roho	bali	pigo	hutetemeka	katika	moyo	wa	Baba.	Hakuna	
mtu	 anayeishi	 kwa	 nafsi	 yake	 mwenyewe,	 hakuna	 mtu	 anayekufa	 kwa	
nafsi	 yake.	 Kila	 kipengele	 cha	 maisha	 yako,	 kila	 maumivu	 unayosikia	
yanatetema	kwenye	moyo	wa	Baba.	
Je,	 si	 jambo	 la	 ajabu	 kujua	 kwamba	 wakati	 mwingine	 unaweza	 kuwa	
umeketi	miongoni	mwa	watu	wengine	na	wao	hawajui	ni	 kiasi	 gani	 cha	
maumivu	uliyo	nayo,	lakini	Baba	anajua.	Anahisi	mtetemo,	unaenda	moja	
kwa	 moja	 kwenye	 moyo	 Wake.	 Moyo	 wa	 Baba	 ni	 mkubwa	 kiasi	 gani?	
Hajapata	mshtuko	wa	moyo.	 	Anahisi	maumivu	hayo	yote.	Ni	hekima	ya	
namna	gani	ya	kuumba	ulimwengu	na	chanzo	cha	viumbe	vyote	ndani	ya	
chemchemi	ya	sheria	zote	kikiwa	kila	wakati	papo	hapo	na	kwa	ukamilifu	
kuweza	 kusikia	 kile	 ambacho	 kila	 kiumbe	 chake	 kinafanya	 kwa	 wakati	
mmoja.	
Mungu	gani	huyu!		Mungu	wa	ajabu	namna	gani!		Hakuna	kitu	kibaya	zaidi	
kuliko	kuwa	na	hisia	kwamba	watu	ambao	wana	udhibiti	wa	maisha	yako	
hawakuelewi.			
Lakini	 sijui	 idadi	 ya	 nywele	 za	 kichwa	 changu,	 lakini	 Yeye	 anajua.	 Sijui	
idadi	ya	nywele	za	kichwa	cha	mke	wangu,	 juu	ya	vichwa	vya	wanangu,	
lakini	 Baba	 yangu	 anajua.	 Baba	 wa	 gani!	 Ninaweza	 kuhisi	 mtetemo.	 Ni	
mrefu	na	polepole,	nakuabudu	Baba!	
Nitakusomea	 kitu	 kutoka	 katika	 kisa	 cha	 yohana	wa	 Patmo	 na	 Stephen	
Haskell,	 1905	 aliandika	 ukurasa	 huu	 104.	 Kulikuwa	 na	 wakati	 ambapo	
dhambi	 haikuwepo.	 	 Wakati	 maelewano	 ya	 ukamilifu	 yalitawala	 mtu	
mkuu	alivunja	utaratibu,	ambayo	ni	kanuni	ya	mtetemo.	Maisha	yakaanza	
kuyumba,	maumbile	yote	ya	asili	 yaliomboleza	 taratibu,	mti	moja	baada	
ya	 mingine	 miti	 mirefu	 ilimwaga	 majani	 maua	 yalififia,	 kila	 maua	
yakichanua	 yalisikika	 sauti	 ya	 kifo	 katika	 ulimwengu	 wote	 wa	 Mungu.	
Kwa	hivyo	Stephen	Haskell	alielewa?	Kila	ua	lililoanguka	lilisababisha	kifo	
katika	ulimwengu	wote	wa	Mungu.	
Lakini	 Kristo	 alikuwa	 amekwisha	 weka	 agano	 na	 Baba,	 uhai	 wake	
ulitolewa	 kwa	 ajili	 ya	 wakati	 huohuo	 na	 mtu	 mwenye	 huzuni	 mwenye	
kutubu	akaleta	mwana-kondoo	kutoka	kundini	akamchinja	na	damu	yake	
ikawa	 ishara	 ya	 uzima	wa	Kristo,	 kila	 kiumbe	 kutoka	 katika	 hali	 ya	 juu	
kabisa	 ya	 uumbaji	 hadi	 chini.	 	 kwa	mdudu	 kwenye	miale	 ya	 jua	 huishi	
katika	maisha	ya	Mungu.	Na	wakati	kifo	kinapotokea,	mtetemo	husikika	
katika	 moyo	 wa	 milele.	 Katika	 kila	 Mwana-Kondoo	 aliyechinjwa	 katika	
matoleo	yote	ya	dhabihu,	Mungu	aliona	damu	ya	Mwana	wake	mwenyewe	
kwa	sababu	Mungu	alihisi	 kifo	 cha	kila	mwana-kondoo.	Alihisi.	Dhabihu	
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na	matoleo	sikutamani.	Sikulitaka	hili.		Sadaka	ya	kuteketezwa	na	sadaka	
ya	dhambi	sikuhitaji,	sikutaka,	ni	hadithi	nyingine.	
Moyo	 wa	 Baba	 ulivunjika	 wakati	 mwana-kondoo	 wa	 kwanza	
alipochinjwa.		Sasa	hiyo	ni	hadithi	tofauti	na	kile	ninachosikia	watu	wengi	
wanakisema.	 Je,	 ni	 watu	 wangapi	 umesikia	 wakisema	 vizuri	 Mungu	
alimwua	 mwana-kondoo	 wa	 kwanza?	 Patriarchs	 and	 Prophets	 ukurasa	
wa	68.	Mkono	wa	Adamu	uliinuliwa	kuchukua	maisha	ya	yule	kondoo	wa	
kwanza,	sio	Mungu.	Haskell	yuko	sahihi,	moyo	wa	Baba	ulivunjika.	Wewe	
fikiria	tu,	unajaribu	tu	na	kuliweka	katika	ufahamu	wetu.	
Fikiria	 kama	mtu,	muumbaji,	mbunifu,	 anayebuni	mwana-kondoo,	 hapo	
yuko	kwenye	ubao	wa	kuchorea,	amechora	kila	kitu,	ameweka	kila	kitu,	
kisha	 anapumua	 uhai	 ndani	 ya	 mwana-kondoo	 wa	 kwanza,	 furaha	 ya		
Baba	 na	 kisha	 kukiona	 kitu	 alichokiumba	 na	 alichokuwa	 amekibuni	 na	
kukiota	 na	 kufikiria	 akilini	 mwake,	 kikiwa	 kimepondwa	 na	 kuvunjwa,	
kilivunja	moyo	wa	Baba.	
Na	kila	wakati	kisu	kilipotiwa	madoa	na	damu	ya	dhabihu,	kilileta	upya	
katika	 nia	 ya	 Mungu	 kifo	 cha	 Mwanawe.	 Kwa	 sababu	 inafuata	 kanuni	
sawa,	 kanuni	 hiyo	 hiyo	 kwa	 kiwango	 kikubwa	 zaidi.	 Kristo	 alikufa	 kwa	
moyo	 uliovunjika,	 mbingu	 inajua	 maana	 ya	 moyo	 uliovunjika,	 maisha	
aliyoyaishi,	 ya	matumaini	 yaliyolipuwa	moyo	uliovunjika	na	kupondeka,	
ee	Mungu	hutadharau.	
Natarajia	 kumuona	 Stephen	 Haskell.	 Ni	 vizuri	 kudai	 kama	 baba	 yangu.	
Bila	shaka,	ni	Baba	wa	Mbinguni	aliyezungumza	kupitia	yeye,	lakini	kama	
mtu	aliyekubali	ujumbe	wa	1888,	tunaona	uthibitisho	wa	hilo	katika	yale	
aliyoandika.	
Na	hivyo	kauli	chache	zaidi	 juu	ya	mtetemo.	Wenye	moyo	safi	humwona	
Mungu	 katika	 kila	 riziki,	 katika	 kila	 awamu	 ya	 elimu	 ya	 kweli,	
wanatetema	hadi	kwenye	mtazamo	wa	kwanza	wa	nuru,	ambayo	inang'aa	
kutoka	kwenye	kiti	cha	enzi	cha	Mungu.	FE	414	na	415	
Kauli	 za	 kustaajabisha,	 walio	 safi	 moyoni	 humwona	 Mungu	 katika	 kila	
Ruzuku	katika	kila	awamu	ya	elimu	ya	kweli,	hutetema	kwa	mtazamo	wa	
kwanza	wa	nuru,	nuru	ya	ulimwengu,	inapokuja	wakati	uwepo	wa	Kristo	
unapoingia,	 moyo	 wa	 ubinadamu	 wetu	 hutetema	 kutoka	 kwenye	 nuru	
itokayo	kwenye	kiti	cha	enzi	cha	Mungu.	 	Mawasiliano	kutoka	mbinguni	
yanafanywa	kwa	wale	ambao	watapata	mng'ao	wa	kwanza	wa	maarifa	ya	
kiroho.	Je,	unaipenda	Roho	ya	Unabii?	
[Hadhira:	Amina.]	
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Tunapaswa	 kutoa	 neno	 kuu	 ambalo	 litatetema	 kwa	 kila	 nafsi	 na	 kuleta	
furaha	kwa	wenye	akili	za	mbinguni.		Wakiuonyesha	msalaba	wa	Kalvari	
ambapo	walilia,	 tazama,	Mwana-Kondoo	wa	Mungu	 aichukuaye	 dhambi	
ya	 ulimwengu,	 tutakapoacha	 kumtumainia	 mwanadamu	 na	 kumfanya	
Mungu	kuwa	ufanisi	wetu,	tutaona	dunia	imejaa	utukufu	wa	Bwana,	kama	
vile	maji	 yanavyoifunika	 bahari.	 Hapo	 Kuna	mamlaka	 kuna	mpango	wa	
kiufundi	 wa	 kuufuata.	 Tunapoacha	 kumtumaini	 mwanadamu,	 na	
kujifunza	katika	Roho	wa	Mwana	kutulia	kifuani	mwa	Baba,	ndipo	dunia	
itaangazwa	 kwa	 utukufu	 wa	 Bwana	 na	 itatetema	 hadi	 mwisho	 wa	
ulimwengu.	
Na	mkuu	wa	uwezo	wa	anga	hataweza	kushindana	nao	kwa	maana	habari	
kutoka	mashariki	 itawafadhaisha,	wala	hawataweza	kuishinda.	Na	kisha	
Mikaeli,	atasimama	kwa	ajili	ya	watu	wake	kwa	sababu	ya	amri	ya	kifo.		
Kwa	sababu	mtetemo	huo	unapotoka,	na	Shetani	anaweza	kuona	kwamba	
hawezi	 kufanya	 chochote	 kuustahimili.	 Anasema	 njia	 pekee	 ambayo	
tunaweza	kukabiliana	na	watu	hawa	ambao	wanatetema	kwa	mzunguko	
huu	ni	kuwaua.	Lakini	haitafanya	kazi.	Haitafanya	kazi.	
Hatujitumainii	 bali	 tunamtumaini	 Mungu,	 tunapumzika.	 Na	 jinsi	
tunavyojifunza	 kupumzika	 ni	 kupokea	 pumziko.	 Hatuwezi	 kutengeneza	
pumziko.	Lakini		tumejifunza	kutumainia.	Na	ninaweza	kuamini	kwa	akili	
na	hukumu	na	mantiki	ambayo	Baba	yangu	amenipa,	ninaweza	kujiamini	
kikamilifu	 katika	 mikono	 ya	 mtu	 ambaye	 hatawahi	 kuua	 watoto	 wake,	
kamwe	 kuwachoma	moto	watoto	wake,	 kamwe	 kuharibu	watoto	wake,	
kamwe	 kuhukumu	watoto	 wake,	 kamwe	 kufanya	 lolote	 kati	 ya	 mambo	
hayo.	Ninaweza	 kumwamini	Mungu	 huyu	 ambaye	 amefunuliwa	 kwangu	
katika	Maandiko.	
Ninatafuta	 kushinda	 miongo	 mingi	 ya	 mitetemo	 ya	 kutokuamini,	 vizazi	
vitatu	 au	 vinne	 ambavyo	 vinalemewa	 juu	 yangu,	 lakini	 nitashinda.	 Kwa	
jina	la	Yesu	nitashinda.	2nd	Sermons	and	Talks	ukurasa	wa	50.1.	Je!	nafsi	
zetu	 zisiwe	 katika	 hali	 hiyo	 kwamba	 kila	 sauti	 ya	 kinubi	 cha	 nafsi	 zetu,	
hapo	hapo,	 sisi	ni	vinubi.	Kinubi	kinapiga	kinubi,	Ufunuo	14,	Kinubi	 cha	
nafsi	 zetu	 kitatetema	 kwa	 sifa	 kwa	 Mungu	 kinapoguswa	 na	 kidole	 cha	
upendo	Wake.	
Nitamkumbatia	Ellen	White	sana.	Na,	bila	shaka,	utukufu	wote	kwa	Yesu,	
kwa	 sababu	 ni	 ushuhuda	wa	 Yesu,	 yeye	 ndiye	 alikuwa	 njia.	 Yeye	 ndiye	
aliyeisikiliza	sauti	hiyo	na	kuandika	kanuni	ambazo	Yesu	alimwambia.	Je,	
hatupaswi	kuwa	katika	ukaribu	huo	na	Mungu,	na	kuwa	na	ule	utimilifu	
wa	 Yesu,	 kwamba	 nafsi	 zetu	 zitainuliwa,	 na	 uangalifu	 wetu	 daima	
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uelekezwe	 kwenye	 neema	 ya	Mungu,	 na	 tutaongozwa	 kutafakari	 juu	 ya	
mbinguni	na	mambo	ya	mbinguni.	
Umewahi	 kusimama	 na	 kufuatilia	 mchakato	 wa	 mawazo	 yako,	 ambapo	
akili	 yako	 inaenda	 upande	 fulani	 na	 ghafla	 mkondo	 huu	 wa	 fahamu	
unaingia,	 mkondo	 wa	 mawazo	 na	 akili	 yako	 inaenda	 upande	 fulani,	 na	
ghafla	unakuwa	na	mawazo	na		picha	zinazotokea	akilini	mwako,	ambazo	
hazipatani	 na	 mapenzi	 ya	 Mungu?	 Mtetemo,	 masafa,	 virusi	 vya	 maadili	
vinatafuta	kuupenya	ufahamu	wako.	
[Ben:	Akinukuu	kutoka	katika	Christ’s	Object	lessons	339.		
Maisha	 ya	 Kristo	 yalikuwa	 ni	 mvuto	 unaopanuka	 kila	 wakati,	 usio	 na	
ukingo,	 ushawishi	 ambao	 ulimfunga	 Yeye	 kwa	 Mungu	 na	 kwa	 familia	
nzima	ya	kibinadamu.	Kupitia	Kristo,	Mungu	amemwekeza	mwanadamu	
na	 ushawishi	 unaomfanya	 asiweze	 kuishi	 akijitumainia	 mwenyewe.	
Binafsi	tumeunganishwa	na	wanadamu	wenzetu,	sehemu	ya	uzima	mkuu	
wa	Mungu,	na	tunasimama	chini	ya	wajibu	wa	pande	zote	mbili.	Hakuna	
mtu	 anayeweza	 kuishi	 kivyake	 bila	 wanadamu	 wenzake;	 kwa	 ajili	 ya	
ustawi	wa	kila	mmoja	huathiri	wengine.		Ni	kusudi	la	Mungu	kwamba	kila	
mmoja	 ajisikie	 kuwa	 muhimu	 kwa	 ustawi	 wa	 wengine,	 na	 kutafuta	
kukuza	furaha	yao.	
Kila	nafsi	imezungukwa	na	mazingira	yake	yenyewe--anga,	inaweza	kuwa,	
iliyojaa	 nguvu	 ya	 uzima	 ya	 imani,	 ujasiri,	 na	 matumaini,	 na	 tamu	 na	
harufu	 ya	 upendo.	 	 Au	 inaweza	 kuwa	 nzito	 na	 baridi	 na	 utusitusi	 wa	
kutoridhika	 na	 ubinafsi,	 au	 sumu	 na	 doa	 baya	 la	 dhambi	 inayopendwa.	
Kwa	 mazingira	 yanayotuzunguka,	 kila	 mtu	 ambaye	 tunawasiliana	 naye	
anaathiriwa	kwa	kujua	au	bila	kujua.	Lo!	
Ni	vema	kiasi	cha	kutosha	sivyo?	Ni	vyema	na	ina	changamoto.	Kila	wazo	
tulilonalo	huathiri	wale	wanaotuzunguka.		Na	ikiwa	una	bahati	mbaya	ya	
kuwa	 na	 picha	 na	 taswira	 na	 faili	 za	 sauti	 zako	 kwenye	 mitandao	 ya	
kijamii	 unaathiri	 ulimwengu.	 Unachapisha	 nini	 kwenye	 mitandao	 ya	
kijamii?	 Unachapisha	 nini?	 	 Unasema	 nini?	 Unasikia	 watu	 kwenye	
mitandao	ya	kijamii	wakiongea	na	kuuambia	ulimwengu	wote,	mtetemo	
kuweka	mtetemo	hasi	wa	pamoja	.	
Kwa	 hivyo	 hapa	 ndipo	 kuna	 pointi	 ikiwa	 wanaweza,	 kupitia	 kanuni	 ya	
mtetemo,	mkuu	wa	 nguvu	 ya	 anga	 anaweza	 kuunda	masafa	 ya	 kuweka	
taswira	akilini	mwako,	na	unapokuwa	na	wazo	hili	huja	akilini	mwako	na	
unajisemea,	Ah,	Ninawaza	wazo	hili	Nina	 shida	gani?	Lakini	hukuliweka	
hapo.	 Liliwekwa	 hapo.	 Nawe	 unafikiri	 unaliwazia,	 unafikiri	 ni	 lako,	 bali	
liliwekwa	 pale	 na	mtu	mwingine.	 Sio	 hivyo	 kila	 wakati.	 Lakini	 inaweza	
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kuwa	hivyo,	tunaongozwa	katika	dhambi,	na	mawazo.		Na,	ni	wazi,	na	hili	
ndilo	 jambo	tunalohitaji	kufanya.	Sabato	ya	asubuhi	na	 jioni,	na	sikukuu	
za	 mwezi	 mpya,	 na	 sikukuu,	 mara	 tatu	 katika	 mwaka,	 ikiwa	 unapiga	
kinubi	 chako,	na	kuwa	kwako	kwa	masafa	ya	mbinguni,	basi	una	nguvu	
zaidi	ya	kuzipinga	sanamu	hizo.	Na	ninajua	hili	kwangu	kwa	uwazi	sana	
katika	 Sabato	 katika	 wakati	 wa	 sikukuu,	 ninahisi	 nguvu	 ya	 majaribu	
ikipungua.	Je,	huu	umekuwa	uzoefu	wako?	
Majaribu	 yanapungua,	 kwa	 sababu	 ya	mitetemo	 ya	masafa	 ya	mbinguni	
kwa	sababu	umefungua	roho	yako	ili	kuipokea	inapanda	juu.		
Kwa	hivyo	mawazo	kadhaa,	ningeweza	kusoma	nukuu	zingine	zaidi,	sitaki	
kwenda	 kwa	muda	mrefu	 zaidi.	 	 Review	 and	Herald	 December	 2	 1890.	
Kila	 mpigo	 wa	moyo	 ni	 mwitikio	 kutoka	 kwenye	mguso	 wa	 kidole	 cha	
Mungu,	 nadhani	 umeisoma	 hiyo.	 Na	 hiki	 ni	 kipengele	 kingine,	 pointi	
nyingine	kwa	hili	ni	kutoka	katika	Patriarchs	and	Prophets	59.	Muda	wote	
Adamu	 alipoendelea	 kuwa	 mwaminifu	 kwa	 mbingu,	 asili	 ilikuwa	 chini	
yake.	 Kwa	 sababu	 kama	 vile	 Adamu	 anavyojitiisha	 kwa	 Mungu,	 anatoa	
mara	 kwa	 mara	 utii	 na	 uaminifu	 na	 utegemezi	 kwa	 Mungu.	 Na	 hili	
linakuwa	na	ushawishi	juu	ya	maagizo	ya	chini	ya	uumbaji.	
Lakini	 alipomwasi	 Mungu,	 alitokeza	 mara	 kwa	 mara	 uasi	 hivi	 kwamba	
viumbe	vyote	vikamwasi.	Hiyo	ilikuwa	ni	hatua	moja	niliyokuwa	naenda	
kuifanya.	Nilikumbuka	ningeeleza	 jambo	hili	hapo	awali.	Tunazungumza	
kuhusu	ushawishi	wa	kimungu.	Wakosoaji	wetu	wanatuambia	“watu	wale	
wote	ambao	hawaamini	Utatu,	wanaamini	tu	kwamba	Roho	Mtakatifu	ni	
ushawishi,”	Vema,	nina	hatia	basi.	Ni	ushawishi	wa	Kimungu.	Bila	shaka,	
ni	 zaidi	 ya	 hii.	 Lakini	 hiki	 ni	 moja	 ya	 kipengele	 cha	 Roho	Mtakatifu,	 ni	
ushawishi	wa	kimungu,	kwa	sababu	kina	uwezo	wa	kuzalisha	masafa	na	
mtetemo,	 ambao	 unajenga	 ushawishi	 ndani	 ya	 ubinadamu.	 Hivyo	 ni	
ushawishi	 wa	 Mungu,	 Ellen	 White	 anasema	 kwamba	 katika	 maeneo	
mengi		,	ushawishi	wa	kimungu,	ninaamini	ni	ushawishi	wa	kimungu,	nina	
hatia	ya	shtaka	hilo.	
Ninataka	tuje	kwenye	Zaburi	ya	91.	Hili	ni	muhimu	sana,	Zaburi	91.	Kwa	
sababu	habari	tunazozungumzia	hapa,	tunahitaji	kuelewa	hili	kwa	ajili	ya	
vita	vilivyo	mbele	yetu.	Unapata	habari	za	ndani	juu	ya	jinsi	ya	kujiandaa	
kwa	vita	hivyo.	Yeye	aketiye	mahali	pa	siri	pake	Aliye	juu,	pa	wapi	pa	siri	
pake	Aliye	juu?	Kifuani	mwa	Baba.	
Hapo	ndipo	mahali	pa	siri	pa	Aliye	Juu.	 	Unapokaa	katika	kifua	cha	Baba	
na	kupokea	Roho	wake,	nini	kinatokea?		Nitasema,	Bwana	ndiye	kimbilio	
langu	na	ngome	yangu,	Mungu	wangu	nitakayemtumaini.	Unapojazwa	na	
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masafa	 ya	 mbinguni,	 wewe	 ni	 ngome	 isiyoweza	 kushindwa.	 Masafa	 ya	
Shetani	 mkuu	 wa	 uwezo	 wa	 anga	 hayawezi	 kupenya.	 Na	 ni	 katika	
muktadha	 huu,	 ambapo	 tuna	 uwezo	 kwamba	 wakati	 watu	 wanapotaka	
kukupiga	kwenye	shavu	moja	na	wanatetemesha	masafa	hayo	mafupi	na	
makali	ndani	yako	ni	kwamba	hakuna	jibu,	isipokuwa	upendo,	msamaha,	
na	neema.	
Usishindwe	na	ubaya,	bali	uushinde	ubaya	kwa	wema.		
Ninazidi	 kufahamu	 hili,	 wakati	 ninapoweza	 kuhisi	 ukali	 wa	 mtu	 na	
ananijia	kwa	bidii	na	ninaweza	kuanza	kuhisi	masafa	yao	yakinipiga,	na	
ushawishi	 wao	 kwangu	 kupitia	 chuki	 na	 hasira	 hunishawishi	 kutaka	
kuwachukia	na	kuwa	na	hasira	dhidi	yao.	
Ni	mtetemo	kutoka	kwao	ambao	hunitia	moyo	kulipiza	kisasi.	Je,	unazuia	
vipi	masafa	yao	yasikuchukue?	Unawezaje	kuushinda	ubaya	kwa	wema?	
Mlipokea	 Roho	 Mtakatifu	 asubuhi	 na	 Sabato	 ya	 jioni,	 mwezi	 mpya	 na	
sikukuu,	 mara	 tatu	 katika	 mwaka.	 Ili	 kwamba	 masafa	 mafupi	 makali	
yanapokuja	kwako,	yasipenye.	Hayavunji	Ngome	yako.	
Hakika	yeye	atakuokoa	na	mtego	wa	mwindaji,	na	kelele	na	tauni,	kelele	
na	 tauni,	 ikiwa	 kile	 tunachoelewa	 ni	 sahihi	 kwamba	wakati	 ulimwengu	
utakapofanya	 sheria	 ya	 Jumapili	 ya	 ulimwengu	 wote	 na	 hivyo	 kuunda	
uvunjaji	 mkubwa	 kwenye	 sayari	 hii,	 Shetani	 atakuwa	 na	 uwezo	 wa	
kupitia	teknolojia	ya	5G	kutoa	Ebola,	kutoa	VVU,	kutoa	uchafu	wowote	wa	
mauti	 na	 anaweza	 kuuweka	 katika	 kitongoji	 chochote	 ambapo	 kuna	
upinzani	 na	 uasi,	 anaweza	 kuifuta	 jamii	 hiyo,	 jumuiya	 hiyo,	 kwa	 kasi	
kupitia	 masafa,	 hakutakuwa	 na	 upinzani,	 isipokuwa	 kwa	 wale	
wanaopokea	 Roho	 Mtakatifu.	 Hivi	 ndivyo	 tunavyojiandaa,	 hivi	 ndivyo	
ninavyoamini	 kuhusika	 kwa	 teknolojia	 ya	 5G.	 Vifaa	 hivi	 hutoa	 masafa	
ambayo	ni	hatari	kwa	miili	yetu.	Sote	tunajua	hili.	
Lakini	 kutoka	 4G	 hadi	 5G,	 inatupeleka	 katika	 mapinduzi	 ya	 nne	 ya	
viwanda.	Au	chochote,	Mtandao	wa	Mambo,	na	uwezo	wa	kuweka	masafa.	
Hakuna	 njia	 unayoweza	 kulizuia	 hili	 isipokuwa	 unataka	 kuishi	 katika	
ngome	ya	Faraday	na	ukae	tu	hapo	na	usiondoke,	na	chakula	chako	kifike	
kwako	 kupitia	 shimo.	 Ukitaka	 kuishi	 katika	 jamii	 hii,	 unayo	 njia	 pekee	
tunayoenda	 kuliishi	 hili	 ni	 kujazwa	 na	 Roho	 Mtakatifu.	 Hakuna	 njia	
nyingine,	hautaishi.	
Utakatwa	na	mawimbi	ya	chuki	na	maovu	na	uchafu	ambao	Shetani	anao	
uwezo	wa	kuuweka	hewani,	mkuu	wa	uwezo	anga,	alisema	yeye	ni	mkuu	
wa	uwezo	wa	anga,	anaenda	kutimiza	madai	yake.	Mungu	anaporuhusu,	
anapoondoa	 Roho	 wake	 duniani.	 Na	 ni	 wale	 tu	 ambao	 wamependa	
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kumpokea	 na	 kumtegemea	 Mungu	 wanapokea	 Roho	 huyo	 ambaye	
alikuwa	na	uwezo	wa	kumpinga	mkuu	wa	uwezo	wa	anga.	
Ni	 wale	 tu	 walioimarisha	 akili	 zao	 kwa	 ukweli	 wa	 Maandiko	 ndio	
watakaopitia	pambano	kuu	la	mwisho.	Maandiko	ni	ulinzi	wetu.	Inapaswa	
kuwa	katika	muktadha	huo.		
Lakini	 katika	 shughuli	 nyingi	 za	 maisha	 yetu,	 katika	 changamoto	
zinazotukabili,	 kuna	 wakati	 wa	 kupokea	 na	 kuamini.	 Na	 kama	 huamini	
kwamba	 wewe	 ni	 mtoto	 wa	 Mungu,	 basi	 huwezi	 kuomba	 kwa	 imani,	
unapaswa	kushinda	vita	vya	utambulisho,	na	kuamini	kwamba	wewe	ni	
mpendwa	wa	Baba.	
Na	ni	vigumu	sana	kushinda	vita	vya	utambulisho	ukiamini	kuwa	Mungu	
huwachoma	moto,	huua	na	kuwaangamiza	wale	wasiokubaliana	naye.		Ni	
ngumu	 sana	 kumwamini	Mungu	 kama	 huyo.	 Unaweza	 kusema	 kwamba	
una	imani	katika	Mungu	kama	huyo.	Kama	vile	ambavyo	watu	wote	nchini	
Korea	 Kaskazini	 wanavyompenda	 kabisa	 Kim	 Jong-un,	 Kwa	 sababu	
wasiposema	hivyo,	watakufa.	
Tulizungumza	 kuhusu	 hilo	 usiku	 mwingine.	 Lakini	 kumwamini,	
kumwamini	Mungu,	 na	 kuweza	 kushinda	 vita	 hivyo	 vya	 utambulisho	 ili	
kupokea	 roho	hiyo.	 	Ninapoomba	asubuhi,	na	ninamwomba	Mungu	kwa	
ajili	 ya	 Roho,	 ninaamini	 ya	 kwamba	 ananipa,	 ninaamini,	 kwa	 sababu	
ninaomba.	 Ninahisi	 kuwa	 na	 haja	 naye.	 	 Na	 ninaamini	 hakuna	 haja	 ya	
kumwomba,	tafadhali,	tafadhali,	tafadhali	nipe	Roho	yako	wakati	huamini	
kwamba	 atakupa.	 	 Unapoteza	 muda	 wako.	 Unasema,	 Baba,	 naamini	 ya	
kwamba	utanipa	Roho	wako.	 	Nahitaji	Roho	wako.	Siwezi	kuishi	siku	hii.		
Siwezi	kuvuka	masafa	haya	yote	yanayonijia	isipokuwa	nina	roho	yako.	
Kwa	hivyo	ninaamini	kwamba	hii	ni	pembe	nyingine	katika	suala	la	kwa	
nini	Sabato	ni	muhimu	sana.	Sasa,	najua	wengi	wetu	tumeshughulikia	hili.	
Lakini	 wengine	 wanaweza	 kuwa	 hawakusikia	 kanuni	 hii	 kulingana	 na	
jinsi	tulivyofanyia	kazi	kiwango	cha	roho	kinachokuja	kwa	nyakati	tofauti.	
Lakini	 tukiangalia	 Hesabu,	 28	 na	 Hesabu	 29,	 na	 ukiangalia	 kiasi	 cha	
sadaka	ya	nyama,	kiasi	cha	unga	na	mafuta	kinachotumiwa	katika	sadaka	
ya	nyama,	hiyo	...	je,	baadhi	yenu	hamjasikia	hili?	
Je,	 umesikia	hili?	 Sawa,	 hebu	 tutumie	muda	kidogo	kwenye	hili.	Hesabu	
28,	Kuna	kitabu	ambacho	tumekiita	Living	Bread	from	Heaven,	hiki	kina	
maelezo	 yote	 juu	 ya	 hili.	 Lakini	 tunajua	 kwamba	 Yesu	 anasema	 katika	
Yohana	6:48,	Mimi	ndimi	mkate	wa	uzima,	tunajua	hili.	
Kwa	hiyo	Agano	 la	Kale	kama	mfano	wa	Kristo,	mkate	usiotiwa	 chachu,	
ambao	 hutolewa	 pamoja	 na	 dhabihu	 ya	 wanyama	 ni	 mfano	 wa	 Kristo,	
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sivyo?	 Ndiyo.	 Kwa	 hiyo,	 tukiangalia	 Hesabu	 28-5	 inasema,	 Nawe	
utawaambia,	 Hii	 ndiyo	 sadaka	 isongezwayo	 kwa	 moto	
mtakayomsongezea	BWANA;		
wana-kondoo	waume	wa	mwaka	wa	kwanza	wakamilifu,	wawili	kila	siku,	
wawe	 sadaka	 ya	 kuteketezwa	 ya	 sikuzote.	 Mwana-kondoo	 mmoja	
utamsongeza	 asubuhi,	 na	 mwana-kondoo	 wa	 pili	 utamsongeza	 jioni;	
pamoja	na	sehemu	ya	kumi	ya	efa	ya	unga	mwembamba	kuwa	sadaka	ya	
unga,	uliochanganywa	na	robo	ya	hini	ya	mafuta	ya	kupondwa.	
Hiyo	ni	nini?	Ni	takriban	kilo	1.1,	ambayo	ni	takriban	paundi	2.3	za	unga.	
Ikiwa	tunachukua	tu	uwiano	wa	unga	asubuhi,	dhabihu	ni	karibu	kilo	1.1,	
na	jioni	ni	kilo	1.1,	ambayo	ina	maana	kila	siku	kuna	takriban	kilo	2.2	za	
unga	uliochanganywa	na	mafuta	kufanya	mkate	usio	na	chachu.	 	 Je,	hilo	
lina	maana?	 Kwa	 hivyo	 ...	 lakini	 basi,	 siku	 ya	 Sabato,	mstari	wa	 tisa,	 na	
siku	ya	Sabato	wana-kondoo	wawili	wa	mwaka	wa	kwanza	wasio	na	doa,	
na	sehemu	ya	10	mbili	za	efa	za	unga,	si	efa	moja	ya	10	huenda	hadi	kilo	
2.2.	
Urefu	 na	 ufupi	 wa	 hili	 ni	 kwamba	 siku	 ya	 Sabato,	 kiasi	 cha	 mkate	
kinachopatikana	 ni	 mara	 mbili	 ya	 sadaka	 ya	 kila	 siku.	 Hiyo	 ndiyo	 hoja	
tunayosema	 kuhusu	 Sabato,	 ni	 mara	 mbili	 zaidi.	 Kwa	 sababu	 siku	 ya	
Sabato,	bado	una	asubuhi	na	jioni,	ambayo	hukupa	karibu	kilo	2.2	za	unga,	
na	 juu	ya	hayo,	una	wana-kondoo	wengine	wawili	na	kilo	zingine	2.2	za	
unga.	
Ambayo	 inakuonyesha	kwamba	katika	kitabu	cha	Hesabu,	unaonyeshwa	
ni	kiasi	 gani	 cha	Roho	Mtakatifu	kama	uwiano	unaotolewa	kwako.	 Sasa,	
nikisoma	Hesabu	28	na	29	hapo	awali	wakati	wowote	nilipofika	sehemu	
ya	10	ya	efa	ya	unga,	ubongo	wangu	unafanya	"zzzzzz"	[Mwendo	wangu	
unafikia	 mwisho]	 na	 kufikiria,	 chochote	 kile.	 Ni	 ishara	 tu.	 	 Umewahi	
kujiuliza	 maana	 yake?	 Kwa	 nini	 uzito	 tofauti	 na	 vipimo	 kwa	 nini	 hili	
linafanyika?	
Hii	 inakuambia,	 ni	 rahisi	 sana.	 Hii	 inakuambia	 siku	 ya	 Sabato	 kwamba	
kuna	 sehemu	ya	Roho	wa	Kristo	mara	mbili	 ya	 siku	nyingine	 yoyote	 ya	
juma.	 Na	 kisha	 katika	 mstari	 wa	 11,	 katika	 mwanzo	 wa	 miezi	 yako,	
utamtolea	 Bwana	 sadaka	 ya	 kuteketezwa	 ng'ombe	 wachanga	 wawili,	
kondoo	 mume	 mmoja,	 na	 wana-kondoo	 saba.	 Na	 katika	 mstari	 wa	 12,	
inakuambia	unga	na	mafuta	yote	yanayoingia	katika	hilo.	Sasa,	kwa	ufupi,	
hii	ni	takriban	mara	nne	zaidi	ya	Sabato.	
Kwa	 hiyo	 unapokuja	 mbele	 za	 Bwana	 wakati	 wa	 mwezi	 mpya,	 na	 una	
matarajio	ya	mara	nne	ya	kiasi	cha	Roho,	basi	utapokea	kitu.		
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Na	ndiyo	maana	hatutaabudu	 tu	 kutoka	 sabato,	 hata	 sabato,	 bali	mwezi	
mpya	hata	mwezi	mpya,	na	sabato	hata	sabato,	watu	wote	wenye	mwili	
watakuja	mbele	 zangu;	 [Isa	66:23]	Kwa	 sababu	ni	wakati	 ambapo	Roho	
humwagwa.	 Kwa	 hiyo	 Mwandamo	 wa	 Mwezi	 Mpya	 ni	 mara	 nne	 zaidi,	
Roho	Mtakatifu	akija	wakati	wa	Mwandamo	wa	Mwezi	Mpya	kuliko	siku	
ya	 Sabato.	 Je,	 hiyo	 inafanya	 Mwandamo	 wa	 Mwezi	 Mpya	 kuwa	 mkuu	
kuliko	 Sabato?	 "Subiri,	 unachozungumza."	 Ikiwa	 Yesu	 ndiye	mng’ao	 wa	
utukufu	wa	Baba,	 je,	hilo	 linamfanya	Mwana	awe	wa	maana	zaidi	kuliko	
baba?	
Hapana,	Mwandamo	wa	Mwezi	Mpya	 ni	mng'ao	wa	 utukufu	wa	 Sabato,	
kwa	 sababu	 unapokea	 hili	 kutoka	 kwenye	 kanuni	 ya	 Sabato.	 Kanuni	 ya	
Sabato	ni	kwamba	kuna	kupolea	Roho	Mtakatifu	zaidi	kwa	wakati	fulani.	
Hiyo	ndiyo	kanuni	ya	Sabato.	Sabato	ndiye	mfalme	mkuu	wa	sikukuu	zote.	
Na	 mwezi	 mpya	 ni	 kanuni	 ya	 ukuzaji,	 mbegu	 ambayo	 Sabato	 hupanda	
hutukuzwa	 katika	 Mwandamo	 wa	 Mwezi	 Mpya.	 Na	 tunaona	 hili	 katika	
Ezekieli	46:1.	
Ezekieli	46:1	Bwana	MUNGU	asema	hivi;	Lango	la	ua	wa	ndani,	lielekealo	
upande	wa	mashariki	 litafungwa	 siku	 sita	 za	 kazi;	 lakini	 siku	 ya	 sabato	
litafunguliwa,	na	siku	ya	mwezi	mpya	litafunguliwa.	Kwa	hiyo	lango	la	ua	
wa	 ndani	 wa	 patakatifu	 hufungwa	 kwa	 siku	 sita	 za	 kazi,	 lakini	 siku	 ya	
Sabato,	huwa	wazi.	Na	katika	Mwezi	Mpya,	linafunguliwa.	
Kwa	 hivyo	 hilo	 linapendekeza	 nini?	 Linapendekeza	 kufikiwa	 sivyo?	
Ufikiwaji	mkubwa	zaidi.	
Je,	unafikiri	ni	jambo	la	thamani	kuufikia	mwezi	mpya?	Je,	unamtaka	Roho	
Mtakatifu?	Je!	unataka	ule	mtetemo	unaotoka	kwa	Roho	Mtakatifu	ambao	
utakusaidia	 kumpinga	 mkuu	 wa	 uwezo	 wa	 anga?	 Liweke	 kwenye	
majaribio,	wengi	wetu	 tumekuwa	 tukilijaribu.	 Ninaliamini.	 	 Ninaliamini.	
Na	ndio	maana	unakumbuka	sikukuu	alizozifanya	Sauli	na	Daudi	hakuja	
kwenye	sikukuu	na	Sauli	akakasirika,	hiyo	ilikuwa	sikukuu	ya	Mwandamo	
wa	Mwezi,	ikaenda	kwa	siku	tatu.	Kwa	sababu	wakati	kati	ya	muunganiko	
ambao	ni	mwezi	wa	giza	hadi	ule	wa	kwanza	wa	jua,	na	siku	inayofuata	ni	
kama	siku	tatu,	siku	tatu,	na	ni	zaidi	ya	kipindi	hicho	cha	wakati	ambapo	
Roho	 wa	 Mungu	 anakuja	 kwa	 kipimo	 kikubwa	 zaidi	 wakati	 wa	 Mwezi	
Mpya.	
Ukichukua	 mfano	 wa	 maji,	 unapomimina	 maji	 juu	 ya	 ardhi,	 maji	
yanafanya	nini	kwa	kila	kilichomo	katika	ardhi?	
{Hadhira:	yanamezwa.]	
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Yanafyonzwa,	na	chochote	kilicho	ndani	hukua.	Kwa	hiyo	Roho	Mtakatifu	
anapomiminwa	 ikiwa	watu	wana	mbegu	mbaya	ndani	 yao,	 husababisha	
dhambi	 kuongezeka,	 je,	 hilo	 linaleta	 maana?	 	 Nakumbuka	 hili	 vizuri,	
tulilima	 ardhi	 hii	 nzuri	 ya	 kahawia	 na	 kisha	 tukaimwagilia	 na	 vitu	
tulivyopanda	vilikua	lakini	vitu	vingine	vikakua	pia.	
[Hadhira:	Roho	atasababisha	dhambi	kuongezeka.]	
Kwa	 hiyo	 unaona	 kanuni	 hii,	 na	 unapofika	 kwenye	 Pasaka	 na	 kuifanyia	
kazi,	 unaweza	 kuiangalia,	 ni	 karibu	mara	 30	 zaidi	 ya	 Sabato,	wakati	wa	
Pasaka.	
[Hadhira:	Wow.]	
Mara	30	zaidi.	
[Hadhira:	 Nina	 swali	 hili	 lakini.	 Nilipokuwa	 ulimwenguni	 watu	
hawakukusanyika	wala	hawakufanya	sherehe	au	sherehe	za	mwandamo	
wa	mwezi,	bali	mwezi	mpevu.]	
Ndiyo.	 Mwezi	 mpevu.	 Kuna	 jambo	 moja	 ambalo	 nimejifunza	 kuhusu	
mwezi	 mpevu,	 baada	 ya	 kujihusisha	 na	 tawahudi.	 Je,	 vimelea	 huzaa	 na	
kukua	wakati	wa	mwezi	mpevu.	Ndio	maana	kila	mtu	anakuwa	wazimu	
kidogo.	Kwa	sababu	ya	vimelea	vyote	ndani	yetu,	huongezeka	na	kukua.		
Unazungumza	 na	 polisi,	 usiku	 wa	 kichaa	 zaidi	 katika	 mwezi	 daima	 ni	
wakati	wa	mwezi	mpevu.	Kwa	hivyo	naiita	luna-tic.		Yote	yanahusiana	na	
hili,	kwa	hivyo	kuna	ukweli	katika	hili.	
Na	bila	 shaka,	basi	unaendelea	hadi	wakati	wa	mwezi	wa	saba.	 Sikukuu	
zote,	 mwezi	 wa	 saba,	 unapoziongeza	 zote	 pamoja,	 siku	 ya	 kwanza	 ya	
mwezi	wa	saba,	ambao	ni	mwezi	mpya,	baragumu,	na	siku	ya	10	ya	mwezi	
wa	 saba,	 ambayo	 ni	 Yom	 Kippur,	 kisha	 unaongeza	 vibanda.	 	 ,	
unapoziweka	pamoja	karamu	hizo	tatu,	ndani	ya	mwezi	mmoja,	unapokea	
ukuzaji	mara	100	wa	Sabato.	
[Hadhira:	Wow,	nini?		Kicheko].	
Sasa,	hiyo	ndiyo	ninaiita	sherehe.	
[Hadhira:	Amina.	Kwa	hivyo	Pasaka	ilikuwa	nini	tena	30	au	40?]	
30.	Wengine	 30,	wengine	 60,	wengine	 100,	 hiyo	 ni	mahali	 fulani	 katika	
Biblia.	Na	hii	ndiyo	sababu	tunaiita	chemchemi	ya	Sabato.		
Kwa	 sababu	 basi	 unapolinganisha	 hilo	 na	 Ezekieli	 47,	 na	mto	 unaotoka	
ubavuni	 mwa	 maskani,	 na	 unatoka	 kwenye	 kifundo	 cha	 mguu,	 kisha	
unatoka	 dhiraa	 1000	 na	 unaenda	 hadi	 magotini,	 na	 unatoka	 mwingine	
dhiraa	1000	na	hadi	unafuka	kiunoni	unaongezeka	zaidi	na	zaidi	na	zaidi	
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na	 zaidi,	 na	 ukiangalia	 sikukuu	 hii	 ni	 nini	 hasa	 kinatokea.	 	 Kwa	mwaka	
mzima,	 Roho	 anazidi	 kuingia	 ndani	 zaidi	 na	 zaidi.	 Ili	 ukifika	 kwenye	
maskani,	hutembei	mtoni,	mto	unakutembeza	kwa	sababu	unabebwa	na	
Roho.	
[Hadhira:	Wow.	Ndiyo.	Amina.]	
Ezekieli	 47,	 ndipo	 inapozungumzia	 hilo.	 	 Kwa	 hiyo	 katika	 Ezekieli	 46	
huorodhesha	 uzito	 na	 vipimo	 vyote,	 na	 inapendeza	 katika	 Ezekieli	 46	
uzito	 na	 vipimo	 vya	 unga	 na	mafuta	 kwa	 kweli	 vinapanda	 sana,	 kutoka	
kwenye	 kile	 kinachotolewa	 katika	 Hesabu,	 sura	 ya	 28,	 ambayo	 ni	 ya	
kuvutia.	 	 Hatuna	 muda	 wa	 kuingia	 katika	 hayo	 yote	 sasa,	 lakini	 hivi	
ndivyo	watu	wa	Mungu	watakavyoshinda.	Hii	ndiyo	 sababu	pambano	 la	
mwisho	litahusiana	na	Sabato,	na	nyakati	za	sikukuu.	
Hii	ndiyo	sababu	Mungu	anawaita	watu	wake	sasa	kukumbuka	sheria	ya	
Musa	pamoja	na	amri	na	hukumu.	[	Mal	4:4	]	Kwa	nini?	Kwa	sababu	hiyo	
ndiyo	 njia	 pekee	 ya	 kumshinda	mkuu	wa	 uwezo	wa	 anga.	 Kuikumbuka	
sheria	 ya	 Musa	 pamoja	 na	 amri	 na	 hukumu	 ili	 tupate	 kupokea	 kutoka	
roho	 kuwa	 ngome	 isiyoweza	 kushindwa.	 Lakini	 utauliza	 tu	 kama	
unaamini	 kwamba	wewe	 ni	mtoto	wa	Mungu,	 na	 kama	 unajua	 tabia	 ya	
Mungu	 ni	 nini.	 Kwa	 hiyo	 mambo	 hayo	 yote	 lazima	 yawepo	 ili	 uweze	
kupokea.	
Na	 kwa	 hiyo	 kama	 nilivyosema,	 kwenye	 Makambi	 ya	 2013	 nilipofanya	
makambi	yangu	ya	kwanza	hapa	Talking	Rock,	nilipomaliza	mfululizo	huo	
wa	mawasilisho,	 niligeukia	 Isaya	 53.	 Na	 kama	 nilivyofanya	wakati	 huo,	
ndivyo	 nitakavyofanya	 na	 ninyi	 sasa,	 nani	 ameamini	 ripoti	 yetu?	 Na	
mkono	wa	Bwana	umefunuliwa	kwa	nani?	Je,	utaamini	ripoti	hii?	
Je!	utaukubali	kama	ujumbe	kutoka	mbinguni,	kukumbuka	torati	ya	Musa	
pamoja	na	amri	na	hukumu	ambazo	Roho	wa	Mungu	hutolewa	bure	kwa	
watu	 wake	 na	 hii	 ndiyo	 sababu	 mnyama	 na	 sanamu	 yake	 hutafuta	
kubadili	 nyakati	 na	 sheria	 na	 kuchukua	 udhibiti	wa	 kalenda	 ili	 usiweze	
kupokea	 na	 kwamba	 roho	 yake	 inaweza	 kuwekwa	 juu	 yako	 ili	 upate	
chapa	ya	mnyama	na	kupotea	milele.	Hebu	hilo	lisitokee	kwako.	
Na	 tukumbuke	 ushawishi	 wetu	 kwa	 watu	 wengine,	 lakini	 hatuhitaji	
kuogopa.	Kwa	sababu	kumbuka,	ikiwa	unaogopa	ushawishi	ulio	nao	kwa	
watu	 wengine,	 kwa	 kweli	 unaufanya	 kuwa	 mbaya	 zaidi.	 	 Unahitaji	
kuushinda	ubaya	kwa	wema.	 	Unahitaji	kuamini	katika	wema	wa	Mungu	
na	kuwa	mtulivu	na	mwenye	amani	na	usiwe	na	msongo	wa	mawazo.	Na	
unapopata	msongo	wa	mawazo,	 tunaenda	 tu	 kwa	Baba	 yetu,	 tunaomba,	
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tuamini	 ametusikia	 na	 kupata	 kupumzika	 kwake.	 	 Vema,	 tufunge	 kwa	
maombi.	
Baba	uliye	mbinguni,	tunakushukuru	kwa	nafasi	hii	ya	kushiriki	somo	hili	
muhimu	 sana.	 Tuliangalia	mambo	kadhaa	 ya	 kuvutia	 na	 ya	 ajabu.	 Baba,	
tunakushukuru	kwa	kuwa	unafanya	upya	nia	zetu,	kwamba	unatujaza	na	
masafa	ya	mbinguni	na	hatupaswi	kuogopa.	Kunaweza	kuwa	na	majaribu	
na	 mapambano	 ambayo	 tunayo	 ambayo	 tunafikiri	 kuwa	 haiwezekani	
kushinda,	 lakini	 kwa	 mguso	 wa	 roho	 yako,	 picha,	 tabia,	 vitu	 ambavyo	
tumeshindana	 navyo,	 vinaweza	 kushindwa	 kabisa.	 Na	 tunaweza	
kutakaswa	 kwa	njia	 ya	 Sabato	 kama	ulivyotuahidi	 katika	 Ezekieli	 20:12	
na	20:20.	Ili	 iwe	ishara	kati	yangu	na	wewe	milele,	upate	kujua	ya	kuwa	
mimi	ndimi	Bwana	niwatakasaye,	nakushukuru	katika	jina	la	Yesu,	amina.	
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4. Kulitumia	Kwa	Halali	Neno	La	Mungu	
Adrian Ebens 

Nakala Iliyobadilishwa - Ilirushwa Mubashara tarehe 21 Desemba 2019 

Baba,	 tunakushukuru	 tu	 kwamba	 tunaweza	 kujifunza	 neno	 la	 Mungu	
pamoja.	 Tunaomba	 kwamba	 uangangazie	 akili	 zetu	 ili	 kutusaidia	 kuleta	
pamoja	 mambo	 ambayo	 yanaonekana	 kupingana	 katika	 Maandiko,	 ili	
tuweze	 kufuata	 kanuni	 za	William	Miller	 kuleta	Maandiko	 yote	 pamoja.	
Na	 kama	 William	 Miller	 alivyosema,	 "Kama	 unaweza	 kuleta	 Maandiko	
yote	 pamoja	 juu	 ya	 somo	 bila	 mkanganyiko,	 basi	 unayo	 ukweli."	 	 Na	
tupate	ukweli	huu,	Njia,	Kweli	na	uzima,	Yesu	Kristo.	Katika	 Jina	Lake	…	
Amina.	
Fungua	2	Timotheo	2	mstari	wa	15.	Hiki	ndicho	tunachotaka	kukiangalia.		
"Jitahidi	kujionyesha	kuwa	umekubaliwa	na	Mungu."	Unaweza	kulisoma	
hilo	katika	Agano	 la	Kale.	 	Unaposoma,	basi	Mungu	atakuidhinisha.	Hiyo	
sio	 maana	 yake.	 	 Lakini	 hoja	 ni	 kwamba	 tunahitaji	 kujifunza	 neno	 la	
Mungu.	"Mtenda	kazi	asiye	na	sababu	ya	kutahayari,	akitumia	kwa	halali	
Neno	la	kweli."		Na	hii	ndio	changamoto	tunayotaka	kuijia.	Katika	baadhi	
ya	 mambo	 ambayo	 tumekuwa	 tukisema,	 kile	 Craig	 alichokuwa	
akikishiriki	kuhusiana	na	Yohana	5:22,	"Baba	hamhukumu	mtu	ye	yote."	
Lakini	Danieli	7	 inasema	kwamba	“Mzee	wa	siku	aliketi,	na	nywele	zake	
zilikuwa	 nyeupe	 kama	 sufu,	 na	 mavazi	 yake	 meupe	 kama	 theluji;	 Kwa	
hiyo	 Yesu	 anawezaje	 kusema	 Baba	 hamhukumu	 mtu,	 wakati	 Danieli	 7	
inasema	 Mzee	 wa	 Siku	 ameketi	 na	 kuna	 hukumu	 inayofanyika.		
Inaonekana	kuna	mkanganyiko	huu.	
	Na	 tunasoma	katika	Yohana,	 sura	ya	 tatu.	Tunaifahamu	sana	aya	ya	16.	
Ndiyo	 inayojulikana	 zaidi.	 "Kwa	 maana	 jinsi	 hii	 Mungu	 aliupenda	
ulimwengu	 hata	 akamtoa	 Mwanawe	 pekee,	 ili	 kila	 mtu	 amwaminiye	
asipotee,	 bali	 awe	 na	 uzima	wa	milele."	 Lakini	 ni	 Yohana	 3:17	 ambayo	
ninataka	 kuizingatia	 hapa.	 "Kwa	 maana	 Mungu	 hakumtuma	 Mwanaye	
ulimwenguni	 ili	 auhukumu	 ulimwengu."	 Lakini	 injili	 ya	 Ukristo	 ni	
kinyume	 kabisa	 na	 hili.	 Mungu	 alimtuma	mwanawe	 duniani	 ili	 afe	 kwa	
ajili	 yetu	 ili	 usipomkubali	 akuue.	 	 Maana	 yake	 alimtuma	 Mwanawe	
ulimwenguni	 ili	 auhukumu	 ulimwengu.	 Je!	 Hakufanya	 hivyo?	 Kulingana	
na	 picha	 hiyo,	 uelewa	 huo.	 "Ukimkubali	 Mwanangu,	 basi	 nitakukubali.	
Lakini	sasa	kwa	kuwa	nimemtuma,	sasa	nina	utaratibu	wa	kukuhukumu	
usipokubali."	
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[Ben:	Basi	tuko	huru	kweli?]	
Je,	 tuko	 huru?	 Lakini	 hakumtuma	 Mwana	 ulimwenguni	 ili	 auhukumu	
ulimwengu,	 bali	 ulimwengu	 uokolewe	 katika	 yeye.	 Na	 tazama	
inavyosema.	 	 “Amwaminiye	 yeye	 hahukumiwi.	 Bali	 asiyemwamini	
amekwisha	 hukumiwa.	 Tayari	 amekwisha	 hukumiwa,	 “kwa	 sababu	
hakuamini	katika	jina…”	Jina	ni	nini?	
[Hadhira:	Tabia]	
Tabia.	Hajaamini	 juu	ya	 tabia	ya	Mwana	pekee	wa	Mungu.	Na	 tunasoma	
tena	maneno	ya	Yesu	katika	Luka	sura	ya	9.	Wanafunzi,	wanaijua	Torati	
na	 manabii.	 Luka	 sura	 ya	 9	 mstari	 wa	 55.	 Walifika	 katika	 mji	 wa	
Wasamaria	na...	Je!	ulikuwa	mji	wa	Wasamaria?	Nadhani	ilikuwa	hivyo.	
Na	watu	hawa	wanadhania	 kuwa	Yesu	 anapita	 kuelekea	Yerusalemu	na	
wanataka	 kupita	 katikati	 yao,	 na	 wanaomba	 msaada,	 na	 Wasamaria	
wanasema	 "Hatutakusaidia."	 	 Wanafunzi	 wakakumbuka	 kisa	 cha	 Eliya,	
aliposema,	“Kama	mimi	ni	mtu	wa	Mungu,	na	ushuke	moto,	ukuteketeze	
wewe	 na	 hamsini	 wako.	 	 Na	 hiyo	 ilifanyika	 mara	 mbili,	 unajua.	 	 Huwa	
namshangaa	 huyo	 kamanda	wa	 pili.	 Je,	 hakupata	 ujumbe,	 nini	 kilitokea	
kwa	mtu	wa	kwanza?	Labda	hakupata	habari.	Mtu	wa	tatu	alipata	habari.	
"Tafadhali,	 tafadhali	 usiniue.	 Niambie	 kuhusu	Mungu	wako.	 Nina	 nia	 ya	
kweli.	Niko	tayari	kuongoka.	Kweli,	niko	yayari.	Kwa	sababu	sitaki	kufa."	
Wanasema	katika	mstari	wa	54,	 "Bwana,	wataka	 tuamuru	moto	 ushuke	
kutoka	 mbinguni	 na	 kuwateketeza?	 Lo!	 Kama	 vile	 Eliya	 alivyofanya.	
Tunaungwa	mkono.	Tunaunga	mkono	hisia	zetu	za	mauaji!	Tuna	msaada	
kwa	ajili	yao."	
"Tuna	 mfano	 kutoka	 kwa	 nabii	 aliyehamishiwa	 mbinguni!"	 Lakini,	
aligeuka	na	kuwakemea	na	kusema,	"Hamjui	ni	roho	ya	namna	gani	mliyo	
nayo.	Kwa	maana	Mwana	wa	Adamu	hakuja	kuziangamiza	roho	za	watu,	
bali	kuziokoa."	Huo	ni	msemo	wa	kutatanisha,	si	kwa	wanafunzi	tu,	huo	ni	
usemi	wa	kutatanisha	kwa	Eliya,	sivyo?	Kama	hakuja	kuangamiza	maisha	
ya	watu,	 na	 akawakemea	walipoungwa	mkono	na	 nabii	mwenye	uwezo	
mkubwa	zaidi	wa	kibinadamu	...	na	kisha	Yesu	anasema,	"Hamjui	ni	roho	
ya	namna	gani	wala	 tabia	za	namna	gani	mlizo	nazo.	Sikuja	kuangamiza	
maisha	ya	watu."	Na	watu	wengi,	ninapozungumza	nao	husema,	 "Ndiyo,	
hakuja	kuwaangamiza	kwa	sasa,	lakini	kwa	baadaye."	
[Craig:	Lakini	hilo	haliko	kwenye	maandiko.]	
Haliko	 kwenye	 maandiko,	 sivyo?	 Kwa	 sababu	 ikiwa	 atawaangamiza	
baadaye,	basi	Yesu	anaposema,	“Wapendeni	adui	zenu,”	unaweza	kusema,	
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“Inabidi	ningojee,	na	ndipo	mtakipata.	Kwa	hivyo	ubinadamu	una	njia	ya	
kumwelewa	 Yesu	 huyo	 huyo.	 	 Lakini	 kama	 hakuja	 kuuangamiza	
ulimwengu,	kama	hakuja	kuangamiza,	basi	unadhani	tunapaswa	kuwaje?	
Tunapaswa	 kuwapenda	 adui	 zetu.	 Oh.	 Sasa,	 tutafanya	 nini?	 Inatupasa	
kutafuta	injili	inayotuwezesha	kuwapenda	adui	zetu.	
Kwa	 hiyo,	 tunaona	 picha	 hii	 akitokea	 Kristo	 akisema	 maneno	 haya.		
Aliwapenda	adui	zake,	aliwatendea	mema	wale...	Hakusema	tu	wapendeni	
adui	zenu,	bali	alidhihirisha	hilo.	"Baba,	uwasamehe,	kwa	maana	hawajui	
watendalo."	 	 Alionyesha	 kanuni	 hii	 katika	 maisha	 yake	 mwenyewe,	 na	
alionyesha	 kwamba	 kuliko	 kuwaua	 adui	 zake,	 angewaacha	 adui	 zake	
wamuue,	 na	 angetoa	 uhai	 Wake.	 Ili	 “kwa	 njia	 ya	 mauti	 amharibu	 yeye	
aliyekuwa	na	nguvu	za	mauti,	yaani,	Ibilisi,”	Waebrania	2:14.	Changamoto	
ni,	 tunasoma	 ...	 Na	 ninazungumza	na	watu	wengi	 ...	 Nakumbuka	mwaka	
jana	 tulipokuwa	 tukitembelea	 Marekani,	 na	 nilikuwa	 California.		
Nilizungumza	 na	 bibi	 huyu	 kwenye	 ...	 Ilikuwa	 bustani	 karibu	 na	 ziwa.		
Penda	ubepari	hapa	Amerika.	 	Lazima	ulipe	ili	uingie	kwenye	bustani	na	
ufurahie.	Wanafanya	vivyo	hivyo	huko	Australia.	
Niliingia	 kwenye	 majadiliano	 naye	 na	 akasema,	 "Unajua,	 sina	 shida	 na	
Yesu.	 Yesu	 alikuwa	mzuri	 sana.	 Ni	Mungu	 tu	 katika	 Agano	 la	 Kale.	 Ana	
hasira	 sana.	 Hukasirika	 kila	 wakati.	 Je!	 tunasuluhishaje	 mkanganyiko	
huu?	 Hii	 ndiyo	 changamoto	 katika	 suala	 la,	 “Vema,	 Mungu	 ni	 mwenye	
upendo	sana.”	“Ndiyo,	lakini	Mungu	ni	mwenye	haki.	Usicheze	na	Mungu!"	
Kwa	 sababu	kwa	watu	wengi,	 utakatifu	 unamaanisha	 kuua	watu,	 sivyo?	
Unataka	 kuonyesha	 uti	 wa	 mgongo	 kidogo,	 kama,	 "Ukimchafua	 Mungu,	
utapigwa	 na	 upepo."	 Kwa	 hiyo	 utakatifu	 unamaanisha,	 "Nitakwenda	
kukuonyesha	 kutoa	 kidogo	 heshima	 kwangu.	 Weka	 mpaka	 kuzunguka	
ukingo	wa	mlima,	kisha	mtu	ye	yote	atokaye	katika	mlima	huu,	mchomeni	
mkuki.	 Waueni,	 wapige	 mawe.	 Hilo	 litawaonyesha	 ya	 kwamba	 mimi	 ni	
Mungu	 mtakatifu.”	 Tunao	 madikteta	 wengi	 duniani	 wanaodhihirisha	
utakatifu	wa	aina	hiyo.	
Umewahi	 kusoma	 hadithi	 kuhusu	 Dracula,	 huko	 Romania?	 	 Dracula.	 Je!	
umewahi	 kusoma	 habari	 zake…	 Loo,	 unajua	 hadithi	 hiyo,	 ni	 dhahiri.		
Imefanywa	maarufu	na	Mwingereza.			
Aliandika	 hadithi.	 Nimefika	 mahali	 hapo,	 nimekuwa	 kwenye	 ngome.		
Alitoa	 roho	 ya	 utakatifu	 kwa	watu	wote	 ambao	 alikuwa	 amewatundika	
kuzunguka	ukingo	wa	ngome	yake.	
[Lumy:	Warumi	bado	wanamwabudu	leo.]	
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Inashangaza!	Mungu	wa	kifo	na	uharibifu!	Na	alipokuwa	ameketi	 juu	ya	
meza	 yake,	 alikuwa	 na	 kikombe	 kimejaa	 mboni	 za	 macho	 za	 wale	
aliowaua,	naye	alikuwa	akila	kama	zabibu.	
[Craig:	Alikuwa	mgonjwa	sana	kichwani]	
Naam,	hiyo	ni	hadithi	ambayo	tunasimiliwa.	Bila	kujali	kwamba	ni	kweli	...	
Ni	 sehemu	 ya	 hadithi,	 sivyo?	 	 Ni	 namna	 ya	 kujenga	 hiyo	 picha	 ya...	
Kuingiza	hofu	ya	Mungu	ndani	yako!	
Mawazo	 ya	 mwanadamu	 ya	 nini	 maana	 ya	 kuweza	 kuzungusha	 vidole	
vyako	 na	 kuamua	 hatima	 ya	 wale	 walio	 karibu	 nawe.	 Hiyo	 ni	 nguvu,	
sivyo?	 Kwa	 wengi.	 Na	 kwa	 hiyo,	 tunaona	 picha	 hii	 ya	 Yesu,	 naye	
anazungumza	 nasi,	 nami	 nafikiri...	 Yohana	 sura	 ya	 17,	 ambayo	 roho	 ya	
unabii	 inasema,	 “Kama	 mtakuwa	 na	 kanuni	 ya	 imani,	 hii	 ndiyo	 kanuni	
yenu	 ya	 imani."	 Yohana	17.	Kwa	hiyo,	 hii	 ndiyo	 kanuni	 yangu	 ya	 imani.	
Neno	 la	Mungu,	 Yohana	 17,	 na	 katika	mstari	wa	 1	Anasema,	 "Baba,	 saa	
imefika,	mtukuze	Mwana	wako."	
Kama	Mkristo	mchanga,	ufahamu	wangu	wa	neno	tukuza	ulikuwa	kama,	
"Nifanye	nionekane	mzuri.	Nijaze	tu	na	mng'ao.	Nifanye	nionekane	mzuri.	
Nifanye	 ning'ae."	 Mimi	 ni	 kama,	 "Hiki	 ni	 nini?"	 	 "Nitukuze.	 Nifanye	
nionekane	 mzuri."	 “Mtukuze	 Mwanao,	 ili	 Mwanao	 naye…”	 “Idhihirishe	
tabia	Yako	ndani	Yangu,	ili	tabia	Yako	idhihirishwe	kwa	ulimwengu.”Hiki	
ndicho	anachosema.”	“Nipe	roho	Yako,	Baba.	Kwa	ubinadamu	Wangu	juu	
Yangu,	 Nina	 kiu	 na	 Nina	 njaa	 ya	 haki	 Yako.	 Ninaomboleza	 kwa	 ajili	 ya	
dhambi	 inayonizunguka,	 ambayo	 inataka	 kunishinda.	 Mafuriko	 ya	 watu	
wasiomcha	Mungu	yamenifunika	Mimi.	Nipe	roho	yako.	Nitukuze	Mimi,	ili	
nipate	kukutukuza	Wewe."	
[Craig:	Neno	hilo	"kutukuza"	linaweza	pia	kumaanisha	kukuza.]	
“Nikuze.”	 Kwa	 sababu	 Yeye	 ndiye	 mkuzaji	 mkuu	 wa	 Baba.	 “Kama	
ulivyompa…”	 Yesu	 akizungumza	 katika	 nafsi	 ya	 tatu,	 “Kama	 ulivyompa	
mamlaka	 juu	 ya	 wote	 wenye	 mwili,	 ili	 kwamba	 wote	 uliompa	 awape	
uzima	wa	milele.	Na	uzima	wa	milele	ndio	huu,	wakujue	Wewe,	Mungu	wa	
pekee	wa	kweli.”	Mungu	wa	pekee	wa	kweli	ni	nani?	
Hadhira:	Baba.	
“na	Yesu	Kristo	 uliyemtuma…”	na…”	Loo,	 ni	 hayo	 tu!	 Sawa.	Kivipi?	Kwa	
Roho	Wao,	 akidhihirishwa	 katika	 nafsi	 ya	 tatu	 ya	 Uungu.	 Yohana	 17:4,	
hapa	 ndipo	 kwenye	 pointi,	 “Nimekutukuza…”	 Wapi?	 Kwa	 hivyo	 Yesu	
anasema,	 Nimeidhihirisha	 tabia	 yako	 kikamilifu?	 Wapi?	 “…	 duniani”	
nimeifunua.	Nimekutukuza	duniani,	nimeimaliza	kazi	uliyonipa	niifanye."	
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Kazi	 ilikuwa	 nini?	 Anawaambia	 ni	 kazi	 gani.	 "Kazi	 yangu	 ilikuwa	
kumtukuza	Baba.	Kazi	yangu	ilikuwa	kufanya	tabia	ya	Baba	ijulikane.	Na	
sasa	Nimemaliza	kazi	Yangu."	
Maana	 yake	 usiku	 ule,	 alipowaambia	 Mafarisayo,	 "Sasa	 ni	 saa	 yenu	 na	
mamlaka	 ya	 giza."	 [Luka	 22:53]	 Kazi	 inayofanyika	 kuanzia	 hatua	 hii	
kwenda	mbele	si	kazi	ya	Mungu,	bali	ni	kazi	ya	giza.	Lo!	 Je,	yawezekana	
huo	 wimbo	 mzuri,	 Namba	 86.	 Wimbo	 unapita	 kichwani	 mwangu,	 na	
sikumbuki	wimbo	huo.	[Anaimba]	“Ee	Bwana,	Mungu	wangu…”	
[Alexandra:	Jinsi	ulivyo	mkuu!]	
	Jinsi	ulivyo	mkuu.	Asante.		Alimtuma	kufa.	Je,	alimtuma	afe?	
[Gary:	Alimtoa!]	
Akamtoa.	 Alimtoa	 kwa	 ajili	 yetu	 tumwue,	 lakini	 hakumtuma	 afe.	 Si	 kwa	
jinsi	 tunavyofikiri,	 ili	 kukidhi	 ghadhabu	 yake	 mwenyewe	 na	 haki	 yake	
mwenyewe.	 Alimtoa	 Mwanawe.	 	 Na	 Yesu	 anasema,	 "Nimeimaliza	 kazi	
uliyonipa	 niifanye."	 Naye	 alimaliza	 hilo	 usiku,	 kwa	 sababu	 damu	 ya	
Mwana	 wa	 Mungu	 ilimwagwa	 Alhamisi	 usiku?	 Je!	 haikuwa	 hivyo?		
Alikuwa	 akitoa	 matone	 ya	 damu,	 sivyo?	 Sadaka	 ilitolewa.	 Alijitoa	
Mwenyewe.	 Alijitwika	 mwenyewe	 hatia	 ya	 ulimwengu	 wote.	 Na	
angalikufa	 bustanini	 usiku	 ule	 isingekuwa	malaika	 kumtia	 nguvu.	 	 Kwa	
nini	 malaika	 alimtia	 nguvu?	 Loo,	 ingekuwa	 bora	 zaidi	 kwa	 Yesu	 kufa	
katika	 bustani	 usiku	 huo,	 sivyo?	 	 Alikuwa	 amefanya	 yale	 ambayo	 Baba	
Yake	alikuwa	amemwomba	afanye.		Kwa	nini	...	kwa	nini	kumtia	nguvu?	
[Lumy	:	Kutosheleza	dhambi	zetu.]	
Ili	 kukidhi	 dhana	 yetu	 ya	 haki,	 kufanya	 upatanisho	 kulingana	 na	 dhana	
yetu	ya	upatanisho.	Ili	kutufunulia	uovu	wetu	katika	kumuua	kama	wauaji	
wa	Mwana	wa	Mungu,	ambaye	alisababisha	dhambi	kuongezeka.	
[Chris:	 Kwa	 hiyo	 usiku	 huo	 alitosheleza	wazo	 la	Mungu	 na	 lake	 la	 haki	
lakini	Mungu	akamtaka	atimize	[hisia	ya	haki]	yetu	na	ile	ya	shetani.]	
Sikukuu	ya	Wayahudi,	hiyo	ilikuwa	Ijumaa.	Lakini	Pasaka	ilikuwa	siku	ya	
Alhamisi.	 Na	 hilo	 ni	 somo	 lingine	 zima.	 Mathayo,	 Marko	 na	 Luka	
wanakuambia	 Pasaka	 ilikuwa	 siku	 ya	 Alhamisi.	 Lakini	 Yohana	 [19:14]	
anasema	kwamba	Ijumaa	ilikuwa	sikukuu	ya	Wayahudi.	
[Craig:	 Na	 Yohana	 1:19,	 inasema,	 “Na	 Wayahudi	 [kutoka	 Yerusalemu]	
wakatuma	 makuhani	 na	 Walawi	 kwa	 Yohana	 [Mbatizaji]	 ili	 kumwuliza	
yeye	ni	nani.”	Kwa	hiyo	swali	langu	ni	je,	nani	alikuwa	na	mamlaka	juu	ya	
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makuhani	 na	 Walawi?	 Kwa	 sababu	 hiyo	 ndiyo	 tafsiri	 ya	 Wayahudi	
walikuwa	akina	nani.]	
Ndiyo.	Kwa	hivyo	ni	nani	alikuwa	na	mamlaka?	
Hadhira:	Sanhedrin	
Sanhedrin…	 Kwa	 hiyo	 kalenda	 yao	 ilikuwa	 tofauti	 na	 kalenda	 ambayo	
Yesu	alikuwa	akiifuata.	Na	hiyo	inaeleweka,	sivyo?	Kulikuwa	na	tofauti	ya	
siku	 moja.	 Na	 tumefanya	 utafiti	 juu	 ya	 hili,	 kulingana	 na	 jinsi	
walivyohesabu	 mwanzo	 wa	 mwezi,	 na	 mambo	 haya	 yote.	 Lakini	 kwa	
ufupi	tu,	tunajua,	na	ninapuuza	tu	hapa	kidogo,	lakini	inafaa	kufanya	hivi.		
Tunajua	kwamba	katika	mfano	katika	Kutoka,	 sura	ya	12,	 [mstari	wa	3]	
"Kwamba	 siku	 ya	 10	 ya	 mwezi,	 mwana-kondoo	 alichukuliwa	 ndani	 ya	
nyumba."	Yesu	alipanda	siku	gani	kuingia	Yerusalemu	na	kupokelewa	na	
Yerusalemu	yote?	
Hadhira:	Jumapili	
Siku	ya	 Jumapili.	Na	kuanzia	 Jumapili,	 siku	ya	10,	 [hadi	 siku	ya	kumi	na	
nne	aya	ya	6]	unaenda,	siku	nne,	unafika	Alhamisi.	Huwezi	kufika	Ijumaa.	
Je!	Tuna	 somo	zima	 juu	ya	 somo	hilo	maalum,	kuonyesha...	Kwa	sababu	
ikiwa	 Ijumaa	 ilikuwa	 Pasaka,	 na	 ilikuwa	 ni	 mapenzi	 ya	 Mungu,	 basi	 ni	
dhahiri	 basi	 kwamba	Mungu	 alitamani	 kumwua	Mwanawe.	 Lakini	 sivyo	
alivyotamani.	 Alimtoa,	 akamtoa	 kwa	 ajili	 ya	 makosa	 yetu,	 na	 aliuawa	
kwenye	chombo	cha	jua,	siku	ya	Ijumaa.	Lakini	Mungu	alimtoa	Mwanawe	
siku	ya	Alhamisi.	Swali?		[Akimwonyesha	Chris]	
Chris:	Somo	gani?	
Ndio,	 naweza	 kupata	 maelezo	 juu	 ya	 hilo.	 Liko	 kwenye	 mfululizo	 wa	
Upatanisho.	Kalenda	na	upatanisho.	 	Nina	sehemu	mbili	mfululizo	juu	ya	
hilo,	 ambazo	 zinazungumza	 juu	 ya	 suala	 hilo.	 Lakini	 mimi	 hupunguka	
kidogo.	 “Nimekutukuza	duniani,”	Yoh	17:4.	 	 "Nimeimaliza	kazi	uliyonipa	
niifanye."		
Sasa	 alipokuwa	 msalabani	 na	 akafa,	 hakusema,	 “Imekwisha”?Ndiyo,	
utume	 wote	 ulikamilishwa.	 Lakini	 utume	 wa	 Baba	 ulikuwa	 ni	 kufunua	
tabia	 ya	 Mungu.	 Lakini	 kulikuwa	 na	 zaidi	 kwa	 utume	 katika	 suala	 la	
kufunua	tabia	ya	Shetani	na	mwanadamu,	na	kutosheleza	mfumo	wao	wa	
haki,	 ili	 tuamini	 kwamba	 Mungu	 angeweza	 kutusamehe,	 kwa	 kuwa	
iliyotiwa	 muhuri	 katika	 akili	 ya	 mwanadamu	 ni	 imani	 kwamba	 bila	
kumwaga	damu,	hapawezi	kuwa	na	ondoleo	la	dhambi.	
Hivi	 ndivyo	 inavyosema	katika	Waebrania	 [9:22],	 sivyo?	Lakini	 haisemi,	
“Mungu	 ametangaza,	 hili	 ndilo	 ninaloamini.	 Hili	 ndilo	 nililoamuru,	 ya	
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kwamba	pasipo	kumwaga	damu...”	Kwa	sababu	inasema	katika	Zaburi	40	
mstari	 wa	 6,	 “Dhabihu	 na	 sadaka,	 sikutaka.	 Sadaka	 ya	 kuteketezwa	 na	
sadaka	ya	dhambi,	sikuhitaji.	Sikuhitaji	hili.	Ninakuonyesha	katika	mfumo	
wa	 dhabihu,	 kile	 ulichohitaji.	 Ulichoamini."	 Tukienda	 mbele	 kidogo.		
Wakati	 Adamu...	 Tumezungumza	 kuhusu	 hili.	 	 Adamu	 anajua	 kwamba	
Mungu	amekuja,	anaamini	kwamba	wakati	...	Kwa	nini	Adamu	alimkimbia	
Mungu	aliposikia	sauti	yake?	
[Gary:	Aliogopa.]	
	Kwa	nini	aliogopa?	
	[Lumy:	Alimhukumu.]	
	Alifikiri	Mungu	angemfanya	nini?	
	[Chris:	Angemuua.]	
	Angemuua	...	"Na	siku	utakapokula,	hakika	utakufa."	
	[Lumy:	Aliamini	kwamba	ange...	
Kwa	hiyo	anafikiri	atakufa,	sivyo?		Kwa	hivyo	unapoulizwa,	"Adamu,	nini	
kilitokea?"	 [Ananyoosha	 kidole]	 Unaliitaje	 hilo?	 Naliita	 hilo	 dhabihu	 ya	
upatanisho.	sivyo?	Alimtoa	[Hawa]	kama	dhabihu.	
Akamtupa	chini	ya	basi.	Kwa	hiyo	Mungu	anaweka	utaratibu	wa	dhabihu	
kumwonyesha	 Adamu,	 "Hivi	 ndivyo	 ulivyokuwa	 unafanya.	
Ninakuonyesha	 hivi	 ndivyo	 ulivyo.	 Lakini	 kupitia	 ufahamu	 wako	 usio	
sahihi,	 nitawahubiria	 injili.	 Kwa	 ufahamu	 wako	 wa	 uongo	 wa	 	 jinsi	
ninavyoshughulika	 na	 mambo,	 nitakufunulia	 Mwanangu	 kupitia	 mfumo	
huu	wa	dhabihu,	ambao	umechukua	mimba.	
[Gary:	Alimtupa	Mungu	chini	ya	basi!]	
Akamtupa	mwanamke	ambaye...	Wewe!	Na	katika	hilo	Wewe	…	ni	kifo	cha	
Mwana	 wa	 Mungu,	 miaka	 4,000	 baadaye.	 Na	 kwa	 hivyo	 kila	 wakati	
mwana-kondoo	 anapotolewa,	 Adamu	 anakiri,	 "Hili	 ndilo	 nililotaka	
kukufanyia,	 na	 ninatubu	 kwa	 hili."	 Na	 shetani	 anaigeuza	 sasa,	 "Adamu,	
Adamu,	Adamu,	Mungu	anataka	umtoe	mwana-kondoo	 ili	upate	kutuliza	
ghadhabu	yake,	na	wewe	utakuwa	katika	vitabu	vyema	pamoja	naye."	Na	
ndivyo	 inavyosema	 katika	 “Patriarchs	 and	 Prophets”.	 	 Shetani	
alichunguza	 mfumo	 wa	 dhabihu,	 na	 akaupotosha.	 Akaigeuza.	 Aliigeuza	
kuwa	 mfumo	 wa	 kutuliza,	 kwamba	 hivi	 ndivyo	 Mungu	 anavyotamani.		
Anatamani	damu.	Daima	kugeuza	mambo.	
[Gary:	Sasa	Anasema,	"Sikuhitaji	unipe	Mimi	hiyo	damu.	Nimekupa	wewe	
damu.	Uhai	...	nimetoa	uhai.	Uhai	wa	Mwanangu.]	
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Na	kama	Craig	asemavyo,	Baba	aligawanya	"bios"	Yake,	uzima	wake.		Kwa	
kweli	 inasema	kwa	Kigiriki.	 	 "Aligawanya	uzima	wake."	Hiyo	ni	kauli	 ya	
kuvutia.	Kwa	hiyo	tunashuka	hadi	kwenye	aya	ya	sita,	 “Nimelidhihirisha	
jina	lako.”	Jina	lake	ni	nani?	
[Hadhira:	Tabia]	
Tabia	yake.	 “Jina	Lake	nimelidhihirisha	kwa	wanadamu,	ulionipa	kutoka	
katika	 ulimwengu.”	 Kwa	 hiyo	 ni	watu	 gani	 ambao	 alipewa	 Yeye	 kutoka	
katika	ulimwengu?	
[Hadhira:	Wanafunzi	wake.]	
Wanafunzi	wake.	Kwa	hiyo	wanafunzi	alikuwa	amewadhihirishia,	 jina	 la	
Mungu.	 Tabia	 ya	 Mungu	 ilifunuliwa	 kwao.	 Na	 kwa	 hivyo	 nataka	
kukusomea	kauli	chache	kuhusiana	na	hili.	Kwenye	Maranatha	media.com	
nina	kiunganishi	kidogo.		Kuna	viunganishi	vingi	hapo	…	lakini	kwa	hivyo	
kuna	 kimoja	 kinachosema	 Utume	 wa	 Kristo.	 Na	 nina	 orodha	 nzima	 ya	
kauli	 kutoka	 kwenye	 Roho	 wa	 Unabii,	 inayoeleza	 utume	 wa	 Kristo	
ulikuwa	ni	nini.	Hilo	lingekuwa	muhimu	sivyo?	Hii	ni	kauli	moja:	“Upendo	
na	heshima,	na	ukamilifu	unaofunuliwa	katika	 injili…”	Anapotumia	neno	
hilo	injili,	anarejelea	nini?	
[Hadhira:	Maisha	ya	Kristo.]	
Maisha	 ya	 Kristo	 alipokuwa	 hapa	 duniani.	 Sura	 nne	 za	 kwanza	 katika	
Agano	 Jipya.	 “…	kilichofunuliwa	katika	 injili	ni	ufunuo	kwa	mwanadamu	
wa	tabia	ya	Mungu.		Haki…”	Loo!		“Haki	yote	ya	Mungu	ilifunuliwa	katika	
maisha	ya	Kristo.			
Na	wema	na	 fadhili,	 hizo	ni	 dhahiri,	 ambazo	 zilionekana	katika	 tabia	 ya	
Kristo	zinapaswa	kurudiwa	katika	maisha	ya	wale	wanaokubali	 fursa	ya	
injili...”	 Lo!	 	 Lo!	 Injili	 iliyoje	 hii!	 “Kwa	 kujifunza	 Neno,	 tunapaswa	
kumwona	 jinsi	alivyo…”	Nina	kitabu	chenye	kichwa	hicho.	 “Na	kuvutiwa	
na	mtazamo	wa	ukamilifu	Wake	wa	kiungu,	tunapaswa	kukua	katika	sura	
moja.	Tunahitaji	kuelewa	kwamba	injili	 inadhihirisha	utukufu	wa	Bwana	
kikamilifu….”	Ni	kiasi	gani	cha	utukufu	ambao	Bwana	amefunuliwa?Yote	
yamefunuliwa	katika	injili	katika	sura	nne	za	kwanza	za	Agano	Jipya.		“Ni	
kioo	 kinachofunua	 tabia	 ya	 Mungu	 kwa	 nafsi	 iliyoongoka…”	 vizuri.		
“Mfano	 wa	 Mungu	 unadhihirishwa	 katika	 tabia	 kamilifu	 ya	 Mwanawe.”		
Hiyo	ni	katika	Signs	of	The	Times,	Februari	24,	1909.	1909	alisema	hivyo!	
“Katika	 Kristo	 Mungu	 aliona	 mwonekano	 wa	 sura	 yake	 mwenyewe.	
Mungu	 alionekana	 katika	 mwili…”	 Kwa	 hivyo	 muktadha	 ni	 nini?		
Alipodhihirishwa	katika	mwili!		Mungu	aliona	sura	yake	mwenyewe	huku	
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Kristo	akidhihirishwa	katika	mwili.	“Kwa	sababu	ya	utambulisho	wote	wa	
tabia	 yake	 na	 tabia	 ya	 Kristo….”	 Kiasi	 gani?	Wote!	 Tabia	 Yake	 yote.	 “Ili	
kwamba	Mungu	 adhihirishwe	 hivyo	 katika	mwili,	 lilikuwa	 ni	 ajabu	 kwa	
jeshi	la	mbinguni,	yaani,	siri	ambayo	ilikuwa	imefichwa	tangu	zamani	na	
tangu	 vizazi.”	 Je,	 hiyo	 inakuambia	 kwamba	 tabia	 yote	 ya	 Mungu	
ilifunuliwa	 Yesu	 alipokuja	 duniani?	 Ni	 kutoa	 uthibitisho	 kwa	 kauli	 ya	
Yesu.		"Nimekutukuza	duniani."		Signs	of	the	Times,	April	15,	1897.	
[Gary:	 Ili	 uzima	wa	 Yesu	 udhihirishwe	 katika	miili	 yetu	 ipatikanayo	 na	
mauti.]	
Unajua	 kwanini	 nakumbuka	 hivyo?	 	 Kwa	 sababu	 mtu	 fulani	 aliandika	
wimbo.	
[Gary:	2	Wakorintho	4:11.]	
Adrian:	 [Akiimba	 pamoja	 na	 hadhira]	 Ili	 uzima	 wa	 Yesu	 udhihirishwe	
katika	miili	 yetu	 ipatikanayo	 na	mauti…	 Udhihirishwe	 katika	miili	 yetu	
ipatikanayo	na	mauti.	Ona	sasa	ninachokifanya!	[Kicheko]	
“Wale	 ambao	 wamepata	 baraka	 za	 Mungu	 wanapaswa	 kuwa	 watu	 wa	
kushukuru	zaidi.	Wanapaswa	kupeleka	kwa	Mungu	maneno	ya	shukrani,	
kwa	sababu	Kristo	alikuja	katika	mfano	wa	mwili	wenye	dhambi,	akiuvika	
Uungu	Wake	kwa	ubinadamu	ili	aulete	mbele	ya	ulimwengu,	ukamilifu	wa	
Mungu…”	 Hiyo	 hapo!	 “Ukamilifu	 wa	 Mungu	 na	 tabia	 Yake	 Mwenyewe.	
Alikuja	 kumwakilisha	 Mungu,	 si	 kama	 Hakimu	 mkali,	 bali	 kama	 Baba	
mwenye	upendo.		
‘Kwa	 maana	 jinsi	 hii	 Mungu	 aliupenda	 ulimwengu	 hata	 akamtoa	
Mwanawe	pekee,	ili	kila	mtu	amwaminiye	asipotee,	bali	awe	na	uzima	wa	
milele.’	 Mungu	 ni	 upendo.	 	 Huu	 ulikuwa	 ukweli	 mkuu,	 ambao	 Kristo	
alikuja	 ulimwenguni	 kuufunua.	 	 Shetani	 alikuwa	 amewakilisha	 vibaya	
sana	 tabia	 ya	 Mungu	 kwa	 ulimwengu,	 hivi	 kwamba	 mwanadamu	
alisimama	 mbali	 na	 Mungu,	 lakini	 Kristo	 alikuja	 kuonyesha	 kwa	
ulimwengu	 sifa	 za	 Baba,	 kuwakilisha	 sura	 dhahiri	 ya	 utu	 Wake.”	 Je,	
inaweza	kueleweka	zaidi?		Namaanisha,	ni	wazi	sana,	sivyo!	
Ni	 wazi	 sana!	 jamani!	 Asante	 Mungu	 kwa	 Roho	 ya	 Unabii.	 “‘Kama	 vile	
Baba	alivyoniamuru,	ndivyo	nifanyavyo.	 	Amri	hii	nimeipokea	kwa	Baba	
Yangu.’	Lengo	 la	utume	wa	Kristo	kwa	ulimwengu	 lilikuwa	ni	kumfunua	
Baba.”	Anasema	hivyo	tena,	na	tena,	na	tena.	Signs	of	The	Times,	April	11,	
1895.	Oh!	Katika	upeperushaji	wa	ujumbe	wa	1888.	
“Kristo	aliitukuza	tabia	ya	Mungu,	akimpa	sifa	na	kumkabidhi	Yeye	sifa	ya	
kusudi	zima	la	utume	wake	duniani,	kuwaweka	watu	sawa	kupitia	ufunuo	
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wa	Mungu.	Ndani	ya	Kristo	ilivikwa	mbele	ya	wanadamu,	neema	ya	Baba	
na	ukamilifu	usio	na	kifani	wa	Baba….”	Ukamilifu.	Ukamilifu	ni	kila	kitu	...	
lazima	uwe!	“Katika	maombi	Yake,	kabla	tu	ya	kusulubishwa	Kwake,	Yeye	
alitangaza,	 ‘Nimelidhihirisha	 Jina	Lako.’…”	Anajua	nukuu.	 ‘Nimekutukuza	
wewe	duniani.’…”	
Ananukuu	sehemu	hizo	mbili	muhimu	tulizozitazama	katika	Yohana	17:4	
na	 Yohana	 17:6.	 Amezinukuu	 tu.	 	 "'Nimekutukuza	 wewe	 duniani,	
nimemaliza	 kazi	 uliyonipa	 niifanye.'	 Wakati	 lengo	 la	 utume	 wake	
lilipofikiwa…	 –	 “	 (dash!)	 Atafafanua	 hili.	 Nini	 lengo	 la	 utume	 Wake?		
"ufunuo	wa	Mungu	kwa	ulimwengu	-	(dash)	Mwana	wa	Mungu	alitangaza	
kwamba	 kazi	 yake	 ilikuwa	 imekamilika,	 na	 kwamba	 tabia	 ya	 Baba	
ilidhihirishwa	kwa	wanadamu."		Haleluya.	Januari	20,	1890.	
Hili	 linatoka	 ndani	 ya	moyo	wa	 ujumbe	wa	 1888.	Maneno	 haya	mazuri	
yanayotokea,	 ambayo	 katika	 Neno	 la	 Mungu	 na	 katika	 Roho	 ya	 Unabii,	
ninasadikishwa	 pasipo	 shaka	 yoyote	 kwamba	 Yesu	 hapa	 duniani	 ni	
ufunuo	 kamili	 wa	 Baba.	 Sasa,	 nilipofika	 tu	 kwenye	 hitimisho	 hilo,	 sasa	
nina	tatizo	kubwa.	
[Gary:	 Kile	 ambacho	 mwanadamu	 anaweza	 kujua	 au	 anaweza	 kukijua	
kinafunuliwa	katika	maisha	na	tabia	ya	Mwanawe.]	
	
Ndiyo.	 Unaweza	 kujua?	 Ndiyo	 lakini	 mara	 tunapofanya	 uamuzi	 huu	wa	
kukubali	 usomaji	 huu	 wazi	 wa	 Biblia	 katika	 Roho	 ya	 Unabii,	 je,	
tunaelewaje	 visa	 vya	 Agano	 la	 Kale?	 Je,	 tunafanyaje	 hili?	 Ikiwa	
tungelikaribia	 Agano	 la	 Kale	 kupitia	 mwangaza	 wa	 nuru	 katika	 Agano	
Jipya,	 basi	 tutavichukuliaje	 na	 kuvielewa	 visa	 hivi?	 Je,	 Yesu	 hakusema,	
“Hapana,	 mtu	 hawezi	 kuja	 kwa	 Baba	 ila	 kwa	 njia	 ya	 Mimi.”	 Je,	
inawezekana	kwamba	dhana	hii,	kanuni	hii	ya	kumwendea	Baba	kupitia	
kwa	Mwana	kwa	kweli	inaigwa	katika	maandiko	yenyewe?	Kwamba	Baba	
anawakilishwa	 katika	 Agano	 la	 Kale,	 kwa	 sababu	 Mwana	 wa	 Mungu	
si…Anatajwa	tu	hapa	na	pale,	sivyo?	Kuna	rejea	chache	sana	za	Mwana	wa	
Mungu	katika	Agano	la	Kale.	Hapa	na	pale.	Ni	Mungu	aliyefunuliwa	katika	
Agano	la	Kale.	Njia	pekee	ya	kumkaribia	Mungu	huyu	wa	Agano	la	Kale	ni	
kupitia	 ufunuo	 wa	 Baba	 katika	 Agano	 Jipya.	 Kwa	 hivyo	 ikiwa	 unataka	
kumwelewa	Mungu	katika	Agano	la	Kale,	 lazima	uje	kupitia	mwonekano	
ya	Agano	 Jipya	 la	 injili.	 	 Je,	hilo	 lina	maana?	 Ikiwa	 tulipaswa	kuchukulia	
kwa	uzito	maneno	ya	Yesu,	kwamba	Yeye	ni	ufunuo	kamili	wa	Baba,	na	
kama	 alivyomwambia	 Filipo,	 "Filipo,	 yeye	 aliyeniona	 mimi	 amemwona	
Baba."	Filipo	alimwona	Yesu	kwa	kiasi	gani?	
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Watazamaji:	chote.	
	100%	ya	maisha	yake	duniani.		Hakumwona	Kristo	katika	Agano	la	Kale,	
sivyo?	Hakumwona	Yesu	kwenye	kichaka	kinachowaka	moto.		Hakuwepo.	
Lakini	 kile	 alichokiona,	 Yesu	 alimwambia,	 “Huyu	 ndiye	 Baba.	 Yeye	
anionaye	 Mimi	 amemwona	 Baba.	 Mimi	 nimekuwa	 pamoja	 nanyi	 muda	
mrefu	 namna	 hii,	 Filipo?	 Wala	 humjui	 Baba?	 Yeye	 aliyeniona	 Mimi		
amemwona	Baba	...	Mimi	ndimi	njia	na	ukweli	na	uzima."	Anaposema	hivi	
kwa	 wanafunzi…	 Pata	 muktadha.	 	 Wakati	 anawaambia	 wanafunzi	 hivi.		
"Mimi..."	Walielewaje	maneno	haya?	 	Kwamba	huyu	ndiye	Yesu,	Mwana	
wa	 Mungu	 aliyedhihirishwa	 kwao.	 "Mimi	 ndimi	 njia.	 Maisha	 yangu	
duniani	ndiyo	njia.	Maisha	yangu	duniani	ni	ukweli.	Maisha	yangu	duniani	
ni	nuru	ya	ulimwengu."	
[Gary:	…	ni	njia	ya	kwenda	kwa	Baba…	uzima	wa	Baba	…	Amina]		
Yeye	ndiye	njia	ya	kwenda	kwa	Baba,	na	ni	uzima	wa	Baba	ndani	Yangu.		
Amina.	
Kwa	hiyo	ukisoma	Agano	la	Kale	nje	ya	upatanishi	wa	Yesu	katika	Agano	
Jipya,	utapigwa	risasi	na	kuuawa.	Je,	umepata	hilo?	
Ukitafuta	 kupanda	mlima	wa	Mungu	 nje	 ya	mpatanishi,	 nje	 ya	 ntazamo	
wa	 maisha	 ya	 Kristo	 katika	 Agano	 Jipya,	 utasoma	 Agano	 la	 Kale,	
utamwona	Mungu	wa	moto	na	kifo	na	uharibifu.	
[Gary:	 Badala	 ya	 kuanguka	 juu	 ya	 mwamba,	 mwamba	 utaanguka	 juu	
yako.]	
Mwamba	utaanguka	juu	yako,	kwa	sababu	ulikuwa	ukisoma	Agano	la	Kale	
bila	 nuru	 ya	 maisha	 ya	 Kristo.	 Maisha	 ya	 Kristo	 duniani	 ndio	 ufunguo	
unaofungua	hazina	zote	za	hazina	za	Mungu.	Ni	ufunguo...	Na	Ellen	White	
anasema	 hivi.	 Anasema	 hivi,	 Agano	 Jipya	 likiwa	 ufunguo	 wa	 kufungua	
uchumi	 wote	 wa	 Kiyahudi.	 	 Hivi	 ndivyo	 tunaambiwa.	 Kwa	 hiyo	 kama	
ungetafuta…Na	 watu	 wanapuuza	 ufunuo	 wa	 Yesu	 Kristo.	 	 Wanasema,	
vema,	hebu	tuangalie	baadhi	ya	vifungu.	Unajua	vifungu	hivi,	umevisoma.	
Mwanzo	 6	 mstari	 wa	 7.	 Tunaweza	 kuangalia	 baadhi	 ya	 aya.	 Bwana	
akasema,	 Nitamfutilia	 mbali	 mwanadamu	 niliyemuumba	 usoni	 pa	 nchi.	
Unaona,	unasema	Mungu	haangamizi.	Ninachukua	usomaji	halisi	wa	neno	
la	 Mungu,	 ambalo	 linasema	 kwamba	 anangamiza.	 Sasa	 utafanya	 nini?		
Mtazamo	ni	upi?	Je,	unachukua	mtazamo	gani?	Unalitazamaje	hili?	
[Craig:	 Kupitia	 mtazamo	 wa	 kibinadamu.	 Kwa	 sababu	 ndivyo	 ambavyo	
ningependa	kufanya.]	
Sawa.	Ndiyo.	Hilo	linavutia,	sivyo?	
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[Gary:	Kama	ningekuwa	Mungu.		Kama	ningeihukumu	nchi...]	
Sawa.	 	 Kwa	 hivyo	 nina	 kidogo	 ...	 Nimeutumia	 usemi	 huu	 hapo	 awali.		
Labda	 niutumie	 kwa	 rangi	 hiyo	 inayoitwa	mantiki	 ya	 gari	 la	 zima	moto	
jekundu.	Je,	unafahamu	mantiki	ya	Gari	la	Zima	Moto	jekundu?	
Gari	la	Zima	moto	ni	jekundu,	gari	langu	ni	jekundu.,	gari	langu	ni	la	zima	
moto.	[Kicheko]	Sawa?	
Kwa	hiyo	wale	waliotangulia	kabla	ya	gharika	ni	watenda	dhambi.	Sawa?		
Wao	 ni	 wenye	 dhambi.	 Wao	 ni	 waovu,	 wao	 ni	 wabaya.	 	 Kila	 wazo	 la	
kuwaza	 ni	 ovu	 siku	 zote.	Waliojaa	 vurugu.	 	 Kwa	 hiyo	 ninahukumu	 nini	
ambacho	wenye	dhambi	wanakistahili?	
Kifo.	Kwa	hiyo	nimeamua	kwamba	wenye	dhambi	wanastahili	kifo.	Kwa	
hivyo	Mungu	 anaposema	 angamiza,	 tunatafsiri	 neno	 hilo	 angamiza	 kwa	
mantiki	yangu	ya	gari	jekundu	la	zima	mito.	Wao	ni	wenye	dhambi,	na	hili	
hapa	jambo	kuu,	hapa	kuna	jambo	kuu,	“Wanastahili	kifo.”	Kwa	hivyo	ndio	
maana	ya	kuangamiza.		Nimeamua	wauawe.		
Kuangamiza	maana	yake	Mungu	atawaua.	Na	katika	mchakato	huo,	katika	
mantiki	hiyo	ya	gari	jekundu	la	moto	hakuna	kumbukumbu	ya	maisha	ya	
Kristo	 duniani.	 Hakuna	 kabisa.	 Yesu	 amesulubishwa	 katika	 mantiki	 hii,	
ameachwa	nje	ya	mlinganyo	wa	jinsi	uharibifu	huu	unavyofanyika.	
Je,	 hilo	 linaleta	 maana?	 Na	 hapa	 kuna	 changamoto.	 Hii	 ndiyo	 sababu	
utakuwa	na	uhakika	wa	 kutatuliwa	 kama	una	mtazamo	huu	wa	Mungu,	
kwa	sababu	Mungu	akija	na	Mwanawe	atakapokuja	mara	ya	pili,	utahisi	
kuwa	wewe	ni	mwenye	dhambi.	Utahisi	hali	yako	ya	dhambi.	Nyuso	zote	
zinapaswa	kukusanya	weupe.	"Lo!	Nani	ataweza	kusimama?"	Hapo	ndipo	
utakapotoa	 hukumu.	 Je,	 utakuwa	 na	 hukumu	 gani	 kwako	 mwenyewe?	
Kama	unavyohukumu!	Kifo…	nawe	utaangamizwa.	"Vema,	nitakuhukumu	
kutoka	katika	kinywa	chako	mwenyewe.	Mchukue	na	umtupe	katika	giza	
la	nje,	ambako	kuna	kilio	na	kusaga	meno."		
Utufiche	 na	 uso	 wake	 Yeye	 aketiye	 katika	 kiti	 cha	 enzi,	 na	 mbali	 na	
ghadhabu	ya	Mwana-Kondoo.	 	Ghadhabu	ya	mwana-kondoo?	 	Ghadhabu	
ya	mwana-kondoo	ni	nini?		"Oh,	Yerusalemu,	Yerusalemu!	Wewe	uwauaye	
manabii	 na	 kuwapiga	 kwa	 mawe	 wale	 waliotumwa	 kwako.	 Kwa	 nini?"	
Hiyo	 ni	 ghadhabu	 ya	 mwana-kondoo.	 "Kwanini	 umenikataa	 mbona	
unaniacha?"	Hiyo	ni	ghadhabu	ya	Mwana-Kondoo.	
Ninapenda	 Kiebrania	 ...	 Ukweli	 kwamba	 Kiebrania,	 neno	 "aph"	 katika	
Kiebrania,	 ambalo	 linatafsiriwa	 ...	 "hasira"	 ambayo	 pia	 inatafsiriwa	
"huzuni".	Analia.	Amehuzunishwa.	
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"Hamkutaka	kuja	kwangu.	Nilitaka	kuwakusanya	kama	kuku	akusanyavyo	
vifaranga	 vyake,	 lakini	 hamkutaka."	 Hiyo	 ni	 hasira?	 Hiyo	 ni	 huzuni!	
nitakuachaje?	Kwa	nini	unafanya	hivi?	
Kwa	 hivyo	 sisi	 ni	 wema?	 Kwa	 hiyo	 sasa	 kwa	 ufahamu	 huu,	 pamoja	 na	
nuru	 hii	 ya	 mwangaza	 wa	 nuru	 unaopatikana	 katika	 Agano	 Jipya,	 je,	
hatukubali	 kwamba	 mng’ao	 wa	 injili	 ndio	 nuru	 angavu	 zaidi	 ambayo	
ulimwengu	 huu	 umewahi	 kuiona?	 Ni	 kwa	 mshumaa	 huu	 tunatembea	
kinyumenyume	ndani	ya	Agano	Jipya.	 	Na	tunaanza	kuangazia	hadithi	za	
Agano	la	Kale	tukiwa	na	nuru	hiyo	mikononi	mwetu!	Na	bila	mwanga	huo,	
utajiua	 ukisoma	 hadithi	 hizi.	 	 Tumeangazia	 hadithi	 hizi	 katika	 Agano	 la	
Kale	kuhusu	gharika.		Mungu	atawaangamiza.	
Na	 tumetaja	 ...	 Ikiwa	 watu	 wataelewa,	 "Nitawaangamiza	 wale	
niliowaumba	 kutoka	 kwenye	 uso	 wa	 dunia,	 wanadamu	 na	 wanyama."	
Subiri	kidogo!	Mnyama	huyo	alifanya	nini	ili	aangamizwe?		
Inamfanya	Mungu	asiwe	na	maana	kabisa,	sivyo?		Anaenda	tu	whoosh!	Ni	
kama,	"Wengi	wenu	nitawafuta,	na	wanyama	wote."		Wanyama	walifanya	
nini?		Inaonekana	tu	kukosa	maana,	sivyo?		Ikiwa	ni	Mungu	anayeua...	Na	
tunajua	hadithi,	wakati	Biblia	yenyewe	inatuambia,	kwa	sababu	ikiwa	una	
dhana	hii	 ya	wenye	dhambi	wanastahili	 kifo,	 ambacho	 tumerithi	 kutoka	
kwa	 Shetani,	 basi	 ukisoma	Mungu	 atawaangamiza.	 Naam	 ndivyo	 hivyo!	
Najua	mwisho	wa	hadithi,	tunajua	mwisho	wake.	Mungu	anawaua.	
Ayubu	21[aya	 ya	14]:	 "Ondokeni	 kwetu."	Roho	ya	Mungu	 imeondolewa,	
kama	 inavyosema.	 Hebu	 tuangalie	 Mwanzo	 6:11.	 	 "Dunia	 nayo	 ilikuwa	
imeharibika	 mbele	 za	 Mungu,	 dunia	 ilikuwa	 imejaa	 udhalimu.	 Mungu	
akaitazama	dunia,	na	tazama,	ilikuwa	imeharibika	au	imeharibiwa	...	"Kwa	
nini?	Sasa	kila	kitu	tulichoangalia	jana	usiku	kuhusu	mtetemo,	ikiwa	watu	
wanatetemeka	uchafuzi	wa	mazingira	na	vurugu	na	uchafu	na	ubinafsi,	na	
mitetemo	hii	huingia	duniani,	dunia	itafanya	nini?	
Itawatapika	 wenyeji.	 Dunia	 yenyewe	 itawatapika	 wakaaji	 wake.		
Tumelitazama	hili,	na	tunaweza	kuona,	Mungu	anangamizaje?		Hutazama	
au	kuwapatiliza	wana	maovu	ya	baba	zao,	hata	kizazi	cha	tatu	na	cha	nne	
cha	 wanichukiao.	 	 Nina	 watu	 wengi	 wanaoniambia,	 “Ikiwa	 Mungu	
anawapatiliza	 watoto	 maovu	 ya	 baba	 zao,	 hiyo	 siyo	 haki	 "Katika	 wale	
wanaonichukia	 Mimi."	 	 Nuru	 ya	 Agano	 Jipya	 inakufanya	 uchukue	 kila	
neno	 la	Mungu	 na	 kuliweka	 pamoja.	Hapana,	Mungu	 huwarehemu	wale	
wanaorejea	 kwake.	 	 Lakini	 wale	 wanaoendelea	 kumchukia,	
wanakumbatia	 maovu	 ya	 baba	 zao	 na	 kuyakuza	 na	 kujiangamiza	
wenyewe.	
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[Gary:	Ezekieli	18,	maelezo	yapo	...	kwa	nini	utakufa?]	
Maana	 yake	 nini	mithali	 hii	 kwenu,	 ya	 kwamba	 baba	 zao	wamekunywa	
mvinyo,	 na	 meno	 ya	 watoto	 wao	 yametiwa	 ganzi?	 [Yeremia	 31:29,30]	
“Roho	itendayo	dhambi	ndiyo	itakayokufa;	
Kujiumiza.	Tuna	chaguo	la	kutokunywa	maovu	ya	baba	zetu.		Tuna	chaguo	
katika	Kristo	kutoka	nje	ya	mambo	haya	na	kupokea	rehema.		Na	ingawa	
inasema,	 "Kwa	 njia	 yoyote	 kufuta,"	 inaongeza	 maneno	 "hatia".		
Hatujaondolewa	maovu	 ya	 baba	 zetu.	 	 Je,	 ni	 kweli?	 Nimeishi	maisha	 ya	
mfumo	wa	 usagaji	 chakula	wenye	matatizo	 sana.	 Sijaelewa	 changamoto	
hii	 kwa	 sababu	 ya	 kile	 kilichotokea	 ...	 babu	 yangu	 alikuwa	 na	 shida	 na	
shida	za	usagaji	chakula.	 	Na	alitolewa	nje	ya	jeshi	kwa	sababu	ya	miguu	
kuvimba	na	kutapika...	alikuwa	na	shida	ya	tumbo.	Asante,	babu.	
Lakini	 yale	 ambayo	 Shetani	 alikusudia	 mabaya	 yameniletea	 faida,	 kwa	
sababu	Mungu	alichagua	vitu	dhaifu	vya	ulimwengu	huu	 ili	kuwaaibisha	
wenye	nguvu.	Hivi	ndivyo	neema	ya	Mungu	inavyozidi	sana	kwa	mwenye	
dhambi.	 Jinsi	 mambo	 haya	 yanavyoweza	 kugeuzwa.	 Unaweza	
kunung'unika	na	kulalamika	kuhusu	mambo	haya,	na	nilifanya	hivyo	huko	
nyuma.		Nimekuwa	na	maumivu	ya	tumbo	juu	ya	mambo	haya.	Ndiyo.	
[Nelson:	 Hatimaye,	 unaweza	 kufanya	 uchaguzi,	 kunywa	 maji	 ili	
kukomesha	hamu	yako	au	la.]	
Ndiyo.	Una	 chaguo.	 Je,	 utalijibuje?	 	 Je,	 utakabiliana	 nayo	 vipi?	Kwa	hiyo	
nataka	tu	kuangalia	mstari	huu,	katika	Kumbukumbu	la	Torati	32,	 lakini	
jambo	ninaloeleza	kwa	urahisi	ni	kwamba,	mara	tu	tunapokubali	maelezo	
ya	wazi	ya	Biblia	na	Roho	ya	Unabii	kwamba	Yesu	ndiye	ufunuo	kamili	wa	
Baba.	 Na	 ukiitazama	 orodha	 hiyo	 utume	 wa	 Kristo,	 ya	 mwisho	 kabisa	
inasema,	 kutoka	 kwa	 Ellen	 White	 kwamba	 Kristo	 hakuua	 mtu	 yeyote,	
nukta.	Hakuna	ubaguzi.		Kwa	hiyo	Kumbukumbu	la	Torati	32:39.	Inasema	
nini?	 	 "Tazameni	 sasa	 ya	 kuwa	 mimi	 ndiye,	 naam,	 mimi	 ndiye,	 wala	
hapana	Mungu	mwingine	ila	mimi;	naua,	na	ninahuisha;	
Na	 kama	watu	wengi	walivyoniambia,	 Ninapumzisha	 kesi	 yangu.	 Lakini	
tatizo	 ni	 mwisho,	 sivyo?	 "Ninaua	 na	 ninahuisha	 ninakichoua."	 Hiyo	
haimaanishi,	 "Mimi	 kuua	 au	 kufanya	 hai."	 "Ninaua	 na	 ninafanya	 hai."		
Lazima	usome,	lazima	uweke	mtazamo	sahihi	ili	kuelewa.		"Nimejeruhi	na	
ninaponya."	Je,	huo	ni	ulinganifu	wa	Kiebrania?	Ninaua	na	kufanya	hai,	ni	
sawa	na	 ...	 "Ninajeruhi	na	ninaponya."	Hivyo	ndivyo	anavyosema.	Tafsiri	
ya	kuua	ni	kuumiza.	Tafsiri	ya	kufanya	hai	ni	kuponya.	Ni	kitu	kimoja.	Na	
unaona	nukta	pacha	baada	ya	ninahuisha?Sasa	nitaeleza	nilichosema	hivi	
punde.	Naua	na	ninafanya	hai	inamaanisha	najeruhi	na	ninaponya.	
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[Obadia:	 Hivyo	 ndivyo	 neno	 la	 Mungu	 lilivyo,	 ni	 upanga	 wenye	 makali	
kuwili.]	
Ndiyo.	 Je,	 anatujeruhi	 vipi?	 "Tena	 sheria	 iliingia	 ili	 dhambi	 izidi	 kuwa	
nyingi;	 bali	 dhambi	 ilipozidi,	 neema	 iliongezeka	 zaidi."	 Huko	 ndiko	
kuponya,	huko	ndiko	kufanya	kuwa	hai.	"Andiko	huua,	bali	Roho	hututia	
uzima."	
[Obadia:	 Niligundua	 nilipokuwa	 nikisoma	 sheria,	 kwamba	 sikuzote	
nilifikiri	 nikikua	 kwamba	 kulikuwa	 na	 sheria	 mbili.	 Si	 lazima	 sheria	 ya	
Musa	na	sheria	ya	maadili,	 lakini	kwamba	kulikuwa	na	sheria	ya	dhambi	
na	kifo	na	kisha	sheria	ya	uzima	na	haki.		
Na	kisha	nilipotambua...	kwa	sekunde	moja,	niligundua	kwamba	ni	sheria	
ile	 ile,	 ni	 jinsi	 uhusiano	 wetu	 na	 Mungu	 ulivyo,	 iwe	 sheria	 hiyo	
inazungumza	laana	kwetu	au	kama	sheria	hiyo	inazungumza	uzima	nasi.]	
Hakika.	 Kwa	 hiyo	 Mungu	 aliposema,	 “Huyu	 ni	 Mwanangu	 mpendwa	
wangu	ninayependezwa	naye,”	kwa	wengine	 ilinguruma…	Kutoka	24:17.	
Hilo	 linasema	 nini?	 Ishirini	 na	 nne,	 mstari	 wa	 17:	 "Na	 kuonekana	 kwa	
utukufu	wa	Bwana,	kuonekana	kwa	sura	ya	Bwana	kulikuwa	kama	moto	
ulao	juu	ya	mlima	mbele	ya	macho	ya	wana	wa	Israeli."	Kwa	hiyo	nuru	hii	
nzuri	 ya	 moto	 yenye	 utukufu	 kwa	 wana	 wa	 Israeli	 ilikuwa	 kama,	
"Nitakufa.	 Usiseme	 nasi!	 Mwache	 Musa	 aseme	 nasi."	 Hiki	 ndicho	
tunachokiona	 kwenye	 picha	 hizi.	 Na	 unapoanza	 kulipitia	 Agano	 la	 Kale	
kwa	 ufahamu	 huu,	 ninakaribia	 jambo	 hili	 kupitia	 Agano	 la	 Kale,	 kupitia	
maisha	ya	Yesu	katika	Agano	Jipya.	
Na	 hapa	 ndipo	 ufunuo	 wa	 muundo	 wa	 kimungu...	 Nilikuwa	 nikisoma	
kwenye	Facebook,	leo	mtu	fulani	aliweka	chapisho	kuhusu	kitabu,	"Divine	
Pattern",	 na	 Stephie	 akaandika,	 "Oh,	 hiki	 ndicho	 kitabu	 changu	
ninachopenda	kukisoma."	Ubarikiwe	sana	Stephie.	Ni	mojawapo	ya	vitabu	
ninavyovipenda	 pia.	Muundo	wa	 kimungu,	 Chanzo	 na	 njia	 uhusiano	wa	
Baba	na	Mwana.	Na	tunahitaji	kusoma	hili	katika	Wakolosai	sura	ya	2,	na	
mstari	wa	2	na	3.	Na	hili	ni	muhimu	kweli,	 kwa	sababu	waraka	huu	wa	
Wakolosai	ulikuwa	usomwe	na	wale	katika	Laodikia.	Ni	akina	nani	hao?	
Wakolosai	2:2,	"ili	mioyo	yao	ifarijiwe,	wakiunganishwa	katika	upendo,	na	
wapate	utajiri	wote	wa	ufahamu	kamili,	hata	wapate	kujua	siri	ya	Mungu."	
Na	neno	linalofuata	ni,	"na",	ambalo	linaweza	kutafsiriwa	"hata",	au	"pia".		
“Siri	ya	Mungu,	ya	Baba	na	ya	Kristo	ambaye	ndani	yake…”	Ndani	ya	nani?	
Hadhira:	Yesu	
	Je,	ni	Baba	pia?	
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	Watazamaji:	Ndiyo	
"Siri	ya	Mungu,	Baba	na	Kristo	ambaye	ndani	yake	hazina	zote	za	hekima	
na	maarifa	zimesitirika."	Na	niliposoma	mstari	huo,	ndio	ulinipa	fununu.	
Ah!	 Nilipojifunza	 uhusiano	 kati	 ya	 Baba	 na	 Mwana,	 nitaweza	 kufungua	
hazina	zote	za	hekima	na	maarifa.	Na	nilipozisoma	katika	Wakorintho	wa	
Kwanza	8:6,	naona	kwamba	ni	Chanzo	na	njia,	Chanzo	na	njia.	
[Gary:	 Tunarudi	 kwenye	 Yohana	 17,	 mstari	 unaofuata,	 mstari	 wa	 nane.		
Na	unasema,	"Nimewapa	maneno	uliyonipa;	na	bila	shaka	wanajua..."	
"...	kwamba	nilitoka	Kwako.	Kwamba	ndiwe	uliyenituma!"	...	"Wewe	ndiye	
Chanzo	kikuu	cha	wote,	na	Mimi	ni	Njia."	Na	ndivyo	ulivyo	muundo	huu.		
Ni	muundo	huu	wa	chanzo,	Baba	akiwa	Chanzo	na	Kristo	akiwa	Mkondo	
/njia	 ndio	 ulioleta	 maana	 kamili.	 Na	 kama	 ambavyo	 kwa	 miaka	 mingi,	
tumeliweka	 hili	 wazi.	 Agano	 la	 Kale	 ni	 mzizi,	 Agano	 Jipya	 ni	 tunda.		
Christ’s	 Object	 Lessons	 uk128.	 	 Kwamba	 ikiwa	 Agano	 la	 Kale	 na	 Agano	
Jipya	 yako	 katika	 uhusiano	 wa	 kielelezo	 cha	 kimungu,	 basi	 ni	 dhahiri,	
sivyo,	 kwamba	 njia	 pekee	 ya	 Agano	 la	 Kale	 ni	 kupitia	 Agano	 Jipya.	 Ni	
lazima	usome	Biblia	katika	mfano	wa	Baba,	Mwana	"Ambaye	ndani	yake	
hazina	zote	za	hekima	na	maarifa	zimesitirika."	
[Gary:	Njia	pekee	ya	kwenda	kwa	Baba	ni	kupitia	kwa	Mwana.]	
Na	Mungu	 ameweka	 hili	 katika	maandiko	 yenyewe.	 Huwezi	 kuja	 katika	
Agano	la	Kale	bila	kuwa	na	mtazamo	wa	Agano	Jipya.	Huwezi	kufika	huko	
kamwe.	
Craig:	 Na	 liko	 katika	 maneno	 katika	 Kigiriki	 chenyewe.	 	 "Ek"	 ni	 hatua	
ambayo	 kitu	 hutoka,	 au	 chanzo.	Na	 "dia"	 ni	 chaneli	 ya	 "ek".	 Ili	 kwamba	
maneno	hayo	mawili	kwa	kweli	yako	katika	Kigiriki.]	
Iko	 katika	 Kigiriki.	 Chanzo	 na	 chaneli.	 	 Sio	 kitu	 ambacho	 ...	
hakijatengenezwa.	Kiko	pale	 tu.	Kwa	hiyo	usisome	Agano	 la	Kale	nje	 ya	
mtazamo	wa	Agano	Jipya.	Ukifanya	hivi,	utakufa.	
Adrian:	[Akiashiria	Chris]Ndiyo	Chris.	
[Chris:	 Bado	 nimechanganyikiwa	 kwa	 kujaribu	 kuelewa	 Agano	 Jipya	
kupitia	mtazamo	wa	Agano	la	Kale	...	inaleta	mambo	fulani	kama	hayo	...	]	
Endelea…	Ona	kwa	sababu	tunasema,	Agano	la	Kale	ndilo	chimbuko,	kwa	
hivyo	 tunahitaji	kuanzia	hapa	 [tukielekeza	kwenye	Agano	 la	Kale	 juu	ya	
mstari	 wa	 wima	 unaoelekea	 Agano	 Jipya].	 Sawa?	 Na	 fafanua	 hili	
[akielekeza	 kwenye	 Agano	 Jipya	 kwenye	 ubao	 mweupe]	 kwa	 hili	
[akielekeza	kwenye	Agano	 la	Kale].	 	Lakini	hatuko	hapa	[Agano	 la	Kale],	
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tuko	hapa	 [akionyesha	 chini	 kabisa	 yote	mawili].	 Sisi	 ni	wenye	 dhambi,	
sisi	ni	waovu,	na	huwezi	kufika	kwenye	chanzo	bila	chaneli.	Hakuna	njia	
ya	 kwenda	 kwa	 Baba	 isipokuwa	 kupitia	 kwa	 Mwana.	 Kwa	 hiyo	 kuna	
kutokuelewa	wewe	ni	nani	 ikiwa	unaanzia	hapa	 [juu	ya	Agano	 la	Kale!],	
unahitaji	 kuanzia	 hapa	 [chini	 ya	 Agano	 Jipya],	 kwa	 sababu	 hapo	 ndipo	
ulipo.	
[Ben:	 Ulipokuwa	 unasisitiza	 kanuni	 za	 Miller	 hapo	 awali?	 Je,	 umepata	
muundo	wa	kimungu?]	
Adrian:	Ndiyo.	
[Ben:	Sawa.	Kwa	sababu	ni	jambo	la	kimantiki	ikiwa	tunaona	nuru	katika	
sheria	za	Miller,	tukijifunza	hilo	kwa	nia	iliyo	wazi,	tukiongozwa	na	Roho	
wa	Mungu,	hatimaye	utaongozwa	kwenye	muundo	huu.]	
Njia	 pekee	 ambayo	 ninaweza	 kuoanisha	 kauli	 katika	 Agano	 la	 Kale	 na	
maneno	 ya	 Yesu	 katika	 Agano	 Jipya	 ni	 kupitia	 mpangilio	 huu.	 	 Siwezi	
kuifanya	 kwa	 njia	 nyingine	 yoyote.	 Kwa	 sababu	 watu	 huendelea	
kuniambia,	 "Adrian,	 unaifanya	 Biblia	 kuwa	 ya	 kiroho.	 Unahitaji	
kuchukulia	 Mwanzo	 6:7	 kihalisia,	 ambapo	 Mungu	 anasema,	
'Nitaangamiza.'"	Nikasema,	"Vema,	unafanya	nini	na	hili."	'Mimi	ni	ufunuo	
wa	Baba?	Nimekutukuza	duniani.'	Unafanya	nini	na	hilo?"		Unafanya	nini	
nalo?	Je,	unalifanya	hilo	kiroho?		Je,	unalichukulia	kiuhalisia?	
Ninamaanisha	kuwa	huwezi	 kulikata	kwa	njia	 zote	mbili.	Watu	husema,	
"Vema,	tunachukua	kauli	zote	za	mauaji	kihalisia,	na	tunapuuza	kauli	zote	
za	 Yesu.	 Tunaachana	 nazo	 kabisa."	 Kweli	 si	 utaanza	 na	mahali	 ambapo	
nuru	angavu	ilipo?	Si	utaanzia	hapo?	[Agano	Jipya]	
[Sharyn:	 Katika	 jumuiya	 hii	 tuna	 watu	 wengi	 ambao	 wametoka	 katika	
makanisa	 ya	 Jumapili	 na	wameingia	 katika	harakati	 hii	 ya	Kiebrania,	 na	
hivi	 ndivyo	walivyofanya,	wanabaki	 katika	 Agano	 la	 Kale.	 Tumetoa	 njia	
nyingine	 lakini	 hazionekani	 kupita...	 Hawaelewi	 tabia	 ya	 upendo	 ya	
Mungu,	kwa	sababu	wanatazama	kila	kitu	kupitia	kioo	cha	Agano	la	Kale.]	
Naam,	na	ninataka	kuingia	katika	Agano	la	Kale.	Hapa	ndipo	ninapoenda.	
Nataka	 kufika	 hapa.	 	 Lakini	 tena,	 ninaweza	 tu	 kupata	 jibu	 kupitia	 hapa	
[Agano	 Jipya].	 Kumbuka	 sheria	 ya	 Musa	 pamoja	 na	 amri	 na	 hukumu.	
Nataka	kuzikumbuka	zote.	
[Danieli:	Na	njia	ni	ukuzaji.]	
Huu	 ni	 ukuu	wa	Agano	 la	 Kale.	 Ni	 utukufu	wa	Agano	 la	 Kale.	 Kwa	 hiyo	
mara	 tu	unapokuwa	na	mfumo	wa	ukweli	ulioanzishwa...	Na	 tutaangalia	
baadhi	ya	kauli	hizi	usiku	wa	leo,	ambapo	Ellen	White	anasema,	"Ujumbe	
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wa	1888	uliweka	ukweli	wa	zamani	katika	mazingira	mapya."		Haya	ndiyo	
mazingira	mapya	[yakielekeza	kwenye	Agano	Jipya,	njia].	Kwa	sababu	ni	
Jones	mwenyewe	aliyeandika	kwamba...		
Ninaongeza	kasi	 kidogo	hapa,	 lakini	 alisema	ni	Agano	 la	Kale	 kule	 Sinai	
ambalo	 linakuongoza	 kwenye	 …	 vema,	 siwezi	 kutumia	 hili	 [akionyesha	
ubao	mweupe]	“Ni	Agano	la	Kale	pale	Sinai	ndilo	linalokuongoza	kwenye	
Agano	Jipya.”	Unapitia	...	Mmoja	anakuongoza	kwa	mwingine.	Na	matokeo	
ya	hilo,	kwa	kutumia	muundo	huu,	yamenifungulia	hazina	zote	za	hekima	
na	maarifa,	angalau.	
[Ben:	 Labda	 kwa	 namna	 fulani	 bado	 unaweza	 kulitumia,	 kwa	 sababu	
tukianza	 kinyume,	 italeta	mkanganyiko	 huu	…	 hatuwezi	 kusuluhisha.	 Ili	
likuongoze	katika	matumizi	ya	Agano	 Jipya	ambapo	wewe	basi	ungeona	
muundo	mpya.	 	Hilo	 linawezekana	 ikiwa	unang'ang'ania.	Sijui	kama	hilo	
lina	mantiki.]	
Vema,	 hatujafafanua	 masharti	 yetu	 haswa…Lakini	 pointi,	 jinsi	 hili	
linavyofanya	 kazi	 katika	 maana	 hiyo	 ni	 kwamba,	 "Chembe	 ya	 ngano	
isipoanguka	ardhini	na	kufa,	haitaingia	katika	upya	wa	uzima."		Kwa	hiyo	
njia	ambayo	kwayo	tunaingia	katika	uzima	ni	kupitia	kifo.		Na	kwa	hiyo,	ni	
Agano	 la	Kale	 ambalo	ni	huduma	ya	kifo	 linalokuongoza	kwenye	uzima.	
Lakini	hilo	haliwi	juu	ya	hili	[akiashiria	ubao	mweupe]	
[Gary:	Ni	vile	tu	unavyoona	kupitia	Kristo	ndani	yako	katika	mfumo	huo	
wa	dhabihu	...	Litakuwa	mwalimu	wa	shule	kukuleta	Kwake.]	
Ndiyo,	hasa.	Lakini	sitaki	kukupoteza,	 lakini	kwa	kuashiria	hili,	hili	ndilo	
chanzo,	 lakini	 ni	 njia	 nyingine.	 	 Linapata	 utata	 kidogo.	 Lakini	 ni	 katika	
mfumo	huu	wa	chanzo-chaneli	ambapo	nimeweza	kupatanisha,	na	kutoa	
kupingana	huku	kwa	kauli	hizi	katika	Agano	la	Kale	hadi	Agano	Jipya.	
Hatimaye,	 watu	 ambao	 hawako	 tayari	 kujifunza	 ili	 kujionyesha	 kuwa	
wamekubaliwa	kulitumia	neno	la	Mungu	ipasavyo,	watapuuza	kauli	fulani	
ambazo	haziendani	na	mitizamo	yao	ya	awali.	Unaishia	kupuuza	kauli	tu.	
Na	 msiba	 kwa	 watu	 wa	 Mungu	 leo	 ni	 kwamba	 maneno	 ya	 Yesu	
yamepuuzwa.	 "Nimekutukuza	 duniani."	 Nimeweka	 hili	 kwa	watu	wengi	
nikisema,	umeelewa	kauli	hii?		Na	Ellen	White	anasema,	anakuza	maneno	
ya	Yesu.		Anaweka	wazi	sana	kwamba	ukamilifu,	ukamilifu,	tabia	nzima	ya	
Mungu	 ilifunuliwa	 katika	 Kristo	 duniani,	 utume	 wa	 Kristo	 ambao	 uko	
wazi	 sana…Imefunuliwa	 kwa	 uwazi	 sana.	 	 Niliandika	 haya	 kwa	 bwana	
mmoja,	niliweka	nukuu	hizi,	hakuna	majibu,	hakuna	chochote.	
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[Alexandra:	Vema,	kwa	kuwa	maandiko	yote	yametolewa	kwa	uvuvio	wa	
Mungu,	hiyo	 inamaanisha	maandiko	kamili.	 Inapaswa	kuwa	 jambo	zima.	
Yote	haya	yanahitaji	kuwa	thabiti.		
Kuna	haja	ya	kuwa	na	njia	ambayo	yote	yanaweza	kupatana,	ili	tusiseme,	
"Vema,	kitabu	hicho,	au	sura	hiyo,	au	kifungu	hicho	hakipatani."]	
[Nelson:	Sio	Ufunuo	na	Danieli	pekee.]	
La.	Haina	budi	kuwa	Biblia	nzima.		Lazima	uiweke	pamoja.	Na	ni	muundo	
huu,	ndio	njia	pekee	ambayo	nimeweza	kuiweka	pamoja,	ili	kuifanya	iwe	
na	maana	ya	kuwa	ninaangazia.	Na	kisha	inanisukuma	kurejea	hadithi	za	
Agano	 la	Kale,	 na	 kuzichunguza.	Na	 kila	mara	nilipozichunguza	 chini	 ya	
nuru	 ya	 Agano	 Jipya,	 habari	 zaidi	 inatoka	 katika	 hadithi	 ili	 kuniruhusu	
kuzipatanisha	na	tabia	ya	Mungu.		Ingawa	hapo	awali	sikuwa	na	wasiwasi,	
kwa	sababu	ni	kama,	"Vema,	Mungu	aliwaua."	
[Nelson:	 Huyu	 ni	 mhusika	 mmoja.	 Ni	 Yesu	 katika	 Agano	 la	 Kale	 ...	 ni	
mhusika	yule	yule.	Kwa	nini	ni	tofauti	sana?]	
[Ben:	 Mimi	 ni	 Bwana,	 sibadiliki.	 Yesu	 Kristo	 ni	 yeye	 yule	 jana,	 leo	 na	
kesho.]	
Adrian:	Ndiyo	...	Ni	yeye	yule	yule.	
[Nelson:	Kwa	hivyo,	inawezaje	kuna	utofauti	sana?]	
Lakini	Mungu	hukuza	mitazamo	yetu	potofu	kwake	katika	Agano	la	Kale.		
Anazifanya	dhambi	zetu	kuwa	nyingi	kwa	sheria,	hutuingia	akilini	mwetu,	
na	kusababisha	ufahamu	wetu	mbaya	 juu	yake	uwe	mwingi.	Hivi	ndivyo	
injili	 inavyofanya	 kazi,	 kutuonyesha	 kwamba	 hata	 dhana	 zetu	 za	 Yeye	
kama	hakimu	katika	Danieli	7.	Anasababisha	njia	hii	 rahisi	kwake	kuwa	
nyingi.	
[Gary	 Hilo	 lilifanya	 kazi	 kwa	 mwana	 mpotevu.	 Dhana	 yake	 kwa	 baba	
yake.]	
Adrian:	Ilimrudisha	kwa	baba.	
[Gary:	Ilimrudisha	kwa	baba.	Ingawa	ilikuwa	dhana	isiyo	sahihi.]	
Adrian:	Ndiyo.	Kwa	sababu	kulikuwa	na	chembe	chembe	za	uzima	ndani	
yake	kwamba,	"Hata	watumishi	wa	baba	yangu	wanatendewa	vizuri	zaidi	
kuliko	 hawa."	 Kama,	 "Kuna	 tumaini,	 unajua,	 nina	 mpango.	 Ninaweza	
kutatua	hili."	
[Gary:	Anapofika	huko	alikuta	tayari	baba	yake	ameshamaliza	utata	wake	
wote]	
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Adrian:	Mpango	umekamilika.	
[Craig:	 Mungu	 anatuambia	 kwamba	 mawazo	 yetu	 si	 mawazo	 yake,	 na	
yako	 mbali	 na	 mawazo	 yake.	 Kwa	 hivyo,	 ikiwa	 tutaanza	 na	 hilo,	 basi	
lazima	tuseme	jinsi	ninavyofikiria	juu	ya	hili	haliwezi	kuwa	sawa.	Na	njia	
pekee,	 kama	 unavyosema	 ni	 kupitia	 kifo.	 Lakini	 ni	 kwa	 kifo	 cha	 moyo	
wangu	wa	kimwili.]	
Na	 moja	 ya	 mambo	 ya	 kuhuzunisha	 zaidi,	 kama	 nilivyoshuhudia,	
nimetazama	 mahali	 ambapo	 watu	 wanasema,	 hasa	 lile	 lililo	 katika	 1	
Samweli	 15,	 kuhusu	 Waamaleki.	 	 Ambapo	 Mungu	 anamwambia	 Sauli,	
“Nimekumbuka,”	neno	hilo	 linakumbukwa	 linapatilizwa.	 	 "Nilikumbuka,"	
moja	 kwa	moja	 nje	 ya	 amri	 ya	 pili.	 "Nakumbuka	 kile	 ambacho	 Amaleki	
walifanya	 ...	 Sasa,	 nenda	 ...	 "waue	 mwanamume	 na	 mwanamke,	 mtoto	
mchanga	na	anayenyonyesha	 ...	 "Wachinje.	Waue	wote.	Na	ninawaambia	
watu,	 kuna	 chochote	 kuhusu	 hilo	 ambacho	 kinakusumbua?	 Mungu	
mnayemwabudu	 anaamuru	 watu	 wake	 wawaue	 watoto	 wachanga?	 Je,	
kuna	kitu	chochote	katika	ubinadamu	wenu	kinachosema,	"Nadhani	nina	
shida	 na	 hili."	 Naam,	 walikuwa	 taifa	 la	 uovu,	 walistahili	 kufa.	 Wakati	
fulani	 inabidi	 ufanye	 mambo	 magumu	 ili	 kuhifadhi	 taifa	 lenye	 haki	 la	
Mungu.	
[Gary:	 Ni	 saratani,	 tunapaswa	 kuiondoa.	 Ondoa	 wachache	 ili	 kuhifadhi	
wote.	
Ni	 saratani.	 Huna	 budi	 kukata	 saratani.	 Lakini	 wazo	 la	 kukata	 kansa	
kutoka	 kwa	 mtu	 ni	 kumfanya	 mtu	 huyo	 kuwa	 hai,	 sivyo?"	 Na	
ninakumbuka	 tu	 nikitazama	 machoni	 mwa	 mtu	 fulani	 niliposema	 tu,	
nilisema,	 "Je!	 una	 tatizo	 na	 hilo?"	 	 "Hapana.	 Ni	 sawa."	 Kama	 ...	 nataka	
kuwaambia,	"Je,	umewahi	kuua	mtu	yeyote?	Je,	umewahi	kuua	mnyama?	
Je,	 umewahi	 kumkanyaga	 mbwa	 kwa	 gari?	 Je!	 umeamka?	 Je,	 kuna	 kitu	
chochote	ndani	yako	ambacho	kiko	hai?	Jinsi	gani	unaweza		kusema	hivi?	
Amka!"	Nakumbuka	katika	miaka	 ya	 ishirini,	 nilimgonga	mbwa.	Nilirudi	
tu	nyumbani	na	nililia	kama	mtoto	mchanga.	Nililia	tu.	
[Nelson:	Sikutaka	kuendesha	gari	tena.]	
Adrian:	Ilikuwa	mbaya	sana.	
[Ben:	 Hivi	 ndivyo	 tunavyojawa	 na	 vurugu	 kila	 siku.	 Vurugu	 kama	
unavyosema	 kwenye	 ndege.	 Vurugu,	 vurugu,	 vurugu,	michezo	 ya	 video.		
Kila	kitu,	yote	haya	yanatutenga	na	ukweli.]	
[Ben:	 Ndiyo.	 Kwa	 hivyo,	 ni	 rahisi	 kusema	 wanastahili.	 Anapaswa	
kuyafuta.]	
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Ndiyo.	 Nimekuwa	 huko.	 Haya	 yote	 hatimaye	 ni	 hukumu	 ambayo	
tunajitolea	 sisi	 wenyewe,	 sivyo?	 	 Unapowahukumu	 wengine	 kwa	 upole	
unajihukumu	 mwenyewe.	 Wewe	 unayehukunu	 unafanya	 mambo	 yale	
yale.	 Na	 ninaamini	 bila	 kujua,	 watu	 wanaoshikilia	 wazo	 hili	 la	 Mungu	
kuua,	 na	 kuangamiza,	 na	 kufanya	 uharibifu,	 wanajihukumu	 wenyewe,	
kwa	 sababu	 wao	 wenyewe	 wameamua	 kwamba	 hawastahili	 uzima	 wa	
milele,	 kwa	 jinsi	 	 wanavyorudisha	 hila	 kwa	 Mungu.	 	 Lakini	 wao	 ndio	
waliotoa	 hukumu.	 	 Hao	 ndio	 waliojiamulia	 kifo.	 Lakini	 ili	 kupata	
upatanisho	wao	wenyewe,	waliuweka	tena	kwa	Mungu.		Kwamba	Mungu	
anaamuru	hili,	kwamba	Mungu	aliamua	hii	...	fahamu	ndogo.	
Kwa	 sababu	 inasema	 katika	 Warumi	 Sura	 ya	 kwanza,	 tusome	 Warumi	
Sura	ya	kwanza.	Warumi	Sura	ya	kwanza,	mstari	wa	31	na		32.	Thelathini:	
"Wasengenyaji,	wanaomchukia	Mungu,	wenye	jeuri,	wenye	kiburi,	wenye	
kujisifu,	wazushi	wa	maovu,	wasiotii	wazazi	wao	wasio	na	akili,	wavunja	
maagano,	wasio	na	upendo	wa	asili,	wasio	na	huruma,	wasio	na	huruma,	
ambao	wanajua	 hukumu	 ya	Mungu,	 kwamba	watu	 wanaofanya	mambo	
kama	hayo	wanastahili	kifo…”	
Wanajuaje	mambo	haya?	 Si	 kwamba	wamefanya	 kwa	makusudi	 kabisa?		
“…sio	 tu	 kufanya	 vivyo	 hivyo,	 bali	 wanakubaliana	 na	 hao	 wayatendao.”	
Wameamua	 “wanastahili	 kifo”	 kwa	 mambo	 wanayofanya,	 wanayojua.		
Tunajua,	 si	 unajua?	 Unajua	 unapofanya	 uovu.	 Unajua	 kutokana	 na	
mtetemo,	unajua	kwamba	ni	kinyume	cha	hali	halisi	ya	utu	wako,	unaijua	
ndani	 yako.	 Unajua	 ni	 mbaya.	 	 Na	 unajihukumu	 mwenyewe	 kifo.		
Ambacho	basi	unamhusisha	na	Mungu.	
[Ben:	 Hiyo	 imerudi	 kwa	 Adamu,	 sivyo?	 	 Katika	 mwanzo	 wa	 bustani.	
Unajua,	“Mwanamke	uliyenipa…	ni	wewe.”]	
[Nelson:	Lazima	kuwe	na	kipengele	cha	chuki	kwa	Mungu.]	
Adrian:	Bila	shaka.		Uadui	
[Lumy:	Je,	inaweza	kuwa	dhana	ya	kujiepusha?]	
Adrian:	Kujiepusha,	bila	shaka.		Mungu	abebe	lawama.	
[Lumy:	Na	Yesu	alikuwa	ndiye	mbuzi	wa	Azazeli.]	
Mwanadamu	wa	asili	ni	uadui.	 	Mwanadamu	wa	tabia	ya	asili	hayapokei	
mambo	ya	Mungu,	ana	uadui	 juu	yake	 ...	dhidi	ya	Mungu	na	sheria	yake.	
Tabia	yake...	Uadui	dhidi	ya	tabia	yake.	
[Chris:	 Ninashangaa	 katika	 mfumo	wa	 dhabihu	 kama	Mungu	 alianzisha	
hilo	...	kwa	sababu	mwanadamu	aliutengeneza	...	lakini	kwa	ajili	ya	ulinzi	



86 

wa	 mwanadamu.	 Kwa	 sababu	 tulifikiri,	 "Hey	 baadhi	 yetu	 tunahitaji	
kuambiwa	kinachoendelea.]	
Unapoelewa	Yeremia	7:22...	Huu	ni	wakati	mmoja	ambapo	nilimwambia	
Bwana,	 "Bwana,	 nina	 shida	 hapa.	 Hili	 linaoanekana	 kuwa	 na	 	 ukinzani	
kwangu.	 Nimechanganyikiwa."	 Kwa	 sababu	 anasema,	 “Kwa	 maana	
sikusema	 na	 baba	 zenu,	 wala	 sikuwaamuru,	 siku	 ile	 nilipowatoa	 katika	
nchi	ya	Misri,	katika	habari	ya	sadaka	za	kuteketezwa	na	dhabihu.		Bwana,	
nimesoma	Kutoka,	 nawe	uliwaamuru	kuhusu	 sadaka	 za	kuteketezwa	na	
dhabihu.	Kwa	hiyo,	sasa	nimechanganyikiwa.	Kwa	sababu	unasema	hapa	
hukufanya,	lakini	najua	ulifanya.	
Na	 Bwana	 asema,	 "Adrian,	 njoo	 sasa	 tusemezane.	 Dhambi	 zako	
zijapokuwa	 nyekundu	 sana,	 zitakuwa	 nyeupe	 kama	 theluji."	 Na	 hivyo	
akanieleza,	 kwamba	 Mungu	 hapo	 mwanzo,	 katika	 Kutoka	 sura	 ya	 sita,	
alisema	mara	saba,	“Nitafanya	mambo	haya	yote.	Na	katika	hilo	Nitafanya,	
Yeye	hakusema,	 "Nitafanya	mambo	haya	 yote	mkiua	wanyama	kwa	ajili	
Yangu."	Hakusema	hivyo.	 	Alisema	 tu,	 "Nitakufanyia	mambo	haya	 yote."	
"Wala	 hawakusikiliza	 kwa	 sababu	 ya	 uchungu	 wa	 roho	 na	 ukali	 wa	
utumwa."	 Na	 kwa	 hiyo,	 kwa	 sababu	 hawakumsikiliza,	 ilibidi	 kuwe	 na	
dhabihu.	
[Ben:	 Je,	 unafikiri	 hawakujali	 kwa	 sababu	 ya	 utumwa	 wa	 kikatili	 na	
uchungu	wa	 roho,	kwa	sababu	walihisi	kama,	 “Yuko	wapi	Mungu	katika	
haya	yote?”]	
Walikuwa	 wakimlaumu	 kwa	 sababu	 ya	 ule	 utumwa	 wa	 kikatili.	
Walipojitia	 wenyewe	 ndani	 yake,	 hawakutaka	 kukubali	 jukumu	 ambalo	
walijifanyia	wenyewe,	kwa	hiyo	walimwekea	Yeye.	 	Kwa	hiyo	badala	ya	
kukubali	 ofa	 hii	 ya	 ajabu,	 walichagua	 kumkasirikia.	 	 "Hatukusikilizi.	
Ulikuwa	wapi	tulipokuhitaji?"	
[Ben:	"Na	ndio	umetutoa	sasa	hivi,	ili	kutuua	jangwani."]	
Ndiyo.	 "Tunajua	unataka	kutuua."	 	Lakini	ni	baada	 tu	ya	 Israeli	kusema,	
“Yote	aliyoyasema	Bwana	tutayafanya,”	ndipo	huku	ni	kuzidisha…	Mara	tu	
mwanadamu	 anapokataa	 kuingia	 katika	 Agano	 Jipya,	 Mungu	 hana	 budi	
kuwaonyesha,	 “Vema,	 hiki	 ndicho	 	 unachotaka	 kukifanya.	 Unataka	 kuua	
wanyama	kila	siku.		
Unataka	 kufanya	 mambo	 haya	 yote.	 Na	 kwa	 hivyo,	 nakurudishia	 kile	
unachokkfikiria.	Lakini	kupitia	kile	unachokifikiria,	nitakufundisha		injili."	
"Nitaenda	 kukufundisha	 injili	 kupitia	 ufahamu	wako	uliopotoka."	 Lo!	 Je,	
nina	uthibitisho	gani	kwamba?		Christ’s	Object	Lessons,	ukurasa	wa	263.	
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Christ’s	 Object	 Lessons,	 ukurasa	 wa	 263.	 Mfano	 wa	 tajiri	 na	 Lazaro.		
Katika	 mfano	 huu,	 Kristo	 alikuwa	 akikutana	 na	 watu	 kwa	 misingi	 yao	
wenyewe.	Fundisho	la	hali	ya	kuwepo	kwa	fahamu	kati	ya	kifo,	na	ufufuo	
lilishikiliwa	na	wengi	wa	wale	waliokuwa	wakisikiliza	maneno	ya	Kristo.	
Mwokozi	 alijua	mawazo	yao,	na	akatunga	mfano	wake,	 ili	 kukazia	kweli	
muhimu	 kupitia	 maoni	 haya	 yaliyotungwa	 hapo	 awali.	 Naye	 anatumia	
neno	la	uelewa	uliokuwepo	kabla,	ningetumia	neno	vibaya.	
Kwa	hiyo,	kupitia	mitazamo	yao	potofu,	Kristo	aliwafikishia	ukweli.		Kwa	
sababu	ni	 jinsi	gani	unaweza	kukutana	na	watu	wengine	zaidi	ya	mahali	
walipo?	 Huna	 budi	 kukutana	 nao	mahali	 walipo.	 "Aliinua,"	 na	 hii	 ndiyo	
sababu	 ninatumia	 neno	 kioo:	 "Aliinua	 mbele	 ya	 wasikilizaji	 wake	 kioo,	
ambacho	wangeweza	kujiona	wenyewe	katika	uhusiano	wao	wa	kweli	na	
Mungu."	Mfumo	mzima	wa	dhabihu	ni	kioo	cha	 theolojia	ya	kibinadamu	
ya	kutuliza.	Mfumo	mzima	ambao	Mungu	aliamuru,	Mungu	alizungumza	
nasi	kupitia	maoni	yetu	ya	awali	 ili	kutufundisha,	na	kututia	ndani	kweli	
muhimu	kupitia	ufahamu	huu	usio	sahihi.	
[Nelson:	Na	hilo	lilianza	pale	pale	na	Adamu?]	
Adrian:	Alianza	na	Adam.	
[Nelson:	Kwa	dhabihu	ya	kwanza.]	
Adrian:	 Kupitia	 ufahamu	 wake	 mbaya,	 Alikuwa	 akitafuta	 kumfundisha	
ukweli	wa	tabia	yake.		Je,	Mungu	alitaka	mfalme	katika	Israeli?	
Hadhira:	Hapana.	
Adrian:	Lakini	aliuanzisha.	
[Gary:	Kwa	sababu	watu	waliutaka.]	
Kuwafundisha	 kupitia	 maoni	 yao	 potofu	 waliyoyapata	 hapo	 awali.	
Ingesababisha	dhambi	kuwa	nyingi.	Basi	wakasema:	Utufanyie	mfalme	ili	
tuwe	 kama	 mataifa	 mengine.	 Kilele	 cha	 mwisho	 cha	 hilo	 ni	 mfalme	
waliyetamani	 alikuja	 kwao	 kwa	namna	 ya	Nebukadreza,	 kwamba	wawe	
chini	ya	mataifa	mengine.			
Walitaka	kuwa	chini	ya	mataifa	mengine,	sivyo?	Kwa	hiyo,	Mungu	aliwapa	
walichokitaka	 baada	 ya	 kuwafikia	 kwa	 manabii	 akijaribu	 kuwafanya	
wageuke.	Na	hatimaye	ilimbidi	kuwaacha,	na	kuwaruhusu	waende	Babeli.	
Na	 alijua	 basi	 kwamba	 ingekuwa	 miaka	 mingine	 2,300	 kabla	 ya	
wanadamu	 kuwa	 tayari	 kuwa	 na	 Mungu	 ambaye	 angeweza	 kuwa	 na	
upendo	sana.	
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[Nelson:	Na	tunashangaa	kwa	nini	ilichukua	muda	mrefu	sana.]	
Kwa	sababu	Mungu	hakusema	mpaka	utekaji	wa	Babeli	...	hata	siku	2,300	
ndipo	 patakatifu	 patakapotakaswa.	 Ndipo	 patakatifu	 patakaporudishwa	
katika	 hali	 yake	 ifaayo.	 Kisha	 hekalu	 la	 mwili	 wa	 mwanadamu	
lingerudishwa	katika	hali	yake	ifaayo.	Ingechukua	muda	mrefu	hivyo,	hata	
baada	ya	mbegu	ambayo	Kristo	alipanda	miaka	2000	iliyopita,	itachukua	
miaka	nyingine	2000	ili	mbegu	hiyo	ionekane	kikamilifu	katika	watu	wa	
Mungu.	
Na	sasa	sisi	ni	warithi	wa	mambo	haya,	ambayo	yalipandwa	miaka	2000	
iliyopita	ambayo	Paulo	na	mitume	waliyangalia.	Walitazama	mambo	haya,	
waliona	mambo	haya.		Lakini	sasa,	kwa	njia	ya	Roho	ya	Unabii	na	kupitia	
kuona	 kilele	 cha	 historia	 ya	 mwanadamu,	 sasa	 tuko	 katika	 nafasi	 ya	
mwishi,	 hatimaye	 kufahamu.	 Ninaamini	 kwamba	 mbingu	 inaanza	
kusisimka.	
Hatimaye,	 hatimaye	 tunaanza	 kuipata.	 Tunaweza	 kuwasiliana	 nao,	 na	
kuwapa	 mfumo,	 mfumo	 wa	 ukweli	 unaoweza	 kufunua	 tabia	 ya	 Baba,	
kama	 “mwenye	 upendo,	 mwenye	 neema,	 mwenye	 rehema,	 mvumilivu,	
mwenye	 wingi	 wa	 wema	 na	 kweli.”	 	 amri	 zote,	 na	 sheria,	 na	 hukumu.	
Kuweka	mambo	haya	yote	pamoja	hatimaye.	Mwishowe	ujumbe	unakuja	
ambao	umeweka	mambo	haya	yote	kwa	utaratibu	na	kuyaweka	pamoja.	
Niko	tayari	kusherehekea!	
Hadhira:	Amina!	
[Obadia:	Na	wengi	wa	wale	ambao	hawakutaka	kamwe	kuja	katika	ukweli	
kwa	 sababu	 ya	 aina	 hii	 ya	 Mungu	 hatimaye	 watakuwa	 tayari	 kukubali	
hili.]	
Na	 kwa	 mara	 nyingine	 tena,	 Mungu	 amewachagua	 wanyonge	 na	
wapumbavu	 ili	 kuwaaibisha	 wenye	 hekima	 na	 wenye	 nguvu.	 Kama	
nilivyoambiwa.“Je,	 ni	 wewe	 pekee	 unayefikiri	 kwamba	 una	 ukweli?		
Wewe	ni	nani?"	Ninajaribu	kupata	maana	ya	Biblia!	Ninajaribu	tu	kuweka	
vipande	pamoja.	Kwa	sababu	hainiongezei!	Nisaidie	Mungu,	tafadhali!	Ni	
kinyume	na	mimi.	Haina	maana	yoyote	kwangu.	
Unajua	kama	kuwa	na	PhD	kungenisaidia	kutatua	haya	mambo,	nitaenda	
kupata	PhD!	
[Gary:	Sio	lazima	uwe	na	herufi	za	kutosha	baada	ya	jina	lako]	
Kama	nilivyosema,	kutokana	na	uchunguzi	wangu,	PhDs	hukupa	uharibifu	
wa	 kudumu	 wa	 kichwa.	 	 Unawekewa	 mtizamo	 juu	 ya	 macho	 yako,	
unang'oa	 macho	 yako,	 na	 unasaga	 nafaka	 kwa	 ajili	 ya	 Wafilisti.	 	 Na	 ni	
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ombi	langu,	ni	matumaini	yangu,	baadhi	ya	ndugu	zetu	walio	katika	nafasi	
hii	 kwa	 sababu	kuna	NGUVU	YA	KUFIRI	 ndani	 ya	Uadventista.	Kwamba	
wakati	 Wafilisti,	 Wababiloni	 wa	 ulimwengu	 huu	 watakapochukua	
udhibiti,	 na	wanaongoza	Uadventista	 katika	 utukufu.	 Lakini	Uadventista	
utanyakua	 nguzo	 mbili	 za	 Babeli,	 kutokufa	 kwa	 nafsi,	 na	 utakatifu	 wa	
Jumapili	 na	 kuuangusha	 mfumo	 mzima.	 Na	 baadhi	 ya	 ndugu	 zetu	
wataokolewa	wakati	huo,	kama	Samsoni	alivyookolewa.	
Kwa	 hiyo,	 nina	 kila	 tumaini	 kwa	 ndugu	 zetu	 kanisani	 ambao	 bado	
wamesimama	kwenye	jukwaa	hilo.		Bado	wanazijua	nguzo	mbili	za	Babeli	
zinazoanguka.	 Hawanywi	 mvinyo	 huo.	 Na	 kwa	 hiyo	 kuna	 ufahamu	 wa	
kutosha	 huko,	 kwamba	 hata	 wakati	 macho	 yao	 yameondolewa	 kwa	
kumfukuza	 binti	 wa	 Babeli,	 Delila.	 Na	 nywele	 zao	 zimekatwa,	 nguvu	
zimekatwa	 kutoka	 kwao,	 ambazo	 ni	 baraka	 ya	 Mungu,	 kwamba	
mwishowe	Mungu	bado	ataweza	kuokoa	baadhi	yao.	
Hilo	 ndilo	 tumaini	 langu.	 Hayo	 yamo	 katika	 kitabu,	 Divine	 Pattern.		
Niliandika	hapo	ndani.	Naam,	 tunapaswa	kufunga.	Tumeangalia	vitu	vya	
kutosha.	Natumai	tumeweka	wazi	hilo:	
Unataka	kusoma	Agano	la	Kale?		Njoo	kwa	njia	pekee	ya	Uzima,	Kweli,	na	
Njia	ya	kwenda	kwa	Baba	ni	kupitia	Agano	Jipya.		
Je,	tuombe?	
Baba,	 tunapiga	 goti	 mbele	 zako	 kwa	 kuabudu	 na	 kusifu,	 kwamba	
unawafunulia	watu	wako	katika	siku	hizi	za	mwisho	ujumbe	mzuri	sana	
ambao	utaiangazia	dunia	kwa	utukufu	wake.	Umetupa	ukweli	wa	jinsi	ya	
kuliendea	 Agano	 la	 Kale,	 jinsi	 ya	 kupatanisha.	 Asante	 Bwana	 Yesu	 kwa	
kufunua	 utimilifu	wote	wa	Baba.	 	Haki	 yake,	 rehema	 zake,	 neema	 yake,	
upendo	wake.		
Na	 zaidi	 ya	mambo	 yote	 tunaomba,	 Baba	 utupatie	Roho	wako,	 kwamba	
tuweze	kuwapenda	adui	zetu,	kuwatendea	mema	wale	wanaotuchukia,	na	
kwamba	 tunaweza	 tu	 kutenda	 kwa	 upendo,	 na	 furaha,	 na	 rehema,	 na	
amani.	 Sote	 tunajua	 kwamba	 tuna	 safari	 ndefu	 katika	 akili	 zetu,	 lakini	
kama	Ulivyotufundisha,	ndefu	kuliko	unavyotamani	lakini	mapema	kuliko	
vile	unavyofikiria.	Sasa	tunakushukuru	katika	Jina	la	Yesu.		Amina.	
	
	
	
	



90 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 	



91 

5. Haki	kwa	Imani	-	Mitambo	ya	Injili	
Adrian Ebens 

Nakala Iliyobadilishwa - Ilirushwa Mubashara tarehe 21Desemba 2019 

Baba	 uliye	 mbinguni,	 hakika,	 hakuna	 rafiki	 mwingine	 kama	 Mwanao	
kwetu,	 wa	 kutuleta	 kwako,	 Baba	 yetu,	 ufunuo	wa	 upendo	wa	 Baba.	 Na	
tunapoingia	 katika	 Sabato,	 kama	 tulivyozungumza	 usiku	 ule	 mwingine,	
Yesu,	 unapopumzika	 kifuani	 mwa	 Baba	 yako	 na	 raha	 tamu	 unayoipata,	
sasa	 tunakujia	 kwa	 sababu	 tumetaabika	 na	 kulemewa	 na	mizigo	 katika	
juma	 zima.	 	 Na	 tumedhamiria	 kupokea	 pumziko	 lako.	 	 Hakuna	 mahali	
pengine	ambapo	tunaweza	kulipokea.	Asante	kwa	sehemu	ya	Roho	wako,	
mkate	wa	uzima	kutoka	mbinguni.		Tulishe	kwa	sababu	sisi	ni	wanyonge,	
wenye	huzuni,	maskini,	vipofu	na	uchi.	Na	utupe	haki	yako	ili	tujazwe.	Na	
tunakushukuru	katika	jina	la	Yesu,	amina.	
Nilivutiwa	 sana	 na	 kitabu	 fulani	 nilichokisoma.	 Nakumbuka	 kichwa	 cha	
kitabu.	Jina	la	kitabu	lilikuwa	Ni	Vigumu	Kupotea	na	Ni	Rahisi	Kuokolewa.	
Na	 jibu	 langu	 kwa	 kichwa	 cha	 kitabu	 hicho,	 ikiwa	 ni	 rahisi	 kuokolewa,	
basi	kwa	nini	njia	imesonga	na	nyembamba	na	ni	wachache	wanaoipata.	
Ni	rahisi	sana	kuokolewa,	kweli?	Ni	ngumu	kupotea?	Nimefikia	hitimisho	
hilo	 ndani	 ya	 mfumo	 sahihi.	 	 Lakini	 hadi	 uingie	 katika	 mfumo	 huo,	 ni	
rahisi	 kupotea	 na	 ni	 vigumu	 kuokolewa	 wakati	 ambapo	 haujui	 ukweli.	
Ukweli	pekee	ndio	hukuweka	huru.	Hili	ndilo	tatizo.	Ukishajua	ukweli,	ni	
rahisi	 kuokolewa.	 Ni	 rahisi	 sana	 kuokolewa.	 	 Lakini	 tunapaswa	 kufikia	
hitimisho	 fulani,	 na	 hilo	 ni	 hili	 tu.	 Warumi	 3:10	 kama	 ilivyoandikwa,	
hakuna	mwenye	haki.	
Je,	hilo	ni	sawa?	Halisemi	wapo	wanaoanza	maisha	bila	kuwa	wenye	haki.		
Hakuna	mwenye	haki,	ndivyo	linavyosema.		Hapana,	hata	mmoja.	Hakuna	
anayeelewa.	Unaelewa?	 Sio	 kulingana	 na	 hili.	 “Lakini	 hili	 ni	 kwa	 ajili	 ya	
wasioamini,”	 sivyo?	 hakuna	 amtafutaye	 Mungu.	 Je,	 unamtafuta	 Mungu?	
Hili	 linasema	 hakuna	 amtafutaye	 Mungu.	 Wakati	 uliopo,	 unaoendelea,	
hakuna	amtafutaye	Mungu.	 	Kwa	hivyo	ikiwa	unamtafuta	Mungu,	basi	ni	
nini	hasa	kinachotokea?	Mungu	anakutafuta.	Kristo	ndiye	chanzo	cha	kila	
msukumo	sahihi.	Steps	to	Christ,	ukurasa	wa	26.	Hii	 ina	maana	kwamba	
ikiwa	 unahisi	 msukumo	 wa	 Roho	 wa	 Mungu	 wa	 kuja	 Kwake,	 ni	 kwa	
sababu	tu	anakuvuta.		Sio	kwa	sababu	unamtamani.	
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Sababu	 pekee	 ya	 sisi	 kwenda	 kuhiji	 ni	 kwa	 sababu	 Yeye	 ndiye	 ambaye	
tayari	 alikuwa	 kwenye	 hija	 ili	 kutufikia,	 kuja	 na	 kututafuta	 sisi	 kondoo	
waliopotea.	 Tulipotea.	 Au	 sarafu	 iliyopotea	 iko	 wapi?	 Je!	 sarafu	 ilijua	
kuwa	imepotea?	Hapana.	Kondoo	alijua	kuwa	amepotea,	sarafu	haikujua	
kuwa	 imepotea.	 Haikuwa	 na	 uwezo,	 lakini	 bado	 ilipatikana.	 Wote	
wamepotoka,	wamepotea	pamoja.	Hakuna	atendaye	mema,	hapana	hata	
mmoja.	 Subiri	 kidogo.	 	 Halo,	 mimi	 hufanya	 mambo	 mazuri,	 sivyo?		
Anasema	hakuna	afanyaye	mema.	Koo	lao	ni	kaburi	lililo	wazi	kwa	ndimi	
zao	zilizo	tumia	hila.	Sumu	ya	nyoka	iko	chini	ya	midomo	yao.	“Si	yangu.	
Hakuna	sumu	chini	ya	midomo	hii."	Kweli?	Ndio	hivyo?	 	Labda	unahitaji	
jozi	 mpya	 ya	 miwani,	 Adrian.	 Ambao	 vinywa	 vyao	 vimejaa	 laana	 na	
uchungu,	miguu	yao	ni	miepesi	kumwaga	damu.	Uharibifu	na	taabu	zimo	
katika	njia	yao,	wala	njia	ya	amani	hawaijui.	Hakuna	hofu	ya	Mungu	mbele	
ya	macho	yao.	
Basi	tunajua	kwamba	yo	yote	inenayo	torati,	huwaambia	hao	walio	chini	
ya	 sheria,	 ili	 kila	 kinywa	 kifungwe,	 na	 ulimwengu	 wote	 uwe	 na	 hatia	
mbele	za	Mungu.	Kwa	hiyo,	kwa	matendo	ya	sheria	hakuna	mwenye	mwili	
atakayehesabiwa	 haki	 mbele	 zake,	 kwa	 maana	 kutambua	 dhambi	 huja	
kwa	njia	 ya	 sheria.	Na	ni	 kwa	msingi	wa	 andiko	hili	 kwamba	wengi	wa	
Waadventista	 Wasabato	 watapotea,	 kwa	 sababu	 kwa	 haki	 au	 vibaya,	
nilikuja	kuelewa	kwamba	kwa	matendo	ya	sheria	ningeweza	kuokolewa	
kwa	 kuwa	 nakula	 vyakuka	 vya	mimea.	 	 Kwa	 kuwa	mshika	 Sabato,	 kwa	
kuamini	katika	Ujio	wa	Pili	wa	Yesu	Kristo.	Na	kwa	kuamini	kwa	uaminifu	
kanuni	 ya	 imani	 ya	 Waadventista,	 kwamba	 nitaokolewa.	 Nilipataje	
ufahamu	huu?	 	 Kweli,	 tunahitaji	 kugeukia	 kisa	 kingine.	 	 Lakini	 kabla	 ya	
kugeukia	kisa	hicho,	tunahitaji	kusoma	sehemu	iliyobaki	ya	kifungu	hiki.	
Kwa	maana	utambuzi	wa	dhambi	huja	kwa	njia	ya	sheria.	
Mstari	wa	21,	lakini	sasa	haki	ya	Mungu	imedhihirika	pasipo	sheria.	Haki	
hii	 ilikujaje?	 Katika	 Yesu	 Kristo.	 Je,	 ilikuja	 na	 sheria?	 Ilikuja	 bila	 sheria.	
Sasa	haki	 ya	Mungu	 imedhihirika	pasipo	 sheria,	 inashuhudiwa	na	 torati	
na	manabii.	Sheria	 ina	kazi	yake.	Sheria	“hutazama”	haki	ya	Yesu	Kristo.	
Ndiyo,	 hilo	 ndilo	 jambo	 la	 kweli.	 Ninatambua	 hili.	 Hii	 ni	 nzuri.	 Sheria	
inatambua	 hilo.	 Haki	 ya	 Kristo,	 haki	 ya	 Mungu	 ipatikanayo	 kwa	 imani.	
Neno	 lipi	 linalofuata?	 Ya.	 Imani	 ya	 nani?	 Imani	 ya	 Yesu.	 Imani	 ya	 Yesu	
Kristo	kwa	wote	na	juu	ya	wote	wanaoamini,	kwa	maana	hakuna	tofauti.	
Haki	 ya	 Mungu	 kwa	 imani	 ya	 Yesu.	 Hebu	 tuje	 kwenye	 Wagalatia	 2:16.		
Wagalatia	 2:16,	 hii	 inakupa	 uwazi	 zaidi	 kidogo	 juu	 ya	 mchakato	 huu,	
ukijua	kwamba	hakuna	mtu	anayehesabiwa	haki	kwa	matendo	ya	sheria.	
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Lakini	 kwa	 imani	 ya	Yesu	Kristo,	 hata	 sisi	 tumemwamini	Yesu	Kristo	 ili	
tuhesabiwe	haki	kwa	imani	ya	Kristo,	na	si	kwa	matendo	ya	sheria.	Kwa	
maana	 hakuna	 mwenye	 mwili	 atakayehesabiwa	 haki	 kwa	 matendo	 ya	
sheria.	Kwa	hiyo	tunamwamini	Yesu,	kwamba	imani	yake,	imani	ya	Yesu,	
haki	yake	ndiyo	inayotuokoa.	Imani	ya	Yesu.	Kwa	hiyo	si	haki	iliyobuniwa	
kitaalamu	kwa	 imani,	 ni	 haki	 kwa	 imani	 ya	Yesu.	Unaona	 tofauti?	 	Nina	
imani	 na	 Yesu	 ni	 nani.	 	 Ninachopaswa	 kufanya	 ni	 kumwamini	 Yesu	 ni	
nani,	Mwana	wa	Mungu.	Katika	kuamini	jina	la	Mwana	pekee	wa	Mungu,	
ninapokea	imani	yake.	Imani	ya	Yesu.	 	Haki	kwa	imani	ya	Yesu.	Imani	ya	
Yesu.	 	Ndiyo.	Na	kama	Yesu	alivyosema,	tubu	na	uiamini	injili.	 Je,	unajua	
kwamba	 huwezi	 kuiamini	 injili	 isipokuwa	 umetubu?	 Hili	 ndilo	 jambo	
kubwa.	Ni	kwa	ajili	yetu	kukiri	kwamba	hatumtafuti	Mungu	na	kwamba	
hakuna	kitu	kizuri	ndani	yetu.	
Tunaokolewa	 tu	 kwa	 wema	 wa	 Mungu.	 	 Ni	 wema	 wa	 Mungu	
unaotuongoza	 kwenye	 toba.	 	 Na	 hii	 ndiyo	 sababu	 njia	 imenyooka	 na	 ni	
nyembamba,	 na	 ni	 wachache	 wanaoipata	 kwa	 sababu	 kwa	 nafsi	 ya	
mwanadamu	kukiri	dhambi	zao	na	udhaifu	wao	ni	 jambo	gumu	kufanya.		
Ni	 sawa	 kufanya	 ukiwa	 kijana,	 na	 umekuwa	 nje	 ya	 ulimwengu	 na	
umekuwa	ukibembea	na	kunywa,	na	kufanya	mambo	yote	ulimwenguni.		
Na	ndipo	unaweza	kujinyenyekeza	na	kukiri,	na	kisha	ujitoe	kwa	Bwana.		
Na	baada	ya	miaka	miwili	au	mitatu	ya	kusoma	Biblia	yako	na	kuhudhuria	
kanisani,	basi	unaweza	kuondoa	mambo	hayo	yote	na	ninaendelea	vizuri	
sana.	 	 Unaweza	 kuacha	 mambo	 hayo	 yote	 ya	 kukiri	 nyuma.	 	 Na	 ili	
kujiweka	mbali	na	dhambi	 inayoendelea	uliyo	nayo,	unaweza	kujiwekea	
kiwango	 chako	 na	 kulinganisha	 watu	 wengine	 kwa	 kiwango	 hicho.		
Yeyote?		Hapana,	usiinue	mkono	wako.	
Tunakuja	kwenye	Luka	18:9.	Huu	ni	mfano	wa	Waadventista	Wasabato.	
Sisi.	 	Aliwaambia	mfano	huu	watu	waliojiamini	kuwa	wao	ni	wenye	haki	
na	kuwadharau	wengine.	Sisi	si	Babeli.	Sisi	ni	wateule	wa	Mungu.	Tukiwa	
tumeitwa	katika	harakati	ya	Miller,	iliyowekwa	kwenye	mwamba	thabiti.	
Sisi	ni	watu	waliochaguliwa	na	Mungu.	Tuna	unabii,	tuna	ujumbe	wa	afya.	
Wale	 waliojiamini	 kuwa	 wao	 ni	 wenye	 haki	 na	 kuwadharau	 binti	 za	
Babeli.	Watu	wawili	walipanda	kwenda	hekaluni	kusali,	mmoja	Farisayo,	
mwingine	mtoza	ushuru.		Yule	Farisayo	akasimama	akaomba	hivi	moyoni	
mwake,	 Mungu	 nakushukuru	 kwa	 kuwa	 mimi	 si	 kama	 watu	 wengine;		
wanyang'anyi,	 wasio	 haki,	 wazinzi,	 au	 hata	 kama	 mtoza	 ushuru	 huyu.	
Mimi	hufunga	mara	mbili	kwa	wiki.	Natoa	zaka	ya	kila	kitu	nilicho	nacho.		
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Lakini	 mtoza	 ushuru	 akasimama	 kwa	 mbali,	 wala	 hakuthubutu	 hata	
kuinua	macho	yake	mbinguni,	bali	akijipiga-piga	kifua	akisema,	Ee	Mungu,	
uniwie	radhi,	mimi	mwenye	dhambi.	
Nawaambia	nyinyi,	huyu	alishuka	kwenda	nyumbani	kwake	amehesabiwa	
haki	 kuliko	 yule;	 kwa	maana	 kila	 ajikwezaye	 atadhiliwa,	 naye	 ajidhiliye	
atakwezwa.	 Na	 ninataka	 kukusomea	 kutoka	 kwenye	 	 Christ's	 Object	
Lessons,	 ukurasa	 wa	 152.	 Maelezo	 kidogo	 juu	 ya	 hili,	 ili	 tuweze	
kuyafanyia	 kazi.	 Christ's	 Object	 Lessons.	 	 Farisayo	 na	 watu	 wote	
wanaweza	 kuwakilisha	 matabaka	 makuu	 mawili	 miongoni	 mwa	 	 wale	
wanaokuja	kumwabudu	Mungu.	Matabaka	mangapi?	 	Mawili.	Wale	wote	
wanaokuja	 kumwabudu	 Mungu	 wako	 katika	 tabaka	 hizi	 mbili.		
Wawakilishi	wao	wawili	wa	kwanza	hupatikana	katika	watoto	wawili	wa	
kwanza	 ambao	 walizaliwa	 ulimwenguni.	 	 Kaini	 alijiona	 kuwa	 mwenye	
haki.	 Je,	 hilo	 halivutii?	 Je,	 umewahi	 kufikiria	 Kaini	 kuwa	 Farisayo?	 Kwa	
kweli	 sikumfikiria	 kuwa	 Farisayo,	 lakini	 ndivyo	 inavyosema.	 	 Alijiona	
kuwa	mwenye	haki.	Hakukiri	dhambi,	na	hakukiri	haja	ya	rehema.		Lakini	
Habili	 alikuja	 na	 damu	 iliyoelekeza	 kwa	 Mwana-Kondoo	 wa	 Mungu.	
Alikuja	 kama	mwenye	 dhambi,	 akikiri	 kwamba	 amepotea.	 Habili	 alikiri	
kwamba	amepotea.	Tumaini	lake	pekee	lilikuwa	upendo	usiostahiliwa	wa	
Mungu.	 	Mwenyezi-Mungu	aliiona	sadaka	yake,	 lakini	Kaini,	wala	sadaka	
yake	haikuonyesha	heshima.	Hisia	ya	uhitaji,	utambuzi	wa	umaskini	wetu	
na	dhambi	ndiyo	hali	ya	kwanza	kabisa	ya	kukubalika	na	Mungu.	Na	hii	
ndiyo	 sababu	 njia	 imenyooka,	 na	 njia	 ni	 nyembamba,	 na	 ni	 wachache	
waipatao.	Ni	lazima	ukiri	kwamba	umepotea.	Ungama	kuwa	huna	uwezo,	
lakini	jitupe	juu	ya	rehema	ya	Mungu.	Pale	dhambi	inapoongezeka,	neema	
huongezeka	zaidi.	Hii	ni	sayansi	ya	wokovu.	
Kwa	hiyo	tunaona	ya	kwamba	katika	Habili	kumtoa	mwana-kondoo	wake,	
anatoa	 mwana-kondoo	 wake	 na	 hasemi	 “Kaini,	 unaona,	 mimi	 namtoa	
mwana-kondoo.	Wewe	 humtoi	 mwana-kondoo.	 Ninafanya	 kama	Mungu	
alivyosema.	Wewe	hufanyi	yale	ambayo	Mungu	alituambia	tufanye,	mimi	
ni	bora	kuliko	wewe."		Habili	hafanyi	hivyo.	
Anafanya	 nini?	 Kukiri	 mwenyewe	 kwamba	 amepotea.	 Ndicho	
anachofanya.	Bwana,	nisaidie.	Nahitaji	neema	yako.	Namaanisha	kwamba	
je	hilo	halichoshi	baada	ya	miaka	michache?	Huku	kujishusha	kila	mara	
hakuchoshi?	 Je!	 ndivyo	 anavyofanya?	 Ni	 wazi,	 baada	 ya	 kukiri	 kwamba	
amepotea	na	kumwomba	Mungu	ampe	neema,	anakuwa	katika	upya	wa	
uzima,	sivyo?		
Uhakika	wa	wokovu	huja	ndani	yake,	kuna	furaha	ya	wokovu.	Kuna	uhuru	
na	furaha	inayoambatana	na	hilo,	lakini	ni	mchakato	wa	mara	kwa	mara.		
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Inasema	 katika	 kitabu	 Great	 Controversy,	 kazi	 ya	 utakaso	 ni	 endelevu.	
Kadiri	 tunavyomkaribia	 Kristo,	 ndivyo	 tunavyoonekana	 kuwa	 wenye	
dhambi	zaidi	machoni	petu	wenyewe.	Kweli?		Ndivyo	ilivyo,	wow.	Lakini	
kadiri	unavyoonekana	kuwa	mwenye	dhambi	zaidi	machoni	pako,	ndivyo	
unavyoweza	 kumtegemea	 Kristo	 zaidi.	 Hiki	 ndicho	 kitendawili.	 Hivi	
ndivyo	ilivyo	kabisa.	Na	maisha	ya	maombi	yanakuwa	ya	asilia	kabisa	kwa	
sababu	utegemezi	unakuwa	wa	kweli	zaidi.	
Unapohisi	 upotevu	 wako,	 maombi	 yako	 ni	 ya	 dhati	 zaidi.	 Si	 mambo	 ya	
kujitungia,	 si	 mambo	 ya	 kujaribu…Nakumbuka	 nikiwa	 kijana	 nikifikiri	
Yesu	 aliomba	 usiku	 kucha.	 Nami	 nikawa	 najaribu	 kuomba	 usiku	 kucha.	
Najitahidi	 mpaka	 saa	 mbili	 usiku,	 ninachoka	 sana	 na	 nahitaji	 kwenda	
kulala.		Lakini	nilisema	nitaomba	usiku	kucha.	Nje	ya	muktadha,	sivyo?	Ili	
kuomba	kwa	njia	hiyo.	Makundi	mawili	ya	watu,	huna	budi	kuchagua	ama	
wewe	ni	mtoza	ushuru	au	Mfarisayo.	Wewe	ni	mwenye	haki	kwa	matendo	
yako	 au	 kwa	 imani	 ya	 Yesu.	 	 Kutumainia	 wema	 wa	 neema	 ya	 Mungu.		
Ningependa	tugeukie	hapa	...	Vema,	kabla	ya	hapo	nataka	kushiriki	uzoefu	
wangu	 kidogo	 tu.	 Baada	 ya	 kulelewa,	 kuwa	 na	 baraka	 kuu	 kubwa	 ya	
kulelewa	 katika	 nyumba	 ya	Waadventista	 na	 kuketi	miguuni	mwa	wale	
waliohubiri	ujumbe	wa	malaika	wa	tatu	kama	tulivyouelewa	katika	miaka	
ya	1970.	Kusoma	visa	vya	Biblia	vya	Arthur	Maxwell,	na	Kukumbuka	siku	
ya	Sabato	kuitakasa.	Naam,	nilijaribu.	
Ilikuwa	ngumu,	mambo	yote	ambayo	sikuweza	kuyafanya,	 lakini	nilitaka	
kuyafanya.	 Nyama	 hizo	 zote	 za	 kupendeza	 za	 gluteni	 ambazo	 ziliharibu	
mfumo	 wangu	 wa	 usagaji	 chakula.	 Lakini	 ilikusudiwa	 vizuri,	 kunitoa	
kwenye	 vyakula	 vya	 nyama	 na	 vitu	 hivyo	 vyote.	 Lakini	 uzoefu	 wangu	
ulikuwa	kwamba	nilipokuwa	na	umri	wa	miaka	12,	mwaka	wa	1979	kabla	
ya	 1980.	 Ndiyo,	 kabla	 ya	 1980.	 Nilibatizwa,	 niliulizwa	 na	 mchungaji	
wangu	 ikiwa	 ningependa	 kufanya	 masomo	 ya	 ubatizo	 ili	 kujitayarisha	
kwa	ajili	ya	ubatizo.	Nikasema,	"Ndio,	hilo	linasikika	vizuri."	Na	kwa	hivyo	
nilifanya	 masomo	 ya	 ubatizo,	 na	 nilijitayarisha	 kwa	 ubatizo	 katika	 kile	
ambacho	ningekiita	mchakato	wa	yote	ambayo	Bwana	alikuwa	amesema	
nitafanya.	 Ubatizo	 wangu	 nikiwa	 na	 umri	 wa	 miaka	 12	 nilimuahidi	
Mungu.	 	Ningewezaje	kujipata	katika	hali	hiyo	nikiwa	na	umri	wa	miaka	
12?	Uwezo	wangu	wa	kuelewa	dhambi	yangu	ulikuwa	mdogo,	hasa	katika	
mazingira	ambayo	nilikulia.	
Mazingira	 yenye	 makazi	 yanayokua	 katika	 Bonde	 la	 Yarra,	 nje	 ya	
Melbourne	katika	kituo	 cha	Waadventista	 ambapo	kulikuwa	na	nyumba	
ya	uchapishaji,	shule,	kituo	cha	maisha	na	hospitali	katika	bonde	hili	dogo	
la	kupendeza	ambapo	mto	huu	mzuri	ulikuwa	ukitiririka	kutoka	milimani.	
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Kumbukumbu	 zangu	 za	 kwanza	 za	 maisha	 hutoka	 kwenye	 bonde	 hilo.	
Kuzaliwa	ndani	ya	moyo	wa	mpango	wa	Uadiventista.	 	Niliwekwa	wakfu	
kanisani	 huko	 Warburton,	 na	 ndiyo	 maana	 mahali	 hapo	 ni	 mahali	 pa	
pekee	 sana	 kwangu.	 Siku	 zote	 napenda	 kurudi	 huko.	 Na	 mwaka	 huu,	
nilipata	fursa	hiyo.	Nilikuwa	na	fursa	kubwa	ya	kuwabatiza	watu	watatu	
katika	 ule	 Mto	mzuri	 wa	 Yarra,	 karibu	 na	 kona.	 Mazingira	 yale	 mazuri	
nadhani	 ilikuwa	 ni	mmishonari	 fulani	wa	Kiamerika	 alikuwa	 amepanda	
miti	hii	yote	miekundu	kwenye	kingo	za	mto	na	imekuwa	na	kurefuka.	Na	
niliwahi	 kupanda	 hiyo	 nikiwa	 mtoto	 nilipokuwa	 nikienda	 shule	 huko.	
Nami	nilipata	fursa	ya	kuwabatiza	watu	hawa	wazuri	nyuma	ya	jumba	la	
uchapishaji	 la	 sayansi,	 ambalo	bado	 linaendelea	 kufanya	kazi	 huko	hadi	
leo.	Shule	haifanyi	kazi	tena.		Hospitali	haifanyi	kazi	tena.	
Shirika	 la	 kituo	 cha	 Afya	 na	 chakula	 havifanyi	 kazi	 tena	 huko.	 Vyote	
vimefungwa.	Majengo	tupu	tu	ya	enzi	zilizopita.	Nini	kimetokea?	Tuliacha	
mpango	 huo,	 sivyo?	 Tulijaribu	 kushindana	 na	 dawa	 za	 kawaida.	 Hili	 ni	
jambo	 la	 msingi	 sana,	 lakini	 mke	 wangu	 alikuwa	 mkuu	 wa	 idara	 ya	
matibabu	 ya	 maji	 katika	 Hospitali	 ya	 Waadventista	 ya	 Sydney.		
Hydrotherapy,	 nyuma	 katika	 miaka	 ya	 90	 bado	 walifanya	 tiba	 ya	 maji.	
Lakini	kwa	sababu	hawakuweza	kudai	matibabu	ya	hydrotherapy	kwenye	
fedha	za	afya,	waliifunga.	Kwa	hiyo	mke	wangu	alikuwa	mkuu	wa	mwisho	
wa	idara	ya	matibabu	ya	maji	katika	Hospitali	ya	Waadventista	ya	Sydney.	
Je,	hilo	ni	jambo	ambalo	tunapaswa	kushangilia?	Si	kweli.	Hiyo	ndiyo	kazi	
yetu	ya	usafi	wa	mazingira.		Kutumia	tiba	rahisi,	kuponya	watu.	Kwa	hiyo	
kwa	kuwa	nilikulia	katika	mazingira	haya	nikiwa	na	umri	wa	miaka	12,	
nilimuahidi	Mungu	na	nilikusudia.	 	Nilimaanisha	kweli.	Nilitaka	kufanya	
jambo	 lililo	 sawa	 na	 wazazi	 wangu,	 kwa	 njia	 ya	 Mungu.	 Nami	 nilitaka	
kumtumikia.	
Na	 baadhi	 yenu	 mmenisikia	 nikisema	 hivi	 kabla,	 lakini	 uzoefu	 wangu	
mzuri	na	Mungu	baada	ya	kubatizwa	ulidumu	kama	saa	tatu.	Kwa	sababu	
karibu	wakati	 jua	linatua,	baba	yangu	alitoka	na	kusema,	“Adrian,	nenda	
ukaoshe	 vyombo.	 Njoo.”	 “Kwa	 nini?	 Yaani	 niliosha	 jana	 usiku.	 Kwa	 nini	
dada	 yangu	 hawezi	 kufanya	 hivyo?	 	 Kwa	 nini	 ni	 lazima	 nivioshe?”	
Nilimuahidi	Mungu.	Sawa.		
Ilikuwa	 ngumu	 sana.	 	 Nilitaka	 kufanya	 jambo	 lililo	 sawa,	 lakini	 nilipata	
Warumi	 7.	 Mambo	 ambayo	 nilitaka	 kufanya,	 sikuweza	 kufanya.	 Na	
mambo	 ambayo	 sikutaka	 kufanya,	 niliendelea	 kuyafanya.	 	 Mimi	 ni	 mtu	
mnyonge.	Lakini	badala	ya	kuja	kwenye	sehemu	inayofuata	ya	Warumi	8,	
nikiwa	kijana	nilianza	polepole	kupoteza	kupendezwa	kwangu	na	mambo	
ya	 kiroho.	 	 Kuchukua	Biblia	 kulikuwa	 tu	 ukumbusho	wa	dhambi	 yangu.	
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Sikutaka	 kukumbushwa	 juu	 ya	 dhambi	 yangu,	 kwa	 hiyo	 nilianza	
kutazama	 mambo	 mengine	 kama	 vile	 sinema,	 na	 kucheza	 michezo	 na	
kujifurahisha.	Kucheza	michezo,	kufanya	chochote.	
Bado	 ningeenda	 kanisani,	 kuketi	 nyuma	 ya	 kanisa	 na	 kuvumilia	mateso	
nikingoja	 saa	 sita	 kamili.	 Katika	 umri	wa	miaka	 16,	 na	 17,	 kwa	 sababu	
nilikuwa	na	hofu	hii.		Nilikuwa	na	hofu	hii.	Ikiwa	kuna	jambo	moja	kuhusu	
kuwa	 Muadventista,	 huwezi	 kuiacha	 Sabato.	 Nimetoka	 katika	 jamii,	
inabidi	uelewe	jamii	niliyotoka	nikiwa	darasa	la	pili.	Na	mmoja	wa	watoto	
akashuka	 kwenye	 duka	 la	mahali	 hapo,	 naye	 akanunua	mkebe	wa	 Coca	
Cola.	 	“Unaweza	kuamini	hivyo?	Sote	tuko	katika	mshtuko.	Wow,	hiyo	ni	
dhambi."	 Hiyo	 ndiyo	 jamii	 niliyokulia.	 Sasa	 sikupendekezei	 unywe	 Coca	
Cola.	 Hayo	 ni	 mambo	 mabaya,	 lakini	 ni	 muktadha	 mzima	 ambao	 hili	
linaeleweka.	 Je,	 tunapataje	 haki?	 	 Uadilifu	 kwa	 kuepuka	 Coca	 Cola.		
“Nakushukuru	 Mungu,	 mimi	 si	 kama	 watu	 wengine.	 Sinywi	 Coca	 Cola.”	
Unaona,	 haya	 ndiyo	 mazingira	 niliyokulia.	 Wazazi	 wangu	 hawakuwa	
wenye	misimami	mikali	katika	imani	yao,	jambo	ambalo	ninapokumbuka	
nyuma	lilikuwa	baraka	kubwa.	
Nilikua	 katika	mazingira	 niliyokulia,	 tulikuwa	na	 vitabu	 vichache	 tu	 vya	
Roho	ya	Unabii.	Tulikuwa	na	Patriarchs	and	Prophets,	Tulikuwa	na	Desire	
of	 Ages,	 Great	 Controversy,	 Steps	 to	 Christ.	 Labda	 na	 vingine	 vichache,	
lakini	 hawakuwahi	 kuwasilishwa	 kwetu	 nyumbani	 kwetu.	 Nakumbuka	
katika	umri	wa	miaka	14	au	15,	kijana	huyu	aliendelea	kuzungumza	 juu	
ya	 kitabu	 hiki	 kiitwacho	 The	 Spirit	 of	 Prophecy.	 Na	 ananukuu	 kutoka	
sehemu	hii	ya	kitabu	hiki	"Hicho	 lazima	kiwe	kitabu	kikubwa."	Nilifikiri.	
Sikujua	kulikuwa	na	vitabu	kadhaa,	sikuwa	nimelifanyia	kazi	hilo	nikiwa	
na	 umri	 wa	 miaka	 14	 au	 15.	 	 Lakini	 jambo	 la	 kushukuru,	 sikuwa	
nalazimishwa	 juu	 ya	 The	 spirit	 of	 Prophecy	 kama	 vile	wenzangu	wengi	
walivyokazimishwa.	 Tulipokuwa	 na	 mlipuko	 wa	 mtazamo	 wa	 Glacier	
mnamo	 1980,	 marafiki	 zangu	 wengi	 walitoka	 nje	 ya	 ujumbe	 wa	
Waadventista.	 Waliitupa	 The	 spirit	 of	 Prophecy,	 wakawaviuza,	
wakavichoma.		
Lakini	kwa	sababu	sikuwa	na	The	spirit	of	Prophecy	ikinilemea,	kukutana	
kwangu	 kwa	 mara	 ya	 kwanza	 na	 The	 spirit	 of	 Prophecy	 ilikuwa	
nilipokuwa	na	umri	wa	miaka	17.	
Baada	ya	miaka	mitano	ya	 “kumuahidi	Mungu,”	na	kukata	 tamaa	kabisa	
ya.	 kujaribu	 kuwa	 mtu	 mzuri,	 sikuweza	 kufanya	 hivyo	 tena.	 Kwamba	
maisha	yangu	nilipoanza	kujiingiza	kwenye	sinema	na	muziki,	na	kuanza	
kusikiliza	 muziki	 mzito.	 Nilijua	 kwamba	 nilikuwa	 nimetoka	 kutoka	
kwenye	maadili,	 na	 sikuweza	 tena	 kuzuia	 dhambi	 niliyokuwa	nikijilisha	
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kwayo.	Mbegu	za	dhambi	zilianza	kujidhihirisha	zenyewe.	Na	hapa	ndipo	
ninapoanza	kitabu	cha	Identity	Wars	katika	mzozo	na	mama	yangu.	Mama	
alipoingia	 chumbani	 kwangu	 na	 kusema,	 "Mwanangu,	 chumba	 chako	
kimeharibika,	 tafadhali	 kisafishe."	 Na	 muziki	 wote	 ambao	 nilikuwa	
nikisikiliza,	Queen,	AC/DC,	mambo	yote	haya	yalianza	kuzuka	katika	nafsi	
yangu.	 Wewe	 ni	 nani	 uniambie	 nifanye	 nini?	 Niligeuka	 na	 kumtazama	
mama	 yangu,	 nikamkonyeza.	 Nikasema,	 "Niache.	 Hapa	 ndipo	 mahali	
pangu."		Sehemu	yangu?	
Nani	 analipa	 umeme,	 nani	 analipa	 kodi?	 	 Lakini	 hapana,	 tunamiliki	
nyumba	 hiyo.	 	 Nani	 alinunua	 nyumba?	 Je!	 ni	 wewe?	 	 Hapana.	 Mahali	
pangu.	 Mtazamo	 uliopotoka.	 Mungu	 kwa	 hekima	 yake	 kuu	 aliweza	
kumsaidia	mama	yangu	kujizuia.	 	Wakati	 fulani	tungeingia	katika	kupiga	
kelele	 za	 namna	 zote.	 Mnajua	 porojo	 hizo,	 baadhi	 yenu.	 Ugomvi,	 lakini	
safari	hii	hakufanya	hivyo	kwa	sababu	nilichosema	kilimchukiza	sana	hivi	
kwamba	aliinamisha	kichwa	chini	na	kufunga	mlango.	Na	kisha	nilijisikia	
vibaya	sana.	 	Nilimuumiza	mama	yangu.	Na	nilijua	nimemuumiza	mama	
yangu.	 Na	 hilo	 lilinifanya	 nijisikie	 vibaya	 sana.	 Na	 Roho	 wa	 Mungu	
akasema	nami.	Alisema,	 "Adrian,	 je,	huyu	ndiye	mtu	ambaye	ungependa	
kuwa?	 Je,	 ungependa	 kubadilika?	 Je!	 wataka	 jambo	 bora	 zaidi?"	 	 Yesu	
anazungumza	kwa	upole	na	nafsi	ya	mwanadamu,	sivyo?	Hakunihukumu.		
Hakusema,	 "Wewe	 mwenye	 dhambi	 mbaya,	 unawezaje	 kuthubutu	
kusema	 na	 mama	 yako	 hivyo?"	 Nilijisemea	 hivyo,	 lakini	 hakuniambia	
hivyo.	
Alininong'oneza.	 Je,	haya	ndiyo	maisha	unayotaka	kuishi?	 Je,	ungependa	
kwenda	kwenye	njia	tofauti?	Hatia	ilinisumbua	juu	ya	nafsi	yangu.	Sheria	
ilikuwa	mwalimu	wangu	wa	 kunileta	 kwa	Kristo,	 kwa	 sababu	nilijua	 ile	
amri	 isemayo	 waheshimu	 baba	 yako	 na	 mama	 yako.	 Na	 sikuwa	
nimemheshimu	mama	yangu.	Amri	ile	ilileta	usadikisho	huo	juu	yangu,	na	
ilinipeleka	kwa	Kristo.	Basi	nikarudi	kwa	mama	na	kumuomba	msamaha.	
Nami	 nikamwambia,	 “Mama,	 nimechoshwa	 na	 unafiki.	 Ninataka	 kuwa	
Mkristo.	 Naye	 akanipa	 kitabu	 Steps	 to	 Christ.	 Ubarikiwe,	 mama.	 Sasa	
nilikuwa	nimefunuliwa	kwa	kitabu	Steps	to	Christ	nilipokuwa	na	umri	wa	
miaka	14,	 lakini	 nilikuwa	 tajiri	 na	 nimeongezeka	 kwa	mali	 na	 sikuhitaji	
chochote	 kwa	wakati	 huo.	 Na	 ninapotazama	 kitabu,	 kurudi	 kwenye	 TV,	
kurudi	 kulala.	 Lakini	 nilipokuwa	 na	 umri	 wa	 miaka	 17,	 jambo	 fulani	
lilikuwa	limebadilika.	
Sikuweza	kustahimili	unafiki	ndani	yangu.	 	Unapozungumza	na	marafiki	
zako	 na	 unammwambia	 mtu	 fulani,	 "jamaa	 huyo	 ni	 mcheshi."	 Wakati	
wote,	 Roho	 wa	 Mungu	 ni	 kama,	 "Je,	 hivyo	 ndivyo	 unavyopaswa	
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kuzungumza	kuhusu	watu?	Je,	ndivyo	Yesu	ambavyo	angefanya?"	Upande	
huu	wa	hatia,	na	unajaribu	kuusukuma	mbali,	kuusukuma	mbali.	Na	kwa	
hivyo	nilichukua	kitabu	kutoka	kwa	mama	yangu	na	hatia,	hatia	ambayo	
nilikuwa	nimefanya,	sikutaka	kufanya	mambo	haya	tena.	Nilikata	 tamaa.	
Sitaki	 kuongea	 na	mama	 yangu	 hivi.	 Kwa	 hiyo	 nikaanza	 kusoma	 kitabu	
hicho.	Sura	ya	kwanza,	nzuri.	Hii	ni	mara	yangu	ya	kwanza	kukutana	na	
Roho	 ya	 Unabii.	 Haleluya.	 	 Nafsi	 iliyokata	 tamaa	 yenye	 kiu	 na	 njaa	 ya	
ukweli,	 ikifungua	kurasa	hizo	zilizojaa	upendo	wa	Mungu.	Na	nikaisoma,	
ukurasa	 wa	 13	 Hatua	 kwa	 Kristo,	 mtazame	 nyikani.	 	 Mtazameni	 katika	
bustani.	Nilikuwa	nimesikia	 hadithi.	Nilikuwa	nimesikia	wahubiri	wengi	
wakiwasilisha	hadithi	hiyo	kwangu.	Nilikuwa	sasa	nimeisoma.	
Kama	mojawapo	 ya	 tuzo	 zangu	 za	 Pathfinder,	 ilibidi	 nisome	 Injili.	 Kwa	
hivyo	nilisoma	kupitia	Mathayo,	Marko,	Luka	na	Yohana,	nikapata	beji	ya	
heshima.	Kwa	hivyo	nilisoma,	nilielewa	hadithi.	 Lakini	 sasa	hadithi	hiyo	
inakuwa	hai,	Roho	wa	Mungu	anazungumza	nami	kupitia	hadithi	hiyo.	Na	
ni	 kana	 kwamba,	 nimesimama	 nikimtazama	 Mwana	 wa	 Mungu	 na	
anatoka	 jasho	 la	matone	 ya	 damu.	Na	 nina	 ufahamu	huu	 kwamba	 uzito	
juu	 ya	mabega	 yake	 kwa	 namna	 fulani	 umeunganishwa	 nami.	 Kwamba	
ninahusika	kwa	kiasi	fulani	kwa	mateso	anayopata.	Kisha	neno	likasema,	
"Tazama	 pale	 msalabani."	 Na	 akili	 yangu	 inabadilika	 mara	 moja,	 na	
ninamwona	 Kristo	 msalabani.	 Sasa	 katika	 kila	 njia	 nyingine	 ya	 maisha	
yangu	 ambapo	 nilikuwa	 nimewaletea	 watu	 wengine	 ugumu,	 sikuzote	
niliona	 sura	ya	kufadhaika.	Tena,	 "kama	kweli?	Ulilazimika?"	Kwa	hivyo	
ninamtazama	Yesu	msalabani.	
Na	 Roho	 huangazia	 akili	 yangu	 ninapoutazama	 msalaba,	 na	 kuutazama	
uso	 wa	 Yesu.	 Na	 nilichoona	 hapo	 kilibadilisha	 maisha	 yangu	 milele.	
Niliona	upendo.	Niliona	sura	hii	nzuri	ambayo	ilinitazama	tu	kwa	upendo.	
Hakuna	 hukumu.	 Hakuna	 chuki,	 hakuna	 hasira.	 	 Upendo	 tu.	 Haya	 yote	
nilifanya	kwa	ajili	ya	kukupenda	wewe,	Adrian.	Kwa	sababu	niliutazama	
uso	 ule	 ukiwa	 umeangazwa	 na	 Roho.	 Nilikuwa	 nimesimama	 mbele	 ya	
msalaba.	 Na	 nilivyoelewa	 basi	 nilikuwa	 nikitazama	 msalaba	 wa	 miaka	
2000	iliyopita,	lakini	hapana,	ukweli	ni	kwamba	kila	siku	Kristo	anateseka	
na	mateso	ya	kusulubiwa.	Msalaba	aliokuwa	juu	yake	ulikuwa	ni	msalaba	
ambao	nilikuwa	nimempigilia,	kwa	kukataa	kwangu	amri	zake	na	sheria	
zake.	Na	kutembea	na	kuchagua	kutembea	katika	njia	yangu	mwenyewe,	
na	 kufanya	 matamanio	 yangu	 na	 mwelekeo	 wangu	 mwenyewe.	 Na	
kuzimu	 na	 kila	 mtu	 mwingine,	 kwa	 sababu	 nitafanya	 kile	 ninachotaka	
kukifanya.	
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Hiki	ndicho	kilikuwa	kinampigilia	misumari	msalabani,	na	hapakuwa	na	
hukumu.	Kwa	hiyo	sasa	hakuna	hukumu	ya	adhabu	kwa	wale	walio	katika	
Kristo	Yesu,	na	kunang'aa	kutoka	kwenye	uso	wake	upendo	huu	na	kibali	
ambacho	 kilivuja	 akili	 yangu	 kabisa.	 Unawezaje	 kunisamehe?	 	 Nilikuwa	
nimepotea,	 mwenye	 dhambi	 asiye	 na	 tumaini	 duniani.	 Na	 machoni	 pa	
Yesu,	 niliweza	 kuona	 kukubalika	 na	 kupendwa	 na	 hilo	 liliipenya	 roho	
yangu.	 	 Na	 papo	 hapo,	 papo	 hapo	 katika	 roho	 yangu,	 nikamshika	 na	
nikamng'ang'ania.	 Nami	 nikasema,	 "Bwana	 Yesu,	 tafadhali	 ingia	 katika	
maisha	 yangu.	 Tafadhali	 nisaidie.	 Mimi	 ni	 Mkristo	 asiye	 na	 tumaini.	
Nimeshindwa	 kabisa.	Ninawaaibisha	wazazi	wangu,	 ninatazama	mambo	
maovu.	 Ninasema	 maovu."	 	 Na	 wakati	 huo,	 niliweza	 kuhisi	 amani	 hii.	
Amani	hii	iliyonijia.	Amani,	kwa	sababu	Adrian	alimwamini	Mungu,	nayo	
ikahesabiwa	kwake	kuwa	haki.	Niliamini	kuwa	nimesamehewa.	
Nilikuwa	na	kumbukumbu	kubwa	tu.	Sio	wimbo	ninaopendekeza.	Lakini	
wakati	huo	katika	miaka	ya	1980,	alikuwa	mwanamuziki	kwa	jina	David	
Meece,	 na	 aliimba	 wimbo	 wa	 Forgiven,	 bila	 kujali	 umefanya	 nini.	
Niliicheza	 tena	 na	 tena.	 	 Kusamehewa.	Ndiyo	 ndiyo.	 Si	 kwa	matendo,	 si	
kwa	neno	lolote	jema	nililofanya,	bali	kwa	damu	ya	Yesu	Kristo.		Alikuwa	
akiteseka	 badala	 yangu.	 Nilikuwa	 na	 uhakika	 wa	 msamaha	 wa	 dhambi	
zangu.	Nilijua	kwamba	nina	uzima	wa	milele.	Na	papo	hapo	amani	hiyo	
iliponijia,	 maisha	 yangu	 yote	 yalibadilika.	 Mambo	 ambayo	 hapo	 awali	
niliyapenda,	 sasa	 niliyachukia.	 Maana	 hapo	 awali	 nilitumia	 maneno	 ya	
laana	kila	wakati.	Nilipenda	kutazama	sinema,	na	kuona	jeuri	na	ukosefu	
wa	 adili.	 Mambo	 haya	 niliyafurahia,	 na	 sasa	 huyu	 Roho	 mpya	 alikuwa	
amekuja	maishani	mwangu,	sikuweza	kustahimili.	Niliposikia	jina	la	Yesu	
likitwaliwa	bure,	ilikuwa	kama	mshale	ulionichoma.	Sikuweza	kuvumilia.		
Sikuweza	kuyasikiliza.	
Sikuweza	 kusikiliza	 muziki	 ambao	 niliwahi	 kusikiliza.	 Ulikuwa	
ukinichoma.	 Ulikuwa	 unanichukiza.	 Ilikuwa	 ni	 chukizo	 kwangu.		
Mabadiliko	makubwa	 katika	maisha	 yangu	 yalikuwa	makubwa	 sana.	Na	
baadhi	yenu	mmesikia	haya,	lakini	huwa	napenda	kusimulia	hadithi	kwa	
sababu	 ni	 ushahidi	 kwangu	 wa	 kazi	 ya	 neema	 katika	 nafsi	 ya	
mwanadamu.	Baada	ya	kuwa	na	uzoefu	huu	mkubwa	na	kuanza	kuimeza	
Biblia,	 sikuweza	 kutosheka.	 Na	 kwa	 ghafula,	 ingawa	 kabla	 sijaweza	
kusoma	 sura	 nzima	 za	 Biblia,	 nilihisi	 kuchoka.	 Sasa	 nilisoma	 mistari	
miwili,	na	ubongo	wangu	ungevuma	kabisa.	Lo,	hii	ni	ajabu.	Roho	wa	Yesu	
akitengeneza,	 kufanya	 kazi	 upya,	 kurekebisha,	 kubadilisha.	 Yeye	 aliye	
ndani	ya	Kristo	ni	kiumbe	kipya.	Mambo	ya	kale	yamepita,	mambo	yote	
yamekuwa	 mapya.	 	 Kumbuka	 hadithi	 ambapo	 hatimaye	 nililazimika	
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kushinda	ugonjwa	wa	homa	ya	Jumamosi	usiku.	Marafiki	zangu	hunipigia	
simu	na	kusema,	"Tutaenda	kutazama	filamu	mpya	zaidi	ya	James	Bond.	
Je,	 utakuja?""Oh,	 hapana,	 hapana,	 hapana.	 Sitaweza,	 hapana,	 hapana,	
hapana."	
Nini?	Hutakuja?	Tunakuja	kukuchukua.		Vijana	hawa	wote	wa	kupendeza	
wa	 Waadventista	 Wasabato	 wanakuja	 kunichukua	 ili	 kunipeleka	
kutazama	sinema	mpya	ya	James	Bond.	Haya!		Nikasema,	"Hapana,	sitaki	
kwenda.""Unaumwa?	 Una	 nini?	 Haya.	 Ingia	 kwenye	 gari."	 Sikutaka	
kuwaambia	kuwa	nilikuwa	nasoma	kitabu	cha	Wafilipi.	Sikutaka	kuacha.	
Nenda	 kaone	 movie	 ya	 kibubu,	 kuna	 watu	 wanauana.	 Nasikia	 kama	
wakinambia	 "Njoo."	 Kwa	 kweli	 wanatia	 shinikizo.	 Nikasema,	 “Angalia,	
ninataka	 tu	 kusoma	 Biblia	 yangu,	 sawa.”	 	 Wakaondoka.	 Kitu	 kilikuwa	
kimebadilika.	 	Marafiki	 zangu	 shuleni	 hapo	 awali,	 nilipenda	 kuwa	 utani	
kwa	watu	na	kuwa	kitovu	cha	vicheko	na	furaha.	Na	rafiki	yangu	mmoja	
alikuja	kwangu	na	akasema,	"Adrian,	unafanyaje	hivi?	ni	kwa	siku	nyingi	
sasa,	 na	 kila	 mtu	 ameshawishika.	 Wewe	 ni	 mcheshi	 sana,	 unafanyaje	
hivi?"	
Na	 nikamwambia	 tu,	 "Si	mzaha."	Ni	 kana	 kwamba	nilimpiga	 usoni.	Huu	
sio	mzaha.		Sehemu	ya	hatia	ya	dhambi.	Mama	yangu,	asante	Mungu	kwa	
ajili	ya	mama	yangu.		Alifanya	kazi	nyuma	ili	kuniingiza	kanisani,	kwenye	
kwaya	ya	 shule.	Na	kwa	 sababu	nilikuwa	na	 sauti	 ya	besi,	 nilichaguliwa	
kuimba	 besi	 katika	 kikundi	 cha	wanaume	wa	 kundi	 hilo.	 Nasi	 tulikuwa	
tukienda	na	kuimba	makanisani,	na	kuimba	Just	A	Little	Talk	With	Jesus.	
Na	 hizo	 nyimbo	 nyingine	 zote	 nzuri	 za	 kikundi	 hicho,	 na	 hii	 ni	 kabla	
sijaongoka.	Nikirejea	kabla	sijaongoka,	na	tuko	nyuma	ya	kanisa	na	siwezi	
kupata	sehemu	yangu	sahihi.		
Na	 ninalaani	 na	 ninaapa,	 na	 siwezi	 kupata	 sehemu	 yangu	 sahihi.	 Kisha	
tunainuka	na	kuimba	Just	A	Little	Talk	With	Jesus	makes	it	right.	Na	baada	
ya	kumaliza	kuimba,	najihisi	kama,	"Siwezi	kusimama	mwenyewe.	Huu	ni	
wazimu."	
Ninaimba	 juu	ya	Yesu	 lakini	mawazo	yanakuja	"Jiangalie,	Adrian.	Huo	ni	
wazimu.	 Unafanya	 nini?"	 Sikuweza	 kuvumilia	 tena.	 Mungu	 aliruhusu	
dhambi	 ikuzwe	 katika	 maisha	 yangu	 ili	 kunileta	 kwenye	 toba.	 Na	 kwa	
hivyo	 kikundi	 chetu	 kilibadilika	 na	 tukaimba	mbele	 ya	 heritage	 singers.	
Ndiyo.	 Hiyo	 ilikuwa	 poa.	 Na	 kisha	 tukatengeneza	 albamu.	 Hiyo	 ilikuwa	
poa	zaidi.	Lakini	yule	aliyekuwa	kichaa	zaidi	katika	kundi	ghafla	anainua	
mkono	wake	 juu	na	kusema,	 "Sitaimba	muziki	na	ngoma	 tena.	Hapana."	
Nini?	 	 Mabadiliko	 kamili.	 Siipendi,	 sikuweza.	 Kwa	miezi	 sita	 ya	 maisha	
yangu	 sikusikiliza	 muziki.	 	 Nilipenda	 tu	 mdundo.	 Nakumbuka	
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nilizungumza	 na	 mtu	 mmoja	 tulipokuwa	 tukienda	 katika	 uinjilisti	 wa	
nyumba	 kwa	 nyumba	 na	 alisema	 dini	 yangu	 ni	 mdundo.	 	 Naam,	
nakumbuka	hilo.	
Nadhani	leo	wanaiita	oonch,	oonch,	oonch.	Je,	hilo	ni	neno	linalofahamika	
kwako?	Ulipata	 kujua	 kizazi	 kijacho.	 	 Kizazi	 kijacho.	Nina	 rafiki	 ambaye	
mwanawe,	sahani	yake	ya	nambari	ni	oonch.	Ni	kuendesha	tu,	kila	aina	ya	
mambo.	Kwa	hivyo	mdundo,	ni	dini.	Lakini	nilipompa	Kristo	moyo	wangu,	
na	nikaketi	na	kujielimisha	juu	ya	sinema	na	muziki,	na	sasa	nitakaa	chini	
na	 kusoma	 Biblia.	 	 Sawa,	 tusome	 Biblia.	 Mwenye	 kukemewa	mara	 kwa	
mara	 akishupaza	 shingo	 yake,	 ataangamia	 ghafula,	 wala	 hapati	 dawa.		
Lazima	 nifanye	 kitu.	 Hii	 inachosha	 sana.	 	 Ni	 vigumu	 kubadili	 mapenzi	
yako,	kukaa	na	kusoma	Maandiko	wakati	umekuwa	ukijaza	macho	yako	
na	 hisia	 zako	 kwa	mambo	 ya	 kuvutia	 yanayoupendeza	mwili.	 	 Na	 kisha	
unapaswa	kusoma	Biblia.	Sasa	ili	kujaribu	na	kutembea	mstari	huu	mpya	
kati	 ya	maisha	 yangu	mapya	 na	maisha	 yangu	 ya	 zamani,	 niliachana	 na	
muziki	wangu	wote	wa	kiulimwengu.	Sasa	hiyo	ilikuwa	vita	kabisa.	Hiyo	
ilikuwa	vita	kabisa	kuyaacha	hayo.	
Lakini	 asante	 Mungu	 kwa	 mwamba	 wa	 Kikristo.	 Unamkumbuka	 Petra?	
Mungu	Alikupa	Rock	'N'	Roll	kwako,	bado	nausikia.	Oh,	Mungu	nisamehe.	
Mungu	Alikupa	Rock	'N'	Roll	kwako.	Kwa	hiyo	ninajaribu	kusoma	Biblia.	
Ninajaribu,	 na	 ninaweza	 kusikia	 wimbo	 huu.	 Na	 mimi	 na	 Pied	 Piper	
tunaenda	 ...	 tulikuwa	 na	 sitaha	 za	 kanda	 siku	 hizo	 tu.	 Nami	 nakwenda	
kubofya	 kitufe	 kwenye	 sitaha	 ya	 kanda	 ili	 kusikiliza	 kipande	 hicho	 cha	
muziki,	na	nikasimama	na	nikasikia	sauti.		
"Adrian,	 muziki	 huo	 hauendani	 kabisa	 na	 Neno	 langu."	 Usiniambie	 hilo	
sasa.	 Sio	 kwa	 sasa.	 Sawa,	 sawa.	 Sawa.	 Rudi.	 Kaa	 chini.	 	 Sawa,	 tutasoma	
Biblia.	Soma	aya	nyingine.	Bwana,	hii	ni	ngumu.	Kidogo	 tu.	 	Sawa,	sawa.	
Sawa.	 Njoo.	 Tungerudi	 na	 kurudi,	 nyuma	 na	mbele,	 nyuma,	 mbele.	 	 Na	
ndani	ya	kichwa	changu	inaenda,	"Kwa	nini	hili	ni	jambo	kubwa	sana?	Ni	
kipande	cha	muziki	tu.	Ninamaanisha	ni	nani	anayejali?	Sio	jambo	kubwa	
sana,	sivyo?"	
Na	 ninamsihi	 Mungu,	 "Tafadhali	 niruhusu	 nisikilize	 muziki	 huu.	 Mara	
moja	tu."		Sichukui	udhibiti.	Nakuambia	tu,	Adrian,	hii	haipatani	kabisa	na	
Neno	 langu.	 Na	 kama	 unanipenda	 na	 unataka	 ukweli,	 basi	 itakubidi	
kuacha	hilo	na	kujifunza	hili.		Hivyo	hatimaye,	nilipiga	magoti.		Nikasema,	
"Bwana,	 siwezi	 kufanya	 hivyo.	 Napenda	 muziki	 huo.	 Siwezi	 kuuacha.	
Itabidi	unisaidie."	Lakini	bado	napenda	muziki	huo,	na	nilipiga	magoti	na	
kusali.	 	 Nikasema,	 "Bwana,	 tafadhali	 nisaidie.	 Tafadhali	 nisaidie.	 Nataka	
kufanya	lililo	sahihi.	Ninachagua	kufanya	lililo	sahihi.	Ninaamini	kwamba	



103 

utanisaidia."	 Na	 ilikuwa	 kama	 wakati	 huo	 nilikuwa	 nasikia	 minyororo	
ikitoka.	 Nami	 nikasimama	 nikasogea	 na	 kuushika	 huo	 mkanda	 na	
kuuvunja	chini.	Lo,	uhuru.	Kwa	hiyo	kanda	yote,	yote	imetoweka.	Kila	kitu	
kilivunjwa,	kila	kitu	kiliharibiwa.	
Sitasikiliza	 muziki.	 Nitaacha	 tu	 kila	 kitu	 mpaka	 niweze	 ...	 sijui	 ni	 nini	
kizuri	 na	 sijui	 ni	 kipi	 kibaya.	 Itabidi	 unifundishe	 taratibu.	 	 Na	 polepole	
tunaanza	kuandika	muziki	wetu	wenyewe.	Namshukuru	Bwana	kwa	jinsi	
alivyokuwa	 mvumilivu	 kwangu.	 Hivyo	 subira.	 Nakumbuka	 wakati	
mwingine	 wakati	 huu	 ni	 kabla	 tu	 ya	 uongofu	 wangu	 pia,	 nilipenda	
kucheza	mpira	wa	vikapu.	Ili	kucheza	na,	je,	ninaona	mkono	huko	juu?		Na	
tunacheza	 na	 tuko	nyuma	 ya	 timu	hii	 nyingine.	 Inakaribia	 sana	 kwenye	
mchezo.		Na	katika	wakati	muhimu,	mtu	huyu	alikwenda	kutengeneza	hii.	
Niliingiza	tu	mkono	wangu	pale	bila	kumgusa	nikautoa	nje,	vema,	makosa.		
Hapana,	ukosefu	wa	haki.	Sikumgusa.	Nilimwendea	mwamuzi	mmoja	wa	
walimu	wangu	wa	 shule.	 	Nilienda	hadi	 usoni	mwake,	 kisha	nikaongeza	
sauti	tu.	Na	nikamwambia	nilichofikiria	juu	ya	mwamuzi	wake.	
Nilipoteza	mtazamo	wa	mahali	 nilipo,	 kwa	 sababu	 ya	 ukosefu	 wa	 haki.	
Kwa	 sababu	 udhalimu	 wa	 alichofanya	 ulidai	 upatanisho.	 Na	 kwa	 hivyo	
akapiga	 filimbi	 tena	 na	 kusema,	 "Adrian,	 haujaondolewa	 tu	 kwenye	
mchezo	 huu,	 umepigwa	 marufuku	 kushiriki	 mashindano."	 Nami	 natoka	
nje	 ya	 uwanja,	 nikasikia	 sauti.	 "Uko	 sawa,	 Adrian?	 Uko	 sawa?	 Je,	 haya	
ndiyo	maisha	 unayotaka	 kuishi?	 Je,	 kuna	 uwezekano	wa	njia	 nyingine?"	
Sauti	 ya	 upole	 tu,	 laini	 sana.	 Nikabakia	 kujiuliza	 "Jamani,	 kwa	 nini	
nilifanya	hivyo?	Nitamwambia	nini	baba	yangu?"	Ilikuwa	ni	matukio	haya	
ambayo	 yaliniongoza	 na	 bila	 shaka,	 badala	 ya	 kwenda	 kwa	 Mungu,	
nilirudi	 kwenye	 muziki	 wangu	 ili	 kujaribu	 kupata	 faraja.	 Na	 hilo	
lilinipeleka	 mbali	 zaidi.	 Na	 hapo	 ndipo	 nilipopata	 mgogoro	 na	 mama	
yangu.	Mengine	ni	historia.		Jinsi	Mungu	anavyoifikia	mioyo	yetu	na	nafsi	
zetu,	na	kusema	nasi	na	kutuongoza.		Kuna	makundi	mawili	tu	ya	watu.	
Ningependa	kusema	kwamba	nilikaa	mahali	 hapo.	Mimi,	 baada	 ya	 tukio	
hilo,	 nilihamia	 kanisa	 ambako	 kulikuwa	 na	 watu	 waliotaka	 kujifunza	
Biblia.	Kanisa	lililotangulia	ningeenda	lingekuwa	kanisa	kubwa,	kanisa	la	
kiliberali	ambapo	walikuwa	na	muziki.	Lilikuwa	na	kile	nilichofurahia.	Na	
watoto	 wote	 walikwenda	 huko,	 ilikuwa	 eneo	 kubwa	 la	 kijamii.	 Lakini	
hawakujifunza	 Biblia	 kikweli.	 Kwa	 hiyo,	 nilienda	 kwenye	 kanisa	 lingine	
ambako	walijifunza	Biblia.	 	Nilikuwa	nikifika	 kanisani	 saa	8:30	 asubuhi,	
sikuweza	kusubiri.	Sikuweza	kusubiri	kufika	kanisani.	Nami	nikaketi	pale	
kwenye	gari	langu,	nikaomba	na	nikasoma	Biblia	yangu	na	nikangoja	kwa	
saa	moja	watu	waje.	Na	tukabaki	pale.		Shule	ya	Sabato,	kanisa,	tungekula	
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chakula	cha	mchana	pamoja	kisha	tunatoka	kwenda	kuwatembelea	watu	
na	 kuwapa	 masomo	 ya	 biblia,	 na	 kuwaimbia	 watu.	 Kisha	 tungekula	
chakula	cha	jioni	pamoja.	Na	kisha	tungeingia	mjini,	na	tunatoa	majarida	
kwa	watu	wa	mjini.	Na	kisha	nitafika	nyumbani	saa	11.	
Hiyo	ilikuwa	Sabato	yangu	juma	baada	ya	juma,	baada	ya	juma,	baada	ya	
juma.		Asante	Mungu	kwa	ajili	ya	Kanisa	la	Waadventista	Wasabato.	Hapo	
ndipo	nilipoanza	safari	yangu	kama	Mkristo	mchanga,	katika	mazingira	ya	
aina	 hiyo.	 	 Kujifunza	 kupenda	 neno.	 Lakini	 nilipoanza	 kupenda	 Neno,	
nilipoanza	 kuingia	 ndani	 yake	 na	 mmoja	 wa	 marafiki	 zangu	 alikuwa	
ameniambia,	 anasema	 "Adrian,	 ninakariri	 maandiko."	 Jinsi	 gani	 kijana	
aisafishe	njia	yake?	Kwa	kulizingatia	sawasawa	na	Neno	lako.	Weka	Neno	
lake	moyoni.	Kwa	hiyo	akaniambia,	ninakariri	Kitabu	cha	Warumi.		Nini?	
Nilikitazama.	 Jamani,	 hizo	 ni	 aya	 435.	 Je,	 unakariri	 kitabu	 kizima	 cha	
Warumi?	 Ndiyo.	 Unataka	 kujiunga	 nami?	 	 Sawa.	 Na	 kwa	 hivyo	
tuliendeleza	mfumo	huu	wote.	Tungekariri	 aya	10	kwa	siku.	 	Mara	 tatu,	
ningepitia	ile	mistari	10	mara	tatu,	seti	tatu	za	10.	Nilipitia	kitabu	kizima	
cha	Warumi,	na	kukariri	kitabu	kizima	cha	Warumi.	
Lakini	 tatizo	 la	 kufanya	 mambo	 kama	 hayo	 ni	 kwamba	 ujuzi	 hujivuna,	
kwa	 sababu	 kulikuwa	 na	 wakati	 ambapo	 ningesikiliza	 watu	
wakizungumza.	Na	kisha	ningeenda,	niangalie	hii.		
Ningeanza	tu	kunukuu,	kunukuu,	kunukuu,	kunukuu,	kunukuu,	kunukuu.	
Laiti	 ningeweza	 kunukuu	maandiko	 kama	 hayo.	 Ndio,	 tazama	 hii.	 Bado	
hujaona	 chochote.	 Na	 ghafla,	 ninakamatwa.	 Ninashikwa,	 na	 ninatoka	
kwenye	 safu	 ya	wanyonge	 na	waliopotea	 na	 ya	 shukrani	 na	 kushukuru	
kwa	Nakushukuru,	Mungu,	mimi	si	kama	watu	wengine.	Na	aina	zote	hizo	
za	 mambo.	 Na	 sasa	 hali	 yangu	 ilikuwa	 mbaya	 zaidi	 kuliko	 ilivyokuwa	
awali,	 kwa	 sababu	 kabla	 ya	 kujua	 nilikuwa	 nimepotea.	 Sasa	 nilikuwa	
nimepotea,	na	sikujua.	Giza	hilo	ni	kubwa	kiasi	gani?		Ningeweza	kunukuu	
maandiko.		Ningeweza	kuhubiri.	Ningeweza	kufundisha.	Hatari.	Nilipotea	
zaidi	 kuliko	 nilivyokuwa	 hapo	 awali.	 Nilikuwa	 nikiomba.	 Nilikuwa	
mwaminifu.	 Nikawa	mtumia	 vyakula	 vya	mimea	 tu.	 Nilikuwa	mpiganaji	
katika	 nilichokuwa	 nikifanya.	 Nikawa	 askari	 wa	 kuwachunga	 wengine	
wanavyoishi	na	kuwakosoa.	Hiki	ni	nini	kwenye	friji?	Ndiyo.	Mambo	kama	
hayo.	
Na	hapo	ndipo	baba	yangu	alipoanza	kunipa	dozi	kidogo	ya	ukweli.	Kwa	
hivyo,	Bwana	kwa	mara	nyingine	tena,	kadiri	ninavyozidi	kwenda	kwenye	
mstari	huo	nilianza	kuhisi	kupungua	sana.	Na	hili	ndilo	jambo	ni	kwamba	
uzoefu	 wangu	 wa	 uongofu,	 nilikuwa	 nimejitupa	 kwa	 Kristo.	 	 Nilikuwa	
nimejionea	 ambapo	 ikiwa	 singefikiria	 juu	 yake	 kwa	 saa	 mbili	 au	 tatu,	
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nilihisi	kwamba	ninakosa	kitu	fulani.		Bwana,	nimekuwa	nikifikiria	juu	ya	
mambo	 mengine	 isipokuwa	 wewe.	 Upendo	 wa	 kwanza,	 furaha,	 uhuru.	
Ilinibidi	 tu	 kusoma	 Biblia,	 ilibidi	 niikariri.	 Nilipokuwa	 nikiendesha	 gari	
langu,	 nilikuwa	 nalo	 kwenye	 usukani	 wangu.	 Kusahau	 kuhusu	 simu	 za	
mkononi.	Nilikuwa	nikifanya	hivyo	katika	miaka	ya	80.	Nilikuwa	nikituma	
ujumbe	 kwa	 Biblia	 yangu.	 Lakini	 polepole	 ilianza	 kufifia.	 Na	 nilizidi	
kuwachambua	watu	wengine	ambao	hawakuwa	wakifuata	viwango.	
Nilianza	 kusimika	 kiwango	 cha	 uwongo	 cha	 uadilifu,	 ambamo	 sikuhitaji	
kukabiliwa	na	hali	yangu	ya	dhambi	tena.	Ningeweza	tu	kuzingatia	hali	ya	
dhambi	 ya	 watu	 wengine	 na	 kuwahukumu.	 Na	 hivyo	 tunapata	 katika	
Warumi	5:16.	Wala	kadiri	ya	yule	mtu	mmoja	aliyefanya	dhambi	si	kadiri	
ya	kile	kipawa;	kwa	maana	hukumu	ilikuja	kwa	njia	ya	mtu	mmoja	ikaleta	
adhabu;	bali	karama	ya	neema	ilikuja	kwa	ajili	ya	makosa	mengi,	 ikaleta	
kuhesabiwa	haki.	Huyo	alikuwa	nani?	Hukumu	ilitoka	wapi?	Kwa	Adamu.	
Hukumu	ya	adhabu	inatoka	kwa	Adamu.	Kumbuka	hilo	tu	kwa	wasilisho	
linalofuata.	Hukumu	ilikuja	na	mtu	mmoja,	Adamu.	Bali	karama	ya	neema	
ilikuja	kwa	ajili	ya	makosa	mengi,	 ikaleta	kuhesabiwa	haki.	Maana	 ikiwa	
kwa	kosa	la	mtu	mmoja	mauti	ilitawala	kwa	sababu	ya	mtu	mmoja.	Kwa	
nini	kifo	kinatawala?	Kwa	sababu	Adamu	alihukumu	na	kulaani.		
Na	 katika	 hukumu	 yake,	 wale	 anaowahukumu	 wanastahili	 kifo.	 Na	 sisi	
hapa,	kila	mtu	hulaani	kila	mtu	mwingine,	tukionyesha	kwamba	wengine	
wanastahili	kifo	isipokuwa	sisi.	
Sio	 lazima	leo	tuwaue	watu.	 Jinsi	tunavyoua	watu	leo	unajua	nini?	Sitaki	
kukuona	 tena.	Ndivyo	unavyoua	watu,	 sivyo?	Hutaki	kuwaona	 tena.	Kaa	
nje	 ya	maisha	 yangu.	 Ondoka	 kwangu.	 Au	 tunasema	 tu,	 "Nimechoka	 na	
mtu	 huyu.	 Nenda	mahali	 pengine."	 Kifo.	 Mstari	 wa	 18,	 Basi	 tena,	 kama	
kwa	kosa	moja	watu	wote	walihukumiwa	adhabu.	 Jinsi	 gani	hukumu	ya	
adhabu	 ilikuja	 juu	 ya	 watu	 wote?	 Kupitia	 nani?	 Adamu.	 Adamu	 ndiye	
aliyeleta	hukumu	ya	adhabu.		Hili	ni	muhimu	sana	kwa	Danieli	7.	Kupitia	
mtu	 mmoja,	 Adamu,	 hukumu	 ya	 adhabu	 ilikuja.	 	 Yule	 mwanamke	
uliyenipa	awe	pamoja	nami,	ndiye	aliyenipa	matunda	ya	mti	huo,	nikala.	
Ikiwa	mtu	yeyote	atakufa,	 itakuwa	wewe	na	yeye,	 sio	mimi.	Hapo	ndipo	
hukumu	ya	adhabu	ilipotokea.	Ilikuja	kutoka	kwa	Adamu,	na	sisi	ni	wana	
na	binti	za	Adamu.	
Tumepokea	roho	hii	ya	hukumu,	roho	ya	hukumu	iletayo	adhabu.	Mstari	
wa	 19,	 kwa	 maana	 kama	 kwa	 kuasi	 kwa	 mtu	 mmoja	 watu	 wengi	
walifanywa	 wenye	 dhambi.	 	 Hivyo	 kwa	 kutii	 kwa	 mtu	 mmoja,	 wengi	
watafanywa	 kuwa	wenye	 haki.	 Utiifu	wa	wangapi?	Moja,	moja.	Na	 hapa	
tuna	zaidi	juu	ya	sheria	iliyoingia.	Neno	hilo	iliingia	ni	la	binafsi.	Linaingia	
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kwenye	dhamiri	yako.		Ni	jambo	la	kiroho.	Kwa	sababu	inaposema	sheria	
iliingia,	 tunapaswa	 kukumbuka	 Warumi	 7:14,	 kwa	 maana	 sheria	 ni	 ya	
kiroho.	Na	ikiwa	sheria	ni	ya	kiroho,	lazima	iingie	akilini.	Ni	lazima	iingie	
katika	 roho	ya	mtu.	Aidha,	 sheria	ndani	 ya	 akili	 ili	 kwamba	kosa	 liweze	
kuwa	 kubwa.	 Lakini	 dhambi	 ilipozidi,	 neema	 iliongezeka	 zaidi.	 Na	 hivi	
ndivyo	uwekaji	muhuri	utakavyokuwa.	Utaratibu	huu.	Pale	wewe	katika	
mchakato	 wako	 wa	 maisha	 ya	 Kikristo,	 unapokabiliwa	 na	 hali	 yako	 ya	
dhambi,	utafanya	nini?	
Je!	 utamlaumu	 mtu	 mwingine,	 au	 utasema	 Bwana,	 nihurumie	 mimi	
mwenye	 dhambi?	 	 Zaidi	 na	 zaidi	 naona	 hii	 ikitokea	 kila	 siku.	 	 Je,	
utamlaumu	mtu	mwingine?	 Vema,	 kama	 hangekuwa	 amefanya	 hivi	 basi	
nisingefanya	 vile.	 Sio	 kosa	 langu.	 	 Ninajaribu	 kuondoa	 imani.	 Kwa	 nini	
mimi	 ndiye	 ninayepaswa	 kusema	 samahani	 kila	 wakati?	 Tunapoweza	
kukabiliana	 na	 dhambi	 zetu	 na	 kukiri	 dhambi	 zetu,	 na	 bado	 kuamini	
katika	 msamaha	 wa	 Mungu,	 ndipo	 tunaweza	 kutiwa	 muhuri.		
Unapokabiliwa	 na	 dhambi	 zote	 na	 unataka	 kufikiria	 juu	 ya	 kile	
tulichojifunza	 jana	usiku,	mawazo	ya	mitikisiko	ya	akili	 yako	na	vitendo	
vinavyoendana	na	mitetemo	hiyo	ambayo	imetoka,	ni	kwa	kiasi	gani	cha	
mawazo	na	matendo	yako	kimeathiri	ulimwengu,	dunia	inayokuzunguka?	
Ni	 kwa	 kiasi	 gani	 maisha	 yako,	 ni	 watu	 wangapi	 wameingizwa	 katika	
dhambi	na	mauti	kwa	sababu	ya	mambo	uliyofanya?	
Tunapomwona	 Yesu,	 tunapojitayarisha,	 tunapokuwa	 katika	 wakati	 wa	
taabu	 ya	Yakobo,	 dhambi	 zetu	 zote	 zitaletwa	 kwenye	ukumbusho	wetu.	
Dhambi	zetu	zote,	kila	kitu	ambacho	tumefanya	kitarudi	kwetu.	Na	ikiwa	
tuna	ufahamu	mbaya	wa	tabia	ya	Mungu,	tutafikiri	kwamba	Kristo	ni	adui	
yetu	anayetaka	kutuangamiza	kwa	sababu	ya	dhambi	zetu.	Lakini	sababu	
pekee	 ambayo	 Kristo	 anatuletea	 ukumbusho	 wa	 dhambi	 zetu	 zote,	 ni	
kwamba	 anataka	 kujua	 kama	 tunaamini	 kwamba	 yuko	 tayari	 kusamehe	
dhambi	zote	hizo.	Na	unapoweza	kutazama	dhambi	zako	zote,	zote	zikiwa	
na	 uzani	 wake	 wote	 juu	 yako.	 Unapoweza	 kukabiliana	 na	 dhambi	 hizo	
zote	na	kusema,	"Bwana,	naamini	kwamba	unanisamehe,	licha	ya	mambo	
haya	yote."		Haitakuwa	uzoefu	wa	kawaida.	Utatokwa	na	jasho,	uso	wako	
utapauka.		Utashindana,	kwa	sababu	mfumo	wako	wa	haki	asilia	utasema	
msulubishe,	wewe	mwenyewe.	
Utataka	kuita	miamba	milimani	ikuangukie,	lakini	wale	walioipata	haki	ya	
Mungu	 au	 imani	 ya	 Yesu	 Kristo,	 imani	 ile	 ya	 Yesu	 ambayo	 inaweza	
kusema,	"Baba,	uwasamehe	kwa	maana	hawajui	 	wanafanyalo.	Mikononi	
mwangu	naiweka	roho	yangu."	Maneno	hayo,	mikononi	mwako	naiweka	
roho	 yangu,	 ni	 maneno	 ambayo	 watu	 wa	 Mungu	 waliotiwa	 muhuri	
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watasema	 watakapokabiliwa	 na	 dhambi	 zao	 zote.	 Mikononi	 mwako	
naiweka	roho	yangu,	kwa	maana	ninakujua	wewe,	Mungu	wangu.	Najua	
una	huruma.	Najua	utanisamehe.	Ninajua	hivyo	kwa	imani	ya	Yesu	Kristo.	
Na	mara	 tu	 unapopitia	mchakato	 huo	 na	 umekumbana	 na	 dhambi	 zako	
zote,	 na	 umetazama	 kifo	 usoni	 na	 umesema,	 “Bwana,	 naamini	 kwamba	
umenisamehe,”	 basi	 Shetani	 hawezi	 kukufanya	 chochote	 zaidi.	 Hakuna	
zaidi.	Haleluya.	Huo	ndio	mchakato	wa	haki	kwa	imani.	
Na	 kuna	 mambo	 mengi	 zaidi	 ya	 sisi	 kujifunza	 katika	 safari	 hii,	 lakini	
ninaomba,	 naomba	 kwamba	 mambo	 ambayo	 tumeshiriki	 usiku	 wa	 leo,	
wakati	 wowote	 ninapoona	 njia	 ngumu	 nakumbuka	 usiku	 huo	
nilipotazama	 uso	 wa	 Yesu.	 Na	 nikaona	 upendo	 huo,	 upendo	 ambao	
ulikuwa	 unakubalika	 sana.	 Na	 mimi	 hufarijiwa	 kila	 wakati	 mahali	 pale	
paliponipata	 miaka	 mingi	 iliyopita.	 Ni	 kana	 kwamba	 ilitokea	 jana.	
Sitasahau	siku	ile	nilipoutazama	uso	wa	Mwana	wa	Mungu	na	nikaamini	
kwamba	nilipokea	msamaha	wa	dhambi	zangu.		
Ni	 msingi	 ambao	 nimeweka	 maisha	 yangu	 ya	 milele.	 	 Naenda	 kuomba.	
Ninahisi	 roho	 ya	 Bwana	 mahali	 hapa,	 na	 kwa	 hivyo	 ninakuhimiza	
uendelee	 kujazwa	 kwa	 wingi	 kwa	 kadri	 uwezavyo.	 Chukua	 muda	 wa	
kuchunguza	 nafsi	 yako,	 na	 kutumia	 muda	 na	 Mungu.	 	 Na	 kumshukuru	
kwa	zawadi	ya	Yesu.	Je,	tuombe?	
Baba	uliye	mbinguni,	ni	 furaha	 iliyoje	kukuita	Baba.	Asante	kwa	kutuma	
Roho	 wa	 mwanao	 ndani	 ya	 mioyo	 yetu	 ili	 tulie	 Abba	 Baba.	 Maneno	
hayawezi	kamwe	kueleza	shukrani	ninayohisi	kwa	msamaha	wa	dhambi	
zangu	kupitia	rehema	yako	na	neema	yako.	Ninawaombea	ndugu	na	dada	
zangu	wote	kwamba	wao	pia	wafanye	hakika	wito	na	kuchaguliwa	kwao,	
kwamba	watasimama	pamoja	nami	kwenye	bahari	ya	kioo.	Nasi	tutaimba	
Tumekombolewa	 kwa	 damu	 ya	 Mwana-Kondoo.	 Asante	 kwa	 uvumilivu	
wako	 na	 subira	 yako.	 Asante	 kwa	 kuvumilia	 uchafu	 wote	 wa	 maisha	
yangu.		Na	Bwana,	ninakiri	mwenyewe	kama	nimepotea	kabisa	bila	wewe.	
Na	 ninakushukuru	 kwa	 zawadi	 ya	 roho	 yako.	 	 Ninakushukuru	 kwa	
uhakika	 wa	 msamaha	 wa	 dhambi	 zangu.	 Na	 ninaomba	 kwamba	 hivi	
karibuni	 sana,	 tutaingia	 katika	 jiji	 la	 mbinguni	 ili	 tusijaribiwe	 tena	 na	
dhambi.	 Mioyo	 yetu	 haitapotea	 tena	 kutoka	 kwako.	 	 Hatutahitaji	 tena	
kushindana	na	mashaka	ambayo	Shetani	anatafuta	kuweka	juu	yetu	sasa.	
Lakini	 tunakushukuru	 kwa	 ajili	 ya	 imani	 ya	 Yesu,	 anayeshinda	 yote	 ili	
tuwe	 na	 haki	 ya	 Mungu	 kwa	 imani	 ya	 Yesu	 Kristo.	 Nami	 nakushukuru,	
Baba	katika	jina	la	pendwa	la	Yesu.	Amina.	
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6. Haki	na	Hukumu	
Adrian Ebens 

Nakala Iliyobadilishwa - Ilirushwa Mubashara  tarehe 22Desemba 2019 

Baba	uliye	mbinguni,	 tunakushukuru	kwa	baraka	ya	Sabato.	Tunafungua	
mioyo	 yetu	 kupokea	 Roho	 wa	 Yesu,	 mwanao	 wa	 pekee.	 Na	
tunakushukuru	kwa	zawadi	ya	uzima	wa	milele.	Ninakushukuru	kwa	kila	
mtu	ambaye	amekusanyika	hapa.	 	Ninakushukuru	kwa	urafiki	wa	pekee	
kwa	 miaka	 mingi,	 na	 ninakushukuru	 kwa	 wale	 ambao	 wanatazama	
mtandaoni	 na	 ninaomba	 wao	 pia	 wabarikiwe	 tunaposhiriki	 neno	 la	
Mungu	pamoja.	Tunakushukuru	katika	jina	la	Yesu,	amina.	
Craig	 alizungumza	 nawe	 kuhusu	 jinsi	 nilivyomshikilia	 na	 kuendelea	
kumuuliza	 kama	 alikuwa	 mwana	 wa	 Mungu.	 Lakini	 kuna	 upande	
mwingine	 wa	 hadithi.	 Pengine	 mwaka	 wa	 2010.	 Pengine	 ningependa	
kusema	 ulikuwa	 mwaka	 mbaya	 zaidi	 wa	 maisha	 yangu.	 Na	 nadhani	
nilishuka	uzito	hadi	takriban	paundi	110.	Hiyo	ni	kwa	sisi	ambai	tunatoka	
katika	Utawala	wa	Malkia,	 hiyo	ni	 sawa	na	 kilo	 54.	 Sikuwa	 sawa	kabisa	
wakati	 huo,	 lakini	 ilikuwa	 wakati	 huo	 maishani	 mwangu	 wakati	 Craig	
alikuwepo	 kunisaidia	 na	 kunitegemeza.	 Na	 tulikuwa	 tumehamia	 kutoka	
sehemu	ya	kaskazini	ya	Australia	hadi	sehemu	ya	kusini.	Na	nikamwomba	
achukue	RV	yangu	aniletee.	Sasa,	msifu	Mungu	kwa	GPS.		😊	

Kwa	hivyo	Craig	alikuwa	analeta	RV	yangu	ya	futi	24.	Na	kulikuwa	na	njia	
ya	kistaarabu	ya	kuingia	na	kuzunguka	Melbourne,	lakini	GPS	ilimshusha	
Craig	 kwenye	 njia	 iitwayo	 Acheron	 Way.	 Sasa	 kwa	 yeyote	 kati	 yenu	
anayejua	 hekaya	 za	 Kigiriki,	 Acheron	 ulikuwa	 mto	 uliotiririka	 kwenye	
mto	Styx.	Na	mto	Styx	ulikuwa	mto	ambao	ulikwenda	kuzimu.	Kwa	hiyo	
Acheron	Way	 ilikuwa	ni	njia	 iliyopelekea	kuzimu.	 	Na	hii	 ilikuwa	njia	ya	
mbaya	 ambayo	 ilikuwa	 ni	 barabara	 chafu	 yenye	 upepo	 mwingi	 na	
miteremko	ya	chini	kabisa	na	GPS	ikampeleka	Craig	kwenye	njia	hii,	Njia	
ya	 Acheron.	 Na	 alipotoka	 upande	wa	 pili,	 alinipigia	 simu	 na	 hakuwa	 na	
furaha.	
Naye	 akasema,	 "Kwa	 nini	 umenipitisha	 huko?"	 Na	 nilikuwa	 nikifikiria	
barabara	 kuu	 nyingine	 iliyopita	 Highwood	 na	 kuwaza,	 "Craig	 ni	 dereva	
mzuri	sana.	Na	hata	mimi	ningeweza	kuendesha	gari	hilo."		
Kwa	hiyo	nikasema,	 "Tatizo	 lako	ni	nini?	Haikuwa	ngumu	hivyo.	Nini!?"	
Ndipo	aliposema	alipopitia,	niliitupa	simu	na	kukimbia,	nilidhani	atakuja	
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kuniua	atakapofika	hapa.	Na	alipotoka	upande	wa	pili	wa	Acheron	Way,	
mgambo	 alikuwepo	 na	 alimuona	 akitoka	 na	 gari	 (Caravan).	 Alikuwa	 na	
macho	tu	ya	mshangao	usoni	mwake.	
Ulifanyaje	 hivyo?	 Kwa	 hiyo	 tumepitia	 mengi	 pamoja.	 Na	 alishikamana	
nami	kupitia	mambo	mengi	hayo.	 	Kwa	hivyo	 ilikuwa	baraka	bila	shaka.		
2010	 pia	 ndio	mwaka	 ambao	mimi	 na	 Gary	 tuliwasiliana	 kwa	mara	 ya	
kwanza.	Kwa	hivyo	ulikuwa	pia	mwaka	mbaya	zaidi,	lakini	bora	zaidi	wa	
maisha	yangu	kwa	 sababu	wakati	huo	mimi	na	Gary	 tuliungana.	Alipata	
habari	kuhusu	Kurudi	kwa	Eliya	na	akafanya	mawasiliano	mara	moja.	Na	
katika	Septemba	mwaka	huo,	yeye	na	Carolyn	walikuja	kututembelea.	Na	
hapo	 ndipo	 ulipokutana	 na	 Gary.	 	 Kweli,	 sote	 tulikutana	 kwa	 mara	 ya	
kwanza	 na	 mkutano	 wa	 Port	 Macquarie	 na	 utaingia	 katika	 historia	 ni	
mkutano	 muhimu	 sana.	 Hapo	 ndipo	 barua	 iliandikwa	 kwa	 rais	 wa	
Konferensi	 Kuu,	 akiuomba	 uongozi	 wa	 Konferensi	 Kuu,	 akiwauliza	 kwa	
adabu	uwezo	wa	kumwabudu	mwana	pekee	ndani	ya	viunga	vya	kanisa	la	
Waadventista	Wasabato.	
Hadithi	 iliyobaki	 sitaingia	 ndani	 sasa,	 lakini	 hapo	 ndipo	 barua	
ilipoandikwa.	 	 Ilitayarishwa	 huko	 Port	Macquarie	 na	 ilikuwa	 nzuri	 kwa	
maana	 hiyo,	 ukitazama	 video	 yangu	 yoyote	 kutoka	 wakati	 huo,	
ninaonekana	 kama	 nimetoka	 tu	 kwenye	 kambi	 ya	mateso.	 Sikuonekana	
vizuri	hata	kidogo.	Sijui	Gary	aliona	nini	kwangu,	 lakini	 ilikuwa	ngozi	na	
mifupa.	 Nikiangalia	 nyuma	 sasa,	 mimi	 kwenda,	 "Mwanadamu,	 nilikua	
naonekana	 vibaya	 sana."	 Lakini	 kati	 ya	 mambo	 hayo	 yote,	 Bwana	
amenibariki	 na	 tumeendelea	 kukua.	 Na	 kama	 nimekuwa	 nikiwaambia	
watu,	nilipokuwa	nikisafiri	 kutoka	mahali	hadi	mahali,	 kutoka	nchi	hadi	
nchi	 na	 ninatembelea,	 ninacheka	 tu	 kila	 wakati	 kwa	 sababu	 najua	
nilivyokuwa	 2010.	 Ninasonga	mbele,	 nimekuwa	 nikitembea	 juu	 ya	maji	
tangu	wakati	huo.	
Haiwezekani	nifanye	ninachofanya	sasa,	isipokuwa	kwa	neema	ya	Mungu.	
Na	 bila	 shaka	 mwaka	 wa	 2011,	 unaweza,	 unaweza	 kufikiria	 kwamba	
nimetoka	katika	hali	ambayo	nilikuwa	mchungaji	wa	makanisa	mawili	ya	
ukubwa	 unaofaa.	 Kanisa	 moja	 lilikuwa	 na	 watu	 wapatao	 200.	 Lingine	
lilikuwa	kama	na	150	na	nilikuwa	nikichunga	makanisa	haya	mawili.	Na	
baada	 ya	 kumkubali	 mwana	 pekee,	 sikwenda	 kuchunga	 mtu	 yeyote.	
Hakuna	mahubiri,	hakuna	mawasiliano.	Hakuna.	Vyote	vimekatwa.		
Na	hivyo	ilikuwa	changamoto.	Lakini	kwa	bahati	nzuri	niliandika	Identity	
Wars.	 	Na	ni	kama	vile	Bwana	aliniambia,	"Sawa,	umeandika	kitabu	hiki,	
Identity	 Wars	 juu	 ya	 thamani	 yako	 kwamba	 iko	 ndani	 yangu	 tu.	 Hebu	
tujaribu	hili.	Hebu	tuondoe	kazi	yako,	nyumba	yako,	afya	yako,	vitu	vyote	
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hivyo.	 Na	 tuone	 kama	 bado	 unaamini	 kwamba	 thamani	 yako	 inatoka	
kwangu	pekee?"	
Lo!	 Huo	 ulikuwa	 mtihani.	 Ilikuwa	 ni	 mtihani.	 Lakini	 mwaka	 wa	 2011,	
nilipokuwa	 sina	 mtu	 wa	 kumhubiria,	 nilikuwa	 na	 Dennis	 na	 Alora.		
Nilikuwa	nikiwahubiria	 kwenye	 Skype	 kwa	 sababu	walitaka	 kusikia.	Na	
Dale	pia.	Ulikuja	Amicalola	mwaka	wa	2011..	Na	tuliweza	kuhubiri	huko.	
Na	 tulishuka	 kutoka	 mlimani	 tukiwa	 na	 nyuso	 zenye	 kung'aa,	 sivyo?	
Alienda	 kwenye	 shamba	 la	 William	 Miller	 na	 akapigwa.	 Lakini	 hiyo	 ni	
hadithi	nyingine.	
[Dennis:	Tulitarajia	vipindi	hivyo	vya	skype.]	
Ndiyo.	 Na	 mimi	 ndivyo	 nilivyo,	 ilinipa	 tumaini	 na	 angalau	 kuna	 mtu	
ambaye	 anataka	 kusikiliza	 kile	 ninachosema	 kwa	 sababu	 familia	 yangu	
yote	na	marafiki,	sio	familia	yangu	na	marafiki	wote,	lakini	marafiki	zangu	
wengi	 hawakusikia.	 	 unataka	 kuzungumza	 nami.	 Sikutaka	 kuwa	 na	
anwani	yoyote.	Nilikuwa	mkoma	kamili.	Lakini	nakumbuka	wakati	mmoja	
nilipokuwa	nikiandika	The	Return	of	Elijah	na	nilifikiri	katika	anguko	lote	
lililokuwa	 likitokea	 kutokana	 na	 hilo,	 na	 nilihisi	 tu	 Shetani	 alikuwa	
akiniambia,	 "Hakuna	 anayejali	 kuhusu	 kile	 unachoandika.	 Hakuna	
anayependezwa	nacho.		ujinga	wako."	Na	ninaamini	nilisikia	sauti	ya	Yesu	
ikisema	nami	na	kusema,	"Mkeo	hafikirii	kuwa	wewe	ni	mjinga."	Lo!	Hiyo	
ilinifanya	 niendelee.	 	 Hakufanya	 hivyo,	 anasoma	 machapisho	 yako.	
Anayaona	 yako	 sahihi.	 Kwa	 hivyo,	 ninamshukuru	 sana	 mke	 wangu.	 Ni	
mbaraka	wa	kweli.	
Kwa	 hiyo	 baadhi	 ya	 hadithi	 za	 baadhi	 ya	 mahusiano	 ambayo	
yameanzishwa	 kupitia	 wakati	 mgumu,	 zimekuwa	 za	 kupindukia;		
Lilikuwa	ni	jambo	gumu	sana	kwa	kanisa	ambalo	lilinilea	na	kunitunza	na	
kunizoeza	 na	 kunifundisha.	 Na	 kisha	 kufikia	 utambuzi	 huu	 kwamba	
kanisa	 langu,	 kanisa	 langu	 ninalopenda	 halimwabudu	 Baba	 yangu	 na	
sikuwa	 nikimuabudu	 Baba	 yangu.	 Na	 kisha,	 loo,	 hilo	 lilinipa	 nsongo	wa	
mawazo.	 Si	 ajabu	 nilipoteza	 kilo	 zote	 hizo.	 Nilikuwa	 na	 msongo	 wa	
mawazo	 sana.	 Sikuweza	 kuimba	 wimbo	 wowote	 kwa	 muda	 wa	 miaka	
mitano,	 kwa	 sababu	 kila	 nilipoimba	 nyimbo,	 nililia	 kwa	 sababu	
nilikumbuka	makanisa	niliyopitia	na	tulipoimba	nyimbo	hizo.		
Na	sikuweza	tu	kuimba.	Sikuweza	kuimba.		Nisingeweza	kumaliza	wimbo,	
lakini	sasa	ninaweza	kuimba	nyimbo.	Ni	baraka	kubwa	sana.	
Tumekuwa	 tukizungumza	kuhusu	vipengele	vya	Ujumbe	wa	Malaika	wa	
Kwanza.	 Ninajua	 kwamba	 Obadia	 alithamini	 fomula	 ya	 keki	 ya	 harusi.		
Imekaa	kwenye	ubongo	wake,	ambao	ni	mzuri	sana.	Ujumbe	wa	Malaika	
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wa	 Kwanza	 ni	 viungo	 vya	 keki	 ya	 harusi	 ya	 bibi	 arusi.	 Kwa	 sababu	
unapoweka	mambo	hayo	pamoja,	 injili	ya	milele,	Mungu	wa	kweli,	 tabia	
ya	Mungu,	hukumu	na	ibada	ya	muumba	kupitia	nyakati	zake	alizoziweka	
yote	 yanapatikana	 katika	 ujumbe	 wa	 Malaika	 wa	 Kwanza.	 Na	 wakati	
viungo	vya	keki	hiyo	vitapookwa	kwa	usahihi,	basi	Babeli	itaanguka.	Kwa	
sababu	mara	 tu	mambo	 hayo	 yatakapokuja,	malaika	mwingine	 atafuata	
akisema,	 "Umeanguka	 Babeli."	 Na	 kwa	 hivyo	 ni	 kuvipata	 vipande	 hivyo	
vya	tukio	zima	pamoja.	
Kwa	 hiyo	 leo	 nataka	 kuangalia	 saa	 ya	 hukumu	 yake	 imekuja.	 Na	
tunapofikiria	 juu	 ya	 hukumu,	 ni	 hati	 gani	 ya	 msingi	 ambayo	 hukumu	
inategemea?	
Ni	hati	gani	 tunayoielewa?	 Je,	hukumu	 inategemea	kipimo	gani?	 	Sheria.	
Sheria	ya	Mungu	ni	kipimo	ambacho	hukumu	inategemea.		Umeona	picha	
zilizo	 juu	 na	 zile	 Amri	 10	 kuu	 na	 kuna	 huyu	 mdhambi	 peke	 yake	
amesimama	 na	mbingu	 yote	 ikitazama	 chini	 na	 Amri	 10,	 umeona	 picha	
hizo.	
[Hadhira:	Lakini	Yesu	amesimama	kando	yako.]	
Lakini	Yesu	amesimama	kando	yako,	ndio,	hiyo	ni	kweli.	Kwa	hiyo	Sheria	
ndiyo	msingi	wa	hukumu.	Je,	hiyo	ni	sawa?	Sheria	ya	Mungu,	amri	10	ndio	
msingi	 wa	 hukumu.	 Sasa,	moja	wapo	 ya	mambo	 ambayo	 sisi	 tuliosoma	
somo	hili,	hasa	Danieli	7	na	tukaona	ni	changamoto	hasa,	na	kulikuwa	na	
msafara	 wa	 watu	 kutoka	 kanisani	 mwaka	 wa	 1980,	 kwa	 sababu	 ya	
fundisho	hili	 la	hukumu	ya	upelelezi.	Wazo	 la	Mungu	kukusanya	vitabu,	
na	 wengine	 wangekuwa	 na	 asili	 ya	 chuki	 zaidi	 wangesema,	 ni	 kama	
Gestapo	 ya	 mbinguni	 au	 Stasi	 ambamo	 kila	 kitu	 unachofanya	
kinarekodiwa	na	kuandikwa	na	kuwekwa	dhidi	yako	katika	mahakama	ya	
sheria.	 Sasa,	 je,	 Mungu	 angetufanyia	 hivyo?	 Hili	 ndilo	 swali.	 Bila	 shaka,	
msafara	 uliotokea	 mwaka	 wa	 1980	 ulikuwa,	 “hakuna	 hukumu	 ya	
upelelezi	na	kila	kitu	kilikamilika	msalabani.”	Na	1844	ni	kama	kifaa	cha	
kuokoa	uso	ili	kuokoa	Uadventista	dhidi	ya	fedheha	kubwa.	
Na	bado	tunasoma	katika	Pambano	Kuu	kwamba	nguzo	kuu	na	msingi	wa	
imani	yetu	ni	tangazo	la	siku	2,300	na	ndipo	patakatifu	patakapotakaswa.		
Kwa	 hiyo	 kwa	 yeyote	 ambaye	 ni	mumini	wa	 kuinuka	 kwa	 vuguvugu	 la	
wana	marejeo	anajua	kwamba	si	 fundisho	muhimu	tu,	bali	ni	nguzo	kuu	
ya	imani	yetu,	utakaso	wa	patakatifu.	Kwa	hivyo	nataka	kuangalia	dhana	
hii	ya	hukumu	na	nataka,	kama	vitu	vingine	vingi	kuweka	upya,	kuweka	
nuru	ya	zamani	katika	mazingira	mapya	kama	katika	muktadha	na	katika	
roho	 ya	 ujumbe	wa	1888	 ambao	Ellen	White	 anasema	kwamba	ujumbe	
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wa	 1888	 ulikuwa	 nuru	 ya	 zamani	 katika	 mkutadha	 mpya.	 Kwa	 hiyo	
andiko	la	kwanza	ambalo	ningeangalia	ni	Warumi	7:14,	kwa	sababu	ikiwa	
hukumu	 inategemea	 sheria,	 basi	 tunahitaji	 kujua	 sheria	ni	nini.	Tunajua	
kuhusu	 amri	 10	 katika	 Kutoka	 20	 na	 Kumbukumbu	 la	 Torati	 5.	 Lakini	
sheria	ni	nini?	Warumi	7:14.	"Kwa	maana	twajua	ya	kuwa	torati	asili	yake	
ni	ya	rohoni."	
“Torati	 asili	 yake	 ni	 ya	 rohoni,	 bali	mimi	 ni	mtu	wa	mwilini,	 nimeuzwa	
chini	 ya	 dhambi.	 Kwa	 hivyo	 neno	 hili	 katika	 Kiyunani,	 ni	 pneumatikos	
ambalo	 tunapata	 roho.	 Na	 inasema	 hapa	 katika	 Strongs,	 ni	 ethereal.		
Ethereal	ni	nini?	
[Hadhira:	huwezi	kuweka	kidole	chako	juu	yake.]	
Haishikiki.	 	 Sio	 kitu	 ambacho	 unaweza	 kuwekapo	 kidole	 chako.	 Ni	 cha	
kiroho.	 Sheria	 ni	 ya	 kiroho.	 Sasa	 nataka	 nikusomee	 tamko	 katika	
Patriarchs	 and	 Prophets	 ukurasa	 wa	 364.2.	 "Kama	 mwanadamu	
angeishika	 sheria	 ya	 Mungu	 kama	 ilivyotolewa	 kwa	 Adamu	 baada	 ya	
anguko	 lake,	 iliyohifadhiwa	 na	 Nuhu	 na	 kuzingatiwa	 na	 Ibrahimu,	
kusingekuwa	na	ulazima	wa	agizo	la	tohara."	
Sawa.	Kwa	hivyo	 tohara	ni	mwitikio	wa	dhambi,	 kama	 tulivyosoma	hivi	
majuzi	na	mmoja	wa	ndugu	zetu,	Tony	Pace	katika	Kisiwa	cha	Vancouver	
alifanya	 utafiti	 juu	 ya	 hili	 na	 tohara	 ni	 jambo	 ambalo	 lilifanywa	 na	
Wamisri.	 	 Ilikuwa	ni	matendo	ya	Wamisri?	Na	 ilianza	kutokea	karibu	na	
wakati	wa	Abrahamu.	Kwa	hiyo	hili	lilikuwa	ni	tendo	ambalo	lilifanywa	na	
taifa	la	kipagani.	Na	Ibrahimu	alilelewa	Babeli,	katika	Uru	ya	Wakaldayo.	
Alilelewa	na	alikuwa	anafahamu	matendo	haya.	
Na	 hivyo	 wakati	 Ibrahimu	 anafikiria	 kuwa	 katika	 upatanifu	 na	 Mungu,	
mawazo	 yake,	 yanageukia	 tohara.	 Na	 Mungu,	 anampa	 Ibrahimu	 kile	
anachofikiri.	Hii	ndio	mada	ambayo	itarudi	tena	na	tena	na	tena.		
Vivyo	 hivyo	 katika	 Mwanzo	 15,	 na	 ninataka	 tu	 kutumia	 muda	 kidogo	
kwenye	hili	na	ninyi.	 	Mwanzo	15.	Nataka	ufikirie	hili	kwa	sababu	Paulo	
ananukuu	 hili	 katika	 Warumi	 4	 na	 Ibrahimu	 alimwamini	 Mungu	 na	
akahesabiwa	kwake	kuwa	haki.	 Sasa	nataka	uone	katika	aya	ya	 tano,	ya	
kwamba	 Mungu,	 inasema,	 “akamleta	 nje,	 akasema,	 Tazama	 sasa	
mbinguni,	 uzihesabu	 nyota	 kama	 utaweza	 kuzihesabu.”	 Akamwambia,	
ndivyo	 uzao	wako	utakavyokuwa."	Na	Abrahamu	 anaitikiaje?	 "Ibrahimu	
akamwamini	Bwana,	naye	akamhesabia	jambo	hili	kuwa	haki."		Kwa	hiyo	
Mungu	 anamuahidi	 Abrahamu	 uzao.	 Anamuahidi	 wingi	 wa	 vizazi.	
Ibrahimu	 anamwamini	 Mungu	 tu.	 Naye	 akapokea	 haki.	 Ni	 wanyama	
wangapi	walilazimika	kufa	kwa	shughuli	hiyo?	Hakuna	hata	mmoja.	
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Mungu	 alizungumza.	 Ibrahimu	 aliamini	 na	 ikawa	 hivyo.	 Sasa	 nini	
kitafuata?	 "Akamwambia,	 Mimi	 ndimi	 Bwana	 niliyekutoa	 Uru	 wa	
Wakaldayo."	 Sasa	amemuahidi	watu,	 swali	ni	 je	hawa	watu	 tutawaweka	
wapi?	Akamwambia,	Mimi	ndimi	Bwana,	Mungu	wako,	niliyekutoa	katika	
Uru	wa	Wakaldayo	ili	nikupe	nchi	hii	uirithi.	
Je!	Mungu	aliahidi	nini	kwa	Ibrahimu	hapa?	Dunia?	kukupa	nchi	hii.	Sawa.	
[Gary:	Atasema	mwishoni	mwa	sura]	
Anasema	mwishoni	 mwa	 sura,	 lakini	 hii	 ni	 baada	 ya	 Ibrahimu	 kufanya	
jambo	fulani.	Sawa.	Kwa	sababu	Paulo	anasema	nini	katika	Warumi	4:13?	
Ahadi	 kwa	 Ibrahimu	 na	 uzao	 wake	 kwamba	 atakuwa	 mrithi	 wa	
ulimwengu.	Mungu	anamuahidi	Ibrahimu	dunia	yote.	Je,	hiyo	ni	sawa?		Na	
Ibrahimu	akiwatazama	Wakanaani	waliomzunguka.		Anajibuje?	
[Gary:	 Kweli,	 itachukua	 ulimwengu	 wote	 ikiwa	 watakuwa	 wengi	 kama	
nyota	zote	mbinguni.]	
Utahitaji	nafasi	kubwa	kuziweka.		Basi	Ibrahimu	akajibu	akasema,	Bwana,	
nitajuaje	ya	kuwa	nitairithi?	 	Nipe	 ishara.	Yesu	alisema	nini?	 	Wapagani	
huomba	 ishara,	 kizazi	 kiovu	 na	 cha	 zinaa	 kinatafuta	 ishara.	 	 Ibrahimu	
anatafuta	 ishara.	 Kwa	 nini	 anatafuta	 ishara?	 Kwa	 sababu	 imani	 yake	
iliisha.	 Aliweza	 kuamini	 kwamba	 angepokea	 uzao,	 lakini	 hakuamini	
kwamba	Mungu	angeweza	kumpa	dunia	yote	na	imani	yake	ikaisha.	Kwa	
sababu	 imani	 yake	 iliisha	 na	 kujaribu	 kwa	 Abrahamu	 kuelewa	 kile	
ambacho	 Mungu	 anamwambia,	 na	 hisia	 yake	 ya	 kutokuwa	 na	 thamani	
inaanza	 kudhihirika.	 Unapotoa	 zawadi	 nzuri,	 unapowapa	 watu	 zawadi	
kubwa,	jaribu	ni	kusema	ondokeni	kwangu.		Mimi	ni	mtu	mbaya.	
Kwa	 hiyo,	 Ibrahimu	 anapambana	 na	 yeye	 mwenyewe.	 Anashindana	 na	
kile	 ambacho	 Mungu	 anaahidi.	 "Siwezi	 kustahili	 kiasi	 hicho,	 Bwana.	
Itabidi	 unipe	 ishara.	 Itabidi	 unionyeshe	 kitu	 ili	 kunithibitishia	 kwamba	
utafanya	hivi	kwa	sababu	mimi		sistahili	kabisa	ulichoniahidi	hivi	punde."		
Mungu,	 akijua	 mawazo	 ya	 Ibrahimu,	 inasema	 katika	 mstari	 wa	 19,	
akamwambia,	"Nipatie	ndama	wa	miaka	mitatu	na	mbuzi	mke	wa	miaka	
mitatu	na	kondoo	mume	wa	miaka	mitatu	na	hua	na	mwana	njiwa.	Kwa	
nini	Mungu	anasema	hivi?	Kwa	sababu	hii	ndiyo	desturi	uliyoisoma	katika	
Patriarchs	 and	 Prophets,	 [Ukurasa	 wa	 137]	 inasema	 kwamba	 Mungu	
alijishusha	 kuingia	 katika	 agano	 na	 Ibrahimu	 kwa	 kutumia	 njia	 zile	
ambazo	zilikuwa	desturi	miongoni	mwa	wanadamu.	
Lakini	 angalia,	 Mungu	 anasema	 tu,	 niletee	 hiki,	 hiki,	 hiki,	 na	 hiki.	 Na	
hasemi	kitu	kingine	chochote.		Hakusema	la	kufanya	nao.	Sawa.		Ibrahimu	
anafanya	nini	nao?		"Akamletea	hao	wote,	akawapasua	katikati,	akaweka	
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kila	 kipande	 juu	 ya	 kingine.	 Lakini	 ndege	 hakuwapasua.	 Na	wale	 ndege	
waliposhuka	juu	ya	mizoga,	Ibrahimu	akawafukuza."	
Tazama	Mungu	alijishusha	ili	kuingia	katika	agano	na	Ibrahimu,	kulingana	
na	mawazo	ya	Ibrahimu.	Lakini	yote	yanayotokea	sasa	ni	 jibu	la	ukosefu	
wa	imani.	Jambo	hili	lisingalihitaji	kutendeka	kama	Abrahamu	angeamini,	
kwa	sababu	katika	sehemu	ya	kwanza,	Abrahamu	alimwamini	Mungu	na	
ikahesabiwa	 kwake	 kuwa	 haki.	 Na	 Mungu	 akisema	 haya	 yote	 mtarithi,	
kama	Ibrahimu	angalimwamini	Mungu,	ingalihesabiwa	kwake	kuwa	haki.		
Mpango	umekamilika.	Mwisho	wa	hadithi.	Hakuna	sadaka.	 	 Imekamilika.	
Kwa	 sababu	 ndivyo	 ilivyotokea	 kwa	 sehemu	 ya	 kwanza,	 sivyo?	 Sababu	
pekee	 ya	 dhabihu	 kuja	 ni	 kwa	 sababu	 Ibrahimu	 anasema	 nina	 shida	
kuamini	kama	ungenifanyia	hivi.	Mimi	ni	kweli.	Kwa	sababu	sina	thamani	
kiasi	hicho.	Je,	hili	ndilo	tatizo	alilokuwa	nalo	Petro?		Simoni,	wanipenda?	
Tatizo	 lile	 lile.	 	 Naye	 anasema,	 Yesu	 anasema,	 "Simoni,	 wanipenda?"	
"Bwana	 unajua	 kwamba	 mimi	 ninakupenda	 upendo	 wa	 kibinadamu	
(phileo)."	Hakuweza	kabisa	kupata	agape.	Ondoka	kwangu,	mimi	ni	mtu	
mbaya.	 	 Sistahili	 hii.	 Na	 hili	 ndilo	 pambano	 ambalo	 kila	 mmoja	 wetu	
katika	 chumba	hiki	na	wale	wanaosikiliza	 tunashughulikia.	 Je!	 unaamini	
kwamba	 utasimama	 tu	 juu	 ya	 bahari	 ya	 kioo	 pamoja	 na	 Mungu	 na	
Mwanawe	 na	 malaika	 wote	 na	 tutaimba	 kwa	 furaha	 kuu	 hivi	 kwamba	
dunia	 itatetemeka.	 Naam,	 tunapokuwa	 mbinguni,	 mbingu	 zitatetemeka	
kwa	furaha	ndani	ya	nafsi	zetu.	Je,	utakuwepo?	
[Dennis:	Amina	na	wewe	pia.	Tutakuwepo	pamoja.]	
Amina,	 tutakuwepo	 pamoja.	 Lakini	 utasemaje,	 lakini	 Bwana,	 ninahitaji	
aina	 fulani	 ya	 ishara	 ili	 niweze	 kujua	 kama	 nitakuwepo.	 Usiwe	mwovu.		
Amini	 tu.	 Mwamini	 baba	 yako	 wa	 mbinguni.	 Mungu	 anajishusha.	 Na	
ninachokiona	 cha	 kufurahisha	 ni	 kwamba	 Mungu	 anamwambia,	
anamwambia	hivi,	Akamwambia	Ibrahimu,	mstari	wa	13,	“Ujue	hakika	ya	
kwamba	uzao	wako,	ulioamini	kwamba	nitakupa,	utakuwa	mgeni	katika	
nchi	ambayo	si	yao	kwa	sababu	hukuamini	kwamba	ningewapa	ninyi."	Si	
hivyo?	 	 Watakuwa	 wageni	 katika	 nchi	 ambayo	 si	 yao	 kwa	 sababu	
hukuamini	kuwa	itakuwa	yao.		Matokeo	ya	matendo	yako.	
Je,	 inashangaza	kwamba	 Ibrahimu	alienda	kwenye	kitisho	cha	giza	kuu?		
Matokeo	ya	matendo	yake	yalimaanisha	kwamba	watoto	wake,	mtetemo	
wa	kutokuamini	kwake	ungezalisha	kwa	mamia	ya	miaka	na	kuwaweka	
watoto	wake	 utumwani.	 	 Naam,	 fikiria	 kuhusu	 hilo.	 Na	 hivyo,	 baada	 ya	
hili,	Mungu	huleta	ahadi	yake	kwa	Ibrahimu	chini	kwa	kiwango	ambacho	
hangeweza	 kukabiliana	 nacho	 kwa	 shida.	 Itakuwa	 kati	 ya	 mito	 miwili.	
Hebu	 tuone	 inavyosema	 katika	 mstari	 wa	 18,	 Na	 siku	 ile	 ile,	 Bwana	
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alifanya	agano	na	Ibrahimu,	akisema,	Uzao	wako	nimewapa	nchi	hii,	toka	
mto	wa	Misri	 hata	mpaka	mto	 Frati.	 Hiyo	 ilikuwa	 ahadi	 iliyopunguzwa	
sana	ambayo	Abrahamu	angeweza	kukabiliana	nayo.	
[Gary:	Ninaelewa	hilo]	
Unaweza	 kuona	 hilo?	 Hiyo	 ni	 njia	 tofauti	 ya	 kulisoma	 hili,	 sivyo?	 Kwa	
hiyo,	 jambo	 lingine	 linalovutia,	 na	 ninasonga	 mbele	 kidogo	 zaidi,	 ni	
kwamba	wakati	 taa	 inayowaka	 na	 tanuru	 ya	moshi	 ilipotembea	 kati	 ya	
vipande	hivyo,	Roho	ya	Unabii	inasema	kwamba	Ibrahimu	basi	alimfuata	
na	kutembea	nyuma...	Vema,	anataja	 jambo	hilo	bayana,	 lakini	alitembea	
katikati	ya	wanyama	hao	waliotolewa	dhabihu	na	aliahidi	utii	wa	milele	
kwa	Mungu.	Tunaliitaje	hilo?	
[Hadhira:	Yote	unayosema,	tutayafanya.]	
Yote	 ambayo	 Bwana	 amesema,	 "Tutafanya."	 Agano	 la	 kale.	 Kwa	 hiyo,	 si	
ajabu	 kwamba	 wana	 wa	 Ibrahimu,	 wanapofika	 kwenye	 Mlima	 Sinai,	
wanasema,	 “Hayo	 yote	 aliyoyasema	 Bwana	 tutayafanya”?	Wanarudia	 tu	
maneno	 ya	 baba	 yao	 Ibrahimu.	 	 Inavutia,	 sivyo?	 Kwa	 hiyo,	 tunarudi	
kwenye	 nukuu	 hii,	 ni	 muhimu	 sana,	 ni	 muhimu	 sana.	 Patriarchs	 and	
Prophets	364.2.	Hakutakuwa	na	ulazima	wowote	wa	kutahiriwa.		Tohara	
ilikuwa	 ni	 ishara	 aliyopewa	 Ibrahimu	 ili	 kukabiliana	 na	 kutokuamini	
kwake.		
Kama	 angalimwamini	 Mungu,	 hangehitaji	 agizo	 kama	 hilo	 kutolewa.	
Ilikuwa	 ni	 kitu	 cha	 makafiri	 ambacho	 kililetwa	 wakati	 huo.	 Mungu	
anasema,	 “Unataka	 kufanya	 hivyo?	 Naam.	 Ninaweza	 kutumia	 hilo.	
Ninaweza	 kukufundisha	 jambo	 fulani	 kupitia	 hili.	 Lakini	 ni	 wazo	 lako.	
Halikuwa	wazo	langu,	bali		sawa,	tunaweza	kulitumia	hili."	
Ambayo	tohara	ilikuwa	ishara.		Wasingaliwahi	kushawishiwa	katika	ibada	
ya	 sanamu	 kama	wangekuwa	waaminifu	 katika	 kufuata....	 Vema,	 wacha	
niunge	mkono	kidogo.	Na	kama	wazao	wa	Ibrahimu	wangalishika	agano	
ambalo	 tohara	 ilikuwa	 ishara	yake,	 hawangeshawishiwa	kamwe	kuingia	
katika	 ibada	 ya	 sanamu,	 wala	 isingekuwa	 lazima	 kwao	 kuteseka	 kwa	
maisha	ya	utumwa	huko	Misri.	 	Wangeishika	sheria	ya	Mungu	akilini,	na	
kusingekuwa	na	ulazima	wa	kutangazwa	kutoka	Sinai	au	kuchongwa	juu	
ya	mbao	za	mawe.	
[Gary:	Kwa	hivyo,	hakuna	ulazima	wa	sheria	ya	tohara.]	
Hakuna	tohara,	hakuna	amri	10	zilizoandikwa,	kwa	sababu	unapoandika	
...	 Na	 nitachukua	 hili	mbele	 kidogo.	Unafikiri	 juu	 ya	 hili	 kwa	mujibu	wa	
amri	10,	Obadia	aligusia	hili.	Sheria	iyo	hiyo,	tulikuwa	tunazungumza	juu	
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ya	 hii,	 sheria	 ile	 ile,	 lakini	 inaonekana	 kwa	 njia	 tofauti.	 	 Na	 Mungu	
alipozifanya	 zile	 amri	 10	 kwa	 mara	 ya	 kwanza,	 ambazo	 kwa	 kweli	
hakutaka	kuzifanya	kwa	sababu	torati	ni	ya	kiroho,	na	 ikiwa	torati	ni	ya	
kiroho,	 hakuna	 kitu	 kilichoandikwa	 kwenye	 jiwe	 kinachoweza	 kuakisi	
sheria	hiyo	ni	nini	kwa	sababu	 iko	moyoni.	Ni	sheria	ya	asili.	Kama	mtu	
ambaye	 hayuko	 mbali	 na	 hapa	 amesema,	 ni	 sheria	 ya	 muundo.		
Haijawekwa.	Imeundwa.	
Ezekieli	 36:26	 .	 Nitautoa	moyo	wa	 jiwe	 kutoka	 kwenye	mwili	wako,	 na	
nitakupa	moyo	wa	nyama.	Aliiandika	kwenye	 jiwe	kama	kioo	cha	mioyo	
yao	wenyewe.	Ndiyo	maana	iliandikwa	kwenye	jiwe.	Sawa?		Jambo	lingine	
ambalo	 ni	 la	 muhimu	 sana	 kulifahamu	 ni	 kwamba	 amri	 10,	 mbao	 za	
kwanza	 za	 amri	 10	 zilizovunjwa,	 Mungu	 alizichonga	 mwenyewe	 na	
akaziandika	 mwenyewe	 na	 akazishusha,	 na	 Musa	 alifanya	 nini	 na	 amri	
hizo?	 Alizivunja.	 	 Mbao	 za	 pili	 za	 amri	 zilikuwa	 ni	 muunganiko	 wa	
mwandiko	wa	Mungu	na	juhudi	za	mwanadamu	kwa	sababu	Musa	ndiye	
aliyezichonga	mbao	za	pili	kwa	mkono	wake	mwenyewe.	
Na	hii	yote	inakuambia	kitu.	Yote	ni	maelezo	muhimu	sana	kukuonyesha	
kwamba	 jinsi	 Israeli	walivyoingia	katika	agano	hili	 la	 kuzishika	amri	10	
na	 Mungu	 ilikuwa	 ni	 muunganiko	 wa	 juhudi	 za	 Mungu	 na	 juhudi	 za	
mwanadamu.	 Ndivyo	 inavyoonyeshwa	 katika	 uandishi	 wa	 amri	 10	 za	
baada	 ya	 Musa	 kuzivunja.	 	 Hivi	 ndivyo	 watu	 walivyotaka.	 	 Walitaka	
kufanya	mpango	 na	Mungu.	 	 Lakini	mambo	 haya	 yote	 yameandikwa	 ili	
kutuonya	 sisi	 tuliofikiliwa	 na	miisho	 ya	 dunia.	 Kwa	 hivyo,	 haya	 yote	 ni	
muhimu	 kutuambia	 kuwa	 sheria	 si	 ya	 kimwili.	 	 Sheria	 ni	 ya	 kiroho.	 Na	
ikiwa	 sheria	 ni	 ya	 kiroho,	 basi	 hukumu	 ni	 ya	 kiroho.	 	 Huo	 ni	 usemi	
mkubwa.	 Ikiwa	 torati	 ni	 ya	 kiroho,	 na	 sheria	 hiyo	 ndiyo	 msingi	 wa	
hukumu,	hukumu	haina	budi	kuwa	ya	kiroho,	haina	budi	kuwa	kitu	 cha	
moyoni.	Lakini	 tumeiwasilisha	kwetu	kisheria,	mpangilio	wa	mahakama,	
vitabu	halisi	vikiwa	wazi	na	watu	wakichunguzwa	na	kuhukumiwa.	
Mfano	mmoja,	njoo	kwenye	mstari	wa	mwisho	wa	Mhubiri.	Unaona,	kwa	
sababu	watu	wengi	wanaamini	 Yeye	 atahukumu	 kila	 kazi,	 hivyo	 ndivyo	
tunavyofikiri	 hilo	 linavyomaanisha.	 	 Lakini	 ona	 kile	 ambacho	 Biblia	
hukisema	hasa.	Mhubiri	12:14,	"Kwa	maana	Mungu	ataleta	hukumuni	kila	
kazi."	Haisemi	atahukumu	kila	kazi.	 	Ataleta	kila	kazi	hukumuni.	Je,	kuna	
tofauti?	Kufikiria	 tu	baadhi	 ya	mambo	katika	 suala	 la	hukumu.	Hukumu	
inategemea	sheria	ambayo	ni	ya	kiroho.	Na	hivyo,	nataka	kutumia	muda	
kidogo	 kushughulikia	 suala	 hili	 la	 hukumu	 ya	 upelelezi.	 Kutakuwa	 na	
hukumu	ya	upelelezi.		Hiyo	ni	uhakika.	Sababu	ya	kuwepo	kwa	hukumu	ya	
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upelelezi	ni	kwa	sababu	ya	Mathayo	saba,	mstari	wa	pili.	Vema,	hapana,	
twende	katika	Warumi	sura	ya	pili	kwanza.	
[Craig:	Vitabu	vya	ziada	vya	Musa	havingehitajika.]	
Ndiyo.	Vitabu	vya	ziada	vya	Musa	havingehitajika.	Asante.	Hakuna	 lolote	
kati	ya	hayo	lingehitajika.	
Maagizo	ya	ziada.	Hayangehitajika.	 	Sawa.	Hii	ndiyo	sababu	kutakuwa	na	
hukumu	 ya	 upelelezi,	 au	 kuna	 hukumu	 ya	 upelelezi	 inayoendelea	 sasa.	
Sura	 ya	 pili,	 mstari	 wa	 kwanza,	 "Kwa	 hiyo,	 wewe	 mtu	 uwaye	 yote	
uhukumuye,	 huna	 udhuru;	 kwa	 maana	 katika	 hayo	 umhukumuyo	
mwingine	 wajihukumu	 mwenyewe	 kuwa	 na	 hatia;	 kwa	 maana	 wewe	
uhukumuye	unafanya	yale	yale."	Na	hukumu	hii	tumeitoa	wapi?	Warumi	
sura	 ya	 tano	 inakuambia	 hukumu	 ilitoka	 wapi.	 Ni	 nani	 aliyeanzisha	
kanuni	za	hukumu	zinazopelekea	kwenye	adhabu?	
[Gary:	Adamu.]	
Adamu.	Warumi	5:16.	"Wala	kadiri	ya	yule	mtu	mmoja	aliyefanya	dhambi	
si	 kadiri	 ya	 kile	 kipawa;	 kwa	 maana	 hukumu	 ilikuja	 kwa	 njia	 ya	 mtu	
mmoja	ikaleta	adhabu;	bali	karama	ya	neema	ilikuja	kwa	ajili	ya	makosa	
mengi,	 ikaleta	 kuhesabiwa	 haki.."	 	 Kwa	 hiyo,	 Adamu	 aliposema,	 “Huyo	
mwanamke	 uliyenipa	 awe	 pamoja	 nami,	 ndiye	 aliyenipa	 nami	 nikala,”	
hiyo	 ndiyo	 hukumu	 ambayo	Adamu	 aliitoa	 iliyopelekea	 kwenye	 adhabu	
ya	Mwana	wa	Mungu	 na	mke	wake	 pia.	 	 Hapo	 ndipo	 hukumu	 ilipotoka	
inayopelekea	 adhabu.	 Na	 sisi	 tumerithi	 hayo,	 kwa	 hiyo	 sisi	 ni	 viumbe	
kuhukumu.	 Tunahukumu,	 tunachambua.	 	 Kila	 siku,	 tunafanya	 tathmini,	
tunachambua.	Ni	katika	lugha,	tunatathmini	fursa	na	vitisho.		Je,	mtu	huyu	
ni	fursa	au	ni	tishio?	Je,	nitapata	kitu	kutoka	kwa	mtu	huyu,	au	mtu	huyu	
atajaribu	kupata	kitu	kutoka	kwangu?	Kwa	hivyo,	unafanya	hukumu	kila	
wakati.	 Hukumu.	 Je,	 mtu	 huyu	 ataninufaisha?	 Au	 mtu	 huyu	 atakuwa	
mpotevu	 wa	 rasilimali	 zangu?	 Hukumu,	 hukumu,	 mara	 kwa	 mara	
kutathmini	watu	binafsi.	Je,	nijihusishe	na	mtu?	Je,	niunganishwe	na	mtu	
huyu?	Je,	nizungumze	na	mtu	huyu?	Hivi	ndivyo	tulivyo.	
Rafiki,	 adui,	 ondoa.	 Zuia.	 Je,	 unaweza	 kufikiria	 saikolojia	 ya	 Facebook?	
Wazo	 la	 kwamba	 wakati	 mtu	 anakuwinda	 kwenye	 Facebook,	 lazima	
ubonyeze	 kitufe	 kinachosema	 ondoa.	 Kichekesho.	 Nimewaambia	 watu	
kadhaa,	“Unayo	barua	pepe	yangu,	unayo	nambari	yangu	ya	simu.	 	Ikiwa	
utaendelea	 kuninyanyasa	 kwenye	 Facebook,	 basi	 nitaondoa.	 	 Lakini	
tafadhali,	 niko	 tayari	 kuzungumza	 nawe	 kupitia	 njia	 nyingine	 ambapo	
unaweza	kuwajibika	kwa	jamii	na	usiache	vinyesi	vyako	kwenye	ukurasa	
wangu	 wote.”…ilikuwa	 hukumu	 hiyo?	 Lo!	 Lakini	 Facebook	 haimiliki	
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urafiki.	 Ni	 njia	 tu	 ya	 mawasiliano.	 Na	 wakati	 mwingine	 njia	 za	
mawasiliano	zinatumiwa	vibaya,	na	si	vibaya	kuzima	njia	za	mawasiliano	
ambazo	zimetumiwa	vibaya.	Na	wakati	mwingine	ni	bora	kukaa	chini	na	
kuzungumza	 na	mtu	 uso	 kwa	 uso.	 Hapo	 ndipo	mazungumzo	 bora	 zaidi	
yatatokea	kuliko	kupitia	mitandao	ya	kijamii.		Hiyo	ni	rejea	kidogo	tu.	
Kwa	hiyo,	hukumu,	hukumu	ya	adhabu.	Sasa,	tunataka	kuongeza	kwenye	
safu	hii	nyingine	katika	suala	la	ufahamu	wetu,	na	hiyo	ni	katika	maneno	
mekundu.	 Unapokuja	 kwenye	 maneno	 mekundu	 ya	 Yesu,	 ni	 katika	
Yohana	 tano,	 katika	 suala	 la	 ufahamu	 wetu	 wa	 hukumu	 ya	 upelelezi,	
Yohana	 sura	 ya	 tano.	 Ikiwa	 unafikiria	 juu	 ya	 athari	 za	 maneno	 haya,	
unatajikuta	 mara	 moja	 unaingia	 katika	 hukumu	 ya	 upelelezi	
unapoyasoma.	 Kivipi?	 5:22,	 "Kwa	 maana	 Baba	 hamhukumu	 wala	
kumwadhibu	 mtu	 ye	 yote."	 Mara	 tu	 unaposoma	 maneno	 hayo,	 ikiwa	
wewe	 ni	 mwaminifu	 kwako	 mwenyewe,	 unapaswa	 kuwa	 na	 wasiwasi	
mara	moja.	Kwa	nini?	
[Hadhira:	Kwa	sababu	ndivyo	tunavyofanya.	Hivyo	ndivyo	tunavyofanya.]	
Baba	 hamhukumu	 mtu	 yeyote,	 lakini	 tunawahukumu	 watu	 kila	 siku.		
Mungu	 ana	 haki,	 kupitia	 andiko	 hilo,	 Kristo	 ameleta	 kazi	 zetu	 nyingi	
hukumuni.	 Si	 yeye?	 Katika	 hukumu.	 	 Baba	 hahukumu,	 kwa	 maana	 ya	
kuadhibu.	 Hukumu	 ya	 Baba	 daima	 ni	 huruma,	 neema,	 kuwatembelea	
yatima	 na	 wajane,	 kuwatunza	 maskini.	 Hii	 ni	 hukumu	 ya	 Mungu.	 	 Na	
tulipotazama	 yale	 ambayo	 Craig	 aliwasilisha,	 Zaburi	 89:14,	 "Haki	 ya	
Mungu	ni	rehema	na	kweli."	Hiyo	ndiyo	haki	yake.	Haki	ni	kutenda	yaliyo	
sahihi,	 kutenda	 yaliyo	 sahihi	 ni	 kuonyesha	 rehema.	 Na	 hivyo,	 Mungu	
hahitaji	kumhukumu	na	kumwadhibu	mtu	yeyote	kwa	sababu	haki	yake	
ni	kutoa	rehema	kwa	sababu	wema	wake	huwaongoza	watu	kwenye	toba.	
Na	 hivyo	 ndivyo	 Yesu	 alivyokuwa	 akifanya,	 haki	 ya	 kijamii,	 akiwaleta	
watu	hadi	mahali	walipokuwa	kweli.		Alikuwa	akiwainua	juu.	Akiwainua.		
Na	 hilo	 likawaongoza	 kwenye	 toba.	 	 Unaona?	 Kwa	 hiyo,	 Mungu	
hafanyi…Baba	 yetu	 hahukumu.	 Na	 lazima	 niseme	 kwamba	 nilipofikiria	
juu	ya	maneno	hayo	kwa	mara	ya	kwanza,	maana,	na	wazo	hilo	lilinigusa	
na	Baba	yangu	akazungumza	nami	na	kusema,	 “Adrian,	kamwe	sijawahi	
kuwa	 na	 wazo	 la	 kukulaani.	 jibu,	 nilianza	 kulia	 kwa	 sababu	 hiyo	 ni	
sehemu	kubwa	ya	maisha	yangu	nimekuwa	nikiwahukumu	na	kuwalaani	
watu	wengine.	Nilijikuta	katika	hukumu	ya	upelelezi,	lakini	ilikuwa	katika	
hali	 iliyorekebishwa	kabisa.	Na	mimi	ndiye	niliyekuwa	hakimu.	Nilikuwa	
nimekaa	katika	hekalu	la	Mungu	kama	Mungu,	na	nilikuwa	nikijihukumu.	
Nilipoiona	 tabia	 ya	 Mungu	 jinsi	 ilivyokuwa,	 ghafla	 nilikuwa	 katika	
hukumu.	Alinileta	ndani	yake	kwa	urahisi	kupitia	utambuzi	wa	tabia	Yake.		
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[Ben:	Nina	nukuu	hii	 niliyoipata	 jana.	Hii	 ni	Review	 and	Herald	 Feb	24,	
1891.	Tunapaswa	kuzingatia	kwa	makini	ni	nini	uhusiano	wetu	na	Mungu	
na	 sisi	 kwa	sisi.	Tunazidi	kumtenda	Mungu	dhambi,	 lakini	huruma	yake	
bado	 inatufuata;	 katika	 upendo	 anavumilia	 upotovu	 wetu,	 kupuuza	
kwetu,	kutokuwa	na	shukrani	kwetu,	kutotii	kwetu.	Yeye	kamwe	haachi	
kuwa	na	subira	kwetu.		Tunatukana	rehema	zake,	tunamhuzunisha	Roho	
wake	Mtakatifu,	na	tunamfedhehesha	mbele	ya	wanadamu	na	malaika,	na	
bado	huruma	zake	hazikomi.	
Yeye	 haachi	 kuwa	 na	 subira.	 Ni	 mara	 ngapi	 umesema,	 "Unajua	 nini?	
Ninachoka	na	hili"?	Sasa	sote	tuko	kwenye	hukumu	ya	upelelezi.	Ni	mara	
ngapi	nimesema	hivyo,	"Unajua	nini?	Nimechoka	na	hili"?	
Au	 nitaliacha	 lipite	 wakati	 huu,	 lakini	 ulifanye	 tena.	 Ndio,	 nimefika	
mwisho	wa	kamba	yangu.	
Mwisho	wa	kamba	yangu.	 	Nimemaliza	 sasa.	Nilitoka	kukusamehe	mara	
moja	na	nilienda	moja	kwa	moja	hadi	490	kwa	mlipuko.	Sikufaulu	vizuri	
katika	 hesabu.	 Kwa	 hivyo,	moja	 hadi	 490,	 ghafla,	 kama	 hivyo.	 Umepata	
nafasi	moja	zaidi.	Lakini	 ...	Lo,	kuna	lakini	hapa.	"Lakini	amempa	Mwana	
hukumu	yote."	Sawa.	Naam,	Yesu	anaenda	kutuhukumu.	Baba	atachukua	
bunduki	yake	ya	kukodiwa,	na	Yesu	atatuhukumu.	
[Ben:	 Inaonekana	 kupingana	 na	 kile	 Ukristo	 unachoonyesha	 ni	
kumwogopa	Baba,	lakini	Yesu	ni,	Yeye	ni	rafiki	yako.]	
Ambayo	 ni	 kama	 ...	 Namaanisha,	 tulisomaje	 aya	 hizi	 hapo	 zamani?	
Namaanisha,	zilikuwa	katika	ukungu.	 	Sivyo?	Tutakuja	kwa	Yohana	8:15.	
Kwa	hiyo,	hivi	ndivyo	Yesu	atakavyotuhukumu.	"Ninyi	mwahukumu	kwa	
kufuata	mambo	ya	mwili.	Mimi	simhukumu	mtu	yeyote."	
[Alexandra:	Kwa	hiyo,	kwa	nini	Mungu	anasema	Yesu	anahukumu?]	
Sawa.	"Lakini	nikihukumu,	hukumu	yangu	ni	kweli	kwa	maana	siko	peke	
yangu,	bali	mimi	ni	Baba	aliyenituma."	Yesu	anasema,	"Mimi	siwahukumu	
ninyi,	ikiwa	ninahukumu."	Kwa	hiyo,	anahukumu	vipi?	Naam,	jibu	la	hilo	
liko	 katika	Warumi	 2:16.	 Yesu	 anahukumu	 jinsi	 gani?	 Tutakwenda	 kwa	
Warumi	2:16,	na	kisha	 tutarudi	nyuma	kwa	Yohana	12.	 “Siku	 ile	Mungu	
atakapozihukumu	siri	za	wanadamu	kwa	Yesu	Kristo,	sawasawa	na	Injili	
yangu,”	 Injili	ya	ufunuo	wa	 tabia	ya	Mungu	 iliyodhihirishwa	katika	Yesu	
Kristo,	 tunapofahamu	maisha	ya	Yesu	Kristo,	basi	 tunakuwa	na	kiwango	
ambacho	 sisi	 wenyewe	 tutajilinganisha	 nacho.	 Na	 hii	 inatuleta	 kwenye	
Yohana	sura	ya	12,	mstari	wa	47.	
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Yohana	 12:47,	 “Na	 mtu	 akiyasikia	 maneno	 yangu,	 asiyashike,	 mimi	
simhukumu;	 maana	 sikuja	 ili	 niuhukumu	 ulimwengu,	 ila	 niuokoe	
ulimwengu..”	 	 Ubarikiwe,	 Bwana	 Yesu.	 	 "Yeye	 anikataaye	 mimi	 na	
asiyeyakubali	maneno	yangu	anaye	 amhukumuye;	neno	hilo	nililolinena	
ndilo	 litakalomhukumu	 siku	 ya	 mwisho."	 Neno	 alilolinena	 Yesu	
linatuhukumu	vipi?"	Naam,	ni	rahisi	sana.	Unasoma	Mahubiri	ya	Mlimani,	
na	 yanasema,	 "Mtu	 akikupiga	 kwenye	 shavu	 moja,	 mpe	 la	 pili."	 soma	
maneno	 hayo	 na	 ujue	 yametoka	 kwa	 Yesu,	 na	 unampiga	 mtu	 shavuni,	
unajisikia	 kujihukumu	 mwenyewe.	 Unajihukumu	 mwenyewe	 kulingana	
na	ujuzi	wako	wa	maneno	yake.	
Na	kwa	hivyo,	hapa	kuna	somo	moja	rahisi	ambalo	Yesu	anaenda	kukupa.		
Katika	Mathayo	saba,	Yesu	akijua	kwamba	kuna	haja	ya	kuwa	na	huduma	
kubwa	ya	kifo	kwa	sababu	wanadamu	wanapenda	kuhukumu	na	kulaani,	
hivyo	 Mungu	 akijua	 kwamba	 wanadamu	 wanapenda	 kuhukumu	 na	
kulaani,	 anasema,	 "Sawa,	 tutaweka	 mfumo	 wako	 wa	 hukumu	 juu	 ya	
vimondo.	 Tutakuwa	 na	 hukumu	 kubwa.	 Itakuwa	 katika	 1844,	 na	
tunakwenda	 kuaksi	 kulingana	 na	 jinsi	 unavyofikiri."	 Hivyo	 ndivyo	
hukumu	 ilivyo	 katika	 Danieli	 sura	 ya	 saba.	 Ni	 kioo	 cha	 fikra	 za	
mwanadamu	 na	 jinsi	 mwanadamu	 anavyofikiri	 jinsi	 tunavyopaswa	
kutatua	 hali	 hii.	 Tunahitaji	 kuweka	 yote	 juu	 ya	meza,	 tunahitaji	 kupata	
kubwa	 ...	 kupata	 Mungu	 kupumua	 moto	 na	 kuanzisha	 kila	 kitu,	 na	 sisi	
tunakwenda	 kutatua	 hali	 hii.	 Nasi	 tutawapigilia	 misumari	 ukutani	 na	
kusema	 maneno	 ya	 hukumu,	 nasi	 tutamaliza	 jambo	 hili.	 	 Kwa	 sababu	
Mungu	alijua	kwamba	ndivyo	 tunavyofikiri.	Alijua	hiyo	 ilikuwa…	“Vema,	
sawa.	 Unataka	 kufanya	 hivyo,	 tutafanya	 hivyo.	 Je!	 unaitaka?	 Nitakupa	
wewe.	
[Gary:	Ulifikiri	kwamba	nilikuwa	mtu	mgumu.]	
Ulifikiri	 nilikuwa	mtu	mkali,	 navuna	 nisipopanda.	 Sawa.	 Nitakuhukumu	
kwa	kinywa	chako	mwenyewe."	Hiyo	inatoa	maana	mpya	kwa	mstari	huo,	
sivyo?	 Danieli	 saba	 ni	 utimilifu	 wa	 maneno	 ya	 Yesu,	 "Nitahukumu	
kutokana	na	kinywa	chako.	Ulisema	hivi	ndivyo	 inavyopaswa	kufanywa,	
kwa	hivyo	tutafanya	hivi.	Tutafanya	kwa	njia	yako."	
[Dennis:	Kwa	hivyo,	mwanadamu	anatarajia	kuhukumiwa	na	Mungu,	kwa	
hivyo	Mungu	anaruhusu	hilo	litendeke.]	
Kama	huduma	ya	kifo	 ili	kuwaleta	kwenye	 toba.	Kama	Craig	alivyosema	
hivi	majuzi,	mwana	mpotevu	alijiona	kuwa	hafai	kuwa	mwana.	Akatunga	
mkataba	wa	agano	la	kale	akisema,	“Nifanye	kama	mmoja	wa	watumishi	
wako.	 Na	 hiyo	 ndiyo	 hukumu	 aliyoitoa	 yeye	 mwenyewe.	 Alipofika	 kwa	
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baba,	 hukumu	 ya	 baba	 ilikuwa	 kumwandalia	 karamu	 na	 kumkaribisha	
nyumbani.	 Hiyo	 ndiyo	 ilikuwa	 hukumu	 ya	 baba.	 Hukumu	 ya	 mwana,	
"Sistahili	 kuwa	mwana	 wako	 tena.	 Nifanye	 kama	mmoja	 wa	 watumishi	
wako."	 Hukumu	 ya	 baba,	 "Mwanangu	 njoo	 nyumbani.	 Tufanye	 karamu.	
Patakatifu	pamerejeshwa	katika	hali	yake	ipasavyo."	
[Dennis:	Angalia	hukumu	ya	ndugu	yake.]	
Sawa.	Ndiyo.		Alikuwa	nje	gizani,	ambako	kuna	kilio	na	kusaga	meno,	wala	
hakutaka	kuingia.	Alikuwa	ametoa	hukumu	juu	ya	ndugu	yake.	
[Gary:	Na	baba	yake.]	
Na	 baba	 yake.	 "Mwanao	 huyu."	 	 Lakini	 je,	 hakuwa	 amewagawia	 riziki	
yake,	 maisha	 yake?	 	 "Nilicho	 nacho	 ni	 chako	 mwanangu,	 kwanini	 usije	
kufurahi	na...	Kwa	kaka	yako	kuja	nyumbani."	Ndiyo.	
[Craig:	Ni	baba	aliyetoka	kwenye	sherehe	na	kukutana	na	kaka	mkubwa	
pale	alipokuwa.	
Ili	kukutana	na	yule	Madventista	mbaya	aliyekuwa	huko	nje.	
[Gary:	Kama	 alivyomkimbilia	mwana	 aliyekuja	 nyumbani.	 Akamkimbilia	
kaka	mkubwa	kutafuta	na	kuokoa	waliopotea.]	
	Kwa	hiyo,	weka	hadithi	ya	mfano	wa	mpotevu	juu	ya	sura	mbili	za	Danieli	
saba	 na	 Danieli	 nane.	 Danieli	 saba	 imeandikwa	 kwa	 Kiaramu,	 lugha	
ambayo	Wayahudi	waliiona	 kuwa	 lugha	 ya	 nguvu	mbaya,	 lugha	 ya	 kifo.		
Danieli	nane	imeandikwa	kwa	Kiebrania,	lugha	ya	mbinguni.		Unapoweka	
hizo	 mbili	 upande	 kwa	 upande,	 unaona	 katika	 Danieli	 saba	 jinsi	
mwanadamu	 anavyoitazama	 hukumu,	 unaona	 katika	 Danieli	 nane	 jinsi	
Mungu	 alivyotumia	 hukumu.	 	 Hadi	 siku	 2,300,	 ndipo	 mahali	 patakatifu	
patakaporudishwa	 katika	 hali	 yake	 ipasavyo.	 Mahusiano	 yatarejeshwa.	
Kila	 kitu	 kitarejeshwa.	 	 Tutaweza	 kufanya	 sherehe.	 Kwa	 sababu	 Baba	
yangu	hamhukumu	mtu	yeyote.	Na	ikiwa	mambo	haya	yanakuumiza	akili,	
na	 yanapaswa	 kufanya	 hivuo,	 kwa	 sababu	 hata	 mimi	 huwa	 nabaki	
kushangaa,"Lo!	
[Alexandra:	Adrian,	tunapasua	viriba	vikuukuu	vya	divai.]	
Oh	ndio.	Nilijua	uko	hivi,	Baba.		Nilijua.	Nilijua	uko	hivi.	
[Hadhira:	(Swali	kuhusu	Kiaramu.)]	
Sisemi	 lugha	 hiyo	 ni	 mbaya,	 bali	 ilikuwa	 ni	 lugha	 ambayo	 watu	 wa	
Kiyahudi	 waliielewa	 katika	 muktadha	 huu,	 na	 ndiyo	 maana...	 Eloi,	 Eloi,	
lama	sabakthani?"	hicho	kilikuwa	Kiaramu.	Hakikuwa	Kiebrania.		Alikuwa	
akizungumza	lugha	hiyo,	na	kila	mtu	karibu	naye	alielewa	Kiaramu	ni	nini	
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na	 kwa	 nini	 alitamka	 maneno	 hayo.	 Anazungumza	 maneno	 ya	 mtu	
ambaye	ametengwa	na	watu	wa	Mungu.	Alijua	hasa	kwa	nini	alizungumza	
Kiaramu	wakati	huo,	kwa	sababu	ni	hukumu.	Wanaelewa	kwamba	Mungu	
anamhukumu	kulingana	na	Danieli	7.	Kwa	hiyo	anatumia	lugha	ya	Danieli	
7	kueleza	maneno	hayo.	
[Craig:	Je,	Kiaramu	si	mchanganyiko	wa	Kiebrania	na	kikaldayo?]	
Ndiyo,	ni	mchanganyiko	wa	Kiebrania	na	kikaldayo.	Ni	Babeli.	Ni	lugha	ya	
aloi	 ambayo	 ina	 dhana	 za	 Kibabeli	 na	 dhana	 za	 Kiebrania	
zilizochanganywa	 pamoja.	 Maandishi	 ya	 Mungu.	 	 Mwanadamu	 kukata	
sheria.	 Ishara	 ni	 nguvu.	Wazo	 la	 shaba	 nyeupe	 sawa.	Mungu	 hakuumba	
shaba	nyeupe.	Shaba	nyeupe	ni	aloi	(mchanganyiko	wa	madini)	ya	shaba	
na	zinki.	Yesu	akiinuliwa	kama	nyoka,	yule	nyoka	wa	shaba	nyeupe,	huyu	
ndiye	Mungu	anayejaribu	kutufikia	tulipo.	Na	kwa	hivyo	tunaenda	mbele	
kidogo	katika	hili.	Kwa	nini	 ilibidi	kuwe	na	hukumu?		Ilianza	huko	Efeso	
katika	kanisa	 la	Efeso,	kwa	sababu	Efeso	 ilikuwa	ikifanya	nini	kwa	watu	
ambao	hawakuwa	wafuasi	28?		Unajua	ninachomaanisha	kwa	28?	Kanuni	
za	imani.	Walifanya	nini	kwao?	Tuangalie.	
Ufunuo	2:1	“Kwa	malaika	wa	kanisa	lililoko	Efeso,	andika	hivi;		Aya	ya	pili.		
"Nayajua	 matendo	 yako,	 na	 taabu	 yako,	 na	 subira	 yako,	 na	 jinsi	
usivyoweza	 kuwastahimili	 wabaya."	 	 Watu	 wa	 Efeso	 wanasema	 nini?		
Unajua	 nini?	 Tumemalizana	 nawe.	 	 Tumepata	 vya	 kutosha.	 Na	 inasema	
nini?	Umezijaribu.	Tuwe	na	mahakama.	Hebu	tukutenge	na	ushirika,	kwa	
sababu	hufuati	sheria	zetu.	Hutembei	kwa	kufuata	kanuni	za	Umethodisti.	
Hicho	ndicho	alichosikia	Ellen	White	alipotengwa	na	kanisa	lake	la	awali.	
"Wajiitao	mitume,	nao	sio,	na	umewaona	kuwa	waongo,	tena	ulikuwa	na	
subira	 na	 kuvumilia	 kwa	 ajili	 ya	 jina	 langu,	 wala	 hukuchoka.."	 Yesu	
anaelewa	kwamba	wanajaribu	kuweka	kanisa	safi.	Anaona	msukumo	wao	
na	hamu	yao	ya	kufanya	jambo	lililo	sawa,	lakini	ni	kama	wanasema,	“yote	
ambayo	Bwana	amesema	tutayafanya.		Tutashughulika	na	kanisa	kwa	njia	
hii.	"Walakini,	mstari	wa	4,	nina	jambo	dhidi	yako	kwa	sababu	umepoteza	
upendo	wako	wa	 kwanza."	 Kwa	 hivyo	 hiyo	 ni	 agape.	 Hivyo	 hukumu	 na	
kuwaadhibu	watu	wengine	na	upendo	wa	agape	kamwe	haviwezi	kuishi	
pamoja.	 Daima	 vinapingana.	 Kwa	 hivyo	 unapoacha	 agape,	 au	
unapohukumu	 watu	 na	 kuwalaani	 watu,	 unapoteza	 upendo	 wako	 wa	
kwanza.	Na	kwa	hivyo	Efeso	ilihakikisha	kwamba	makanisa	mengine	saba	
yangekuwa	kwenye	hali	ya	kushuka.	Na	hata	kufikia	wakati,	hata	kufikia	
wakati	 wa	 Sardi,	 watu	 wa	 Mungu	 bado	 hawakufanikiwa	 kwa	 sababu	
wanasema	nini	huko	Sardi?	
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Mihuri,	 ipi?	 Muhuri	 wa	 tano.	 Hiyo	 ni	 sawa.	 Nafsi	 chini	 ya	 madhabahu.		
Kwa	 hiyo	 ambayo	 inafanana	 na	 Sardi	 kanisa	 la	 tano.	 Sawa.	 Kwa	 hiyo	
katika	muhuri	wa	tano,	unaofanana	na	wakati	wa	Sardi,	watu	wa	Mungu	
wakisema,	 hata	 lini	 hautahukumu	 na	 kulipiza	 kisasi?	 Kwa	 hiyo	maneno	
hayo	yalitia	nguvu	kwamba	lazima	kuwe	na	hukumu.		
Ilibidi	kuwe	na	hukumu	kwa	sababu	Mungu	alipaswa	kumpa	mwanadamu	
kile	alichotamani	 ili	dhambi	iongezeke,	 ili	neema	izidi	kuwa	nyingi	zaidi.	
Ajabu	na	inashangaza	kabisa.	Kwa	hiyo	hebu	tuangalie	kwa	haraka	Danieli	
7,	 kwa	 sababu	 nilipofikiria	 jambo	 hili,	 Baba	 hamhukumu	 mtu	 yeyote,	
Mwana	hamhukumu	yeyote.	 Je,	nimekuwa	wapi	kwa	miaka	50	 iliyopita?	
Kwa	 nini	 sikuona	 hili	 hapo	 awali?	 Kama	 vile	 Uadventista	 unavyohusu	
hukumu.	 Sisi	 ni	 watu	 wa	 hukumu.	 Lakini	 kanuni	 za	 William	 Miller	
zinatuamuru	kwamba	tufanye	vipande	vyote	vipatane.	Na	Yesu	anasema,	
Baba	yangu	hamhukumu	mtu	yeyote.	
Kwa	hiyo	tunapofikia	Danieli	7,	hebu	tuisome	tu.	Nikasema,	inabidi	nirudi	
kwenye	Danieli	7.	Nilikimbia	kurudi	kwenye	Danieli	7.	Nilikimbia	kurudi	
kwenye	 Pambano	 Kuu,	 sura	 inayokabili	 kumbukumbu	 ya	 maisha.	 	 Na	
nikaanza	 kuzisoma	 tena.	 Kama,	 nimekosa	 nini?	 Ninakosa	 nini	 hapa?		
Sijaelewa	kabisa	hii.	Danieli	sura	ya	7	na	angalia	mstari	wa	7,	Danieli	7:7.		
"Baadaye	 nikaona	 katika	 njozi	 ya	 usiku,	 na	 tazama,	 mnyama	 wa	 nne,	
mwenye	kutisha,	mwenye	nguvu,	mwenye	uwezo	mwingi,	 naye	 alikuwa	
na	meno	ya	chuma,	makubwa	sana;	alikula	na	kuvunja	vipande	vipande,	
na	kuyakanyaga	mabaki	kwa	miguu	yake;.."		Huyu	ni	nani?	Rumi.	Sawa.	
Mstari	wa	8.	"Nikaziangalia	sana	pembe	hizo,	na	tazama,	pembe	ikazuka	
kati	 yao	 ndogo,	 ambayo	 mbele	 yake	 pembe	 tatu	 katika	 zile	 za	 kwanza	
ziling'olewa."	 Huyu	 alikuwa	 nani?	 Ni	 akina	 nani	 walikuwa	 pembe	 tatu?	
Wamwaminio	 Baba	 na	 Mwana.	 	 Je,	 ziling'olewa	 vipi?	 Walihukumiwa,	
kuadhibiwa	 na	 kuangamizwa.	 Kwa	 hiyo	 nguvu	 ya	 pembe	 ndogo	 ni	 ile	
inayohukumu	na	kuadhibu	na	kuangamiza.	Kwa	hiyo	wakati	yuko	katika	
mchakato	 huu;	 wakati	 haya	 yakiendelea,	 wakati	 pembe	 ndogo	 ikifanya	
kazi	hii	ya	kuhukumu	na	kulaani	na	kuangamiza,	mstari	wa	9.	Na	niseme	
tu	 kwamba	 pembe	 ndogo	 ni	 udhihirisho	 tu	wa	 kazi	 iliyoanza	 	 Efeso.	 Je,	
hiyo	 inaweza	kuwa	kweli?	 	Waliwahukumu	na	kuwalaani	na	kuwajaribu	
wale	ambao	husemwa	wao	ni	mitume	na	wao	sio	na	kuwajaribu.	
Kwa	 hiyo	 upapa	 ndio	 kilele	 cha	 kazi	 hiyo.	 Tunaona	 kwamba	 mtume	
Yohana	 katika	 3	 Yohana,	 anazungumza	 juu	 ya	 mtu	 mmoja	 aitwaye	
Diotrefe,	ambaye	alipenda	kuwa	na	ukuu	na	kuwatoa	nje	ya	kanisa	ambao	
hawakubaliani	naye.		Hii	inafanyika	hapo	mwanzo.	“Basi	nikaona,	hata	viti	
vya	enzi	vikawekwa,	na	huyo	Mzee	wa	siku	ameketi,	ambaye	mavazi	yake	
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yalikuwa	meupe	 kama	 theluji,	 na	 nywele	 za	 kichwa	 chake	 zilikuwa	 safi	
kama	 sufu,	 na	 kiti	 chake	 cha	 enzi	 kilikuwa	 kama	 mwali	 wa	 moto,	 na	
gurudumu	 zake	 kama	moto	 uwakao,	 	 kijito	 cha	moto	 kilitoka	 na	 kupita	
mbele	 yake.”	 	 Nikiwa	 kijana	 nikisoma	 kifungu	 hiki,	 nakumbuka	 tu,	
nilikuwa	kama,	Mungu	anakuja	katika	kusanyiko	na	mlipuko	huu	mkubwa	
wa	 moto	 unatoka	 tu	 kutoka	 mbele	 zake,	 kama	 joka	 linalopumua	moto.	
Lakini	ndivyo	nilivyofikiria.	Sawa,	hii	ndiyo	sehemu	nzuri,	pembe	ndogo,	
ile	 mbaya,	 amekuwa	 akifanya	 mambo	 haya	 yote	 mabaya,	 mambo	 haya	
yote	 yaliyooza.	 	 Na	 sasa	wanaenda	 kuipata.	 Sasa	Mungu	 amekuja.	 Yeye	
anaenda	kurekebisha.	Anaenda	kumfuta.		Ndiyo.	
Hivyo	 ndivyo	 nilivyolelewa.	 Kwa	 hivyo	 ndivyo	 nilivyofikiria	 niliposoma	
hili,	 lakini	unajua	neno	mkondo	wa	moto,	kwa	kweli	 limetafsiriwa	kama	
mto	unaowaka.	 	Mto	unaoangaza.	Vema,	huo	si	Ufunuo	22?	Mto	wa	kioo	
unaotiririka	kutoka	kwenye	kiti	 cha	enzi	 cha	Mungu.	Unaweza	kuitafsiri	
kwa	 urahisi	 kwa	 njia	 hiyo.	 “Mto	 wa	 moto	 ukatoka	 mbele	 zake,	 elfu	
wakamhudumia,	10,000	mara	10,000	wakasimama	mbele	zake,	hukumu	
ikawekwa,	na	vitabu	vikafunguliwa.		Sasa,	angalia	kile	kinachofuata.	
"Basi	nikaona	kwa	sababu	ya	sauti	ya	yale	maneno	makuu	iliyonenwa	na	
ile	pembe,	hata	mnyama	huyo	akauawa	na	kuangamizwa.	Na	mwili	wake	
ukaharibiwa	na	kutolewa	moto	uungue."	Swali,	 je,	Mungu	alitamka	neno	
moja	 katika	mfuatano	 huu?	 	 Hakusema	 neno.	 Hakuna.	Mstari	wa	 11,	 ni	
nini	 kinachosababisha	pembe	ndogo	kuharibiwa?	 "Nikatazama	basi	 kwa	
sababu	 ya	 sauti	 ya	 yale	 maneno	 makuu,	 yaliyonenwa	 na	 ile	 pembe.	
Nikatazama	hata	yule	mnyama	akauawa	na	mwili	wake	kuharibiwa."	 	Ni	
nini	 kilisababisha	 pembe	 ndogo	 kuharibiwa?	 Maneno	 yake	 mwenyewe,	
kwa	 maneno	 yako,	 unapaswa	 kuhesabiwa	 haki	 na	 kwa	 maneno	 yako,	
utahukumiwa.		Yalikuwa	ni	maneno	ya	pembe	ndogo.		Na	hilo	hutokeaje?	
Ufunuo	 17:16.	 	 Hiki	 ndicho	 kinachotokea.	 Ule	 upapa	 ambao	
umewafundisha	 watoto	 wake	 kuhukumu,	 kulaani,	 na	 kuangamiza,	
unafanya	hivyo	kwake.	"Na	zile	pembe	10	ulizoziona	juu	ya	yule	mnyama,	
hao	watamchukia	yule	kahaba"	kahaba	ni	nani?	Upapa.		"Nao	watamfanya	
kuwa	 ukiwa	 na	 uchi,	 nao	 watakula	 nyama	 yake	 na	 kumteketeza	 kwa	
moto."	Je!	si	hivyo	tunavyosoma	katika	Danieli	7?		Ufunuo	17:16	
[Gary:	Binti	wa	kuhani	ambaye	anakuwa	kahaba	atateketezwa	kwa	moto.]	
Binti	wa	kuhani	ambaye	anakuwa	kahaba.	Kwa	hiyo	ni	nani?	zile	pembe	
10	ulizoziona	juu	ya	yule	mnyama.		Wafalme	wa	dunia	ndio	wanaoharibu	
nguvu	 ya	 pembe	 ndogo.	 Je,	 Mungu	 alikuwa	 na	 sehemu	 gani	 katika	
mchakato	huu?	Hakuna.	Kwa	hiyo	tunapomtazama	Mungu	katika	Danieli	
sura	ya	7,	hakusema	lolote.			
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Yote	 tunayoona	 ni	 picha	 ya	 uso	 wake,	 ufunuo	 wa	 tabia	 yake.	 Kisha	
mengine	ni	matokeo	tu	kama	vile	mtu	apandavyo,	ndivyo	atakavyovuna.	
[Alexandra:	 Adrian,	 mstari	 wa	 17,	 mara	 baada	 ya	 hayo,	 atamchukia	
kahaba	na	kumfanya	kuwa	ukiwa	kwa	maana	Mungu	ameweka	mioyoni	
mwao	kutimiza	mapenzi	yake.]	
Mungu	ameweka	mioyoni	mwao.	Ndiyo,	Mungu	aliufanya	moyo	wa	Farao	
kuwa	 mgumu.	 Mungu	 alimpenda	 Yakobo	 na	 akamchukia	 Esau.	 Mungu	
atawaletea	upotofu	mkubwa	ili	wauamini	uwongo.	Kwa	lugha	hiyo	Mungu	
alituma	malaika	waovu	kati	yao.	Kuua	na	kufanya	hai.		Kwa	hivyo	ndio,	hii	
ni,	 Mungu	 aliituma,	 kwa	 sababu	 hawangekuwa	 nayo	 kwa	 njia	 nyingine	
yoyote.	 	Mungu	alifanya	tendo	lake	 la	ajabu.	 	Akageuka	na	ukawaruhusu	
wapate	 walichokitaka.	 Na	 anachoruhusu,	 Yeye	 huonekana	 kusababisha.	
Na	 sababu	 ya	 yeye	 kuonekana	 kusababisha	 ni	 kwa	 sababu	 hakuna	mtu	
anayeweza	 kupumua	 bila	 nguvu	 kutoka	 kwa	 Mungu	 kwa	 sababu	
anaruhusu	 na	 ni	 nguvu	 zake	 zinatumika.	 Ninamaanisha,	 ni	 sahihi	 yake	
chini	ya	hundi.	
Hawezi	 kusema	 kwamba	 Shetani	 alikuwa	 na	 uwezo	 ndani	 yake	
mwenyewe	 kufanya	 hivi.	 Hiyo	 ni	 hadithi	 nyingine	 nzima	 katika	 suala	 la	
fimbo	na	nyoka,	hadithi	nzuri	sana	kutoka	kwa	Fred	Wright	 juu	ya	hiyo.		
Hebu	 tuone	 kwenye	 nuru.	 Kwa	 hiyo	Danieli	 7	 kwa	 kweli	 inatupa	 picha,	
lakini	 imeandikwa	 kwa	 namna	 ambayo	 unaweka	 kwenye	 sura	 hii,	
ufahamu	wako	mwenyewe	wa	haki	 na	 hukumu,	 imeandikwa	 kikamilifu.		
Na	inasema	katika	Zaburi	50:21,	"Ndivyo	ulivyofanya,	nami	nikanyamaza;	
Ukadhani	 ya	 kuwa	 Mimi	 ni	 kama	 wewe."	 	 Na	 niliposoma	 sura	 hii	 na	
nikagundua,	nilipomtazama	yule	hakimu	na	picha	zangu	za	hakimu	katika	
aya	hizi	katika	aya	ya	9	na	10,	akiwa	ameketi	pale	juu	ya	kile	kiti	kikubwa	
cha	 enzi	 na	 kuwahukumu	 na	 kuwaangamiza	wale	wasiokubaliana	 naye.	
Bwana	 aliweza	 kuninong’oneza	 kwa	 njia	 ya	 upole	 sana	 na	 kusema,	
“Adrian,	huyo	ni	wewe	uliyekuwa	umeketi	kwenye	kiti	cha	enzi.	Sio	mimi.	
Ni	 wewe."	 Alisema	 bila	 chuki,	 bila	 papara,	 alisema	 tu	 kwa	 upole	 sana.	
"Ulikuwa	umeketi	kwenye	kiti	cha	enzi."	
Na	 ni	 wazo	 gumu	 sana.	 Nimelichukua	 hivi	 majuzi.	 Mtu	 fulani	 alisema	
katika	 makala	 kusema	 huna	 ni	 kuwa	 mwovu.	 Tunazungumza	 juu	 ya	
upapa,	 kukaa	 katika	 hekalu	 la	 Mungu,	 kujidai	 kuwa	 Mungu,	 tunaweka	
mchakato	 huu	 wa	 hukumu	 nje	 yetu	 sisi	 wenyewe.	 Tunauweka	 juu	 ya	
upapa,	 lakini	 tukijaribu	 kuyaweka	 nje	 yale	 yaliyo	 ndani	 yetu	 wenyewe,	
haituondolei	maovu,	bali	mchakato	huo	huo.		
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Na	 tukiendelea	 kutafuta	 kuhukumu,	 kulasni	 na	 kuangamiza,	 basi	
tutakuwa	na	nia	moja	na	mnyama	huyo	na	tutamwabudu	yule	mnyama	na	
sanamu	 yake.	 Njia	 pekee	 ya	 kumkimbia	 mnyama	 na	 sanamu	 yake	 ni	
kumwabudu	Mungu	 wa	 pekee	 wa	 kweli	 asiyemhukumu	mtu.	 Kwa	 hiyo	
tunakuja	kwa	Danieli,	Mathayo	7,	hatukusoma	hiyo.	Mathayo	7.	Unataka	
kupitia	 hukumu	 ya	 upelelezi.	 	 Huu	 hapa	 ufunguo.	 Yesu	 anakupa	wewe.	
Imeandikwa	kwa	rangi	nyekundu.	"Usihukumu,	na	wewe	hutahukumiwa."	
Ni	 hayo	 tu.	Unaacha	 kuhukumu	watu	wengine	na	hautaingia	 hukumuni.	
Usilaani	na	wewe	hutalaaniwa	kama	asemavyo	katika	Luka.	
Sasa	 basi,	 hakuna	 hukumu	 ya	 adhabu	 juu	 yao	walio	 katika	 Kristo	 Yesu,	
kwa	 sababu	 ukiwa	 ndani	 ya	 Kristo	 Yesu	 yeye	 hahukumu.	 Yesu	
hawahukumu	 watu	 vibaya.	 Na	 unapokuwa	 katika	 tabia	 hiyo,	
hutahukumiwa	kwa	sababu	hauhukumu.	Toa	hukumu	ya	haki.	Hukumu	ya	
haki	ni	kugeuza	shavu	la	pili,	ni	kutoa	wema	kwa	ubaya	ni	kushinda	ubaya	
kwa	wema.		Sio	tu,"sawa,	unaniwekea	hili	juu	yangu,	nami	nitalichukua	tu.	
Nitakaa	hapa	nitauma	ulimi	wangu.”	
Hapana,	 haitoshi.	 Inakupasa	 kuushinda	 ubaya	 kwa	 wema.	 Huna	 budi	
kumpa	 yeye	 aliye	 na	 kiu,	 adui	 yako	 akiwa	 na	 njaa,	 mlishe,	 Ni	 rahisi.		
Pengine	ni	rahisi	kufikiria	kulisha	adui	yako	kuliko	kulisha	mtu	nyumbani	
kwako	ambaye	anayechoma	kisu	mgongoni	mwako.	Hiyo	ni	ngumu	kwa	
sababu	 hawapaswi	 kufanya	 hivyo.	 Wanapaswa	 kukupenda,	 wanapaswa	
kuwa	wazuri	kwako.	Na	wanastahili	kuhukumiwa.	Inasema	nini?	Maadui	
wa	 Yesu	 ni	 wale	 wa	 nyumbani	mwake.	 Nyumba	 yake	mwenyewe.	 Kwa	
hiyo	 tangu	 wakati	 huo	 nimepata	 mafunuo	 kadhaa	 yaliyonijia	 ambapo	
Bwana	 anasema,	 “Unajua,	 Adrian,	 ukitaka	 kuvuka	 wakati	 wa	 taabu	 ya	
Yakobo,	ninahitaji	kukuonyesha	 jinsi	ulivyo.	Na	umeniongoza	katika	hali	
kadhaa.	Je!	unaweza	kuona	jinsi	unavyohukumu,	unaweza	kuona	hukumu	
yako?	Je,	unaweza	kuiona?	Huyu	ndiye	mtu	ambaye	utalazimika	kukutana	
naye.	 	Utalazimika	kukutana	naye	kwa	sababu	sikuhukumu.	Baba	yangu	
hakuhukumu,	 shetani	 anakuhukumu.	 	 Bila	 shaka	 shetani	 anakuhukumu,	
lakini	wewe	na	shetani	mnapatana.	Na	una	chama	cha	hukumu	juu	yako	
mwenyewe.	 Na	 kwa	 sababu	 unahisi	 kuhukumiwa	 na	 kulaaniwa	 sana,	
unaanza	 kuliweka	 kwa	 kila	 mtu	 mwingine	 kwa	 sababu	 huwezi	
kulishughulikia	tena.	Kwa	hiyo	wewe	weka	tu	nguo	zako	zote	chafu	kwa	
kila	mtu	mwingine	 na	 uanze	 kuhukumu	 na	 kulaani	 kila	mtu	mwingine.	
Hukumu	 na	 kulaaniwa	 kwa	 watu	 wengine	 ni	 ishara	 wazi	 kwamba	
haujaacha	kujihukumu."	Ninapata	joto.		
Lo!	Unajua	kwamba	hatimaye	umefikia	haki	kwa	imani	pekee	unapoacha	
kuwahukumu	watu	wengine.	Vema,	ndio,	mhubiri	lazima	kwanza	ashiriki	
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chakula	 chake	 mwenyewe.	 Oh,	 sikiliza	 hili,	 Adrian.	 	 Bwana	 naamini,	
nisaidie	kutokuamini	kwangu.	
[Hadhira:	 Huwezi	 kufanya	 hivyo	 huwezi	 kuliondoa	 giza	 kwa	 giza	 zaidi.		
Lazima	uiruhusu	nuru	iingie	na	kuliondoa.]	
[Sharyn:	Maoni	kuhusu	kuona	mema	kwa	wengine]	
Naam,	 jambo	 hili	 ni	 kwamba	 tunaweza	 tu	 kuona	 wema	 kwa	 wengine	
tunapoona	 kwamba	 Mungu	 amekuwa	 mwema	 kwetu,	 unajua	
ninamaanisha	 nini?	 Na	 tunapofikia	 hatua	 ya	 kweli	 kwamba	 tunaamini	
kwamba	 sisi	 sio	 bora,	 tunasema,	 "Loo,	 lakini	 kwa	 neema	 ya	 Mungu	
naenda."	Huamini	hilo.	Nataka	kuliamini.	
[Obadia:	 Jambo	moja	 ambalo	 nilikuwa	 nikijiuliza	 kwa	 sekunde	moja,	 na	
najua	 huamini	 hili,	 lakini	 ni	 kama	 tu,	 inaonekana	 kama,	 ngoja,	 je,	 hili	
linaweza	 kupita	 kiasi	 unaposema,	 “Vema,	 	 haijalishi.	 Kwa	 hiyo	 ikiwa	
Mungu	 hanihukumu,	 basi	 sihitaji	 kujihisi	 vibaya	 ikiwa	 ninaishi	 katika	
dhambi."	Lakini	najua	husemi	hivyo.	 	Nami	nafikiri	ya	kwamba	kwa	haki	
kwa	 imani,	 pamoja	 na	 kile	 ninachokusanya,	 ninaweka	 vipande	 pamoja.	
Tayari	 ni	 jambo	 ambalo	 nilisema	 niliamini	 hapo	 awali	 kwamba	
tunamwekea	Mungu	mipaka	katika	mambo	yote	ya	ajabu	ambayo	anataka	
kumwaga	 juu	 yetu,	 ili	 atufanyie	mabadiliko	 katika	 tabia	 zetu,	 atatuunga	
mkono	 sote,	 mwanga	 wote,	 kila	 kitu.	 katika	 sheria	 yake	 inaweza	
kutimizwa	kwa	njia	ya	Kristo	ndani	yetu	tukiwa	ndani	yake.	Na	kwa	hivyo	
ni	 sisi	 tunaozuia	 maji	 kutiririka	 na	 kutubariki	 na	 kuturuhusu	
kubadilishwa.	 Tunasema,	 "Hapana,	 sitaruhusu	 uwezo	 wa	 Mungu	 wa	
kuumba."	Mungu	aliposema,	“Iwe	nuru,”	uumbaji	na	uwe.	Lakini	hatutaki	
kuruhusu	nguvu	ya	Mungu	ya	uumbaji,	ya	nuru	ya	kiroho	ituletee	uzima	
huo	wa	milele,	ambao	utabadilisha	tabia	zetu.]	
Hatutaki	kuacha	hali	yetu	ya	kujitegemea.	
[Obadia:	 Tunasema,	 hapana,	 siwezi	 kuwa	 hivyo.	 Hapana,	 hakuna	 njia	
ambayo	ningeweza	kufanya	hivyo.]	
Kumbuka,	Sheria	ni	ya	kiroho.		Haiwezekani	kwetu	kwa	sababu	ya	urithi	
wetu	kutoka	kwa	baba	yetu	wa	kwanza,	Adamu,	haiwezekani	sisi	kuepuka	
hukumu.	 Hakuna	 kukwepa	 hukumu	 na	 watu	 husema,	 "Ee	 Mungu,	
hunihukumu.	Mungu	ananipenda."			
Na	kumbuka,	na	tunafika	kwenye	kisa	cha	mwanamke	aliyenaswa	katika	
uzinzi,	 ulichotaja	 hapo,	 kwamba	 watu	 binafsi	 waliokuja	 mbele	 zake,	 na	
Ellen	White	 anasema	walimjia	 bila	 kujali.	 	 Hawakuwa	makini	 kabisa	 na	
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hali	ya	nafsi	zao.	Lakini	nataka	...	Sasa	tumefika	kwenye	mahubiri	yangu.		
Labda	itabidi	nifanye	hivi	baadaye.	
[Danieli:	 Hapa	 ndipo	 uhusiano	 wa	 upendo	 wa	 Mungu	 na	 msalaba	
usioonekana	ni	muhimu.	 Ikiwa	tunafikiri	Mungu	hanihukumu,	niko	huru	
kufanya	chochote	ninachotaka.		Lakini	ninapoyaona	mateso	yake	na	taabu	
ya	Roho	anayopitia	kwa	sababu	ninamkataa….]	
Ikiwa	 unampenda,	 huwezi	 kufanya	 hivyo	 tena	 kwa	 sababu	 Sheria	 ni	 ya	
kiroho.	 Sio	 kiasi	 gani	 ninaweza	 kujiepusha	 nacho	na	 bado	 kujikuta	 pale	
pale.	 Humpendi	 Mungu	 unapowaza	 hivyo.	 	 Ni	 kama,	 unapogundua	
unachofanya	 ni	 kumuumiza	 na	 kumchoma	 na	 kusababisha	 maumivu	
makubwa,	huwezi	kufanya	hivyo	tena.	Roho	na	mwili	vinapigana	vita	hivi	
kwamba	 hamwezi	 kufanya	 mambo	 mnayoweza	 kufanya.	 Unapokuwa	
katika	 mwili	 huwezi	 kufanya	 jambo	 hilo,	 ambalo	 liko	 katika	 roho.		
Unapokuwa	katika	roho,	huwezi	kufanya	mambo	ukiwa	katika	mwili.	
Na	 ninapoandika	 katika	 kitabu	 changu	 cha	 hivi	 punde	 zaidi,	 Comforter,	
ambacho	Craig	alitaja	mengi	ya	kujitangaza	hapo.	Miaka	kadhaa	iliyopita	
niliposhawishiwa	 polepole	 kwenye	 ponografia	 na	 kuanza	 kutazama	
ponografia.	 	 Historia	 yangu	 ya	 ponografia	 ilidumu	 kwa	 dakika	 15	 kwa	
sababu	baada	ya	dakika	10,	mwili	wangu	wote	ulikuwa	unawaka	moto.	Na	
ilikuwa	 ikinipigia	 kelele	 ikisema,	 "Hapana,	 huwezi	 kufanya	 hivi."	 Na	
ilinibidi	kuacha.		Sikuweza	kuifanya	tena.	Roho	alikuwa	akiniita	akisema,	
"Hapana,	 Adrian,	 hapana,	 tafadhali.	 Hapana,	 usiende	 kwenye	 njia	 hiyo."	
Sikuweza	 kuifanya.	 Sikuweza	 kuifanya.	 Ilinibidi	 kuifunga.	 Sikuweza,	
ilinibidi	 kuacha	 kwa	 sababu	 uhusiano	 wangu	 na	 Yesu	 haungeniruhusu	
kwenda	kwenye	njia	hiyo.	Sikuweza	kuifanya.	
Na	 kisha	 nimekuwa	 na	 marafiki	 wengine	 wanaoniambia,	 unajua	 nini?		
Nakumbuka	hilo.	Lakini	unalopotezea	hilo.	Unalipotezea	hilo?	Unawezaje	
kulipotezea?	 Isipokuwa	 umemsulubisha	 Kristo,	 huna	 budi	 kumpigilia	
misumari,	 kumfumba	 kabisa	 mdomo	 wake	 na	 kumfanya	 anyamaze	 na	
kuketi	pembeni	huku	akilia	na	kukutazama	ukifanya	kile	unachojifanyia.	
Hiyo	ni	mbaya	sana.	
[Ben:	 Biblia	 haisemi	 kwamba	 kuogopa	 hukumu	 ya	 Mungu	 hutuongoza	
kwenye	toba.		
Inaweza	 kutuongoza	 kwenye	 mabadiliko	 ya	 tabia	 kwa	 muda.	 Hapana,	
Biblia	 inasema	wema	wa	Mungu	 unakuongoza	 kwenye	 toba.	 Kwa	 hivyo	
ikiwa	woga	ndio	kichocheo	chetu,	tunajua	kwamba	Ellen	White	anasema	
kwamba	inapendeza	ubinafsi.	 Ikiwa	hiyo	ndiyo	motisha	yetu	ya	kujaribu	
kwenda	mbinguni.	Hatuwezi	kufika.]	
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Upendo	wa	Agape	huitupa	hofu	nje.	
[Alexandra:	Kisha	tungekuwa	wakristo	wa	“Bwana,	Bwana."]	
Bwana,	Bwana,	hatukufanya	mambo	haya	yote	kwa	ajili	yako?	
Bwana,	 Hatukufanya	 mambo	 haya	 yote	 kwa	 ajili	 yako?	 Nitakuambia	
vitabu	ni	nini.	Vitabu	ni	nini?	Ikiwa	Sheria	ni	ya	kiroho,	basi	vitabu	ni	vipi?	
Sikiliza	hii,	Desire	of	Ages	187,	“Umesema	vema	kwamba	sina	mume,	kwa	
maana	 umekuwa	 na	 waume	 watano,	 na	 huyo	 uliye	 naye	 sasa	 si	 mume	
wako,	umesema	kweli.		Msikilizaji	akatetemeka.	Mkono	wa	ajabu	ulikuwa	
ukifungua	 kurasa	 za	 historia	 ya	 maisha	 yake.	 Yesu	 alikuwa	 anasoma	
kitabu.	 Kitabu	 gani?	 Kuweka	 wazi	 kile	 ambacho	 mwanamke	 alitarajia	
kukificha	milele.	Ni	nani	ambaye	angeweza	kusoma	siri	za	maisha	yake?	
Mawazo	 yake	 ya	 umilele	 yalikuja	 ...	 ya	 hukumu	 ijayo.	 	 Kwa	 hivyo	
anafungua	kurasa	za	historia	ya	maisha	yake	na	anafikiria	juu	ya	hukumu	
ijayo.	Unaona	munganiko?	"Kwa	nuru,	dhamiri	iliamshwa."	
Yeremia	 17:1	 “Dhambi	 ya	 Yuda	 imeandikwa	 kwa	 kalamu	 ya	 chuma	 na	
kwa	 ncha	 ya	 almasi.	 Imechorwa	 kwenye	 meza	 ya	 mioyo	 yao.”	 Dhambi	
zako	 zimeandikwa	 wapi?	 Na	 hilo	 neno	 meza	 hapo	 ni	 neno	 lile	 lile	
lililoandikwa	kwa	ajili	ya	Amri	10.	
[Hadhira:	Hili	liko	wapi?]	
Yeremia	17	mstari	wa	kwanza.		Sheria	ni	ya	kiroho.	Amri	10	zimeandikwa	
wapi?	
[Sharyn:	Katika	mioyo	yetu.]	
Warumi	 inakuambia	 mahali	 ambapo	 imeandikwa.	 Warumi	 sura	 ya	 pili.		
Ninaipenda	 Biblia,	 ni	 nzuri	 sana.	 Warumi	 2:14,	 “Kwa	 maana	 watu	 wa	
Mataifa	wasio	na	 sheria	wafanyapo	kwa	asili	 yao	 yaliyo	ndani	 ya	 torati,	
hao	 wasio	 na	 sheria	 ni	 sheria	 kwao	 wenyewe,	 waionyeshao	 kazi	 ya	
sheria…”	Imeandikwa	wapi?	
[Dennis:	Katika	mioyo	yao.]	
Imeandikwa	 katika	 mioyo	 yao!	 Sheria	 imeandikwa	 wapi?	 Katika	 mioyo	
yetu.	 	 Dhamiri.	 Tuliumbwa,	 tulipangwa,	 asili	 yetu	 iliwekwa	 kwa	 ajili	 ya	
sheria	 ya	 Mungu.	 Na	 tunapofanya	 mambo	 kinyume	 na	 sheria	 hiyo,	
imeandikwa	 ndani	 ya	mioyo	 yetu.	 Imeandikwa	 kimwili	 ndani	 ya	mioyo	
yetu.	
[Gary:	 Katika	mstari	wa	 15	 inasema,	 "Dhamiri	 ikishuhudia.	 Na	mawazo	
yao	wakati	huo	huo	yakiwashitaki	au	kuwatetea.]	
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Au	 kutoa	 udhuru.	 Hapa	 ndipo	 hukumu	 inapofanyika.	 Kwa	 hiyo	 sheria	
imeandikwa	ndani	yetu	na	tunapotenda	dhambi,	kama	tulivyosema,	kuna	
anga	hewa	linalomzunguka	kila	mtu.	5T111.1	inasema,	"Kuna	angahewa	...	
kuna	mtetemo	na	mtetemo	ambao	tunatoa,	unarudi	ndani	ya	mioyo	yetu	
wenyewe	 na	 kwa	 kemikali	 na	 kwa	 mitetemo	 tunahifadhi	 dhambi	 ya	
maisha	 yetu	 ndani	 ya	mioyo	 yetu,	 katika	 viungo	 vyote	 	 vya	miili	 yetu."		
Imeandikwa	ndani	yetu..	
[Ben:	Huunganishwa	na	mitetemo	ambayo	tunaizungumzia.]	
Hivi	ndivyo	vitabu	vilivyofunguliwa	katika	hukumu.	
[Lumy:	 Wengine	 wanasema	 kwamba	 kile	 kilicho	 katika	 DNA	 yetu	 kina	
aina	fulani	ya	uhusiano	katika	mioyo	yetu	ni	DNA	yetu	inabadilika.]	
DNA	yetu.	 Imeandikwa	ndani	yetu	kwa	kiwango	cha	ndani	kabisa.	Roho	
imeandikwa	 kimwili,	 kwa	 sababu	 muundo	 wa	 kimungu	 daima	 una	
kinachoonekana.	 Hali	 ya	 maisha	 yetu	 ya	 dhambi	 imeandikwa	 katika	
viungo	 vya	 miili	 yetu.	 Na	 Mungu	 anaweza	 kukisoma	 kama	 kitabu	
kilichofunguliwa,	 anafungua	 kurasa	 zake,	 anaweza	 kukisoma,	 anaweza	
kukiona.	
[Sharyn:	 Sitaki	 kusababisha	 shida	 au	 kitu	 chochote,	 lakini	 ...nina	 swali,	
halina	maana.	 Katika	 kusoma	 kitu	 hapa	 katika	 Patriarchs	 and	 Prophets.	
Ukurasa	 499	 “Wakati	 kumbukumbu	 za	 mbinguni	 zitakapofunguliwa,	
Hakimu	hatamtangazia	mwanadamu	hatia	yake	kwa	maneno,	bali	atatoa	
mtazamo	mmoja	unaopenya,	wenye	hatia,	na	kila	tendo,	kila	shughuli	ya	
maisha,	itawekwa	wazi	kwenye	kumbukumbu	ya		mkosaji.”	Ninaona	jinsi	
hili	 linavyotoka	 kwenye	 kumbukumbu	 ya	 mkosaji.	 Ninapata	 hilo.	 Hilo	
linanikumbusha	wakati	ukiangalia	hapa	...]	
Umesisitiza	 ukweli	 kwamba	 rekodi	 hizi	 ziko	 mbinguni	 na	 tunahitaji	
kushughulikia	suala	hilo	kwa	sababu	hatuko	mbinguni,	tuko	duniani.		
Kwa	 hivyo	 kunakuwaje	 kumbukumbu	 mbinguni?	 Na	 ni	 nani	
anayezihifadhi?		Tutashughulikia	hilo.	
[Sharyn:	Sawa.	(Akiendelea	kunukuu)	Wakati	kumbukumbu	za	mbinguni	
zitakapofunguliwa,	 Hakimu	 hatamtangazia	mwanadamu	 hatia	 yake	 kwa	
maneno,	 bali	 atatoa	 mtazamo	 mmoja	 unaopenya,	 wenye	 hatia,	 na	 kila	
tendo,	kila	shughuli	ya	maisha,	itawekwa	waziwazi	juu	ya		kumbukumbu	
ya	mkosaji.	Mtu	huyo,	kama	katika	 siku	za	Yoshua,	hatahitaji	kuwindwa	
kutoka	 kabila	 hadi	 familia,	 lakini	 midomo	 yake	 mwenyewe	 itakiri	 aibu	
yake.	 Dhambi	 zilizofichwa	 kutokana	 na	 maarifa	 ya	 wanadamu	 ndipo	
zitatangazwa	kwa	ulimwengu	wote.	{PP	498.2}	]	
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Kisha	 kutangazwa,	 kisha	 ananong'ona	 mahali	 pa	 siri	 ili	 apigiwe	 kelele	
kutoka	juu	ya	paa.	Hivi	ndivyo	inavyosema.	Kwa	hivyo	ni	wazo	lilelile	tu.	
[Chris:	 Kuna	 mfano	 mwingine	 unaohusishwa	 na	 mwanamke	
aliyekamatwa	 katika	 uzinzi,	 mafarisayo	 walihukumu	 dhamiri	 zao	
wenyewe,	kwa	hiyo	ilibidi	watoke	nje.]	
Nimepata	kauli	kwa	huyo.	
Kwa	 hivyo	 ...	 tunayo	 nukuu	 nyingine	 katika	 4	 Testimonies.	 Inasema,	
“Mtakatifu	juu	ya	kiti	cha	enzi	anapowageuzia	historia	yao	na	macho	yake	
kutulia	 kwa	 muda	 juu	 ya	 watu	 binafsi,	 mtazamo	 wake	 unaonekana	
kuwaka	 ndani	 ya	 roho	 zao.	 Na	 wakati	 huo	 huo	 kila	 neno	 na	 tendo	 la	
maisha	 yao	 linapita	 mbele	 ya	 akili	 zao	 kwa	 uwazi	 kana	 kwamba	
yamewekwa	mbele	ya	maono	yao,	kwa	herufi	 za	moto	au	zilizoandikwa	
kwenye	mchanga.”	
Yesu	hakuandika	dhambi	maalum	za	watu	hawa,	lakini	alifunua	tu	Torati,	
ambayo	 ni	 onyesho	 la	 tabia	 ya	 Mungu.	 Na	 walipoona	 tabia	 ya	 Mungu	
imeandikwa	 kwenye	 mchanga,	 iliwatia	 hatiani	 kwamba	 hawakuwa	
wakifanya	mambo	haya.	 	Na	 ikawaweka	chini	ya	usadikisho	kwa	sababu	
inasema	hapa	 kwamba,	 “Kila	 jicho	 limenyooshwa	 juu	 ya	 uso	wake	 yeye	
aliye	juu	ya	kiti	cha	enzi.	 	Na	huyu	ni	Ellen	White	akizungumzia	hukumu	
ya	upelelezi.	 “Na	wakati	 jicho	 lake	 la	upelelezi	 likipita	 juu	ya	kundi	hilo	
palikuwa	 na	mtetemeko	wa	moyo	 kwa	maana	wanajihukumu	wenyewe	
bila	hata	neno	moja	kutamkwa.	4T	385	
Mungu	hasemi	neno,	wanajihukumu	wenyewe.	Na	wakasema	pamoja	na	
Kaini,	“Maovu	yangu	ni	makubwa	kuliko	kusamehewa.”	Lakini	ni	kwa	jinsi	
gani	rekodi	zimeandikwa	mbinguni?		
Ikiwa	huandiki	 rekodi	 zako	 kwa	 kalamu	na	 kuzirekodi	 kwa	 vifaa,	 lakini	
unarekodi	kila	dhambi,	kila	tendo	la	maisha	yako	ndani	ya	nafsi	yako.	Na	
wewe	 unaishi	 kwa	 uzima	 wa	 Kristo,	 basi	 si	 kila	 kitu	 tulichofanya	
kimeandikwa	ndani	yake	pia?	Je!	hatujachorwa	katika	vitanga	vya	mikono	
yake?	Je,	hilo	lina	maana?	
Kwamba	kila	kipengele	cha	maisha	yako,	ungeweza	tu	kuishi	kwa	sababu	
Kristo	 amekupa	 uzima.	 Na	 kwa	 sababu	 ametembea	 nawe	 kila	 siku	 ya	
maisha	yako,	ana	macho,	ana	masikio.	Unadhani	hawezi	kunakili	kila	kitu	
ambacho	umefanya.	 	 Imeandikwa	kiroho,	ni	 `rekodi	ya	kiroho	ya	maisha	
yako.	
[Gary:	Wakorintho	wa	pili	3:2	ninyi	ni	barua	yetu,	 iliyoandikwa	mioyoni	
mwetu,	na	kusomwa	na	watu	wote.]	
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Barua	 iliyoandikwa	 moyoni.	 Kwa	 hivyo	 kila	 kitu	 ambacho	 umefanya	
kimeandikwa	 angalau	 katika	 sehemu	 tatu.	 Imeandikwa	 ndani	 ya	 moyo	
wako,	katika	moyo	wa	Kristo	kwa	sababu	yeye	anashuhudia	kila	kitu	na	
imeandikwa	juu	ya	malaika	wako	mlezi	kwa	sababu	si	wanashuhudia	kila	
kitu	ufanyacho?	Hawawezi	kujizuia	wasishuhudie.	Na	kama	mtu	mdogo,	
nilikuwa	na	wazo	hili	la	malaika	wangu	kuandika	kila	kitu.		Kujua	kanuni	
ya	 kweli	 ya	 kurekodi	wakati	malaika	wangu	 anashuhudia	makosa,	 yuko	
kwenye	 kona,	 akilia	 kwa	 kile	walichokiona.	 Kimerekodiwa.	 	Malaika	wa	
mbinguni	 hurekodi	 kila	 kitu	 unachofanya,	 lakini	 si	 katika	 muktadha	
ambao	 tulikuwa	 tukiufikiri.	 Wanajaribu	 kutulinda,	 kututunza.		
Wanalazimika	 kurekodi	 historia	 ya	 maisha	 yetu.	 Inabadilisha	 kila	 kitu	
kabisa.	 Kwa	 hiyo	 kuna	 kumbukumbu	 mbinguni,	 kuna	 kumbukumbu	
ambayo	malaika	wa	mbinguni	wanaiweka.	Lakini	 imeandikwa	ndani	yao	
kwa	sababu	mtetemo	wetu	...	unajua	mitetemo	yetu	ina	athari	kwao?	
Wanapaswa	 kujazwa	 na	 roho	 kila	 wakati.	 Je,	 ni	 nini	 kwa	 malaika	
kutembea	 kwenye	 sehemu	 za	 giza	 kuu	 za	 jiji	 la	 Atlanta	 ambako	 kuna	
wilaya	 ya	 taa	 nyekundu	 na	 malaika	 wanapaswa	 kutembea	 na	 kuhisi	
mtetemo	 wa	 wanadamu	 waovu?	 Na	 rekodi	 kila	 kitu	 wanachokiona.		
Hawataki	 kurekodi.	 Je,	 wanastahimili	 vipi	 picha	 wanazopaswa	
kuzitazama?	 	Wanalazimika	 kuzirekodi.	 Je,	 wanakabiliana	 vipi	 na	 picha	
wanazoziona?	 Na	 nimesema	 hivi	 kwa	 watu	 hapo	 awali,	 nilipokuwa	
mdogo,	natamani	ningekuwa	mmoja	wa	malaika	na	ningekuwa	mbinguni.		
Wanaona	uchafu	na	uovu	mwingi	kuliko	nitakavyowahi	kuona.	
[Craig:	 Kwa	 hivyo	 unachosema,	 huu	 ni	 ukweli	 wa	 zamani	 uliowekwa	
katika	mfumo	mpya.]	
Ndiyo,	ukweli	wake	wa	zamani	uliowekwa	katika	mpangilio	mpya,	mfumo	
mpya.	 Na	 unaweka	 huru	 nafsi.	 Injili	 hii	 ya	 ufalme	 itahubiriwa	 katika	
ulimwengu	wote	kuwa	ushuhuda	kwa	mataifa	yote	na	ndipo	ule	mwisho	
utakapokuja.	 Baba	 yangu	 si	 hakimu	 mwenye	 kuhukumu,	 Baba	 yangu	
hayuko	 hivi.	 Vitabu	 hivyo	 ni	 vya	 kiroho	 kwa	 sababu	 torati	 ni	 ya	 kiroho	
lakini	ni	halisi	kwa	maana	ya	kwamba	vimeandikwa	ndani	yetu,	kihalisia.	
Sio	 utambuzi	wa	 kiroho	wa	 hukumu.	 Ni	 kuweka	 upya	 katika	mpangilio	
wake	 sahihi	 na	 kuleta	maana	 ya	 kauli	 za	Yesu	 anaposema,	 "Baba	 yangu	
hamhukumu	mtu	yeyote."	Na	hiyo	ni	habari	njema.	
Ni	 habari	 njema	 ajabu	 kwamba	 hivi	 ndivyo	 hukumu	 ilivyo.	 Na	 ukisoma	
Pambano	Kuu,	mwanzo	wa	Kukabiliana	na	Rekodi	ya	Maisha	na	ananukuu	
kutoka	 kwenye	 Danieli	 sura	 ya	 saba,	 na	 anasema,	 “Hivi	 ndivyo	
alivyowakilishwa	kwa	nabii.”	Hiyo	ina	maana	gani?	Ilikuwa	ni	uwakilishi	
kwetu	 kuufahamu,	 kuuelewa.	 Ilikuwa	 ni	 kioo	 cha	 kusababisha	 dhambi	
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yetu	 ya	 kuhukumu	 kuwa	 nyingi	 na	 kipande	 cha	 mwisho	 katika	 fumbo	
kwangu,	kwa	sababu	kama	inavyosema	katika	Pambano	Kuu	652,	"Siri	ya	
msalaba	 inaelezea	 mafumbo	 mengine	 yote."	 	 Sifa	 za	 Mungu	 ambazo	
zimeonekana	kwetu	kuwa	za	kutisha	huwa	nzuri	na	za	kuvutia.	Na	jibu	la	
hilo	 linapatikana	 katika	 Testimonies	 to	 Ministers	 ukurasa	 wa	 245.2,	
ambapo	 fumbo	 la	 msalaba	 linaeleza	 siri	 ya	 hukumu.	 Na	 hivi	 ndivyo	
inavyosema.	
“Hapa	 katika	 pendo	 lake	 si	 kwamba	 sisi	 tulimpenda	 Mungu,	 bali	 yeye	
alitupenda	sisi	hata	akamtuma	Mwanawe	kuwa	kipatanisho	kwa	dhambi	
zetu.	Hapa	kuna	 lugha	 inayoonyesha	mawazo	yake	kwa	watu	wapotovu	
na	 waabudu	 sanamu.	 	 Nitawasaidiaje?	 Nitawakomboaje	 Israeli?	 Je,	
nitafanyaje	 uzinzi	 huu?	 	 Nitaziwekaje	 hizi	 Adma	 na	 Seboimu?	 	 na	 hiyo	
ndiyo	miji	miwili	iliyoharibiwa	pamoja	na	Sodoma	na	Gomora.	
"Moyo	 wangu	 umegeuka	 ndani	 yangu,	 majuto	 yangu	 yamewashwa	
pamoja.	 Je!	 anapaswa	 kuwaacha	watu	 ambao	 amewafadhili	 kwa	 namna	
hii.	Hata	mwanawe	wa	pekee,	sura	yake	mwenyewe?"	Hapa	kuna	nukuu	...	
hii	ndio	mambo	yote.		"Mungu	anaruhusu	Mwanawe	kutolewa	kwa	ajili	ya	
makosa	 yetu.	 Yeye	 mwenyewe	 huchukua	 kwa	 mbeba	 dhambi	 tabia	 ya	
hakimu	 aliyejitenga	 na	 sifa	 za	 kupendeza	 za	 baba."	 Kwa	 nini	 inasema	
kudhani?	
[Craig:	Hivyo	ndivyo	inavyoonekana	kwetu.]	
Kwa	sababu	ndivyo	 inavyoonekana	kwetu.	Yesu	akiwa	mchukua	dhambi	
wetu,	 Mungu	 anaonekana	 kwake	 akiwa	 hakimu	 aliyeondolewa	 sifa	 za	
kupendeza	 za	 baba	 na	 hivyo	 katika	 hali	 hiyo,	 Yesu	 anazungumza	 katika	
Kiaramu.	Anazungumza	lugha	ya	mauti,	anazungumza	hivyo	kulingana	na	
mfano	 huo,	 kwa	 sababu	 akiwa	 kama	 mwanadamu,	 Anamwona	 Mungu	
kama	 mwanadamu	 wakati	 huo.	 Na	 kwake,	 Mungu	 ni	 hakimu	 ambaye	
ameondolewa	 sifa	 za	 kudumu	za	baba	kwa	 sababu	baba	hawezi	 kamwe	
kumtoa	 mtoto	 wake.	 	 Hakimu	 pekee	 ndiye	 angefanya	 hivyo,	 akiwa	
ameachana	 na	 sifa	 za	 kupendeza	 za	 baba.	 Na	 huu	 ndio	msiba	mkubwa	
kwa	 wanadamu	 wanaoamini	 kwamba	 Mungu	 ni	 hakimu	 ambaye	
atawachoma	 na	 kuwaangamiza	 watoto	 wake.	 Katika	 kuamini	 katika	
Mungu	 wa	 namna	 hiyo,	 ni	 lazima	 waamini	 katika	 Mungu	
aliyetenganishwa	na	mambo	ya	ubaba,	ambayo	ina	maana	kwamba	katika	
dhana	 ya	 haki	 hii,	 ubaba	 wa	 Mungu	 unaharibiwa.	 Ambayo	 ina	 maana	
kwamba	Baba	yetu	anaangamizwa	katika	dhana	hii	ya	hukumu.	
[Craig:	Wakati	huo	huo,	Kristo	alipokuwa	akihisi	hivyo,	baba	yake	alikuwa	
amesimama	kandi	yake.]	
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Baba	yetu	alikuwa	pale	katika	giza	 la	ufahamu	wao	mbaya,	 lakini	Kristo	
aliteseka	 kama	 mmoja	 wetu.	 Kwa	 hiyo	 kila	 mbeba	 dhambi,	 kila	 mtu	
ambaye	 anakataa	 kuweka	 dhambi	 zake	 juu	 ya	mchukua	 dhambi	 lazima	
apitie	mchakato	huo	huo.	Ni	lazima	wamwone	Mungu	akichukua	tabia	ya	
hakimu,	 aliyeachana	 na	 sifa	 za	 kupendeza	 za	 baba.	 Na	 kwa	 hivyo	 tuna	
Danieli	 sura	 ya	 saba	 inayotufafanulia	 jinsi	 Mungu	 anavyoonekana	
unapokataa	 kumkubali	 mbeba	 dhambi.	 Nasikia	 wow?	 Afadhali	 uamini	
ilikuwa	wow.	 	Hii	ni	nuru	nzuri.	Hii	ni	picha	nzuri	sana	ya	Baba	yetu	wa	
mbinguni.	
[Craig:	Huu	ni	Ufunuo	18.]	
Huu	 ni	 Ufunuo	 18,	 hii	 ni	 historia	 inayotengenezwa	 hapa	 hapa	 katika	
Jasper,	 Georgia.	 Kwa	 nini	 ninafurahishwa	 na	 ujumbe	 huu	 ni	 kwamba,	
hatimaye	 vipande	 vyote	 vinakuja	 pamoja.	 Hatimaye,	 yote	 yalikuwa	 na	
maana,	 naweza	 kuweka	 kila	 kitu	 pamoja	 na	 kusema,	 "Ndio,	 sasa	
ninaelewa,	sasa	ina	maana."		Kitu	pekee	kilichobaki	kwetu	kufanya	sasa	ni	
kuacha	 kuhukumiana.	 Lakini	 hatuwezi	 kufanya	 hivi	 sisi	 wenyewe,	
hatuwezi	kutengeneza	hili,	hatuwezi	kulifanya.	Tunaweza	tu	kumwomba	
Mungu	atujaze	na	roho	ambayo	haihukumu	na	kulaani.	
Inatubidi	tuje	kwa	miadi	yake	ya	Sabato	ya	asubuhi	na	jioni,	Mwandamo	
wa	Mwezi	 na	 Sikukuu,	mara	 tatu	 katika	mwaka	 na	 kumwomba	Mungu,	
“Utupe	 roho	 inayoacha	 kuwahukumu	 wengine,	 unisaidie	 niache	
kuhukumu	 watu	 wengine.”	 Na	 kwa	 kutazama	 utabadilika.	 Na	 kadri	
tunavyozidi	 kubadilika	 kila	 siku,	 dunia	 itaanza	 kurudi	 nyuma.	 Itaanza	
kuhisi	mtetemo	ambao	haijausikia	kwa	muda	mrefu,	angalau	miaka	2000.	
Na	 kisha	 huko	 	 itabidi	 iwe	 amri	 ya	 kifo,	 na	 ndipo	 itabidi	 waifunge	 hii.	
Watasema	 “Tunapaswa	 kusimamisha	 mtetemo	 huu	 kwa	 sababu	
unavuruga	usawa	wa	maumbile	ya	asili.”	
[Gary:	Ondoka	uangaze	kwa	kuwa	nuru	yako	imekuja.]	
Utukufu	wa	Bwana.	Tabia	ya	Bwana	imezuka	juu	yangu.	
Kwa	hiyo	 kuna	mengi	 zaidi	 ambayo	 tunaweza	 kusema	 juu	 ya	 somo	hili,	
lakini	ni	 saa	moja	kamili	 lakini	ninatumaini	kwamba	hii	 itachochea	akili	
zenu	 kujifunza.	 Ili	 kukuonyesha	 vitabu	 ni	 nini,	 vitabu	 ...	 na	 tukumbuke	
vitabu	ni	vya	kweli	kwa	sababu	moyo	wako	ni	wa	kweli,	sivyo?	Ni	kiumbe	
cha	kimwili	na	kinarekodi.	 	Namaanisha	kuwa	umesoma	hadithi	za	watu	
ambao	wamepandikizwa	moyo	na	watu	ambao	wameamsha	mtu	mmoja	
aliyepandikizwa	moyo.		Na	alipozinduka,	alikuwa	na	hasira	hii	kali	ndani	
yake	kwa	 sababu	mtu	 aliyeutoa	moyo	huo	 alipokufa,	 alikufa	 kwa	hasira	
kali	 na	 yote	 yaliyoandikwa	 kwenye	 kiungo	 chenyewe	 cha	 kimwili.	 	 Na	
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ikaingia	ndani	ya	mtu	huyo	na	watu	wengine	ambao	wamechukua	mioyo	
ya	 watu	 wengine	 na	 utu	 wao	 wote	 umebadilika.	 Wamechukua	 juhudi	
mpya	na	wamechukua	ujuzi	 ambao	hawakuwa	nao	 kabla	 ya	 kuandikwa	
kwenye	viungo	vyako.	
Hivyo	 ni	 kimwili.	 Kwa	 hivyo	 nataka	 tu	 kuweka	 wazo	 la	 kupumzika	
nikisema,	"Unafanya	hukumu	ya	kiroho."		Hapana	ni	kweli,	itatokea,	kuna	
hukumu,	sisi	ndio	waamuzi.	 	Tutajihukumu	kwa	nuru	ya	tabia	ya	Mungu	
asiyemhukumu	 yeyote.	 Na	 hukumu	 ya	 1844	 ni	 huduma	 ya	 kifo.	 	 Ni	
kumwonyesha	 mwanadamu	 jinsi	 alivyo	 na	 jinsi	 anavyofikiri	 na	 jinsi	
anavyofanya	kazi	ili	kutufikisha	kwenye	toba	kwa	kufikiri	hivi.	
[Dennis:	 Kwa	 hivyo	 basi	 katika	 miaka	 elfu	 moja,	 ni	 ufahamu	 wangu	
kwamba	 waliokombolewa	 wataangalia	 rekodi	 zao,	 tuseme	 rafiki	 au	
mpendwa	 anaweza	 kuona	 kwa	 nini	 wanarekodiwa.	 Watakuwa	
wakiangalia	 hukumu	 ya	 mtu	 huyo,	 hukumu	 yenyewe,	 lakini	 Mungu	
ataifanya	 hiyo	 kupatikana	 na	 kuwa	 na	 kila	 kitu	 wazi	 kwa	
waliokombolewa	kutazama.]	
Ndiyo.	 Kutazama	 na	 kuhukumu	 malaika	 na	 kuwahukumu	 hao	 na	
tutawahukumu	vipi?	Nimekusamehe	kwa	kila	kitu	ulichowahi	kunifanyia,	
nakusamehe.	
[Dennis:	Je,	tunahukumu	au	tunatazama	tu	historia?]	
Je,	hujui	kwamba	utawahukumu	malaika?	
[Dennis:	 Najua	 hivyo	 ndivyo	 Biblia	 inavyosema	 lakini	 ndivyo	 hivyo,	
lakini…]	
Katika	ufahamu	huu	mpya	wa	hukumu	uliorekebishwa,	hatutawahukumu.	
Tungetamani	 wawe	 pamoja	 nasi.	 Na	 mwisho	 wa	 ile	 miaka	 elfu	 moja,	
Mungu	anaacha	lango	la	jiji	likiwa	wazi.	Kama	ingewezekana,	wangeweza	
kutembea	 katika	 mji	 huo	 na	 kupata	 uzima	 wa	 milele.	 Lakini	 hilo	
halitawezekana	 kwa	 sababu	 wamezoeza	 nafsi	 zao	 kuwa	 mpinzani	 kwa	
Mungu	na	 kushutumu,	 si	mtu	hata	mmoja	 anayepita	 katikati	 ya	 jiji	 hilo.	
Hakuna	 hata	 moja,	 ingawa	 lango	 liko	 wazi.	 	 lakini	 Mungu	 anasema,	
"Sikuzuii,	 sisi	 hatuko	 kinyume	 nawe.	 Tungependa	 ujiunge	 nasi.	 Na	 hata	
sasa,	tunakusamehe,	hatuna	chochote	dhidi	yako."	Lakini	hawataingia.	
[Hadhira:	Baba	anahukumiwa.]	
Ndiyo.	Wanamhukumu	kuwa	si	mwadilifu.	
[Gary:	Kama	kaka	mkubwa.]	
Kama	vile	kaka	mkubwa	(katika	kisa	cha	mwana	mpotevu).	
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Wanahukumu...hukumu	 yao	 ni	 kubwa	 sana	 hivi	 kwamba	 wanakimbilia	
mjini	kumwangamiza	na	kumwua	yeye	aketiye	 juu	ya	kiti	cha	enzi.	Hiyo	
ndiyo	 hukumu	 yao	 kwa	 sababu	 wako	 nje	 ya	 ukweli	 ulivyo.	 Na	 wakati	
lango	 limefungwa	 ...	 kumbuka	 kanuni	 ya	 kioo,	 Yesu	 hafungi	 lango	 ili	
kutulinda.	 	 Anafunga	 lango	 kuonyesha	 kwamba	 wamefunga	mlango	 wa	
akili	 zao	 dhidi	 yake.	 Ndio	maana	 lango	 limefungwa.	 	 Ndio	maana	 lango	
lilifungwa	 wakati	 wa	 Nuhu,	 sio	 kuwazuia	 watu	 wasiingie.	 Ni	 kusema,	
"Ulifanya	uamuzi	huu.	Ninaakisi	tu	mtetemo	wako	katika	ubongo	wako."	
[Hadhira:	 Hata	 sisi	 au	 yeyote	 atakayekuwa	 mbinguni	 atahitaji	 mambo	
mengi	kunyooshwa.]	
Ndiyo,	 kabisa.	Ni	 katika	mwisho	wa	miaka	 elfu,	 ambapo	 tutaacha	kulia?		
Mambo	mengi	 na	 uponyaji	mwingi,	 ambao	 utahitaji	 kuchukua	 nafasi	 ya	
mambo	 ambayo	 tulifanywa	 au	 ambayo	 tuliwafanyia	 wengine	 katika	
maisha	haya.	
[Chris:	Ulichofunga	duniani	kitakuwa	kimefungwa	mbinguni.]	
Amina	ndugu,	uliyoyafunga	duniani	yatakuwa	yamefungwa	mbinguni	kwa	
sababu	kila	pigo	 la	utu	wetu	hutetemeka	hadi	kwenye	moyo	wa	Mungu,	
Desire	of	Ages	356.	Kila	kinachofungwa	duniani,	huenda	moja	kwa	moja	
mbinguni.	Mungu	gani!	 	Tuna	Baba	wa	ajabu	kama	nini!	 	Sawa,	sasa	akili	
zetu	 zimehafifishwa	 kabisa,	mnataka	 akili	 zenu	 zisafishwe?	Nataka	 akili	
zangu	zioshwe	uchafu	wote	na	upuuzi	wote.		Nataka	akili	safi.	
Ukweli	 unaweza	 kuhimili,	 uchunguzi	 unaweza	 kubeba	 uchunguzi.	 Hebu	
tuombe,	Baba	uliye	mbinguni,	 nakushukuru	 sana	kwa	kutufunulia	 kweli	
hizi	nzuri.	Baba	tunaomba	msamaha	kwa	kuwa	watu	wa	kuhukumu	sana,	
utuokoe	 na	 hukumu,	 utuokoe	 na	 urithi	 wa	 baba	 yetu	 wa	 kwanza.	 Na	
tunamwamini	Yesu	Kristo,	umetukomboa.	Na	kwamba	tunaweza	kukoma	
kulaani,	tunaweza	kuacha	kuwa	na	roho	hiyo	ambayo	huinuka	kwa	hasira	
pale	 watu	 wengine	 wasipotutendea	 jinsi	 wanavyopaswa	 kututendea.	
Ninaamini	 Bwana,	 kwamba	 unaweza	 kutufanya	 kama	 wewe	 ili	
utakapotokea	 tufanane	nawe.	Kwa	maana	 tunakuona	sasa	hivi	ulivyo	na	
ninakushukuru	Baba	katika	jina	la	Yesu,	amina.	
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7. Mungu	wa	Agano	la	Kale	
Adrian Ebens 

Nakala Iliyobadilishwa - Ilirushwa Mubashara tarehe 22Desemba 2019 

Baba,	tunakushukuru	tu	kwa	baraka	ya	Sabato.	Asante	Bwana	Yesu,	kwa	
kuwa	 umekuwa	 mwalimu	 wetu,	 umemtuma	 Roho	 wako	 atufundishe.		
Tumefarijiwa,	 tumebarikiwa	na	 kutiwa	moyo.	Na	 tunapofungua	Neno	 la	
Mungu	tena	usiku	wa	leo,	ninaomba	ya	kwamba	ungetuongoza.		Maandiko	
yanasema	kwamba	hukumu	za	Bwana	hupitishwa	kutafuta,	lakini	mambo	
yaliyofunuliwa	ni	 kwa	ajili	 yetu	na	watoto	wetu,	na	 tunayakusanya	kwa	
furaha.	 Na	 ninaomba	 utubariki	 tunaposoma	 pamoja	 katika	 jina	 la	 Yesu.	
Amina.	
Kwa	 hivyo	 ngoja	 niwambie	 hadithi	 kidogo,	 Gary	 alinikumbusha	 historia	
kidogo.	Alikuwa	amezungumza	nami	kuhusu	kitabu	kuhusu	Tabia	Yenye	
Upendo	 ya	 Mungu,	 ambacho	 yaonekana	 sikukithamini	 wakati	 huo.		
Marafiki	 zangu	 wengine,	 mapema	 zaidi	 ya	 hapo	 walijaribu	 kuwasilisha	
kwangu	vipengele	 vya	Tabia	 ya	Upendo	ya	Mungu.	Nilikuwa	mwaka	wa	
2007	 nimefanya	wasilisho	 lililoitwa	Upendo	wa	Mungu	Katika	Moto	wa	
Kuzimu,	 ambapo	 niliwasilisha	 maoni	 sahihi	 ya	 Biblia	 kuhusu	 kile	
kinachotokea	katika	Kuzimu.	Lakini	kujitolea	kwangu	kabisa	kwa	kanuni	
za	 tafsiri	 za	 Miller	 hakungeniruhusu	 kusoma	 hadithi	 za	 Agano	 la	 Kale,	
zaidi	ya	yale	ambayo	yalikuwa	yanawasilishwa	kwangu	kiuhalisia,	katika	
suala	 la	 gharika,	 katika	 suala	 la	 Sodoma	 na	 Gomora,	 kwa	 maneno	 ya	
Walawi	 kuwaua	 Watu	 3000	 na	 hadithi	 hizo	 zote,	 Kora,	 Dathani	 na	
Abiramu	 na	 watu	 walikuwa	 wakiniletea	 mambo	 na	 ninasoma	 Roho	 ya	
Unabii	na	Biblia.		Na	inaniambia	kwa	kauli	wazi,	nini	kinaendelea	hapa	na	
mimi	nabakia	kusema	"Hapana,	hiyo	ni	kuifanya	Biblia	kuwa	ya	kiroho."	
Na	 wengi	 wa	 marafiki	 zangu	 ambao	 walikuwa	 na	 mwelekeo	 katika	
mwelekeo	 huu	 walikuwa	 wakisema,	 na	 ningesema,	 "Vema	 nini	 kuhusu	
hili?	Na	vipi	kuhusu	hili?"	Nao	wakasema,	 “Vema,	hatuwezi	kueleza	hilo	
hasa,	 lakini	 tunajua	 kwamba	Mungu	 ni	 Upendo	 na	 kwamba	 hangefanya	
mambo	 haya.”	 	 Nikasema,	 "Ndiyo,	 lakini	 ninahitaji	 kuwa	 na	 jibu	 bora	
kuliko	hilo.	Ninahitaji	kujua	kutoka	katika	Maandiko."	
	
Na	 baadhi	 ya	 hadithi	 niliweza	 kuziona	 zikielekea	 upande	 huo,	 lakini	
sikushawishika	 mwaka	 wa	 2007,	 kwa	 sababu	 nilikuwa	 na	 hii	
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iliyowasilishwa	 kwangu	 na	 nadhani	 Bwana	 aliona	 mwaka	 wa	 2007,	
kwamba	 nilikuwa	 nimejiweka	 wazi	 kwa	 imani	 kwamba	 sio	 Mungu	
anaewaua	 wenye	 dhambi	 mwishowe.	 	 Ni	 moto	 wa	 upendo	 wa	 Mungu	
unaomwagwa	juu	ya	mwenye	dhambi	ambao	ni	mwingi	tu	kwa	mwenye	
dhambi	 kushughulika	 nao	 na	 hatia	 inawaua,	 kwa	 kusema,	 "Kwaheri."		
Lakini	ilikuwa	vigumu	kwangu	kutafsiri.	
Sasa	nataka	kurejea	kwenye	miadi	kidogo	tu	na	ninazungumza	juu	ya	hili	
katika	 kitabu	 changu,	 Sabbath	 Fountain,	 kwa	 sababu	 mwito	 wangu	 wa	
huduma	 ulikuwa	mwaka	wa	 1994.	Mnamo	 1994,	 kwenye	mojawapo	 ya	
mizunguko	 ya	 Jubilee,	 sikumbuki.	 	 ..	 Nadhani	 ni	 kwenye	 mzunguko	 wa	
34AD.	Kuanzia	34AD,	ikiwa	utaenda	mzunguko	wa	miaka	49…	
Gary:	Ni	Jubilee	ya	40,	1994]	
Je,	 ni	 Jubilee	 ya	 40	 mwaka	 wa	 1994?	 	 Asante,	 Gary.	 Kwa	 hivyo	 1994,	
niliitwa	kuhudumu	mnamo	Oktoba	na	Novemba	1994,	 ambayo	 inatokea	
kuwa	 Jubilee.	 Bahati	 mbaya,	 sawa?	 	 Ilikuwa	 mwaka	 wa	 1993	 ambapo	
niliwasilishwa	kwa	mara	ya	kwanza	kwangu,	Mwana	wa	Mungu,	fundisho	
la	Mwana	wa	Mungu.	Lakini	liliwasilishwa	kwangu	kwa	njia	ambayo	ilitia	
mashaka	 juu	 ya	 Roho	 ya	 Unabii,	 na	 kwa	 hivyo	 nililipuuza.	 	 "Hapana,	
hapana,	 hapana.	 Ninaamini	 Roho	 ya	 Unabii.	 Sitakubali	 fundisho,	
litakalonifanya	kukataa	Roho	ya	Unabii.”	Kwa	hiyo,	nilikataa	hilo.	
Ilinichukua	kutoka	1994	hadi	2001,	miaka	saba	baadaye	Shemita	nzima,	
kipindi	cha	miaka	saba	kabla	ya	Mungu	kunirudisha	ili	kutazama	kweli	za	
Baba	 na	Mwana.	 Sasa,	 ukiangalia	Mambo	 ya	Walawi	 sura	 ya	 25,	 utaona	
kwamba	 mwaka	 wa	 saba	 ni	 Sabato,	 ambapo	 nchi	 hupumzika.	 Inasema	
katika	 mstari	 wa	 tatu,	 Mambo	 ya	 Walawi	 25:3-4	 “Panda	 shamba	 lako	
miaka	sita,	na	miaka	sita	lipelee	shamba	lako	la	mizabibu,	na	kuyachuma	
matunda	 yake;	 lakini	 katika	 mwaka	 wa	 saba	 itakuwa	 ni	 Sabato	 ya	
kustarehe	 kabisa	 kwa	 ajili	 ya	 hiyo	 nchi,	 ni	 Sabato	 kwa	 BWANA;...”	 Sasa	
hiyo	inasema	“Sabato	ya	kustarehe”	hiyo	ni	Sabato.	Kila	mwaka	wa	saba,	
kuna	“Sabato	ya	kustarehe”.	
Na	hii	 inatuambia	mambo	mengi	 sana.	Kwamba	ardhi	yenyewe	 inahitaji	
kupumzika,	 kwa	 sababu	 mwanadamu	 kwa	 mitetemo	 yake,	 amekuwa	
akichafua	 dunia	 kwa	muda	wa	miaka	 sita,	 na	 Bwana	 anahitaji	 kuifanya	
dunia	kupumzika,	ili	kuiweka	kuwa	endelevu	na	kuifanya	iendelee.			
Hii	ndiyo	 sababu,	Waisraeli	walikuwa	wameichafua	 sana	nchi	 ya	 Israeli,	
ilibidi	 awaruhusu	 kuchukuliwa	 mateka,	 ili	 kuwatoa	 katika	 nchi	 hiyo.		
Kukomesha	mitikisiko	ya	dhambi	na	uovu,	kuruhusu	ardhi	ijirudishe	kwa	
miaka	70.	Ndiyo	maana	ilibidi	utekwaji	utokee.	Alikuwa	akijaribu	kusema,	



139 

"Itanibidi	niwaandalie	ardhi,	na	ndiyo	maana	nitawaacha	mchukuliwe	na	
kuiacha	nchi	ukiwa	kwa	miaka	70.	Kwa	hiyo	itakuwa	tayari	kwa	ajili	yenu	
kuirudia.	
[Gary:	Hiyo	ilikuwa	miaka	430	ya	uasi	wa	makabila	ya	kaskazini	na	kusini.		
Hawakushika	 Sabato	 yoyote	 ya	 nchi	 ya	 Yubilei	 katika	 miaka	 hiyo	 430	
inayofikia	miaka	70	kamili]	
(430/7	=	61.4	|	430/49	=	8.7	|	61.4	+	8.7	=	70.1)			
	Sawa,	 kwa	 hiyo	 Mungu	 alikuwa	 akiwashika.	 Asante.	 Nzuri,	 mambo	
mazuri.	Kwa	hiyo	nchi	inahitaji	kushika	Sabato	na	kanuni	hii	ya	Shemita,	
ile	miaka	saba.	Mnamo	1899,	Ellen	White	alikuwa	akiandika	kwa	 furaha	
kwa	Stephen	Haskell	kuhusu	uchumi	wa	Kiyahudi	na	miaka	saba.	Alikuwa	
akisema,	 “Kuna	nuru,	 kuna	ukweli	wa	 injili	 humu.	 	Tunahitaji	 kuisoma.”	
inavutia,	 inavutia.	 Na	 bila	 shaka,	 Ellen	 White	 anasema,	 “Mungu	
anapotangaza	 siku	 na	 saa	 ya	 kuja	 kwa	 Yesu,”	 Early	 Writings,	 kuanzia	
ukurasa	wa	35,	“ndipo	ilianza	Yubilei.	
“Loo,	 lakini	hiyo	haikugongomelewa	msalabani?	 Inaonekana	sivyo.	Bado	
inatumika,	 Yubilei,	 mzunguko	 wa	 miaka	 saba,	 mambo	 haya	 yote	 bado	
yanatumika.	 Kwa	 hivyo	 tunaona	 hapa,	 kanuni	 hii	 ya	 miaka	 saba.	 Na	
ninapoyatazama	maisha	yangu	kuanzia	umri	wa	miaka	12	na	kuendelea,	
kila	 baada	 ya	 miaka	 saba,	 kumekuwa	 na	 mabadiliko	 makubwa	 katika	
maisha	 yangu.	 Bahati	 mbaya?	 	 Hapana,	 haiwezekani.	 Kwa	 sababu	
tumeumbwa	na	ardhi	na	nchi	inapumzika,	Bwana	anapumzika.		Kwa	hiyo	
kuanzia	1979,	1980,	ndipo	nilipobatizwa	kwa	mara	ya	kwanza.	 	"Asante,	
Bwana.	Ningeweza	kubatizwa	kabla	ya	1980.	Ooh,	ndiyo."	
Nilitengwa	na	Kanisa	 la	Waadventista	Wasabato	kwa	kuwa	mkweli	kwa	
kiapo	 changu	 cha	 ubatizo	 cha	 1979.	 	 Je,	 hili	 linawezekanaje?	 Hiyo	 ni	
hadithi	nyingine.	Lakini	mwaka	wa	1979,	1980	ndipo	nilipobatizwa	kwa	
mara	ya	kwanza,	miaka	saba	baadaye	ndipo	nilipopata	uzoefu	wangu	wa	
kuongoka.	 Na	 kisha	 nikabatizwa	 mwaka	 wa	 1987	 mwishoni	 mwa	
mzunguko	wa	miaka	saba.	Miaka	saba	baadaye,	niliitwa	kwenye	Huduma.	
Miaka	 saba	 baadaye,	 nilijiweka	 wazi	 mwenyewe	 kwa	 imani	 ya	 Mwana	
mzaliwa	 wa	 Mungu	 na	 kuzaliwa	 kwa	 kanuni	 ya	 Vita	 vya	 Utambulisho.	
Miaka	saba	baadaye,	nilikubali	Baba	na	Mwana	na	kanuni	za	masuala	ya	
Maisha.	
Hii	ilikuwa	inakuja	katika	mizunguko	ya	miaka	saba,	ambapo	mabadiliko	
haya	 makubwa	 yanafanyika.	 Miaka	 saba	 baadaye	 na	 hapa	 ndipo	
tunapokuja	ni	2014	na	2015.	Ilikuwa	Julai	2014,	nilipokuwa	Uholanzi,	na	
rafiki	 yangu	 mkubwa	 Jutta	 Deischel.	 Jutta	 amekuwa	 hapa.	 Alikuwa	 na	
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mzigo	 kwa	 roho	 yangu	 na	 alikuwa	 akiniombea	 kweli	 kwamba	 nipate	
mwanga	 wa	 tabia	 ya	 Mungu.	 Najua	 kulikuwa	 na	 watu	 wengine	 ambao	
walikuwa	wakiniombea	pia,	 lakini	akili	yangu	ya	uchambuzi	wa	mifumo,	
mafunzo	yangu	katika	mifumo	ya	kompyuta	na	kila	kitu	kama	hicho;		Hata	
hivyo,	 alikuwa	 akiniombea	 na	 katika	maktaba	 yake	 kulikuwa	 na	 kitabu	
kidogo	na	nilikiona	hapo	na	nikakivuta	na	nikavutiwa	kukisoma,	"Light	on	
the	Dark	Side	of	God,”	cha	Marilyn	Campbell.	
Na	nilipokuwa	nikisoma	kitabu	hicho	katika	mwaka	wa	saba,	mwanzo	wa	
mwaka	wa	 saba,	 ama	 sivyo,	 ilikuwa	kabla	 tu	 ya	 kuanza	kwa	mwaka	wa	
saba,	 kabla	 tu	 ya	 hicho	 kipindi	 cha	miaka	 saba.	Na	 iliwasilisha	 kwangu,	
usahili	 wa	 wazo	 kwamba	 Yesu	 duniani	 ni	 ufunuo	 kamili	 wa	 tabia	 ya	
Mungu.	Na	ilikuwa	kama	mkondo	wa	nuru	ambayo	ilikuja	akilini	mwangu	
ikisema	 hii	 lazima	 iwe	 kweli.	 	 Ningewezaje	 kukosa	 hili?	 "Oh	 Laodikia,	
Laodikia.	Ulishindwaje	kuona	kile	ambacho	Gary	alikiona	mwaka	1980?"	
[Gary:	Sikuwaona	Baba	na	Mwana	hadi	baadaye]	
Ndiyo.	 Kwa	 hivyo	 sio	 hadi	 2006,	 2007.	 Na	 kwa	 hiyo,	 nilijua	mara	moja	
kwamba	huu	ulikuwa	ukweli,	lakini	nilifikiri,	"Nitathibitishaje	hili?"	Kama	
ni	 hatarishi	 kidogo,	 sivyo,	 unatoka	 nje	 kwa	mguu?	 Lakini	 niliwaza,	 “Hili	
halina	budi	kuwa	kweli.	Yesu	hana	budi	kuwa	ufunuo	wa	Baba	yake.	Na	
ushahidi	 wa	 kutosha	 ulitolewa	 kwangu	 kunionyesha	 kwamba	 hii	 ndiyo	
kesi.	Na	kwa	hiyo	nikaomba,	nikasema,	 “Bwana,	wewe	 	 itabidi	unisaidie	
katika	 hili.”	Nikaketi	 juu	 yake.	Nilikaa	 juu	 yake	 kwa	muda	wa	miezi	 12,	
nikitafakari	 tu,	 nikiomba,	 nikiwaza,	 tumefanya	 Baba	 Mwana,	 2013,	 14	
tulikumbatia	 Sikukuu	 tu.	 Na	 unapopaswa	 kuelewa	 kwamba	 gharama		
inayochukuliwa,	baada	ya	kurudi	kutoka	kwenye	Vibanda,	nilizungumza	
juu	ya	uwasilishaji	wangu	wa	mwisho,	nilirudi	kutoka	Talking	Rock	hapa,	
na	mwaka	ujao	nilifanya	uamuzi,	nikiishi	kwenye	mimea	yangu	ya	brussel	
na	maharagwe	na	kabichi,	kusafiri	Ulaya	na	Amerika	kwa	muda	wa	miezi	
saba,	kuwa	mbali	na	familia	yangu	kwa	miezi	saba.	
Na	mke	wangu	 na	mimi,	 tulizungumza	 juu	 ya	 hili	 na	 nikawaza,	 "Siwezi	
kufanya	 hivi.	 Siwezi	 kuwa	mbali	 kwa	miezi	 saba.	 Ni	 ngumu	 sana."	Mke	
wangu	 aliniambia,	 akasema,	 "Mpenzi,	 Mungu	 amekupa	 ujumbe	 na	
unahitaji	 kufanya	 hivi."	 Lo,	 sawa,	 tutafanya	 hivi.	 Kwa	 hiyo	 nilitumia	
mwaka	mzima	wa	kalenda,	mwaka	wa	kalenda	ya	sikukuu	huko	Marekani	
na	Ulaya.	Kwa	hiyo	nilifanya	Pasaka	hapa	katika	Talking	Rock.	Na	kisha	
tukaenda…	tulifanya	Pentekoste	huko	North	Carolina.	
Tulifanya	 huko	 Hendersonville.	 Nasi	 tulifanya	 Maskani	 hapa	 nyuma.		
Sikumbuki	 ilikuwa	 wapi.	 Hapana,	 nilikuwa	 Terra	 Bella	 ni	 kweli.	 Lakini	
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tulifanya	miezi	saba	yote	ya	kuzifurahia	Sikukuu.	Na	niliporudi	Australia	
kwa	kweli	nilibarikiwa	sana	na	uzoefu	wangu	wote	na	unajua,	nilipoanza	
kushiriki	 imani	 yangu	 kuhusu	 Sikukuu.	 “Oh	 Adrian,	 unawapenda	 sana	
marafiki	 zako	 Wamarekani,	 wameongeza	 ubongo	 wako.	
Umechanganyikiwa	 sana.	 	 Hujui	 ukweli	 ni	 upi.”	 Na	 hiyo	 ilikuwa	 nzuri.	
Sivyo?	Na	mtu	mmoja	 alimpigia	 simu	mama	yangu	na	 kumwambia	 jinsi	
ninavyogawanya	 harakati	 za	 Uungu	 kwa	 ajili	 ya	 kuzikubali	 Sikukuu.	 Na	
mama	 yangu	 alinipigia	 simu	 na	 kusema,	 "Mwanangu,	 tulipitia	 wakati	
mgumu	sana	na	kumkubali	Baba	na	Mwana.	Je,	inatupasa	kufanya	jambo	
hili	la	Sikukuu,	kweli?"	
Nikasema,	 “Mama,	 unapaswa	 kuelewa	 kwamba	 marafiki	 zangu	 wengi	
wamekuwa	 wakiningoja	 kwa	 muda	 mrefu	 kufika	 kwenye	 karamu	 na	
unajua,	 zaidi	 ya	 yote,	 Yesu	 amekuwa	 akingojea	 wakati	 huu.	 Kwa	 hivyo	
siwezi	kumkataa	na	ninaona	nuru	kubwa	sana	katika	hili."	Na	tuliyopitia	
hapa	 mwaka	 wa	 2013,	 hakuna	 njia	 ambayo	 ningerudi	 nyuma.	 Na	 kwa	
hivyo,	katika	kukubalika	kwangu	kwa	Baba	na	Mwana,	nilipoteza	sehemu	
kubwa	 ya	 uhusiano	 wangu	 na	 kanisa	 la	 Waadventista.	 Katika	 kukubali	
Sikukuu,	 nilipoteza	 karibu	 miunganisho	 yangu	 yote	 kwa	 harakati	 ya	
Mungu	Mmoja	wa	Kweli.	
Namaanisha,	wakati	uko	katika	hili,	niliweza	kufutwa	ushirika	mara	mbili.		
Sawa.	 Lakini	 nilifikiri,	 baada	 ya	 kupoteza	 sifa	 zangu	 na	 kutengwa	 na	
Kanisa	 la	 Waadventista	 Wasabato,	 ninamaanisha,	 kwa	 uzito,	 nilipaswa	
kupoteza	 nini?	 Nilipaswa	 kupoteza	 nini?	 Ukweli	 pekee	 ndio	 hukuweka	
huru.	Hakuna	haja	ya	kujaribu	kuunganishwa	kisiasa	na	kundi	 lingine	 la	
watu	 ili	 kujifanya,	 kujisikia	 vizuri	 zaidi.	Unaweza	pia	 kwenda	kwa	maili	
nzima,	 yadi	 tisa	 nzima	 na	 kufanya	 hivyo.	 Hivyo	 ndivyo	 tulivyoamua	
kufanya.		
Kwa	hivyo,	ninachosema	ni	kwamba	mzunguko	huu	wa	miaka	saba	ndio	
umenileta	 kwenye	 mabadiliko	 haya	 makubwa	 katika	 maisha	 yangu.	 Na	
hilo	ndilo	lililonitia	hatiani,	ya	kwamba	si	mimi	niliyemtafuta	Mungu,	bali	
Mungu	ndiye	aliyekuwa	akinitafuta.	
Na	 ilikuwa	Chemchemi	ya	Sabato	 iliyokuwa	 ikifungua	macho	yangu	kwa	
nuru	 hii	 nzuri.	 Haikuwa	 hekima	 yangu.	Haikuwa	 akili	 yangu.	 Sio	 uwezo	
wangu	 ndio	 ulikuwa	 unanifungulia	 mambo	 haya.	 Lakini	 ilikuwa	 ni	
Chemchemi	 ya	 Sabato	 ya	 Baba	 yetu	 kupitia	 Mwana	 wake	 wa	 pekee.	
Vinginevyo,	nisingeweza	kuona	mambo	haya.	Kwa	hivyo	 ilikuwa	mwaka	
wa	2015	ambapo	niliwasilisha	katika	sikukuu	ya	vibanda	huko	Waterford,	
Australia,	 wasilisho	 langu	 la	 kwanza	 kuhusu	 Tabia	 ya	Mungu.	 Na	 kama	
kawaida,	kulikuwa	na	dhoruba	ya	maandamano	kutoka	sehemu	nyingi	za	
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ulimwengu.	Na	nilikuwa	na	watu	wengi	walioniambia	...	Nakumbuka	mtu	
mmoja	 ambaye	 aliniambia	 kwa	 njia	 isiyo	 ya	 moja	 kwa	 moja,	 "Adrian,	
ninaweza	 kushughulikia	 imani	 yako	 ya	 Baba	 Mwana.	 Unataka	 kushika	
karamu	hizo	ndogo	za	kuchekesha?	Unaweza	kufanya	hivyo.	Lakini	kama		
unasema,	Mungu	haui,	basi	mimi	ni	adui	yako."	Sawa.	Sitanii.	Vizuri.	Kwa	
hiyo,	na	kuna	ndugu	mwingine	mpendwa	wa	zamani	aliniambia,	“Adrian,	
ulipokubali	sikukuu,	ninaomboleza	kwa	ajili	ya	kupoteza	nafsi	yako,	lakini	
bado	 ninakutumaini	 wewe.	 Lakini	 mara	 tu	 ulipokubali	 tabia	 ya	Mungu,	
nilijua	hakuna	tumaini	kwako.”	
Vizuri,	hakuwa	tayari	kujifunza	nami,	hakuwa	tayari	kushuka	na	kufungua	
Maandiko	 pamoja	 nami,	 bali	 kutoa	 hukumu	 na	 laana.	 Lakini	 ilinibidi	
kuanza	kazi	ya	kujieleza	hadithi	za	Agano	la	Kale.	Na	kwa	hivyo	mwanzoni	
mwa	 2016,	 nilianza	 kuandika	 vijitabu	 kadhaa	 kwa	 sababu	 ilibidi	
nijithibitishe,	 "Unaelezeaje	 hii?"	 	 Naam,	 masikioni	 mwangu	 yalikuwa	
yakivuma	mara	 kwa	mara,	 “Kitendo	 cha	 ajabu	 cha	Mungu.	 Kitendo	 cha	
ajabu	 cha	 Mungu,	 kitendo	 cha	 ajabu	 cha	 Mungu.”	 Yeye	 ni	 Mungu	 kwa	
kitambo	kidogo,	amekuwa	mwenye	upendo	na	fadhili	kotekote,	na	kisha	
kwa	 ghafula	 Anaishiwa	 na	 tabia.	 	 Vema,	 ikiwa	 Mungu	 hana	 tabia,	
Anapoteza	Pambano	Kuu	kwa	sababu	yote	yanahusu	tabia	Yake.		Hawezi	
kuwa	nje	ya	tabia	yake	kwa	sababu	hilo	ndilo	suala	katika	Pambano	Kuu.	
Na	 kwa	 hivyo,	 nilipoanza	 kujifunza	 somo	 kuhusu	 “tendo	 la	 ajabu	 la	
Mungu”	na	mambo	haya,	na	nikaomba	na	kumwomba	Mungu	mwongozo,	
Alianza	kunionyesha,	Alianza	kunifundisha.	Alianza	kunionyesha	mambo	
mazuri.	Na	kisha	bila	shaka	hadithi	za,	“Vema,	vipi	kuhusu	askari	185,000	
wa	Ashuru?	Namaanisha,	 inasema	Malaika	wa	Bwana	 aliwapiga,	 sivyo?”		
Kwa	 hivyo	 tulitoa	 kitabu	 kiitwacho	 Smiting	 Angels	 na	 sitaingia	 katika	
hadithi	hizi	zote	kwa	sasa	kwa	sababu	ninataka	kukihifadhi	kwa	hadithi	
chache	ambazo	ninataka	kuzitazama.	Lakini	mwajua,	nilipomtafuta	Baba	
yangu	kwa	moyo	wangu	wote,	uthibitisho	ulianza	kunijia,	mambo	ambayo	
sikuwa	nimeyaona	hapo	awali,	vipande	vya	habari,	kanuni	juu	ya	kanuni,	
amri	 juu	 ya	 amri,	 kanuni	 juu	 ya	 kanuni,	 kanuni	 juu	 ya	 kanuni	 na	
nilipoanza	kuweka	vipande	pamoja,	nilianza	kuona	tofauti.	
Na	 nikagundua	 kwamba	 hapo	 awali,	 nilikuwa	 nimeacha	 kuchunguza	
hadithi	hizi	kwa	uangalifu	na	kwa	utaratibu,	kwa	sababu	unafika	mahali	
ambapo	mtu	anakuwa	mbaya	sana	na	ambapo	hukumu	inakuja,	unafikiri,	
"Ndiyo,	Mungu	alizifanya.	Walistahili.”		Na	sikujisumbua	kuangalia	hadithi	
kwa	uangalifu	na	kuchunguza	ushahidi	wote.	Na	inashangaza,	hata	hivyo,	
Ellen	White	anatuambia	waziwazi	juu	ya	askari	wa	Ashuru	185,000	katika	
Pambano	 Kuu,	 ukurasa	wa	 117	 pamoja	 na	 taarifa	 ya	 Josephus,	 ambayo	
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inasema	 kwamba	 tauni	 ilipitia	 kambi	 ya	 Waashuri	 na	 kuwaangamiza.	
Waliangamizwa	 kwa	 tauni.	 Na	 kwa	 hivyo,	 nilipoisoma	 na…	 vema,	 hebu	
tuangalie	 hilo	 haraka.	 Nitaisoma	 tu	 kutoka	 kwenye	 Pambano	 Kuu,	 117.	
Wewe	chukua	tu	vijisehemu	hivi	vidogo	vinavyokupa	madokezo	ambayo	
Bwana	amekuachia.	GC.	Inasema	hapo	juu,	"Hiyo	ni	mara	ya	pili	kwa	jeshi	
kubwa	 lililotumwa	na	mataifa	yenye	nguvu	zaidi	 ya	Ulaya,	 jeshi	 la	watu	
wenye	ujasiri	wa	vita,	waliofunzwa	na	kujiandaa	kwa	vita	kukimbia	bila	
pigo,	 mbele	 ya	 watetezi	 wa	 kikundi	 kidogo	 cha	 taifa	 dhaifu.	 Hapa	
palikuwa	 na	 udhihirisho	 wa	 Nguvu	 za	 Kiungu.	 Wavamizi	 walipigwa	 na	
hofu	 isiyo	 ya	 kawaida.	 Kupigwa	na	 janga	 la	 asili	 lisilo	 la	 kawaida."	 Sasa	
hebu	 nikuulize	 swali,	 Katika	 kitabu	 cha	 Danieli	 Sura	 ya	 10,	 Danieli	
anapokutana	 na	 Malaika	 akiwa	 pale,	 ni	 nini	 kilimpata	 Danieli?”	
Akaanguka	 kifudifudi.	 Pumzi	 ikamwishia.	 Alifikiri	 atakufa.	 Vema,	 kama	
hilo	 ndilo	 litakalotokea	 kwa	mtu	mwenye	 haki	 ambaye	 hakuna	 dhambi	
iliyoandikwa	 dhidi	 yake,	 ni	 nini	 kitakachotokea	 kwa	 jeshi	 la	 kipagani,	
wakati	watakapomwona	Malaika?	
Mlinzi	 yuko	 kaburini.	 Walianguka	 kama	 wafu.	 Malaika	 hawakuwagusa,	
hawakufanya	 chochote	 kwao,	 walionekana	 tu.	 Na	 kama	 tulivyosema	
katika	uwasilishaji	wetu	hivi	majuzi	usiku,	mtetemo	uliotoka	kwa	malaika	
hawa	 ulikuwa	 haupatani	 kabisa	 na	wale	walio	 karibu	 nao,	 hata	 ukaleta	
hali	 ya	 usumbufu.	 Unapokuwa	 na	 masafa,	 masafa	 ya	 sauti	 ya	 juu	 ya	
msongamano	 mkubwa,	 yanayoingia	 kwenye	 mwili	 wako	 ambayo	
hujayazoea.	Inajenga	hisia	kubwa	ya	usumbufu	na	wasiwasi,	sivyo?	
Ndiyo.	 Na	 kwa	 hivyo	 mitetemo	 kutoka	 kwa	 malaika	 hawa	 inayowajia	
viumbe	 hawa,	 wanadamu	 hawa	 ambao	 wamezoeza	 akili	 zao,	 kupinga	
uwepo	 wa	 Mungu,	 wanapokuja	 kwenye	 uwepo	 wa	 Roho	 wa	 Kiungu,	
wanaogopa.	 Angalia	 inachosema,	 “Wavamizi	walipigwa	 na	 hofu	 isiyo	 ya	
kawaida.	 Yeye	 aliyeyapindua	majeshi	 ya	 Farao	 katika	 Bahari	 ya	 Shamu,	
Aliyeyakimbiza	majeshi	ya	Midiani	mbele	ya	Gideoni	na	300	wake,	ambao	
kwa	usiku	mmoja	waliangusha	majeshi	ya	Mwashuri	mwenye	kiburi.	Hii	
ilitokeaje?	
Malaika	 akatokea	 na	 wakapigwa	 na	 hofu	 isiyo	 ya	 kawaida,	 ambayo	
iliwatia	 hofu	 sana,	 hata	 ikahatarisha	 kinga	 zao	 hadi	 tauni	 ikapita	 na	
kuwaangamiza.	 Kwa	 hiyo	 tunaweza	 kusema,	 "Vema,	 Malaika	 alijua	
kwamba	 itakapotokea,	 kwamba	 watakufa.	 Je!	 Malaika	 hakujua	 hilo?	
Inapendeza,	 sivyo?	 Kuna	 mengi	 zaidi	 kwenye	 hadithi,	 lakini	 ninaweza	
kukusomea.	
Hili	 linaweza	 kuwa	 toleo	 la	 zamani,	 nadhani,	 lakini	 taarifa	 hii,	 Roho	 ya	
Unabii	 na	 nyongeza	 ya	 hivi	 punde	 zaidi	 ya	 hili,	 sina	 uhakika	 kama	 hili	
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ndilo	 toleo	 la	 hivi	 punde	 zaidi.	 	 Inasema,	 "Malaika	 hawatumwi	 kutoka	
mbinguni	 kuja	 kuangamiza,	 bali	 kulinda	 na	 kulea.	 Hawatumwi	 kutoka	
mbinguni	kuja	kuangamiza.	
[Obadia:	Ndiyo.	Isipokuwa	hali	hizo	kama	vile	Yeriko	na	Yerusalemu.]	
Ndiyo,	 wako	 tayari.	 Malaika	 walipoliondoa	 jiwe	 kutoka	 kaburini	 na	
kuliangusha,	 walibomoa	 kuta	 za	 Yeriko.	 Walichukua	 mawe,	 mawe	
makubwa	ya	hekalu,	na	wakasaidia	askari	kuyaweka	kando.	Ndiyo.		Lakini	
hawaui	watu.	
Je,	 unaweza	 kufikiria	 kama	 malaika	 huyo,	 ikiwa	 kweli	 ameua	 askari	
185,000	na	ukapata	bahati	mbaya	ya	kupewa	malaika	huyo	kuwa	malaika	
wako	 mlezi.	 Muuaji	 katili	 aliyepewa	 jukumu	 la	 kukutunza.	 Je,	 hilo	
huchangamsha	moyo	wako?		Namaanisha,	ni	upumbavu	kweli,	sivyo?	
Inakuwa	kidogo	kama	Daudi	 alipokuwa	akichunga	Nabali	 na	Abigaili	 na	
makundi	yao	yote,	na	mchungaji	alikuwa	akisema	kwamba	Daudi	alikuwa	
kama	ukuta	wa	ulinzi	kutuzunguka.	Lakini	Nabali	alipokosa	kumpa	Daudi	
haki	yake,	Daudi	alikuwa	karibu	kugeuka	na	kuwa	muuaji	wao.	Kwa	hiyo	
mlinzi	 anakuwa	 muuaji,	 lakini	 Abigaili	 anamsihi	 na	 kwa	 hekima	
anamwambia,	"Pengine	si	vyema	kwa	kiti	chako	cha	enzi	kuwa	na	damu	
juu	ya	upanga	wako	kama	hii."	Hivyo	aliokoa	kiti	chake	cha	enzi.	
Na	kwa	hivyo	hizi	ni	baadhi	 tu	ya	hadithi,	na	ninapendekeza	 tu	kusoma	
kijitabu	katika	kuelezea	baadhi	ya	mambo	haya.	Na	nilianza	kuona	picha	
zingine,	lakini	kuna	hadithi	kadhaa	ambazo	ninataka	kuzitazama.	Kutoka	
32.	 Hebu	 tuseme	 kwamba	 Kutoka	 32	 ilikuwa	 mojawapo	 ya	 sura	 hizo	
ambazo	 karibu	 nizimie.	 	 Nimeona	 hii	 sura	 kuwa	 ngumu	 sana.	 Craig	
hayupo	hapa	kwa	kweli.	Kwa	hivyo	sijui	uko	wapi	Craig,	 lakini	nilikuwa	
nikisoma	 sura	 hii	 na	 hii,	 pamoja	 na	 hadithi	 ya	 Phineas	 na	 jinsi	
alivyouchomeka	mkuki	ndani	ya	watu	hao	wawili	wapendwa	wakimaliza	
maisha	yao	na	jinsi	Mungu	alivyombariki	Phineas	kwa	kile	alichofanya.	
Na	 nikamwambia	 Craig,	 “Craig,	 siwezi	 kujibu	 hili.	 Kama	 vile,	 dhamiri	
yangu	inaniambia	ni	lazima	ukubali,	unajua.”	
Kwa	 hiyo	 akaniambia,	 akasema,	 “Vema,	 tuko	 kwenye	 kijito	 bila	 kasia	
basi.”	 Ninamaanisha	 kama,	 "Tukisimama	 sasa,	 tumekwisha."	 	 Kama,	
"Unahitajika	 kupiga	magoti	 na	 kuomba	 na	 kupata	majibu	 kwa	 sababu."	
Nikasema,	 “Vipi	 kuhusu	 wewe?”	 	 Nikasema,	 "Unamaanisha	 nini	 mimi?"	
Akasema,	“Sawa,	sawa.”	
Kwa	 hiyo	 nitaomba.	 Nami	 nikaomba,	 kisha	 taratibu	 majibu	 yakaanza	
kunijia	 na	 nikaweza	 kujiridhisha.	 Na	 hapa	 ndipo	 tulipoandika	 kitabu	
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Ministration	 of	 Death.	 Huduma	 ya	 mauti	 Iliyoandikwa	 kwa	 Kuchongwa	
kwa	 Jiwe,	 ambayo	 inahusika	 na	 hadithi,	 ikijumuisha	 kauli	 za	 Roho	 ya	
Unabii.	 Ni	 wazi	 kwamba	 kitabu	 cha	 Agape	 kimeandikwa	 kwa	 ajili	 ya	
umma	 kwa	 ujumla,	 lakini	 ilinibidi	 kujiridhisha	 kutoka	 kwenye	 Roho	 ya	
Unabii	 ili	niweze	kujibu	hili	kwa	njia	 thabiti	na	yenye	mantiki.	Na	ndiyo	
maana	tuliandika	Huduma	ya	mauti	(Ministration	of	Death).	
Lakini	 hebu	 tuje	 kwenye	 Kutoka	 32	 na	 mstari	 wa	 tisa,	 kwa	 sababu	 hii	
inaingia	kwenye	Hesabu	16	na	hadithi	ya	Kora,	Dathani	na	Abiramu.	Kuna	
sehemu	 ya	 kuunganisha	 hapo.	 	 Inasema	 katika	 mstari	 wa	 tisa,	 “Bwana	
akamwambia	 Musa,	 Nimewaona	 watu	 hawa	 na	 tazama,	 ni	 watu	 wenye	
shingo	 ngumu.	 Basi	 sasa	 niache	 ili	 hasira	 yangu	 iwake	 juu	 yao,	
niwaangamize.	Na	nitakufanya	wewe	kuwa	taifa	kubwa.”	
Sasa,	Mungu	anapokuambia,	 “Niache,	 nitawaangamiza,”	 je,	 hiyo	ni	 amri?		
Simama	kando.	Mungu	anapokupa	amri,	hupaswi	kutii?	
[Obadia:	 Isipokuwa	 unaona	 kitu,	 dhihirisho	 kubwa	 zaidi	 la	 neno	 Lake	
ambalo	 huwezi	 kulitikisa.	 Ikiwa	 umeona	 kitu	 cha	 tabia	 yake	 na	
unakumbuka	hilo]	
Sawa.	 Kwa	 hiyo	 Musa	 alikuwa	 ameuona	 utukufu	 wa	 Bwana.	 	 Alishuka	
kutoka	mlimani,	uso	wake	ukiwaka.	Alikuwa	ameona	kitu	kuhusu	upendo	
wa	agape	wa	Mungu	na	utayari	wa	kumtoa	mwanawe	wa	pekee	kwa	ajili	
yetu.	Aliona	hili	na	sasa	amekumbana	na	amri	hii.	Ni	wazi	mtihani,	lakini	
kuna	shida	na	mtihani	kama	huu.	
Kwa	 hiyo	 na	 tuendelee	 kusoma	 mstari	 wa	 11,	 “Musa	 akamsihi	 Bwana,	
Mungu	 wake,	 akasema,	 Bwana,	 mbona	 hasira	 yako	 huwaka?’”	 Hiyo	 ni	
kauli	 ya	 kuvutia	 inayotoka	 kwa	 Musa.	 Alifanya	 nini	 aliposhuka	 kutoka	
mlimani?	
Unamuuliza	 Mungu	 kwa	 nini	 hasira	 yake	 inazidi	 kuwaka?	 Inavutia.		
Mungu	 si	 mwepesi	 wa	 hasira,	 ni	 mwingi	 wa	 rehema.	 “Kwa	 nini	 hasira	
yako	 iwe	 juu	 ya	watu	wako	uliowaleta	 kutoka	 katika	 nchi	 ya	Misri	 kwa	
uweza	 mkuu	 na	 kwa	 mkono	 wenye	 nguvu?	 Kwa	 hiyo,	 ikiwa	 Wamisri	
wangesema	 na	 kusema	 kwa	 ajili	 ya	 madhara,	 je!	 aliwatoa	 ili	 kuwaua	
milimani	na	kuwaangamiza	kutoka	katika	uso	wa	dunia.	Geuka	na	kuacha	
hasira	kali	na	utubu	uovu	huu	dhidi	ya	watu	wako.	Mkumbuke	Ibrahimu,	
na	Isaka,	na	Israeli,	watumishi	wako,	ulioapa	kwa	nafsi	yako,	na	kusema	
chini	yao.	 	Nitauzidisha	uzao	wako	kama	nyota	za	mbinguni,	na	nchi	hii	
yote	niliyonena	nitawapa	uzao	wako,	nao	watairithi	milele.”	
Kwa	 hiyo	 ikiwa	 tutasoma	 hili	 kwa	 juju	 juu,	 katika	 usomaji	 wa	 juu	 wa	
tamko	hili,	hitimisho	unalopaswa	kupata	kutokana	na	kisa	hiki	ni	kwamba	
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Musa	ni	mwenye	rehema	zaidi	kuliko	Mungu.	 Je!	si	kwamba	usomaji	wa	
juu	wa	 hadithi	 ungependekeza	 kwamba	Musa	 ni	mwenye	 rehema	 zaidi	
kuliko	Mungu?	Ambapo	ni	upuuzi	mtupu.	
[Obadia:	Alikuwa	mwombezi.]	
Alikuwa	mwombezi?	Mwombezi	wa	nani?	Ni	kweli,	anafanya	maombezi.		
Ni	kweli.	Anasihi.	Anasihi.	
[Hadhira:	Anatimiza	wajibu	wa	Yesu	katika	maandiko.]	
Kutimiza	wajibu	wa		Yesu?	Ndiyo	
[Alexandra:	 Kumtuliza	Mungu	mwenye	 kiu	 ya	 damu,	 au	 anayeshindwaa	
kujizuia.]	
Je,	Musa	anasema	“Hebu	niombe	upande	wako	ulio	bora,	asili	yako	bora,	
Mungu,	niruhusu	nikusihi.		Angalia,	hii	sio	busara	kabisa.		Nahitaji	kulinda	
kiti	chako	cha	enzi.		Hiki	si	kitu	cha	busara	unachofanya	hapa.”	Kweli?	
Kwa	 hiyo	 hapa	 ndipo	 mambo	 yote	 ambayo	 tumekuwa	 tukizungumza	
kuhusu	 jinsi	 Mungu	 anavyoshughulika	 na	 wenye	 dhambi.	 	 Jinsi	 Mungu	
anavyoshughulika	 na	 wenye	 dhambi	 ni	 kwamba	 anatusadikisha	 sisi	
kuhusu	 dhambi.	 Na	 jinsi	 anavyotusadikisha	 juu	 ya	 dhambi	 ni	 kuifanya	
sheria	 iingie	 ili	kosa	 liongezeke.	Na	kwa	hivyo	ni	nini	kinaendelea	hapa?	
Na	 tunajua	 hili	 kutokana	 na	 jinsi	 Musa	 alivyomchukua	 yule	 ndama	 wa	
dhahabu	 na	 kumsaga	 hadi	 unga	 na	 kwa	 ghadhabu	 akawanywesha.		
Alikuwa	 na	 hasira.	 Na	 kama	 inavyosema	 katika	 Testimonies	 kwamba	
wana	 wa	 Israeli,	 walikuwa,	 neno	 ni	 nini?	 Walichukizwa	 na	 ujinga	 wa	
Musa.	Nao	walivutiwa	na	utulivu	wa	Haruni.	
[Hadhira:	Soma	14.]	
Unataka	 kusoma	 14?	 	 "Bwana	 akaghairi	 mabaya,	 ambayo	 alikusudia	
kuwatenda	 watu	 wake."	 Inamaanisha	 nini	 kughairi?	 Abadili	 mawazo	
yake?	
Mimi	 ni	 Bwana,	 sibadiliki.	 Ni	 nini	 kilitukia	 kwa	 maneno	 katika	 Zaburi	
100:5	inayosema,	“Rehema	zake	ni	za	milele.”	Je,	ziliisha	hapa?	Kwa	hivyo	
tunacho	kitendawili	hiki	katika	suala	la	kuelewa	hadithi	hii.	Loo,	lilikuwa	
jaribu	tu	kwa	Musa.	Vema,	kama	lilikuwa	ni	jaribu	tu	kwa	Musa	na	Mungu	
alikuwa	 akisema	 kwamba	 angewaangamiza,	 lakini	 hakumaanisha	 hivyo.	
Nadhani	hilo	linapaswa	kuonekana	kama	uwongo.	
[Alexandra.	 Biblia	 yenyewe	 inasema	 kwamba	 usiwe	 aina	 ya	 mtu	
anayesema	jambo	fulani	kisha	kusema,	“Loo,	nilikuwa	natania	tu.”]	
Ndiyo.	
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Kwa	 hivyo	 hii	 inakuwa	 ngumu	 sana	 sasa.	 Kama	 vile	 ambavyo	 Musa	
hawezi	 kuwa	 na	 huruma	 kumzidi	 Mungu,	 pia	 Mungu	 hawezi	 kuwa	
mwongo	 kwa	 sababu	 Biblia	 inasema	 hasemi	 uwongo.	 Hawezi	 kusema	
uongo.	Mungu	asiyeweza	kusema	uongo.	Kwa	hivyo	tunaelewaje	kifungu	
hiki?	Musa	ndiye	mwenye	shida	na	wana	wa	Israeli.	Na	tunajua	hili	kwa	
sababu	 ya	mstari	wa	 32	 katika	 sura	 ya	 32.	 Yeye	 ndiye	 anayepata	 shida	
kwa	 sababu	 alishuka	 kutoka	 mlimani,	 aliona	 kile	 ambacho	 wana	 wa	
Israeli	 walikifanya,	 na	 ni	 kiasi	 gani	 cha	 kukosa	 shukrani	 ambacho	
walionyesha	 kwa	Mungu	wa	mbinguni.	 Alikasirika.	Alikuwa	na	uchungu	
kwa	 ajili	 ya	 Mungu	 Wake.	 	 Alikasirika	 kwa	 sababu	 walichokifanya	
kilikuwa	 kibaya	 sana.	 	 Mstari	 wa	 32,	 "Lakini	 sasa	 ikiwa	 utawasamehe	
dhambi	yao."	Na	kisha	kuna	dashi.		
Musa	 anasimama	 na	 anafikiria	 juu	 ya	 dhambi	 ya	 Israeli.	 	 Na	 kisha	
anawaza,	“Sidhani	Mungu	anaweza	kuwasamehe	kwa	hili.”	
Nina	 mpango.	 Najua.	 Mungu,	 sikiliza.	 	 "Na	 kama	 sivyo,	 basi,	 nakuomba	
unifute	katika	kitabu	chako	ulicho	kiandika.	Nijaalie	niwe	ni	suluhu."		Sasa	
hiyo	 ni	 hatua	 kubwa	 kutoka	 kwa	 Adamu,	 sivyo?	 Huo	 ni	 uboreshaji	
mkubwa,	mkubwa	kwa	Adamu.	 	Alikuwa	 tayari	 kutoa	mke	wake.	 	Musa	
alikuwa	 tayari	 kujitoa	 mwenyewe.	 Upendo	 kama	 huu	 ulimwengu	
haujawahi	 kuona	 hapo	 awali.	 Kutoa	 maisha	 yake	 kwa	 ajili	 ya	 marafiki	
zake.	
Lakini	 bado	 kuna	 shida	 hapa.	 Kuna	 tatizo	 katika	 kauli	 hii,	 “Ikiwa	
utawasamehe	 dhambi	 zao.	 Na	 kama	 sivyo,”	 je,	 kuna	 dhambi	 yoyote	
ambayo	Mungu	hawezi	kusamehe?	
Yule	 ambaye	 hatuamini	 kwamba	 anaweza	 kusamehewa.	 Musa	 alikuwa	
akijitahidi	 mwenyewe	 kuamini	 kwamba	 Mungu	 anaweza	 kuwasamehe.	
Yeye	 mwenyewe	 ndiye	 aliyekuwa	 akihangaika	 iwapo	 wafutiliwe	 mbali	
kabisa	kwa	yale	waliyoyafanya.	Unafikiri	Shetani	hakuwa	akimnong'oneza	
sikioni	 mwake,	 "Musa,	 Musa,	 Musa,	 sikiliza.	 Mungu	 atawafuta	 wote	 na	
atakufanya	wewe	kuwa	taifa	kubwa.	Msahau	Ibrahimu.	Tutafanya	taifa	na		
wewe."	Je,	unafikiri	Shetani	angemjaribu	kwa	hilo?	
[Hadhira:	Ndio.]	
Ninamaanisha,	haikuwa	kama	Waisraeli	walikuwa	wanamshukuru	Musa	
kwa	kuwasaidia	kutoka	Misri.		Walitaka	kumpiga	mawe.	
[Alexandra:	Musa	alikuwa	mrithi	dhahiri	wa	Misri.	Ilimbidi	kuachilia	hilo	
na	lazima,	kama	alivyokuwa	mnyenyekevu,	hilo	lazima	lilimuuma	kidogo.]	
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Hiyo	 ilikuwa	 ngumu.	 Hiyo	 ilikuwa	 ngumu.	 Kwa	 namna	 fulani	 alipuuza	
msimamo	huo	...	
[Alexandra:	Nafasi	ya	pili.]	
Ndiyo,	sawa.	"Tutafanya	hivi	sasa."		Je,	hilo	halingekuwa	jaribu	kwa	mwili	
wake	 kuwa	 mfalme?	 Kuwa	 mtawala?	 	 Na	 kwa	 hivyo	 kile	 Mungu	
anachofanya	katika	mstari	huu	ni	kwamba	anaakisi	nyuma	kwa	Musa	kile	
anachoshindana	 nacho	 katika	 mwili	 wake.	 Ndicho	 anachofanya.	 	 Kwa	
sababu	 sheria	 inaingia	 ili	 kuifanya	 dhambi	 kuwa	 nyingi.	 Mungu	
anasababisha	dhambi	ya	Musa	kuwa	nyingi.	Jaribio	la	Musa	sasa	linazidi,	
na	Musa	anashinda	jaribu	lake	kwa	kuwasihi	watu	wake.		
Anaushinda	 mwili	 wake	 kupitia	 Roho	 wa	 Kristo	 ndani	 yake,	 kwa	
kuangalia	tabia	ya	Mungu	na	kudai	kwa	ajili	yao	rehema.	
Mungu	anafanya	kazi	ya	kuwaokoa	Musa	na	wana	wa	Israeli	kwa	wakati	
mmoja.	Ndiyo	njia	pekee	 tunayoweza	kupata	maana	ya	kifungu	hiki	bila	
kudai	kwamba	Musa	ni	mwenye	rehema	zaidi	kuliko	Mungu	au	kwamba	
Mungu	ni	mwongo.	Hakuna	njia	nyingine	ya	kuelezea	hili	akilini	mwangu,	
ambayo	 ninaweza	 kuona	 isipokuwa	 Mungu	 anaakisi	 kama	 alivyosema	
angefanya.		Anasababisha	dhambi	kuwa	nyingi,	anairudisha	kwa	Musa,	na	
Musa	anashinda	jaribu	hilo	kwa	kusihi	kwa	ajili	ya	maisha	ya	watu	wake.	
Hiyo	inaleta	maana	sana	kwangu.	
Lakini	 ndipo	 tunafika	 kwenye	 sehemu	 iliyosalia	 ya	 Kutoka,	 sura	 ya	 32	
Musa	 aliposhuka	 chini	mstari	wa	25,	 “Musa	 alipowaona	hao	watu	kuwa	
wa	 uchi;	 	 Kisha	Musa	 akasimama	 katika	 lango	 la	 kambi	 na	 kusema,	 ‘Ni	
nani	 aliye	 upande	wa	 Yehova?	Na	 aje	 kwangu.’	 Na	wana	wote	wa	 Lawi	
wakakusanyika	kwake.	Akawaambia,	Bwana,	Mungu	wa	Israeli,	awaambia	
hivi,	kila	mtu	aweke	upanga	wake	ubavuni	mwake,	na	kuingia	toka	lango	
hata	 lango	 katika	 kambi,	 na	 kumwua	 kila	mtu	 ndugu	 yake,	 na	 kila	mtu	
rafiki	yake,	na	kila	mtu		jirani.’”	
Swali.	Je,	Bwana	alisema	hivyo?		Ndio	Alisema	hivyo.	Hivyo	ndivyo	Biblia	
ilivyosema.	Lakini	kwa	nini	alisema	hivyo?	Hilo	ndilo	swali.	Je,	haipendezi,	
Musa	 katika	 jaribu	 mbele	 za	 Mungu	 kusema,	 “Simama	 kando,	
nitawaangamiza.”	Kwa	hiyo	unafikiri	haingekuwa	vigumu	sana	kwa	Musa	
kufuata	wazo	hilo?	Na	wazo	linakuja	kwa	Musa,	"Tunapaswa	kukabiliana	
na	tatizo	hili."	Jenerali	mzuri	wa	Misri	hufanya	nini	unapokuwa	na	tatizo	
kama	hili?	Kama	vile	nilivyowapa	rehema,	niliahidi	maisha	yao,	na	kuna	
kikundi	 hiki	 kidogo	 cha	 watu	 ambao	 bado	 wanakataa	 kusikiliza.	 Na	 ni	
kuruhusu	uvunjaji	ndani	ya	kambi.	Ni	kuruhusu	adui	kuingia	ndani	yetu.	
Ni	lazima	tukomeshe	hili.	Na	hivyo,	hmm?	
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[Obadia:	Ondoa	kansa.]	
Inabidi	 kukata	 saratani.	 Musa	 amemaliza.	 Kwa	 hiyo	 wakati	 Musa	
anapomaliza,	 Mungu	 anaakisi	 tena	 kwa	 Musa	 kile	 anachowazia.		
Kusababisha	dhambi	kuongezeka.		Kwa	hiyo	Mungu	alisema	maneno	hayo	
kwa	sababu	Biblia	inasema.		Sasa	tunaweza	kudai	kwamba	Musa	alisema	
uwongo.	Musa	alikuwa	mtu	mpole	 zaidi	 katika	dunia	yote.	 	Hakuna	njia	
ambayo	Musa	angedanganya.		
Hakuna	 njia	 duniani	 kwamba	 angeweza	 kusema	 uwongo	 kuhusu	 hili.	
Lakini	alijaribiwa	kuwa	njia	pekee	ya	kukabiliana	na	tatizo	hili	ni	kukata	
saratani	hii,	na	inaendana	hili	kabisa.	
Na	unapaswa	kuelewa	mstari	wa	32,	kwa	sababu	ni	muhimu	sana.	"Lakini	
sasa	 ikiwa	 utawasamehe	 dhambi	 yao.	 Na	 kama	 sivyo,"	 Musa	 bado	 ana	
theolojia	 inayodai	 upatanisho	 wa	 dhabihu.	 Hapa	 ndipo	 akili	 yake	
ilipokuwa	 kulingana	 na	 ufahamu	 wake.	 Lakini	 Mungu	 amemvuta	 hadi	
kufikia	hatua	hii,	kwenye	onyesho	kuu	zaidi	 la	agape	ambalo	ulimwengu	
ulikuwa	hauwahi	 kuliona	 tokea	 awali.	 	 Ambalo	 ni	 la	 kushangaza.	 Lakini	
bado	 hakuweza	 kuona	 kupitia	 mfumo	 huu	 wa	 upatanisho	 wa	 dhabihu,	
chukizo	 hili	 linalofanya	 ukiwa,	 bado	 lipo.	 Na	 hivyo	 ili	 walio	 wengi	
waokolewe,	 ilifaa	 kwamba	 kundi	 moja	 dogo	 la	 watu	 life	 ili	 taifa	 zima	
liangamie.	Na	kwa	hiyo	ni	thabiti	kabisa	kufikiri	huu	utakuwa	upatanisho.	
[Obadia:	 Na	 ndivyo	 hivyo	 hivyo	 ambavyo	 itatokea	 nyakati	 za	 mwisho.	
Watu	watakufa.]	
[Alexandra:	Ilimtokea	Yesu	pia.]	
Ndiyo.	Ilibidi	kuwe	na	upatanisho	kwa	ajili	ya	uovu	huu	mkuu.	Ilibidi	mtu	
afe	 kwa	 maana	 bila	 kumwaga	 damu	 hakuna	 ondoleo	 la	 dhambi.	 Na	
ninataka	kupendekeza	 jambo	fulani	kwako	ambalo	 linaweza	kuwa	gumu	
kidogo	 kulielewa,	 lakini	 katika	 kifo	 cha	 watu	 hao	 3,000,	 Kristo	
alisulubishwa.	Kivipi?	Naam,	Kristo	ndiye	asiyetuacha	wala	kututelekeza.		
Alikuwa	 na	 watu	 hao	 hadi	 pumzi	 yao	 ya	 mwisho.	 Alihisi	 kila	 hofu	
waliyohisi.	Alihisi	yote,	na	alikuwa	pamoja	nao	hadi	mwisho	kabisa	katika	
hofu	 yao	 na	 katika	 uchungu	 wao.	 Katika	 mateso	 yao	 yote,	 aliteswa,	 na	
Kristo	 alisulubishwa	 kwa	 kuwaua	 wale	 3,000	 kwa	 sababu	 ndivyo	
unavyopata	 upatanisho	 katika	 akili	 za	 wanadamu.	 Hivyo	 ndivyo	
upatanisho	 unavyopatikana.	 Na	 Kristo	 ilimbidi	 apate	 hasara	 ya	 watoto	
wake	3,000	ili	upatanisho	huo	ufanywe.	
Na	ukweli	ni	kwamba,	tunapaswa	kufikiria	 juu	ya	hili,	 je,	Waisraeli	wote	
hawakujua	 kwamba	 walichofanya	 ni	 uovu?	 Je,	 hawakujua?	 Walijua	
walichofanya	ni	uovu.	Walijua	wamefanywa	uchi.	Walikuwa	wakisujudia	
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miungu	 ya	 Misri.	 Walijua	 wamekiuka.	 Sababu	 ya	 kwa	 nini	 watu	 hawa	
3,000	walipaswa	kufa,	ilikuwa	ni	njia	pekee	ambayo	kambi	yote	ya	Israeli	
ingeamini	 kwamba	 Mungu	 angeweza	 kuwasamehe.	 Vinginevyo	
wasingeamini	 katika	 msamaha	 kwa	 sababu	 nafsi	 ya	 mwanadamu	
inaamini	 kwa	 asili	 kwamba	 bila	 kumwaga	 damu,	 hawawezi	 kuwa	 na	
ondoleo	la	dhambi.	Na	kwa	hivyo	hawa	3,000	walipaswa	kutolewa	kama	
upatanisho	wa	dhabihu	kwa	Mungu.	
[Obadia:	 Kwa	 hiyo	 aya	 hiyo,	 bila	 kumwaga	 damu	 hakuna	 ondoleo,	 iko	
kwenye	Biblia	 ili	 tu	kuaksi	kilicho	ndani	yetu,	unasema	haya	ni	mawazo	
ya	mwanadamu?]	
Inatuambia	kile	Mwanadamu	anachofikiria.	Ni	sehemu	ya	kanuni	ya	kioo.	
Haisemi,	 "Mungu	 ameamuru	 bila	 kumwaga	 damu,	 sitakubali	 au	 kutoa	
msamaha	wowote."	Haisemi	hivyo.	 Inasema	kwa	urahisi,	 "Bila	kumwaga	
damu,	hakuwezi	kuwa	na	ondoleo	la	dhambi."	
[Hadhira:	Njia	nyingine	ya	kutokea	ikiwa	wale	3,000	walitubu.]	
Wangeweza	 kutubu.	 Ndiyo,	 hiyo	 ni	 kweli.	 Lakini	 Israeli,	 ikiwa	 Musa	
hakuwa	 katika	 hatua	 kwa	 sababu	 ya	 dashi	 katika	 Kut	 32:32	 ambapo	
angeweza	 kuamini	 kwamba	 msamaha	 ungeweza	 kutolewa,	 je,	 hao	
wengine	 wangewezaje	 kuwa	 na	 wazo	 hili?	 Na	 haikuwezekana.	
Walifungiwa	 katika	 mfumo	 huu.	 Yesu	 alilazimika	 kutoa	 watoto	 wake	
3,000	na	kuteseka	pamoja	nao	katika	kifo	na	uchungu	wao,	 ili	Waisraeli	
wengine	wote	waamini	kwamba	wanaweza	kusamehewa.	
Ndiyo.	 Hili	 huchukua	 muda	 kidogo	 kulishughulikia,	 lakini	 Mungu	
anaikubali	 akili	 ya	mwanadamu.	 	 Anajua	 hili	 na	 hili	 liko	 katika	 akili	 ya	
mwanadamu.	Anajua	hili	na	kanuni	hii	hutokea	tena	na	tena,	upatanisho	
wa	 dhabihu.	 Ili	 Israeli	 waamini	 kuwa	 wanaweza	 kusamehewa,	 ilibidi	
wapoteze	 sehemu	ndogo	 za	 jumuiya	yao	kwa	nyakati	 tofauti	 za	historia	
yao	 ili	 waweze	 kuamini.	 Kwa	 nini	 Agagi…ni	 kitabu	 hiki,	 Natural	 Justice	
and	 Atonement,	 kwa	 nini	 Agagi	 alikatwakatwa	 vipande	 vipande?	 Kwa	
sababu	Waisraeli	walijua	kwamba	kilichotokea	ni	dhambi	na	ilibidi	kuwe	
na	upatanisho	wa	dhabihu.	Na	ilimbidi	Agagi	afe	kwa	sababu	wao,	kama	
inavyosema,	 kwa	 sababu	 ya	 yale	 Sauli	 aliyoyafanya,	 nao	 walikuwa	
wameruka	 juu	 ya	 nyara	 na	 walikuwa	 wamefanya	 mambo,	 walikuwa	
wamekula	damu	na	kufanya	mambo	mengine,	na	walikuwa	katika	fujo.	 	 .		
Na	hivyo	walijua	kwamba	walikuwa	wamefanya	jambo	baya	na	kwamba	
Sauli	 alikuwa	 amefanya	 jambo	 baya.	 	 Na	 kwa	 hivyo,	 sawa,	 tunahitaji	
upatanisho,	sawa.	
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Mungu	 alijua.	 Aliwajua	 kwamba	 njia	 pekee	 ambayo	 wangeamini	 katika	
msamaha	 ni	 kwa	 mtu	 kufa.	 Na	 kwa	 hiyo	 ilimbidi	 Mungu	 amtoe	 Agagi,	
mfalme,	 ili	 waweze	 kuamini	 kwamba	 wangeweza	 kusamehewa.		
Vinginevyo,	wasingeamini.		
Na	kila	mtu	angekuwa	amepotea.	Na	mfumo	wa	kifalme	ungeisha	wakati	
huo.	 Hiki	 ndicho	 Mungu	 anachoshughulika	 nacho,	 dhana	 zetu	 za	
upatanisho.	 	Hapa	ndipo	 tunapohitaji	 kuangalia	na	kusikiliza,	 Zaburi	40,	
mstari	wa	6.	"Toa	sadaka	hukutaka."	
Sasa,	watu	wanafikiri	kwamba	hii	inahusu	tu	dhabihu	za	wanyama,	lakini	
haisemi	 dhabihu	 ya	 wanyama	 sikuitaka,	 dhabihu	 ya	 aina	 yoyote	 ile	
sikuihitaji.	 Sikutaka	 hili.	 Sikutaka	 Mwanangu	 afe.	 Unafikiri	 nilitaka	
Mwanangu	 afe?	 Hapana,	 bila	 shaka	 sivyo.	 Lakini	 ulidai	 upatanisho	 wa	
dhabihu.	Ulihitaji	hii.	Huu	ulikuwa	ni	mpango	wa	Shetani	tangu	mwanzo.		
Alikuwa	 muuaji	 tangu	 mwanzo	 na	 alibuni	 wazo	 hili	 kwa	 sababu	 alijua	
kwamba	 Mungu	 alikuwa	 na	 upendo	 na	 huruma	 na	 neema.	 Naye	 alijua	
kwamba	 kama	 angemtoa	 mwanaye,	 angeweza	 kumuua	 Mwana	 wa	
Mungu.	Alijua	hilo.	Na	alifikiri	katika	kumuua	mwana	wa	Mungu	kwamba	
atashinda	 na	 kujidai	 utawala	 wote.	 	 Jambo	 lile	 lile	 alilofikiri	
lingejitengenezea	ufalme,	lilileta	uangamivu	wake.	Ajabu	sana.	
"Hukutaka	 kutoa	 kafara.	 Masikio	 yangu	 yangali	 wazi.	 Sadaka	 ya	
kuteketezwa	na	sadaka	ya	dhambi	hukuitaka."	Angalia	tofauti.	Ya	kwanza	
kuhusu	 dhabihu	 na	 sadaka,	 hukuitamani.	 Hakutaka	 kufanya	 hivi,	 lakini	
ilimbidi	 afanye	 ili	 atuonyeshe	 jinsi	 tulivyokuwa.	 Lakini	 ilipokuja	 kwa	
dhabihu	 za	 kuteketezwa	 na	 sadaka	 za	 dhambi,	 hakuwahi	 kuhitaji	 hili.		
Ndivyo	 ilivyosema.	 Yeremia	 7:22,	 hili	 lilikuwa	 andiko	 kwamba	 kuna	
tumbili	mkubwa	sana	ubongoni	mwangu,	kama	nini?	
[Obadia:	Dhabihu	za	Mungu	ni	roho	iliyovunjika	na	moyo	uliopondeka.]	
Hapo	ndipo	kuna	dhabihu	za	Mungu.		Sema	tu	samahani.	Lakini	ukweli	ni	
kwamba	ubinadamu	wetu	 umeharibika	 sana,	 hatuna	 uwezo	wa	 kufanya	
hivyo	 tu.	 Hatungeamini	 kamwe	 katika	 msamaha	 wa	 Mungu	 isipokuwa	
Yesu	alikufa.	Kwa	hivyo	kwa	wapinzani	wetu	wote,	wacha	nitoe	hoja	hii.	
Yesu	alipaswa	kufa.		Ilibidi	aende	msalabani.	Hakuna	njia	nyingine	kabisa	
hili	lingeweza	kufanyika.	Lakini	ilikuwa	kukidhi	matakwa	ya	mteka	nyara,	
si	matakwa	ya	Baba	wa	waliotekwa	nyara.	Yule	ambaye	ametekwa	nyara	
mtoto	wake	habainishi	bei	ya	 fidia.	Ni	mtekaji	nyara.	Kwa	hiyo	Yeremia	
7:22	 “Kwa	 maana	 sikusema	 na	 baba	 zenu,	 wala	 sikuwaamuru,	 siku	 ile	
nilipowatoa	katika	nchi	ya	Misri,	katika	habari	ya	sadaka	za	kuteketezwa	
na	dhabihu.”mimi	sikukuamuru	katika	mambo	haya.	Kama	tulivyotazama	
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asubuhi	ya	 leo,	hii	ndiyo	sababu	ninasisimka	sana	kuhusu	Mwanzo	Sura	
ya	15,	ni	kwamba	Mungu	alipomuahidi	taifa	kubwa	Ibrahimu	alimwamini	
Mungu	na	alikuwa	akimtegemea	kuwa	mwenye	haki.		
Hakuna	dhabihu	iliyohitajika.	Lakini	alipoitilia	shaka	nchi,	ndipo	dhabihu	
na	matoleo	 zilipoanza.	Na	Mungu	alisema	 tu,	 “Niletee	ng’ombe-dume	na	
mwana-kondoo	na	hua	na	uniletee	vitu	hivi.	Na	Mungu	hakusema	lolote,	
aliwachukua	tu	na	kuwaua	wote,	lakini	Mungu	hakusema	waue.	
Mungu	alijua	mawazo	ya	mwanadamu	ni	yapi.	 	LAlijua	kile	mwanadamu	
alichohitaji.	Na	dhabihu	ya	wanyama	ni	kujibu...	Vema,	hebu	niweke	hivi.	
Unapomwambia	 mtoto	 wako	 jambo	 na	 ukimuahidi	 mtoto	 wako	 jambo	
fulani	na	kusema,	“Sikuamini,”	hiyo	inakufanyia	nini?		Je,	hilo	halikuchomi	
moyo	 wako	 asipokuamini?	 Hivyo	 ndivyo	 dhabihu	 ya	 mnyama	
inavyowakilisha	 kwa	 sababu	 wakati	 Ibrahimu	 hakumwamini	 Mungu,	
ilimchoma	 Mwana	 wa	 Mungu.	 Kwa	 hiyo	 wanyama	 wanapaswa	
kuwakilisha	kile	ambacho	Kristo	anakipitia.		Wanawakilisha	mateso	yake.	
Ina	maana	huniamini?	Loo,	jamani.	
Naam,	 jambo	 ambalo	 Ibrahimu	 anakabiliana	 nalo	 ni	 kwamba	 anajiona	
hana	thamani	sana	hivi	kwamba	haamini	kwamba	yeye	ni	wa	thamani	vya	
kutosha	kupokea	chochote	kutoka	kwa	Mungu.	Na	kama	Mungu	akisema,	
"Haya,	huelewi?"	huo	ni	uthibitisho	zaidi	kwamba	halitamfanya	Ibrahimu	
kuelewa.	Hilo	halitamsaidia.	Mungu	hawezi	kufanya	hivyo.	
[Hadhira:	Lakini	je,	si	Mungu	aliyeanzisha	mfumo	wa	dhabihu?]	
Ndiyo.	 Hebu	 tusome	 Patriarchs	 and	 Prophets	 ukurasa	 wa	 68,	 "Mungu	
alianzisha	 utaratibu	 wa	 kutoa	 dhabihu,	 lakini	 ni	 mkono	 wa	 Adamu	
ulioinuliwa	 ili	 kumchinja	 mnyama	 huyo	 wa	 kwanza."	 Ukisoma	 katika	
kitabu	 cha	 Patriarchs	 and	 Prophets	 sura	 ya	 68,	 inasema,	 “Sadaka	 za	
dhabihu	ziliwekwa	na	Mungu.		Ningesema	kwa	njia	sawa	kwamba	Mfalme	
Sauli	 aliwekwa	 na	 Mungu,	 sivyo?	 Je!	 si	 Mungu	 aliyeuweka	 ufalme	 wa	
Sauli?	Umpe	maelekezo	ya	jinsi	ya	kuwa	mfalme?	Lakini	sivyo	alivyotaka.	
Toa	 dhabihu	 ambayo	 sikuitaka.	 Sitaki	 hili,	 lakini	 kwa	 sababu	 umeamua	
kumtoa	mkeo,	sina	budi	kukuonyesha	kilicho	ndani	ya	moyo	wako.	Kwa	
hiyo	 nitaanzisha	 hili	 ili	 kukuonyesha,	 nitakutafakarisha	 tena	 kile	
unachofanya	ili	kisha	utubu	kwa	hilo.	
Ndio	maana	 “sadaka	 za	 dhabihu	 ziliamriwa	na	Mungu	 ziwe	ukumbusho	
wa	milele	kwa	mwanadamu	na	kukiri	dhambi	yake	na	kukiri	 imani	yake	
kwa	 Mkombozi	 aliyeahidiwa.	 Zilikusudiwa	 kukazia	 juu	 ya	 jamii	
iliyoanguka,	 ukweli	 mzito	 kwamba	 ni	 dhambi	 iliyosababisha	 kifo.”	 Si	
Mungu	 aliyesababisha	 kifo,	 si	 Mungu	 ambaye	 alikuwa	 ameamua	 kwa	
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kuagiza	 hilo	 kuleta	 mauaji	 ya	 mamilioni	 ya	 wanyama.	 Hapana,	 dhambi	
ndiyo	 iliyosababisha	 mauti.”	 	 Si	 Mungu	 aliyesababisha	 mauti,	 si	 Mungu	
aliyeamua	kwa	kuamuru	hivi	kuleta	mauaji	ya	mamilioni	ya	wanyama.	La,	
ni	 dhambi	 isababishayo	 mauti.	 Pia	 ningeongeza	 kwa	 hili,	 kwamba	
inasema	 hapo	 awali	 katika	 Patriarchs	 and	 Prophets	 kwamba	 wakati	
Adamu	 alipofanya	 dhambi,	 aliangamiza	 kila	 kitu	 katika	 bustani	 kwa	
sababu	 roho	 yake	 ya	 uasi	 ilitoka	 katika	 uumbaji	wote	 na	 viumbe	 vyote	
vingekufa	 wakati	 huo.	 Aliwaua	 wote	 kwa	 kuingiza	 roho	 mbaya	 katika	
viumbe	 vyote.	 Na	 ilimbidi	 Mungu	 avae	 taji	 ya	 miiba.	 	 Kristo	 alipaswa	
kuvaa	taji	ya	miiba,	ambayo	inawakilisha	laana.	
Ninapotazama	nje,	na	kwa	kweli	kupata	picha	nzuri	ya	 jambo	hili	katika	
Marekani,	ninaangalia	nje	kwenye	misitu	iliyolipuliwa	huko	nje,	ishara	tu	
ya	 kifo.	 Sababu	 pekee	 ambayo	 majira	 ya	 kuchipua	 yajayo	 yatakuwa	 ya	
kijani	kibichi	tena	ni	kwa	sababu	ya	dhabihu	ya	Kristo	na	maisha	ya	Kristo	
kutolewa	 ili	 kuumba	 upya	 uumbaji	 huu.	 Haipaswi	 kufanya	 hivyo,	 lakini	
Kristo	na	rehema	atairejesha	tena	na	tena	na	tena.	
Kuua,	kifo,	hiyo	ni	 taswira	ya	mwanadamu.	Mungu	anaposema	nitaweka	
ndani	 ya	wanyama	 hofu	 yako,	 nitakuogopa	wewe,	 lakini	 ni	 kwa	 sababu	
unaniogopa.	 Kwa	 hivyo	 ni	 kuwa	 tu,	 unafanya	 hivi	 kwa	 wanyama.		
Unaniogopa	 na	 unataka	 kuniua	 kwa	 hivyo	 utaweka	 hiyo	 roho	 ndani	 ya	
wanyama.	 Nitakuogopa	 na	 nitataka	 kukuua.	 Sikufanya	 chochote.		
Wanyama	wa	porini.	Wanaipata	kutoka	kwetu.	Ni	ajabu	jinsi	gani,	wakati	
simba	 atakapolala	 pamoja	 na	 mwana-kondoo	 na	 mtoto	 mdogo	
atawaongoza.	
Kanuni	 hii	 ya	 upatanisho,	 na	 ninaishughulikia	 kwa	 kweli	 kama	 ilivyo	
katika	Natural	Justice	and	Atonement,1	kwamba	mwanadamu,	ili	kuamini	
kuwa	anaweza	kusamehewa	anahitaji	kuona	damu,	anahitaji	kuona	kifo.	
Na	anahitaji	kuona	mtu	akiichukua	kwenye	shingo.	Ndio	maana	inasema	
katika	Isaya	43:3,	"Nilitoa	Misri	iwe	ukombozi	wako."	Nilifikiri	Yesu	ndiye	
fidia.	 Unawezaje	 kusema	 nilitoa	 Misri	 kwa	 fidia	 yako?	 Hivyo	 ndivyo	
tunavyoshughulikia	 katika	 kitabu	 hiki,	 Calvary	 in	 Egypt.2	 Je,	 unaweza	
kuwazia	 asubuhi	 ile	 baada	 ya	 pigo	 la	 kumi,	 akina	mama	wote	wa	Misri	
waliona	 mauti	 ya	 watoto	 wao	 na	 vilio	 na	 mayowe?	 Je!	 unafikiri	 Yesu	
anasema,	 “Vema,	 umeliomba,	 umelipata.	 Nilikuambia!”	 La,	 yuko	 katika	
uchungu.	Watoto	wake	maskini,	iliwabidi	kupitia	haya,	kuteseka	haya.	
[Obadia:	Je!	Shetani	hataki	kuwaweka	Waisraeli	Misri	hata	hivyo?	

 
1 https://maranathamedia.com/book/view/natural-justice-and-atonement 
2 https://maranathamedia.com/book/view/calvary-in-egypt 
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Bila	 shaka,	 alitaka	 kuwaweka	 Misri.	 	 Ndiyo	 maana	 aliwatuma	 Wamisri	
wawachukue	 kwenye	 Bahari	 ya	 Shamu,	 wawarudishe.	 Hiyo	 ni	 hadithi	
nyingine.	Kwa	upande	wa	Bahari	Nyekundu,	Musa	alinyoosha	fimbo	yake	
na	 ndiyo,	 Mungu	 akawapata!	 Inabidi	 uendelee	 kusoma.	 Unapaswa	
kuendelea	kuweka	vipande	pamoja	kulingana	na	ni	nani	aliyewangamiza	
baharini.	 Tuna	kitabu	kiitwacho	Christ	Red	 Sea	Burial,3	Deyan	 aliandika	
hicho,	 tunapojaribu	 na	 kufanyia	 kazi	 baadhi	 ya	 hadithi	 hizi	 na	 kuweka	
vipande	 kadhaa	 pamoja.	 Lakini	 kuna	 vipande	 vingi.	 Kuna	 ushahidi	
mwingi.	 	Siwezi	kusema	kwa	kila	hadithi	 jinsi	kila	hadithi	 ilivyotendeka.	
Lakini	 najua	 kutokana	 na	 kanuni	 ambazo	 tumesitawisha	 kwa	muda	wa	
miaka	kadhaa	 iliyopita,	kwamba	ni	wazi	kwamba	si	Mungu	anayeharibu	
na	kuangamiza.	
Unajua	 14	 manuscript	 release,	 ukurasa	 wa	 tatu,	 ambapo	 husema,	
“Nilionyeshwa	kwamba	hukumu	za	Mungu	hazingetoka	kwake	moja	kwa	
moja.”	 Je,	 unalifahamu	 hilo?	 Labda	 nisome	 14	MR,	 ukurasa	wa	 tatu.	 Na	
inasema,	 "Nilionyeshwa	 kwamba	 hukumu	 za	 Mungu	 hazingetoka	 moja	
kwa	moja	kutoka	kwa	Bwana	juu	yao.		Lakini	kwa	njia	hii,	walijiweka	nje	
ya	 ulinzi	 wake.	 Anaonya,	 anasahihisha,	 anakaripia	 na	 kuonyesha	 njia	
pekee	 ya	 usalama.	 Kisha	 ikiwa	 wale	 ambao	 wamekuwa	 walengwa	 wa	
uangalizi	wake	wa	pekee	watafuata	njia	yao	wenyewe	bila	kuongozwa	na	
roho	ya	Mungu	baada	ya	maonyo	ya	mara	kwa	mara,	 ikiwa	watachagua	
njia	 yao	 wenyewe,	 basi	 yeye	 hawaamuru	 malaika	 zake	 kuzuia	
mashambulizi	yaliyokusudiwa	na	Shetani	juu	yao.”	
Nilionyeshwa,	 katika	 baadhi	 ya	 kesi	 kwamba	 hakimu	 ...	 Hapana,	
nilionyeshwa	kwamba	hukumu	 za	Mungu	hazingetoka	 kwake	moja	 kwa	
moja.	 Nimeona	majaribio	 ya	 kibunifu	 sana	 ya	 kujiondoa	 kwenye	 nukuu	
hii.	 	 Hata	 wahariri,	 kabla	 ya	 kutolewa	 kwa	 muswada	 huo,	 waliweka	
tanbihi	 inayoendelea,	 “Loo,	vema,	unahitaji	kusoma	GC	614.	Na	 inasema	
nini?		Kwa	sababu	wanasema,	"Ona	pia	Pambano	Kuu	614,	ambapo	Ellen	
White	 anasema,	 "Malaika	 mmoja	 aliwaangamiza	 wazaliwa	 wa	 kwanza	
wote	wa	Wamisri	na	kuijaza	nchi	maombolezo.	Daudi	alipomkosea	Mungu	
kwa	kuhesabu	watu,	malaika	mmoja	alisababisha	hali	hiyo	ya	maangamizi	
ya	kutisha	ambayo	kwayo	dhambi	yake	iliadhibiwa.	
”	Nguvu	zile	zile	za	uharibifu	zinazotumiwa	na	malaika	watakatifu	wakati	
Mungu	anapoamuru	zitatumiwa	na	malaika	waovu	atakaporuhusu.”	Hiyo	
ndiyo	 kauli	 nzuri	 sana	 ya	 kioo,	 Naye	 Mungu,	 katika	 hekima	 Yake,	
ameweka	neno	hilo	mle	ndani	kuona	kama	unasikiliza.	

 
3 https://maranathamedia.com/book/view/christs-red-sea-burial 



155 

Waadventista	 wengi	 ninaowafahamu	 waliosoma	 kauli	 hii	 wanasema	
kwamba	 ni	 malaika	 wa	 Mungu	 aliyewaua	 wazaliwa	 wa	 kwanza	 huko	
Misri.	Hilo	 hutokeza	 kila	 aina	 ya	matatizo,	 kwa	 sababu	Mungu	 anasema	
katika	 kitabu	 cha	 Kutoka,	 “Sitamruhusu	 mharibifu	 aingie	 nyumbani	
kwako.”	Kwa	hiyo	 hapa	 kuna	Mungu	 kwa	mkono	mmoja,	 Yeye	 analinda	
kundi	moja	la	watu.	Lakini	kwa	mkono	wake	mwingine,	anangamiza	watu.	
Ninajua	 nimepata	 shida	 kwa	 kusema	 haya	 hapo	 awali,	 lakini	 kwa	 kweli	
hiyo	 inaonekana	 kama	 machafuko,	 sivyo?	 Huo	 ni	 wazimu.	 Anaposema	
sitamtesa	mharibifu,	acha	Biblia	 ifafanue	ni	nani	mharibifu.	Mharibifu	ni	
nani?	Shetani	ndiye	mharibifu.	Sitamruhusu	Shetani	akuguse.	Hiyo	ndiyo	
maana	yake.		Kwa	hivyo	tunashughulika	na	GC	614	nyuma	ya	kitabu	hiki.	
Unapochukua	muktadha	wa	aya	ya	kwanza,	ni	wazi	sana	kinachoendelea.	
Lakini,	Mungu	ameruhusu	mwanadamu	ajidanganye.	Waadventista	wengi	
watajidanganya	wenyewe	kwa	kauli	hii	kwa	sababu	wanakataa	kutumia	
kanuni	za	Miller,	ambazo	hazitumiki	tu	kwa	Biblia,	bali	pia	kwa	Roho	ya	
Unabii.	 Lazima	 uchukue	 kauli	 zote	 na	 ufanye	 kauli	 zote	 zipatane.	 Hilo	
ndilo	tumekuwa	tukijaribu	kulifanya.	
Kwa	 hivyo	 una	 nafasi	 ya	 kutosha	 akilini	 mwako	 kutazama	 Hesabu	 16?		
Vema.	Hesabi	16,	Kora,	Dathani	na	Abiramu.	Tunacho	kitabu	hiki	kidogo	
kiitwacho,	The	Rebellion	of	Kora.4	Oh,	ngoja	nikusomee	kauli	hii.	PP	405,	
hii	 ni	 nzuri,	 “Lakini	 Kora	 na	 maswahiba	 zake	 waliikataa	 nuru	 mpaka	
wakapofushwa	 kiasi	 kwamba	 kwamba	 udhihirisho	 wake	 [Mungu]	 wa	
ajabu	kabisa	wa	uwezo	wake	hayakutosha	kuwasadikisha.		Waliuhusisha	
udhihirisho	wote	 na	wakala	wa	 kibinadamu	 au	wa	 kishetani.	 Jambo	 lile	
lile	lilifanywa	na	watu	ambao	siku	moja	baada	ya	kuangamizwa	kwa	Kora	
na	kundi	lake,	walikuja	kwa	Musa	na	Haruni	wakisema,	 ‘Mmewaua	watu	
wa	Bwana.	Ijapokuwa	hivyo,	walikuwa	na	uthibitisho	wenye	kusadikisha	
zaidi	wa	kutopendezwa	na	mwendo	wa	Mungu	katika	kuangamizwa	kwa	
watu	 waliodanganywa.	 Walithubutu	 kuhusisha	 hukumu	 zake	 kwa	
Shetani.”	
“Unaona,	 Adrian,	 unahusisha	 hukumu	 hizi	 na	 Shetani,	 unaona?	 Ellen	
White	 anasema,	 "Umekosea!"	 Subiri	 kidogo	 tu,	 inabidi	 nisome	 hili	 kwa	
makini	zaidi,	“Kutangaza	jambo	hilo	kupitia	kwa	nguvu	za	yule	mwovu…”	
Loo,	 hili	 ndilo	 hasa	 analosema.	 Hivi	 ndivyo	 inavyosema.	 “Akihusisha	
hukumu	 zake	 kwa	 Shetani,	 akitangaza	 kwamba	 kupitia	 nguvu	 za	 yule	
mwovu,	Musa	na	Haruni	walikuwa	wamesababisha	kifo	 cha	watu	wema	
na	watakatifu.”	 Sasa,	walikuwa	wakihusisha	kazi	 ya	Musa	na	wakala	wa	

 
4 https://maranathamedia.com/book/view/rebellion-of-korah 
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kishetani,	 kwamba	kazi	 ambayo	Musa	alikuwa	akifanya	katika	kufungua	
Bahari	ya	Shamu	na	kufanya	mambo	haya	yote,	kwamba	hizo	ndizo	nguvu	
za	 Shetani	 ambazo	 Musa	 alikuwa	 akitumia.	 Hatutaki	 kuhusisha	 hilo	 na	
wakala	 wa	 kishetani.	 Hilo	 ni	 wazi	 kabisa.	 Lakini	 wacha	 tuende	 kwenye	
hadithi,	Heaabu	16.	
Nakumbuka	 nilikuwa	 nikizungumza	 na	 mtu	 mtandaoni	 kwenye	 jukwaa	
hilo	la	mtandao	wa	kijamii	linaloitwa	Facebook.	Nilikuwa	na	mazungumzo	
na	 mtu	 fulani	 na	 mtu	 fulani	 akanishushia	 kauli	 hiyo.	 Niliitazama	 na	
kuisoma.	 Nami	 nikasema,	 “Hiyo	 ni	 kauli	 nzuri	 sana.	 Nitaenda	 kusoma	
hilo.”	Na	walikuwa	kama,	"Ndio,	tumempata!"	
"Nitarudi.	 Nitajifunza	 hili.”	 Nilipiga	magoti	 na	 kusema,	 "Bwana,	 nahitaji	
msaada	 wako.Hili	 ni	 gumu	 sana."	 	 Kwa	 hivyo	 tulichanganya	 kila	 kitu.		
Niliweka	 uchunguzi	 wangu	 kwenye	 suala	 hili.	 Nikasema,	 “Jamani,	
inatupasa	 kupata	 kila	 kauli	 iliyovuviwa	 na	 roho	 iliyowahi	 kuandikwa	
kuhusu	 somo	 hili,	 katika	 historia	 na	 katika	 Biblia	 na	 Roho	 ya	 Unabii,	
chochote	tunachoweza	kuwekea	mikono.	Tunapaswa	kupata	kila	kipande.	
Na	 inabidi	 tuliweke	 hili	 pamoja.	 Na	 inabidi	 tuelewe	 jambo	 hili	 kwa	
sababu,	tunafanya	nini	kuhusu	kauli	hii?”	Na	tulifanya	hivyo.	
Kwa	hivyo	tunapozungumza	juu	ya	uasi	wa	Kora	ambaye	alihusika	na	kisa	
hiki,	 hapa	 ni	 kwamba	 mtu	 yeyote	 anayestahili	 chumvi	 yake,	 ambaye	
anajua	 chochote	 kuhusu	 Roho	 ya	 Unabii	 na	 anataka	 kulipuuza	 wazo	
kwamba	Mungu	ni	mwenye	upendo	na	huruma	kabisa,	watakuletea	kauli	
hiyo.	Hivi	ndivyo	kitabu	hiki	kinahusu.	 	Tunakwenda	kulijibu	hilo.	Sawa,	
hebu	tuangalie	hili.	
Hebu	 tuje	kwenye	kisa,	na	 tungeweza	kukichukua	kutoka	mstari	wa	15.	
“Musa	 akakasirika	 sana,	 akamwambia	 BWANA.	 Usiikubali	 sadaka	 yao;	
mimi	 sikutwaa	 hata	 punda	 mmoja	 kwao,	 wala	 sikumwumiza	 hata	 mtu	
mmoja	 miongoni	 mwao.’”	 Je,	 unafikiri	 baada	 ya	 yote	 ambayo	 Musa	
aliwafanyia	 watu	 hawa,	 aliwapatanisha,	 akawaombea,	 akawasihi,	 wana	
deni	la	maisha	yao	kwake.		
Aliwaokoa	kwa	kumsihi	Mungu	kwa	sababu	Mungu	angeweza	kuruhusu	
malaika	 zake	 warudi	 nyuma.	 Shetani	 angewaangamiza	 wote.	 Lakini	
akawaombea.	Na	 sasa	Kora,	 Dathani	 au	Abiramu	wamesadikisha	 karibu	
kusanyiko	lote	la	Israeli	kwamba	Musa	alikuwa	akitumia	nguvu	za	Shetani	
kuwaongoza	kutoka	Misri.		Je,	unaweza	kuwazia	jinsi	jambo	hilo	ambavyo	
lingemuumiza	 Musa?	 Na	 kumtuhumu	 kwa	 uwongo?	 Ninaweza	 kuelewa	
kwa	 nini	 alikasirika.	 Baada	 ya	 yote	 aliyowafanyia,	 hilo	 kweli	 lingefanya	
kazi	kwake.	
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“Kisha	 Musa	 akamwambia	 Kora,	 Wewe	 na	 mkutano	 wako	 wote	 iweni	
hapa	mbele	 ya	 BWANA	 kesho,	wewe,	 na	wao,	 na	 Haruni;	mkatwae	 kila	
mtu	 chetezo	 chake,	 na	 kutia	 uvumba	 juu	 yake,	 mkavilete	 mbele	 za	
BWANA,	vyetezo	mia	mbili	na	hamsini;	wewe	pia,	na	Haruni,	kila	mtu	na	
awe	na	chetezo	chake.	Basi	wakavitwaa	kila	mtu	chetezo	chake,	wakatia	
na	moto	ndani	yake,	wakatia	na	uvumba	juu	ya	moto,	na	kusimama	pale	
mlangoni	pa	hema	ya	kukutania,	pamoja	na	Musa	na	Haruni.	Kisha	Kora	
akakutanisha	mkutano	wote.”	
Kusanyiko	 pamoja	 na	Musa,	 na	 Haruni,	 na	 Kora	wakakusanya	mkutano	
wote	juu	yao	chini	ya	mlango	wa	hema	ya	kukutania;	utukufu	wa	Bwana	
ukawatokea	mkutano;	Bwana	akanena	na	Musa	na	Haruni,	na	kuwaambia,	
Jitengeni	nafsi	zenu.	kati	ya	kusanyiko	hili,	ili	nipate	kuwaangamiza	mara	
moja.”	 Si	 tumesikia	 kauli	 hiyo	 hapo	 awali?	 	 Hapa	 tunaenda	 tena.	 Kwa	
hivyo	 hii	 inakuambia	 nini?	 Je,	 unafikiri	 Musa	 alijaribiwa,	 hata	
waangamizwe	kama	wakati	ule?	Ona	jinsi	Musa	na	Haruni	wanavyoitikia,	
kwa	 sababu	 jaribio	 hili	 ni	 kwa	 ajili	 yao.	 Wakaanguka	 kifudifudi,	
wakasema,	 "Ee	 Mungu,	 Mungu	 wa	 roho	 za	 wote	 wenye	 mwili,	 je!	 mtu	
mmoja	 atafanya	 dhambi	 na	 hasira	 hiyo	 itawaka	 juu	 ya	mkutano	wote?"	
Haya	 ni	 marudio	 ya	 Kutoka	 32,	 katika	 muktadha	 tofauti	 sasa.	 Je!	 mtu	
mmoja	atafanya	dhambi	na	mkutano	wote	uangamie?	Musa	anasema	nini?	
Tunahitaji	kuua	mmoja	tu.	Tunahitaji	kuua	mmoja	tu.	
Bwana	akanena	na	Musa,	na	kumwambia,	Nena	na	mkutano,	uwaambie,	
Ondokeni	katika	maskani	ya	Kora,	na	Dathani,	na	Abiramu.	Nini	kitatokea	
sasa?	 Musa	 akaondoka,	 akawaendea	 Dathani	 na	 Abiramu	 na	 wazee	 wa	
Israeli	 wakamfuata.	 	 Akasema	 na	 mkutano,	 akawaambia,	 Nawasihi,	
ondokeni	katika	hema	za	watu	hawa	waovu,	msiguse	kitu	chao	cho	chote,	
msije	 mkaangamizwa	 katika	 dhambi	 zao	 zote.	 Basi	 wakatoka	 katika	
maskani	 ya	 Kora,	 Dathani,	 na	 Abiramu	 pande	 zote,	 nao	 Dathani	 na	
Abiramu	wakatoka	nje,	wakasimama	mlangoni	pa	hema	zao,	na	wake	zao,	
na	wana	wao,	na	watoto	wao	wadogo.	Hii	 ni	muhimu,	 tafadhali.	Watoto	
wao	wadogo	walikuwepo.	Na	hapa	ndipo	Shetani	anajiingiza	kwa	ufasaha	
katika	 kisa	 hiki.	 Na	 Musa	 akasema,	 Kwa	 hili	 mtajua	 ya	 kuwa	 Bwana	
amenituma.	Hapo	Musa	anasemaje!	
Je!	 Mungu	 alisema	 lolote	 kuhusu,	 nitakuthibitisha	 kwa	 kuwafuta	 watu	
hawa?	Alikuwa	 amesema	 tu,	 “Waambieni	 kila	mtu	 aondoke	 kutoka	 kwa	
watu	 hawa.”	 Kwa	 hiyo	 Musa	 anafanya	 hitimisho	 kwa	 kudhania	 ndivyo	
ambavyo	Mungu	alitaka	afanye,	sivyo?	 	Mungu	atawafutilia	mbali.	Na	hii	
ni	moja	ya	majaribio	makubwa	zaidi.	Musa	alikuwa	amesali	 kwa	ajili	 ya	
Kora,	 Dathani,	 na	 Abiramu.	 Walikuwa	 familia	 yake.	 	 Walikuwa	 binamu	
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zake.	 Walikuwa	 jamaa,	 jamaa	 zake	 wa	 karibu	 sana.	 	 Na	 walikuwa	
wamejaribu	 kunyakua	 mamlaka	 yake	 na	 kuchukua	 uongozi	 wa	 Israeli.	
Kishawishi	 cha	 kutaka	 haki	 katika	 hali	 hii	 kilikuwa	 kikubwa	 sana.	 Na	
Musa	 alikasirika	 alipotambua	 kwamba	 karibu	 kusanyiko	 lote	 lilikuwa	
dhidi	yake.	 	Nimefanya	kazi	maisha	yangu	yote	ili	kuwatangaza	watu	wa	
Mungu,	 na	 sasa	 nimepoteza	 imani	 ya	 karibu	 kutaniko	 zima.	 Kazi	 ya	
maisha	 yangu	 yote	 iko	mwisho,	 na	 kwa	 nini?	Na	 ninajua	 kwamba	watu	
hawa	duni	watawaangamiza	watu	hawa	na	kila	kitu	ambacho	nimekuwa	
nikikifanyia	kazi	sasa	kiko	mwisho.	
Unaweza	kumlaumu?	Je,	mtu	yeyote	hapa	angefanya	vizuri	zaidi?	Sidhani	
hata	 tungefika	 mbali	 hivyo.	 Musa	 akasema,	 Kwa	 jambo	 hili	 mtajua	 ya	
kwamba	BWANA	 amenituma,	 ili	 nifanye	 kazi	 hizi	 zote;	 kwa	 kuwa	mimi	
sikuzifanya	kwa	akili	zangu	mwenyewe.	Kama	watu	hawa	wakifa	kifo	cha	
sikuzote,	 kama	 watu	 wote	 wafavyo,	 au	 kama	 wakipatilizwa	 kwa	
mapatilizo	 ya	 watu	 wote;	 hapo	 basi	 BWANA	 hakunituma	 mimi.	 Lakini	
BWANA	 akiumba	 kitu	 kipya,	 na	 hiyo	 nchi	 ikifunua	 kinywa	 chake	 na	
kuwameza,	 pamoja	 na	wote	walio	 nao,	 nao	washukia	 shimoni	wali	 hai;	
ndipo	mtatambua	ya	kwamba	watu	hawa	wamemdharau	BWANA	
Kwa	hivyo	kuna	formula.	Ikiwa	Mungu	atafanya	muujiza,	hii	itathibitisha	
huduma	yangu.	Na	hiyo	ndiyo	njia	hasa	ambayo	Shetani	aliitumia	kutaka	
kumwangusha	 Yesu.	 Ukigeuza	mawe	 haya	 kuwa	mkate,	 hii	 itathibitisha	
huduma	yako	kama	Mwana	wa	Mungu.	Kauli	hii	ina	saini.		Ina	uvundo	wa	
yule	mwovu	umeandikwa	kila	mahali.	Ikiwa	mimi	ni	mtu	wa	Mungu,	moto	
na	 ushuke	 na	 kukuteketeza	 wewe	 na	 50	 wako,	 sahihi	 ile	 ile.	 Kristo	
hakuwahi	 kufanya	 miujiza	 ili	 kulinda	 au	 kuhalalisha	 huduma	 yake	
mwenyewe.	Kamwe	hakuwahi	kufanya	hivi.		
Kwa	nini	wakati	ambapo	Mungu	anasema,	alisimama	nyuma	na	kujisemea	
na	 kumpendekezea	 Musa	 njia	 ambayo	 watu	 hawa	 wanapaswa	 kufa	
kwayo?	
Je,	 Musa	 alipata	 hasara	 ya	 muda	 katika	 kuelewa	 ni	 sauti	 gani	 ilikuwa	
inazungumza	 naye?	 Baada	 ya	 Samweli	 kumwua	 Agagi,	 na	 akashuka	
kwenda	 kumtia	 mafuta	 Daudi	 kuwa	 Mfalme,	 alikuwa	 na	 upungufu	 wa	
muda	wa	 kuelewa	 ni	 nani	 alipaswa	 kumtia	mafuta,	 sivyo?	 Kulikuwa	 na	
hitilafu	katika	mfumo	wa	mawasiliano.	
Musa	alikuwa	na	dosari	katika	sauti	ambayo	alikuwa	akiisikia.	Na	ile	sauti	
aliyoisikia	haikuwa	sauti	ya	Mwokozi	wake,	bali	ni	sauti	ya	mharibifu,	na	
Mwangamizi	alipendekeza	kwake	njia	ambayo	angetumia	kuwaangamiza,	
kwa	sababu	Shetani	aliona	kwamba	Mungu	na	malaika	zake	wamejitenga	
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na	Kora,	Dathani,	 na	Abiramu.	Alijua	walikuwa	mikononi	mwake.	Alijua	
kwamba	 hukumu	 ingekuja.	 Kitu	 pekee	 ambacho	 Shetani	 alipaswa	
kusuluhisha,	ninawezaje	kufanya	hili	na	kumpachika	Mungu?	
Na	 alifanya	hivyo.	Kwa	 sababu	kila	mtu,	 anafikiri	Mungu	alifanya	hivyo.		
Dhamira	 imekamilika.	 Kwa	 hiyo	 tunasoma	 katika	 	 3Testimonies,	 iko	
nyuma	 ya	 kijitabu	 hiki	 kiitwacho,	 The	 Rebellion	 of	 Kora.	 Na	 baada	 ya	
utafiti	wote,	na	saa	na	saa	na	saa	zote	za	utafiti,	mamia	ya	saa,	tulikutana	
na	 kauli	 hii.	 Kuna	 andiko	 katika	 Biblia	 linasema,	 “Kuna	 wakati	 wa	
kucheza.”	 	Niliposoma	hii,	nilicheza	ofisini	kwangu.	Nilikuwa	kama,	ndio!		
3T	353.	 “Katika	 suala	 la	Kora,	Dathani,	 na	Abiramu,	 tuna	 somo	 la	 onyo,	
tusije	tukafuata	mfano	wao.	
Sasa	ananukuu	andiko	la	Biblia,	“Wala	tusimjaribu	Kristo,	kama	wengine	
wao	 walivyomjaribu,	 wakauawa	 na	 nyoka.	 Wala	 msinung’unike,	 kama	
baadhi	 yao	 walivyonung’unika,	 wakaangamizwa	 na	 Mwangamizi.”	 Kwa	
hiyo	 anasema,	 katika	 kisa	 cha	 Kora,	 Dathani,	 na	 Abiramu,	 tuna	 somo	 la	
onyo.	Na	kisha	ananukuu	kifungu	hiki,	“Wala	msinung’unike,	kama	baadhi	
yao	 walivyonung’unika,	 wakaangamizwa	 na	 mharibifu.”	 Na	 katika	
Kiyunani,	 neno	 mharibifu	 ni	 nyoka	 mwenye	 sumu	 kali.	 Kwa	 hiyo	
anakuambia	 hapa	 kwamba	 ni	 yule	 nyoka	 mwenye	 sumu	 kali	 ndiye	
aliyewaangamiza	 Kora,	 Dathani,	 na	 Abiramu	 na	 watoto	 wake	 wadogo,	
kwa	sababu	mtu	fulani	anahitaji	kunishawishi	kwamba,	watoto	wa	Kora,	
Dathani,	na	Abiramu	walikuwa	na	uhusiano	gani	na	kile	kilichotokea	na	
kwa	nini	iliwabidi	kushuka	shimoni	na	kuteseka	kwa	sababu	ya	maovu	ya	
wazazi	wao?		Ikiwa	unamwabudu	Mungu	kama	huyo,	nakuhurumia.	
Hiyo	 inaleta	 maana	 zaidi	 kwangu	 katika	 hadithi	 hiyo.	 “Nilikuwa	
nikionyesha	 kwamba	 hukumu	 za	 Mungu	 hazikutoka	 Kwake	 moja	 kwa	
moja.	 Mungu	 anaonya,	 anaagiza,	 anasihi,	 na	 hatimaye,	 wakati	 ambapo	
hawezi	 kufanya	 zaidi,	 hawaamuru	 tena	 malaika	 wake	 kulinda.	 Shetani	
huenda,	sawa,	tuna	watu	hawa.	Sasa	hatuna	budi	kuwashawishi	watu	ya	
kwamba	Mungu	alifanya	 jambo	hilo.	 	Kwa	nini	usiende	kileleni?	Na	kwa	
sababu	 tunaweza	 kuona	 kwamba	 Musa	 anashindana	 na	 tamaa	 yake	 ya	
haki,	 kwa	 sababu	 ameshtakiwa	 vibaya	 sana.	 Nadhani	 tunaweza	
kumshawishi	kuwaeleza	watu.		Watawafanya	nini.	Alifanya	hivyo.	
Na	bila	shaka	wale	wakuu	250,	wakati	Mungu	aliporudi	nyuma	pamoja	na	
malaika	 hawa,	 alisema,	 “Vema,	 hili	 ni	 rahisi.	 Namaanisha,	 tulifanya	 hivi	
katika	 siku	za	Ayubu.”	 	Ayubu	1:16	moto	ukashuka	kutoka	mbinguni	na	
kuwateketeza	na	kuwaweka	juu.	
[Gary:	Kutoka	kwa	Mungu.]	
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Kutoka	 kwa	 Mungu	 kutoka	 mbinguni.	 	 Ndiyo.	 Oh.	 Lakini	 Mungu	
aliwaruhusu	 kuamini	 kwamba	 ni	 Yeye,	 aliyewafanyia	 hivyo	 ili	 kwamba	
Waisraeli	wengine	wote	kupitia	ufahamu	wao	wa	upatanisho	wa	dhabihu	
waweze	 kuamini	 kwamba	 basi	 wangeweza	 kusamehewa,	 kwa	 sababu	
dhabihu	ilikuwa	imetolewa	katika	Kora,	Dathani,	na	Abiramu.	
Kuendelea	na	mstari	wa	37.	Mwambie	Eleazari,	mwana	wa	Haruni	kuhani,	
kwamba	 avichukue	 vile	 vyetezo	 katika	 moto,	 ukautawanye	 moto	 huko;	
kwa	 kuwa	walitakasa	maombezi.	 Akiwaombea	Waisraeli	wengine	wote,	
anahitaji	 kuwashawishi	 Waisraeli	 wengine	 wote	 kwa	 sababu	 wote	
walikuwa	wamekubaliana	na	Kora,	Dathani,	na	Abiramu.	Waliona	mwisho	
wao.	 	 Waliona,	 vizuri,	 tutafanya	 nini?	 Na	 kwa	 hiyo	 Musa	 na	 kuhani,	
wanawaombea	Israeli	ili	kuwaaminisha	kwamba	Mungu	hatawadhuru.	Na	
wameona,	sawa.	Ni	sawa,	dhabihu	imetolewa.	Wabaya	kweli	wamekatwa.	
Saratani	 imeponywa.	 Na	 hiyo	 ni	 kwa	 sababu	 ya	 jinsi	 unavyofikiri.	
Niliruhusu	hili	kutokea,	ili	uweze	kuamini	kuwa	unaweza	kusamehewa.	
Inaleta	maana	kamili	kwangu.	Hakukuwa	na	njia	nyingine	ambayo	Mungu	
angeweza	kukabiliana	na	hali	hii.	Ilimbidi	kukidhi	mfumo	wao	wa	haki	ya	
upatanisho.	Na	pia	 ilimbidi	 kumfunulia	Musa,	mojawapo	ya	dhambi	kali	
sana	ambazo	mwanadamu	ye	yote	angekabiliana	nazo.	Wewe	ni	kiongozi	
wa	 karibu	 watu	 milioni	 mbili,	 halafu	 unagundua	 kuwa	 watu	 hao	 wote	
hawako	nawe	tena,	na	ni	mtu	huyu	aliyefanya	hivi.			
Mfumo	wa	 haki	wa	 asili	 ndani	 ya	mwanadamu	 unakwenda	 kuinuka,	 na	
hilo	ndilo	 lililochanganya	njia	za	mawasiliano	za	Musa,	 ili	 shetani	aweze	
kusema	naye.	Na	angefikiria	sana	baada	ya	hapo.	
Kwa	 sababu	 angejua,	 kwa	 sababu	 watu	 wengine	 wanaweza	 wasijue.	
Lakini	wakati	 hasira	 inapogongana	 ndani	 ya	moyo	wako,	 unajua	 kilicho	
ndani.	Inakuja	kwa	Eliya.	Eliya	alikuwa	mwanadamu	mwenye	matamanio	
kama	sisi.	Na	hii	ndiyo	sababu	siku	zote	nilishangaa	 inaposema,	“Mungu	
akamkaribia	 Eliya	 mlimani,	 palikuwa	 na	 upepo	 mkali	 ukapiga	 mlima.	
Lakini	Mungu	hakuwa	katika	upepo	huo.”	Upepo	huu	unawezaje	kutokea?	
Upepo	 huu	 unawezaje	 kuja	 na	 Mungu	 asiwe	 ndani	 yake?	 Kwa	 sababu	
Mungu	 alipomkaribia	 Eliya	 na	 kusababisha	 dhambi	 kuongezeka,	 upepo	
wa	 hasira	 ya	 Eliya	 ulidhihirika	 duniani.	 	 Mitetemo	 iliyokuwa	 ndani	 ya	
Eliya	ilipiga	kando	ya	mlima.	Hilo	lina	maana?	
Kukawa	 na	 tetemeko	 kubwa	 la	 ardhi.	 	 Kwa	 sababu	 Eliya	 aliwakasirikia	
manabii	wa	Baali	wakitoa	dhabihu	zao	chafu	katika	hekalu	la	BWANA.		Na	
Mungu	 alipomkaribia	 Eliya,	 tetemeko	 la	 ardhi	 ndani	 ya	 Eliya	 liliitikisa	
dunia.	 Inapendeza	 unaposoma	 kisa	 cha	 wanafunzi,	 walipokamatwa	
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ziwani.	Kabla	hawajaingia	ziwani,	Ellen	White	anatoa	taarifa	hii	ndogo	ya	
ajabu	 ambayo	 inasema,	 kabla	 ya	 kuingia	 kwenye	 mashua,	 kwamba	
mawazo	yao	yalikuwa	ya	dhoruba.	
Unafikiri	mawazo	yao	ya	dhoruba	yalitengeneza	dhoruba?		Ninamaanisha,	
ikiwa	 dhambi	 ya	 mwanadamu	 ina	 ushawishi	 juu	 ya	 uumbaji,	 basi	 ni	
dhahiri	kwamba	hii	inaweza	kutokea.	Na	hili	ndilo	ninalotaka	ukumbuke.	
Kwa	 sababu	 inasema,	 na	 kisha	 kukatokea	moto	 na	 kisha	 kusema,	 lakini	
Mungu	hakuwa	katika	moto.	Mungu	hakuwa	ndani	ya	moto.	Mtu	yeyote	
akisikiliza,	Mungu	hakuwa	ndani	ya	moto.	Kwa	hiyo	moto	huo	uliposhuka	
juu	ya	wale	wakuu	250,	Mungu	hakuwa	ndani	 ya	moto	huo.	Ameliweka	
hilo	 wazi	 kabisa.	 Yeye	 hayuko	 katika	moto.	 	 Basi	 kwa	 nini	 Eliya	 katika	
Wafalme	wa	Pili	Sura	ya	Kwanza,	ikiwa	mimi	ni	mtu	wa	Mungu,	na	ushuke	
moto	 na	 ukuteketeze	 wewe	 na	 50	 wako,	 wakati	 Mungu	 alikuwa	
amemwambia	kuwa	hayumo	katika	moto	huo,	alikuwa	anasikiliza	sauti	ya	
nani?	Sio	ya	Mungu.	Ya	Shetani.	Mungu	alisema,	mimi	 siko	motoni.	Kwa	
hiyo	Mungu	hatamwambia,	ita	moto	ushuke	na	kuwateketeza.	
Je,	tuite	moto	kutoka	mbinguni	na	kuwateketeza,	kama	Eliya	alivyofanya?	
Hujui	wewe	una	roho	ya	namna	gani?	Sikuja	kuangamiza	maisha	ya	watu,	
bali	 kuokoa.	 Kwa	 hivyo	 tunatumai	 hiyo	 inakupa	 kidogo.	 	 Tuna	 vijitabu	
kadhaa	vinavyoshughulikia	hili;	
	Christ's	Antediluvian	Cross,	Gods	of	Egypt	As	Lightening	in	Heaven,	Why	
Did	 God	 Command	 Stoning	 In	 The	 Bible,	 Slaughter	Weapons	 Of	 Ezekiel	
Nine,	 Apologies	 To	 Shepherd's	 Rod,	 Serpent	 Revealed	 in	 Canaan	
Conquest,	Why	Did	God	Command	The	Destruction	Of	All	the	Canaanites?,	
Kwa	Nini	Mungu	Aliamuru	Kuangamizwa	Kwa	Wakanaani	Wote?	Vema,	
kuna	 kauli	 ndogo	 ya	 kupendeza	 katika	 PP	 392.	 Haikuwa	 nia	 ya	Mungu	
kamwe	kwa	wana	wa	Israeli	kuichukua	nchi	ya	Kanaani	kwa	vita.	Lakini	
waliposema	 yote	 aliyoyasema	 Bwana,	 TUTAYAFANYA.	 Wanahakikisha	
hivyo	ndivyo	 itakavyofanyika.	Hilo	ndilo	Agano	 la	Kale,	njia	ya	Agano	 la	
Kale	ya	kufanya	mambo.	
Mungu	 alikuwa	 anaenda	 kuwafukuza	 kwa	 utisho,	 utisho	wa	 dhamiri,	 ili	
ama	 kuwapelekea	 kupiga	magoti,	 kuwaleta	 kwenye	 toba,	 au	 kuwafanya	
kukimbia	 nje	 ya	 hekalu.	 Yesu	 alituonyesha	 jinsi	 ilivyokuwa	 wakati	
aliposafisha	hekalu,	ndivyo	itakavyokuwa.	Kwa	hivyo	huo	ni	muhtasari	na	
baadhi	 ya	 visa.	 Najua	 hili	 ni	 marudio	 kwa	 baadhi	 yenu,	 lakini	 ni	 vizuri	
kulipitia.	 sivyo?	 	Nafikiri	 tuliongeza	maelezo	 zaidi	 kidogo	 katika	Kutoka	
32,	tukipanga	vyema	baadhi	ya	mambo	haya	kidogo,	lakini	inanipa	furaha	
kuu	 kujua	 kwamba	 Baba	 yangu	 si	 mharibifu.	 Inasema	 katika	 Desire	 Of	
Ages,	ukurasa	wa	25,	kwamba	Kristo	alikuja	duniani	ili	kudhihirisha	tabia	
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iliyo	kinyume	na	ile	ya	Shetani.	Ikiwa	Shetani	ndiye	mharibifu,	basi	Kristo	
lazima	awe	mrejeshaji,	ambavyo	Ellen	White	anasema	kwa	uwazi	sana.	
Kinyume	 ni	 kinyume.	 Huwezi	 kuwa	 na,	 oh,	 Mungu	wakati	 mwingine	 ni	
mharibifu	na	Shetani	ni	mharibifu.		Hapana,	hiyo	sio	kinyume,	ni	kitu	kile	
kile.	Bwana	 asifiwe	kwamba	Yesu	 alifunua	 tabia	 iliyo	 kinyume	na	 ile	 ya	
Shetani.	Sawa.	Nadhani	tumemaliza.		Basi	tuwe	na	maombi.	
Baba	 yetu	 uliye	 mbinguni,	 nakushukuru	 tu	 kwa	 kutufunulia	 ukweli	 wa	
tabia	 yako.	 Hatungeweza	 kamwe	 kuijua	 bila	 Roho	 ya	 Unabii.	 Hili	 ni	
onyesho	la	hali	ya	dhambi	ya	akili	zetu,	kwamba	tulihitaji	Roho	ya	Unabii	
kuelewa	mambo	haya.	Lakini	ikiwa	tuna	bidii	na	tuna	imani	na	tukakujia	
na	 kupiga	 magoti	 yetu,	 na	 tukauliza,	 kama	 ningemuuliza	 kila	 mtu,	 je,	
unaweza	 kuamini	 kweli	 kwamba	 Mungu	 atawateremsha	 watoto	
wachanga	 na	 watoto	 wadogo	 shimoni	 na	 kuwameza?	 na	 kuwaua?	 	 Je,	
unaweza	kumwabudu	Mungu	kama	huyo?	
Je,	unaamini	kweli	kwamba	Baba	yetu	angefanya	hivyo?	Asante	Baba,	kwa	
kutuonyesha	 kwamba	ni	 yule	mharibifu	 aliyewaangamiza	Kora,	Dathani	
na	Abiramu,	kupitia	Kalamu	ya	Ellen	White	katika	3Testimonies,	353.		
Ninakusifu	kwa	namna	ulivyoifunguaa	akili	yangu	sana	niliposoma	haya,	
na	 nikajua	 kwamba	 si	 wewe	 uliyefanya	 hivi.	 Ninaomba	 kwamba	 kwa	
yeyote	 atakayesikiliza,	 kwamba	 waende	 na	 kujifunza,	 Berean	 Test	
Scriptures,	 na	 kuona	 kwamba	 Mungu	 ni	 kama	 tu	 mwanawe	 alipokuja	
hapa	duniani.		Nami	nakushukuru	kwa	jina	la	Yesu.		Amina.	
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8. Matumizi	ya	Muundo	wa	Kimungu	
Adrian Ebens 

Nakala Iliyobadilishwa - Ilirushwa Mubashara tarehe 23Desemba 2019 

Baba	uliye	mbinguni,	ninakushukuru	tu	kwamba	tunaweza	kuja	kwa	jina	
la	Yesu	na	unafungua	mikono	yako.		Upendo	wako	ni	mkubwa	sana,	mzuri	
sana,	 na	 ni	 hisia	 nzuri	 tu	 kujua	 kwamba	 tunakaribishwa,	 kwamba	
hautuhukumu,	 Hututusi,	 Hutukasirikii,	 lakini	 sisi	 ni	 watoto	 Wako	
wapendwa.	 Nakubali	 utambulisho	 huo.	 Ninakubali	 kwamba	 milele	
nitakuwa	 mwana	Wako	 na	 kwamba	 umeninunua	 kwa	 bei	 kubwa	 sana.		
Ninaomba	ndugu	na	dada	zangu	wataenenda	katika	nuru	hii	hii	na	hii	na	
kwamba	tutakuwa	na	Wewe	kama	Mungu	wa	faraja	yote,	tukijua	kwamba	
Wewe	uko	hivi,	kwamba	tunaweza	kufarijiwa	na	Wewe	kupitia	Mungu	wa	
faraja	yote	na	tutaacha	kutafuta	 faraja	katika	upumbavu	mwingine	wote	
unaotuzunguka	 na	 kwamba	 hatutabeba	 tena	 hatia	 hiyo	 ya	 kutembea	
katika	starehe	nje	ya	mkondo	wa	baraka.	Nami	nakushukuru	katika	jina	la	
Yesu.	Amina.	
Tulipofikia	 kwa	 mara	 ya	 kwanza	 utimilifu	 wa	 Mfumo	 wa	 Kiungu	 wa	
Chanzo	 na	 njia,	 Wakorintho	 wa	 Kwanza	 8:6,	 niliandika	 kwa	 mara	 ya	
kwanza	kuhusu	kanuni	hii	katika	kitabu	Return	of	Elijah	mwaka	wa	2007,	
ambacho	hakikutolewa	kwa	matumizi	ya	umma	hadi	2010	kwa	sababu	ya	
kuendelea	 kwangu	 na	 mazungumzo	 na	 Kanisa	 la	 Waadventista	 Wa	
Sabato.	 Sikutaka	 kutoa	 maelezo	 haya	 hadi	 mchakato	 wangu	 wa	 kukata	
rufaa	na	Kanisa	ukamilike	na	ulikamilika	mwaka	wa	2010.	
Na	 hata	 baada	 ya	 hapo,	 sikutaka	 kitabu	 hicho	 kitolewe	 hadharani	 bali	
wapewe	 wale	 tu	 waliopendezwa	 nacho	 kwa	 sababu	 nilikuwa	 bado	
mshiriki	 wa	 Kanisa	 la	 Waadventista	 Wa	 Sabato.	 Na	 nikawaambia	 hao	
ndugu,	“Ikiwa	mtachagua	kunitenga,	basi	maonyo	yenu	ya	kutoenea	huku	
na	huko,	mnaacha	mamlaka	mliyo	nayo	juu	yangu.”	
Nami	nikasema,	“Ninataka	sana	kuwa	mshiriki	wa	Kanisa	la	Waadventista	
Wa	 Sabato.	 Hili	 ni	 kanisa	 langu	 na	 sitaki	 kuondoka.”	 	 Lakini,	 niliwekwa	
nje,	na	hiyo	ni	hadithi	nyingine.	
Lakini,	sina	uchungu	wowote	na	Kanisa.		
Huenda	 kuna	mambo	 bado	 ndani	 ambayo	 sijui,	 na	 ninajua	 Baba	 yangu	
ataleta	mambo	hayo	na	tutayasafisha.	Lakini,	kwa	hakika	akilini	mwangu	
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na	moyoni	mwangu	sina	chuki	na	Kanisa.	Nalipenda	Kanisa.	Limenibariki	
sana	kwa	njia	nyingi,	na	nitakuwa	na	shukrani	kila	wakati	kwa	hili.	
Lakini,	katika	kitabu	cha	Return	of	Elijah,5	 	mbegu	 iliwekwa	kwa	kanuni	
hii	 ya	 kielelezo	 cha	 kimungu,	 ambayo	 ilitoka	 baadaye	mwaka	 wa	 2011	
katika	kitabu	cha	bluu	kiitwacho	Divine	Pattern6	of	Source	and	Channel.	
Marekebisho	 kidogo	 kwa	 baadhi	 yetu,	 lakini	 ni	 vizuri	 kuyapitia.	 	 Kwa	
baadhi	 yetu,	 ni	 mpya	 kabisa.	 	 Inategemea	 andiko	 la	 Wakorintho	 wa	
Kwanza	8:6.	Na	kwa	nini	hii	ni	safi	sana	ni	kwa	sababu	hii	ndiyo	fomula	
ambayo	unapata	katika	kauli	za	Kanuni	za	Msingi	za	1872.	
[Gary:	Imani	ya	Nicea	inategemea	1	Kor	8:6]	
Inategemea	 1	 Wakorintho	 8:6,	 “Lakini	 kwetu	 sisi	 kuna	 Mungu	 mmoja	
ambaye	 vitu	 vyote	 ni	 vyake.”	 Mungu	 mmoja,	 Baba.	 Yeyote	 anayeelewa	
chochote	 kuhusu	 Kiingereza,	 kusoma	 maandishi	 hayo,	 huwezi	 kupata	
Utatu.	Hakuna	njia	unayoweza	kulipata	hilo.	 Inabidi	uchague	na	kuvunja	
uelewa	 wako	 wa	 Kiingereza	 au	 uelewa	 wako	 wa	 Kigiriki	 ili	 kuweza	
kugeuza	hilo	pande	zote.	
Niliposoma	 hilo	 kwa	mara	 ya	 kwanza	 kwa	 uwazi	 wake,	 nilisema,	 “Loo,	
jamani.	Nimekuwa	wapi?"	Mimi	nikabakia	kusema,	"Loo."	Na	jambo	baya	
hata	zaidi	ni	Yohana	17:3	 ,	andiko	langu	la	Biblia	nililopenda	nilipokuwa	
nikikua	na	sikuelewa	nilichokuwa	nikisoma.	
[Gary:	Maandiko	hayo	mawili	ya	kwanza,	Wakorintho	wa	Kwanza	8:6	na	
Yohana	 17:3,	 ni	 maandishi	 mawili	 ya	 kwanza	 ya	 alama	 kuu	 ya	 Utii	 wa	
Kristo	ya	Samuel	Spear.]	
Yohana	 17:3,	 “Uzima	 wa	 milele	 ndio	 huu,	 wakujue	 wewe,	 Mungu	 wa	
pekee	wa	kweli.”	Ni	Mmoja	tu!	
Wakorintho	wa	Kwanza	8:6	 inatuletea	Mungu	mmoja	ambaye	vitu	vyote	
vimetoka	kwake,	na	kwa	Kigiriki	maana	yake	asili,	na,	bila	shaka,	chanzo	
Na	Bwana	mmoja	Yesu	Kristo	ambaye	'kwa',	kwa	Kigiriki,	Dia,	ambayo	ni	
“njia	ya		tendo.”	Kituo.		Chanzo	na	njia/chaneli.	Na	nikitazama	tu	uhusiano	
huu,	nilienda	kwenye	maandishi	mengine	niliyopenda,	ambayo	yalikuwa	
katikati	ya	ujumbe	wa	1888.			
Waebrania	 sura	 ya	 kwanza,	 aya	 ya	 tatu,	 ambayo	 Danieli	 alitaja	 kabla,	
katika	 suala	 la	 Kristo	 ni	 nuru	 ya	 utukufu	 wa	 Baba.	 Na,	 kwa	 hiyo,	 tuna	
utukufu	 na	 katika	 njia,	 tuna	 nuru	 Na	 ninaweka	 haya	 pamoja,	 kwamba	

 
5 https://maranathamedia.com/book/view/the-return-of-elijah 
6 https://maranathamedia.com/book/view/the-divine-pattern-in-the-church 



166 

ikiwa	Baba	ndiye	chanzo	na	Kristo	ndiye	njia,	basi	wa	Baba	ndiye	aliye	na	
utukufu	 na	 Mwana	 ndiye	 nuru,	 nuru	 ni	 mng'ao	 wa	 utukufu	 wa	 Baba.		
Ukuzaji.	 Njia/channel	 ni	 mkkuzaji.	 Na	 hii	 ni	 kanuni	 muhimu	 sana	 kwa	
sababu,	 katika	 mfumo	 wa	 dini	 iliyojikita	 katika	 matendo	 ikiwa	 kitu	
kinang'aa	 na	 kikubwa	 zaidi,	 ni	 kwa	 sababu	 ni	 kitu	 bora	 na,	 kwa	 hivyo,	
unapaswa	kuabudu	kiwango	hicho	cha	juu.	
Lakini,	 katika	 mfumo	 wa	 Baba,	 Mungu	 asiyeonekana…Na	 hili	 ndilo	
tunalofikia.	Hiyo	ni	Waebrania	1:3.		Na	Wakolosai	1:15	ni	kwamba	Kristo	
ni	 mfano,	 chapa,	 sura	 ya	 asiyeonekana.	 Na,	 kwa	 hiyo,	 Yeye	 ni	 wazo	 la	
Mungu	lililofanywa	kusikika.		Yeye	ni	utukufu	wa	Mungu	uliodhihirishwa.	
Yeye	ndiye	anayeonekana.	Na	kanuni	hizo	tatu:	
Chanzo	na	Njia/Chaneli	
Asiyeonekana	na	anayeonekana	
	Utukufu	na	Mng'ao	
kuunda	kiini.	
	[Chris:	Hunifanya	nifikirie	neno	lenzi.]	
Lenzi.	 Ndiyo.	 Lenzi	 ya	 kukuza.	 	 "Hakuna	 mtu	 anakuja	 kwa	 Baba,	
isipokuwa	kwa	njia	ya	mimi."	Kwa	sababu	anamtukuza	Baba	na	kumfanya	
aonekane	kwetu.	
Lingine	 kubwa	 kabisa	 ni	 Mathayo	 3:17.	 Mathayo	 3:17.	 "Huyu	 ni	
Mwanangu	mpendwa."	Kwa	hiyo,	Chanzo	ni	mwenye	kubariki.			
Je,	hilo	ni	neno	 la	Kiingereza?	 	Linafanya	kazi.	Unajua	ninachomaanisha,	
na	waliobarikiwa.	
Kwa	 hiyo,	 Chanzo	 kinaibariki	 njia.	 Hii	 ndiyo	 kanuni.	 Wakorintho	 wa	
Kwanza	 11:3,	 “Nataka	 mjue	 ya	 kuwa	 kichwa	 cha	 kila	 mwanamume	 ni	
Kristo,	na	kichwa	cha	mwanamke	ni	mwanamume,	na	kichwa	cha	Kristo	
ni	Mungu.”	Kwa	hivyo,	Chanzo	ni	kichwa,	na	njia	 iko	katika	uwasilishaji.	
Na	 hapa	 ndipo	 inapopendeza	 kwa	 sababu	 katika	 1	 Wakorintho	 11:3,	
kanuni	 hii	 ya	 uongozi	 ipo,	 si	 kati	 ya	 Kristo	 na	 Baba	 pekee	 bali,	 kati	 ya	
mwanamume	 na	 Kristo	 na	 kati	 ya	 mwanamke	 na	 mwanamume.	 Ni	
uongozi	uleule	uliopo.	
Kwa	 hiyo,	 ikiwa	 Kristo	 yuko	 chini	 ya	 uongozi	 wa	 Baba	 na	 Anaridhika	
kabisa	na	uongozi	huo,	basi	huo	ndio	msingi	ambao	juu	yake	mwanadamu	
alifanywa	 kwa	 mfano	 wa	 Mungu.	 	 “Kwa	 mfano	 wa	 Mungu	 aliyeumba	
ndani	 Yake	 mwanamume	 na	 mwanamke,	 aliwaumba”	 ili	 uongozi	 wa	
Mungu	 na	Mwana	Wake	 uonekane	 katika	 uongozi	 na	 utii	 wa	mume	 na	
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mke	wake.	Na	 ni	 juu	 ya	 hatua	 hii,	 juu	 ya	mambo	mengine	 yote,	 ilikuwa	
sababu	ya	kukataa	Utatu.	
Kwa	 sababu	 nikiwa	 mtumishi	 	 nililazimika	 kshughurika	 na	 nyumba	
nyingi,	nyingi	zilizovunjika	na	ndoa	zilizovunjika	na	talaka,	lilikuwa	suala	
hili	 ambalo	 lilikuwa	 linachukua	 wakati	 wangu	 mwingi	 kama	 mtumishi.	
Kujaribu	kushauriana	na	watu	na,	 “Akasema…”	 “Akasema…”	 “Walisema”	
wako	 Sawa,	wa	milele,	 na	mambo	 ya	 aina	 hiyo	 yote.	Hilo	 lilikuwa	 suala	
ambalo	kwa	kweli	...	
Na	 ukiangalia	 sehemu	 ya	 sita	 ya…The	 Return	 of	 Elijah	 kulikuwa	 na	
sehemu	 saba,	 na	 sehemu	 ya	 sita	 ilikuwa	 juu	 ya	Mwanadamu	na	Mkewe	
kwa	sababu	mwanadamu	aliumbwa	siku	ya	sita	kama	kitu	kidogo	tu	cha	
kuweka	 tabaka	 ninachofurahia.	 Kwa	 hivyo,	 uongozi	 na	 utii...	 Ni	 kama	
hakuna	njia	kwamba	Utatu	unaweza	kuwa	kweli	 juu	ya	kanuni	hiyo	kwa	
sababu	mwanamke	alitoka	kwa	mwanamume.	Alitoka	kwenye	ubavu	ulio	
hai	 wa	 Adamu	 na	 akaumbwa	 kuwa	 mwanamke	 na	 alirithi	 vitu	 vyote	
kupitia	 kwa	 mwanamume	 kwa	 sababu	 alifanywa	 kuwa	 kichwa	 cha	
bustani.	 Alikuwa	 anamiliki	 vitu	 vyote.	 	 Alikuwa	 na	mamlaka	 juu	 ya	 kila	
kitu	na,	basi,	hayo	yote	yalirithiwa	naye	kama	vile	Kristo	alivyorithi	vitu	
vyote	 kutoka	 kwa	 Baba	 yake.	 Na,	 hiyo,	 inaharibu	 kabisa	 kielelezo	 cha	
Utatu.	
Kwa	hiyo,	imani	ya	Utatu	iko	vitani	na	ndoa	jinsi	Mungu	alivyokusudia.	Na	
watu	 hujibu,	 "Hiyo	 inakera	 sana."	 	 Samahani,	 lakini	 inavunja	 mfano.		
Inavunja	uongozi	ambao	Mungu	aliuweka.	Na	katika	uzoefu	wangu	katika	
huduma	 na	 katika	 kushughulika	 na	 ukuu	 na	 uongozi	 kwa	miaka	mingi,	
baada	 ya	 kutumika	 katika	 Halmashauri	 na	 kamati	 nyingi,	 na	 kutazama	
jinsi	 mambo	 haya	 yanavyotokea	 katika	 maisha	 ya	 mwanadamu,	 najua,	
kutokana	 na	 uzoefu	 wangu,	 kwamba	 jambo	 la	 Uongozi	 (headship)	
halifanyi	 kazi.	 	 halifanyi	 kazi	 wakati	 uko	 katika	mawazo	 ya	 usawa	 (co-
equal).		Halifanyi	kazi.	
Jambo	ni	kwamba,	hasara	kubwa	tuliyo	nayo	kwa	jambo	hili	 la	usawa	ni	
kwamba	Mwanadamu	 amesahau	 kuwa	 baraka.	 Hajui	 jinsi	 ya	 kumbariki	
mkewe.	Hajui	jinsi	ya	kumtunza.	Huo	ndio	msiba	mkubwa	zaidi.	
Unajua,	 kuna	msisitizo	 huu	wote	 juu	 ya	 kuwasilisha.	 Lakini,	 baraka	 iko	
wapi?	 Baraka	 iko	 wapi?	 "Mfupa	 wa	 mfupa	 wangu,	 nyama	 ya	 nyama	
yangu."	 Yeye	 ni	 mwanamke	 kwa	 sababu	 alitolewa	 kutoka	 kwa	
mwanamume.	Hivyo	mwanamume	anakuwa	na	shauku	ya	kumtunza	mke	
kama	ambavyo	angejitunza	mwenyewe	na	kujilea	mwenyewe.	Kumbuka,	
baraka	ilikuja	kabla	ya	kunyenyekea.	Baraka	alikuja	kwanza.	
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[Obadia:	Je,	hakukuwa	na	utii	mkubwa	zaidi,	baada	ya	dhambi?	Sawa?	Je!	
hawakuwa	 sawa	 zaidi	 kabla	 ya	 dhambi	 kwa	 uhakika,	 sivyo?	 	 Kwa	 njia	
fulani	alikuwa	mtiifu	zaidi	na	ilimbidi	kuwa	mtiifu	zaidi.]	
Mtiifu	zaidi?	
[Obadia:	baada	ya	Anguko.]	
Kwa	asili,	ningesema	hakuwa	mtiifu.	
[Obadia:	Mtiifu	kidogo,	ndio.	Alikuwa	mtiifu	kidogo,	lakini	Mungu	alisema	
kwamba	mwanamke	angejitiisha	kwa	mwanamume	
Lakini,	hiyo	ilikuwa	ni	kwa	sababu	Mwanamume	alipungukiwa	na	hali	ya	
kuwa	 baraka.	 Je,	 utajinyenyekeza	 kwa	 kiasi	 gani	 kwa	 mume	 ambaye	
amekutoa	 tu	 kama	 dhabihu?	 Kweli?	 	 Hiyo	 ni	mbaya	 kwa	mahusiano	 ya	
ndoa.	Lakini,	bila	shaka,	Mungu	alipaswa	kutaja	mchakato	huo.	
[Obadia:	Ndiyo.]	
Ulitaka	kusema	kitu?	Naweza	kuona	mkono.	
[Sharyn:	Ningeongeza	tu	kwamba	ninapojifunza	kuhusu	tabia	ya	upendo	
ya	Mungu,	nilijifunza	kwamba	Yeye	si	mkali.	Yeye	si	halazimishi,	sawa?	Na	
anatuvutia.	Na	hiyo,	kwangu,	inavutia	sana.	Nataka	kujitiisha	kwa	hilo.]	
Ndiyo.	Amina.	Kama	wanaume	wangefanya	hivyo	pamoja	na	wake	zao	na	
kuwabariki.	 Mume	 na	mke	wako	 katika	 umoja	wao	 kwa	wao	 na	 umoja	
wao	na	hakuna	shida.	Lakini,	baada	ya	kuwa	wako	sawa	na	waabudu	wa	
Shetani,	ilibidi	...	Lazima	mmoja	asalimishe	mapenzi	yake	ya	kujitegemea	
ya	uasi	kwa	mwingine.		Ingawa	haikuwa	ya	kujitegemea	na	ya	uasi	kabla	
ya	hapo.	Ben	alikuwa	anaenda	kusema	kitu.	
[Ben:	Ndio,	ningeongeza	tu	kwamba	kabla	ya	dhambi,	walikuwa	wakiishi	
kulingana	na	sheria	ya	Roho.	Lakini,	basi,	baada	ya	hapo,	ilihitaji	kuelezwa	
wazi.]	
Ilibidi	kuwe	na	utawala	wa	mauti.	Lazima	ujisalimishe,	ambapo	ni	utawala	
wa	mauti.	
[Lumy:	Kweli,	 hilo	 ndiko	 jambo	 lenyewe.	Kabla	walikuwa	wanaishi	 kwa	
Roho.	Sidhani	walikuwa	na	hilo...	Ni	ufahamu	wangu,	hawajui,	 “Loo,	sina	
budi	kuwa	mtiifu	kwako.”]	
La.	Walifanya	 hivyo	 kwa	 asili.	 Kwa	 sababu	 Roho	 ya	 Yesu	 inanyenyekea	
kwa	Baba	 Yake	 na	 Roho	 hiyo	 iliishi	 ndani	 ya	 Adamu	na	 iliishi	 ndani	 ya	
Hawa.	
[Lumy:	Kwa	hivyo,	ilikuwa	mchakato	wa	asili.]	
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Chemchemi	ya	asili.	Kwa	hiyo,	Adamu	ana	roho	mtiifu	kwa	Kristo	na	Roho	
hiyo	inashuka	kwa	mke	wake.		Kwa	hiyo,	Adamu	anapoasi	dhidi	ya	Kristo,	
Hawa	anaasi	dhidi	ya	Adamu.	
Ni	sawa	tu.	Kwa	hiyo,	nikaona	mikono	michache	zaidi.	
Kwa	hiyo...	Danieli.	
[Daniel:	Ninafuatilia	sana	kile	ambacho	Sharyn	alikuwa	akisema	kwamba	
baada	ya	Yesu	katika	nafasi	yake	kama	kichwa	cha	Kanisa,	ni	ukuzaji	wa	
yule	anayebariki.	Na	kuachilia	maisha	na	tabia	ya	Mungu	hufanya	maisha	
kuwa	tofauti	kabisa.	
Kabisa.	
Uongozi	 (Headship)	 kwetu	 unamaanisha	 utawala,	 udhalimu,	 udhibiti.	
Hiyo	 ndiyo	 maana	 ya	 utawala	 kwetu.	 Lakini,	 kama	 inavyosema	 katika	
Mwanzo	 2:10	 kwamba	 “kichwa	 cha	mto	 kimegawanyika	 kikawa	 vichwa	
vinne.”	Na	mto	ni	mahali	panapotoka	baraka.	
[Craig:	 Bwana	 mmoja	 kutoka	 Chuo	 Kikuu	 cha	 Andrews	 alikuja	 katika	
kambi	 ya	 Townsville	 mwaka	 mmoja	 na	 alikuwa	 anazungumza	 kuhusu	
mahali	 ambapo	Mungu	 alizungumza	 na	 Hawa	 na	 kusema,	 “Tamaa	 yako	
itakuwa	 kwa	 mume	 wako,”	 na	 alionyesha	 kutoka	 kwenye	 Kiebrania,	
jambo	ambalo	siwezi	kufanya,	lakini	alionyesha	kutoka	kwenye	Kiebrania	
kwamba	 kile	 ambacho	 Mungu	 alikuwa	 akimwambia	 mwanamke	 ni	
kwamba	"utatamani	kumtawala	mume	wako	na	utataka	kujiweka	katika	
nafasi	ya	kichwa."	Na	tunaweza	kuliona	hilo	katika	 	maeneo	mbalimbali.	
Tuna	usemi	huko	Australia,	"Anavaa(mwanamke)	suruali	katika	familia."	
[Gary:	Ah,	tuna	huo	usemi	pia.]	
[Craig:	 Hiyo	 ina	 maana	 kwamba	 anamtawala	 mumewe	 na	 hilo	 si	 zuri	
katika	hali	ya	ndoa.]	
Hapana.	 Hakika	 sivyo.	 Na	 mtazamo	 wangu	 juu	 ya	 mstari	 huo	 ulikuwa	
tofauti	kidogo,	ingawa	niliweza	kuona	kwamba	hilo,	kwa	hakika,	linaweza	
kuwa	 hivyo.	 	 Niliona	 kwamba	Mungu	 alikuwa	 ameweka	 ndani	 ya	moyo	
wa	 Hawa	 kipimo	 cha	 neema	 ya	 kuweza	 kuwa	 na	 tamaa	 yake	 kwa	
mumewe.	 	 Kwa	 sababu	 kama	 hali	 hiyo	 haikupandikizwa,	 tulikuwa	
tumekufa.		Tulikuwa	tumekwisha	kabisa.	Kwa	hivyo,	ndivyo	nilivyoliona.	
[Craig:	Na	upande	mwingine	wa	sarafu	hiyo	hiyo	ni	kwamba	ingawa	hili	
lilipandikizwa	 pale,	 ikiwa	 moyo	 wa	 kimwili	 unachukua	 nafasi,	 basi	
kinyume	chake	hutokea.]	
Bila	shaka.		Ndiyo.	
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Kwa	sababu	alisema,	"Nitaweka	uadui	kati	yako	na	huyo	mwanamke,	na	
kati	ya	uzao	wake	na	uzao	wako."		Uadui	huo	ndio	kipimo	kile	cha	neema	
ya	kudumisha	utiifu	huo.	
Na	 cha	 kufurahisha	 ni	 kwamba,	 kwa	 ujumla,	 angalau	 hapo	 mwanzo,	
ujumbe	ambao	tumekuwa	tukishiriki	umepokelewa	na	wanawake	haraka	
sana	kuliko	wanaume.	Limekuwa	jambo	lq	kuvutia	kulitazama	zaidi	kwa	
miaka.	 Kwa	 sababu	 ya	 kipengele	 cha	 uhusiano	 katika	 ujumbe	 na	 kwa	
sababu	ya	kujieleza	na	sehemu	ya	kihisia	ya	hili,	wanaume	wengi	ni	kama,	
"Whoa."	Unasoma	kitabu	My	Beloved.	Nilikuwa	na	mtu	mmoja	akasema,	
“Unajua,	nilisoma	kitabu	hicho,	Adrian...	Uh.	Kauli	nyingi	sana.		Zikiwa	za	
kusisimua	 sana."	 Umepata	 hoja	 yangu.	 Hujawahi	 kusoma	 Wimbo	 wa	
Sulemani?	Sehemu	ya	Hisia.	Ni	maandamano	dhidi	ya	suti	nyeusi	na	 tai.	
Wenye	haki	wakiandamana	kwenda	Sayuni.	Ni	 ...	Chini	ya	hizo	koti	jeusi,	
wanaficha	kila	aina	ya	uchafu	na		uovu.	
[Craig:	Kwa	mtazamo	wangu,	daima	kumekuwa	na	hofu	ndani	yangu	ya	
kutokuwa	 mbarikiwa	 na	 kuwa	 na	 jukumu	 la	 kuwa	 baraka	 na	 kutoishi	
kulingana	na	hilo.]	
[Obadia:	Ndiyo.	Nimepitia	hilo	pia.]	
Ni	mtu	aliyebarikiwa	pekee	ndiye	anayeweza	kubariki.	
[Chris:	Kwa	hivyo,	kinadharia,	mwanamume	anajaribu	kuwa	baraka	kwa	
yote	aliyo	nayo	au	chochote,	 lakini	kunaweza	kuwa	na	uasi	au	 lolote.	 Je,	
huwa	ni	kosa	la	mwanamume	katika	ndoa?]	
Je,	 huwa	 ni	 kosa	 la	 mwanaume	 katika	 ndoa?	 Wanawake	 wanasema	
hapana.	Nimepata	mshindi	hapo.			
Suala	 la	 kujaribu	 kujua	 ni	 nani	 mwenye	 makosa	 si	 lazima	 liwe	 na	
manufaa,	 kwa	 sababu	 ni	 kama	 hukumu	 na	 lawama.	 Kama	 watu	 binafsi	
walioanguka,	tunataka	kufanya	uchunguzi,	"Ni	nani	aliyefanya	hivi?"	
[Chris:	Kweli,	nilihisi	tu	kama	tulikuwa	tunawalenga	watu	hao	hapo	awali,	
kwa	 hivyo	 nilikuwa	 nikijiuliza	 ikiwa	 ni	wote	 au	 ni	watu	wa	 hapo	 awali	
tu?]	
Wajibu	wangu,	 kama	mwanamume,	 ni	 "kuweka	buti	 ndani	 ya	wanaume	
kwa	nguvu	zaidi	 kuliko	nifanyavyo	kwa	wanawake."😊Kwa	hivyo,	 subiri	
tu...	
Wanawake	wanaweza	kuamka	hapa	na	wanaweza	kukaza	buti	ndani	 ya	
wanawake.	 Lakini,	 ni...	Ndiyo.	 	Ujisalimishaji.	Ndiyo.	Ni	 rahisi	 kwetu	 sisi	
katika	asiyeonekana	kusema	tunanyenyekea	kwa	Kristo.	Lakini,	jamani,	ni	



171 

utume	na	nusu	kufuata	Petro	wa	Kwanza	Sura	ya	3	kwamba	"Enyi	wake,	
watiini	 waume	 zenu."	 	 Hiyo	 ni	 dhamira	 kubwa.	 Hiyo	 inahitaji	 neema	
nyingi.	 Na	mwanamke	 ambaye	 amelelewa	 na	 baba	 ambaye	 amembariki	
ana	 uwezo	 wa	 kutimiza	 utume	 huo.	 Kwa	 mtu	 ambaye	 hajabarikiwa	 na	
baba	 na,	mara	 kwa	mara,	 anaolewa	 na	mwanamume	 kama	 baba	 yake...	
Hiyo	ni	kweli	inakuwa	ngumu	kuwa	mtiifu	na	mambo	haya	yote.	
Lakini,	 habari	 njema	 ni,	 "Mama	 yangu	 na	 baba	 yangu	 watakaponiacha,	
Bwana	 atanichukua."	 Huu	 ni	 ujumbe	mzima	 ambao	 tumepewa	 kwamba	
Wewe	 ni	 mwanangu	 mpendwa	 Ambaye	 nimependezwa	 Naye.	 Na	 mtu	
aliyebarikiwa	tu	ndiye	anayeweza	kubariki.	Unapojua	kuwa	umebarikiwa	
na	 unapokea	 baraka	 hiyo	 na	 unatembea	 katika	 baraka	 hiyo	 na	
unapumzika	kifuani	mwa	Baba,	 Sabato,	Mwandamo	wa	Mwezi	Mpya,	na	
sikukuu	 mara	 tatu	 kwa	 mwaka,	 unaanza	 kubadilika.	 	 unaanza	 kuweza	
kubariki.	Hiyo	ndiyo	maana	ya	ujumbe	huu.	 "Ili	kuigeuza	mioyo	ya	baba	
iwaelekee	 watoto,	 na	 watoto	 iwaelekee	 baba	 zao,	 nisije	 nikaipiga	 nchi	
kwa	laana."	
Kwa	sababu	ikiwa	hakuna	baraka,	basi	kuna	laana.	
Ah,	mikono	kila	mahali.		Endelea.	
[Beth:	 Wakati	 mwingine	 huwa	 ni	 vyema	 kuwa	 wa	 kwanza	 kusema	
samahani,	halafu,	mnawasiliana.]	
Ndio,	unanikumbusha,	Beth,	wakati	nilipokuwa	na	wakati	wa	kufurahisha	
sana	na	baba	yangu.		
Naye	 Bwana	 alikuwa	 akizungumza	 nami	 na	 kusema,	 “Sasa,	 Adrian,	
unapaswa	kusema	samahani	kwa	hili.	Mimi	ni	kama,	"Oh,	Bwana,	kwa	nini	
mimi	daima	ni	 lazima	niwe	wa	kwanza	kusema	samahani?"	 	 "Sawa,	kwa	
sababu	unasikiliza."	Ndiyo.	"Oh,	niache	kusikiliza	basi?"	
Kulikuwa	na	mkono?	
[Ben:	Na	kwa	uhakika	wa	Craig	 kuhusu	mtu	kuwa	katika	nafasi	 hiyo	 ya	
kuogopa,	"Je!	mimi	ni	mtu	wa	kubariki	kweli?"	Kama	ulivyosema,	huja	tu	
kwa	 kupumzika,	 kupumzika	 kweli,	 kwamba	 nyakati	 za	 Mungu	
zilizowekwa	katika	utambulisho	wetu	kama	wana.	Lakini,	ujumbe	uliotoa	
hapa	 mwezi	 wa	 Septemba	 ambao	 ulikuwa	 Ufisadi	 na	 Kielelezo	 cha	
Kimungu	ambao	uliuzungumzia	kwa	namna	ambayo	sijawahi	kuona	hapo	
awali,	na	nilivutiwa	sana…]	
Nikumbushe	wasilisho	hilo.	
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[Ben:	 Ndiyo.	 Ulikuwa	 unazungumza.	 	 Nilisikiliza	 hiyo	 moja	 sana,	 na	
ulikuwa	 unazungumza	 kuhusu	 ...	 Ulishiriki	 uzoefu	 wako	 mwenyewe.	
Ulikuwa	 hatarini	 sana	 katika	 hilo,	 na	 ulisema,	 awali,	 ulipata	 ugumu	
kukubali	kustahili	kushika	nafasi	ya	mamlaka.]	
Oh,	ndiyo.	Oh,	ndiyo.	
[Ben:	na	 jinsi	ulivyoogopa	kuja	kuchukua	vazi	hilo	 la	mamlaka.	Na,	basi,	
hata	unataja	mfano	kwa	mwanamke,	wa	Yonathani	alipojitiisha	kwa	baba	
yake	 na	 jinsi	 hiyo	 ilivyokuwa	 dhaifu.	 Ikiwa	 nia	 yake	 ya	 kuacha	 kabisa	
mapenzi	 yake,	 kutoa	 maisha	 yake,	 na	 ulikuwa	 unajaribu	 kuonyesha	
jukumu	 la	njia	 ilikuwa	 jukumu	nyeti	 sana	na	 la	kushangaza	sana	wakati	
tunaelewa	 kwa	 kweli	 ni	 kupitia	 uhusiano	 wa	 baba	 na	 mwana	 na	 Yesu	
kutoa	mamlaka.]	
Ndiyo.	Kuweza	kupiga	hatua	kama	mwanamume	na	kutoa	baraka	katika	
utamaduni	unaosema,	"Sihitaji	baraka	yako.	Nimesoma.	Ninaweza	kupata	
pesa	 yangu	 mwenyewe.	 Sihitaji	 baraka	 yako."	 Hicho	 ndicho	 wanaume	
wengi	wanakiogopa.	Baadhi	 ya	wanaume	wanatukanwa	kwa	hili.	Katika	
kitabu	 changu	 cha	 mwisho,	 ninachozungumzia,	 hii	 ni	 ishara	 ya	
mwanamume.	
[Gary:	Mama!]	
Kihisia,	hapo	ndipo	wanaume	wengi	walipo.	
[Craig:	Wao	si	wanaume.	Ni	wavulana.]	
Watajificha	kwenye	sketi	ya	mwanamke	na	kulindwa	tu	na	Mama.	
[Obadia:	Na	wakapata	mke	kama	Mama	yao	na	wanajisalimisha	kwao.]	
Ndiyo.	 Huo	 ndio	 ugeuzaji	 mzima	 wa	 muundo	 wa	 kiungu.	 Umefika,	 na	
ndivyo	 kitabu	 cha	 Comforter7	 kinajaribu	 kushughulikia	 na	 suala	 hilo	 la	
wapi	unapata	faraja	yako	na	aina	zote	hizo	za	mambo.	Na	mara	kwa	mara	
ninapata	changamoto	na	hilo.	Sijui	ni	kwa	nini.	
Uwasilishaji	 huo,	 nilitaja	 mstari	 kuhusu	 ambapo	 Isaka	 alimwambia	
Yakobo,	 "Waache	watu	wakutumikie."	 	 Na	 "watu"	 ni	 familia	 yako.	 Acha	
familia	 yako	 ikuhudumie.	 Na	 niliogopa	 sana	 na	 kauli	 hiyo.	 	 Nihudumie?	
Kama	 aina	 fulani	 ya	 wema?	 Je,	 hujasoma	 mstari	 wa	 8,	 “Ukuhani	 wa	
kifalme”?	 sistahili	 kuhudumiwa.	 Niko	 hapa	 kujithibitisha.	 Mzozo	 huu	
mkubwa	 kama	 ...	 "Wacha	 watu	 wakutumikie"?	 	 Na	 upinzani	 kwa	 kile	

 
7 https://maranathamedia.com/book/view/comforter 
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ambacho	 nilikuwa	 nacho	 ndani	 yangu.	 	 "Sistahili	 kuhudumiwa	 na	 mtu	
yeyote."	
Lakini,	 nafasi	 ya	 kicha	 ni	 kwa	 ajili	 ya	 watu	 wanaotafuta	 kubariki,	
wanajiweka	 wazi	 ili	 kupokea	 baraka	 yako.	 Na	 hili	 ndilo	 jambo	 zima	 la	
Mwanzo	 1-3,	 “Nitakubariki,	 nawe	 utakuwa	 baraka,	 naye	 akulaaniye	
nitamlaani,	 naye	 akubarikiye	nitambariki.”	Huu	ni	mfumo	 tofauti	 kabisa	
na	ule	wa	usawa,	umilele	mwenza	wa	"utatu."	Hakuna	kosa	lililokusudiwa,	
lakini	hiyo	ndiyo	"yote	na	yote	katika	yote."	Huo	ni	mfumo	tofauti	kabisa,	
mfano	 tofauti	 kabisa	 na	mfumo	 huu	wa	 baraka	 ambao	 ninauona	 katika	
Maandiko.	
[Danieli:	 Nilikumbushwa	 kwamba	 tunampenda	 kwa	 sababu	 alitupenda	
Yeye	kwanza.	Kwa	hiyo,	Yesu	akiwa	chemchemi,	kichwa...	Alitupenda	sisi	
kwanza	bila	hukumu,	bila	laana.	Daima	bila	kuacha.]	
Hii	 ilikuwa	moja	 ya	mambo	magumu	ambayo	nimeyapata.	Hakika	usiku	
wa	 jana	 ulikuwa	mzuri	 sana.	 	Mwanangu	 na	mimi	 tulizungumza	 na	 sisi	
sote	 tukasema	 kwamba	 tunapendana.	 Lakini,	 aliniambia,	 "Baba,	
nakupenda	sana."	
[Ben:	Msifuni	Mungu.]	
Hilo	ni	zuri.	Asante,	mwanangu.	
Wakati	 mwanangu	 alipokuwa	 na	 umri	 wa	 miaka	 13,	 14,	 kila	 kitu	
nilichomwambia,	alipinga.	Kila	kitu.		
Ilikuwa	 lazima	 apinge.	 Na	 kwa	 mara	 ya	 kwanza	 katika	 maisha	 yangu,	
ninaona	 tabia	 yangu	 ikikuzwa.	 Hilo	 lilikuwa	 ni	 jambo	 la	 kufedhehesha.		
Baba	 anasema,	 "Jihadhari.	 Uwe	 mwangalifu	 jinsi	 unavyomtia	 adabu	
mvulana	 huyu.	 Unajiangalia.	 Huyu	 ndiye	 aliyekuzwa."	 Vuta	 pumzi	 yako.		
Ni	 kama	 ...	 "Utamfanyia	 upatanisho	 kwa	 ajili	 ya	 dhambi	 yako?	 Lakini,	
ulimfundisha	 kuwa	 hivi.	 Mtetemo	wako,	 maisha	 yako	 ...	 Yeye	 yuko	 hivi	
kwa	 sababu	 yako	 na	 utaenda	 kujifunga	 na	 kumfanya	 upatanisho?	Kuwa	
mwangalifu	 tu."	 Lakini,	 kile	 ambacho	 nimekipata	 katika	 upinzani	 wa	
mwanangu	 kwangu,	 nilipata	 kikomo	 cha	 thamani	 yangu	 kwa	 Mungu	
wangu.	Unaelewa	ninachosema?	
[Danieli:	Eleza	hili.]	
Kwa	sababu	wakati	mtu	anakupinga,	jaribu,	pale	mtu	anapokosa	thamani	
na	 yuko	 katika	 nafasi	 ya	 kichwa,	 moja	 ya	 sababu	 ya	 yeye	 kubariki	 ni	
kupokea	 thamani,	 kupata	 thamani,	 kujisikia	 vizuri	 juu	 yake	mwenyewe.		
Kwa	hiyo,	kuna	sharti.	Sio	baraka	ya	agape.	Ni	baraka	ya	eros.	Nikikupa	
maua	 na	 nikakununulia	 carob,	 basi	 utanitendea	 vizuri	 na	 utaniambia	
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kuwa	 unanipenda	 na	 utafanya	 hivyo	 ...	 Unakwenda	 kunitafuta.	 Hiyo	 sio	
baraka.	Hiyo	ni	kitu	kingine.	
Na,	 kwa	 hiyo,	 wakati	 mwanangu	 ananitendea	 hivi,	 mawazo	 yangu	 ni	
kama,	"Unajua,	unaishi	nyumbani	kwangu.	Ninalipa	bili,	umeme,	mtandao,	
ninakulisha,	na	unanitendea	hivi."	"Utakuwa	na	heshima	kwa	baba	yako!"	
Wajua?	 "Au	kutakuwa	na	matokeo."	Na,	mwanangu	akifanywa	kwa	sura	
yangu,	alisema,	"Matokeo	ni	yapi?"	
“Ngoja	nichambue	hali	hii	kimantiki.	 	“Naweza	kubeba	matokeo	yako?	Je,	
inafaa?”	Kwa	sababu	ndivyo	nilivyokuwa	nikitenda.	Yote	ni	juu	ya	udhibiti	
wa	uharibifu.	Usimamizi	wa	kujihatarisha.	
Kwa	 hiyo,	 kukabiliwa,	 pale	 mwanangu	 anapokabiliana	 nami,	 kupima	
thamani	 yangu	 na	 jaribu	 langu	 la	 kujiondoa	 kutoka	 kwake,	 kuondoa	
baraka	 yangu,	 kuanza	 kueleza	maneno	 ya	 kejeli	 kulinda	moyo	wangu	 ...	
Jaribu	 kwa	 hilo	 lilikuwa	 la	 ajabu.	 Niliweza	 kuhisi	 shinikizo	 hili,	 na	
ninashindwa	nalo	wakati	mwingine.	Lakini,	mara	moja,	Mwokozi	wangu	
alikuwa	 pale.	 	 "Adrian?	 Hapana,	 hapana,	 hapana.	 Usifanye	 hivyo.	
Tafadhali.	Hii	si	nzuri."	Nakumbuka	wakati	nilipomfundisha	mwanangu	...	
Ukiwahi	kujifunza	Wimbo	wa	Taifa	wa	Uholanzi,	hisia	ya	uhuru	na	uhuru.		
ndani	ya	Uholanzi	ni	kitu	cha	kweli	kabisa...		
Dhana	hii	ya	kupigana	dhuluma	ili	kuwa	na	uhuru,	kuwa	huru,	ni	 jambo	
ambalo	nashukuru	sana	kwa	urithi	huo	ilimradi	tu	uwe	na	nidhamu.	Na,	
kwa	 hiyo,	 moja	 ya	 mambo	 niliyofundisha	 mwanangu	 ni,	 "Mwanangu,	
sitaki	uwe	mtu	wa	kuakisi	mawazo	ya	watu.	Nataka	ufikiri."	Na,	basi,	siku	
moja	 alikuja	 kwangu	 na	 anasema,	 "Unajua	 uliponiambia	 nisiwe	 naakisi	
mawazo	ya	watu	Je,	hiyo	inajumuisha		na	wewe?"	
Ah.	Hapana.	
Ilibidi	 nimpe	 mwanangu	 uhuru	 wake.	 	 Nikasema,	 "Nitarudi	 baada	 ya	
dakika	 moja."	 Ah.	 “Ndio	 kabisa.	 Bila	 shaka	 mwanangu,	 unatakiwa	 uwe	
huru	kabisa,	nataka	uwe	huru	kabisa,	hicho	ndicho	ninachokitaka	kwako.		
kukushawishi	 kwa	 njia	 ambayo	 ingeathiri	 uhuru	wako	wa	 fahamu.	Hilo	
ndilo	 ninalotaka	 kwako	 zaidi	 ya	 kitu	 chochote."	 Ili	 kuweza	 kumpa	
mwanangu	uhuru	huo...	
Na	si	ni	ajabu	unaposema	hivyo	na	ukawa	na	wakati	huo	na	ukafikia	hatua	
hiyo	 na	 kisha	 ukajaribiwa	 kusema,	 "Na	 daima	waliishi	 kwa	 furaha	 siku	
zote	baada	ya	hapo"?	Hapana.	Ilibidi	nirudie	hilo	kila	siku.	Ulifanya	ahadi	
hii,	uamuzi	huu,	kumpa	uhuru	wake	na	...	
[Chris:	Je,	hilo	si	ndilo	wanaliita	upendo	usio	na	masharti?]	
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Ndiyo.	
Na	 nyakati,	 kwa	 sababu	 ya	 Mungu	 ambaye	 nilikuwa	 nimemfundisha	
mwanangu,	 Mungu	 muuaji...	 sikukusudia	 kumfundisha	 Mungu	 huyo.	
Sikuzingatia	kipengele	hicho	cha	tabia	yake,	lakini	mwanangu	alizingatia.	
Alizingatia	mambo	yote.		Kwa	hiyo,	bila	shaka	alimkataa	Mungu	huyo	kwa	
sababu	 mwanangu	 ana	 hisia	 za	 mama	 yake	 na,	 bila	 shaka,	 alimkataa	
Mungu	huyo.	
Na	anapomkataa	Mungu	huyo	na	 anasoma	watu	kama	Richard	Dawkins	
na	Steven	Frye	na	Carl	 Sagan	na	ananiwekea	hii	 usoni	na	mimi	nakuwa	
kama,	"Nimefadhaika	sana.	Sio	zuri	kabisa.	Hili	sio	sawa	mwanangu.	Watu	
hawa	wanapinga	kile	ninachoamini	na..."	
[Gary:	Badala	ya	mtu	wa	kuakisi	watu,	acha.]	
Ninajizuia	 kusema	 hivyo.	 Nilichagua	 kujizuia	 kusema	 hivyo.	 Ni	 chaguo	
lake.	 Ikiwa	 anataka	 kutafakari	 mawazo	 ya	 watu	 wengine,	 yuko	 huru	
kabisa	kufanya	hivyo.	
[Gary:	Unamshauri	tu	asifanye	hivyo.]	
Na	 hili	 ndilo	 jambo	 ambalo	 lilifanyika	mnamo	2014	 tulipokuwa	Talking	
Rock.	 Nilimwambia	 baada	 ya	 kuwa	 na	 mjadala	 pengine	 kuhusu	 Carl	
Sagan...	 nikamwambia,	 "Unajua,	 umewasoma	 watu	 wote	 hawa.	 Lazima	
ufikiri	 mimi	 ni	 mjinga	 kabisa,"	 naye	 akanitazama	 kwa	 mshtuko	 na	
akasema,	 "Baba,	wewe	 ni	mtu	mkuu."	 	 Kweli,	macho	 yangu	 yalijawa	 na	
machozi	maana	sikutarajia	kwamba	angesema	hivyo.	Sikutarajia	hilo.	
Na,	kisha,	niligundua	kukatwa	kamili	kati	ya	kile	alichokuwa	akisoma	na	
na	athari	zake	za	kimfumo.	Hakuwa	na	vitu	hivyo	vyote.	Baada	ya	mambo	
haya	kukaa	sawa.	Kwa	kweli	uhusiano	wetu	ulibadilika.	
Kwa	 sababu	 unafikiri,	 "Vema,	 ikiwa	 unafikiri	 lile,	 vema,	 kisha	 unafikiri	
hili."	Hapana.	Hiyo	si	kweli.	Kwa	hivyo,	hiyo	ilinitia	moyo	sana	na	...	
[Gary:	 Ni	 kama	 hadithi	 ya	mtoto	 kukua,	 13,	 14,	 na	 ana	maoni	 kwamba	
baba	yake	hajui	 lolote.	Na	anapofikisha	miaka	22,	anakuwa	na	maoni	ya	
babake	 kuwa	 ya	 busara	 sana,	 halafu	 anasema,	 "Inashangaza	 jinsi	 baba	
yangu	alivyojifunza	katika	miaka	hiyo."]	
[Daniel:	Kwa	kawaida	huchukua	muda	mrefu	zaidi.]	
Ndio,	kwa	yeye	kuwa	na	miaka	16	na	kuweza	kusema	mambo	hayo	akiwa	
na	 miaka	 16,	 alipunguza	 mchakato	 huo.	 Kwangu,	 ilikuwa	 miaka	 10	 ya	
baba	yangu.	
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Kuendelea	kupenda...	Na	itabidi	niende	kwa	Baba	yangu	ili	niweze	kupata	
rasilimali	hizo	 ili	kujua	thamani	yangu	haitoki	kwa	mwanangu.	Thamani	
yangu	inatoka	kwa	Baba	yangu	ili	mwanangu	anapopinga	na	kupinga	kile	
ninachoamini,	 nisiwe	 na	 wasiwasi	 wa	 kuhitaji	 kumfanya	 aamini	
ninachoamini	ili	ajisikie	salama.	
Mchakato	 huo	 ni	 changamoto	 sana.	 	 Ni	 vigumu	 sana	 kwa	 watu	
kukubaliana	 na	wewe,	 au	watu	 unaowapenda	 kukubaliana	 na	wewe,	 ili	
ujisikie	 salama.	 Ndiyo	 maana	 tuna	 kujipenda	 kwingi.	 Ndio	 maana	 tuna	
ubabe	 mwingi	 na	 udhibiti	 ndani	 ya	 mahusiano	 ambapo	 mmoja	 wa	
washirika	 anakuja	 nyumbani,	 na	 kulingana	 na	 hali	 hii	 unauliza,	
"Umenunua	nini?	Hebu	niangalie	 kwenye	begi	hilo.	Kwa	nini	umenunua	
hiki?	Hiki	ni	nini?"	Huo	ni	ubabe.	Huo	ni	ubabe	mtupu.	"Hapana,	hatuwezi	
kumudu	 kununua	 hiki."	 Na	 mahusiano	 mengi	 sana	 ambapo	 nimeona	
mchakato	 huo,	 wakati	 mwingine	 wanawake	 kwa	 waume,	 wakati	
mwingine	waume	kwa	wake.		Inategemea	nani	anasimamia	pesa.		Pesa	ni	
eneo	kubwa	ambapo	ubabe	na	udhibiti	unafanyika.	
Ninahitaji	 kurudi	 kwenye	 muundo	 wa	 kiungu.	 Kwa	 namna	 fulani,	
tumefanya	mchepuko	mzuri	sana.	Nimefurahia	sana	 tulifanya	mchepuko	
huo.	 Lakini,	 kwa	 kuwa	 nimekuja	 katika	mpangilio	 wa	 kiungu	wa	 kutoa	
zaka,	 ninampa	mke	 wangu	 uhuru	 kamili.	 Hapo	 kabla,	 nilikua	 naangalia	
salio	 kwenye	 akaunti	 ya	 benki	 na	 kusena,	 "Mpenzi?	 Hiki	 ni	 nini?"	
Kishawishi	 cha	 kuuliza	maswali	 hayo,	 ni	 kama...Pesa	 ni	 eneo	 nyeti	 sana	
kwa	 watu	 na	 ndiyo	 maana	 katika	 mahusiano	 mengi,	 njia	 bora	 ya	
kukabiliana	na	hilo	ni	kuwa	na	akaunti	za	benki	zenye	usawa	na	za	milele.	
Una	akaunti	yako,	nina	akaunti	yangu,	hukaa	nje	ya	biashara	yangu	kwa	
sababu	 sihitaji	 kuambiwa	 kila	wakati,	 "Hizo	 pesa	 unazitumia	 kwa	 lipi?"	
Na,	angalia,	wakati	mwingine	huna	budi	kufanya	hivyo.	
Nipe	tu	nafasi	kidogo,	sivyo?	Je,	ni	lazima	nitoe	hesabu	kwa	kila	senti?		Na	
hili	 ndilo	 jambo	 lenyewe,	 ikiwa	 unapaswa	 kuhesabu	 kwa	 kila	 senti	 na	
unasema,	"Kwa	nini	unatumia	pesa	kwa	hilo?"	Unatuma	ujumbe,	"Unajua	
nini?	Sikuamini	na	wewe	ni	mvujaji	katika	matumizi	ya	pesa."	Na	mpenzi	
wako	 anakuwa	 nini?	 Mchafu	 katika	 kutumia	 pesa.	 Maana	 unaendelea	
kusema.	"Kwa	nini	unaendelea	kutumia	pesa	kwa	hili?	Kwa	nini	unaweka	
...	ni	nini	hiki?"		Kwa	hivyo,	kadiri	unavyosema,	ndivyo	wanavyozidi	kuwa	
hivyo	ama	kwa	uasi	mtupu	au	kwa	hofu	tu	na	woga.		"Sawa,	sina	tumaini	
kabisa	la	kutumia	pesa,"	kwa	hivyo,	bila	fahamu,	"Sawa,	wacha	tuendelee	
na	kutokuwa	na	tumaini	la	kutumia	pesa.	Hiyo	inafanya	kazi."	
Unapomwona	Baba	jinsi	anavyobariki...	Ninamfikiria	Baba	yangu	na	swali	
linanijia,	"Ulipataje	kuwa	mwema	hivi?	Umekuwaje	hivi?	Wewe	ni	mzuri	
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sana,"	 na	 wewe	 unakuwa	 mwema	 sana,	 ulimiliki	 uwezo	 huu	 wote	 na	
uwezo	huu	na	kila	kitu	na	akili	hii	kuu	uliyo	nayo	na	tabia	ya	upendo	na	
ukamkabidhi	tu	Mwanao.	wow,	hiyo	ni	ya	ajabu.	Umekabidhi	tu	yote.Hiyo	
inashangaza	kwamba	angefanya	hivyo.	Na,	kwa	kweli,	kwa	kutazama	hii,	
unabadilika.	 	Alikabidhi	kila	kitu	tu.	Alitoa	tu	yote,	kabisa	na	bure,	alitoa	
yote.	Na	 ni...nilipoteza	msururu	wa	mawazo.	 	Hata	 hivyo.	 Tutarudi	 ...	 Ni	
zuri.	
Loo,	 hivyo	 ndivyo	 ambavyo	 ningesema…Na,	 basi,	 ubadilishe	 hilo	
unapozungumza	 na	 watu	 Kanisani.	 	 "Hapana,	 Yesu	 hakurithi	 chochote	
kutoka	 kwa	 Baba	 Yake.	 Hakuna	 chochote.	 Wao	 wako	 sawa,	 wa	 milele.	
Hakuna	 urithi,"	 ambayo	 ina	 maana	 hakuna	 baraka,	 ambayo	 ina	 maana	
wakati	 Baba	 na	Mwana,	wanaposimama	 uso	 kwa	 uso	 na	 kidole	 -	 kwa	 -	
kidole,	“Loo,	Wewe	ni	muweza-yote	kama	Mimi.”	"Ndio,	vizuri	sana,	vizuri	
sana."	"Sisi	tuko	sawa."		"Ndiyo."	"Nimevutiwa.	Una	nguvu	kama	Mimi."	
[Obadia:	 Kweli,	 wanasema	 kwamba	 lazima	 kuwe	 na	mtu	wa	 kumpenda	
mwingine,	vinginevyo	upendo	ni	utakuwa	ni	ubinafsi,	unajua?]	
Kuna	kukiri	kwa	eros,	sivyo?	
[Gary:	Haikutosha.	Alipaswa	kuwa	na	watatu	kwa	sababu,	vinginevyo,	ni	
upendo	wa	ubinafsi.]	
Ili	kufuata	kanuni	ya	Augustine,	kwa	sababu	Augustine	ndiye	aliyeanzisha	
wazo	hili...	Ili	kuwe	na	upendo,	kuna	haja	ya	kuwa	na	mtu	wa	kumpenda,	
na	Augustine	angejua,	sivyo?	Pamoja	na	wanawake	wote	aliolala	nao.	 Je,	
asingejua?	 	 Anajua.	 	 Lazima	 kuwe	 na	 mtu	 wa	 kumpenda.	 Lakini,	 wazo	
kwamba	 ili	 Mungu	 awe	 na	 upendo	 lazima	 kuwe	 na	mtu	 wa	 kumpenda	
inamaanisha	 kwamba	 Yeye	 ana	 ubinafsi	 wa	 asili,	 isipokuwa	 ana	 mtu	
mwingine	wa	kugeuza	mawazo	Yake	kutoka	Kwake.	
[Craig:	Kwa	hivyo,	hakuna	Maandiko	yanayosema	hivyo.]	
Hapana,	hakuna.	
[Craig:	 Kwa	 hivyo,	 "Mawazo	 yako	 sio	 mawazo	 Yangu.	 Kwa	 hivyo,	 hii	
haiwezi	kuwa	kweli.]	
Yohana	 wa	 kwanza	 4:8.	 Mungu,	 Baba,	 ni	 upendo	 kwa	 sababu	 Mungu	
katika	mstari	wa	nane	amefafanuliwa	katika	mstari	wa	tisa.	Upendo	huu	
ulidhihirishwa	na	Mungu	kumtoa	Mwanawe.	Nimejaribu	kushiriki	hili	na	
ndugu	zangu	wengi	wanaotumia	fomula	ya	Kiagustino	na	kusema,	"Vema,	
ni	 sheria	 za	 miller,	 Ni	 wazi	 kabisa	 kwamba	Mungu	 alikuwa	 upendo	 na	
upendo	huo	ulijidhihirisha.	
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[Gary:	Rehema	ya	Mungu	ilidhihirishwa.	Ilikuwa	imefichwa,	hapo.]	
Rehema	 ya	 Mungu	 haikuhitaji	 kudhihirishwa	 hadi	 ilipohitajika.	 	 Lakini,	
ilikuwepo.	Sawa	na	upendo.	
Sawa.	Kwa	hivyo,	tunaangalia	kanuni	za	muundo	wa	kimungu	na	chanzo	
na	 njia	 na	 tukiwa	 na	 mambo	 haya	 akilini,	 ninataka	 kuyatumia	 katika	
ufahamu	 wetu.	 Na	 alikuwa	 rafiki	 yangu	 mpendwa,	 Frank	 Klin	 ambaye	
aliniambia,	 Pengine	 ni	 sisi	 watatu	 [akimwonyea	 Gary]	 tulikuwa	
tukizungumza	 hayo.	 "Unajua,	 pengine	 kuna	 muundo	 wa	 kiungu	 kati	 ya	
Saba	na	Sikukuu	kwa	sababu	ikiwa	muundo	wa	Kiungu	ndio	kila	kitu,	basi	
...	 Ikiwa	Yesu	ni	mng'ao	wa	utukufu	wa	Baba,	vipi	 ikiwa	Sikukuu	hizo	ni	
mng'ao	wa	utukufu	wa	Sabato?	itawezekana?"	Na	nikaenda,	"Hmm.	Hiyo	
inavutia."	
Kwa	 hiyo,	 nilianza	 kufikiria,	 kwa	 mujibu	 wa	 Maandiko,	 Agano	 la	 Kale,	
Agano	Jipya	...	Sasa,	katika	ufahamu	wangu	wa	awali	wa	usawa,	wa	milele,	
basi,	vizuri,	Agano	 la	Kale	ni	 sawa	na	 	 la	milele	na	Agano	 Jipya	pia.	Huo	
ndio	utaratibu	kwa	sababu	Mungu	unayemwabudu	ni	kielelezo	ambacho	
kwacho	huona	kila	kitu.	
Kwa	hivyo,	nini	kinatokea	unapopata	Agano	la	Kale	na	Agano	Jipya	kuwa	
sawa	na	ya	milele?	Naam,	kwa	sababu	akili	daima	 inatafuta	maelewano,	
daima	inatafuta	kuunda	umoja...	Vema,	tunawezaje	kutatua	mvutano	huu	
kati	ya	vyanzo	hivi	viwili	sasa?	Tuna	Agano	la	Kale,	tuna	Agano	Jipya,	na	
yako	 sawa	 na	 inatubidi	 kuyasoma	 yote	mawili	 kwa	 usawa	 kwa	 sababu	
zinawakilisha	Baba	na	Mwana...	Na,	kwa	hiyo,	hiyo	ilizua	matatizo	ya	kila	
namna,	Kanisa	 la	Kiprotestanti	 limetatua	tatizo	hili	kwa	kusema.	Achana	
nalo	 	 "Agano	 la	Kale.	 	 Juu	ya	msalaba.	Oh,	sawa.	Sasa	tuna	umoja.	Sisi	ni	
wazuri.	Sisi	ni	wazuri."	
[Gary:	Wakristo	wa	Agano	Jipya.]	
Kwa	hiyo,	Umasihi	huenda	kwa	njia	tofauti.	Wana	mwelekeo	wa	kwenda	
kwa	njia	nyingine	na	kuvuka	hili,	 [kuondoka	kwenye	Agano	 Jipya]	au	 tu	
kuyaweka	 yote	 pamoja	 katika	 kundi	 moja	 kubwa.	 Unganisha	 tu	 yote	
pamoja.	
Lakini,	 kanuni	 ya	 muundo	 wa	 kiungu	 ni	 kwamba,	 kama	 Ellen	 White	
anavyoweka	 katika	 8T	 268	 kwamba	 Baba	 na	 Mwana	 ni	 nafsi	 tofauti.		
Hakuna	 mchanganyiko.	 Baba	 na	 Mwana	 hawajachanganyika.	 Wao	 ni	
tofauti.	Wao	ni	tofauti,	kwa	sababu	nyingi,	na	mojawapo	ya	sababu	kuu	za	
hilo	 ni	 ile	 ambayo	 ndugu	 yetu	 mpendwa,	 Ruben,	 anaiita	 mteremko.		
Mteremko.	
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Kwa	 sababu	 ikiwa	 sio	 tofauti	 na	 zote	 ni	 moja,	 unawezaje	 kuunda	
mtiririko?	 	 Lakini	 ikiwa	 wao	 ni	 tofauti	 na	 mmoja	 amenyenyekea	 kwa	
mwingine,	basi	wewe	unapata	mtiririko.	Mteremko.	 	Mmoja	yuko	katika	
nafasi	ya	 juu	 ili	kuunda	mtiririko.	Ndivyo	unavyotengeneza	baraka.	Kwa	
hiyo,	bila	upenyo,	bila	tofauti	kati	ya	Baba	na	Mwana	ambapo	Mmoja	yuko	
katika	nafasi	ya	juu	kuliko	Mwingine	kumwaga	kitu	chini,	Wote	ni	Mmoja	
tu,	hakuna	mtiririko.	Unapata	mabwawa	yaliyotuama.	
[Gary:	Bahari	ya	Chumvi.]	
Na,	 kwa	 hivyo,	 hakuna	 baraka.	 	 Hakuna	 baraka	 isipokuwa	 kuwe	 na	
mteremki,	isipokuwa	kuna	nafasi	ya	mamlaka.	
Na	tunafahamu	mahali	tulipozungumza	hapo	awali,	kwa	maneno	ya	Baba	
na	 Mwana,	 ni	 mamlaka	 ngapi	 Baba	 anayo	 juu	 ya	 Mwana?	 Je,	 Baba	 ana	
mamlaka	kiasi	gani	juu	ya	Mwanawe?	
[Hadhira:	Wengi	wangesema	Yote.]	
Kweli?	Kwa	hiyo,	 ikiwa	Mwana	 atachagua	kutomtii	Baba,	Baba	 atafanya	
nini?	Kumlazimisha?	Kwa	hivyo,	ikiwa	Baba	hatumii	nguvu,	basi	Baba	ana	
mamlaka	kiasi	 gani	 juu	ya	Mwana?	Kadiri	Mwana	atakavyompa.	 Sababu	
kwa	nini	kiti	cha	enzi	cha	Baba	ni	salama	sana	na	hakitatikisika	kamwe	ni	
kwa	 sababu	 Mwana	 anampa	 Baba	 yake	 mamlaka	 kamili.	 Serikali	 iko	
mabegani	mwake	kwa	sababu	ya	uamuzi	Wake	wa	fahamu,	huru,	wa	hiari	
kumwabudu,	 kunyenyekea,	 na	 kumtii	 Baba	 yake	 katika	 kila	 jambo.	 Na,	
kwa	ukweli	huo,	katika	Mwana	wa	Mungu,	tunawiwa	kila	kitu.	
[Obadia:	Kwa	sababu	anamwamini	na	kumpenda	sana.]	
Anamwamini	 Baba	 yake.	 	 Alimwabudu	 Baba	 yake.	 Anamheshimu	 Baba	
yake.		Anamkubali	Baba	Yake.	Anapenda	na	anafurahia	kumtii	Baba	yake.	
[Hadhira:	Yeye	ni	kila	kitu	kwetu	kama	watu.]	
Kila	 kitu.	 Ndiyo	maana	 vitu	 vyote	 hushikana	 katika	Mwana.	 Roho	 huyo	
ndiye	 anayesafirishwa	 kwenda	 ulimwenguni.	 Ndani	 yake	 vitu	 vyote	
vinashikamana.	Ni	katika	Roho	hiyo	ya	kunyenyekea,	utiifu,	na	uaminifu...	
Lakini,	 bila	 shaka,	 imani	 na	 utii	 haukuwa	mwanzo.	Mwanzo	 ulikuwa	 ni	
agape	ya	Baba	na	kumiminiwa	kwa	baraka	na	Alimimina	kila	kitu	juu	yake	
na	 kuunda	 roho	 hiyo	 ya	 shukrani	 na	 upendo	 na	 heshima.	 Kwa	 hiyo,	
ilikuwa	ni	baraka	iliyounda	upendo	huo	unaorudisha	heshima	kwa	Baba	
Yake.	Na	hayo	yote,		yalimiminwa	ndani	ya	Lusifa.	
[Hadhira	Wow.]	
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Lakini,	 alichagua	 kuficha	 kuzaliwa	 kwa	 Mwana	 wa	 Mungu	 ili	 kwamba	
hakulazimika	kuukubali	urithi	wake	mwenyewe.	Ikiwa	angeweza	kufanya	
hivyo	 kwamba	 Mwana	 hakuwa	 akirithi	 kutoka	 kwa	 Baba	 Yake,	 basi	
hakuwa	na	kukiri	urithi	wake	kutoka	kwa	Mwana.	Kwa	hiyo,	alificha	uzazi	
wa	Mwana.	Na,	bila	 shaka,	 anafurahi	 sana	kumfanya	Mwana	kuwa	sawa	
na	 Baba	 kwa	 sababu,	 kwa	 kweli,	 nafasi	 iliyo	 sawa	 ya,	 kile	 tunachoweza	
kukiita,	 Mungu	 Mwana	 kwa	 kweli	 ni	 Lusifa.	 Hicho	 ndicho	 anachotaka.	
Anataka	kufanya	hivyo.		kuwa	kama	Aliye	Juu.	
Anataka	kuwa	kama	Aliye	Juu	Zaidi.		Kwa	hiyo,	ibada	ya	Mungu	Mwana	ni	
maneno,	 "Tunamtaka	 Baraba."	 	 Ndivyo	 ilivyo,	 na	 ndivyo	 itakavyotokea	
mwisho	kwa	sababu	hiyo.	
Kwa	hiyo,	tunarudi	kwenye	Biblia.		
Katika	 uhusiano	 wa	 muundo	 wa	 kimungu,	 chanzo,	 njia.	 Kristo	
aliyefunuliwa	katika	Agano	Jipya,	kimsingi,	asiyeonekana	katika	Agano	la	
Kale,	 sivyo?	 Kuna	 mambo	 haya	 machache	 tu	 yanayokuja	 kupitia	 kwa	
Kristo	 katika	 Agano	 la	 Kale.	 	 Mwamba	 uliowafuata	 ni	 Kristo.	 Na,	 bila	
shaka,	Yeye	anamwakilisha	Baba	Yake.	Anazungumza	kwa	niaba	ya	Baba	
Yake,	kwa	hiyo	ni	Baba	ambaye	anawasilishwa	katika	Agano	la	Kale.	
Kutoka	6:3,	"nami	nilimtokea	Ibrahimu,	na	Isaka,	na	Yakobo,	kama	Mungu	
Mwenyezi,	 bali	 kwa	 jina	 langu	 YEHOVA	 sikujulikana	 kwao."	 Alikuwa	
akinyenyekea,	 pale,	 kwa	 Baba	 Yake.	 Naam.	 Balozi.	 Alizungumza	 tu	 kwa	
niaba	ya	Baba	yake.	Mawasiliano	yote	yalikuwa	kupitia	Mwana.	
Kwa	hiyo,	muundo	huu	kati	ya	Agano	la	Kale	na	Agano	Jipya,	la	chanzo	na	
njia...	 Athari	 za	 hili,	 kwa	 kutumia	 kanuni	 za	 muundo	 wa	 kimungu,	
hulipuka	 angalau	 miaka	 1500	 ya	 theolojia	 ya	 Kikristo	 kwa	 haraka.		
Mshindo.	 Umepita	 tu.	 Pole	 kwa	 Augustine....	 aliyeweka	 mfumo	 tofauti,	
Agano	la	Kale	na	Agano	Jipya...	
[Gary:	La	Muda]	
Kielelezo	cha	muda	cha	 jinsi	 tunavyoliona	Agano	 la	Kale	na	Agano	 Jipya	
kama	uhusiano	ulio	 sawa,	 ambapo	huu	ni	 kivuli	 tu	 cha	ukweli.	 	 Kivuli…	
Plato	 na	 Aristotle	 na	 hapo	 ndipo	 hayo	 yote	 yalipotoka,	 mambo	 ya	 aina	
hiyo	yote.	
Kwa	 hiyo,	 mara	 tunapoweka	 hili,	 basi	 tunaona	 kwamba	 Agano	 Jipya	
katika	muundo	wa	kiungu	ni	ukuzaji	wa	Agano	la	Kale.	Ni	taswira	ya	wazi	
ya	 Agano	 la	 Kale.	 Sasa,	 subiri	 kidogo.	 	 Vipi	 kuhusu	 vitu	 hivyo	 vyote	
vilivyogongomelewa	msalabani?	Nini	kinatokea	basi?	
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[Gary:	 Rudi	 kwenye	mstari	wa	 13.	 Katika	Wakolosai	 2:13...	 Hapo	 ndipo	
unapohitaji	 kuanzia.”	 Alifuta	 makosa	 yetu...	 Lakini,	 yalikuwa	 ni	 makosa	
yetu	 ambayo	 yalikuwa…	 “Alichukua	dhambi	 zetu	mwilini	mwake	 juu	 ya	
mti."]	
Ndiyo.	Sawa.	Kwa	hiyo,	alizigongomelea	dhambi	zetu	kwenye	mti.	
Dhana	zetu	potofu	juu	ya	Baba.	
Ndiyo.	Dhana	zote	potofu.	
Kwa	 hivyo,	 uhusiano	 huu	 kati	 ya	 Agano	 la	 Kale	 na	 Agano	 Jipya	
unabadilisha	kabisa	mtazamo	wetu	wote	wa	jinsi	tunavyosoma	Biblia.	
[Lumy:	Lakini,	vipi	kuhusu	watu	wa	Agano	 la	Kale	ambao	hawakuwa	na	
Agano	Jipya?]	
Hilo	ni	swali	zuri,	sivyo?	Kuzungumza	kwa	ajili	yetu,	tulipo,	kwamba	hili	
ni	 dhahiri	 linafanya	 kazi.	 Lakini,	 jibu	 langu	 kwa	 hilo	 ni,	 pengine,	 kama	
unajua	ya	kwamba	kulikuwa	na	manabii	katika	wakati	wa	Agano	la	Kale...	
Hilo	ni	jambo	moja	kwamba	walikuwa	na	manabii.	Walikuwa	na	manabii	
wengi	zaidi	wakati	huo	kuliko	tulio	nao	leo.	Kwa	hiyo,	manabii	wanafanya	
kama	 njia	 ya	 chanzo	 cha	 Torati.	 Na	 kulikuwa	 na	 vitabu	 ambavyo	
viliandikwa	 kwa	 ajili	 ya	watu	 katika	 Agano	 la	 Kale	 ambavyo	 hatunavyo	
leo.	 Kwa	 hiyo,	 inasema	 katika	 Waebrania	 1:1	 "Mungu,	 ambaye	 alisema	
zamani	 na	 baba	 zetu	 katika	 manabii	 kwa	 sehemu	 nyingi	 na	 kwa	 njia	
nyingi."	 	 Kwa	 hiyo,	 huo	 ndio	muundo	wa	 kiungu	 unaofanya	 kazi	 katika	
Agano	 la	 Kale.	 Na	 ni	 maneno	 ya	 manabii	 hao	 kwamba,	 kwa	 sasa	 sisi,	
tunaunda	chanzo	ambacho	sasa	tuna	njia	kupitia	Agano	Jipya/	
Kwa	hivyo,	ningesema,	katika	Agano	la	Kale,	ungekuwa	na	Torati,	na	jinsi	
unavyoikaribia	 Torati	 ilikuwa	 kupitia	 manabii.	 Ninawaza	 tu	 kwa	 sauti	
kwamba...Lakini,	sasa,	hayo	yanakutana	na,	sasa,	tuna	hili.	Na	kwa	sababu	
ya	udumavu	wetu	wa	akili,	kwa	ajili	yetu,	hii	ilibidi	ije	pamoja	na	"Roho	ya	
Unabii,"	roho	ya	unabii	kama	njia.	Tulihitaji	kuongeza	kipimo	hiki	kufikia	
hii.	
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Ambao	ni	 ushuhuda	wa	Yesu.	Kwa	hiyo,	 ni	muundo	unaoendelea	 kukua	
kwa	sababu	unatoka	kwenye	chanzo	kimoja.	
[Craig:	 Na	 hilo,	 linaniambia,	 kwamba	 linathibitisha	 kwamba	 Mungu	
hawezi	 kulazimisha	kwa	 sababu	 imechukua	miaka	4,000	kufika	 kwenye	
Agano	 Jipya.	 Tumepita	 miaka	 2,000	 iliyopita,	 na	 sasa	 tunaweza,	 kama	
Paulo	asemavyo,	"kutazama	nyuma	katika	yote	yaliyoandikwa,	ambayo	ni	
kwa	 maonyo	 yetu	 katika	 siku	 za	 mwisho,"	 na	 sasa	 tunaweza	 kuanza	
kuelewa	 tabia	 ya	 kweli	 ya	 Baba	 mwenye	 upendo.	 Haingeweza	 kamwe,	
kueleweka	kikamilifu	kabla	bila	ya	kipindi	hicho	cha	wakati.	
Mungu	 tu	 ndiye	 anayejua	 jinsi	 akili	 ya	mwanadamu	 itakavyofanya	 kazi.	
Kwa	hiyo,	kwa	Agano	la	Kale	na	Agano	Jipya	katika	aina	hii	ya	uhusiano,	
inabadilisha	 ufahamu	 wetu	 kabisa.	 	 Na	 hapa	 ndipo,	 kama	 nilivyosema,	
tukitumia	 kanuni	 za	 chanzo,	 njia,	 ukuzaji	 katika	 mkondo,	 usioonekana,	
unaoonekana,	 wa	 baraka.	 Yesu	 alisema,	 "Ili	 litimie."	 Hayo	 yaliandikwa	
katika	manabii.	Daima	aliomba	Agano	la	Kale	kama	chanzo	cha	mamlaka	
kwa	kile	alichokuwa	akifanya.	Yeye	hakusema,	“Tazama,	mimi	ni	Mwana	
wa	 Mungu.	 Sikiliza	 tu	 ninachosema.”	 Alisema,	 “Imeandikwa.”	 Daima	
aliomba	chanzo.	
[Nelson:	 Hata	 katika	Mathayo	 24:36,	 Alikuwa	 akizungumzia...	 Hata	 sijui	
kama	walijua	kwamba	angerudi.		Baba	pekee.]	
Sasa,	hicho	ni	kifungu	cha	kuvutia,	ambapo	"Hakuna	mtu	ajuaye	siku	wala	
saa,	wala	Mwana	wala	malaika,	 ila	Baba	peke	yake."	Tafsiri	moja	ya	hilo	
ni,	“Hakuna	mtu	awezaye	kutangaza	siku	wala	saa.”	Hilo	ni	jibu	moja	kwa	
hilo.	 Hilo	 linakuja	 katika	 somo	 zima	 la	 kujua	 yote.	 Lakini,	 tena,	
tunapambana	na	Augustine	kuhusu	suala	hilo.	Ningeweza	kuifungua	hiyo.		
Lakini,	naweza	kuliacha	tu	hilo,	kwa	sasa.	
Kwa	hiyo,	nataka	nikupitishe	katika	jambo	fulani.	Inaniruhusu	tu	kuinama	
kidogo	 zaidi	 ili	 kufika	 chini	 pale	 nilipoanza	 kufikiria	 kuhusu	mifumo	 ya	
kiungu.	Kwa	hiyo,	hebu	tutazame	Patakatifu.	
	
	
	
	
Je,	 unaona	 muundo	 wa	 kimungu?	 Je,	 unaingiaje	 katika	 Patakatifu	 pa	
Patakatifu?	Kupitia	patakatifu.	Njia.		Chanzo.	Na	hii	ni	kutumia	tu	muundo.		
Chanzo,	 kilicho	 hapa.	 Bila	 shaka,	 hiki	 ndicho	 kiini	 chenyewe	 na	 katika	

Mahali Patakatifu 
Mahali 

Patakatifu 
Pa 

Patakatifu 
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moyo	wa	 Patakatifu	 kuna	 Amri	 Kumi,	 ambazo	 hazionekani	 kwa	 sababu	
zimefunikwa	 na	 kiti	 cha	 rehema,	 dhahabu	 safi.	 Na,	 ili	 tuingie	 huko,	
tunahitaji	nuru.	 	Kristo	ndiye	Nuru	au	Njia,	Yeye	ndiye	Mkate	wa	Uzima,	
na	seti	mbili	za	mikate	sita	kila	moja	zinazowakilisha	watu	wawili.	
[Gary:	Taji	mbili.]	
Taji	 mbili	 kuzunguka	 kingo	 za	 meza	 ya	 mikate.	 	 Na,	 bila	 shaka,	
madhabahu	ya	uvumba,	maombi.	 	Kwa	hiyo,	ni	kwa	njia	ya	maombezi	ya	
Kristo	kwa	nuru	anayoshiriki	nasi	na	mkate	anaotulisha	ambao	hutuleta	
katika	uwepo	wa	Baba.	Kwa	hivyo,	huu	ni	muundo	wa	kiungu	unaofanya	
kazi	katika	hali	hii.	Jambo	la	kufurahisha	ni	kwamba,	kwa	kufuata	kanuni	
ya	kielelezo	cha	kimungu,	kuna	nini	upande	wa	Sanduku?	
[Craig:	Kitabu	cha	Sheria.]	
Tunacho	Kitabu	cha	Sheria	kando	ya	Sanduku.	
[Obadia	 akiwa	 na	 tabasamu:	 Kwa	 hivyo,	 hiyo	 inamaanisha	 kuwa	 sio	
muhimu	sana.]	
[Gary:	Hapana,	inamaanisha	kuwa	kinafikika.]	
Kwa	hiyo,	Kitabu	cha	Sheria,	pamoja	na	kila	kitu	ambacho	Musa	aliandika	
kiko	 katika	 Patakatifu	 pa	 Patakatifu	 na,	 kwa	 hiyo	 tuna	 hati	mbili	 katika	
Patakatifu	pa	Patakatifu.	Amri	Kumi	na	Kitabu	cha	Sheria	na	jibu	ni	rahisi	
sana.		Amri	Kumi	ni	chanzo	na	Kitabu	cha	Sheria	ni	njia.	
[Gary:	Ni	upanuzi.]	
[Hadhira:	Ukuzaji.]	
Ukuzaji.	Na,	 kwa	hakika,	ni	 ukuzaji	 kwa	 sababu	ni	 kikubwa	kuliko	Amri	
Kumi.	 Na	 inaleta	mantiki	 kamili	 kwangu	 kwamba	Amri	 Kumi	 na	 Kitabu	
cha	 Sheria	 vinamwakilisha	Baba	na	Mwana	 kwa	 sababu	Mwana	 anaketi	
mkono	 wa	 kuume	 wa	 Baba.	 	 Na	 je,	 haisemi	 katika	 Zaburi	 40,	 “Katika	
Kitabu	 cha	 Sheria	 imeandikwa	 juu	 yangu”?	 Kitabu	 cha	 Sheria	 ni	 Kristo.	
Kwa	hiyo,	watu	wanaposema	kwamba	Kitabu	cha	Sheria	sasa	ni	msalaba,	
nasema,	 "Hakika.	 Lakini,	 kama	 ilivyokuwa	 kwa	 Yesu,	 kilifufuka	 kutoka	
kwa	wafu	na	kutukuzwa.	
Kwa	hiyo,	Ukristo	ulinifundisha	kwamba	Kitabu	cha	Sheria	kilikuwa	hapa	
nje	 [uwani]	 kwenye	 dhabihu	 ya	 madhabahu.	 Kwa	 sababu	 hapo	 ndipo	
msalaba	 ulipo,	 sivyo?	 Kwa	 hiyo,	 wanasema,	 "Vema,	 huo	 ulikuwa	 sasa	
msalaba."	 Poleni	 sana.	 Kitabu	 cha	 Sheria	 kiko	 Mahali	 Patakatifu	 kuliko	
mahali	pote,	ambapo	 ina	maana	kwamba	Kitabu	cha	Sheria	ni	kitakatifu	
sana.	 Hakuna	 yodi	 moja	 au	 nukta	 moja.	 Na	 hapa	 ndipo	 watu	
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wanapokwenda,	 "Lakini,	 lakini,	 lakini	 vipi	kuhusu	dhabihu?	Vipi	kuhusu	
kupigwa	kwa	mawe?	Vipi	kuhusu..."	Je,	hiyo	ni	ya	milele?	
Danieli	 9:27,	 anasababisha	 dhabihu	 na	 matoleo	 kukoma.	 Kwa	 sababu,	
kama	 ambavyo	 tumekuwa	 tukisema	 katika	 juma	 hili	 kwamba,	 mambo	
mengi	 yaliyoandikwa	 katika	 Kitabu	 cha	 Sheria	 ni	 sehemu	 ya	 kioo	 ili	
kutuonyesha	 dhambi	 zetu.	 Na	 Kristo	 alipokuja	 na	 kufunua	 tabia	 ya	
Mungu,	vipengele	hivyo	ambavyo	vilikuwa	kioo	cha	kutuonyesha	hali	yetu	
ya	dhambi	vimewekwa	katika	mfumo	wao	sahihi	wa	kwa	nini	vimewekwa	
pale.	 Vipo	 ndani	 pale	 ili	 kukuonyesha	 jinsi	 ulivyo,	 si	 kutuonyesha	 jinsi	
Mungu	alivyo.	Je,	hilo	lina	maana?	Kwa	hiyo,	vipengele	hivyo	vyote.		Ndiyo	
maana	 chochote	 katika	 Kitabu	 cha	 Sheria	 ambacho	 hakifanani	 na	 Yesu	
hapa	duniani	katika	Agano	Jipya	ni	sehemu	ya	kioo	cha	kutuonyesha	jinsi	
tulivyo.	
Kwa	 hiyo,	 inapendeza	 sana	 na	 unapotazama	 mipangilio	 ya	 Patakatifu	
kwamba	 kuna	 miti	 mitano	 hapa	 kwenye	 lango	 la	 Patakatifu	 na	 kuna	
minne	 hapa	 kwenye	 lango	 la	 Patakatifu	 pa	 Patakatifu.	 Watu	 hupenda	
kusema,	 "Vitabu	 vitano	 vya	 Torati"	 na	 "vinne	 vya	 Injili."	 Unaweza	
kushughulika	na	hilo.	Linafanya	kazi.	
Lakini,	 kwenye	 mapazia	 matatu,	 una	 urembo	 wa	 michoro	 ya	 malaika.	
Kuna	malaika	kwenye	kila	moja	ya	mapazia	haya,	 ambayo	 ina	maana	 ili	
kuingia	katika	Patakatifu	pa	Patakatifu	unapaswa	kupitia	malaika	watatu.	
Kwa	 hiyo,	 ili	 kuingia	 Patakatifu	 pa	 Patakatifu,	 unahitaji	 ujumbe	 wa	
malaika	watatu.	 Kwa	 sababu	 je,	mstari	 huu	wa	mgawanyiko,	 kihistoria,	
hauwakilishi	 A.D.	 1844?	 Ni	 nini	 kilikuja	 mnamo	 A.D.	 1844?	 	 Malaika	
watatu.	Huu	ni	utabiri	wa	ujumbe	wa	malaika	watatu.	
[Obadia:	Bado	ilibidi	kuwe	na	malaika	wa	nne	ili	kuukamilisha.]	
Ndiyo.	 Lakini,	 sababu	 pekee	 ilibidi	 kuwe	 na	 malaika	 wa	 nne	 ni	 kwa	
sababu	malaika	wa	pili	hakutoka	kwa	sauti	kuu,	hakutoka	kwa	sauti	kuu	
kama	inavyopaswa	kuwa.	
[Obadia:	Oh,	sawa.]	
Kwa	 sababu	 viungo	 katika	 keki.	 	 Hawana	 maarifa	 ya	 tabia	 Yake.		
Hawakuzinunua	 kutoka	 kwa	 Whole	 Foods.	 Walinunua	 kutoka	 mahali	
pengine.	Walmart.😊	

Kwa	 hiyo,	 angalia	 uhusiano	 kati	 ya	 Amri	 Kumi	 na	 Kitabu	 cha	 Sheria	 na	
rejea	 unayotaka	 kwa	 ajili	 hiyo	 ni	 Mababa	 na	 Patriarchs	 and	 Prophets	
inasema	 kwamba	 maagizo	 aliyopewa	 Musa	 yalikuwa	 ni	 Amri	 Kumi	 tu	
zilizokuzwa...	Lipo	hilo	neno.	 	Zimekuzwa	na	kutolewa	kwa	njia	ya	kina.	
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Kwa	hivyo,	tunaona	uhusiano	wa	kiungu	kati	ya	Amri	Kumi	na	Kitabu	cha	
Sheria.	
Kwa	 hiyo,	 mara	 moja	 nilipoelewa	 hilo	 na	 ukweli	 kwamba	 tunapitia	
malaika	watatu,	hiyo	moja	kwa	moja	iliniambia	kwamba	mara	ujumbe	wa	
malaika	 watatu	 unapoanza	 kwamba	 kutakuwa	 na	 wito	 kwa	 watu	 wa	
Mungu	 kukumbuka	 Sheria	 ya	 Musa	 pamoja	 na	 amri	 na	 hukumu.	 Na,	
tazama,	 tunapata	 nini	 katika	 Malaki	 4:4?"	 Kumbukeni,	 ninyi,	 torati	 ya	
Musa	 pamoja	 na	 amri	 na	 hukumu."	 Na,	 Ellen	 White	 anasema	 katika	
Southern	Watchman	
"Kila	taasisi	ya	kimungu..."	
Anasema,	katika	mwaka	wa	1905,	anasema	unabii	uliotolewa	kwa	Malaki	
ni	unabii	wa	Ujio	wa	Kwanza	na	wa	Pili	wa	Kristo.	Kama	ni	unabii	wa	kuja	
mara	 ya	 pili,	 ambayo	 ina	 maana…Na	 ananukuu,	 “Ikumbukeni	 torati	 ya	
Musa,	pamoja	na	amri	na	hukumu,”	anasema	ni	unabii	wa	Kuja	Mara	ya	
Pili,	ambayo	ina	maana	kutakuwa	na	urejeshaji	wa	kila-	
[Gary:	Taasisi	ya	Kimungu.]	
Sasa,	inafurahisha	sana	kwamba	makala	ya	mwisho	kabisa	iliyochapishwa	
na	 Ellen	 White	 katika	 Review	 and	 Herald	 katika	 1915	 ni	 hadithi	 ya	
kupatikana	 kwa	Kitabu	 cha	 Sheria	 na	Yoashi	 katika	 hekalu.	 Je,	 jambo	 la	
mwisho	ambalo	mtu	analiandika	huwa	ni	muhimu?	
[Craig:	 Mtu	 anaweza	 kusema	 ilikuwa	 ni	 ushauri	 na	 wosia	 wake	 wa	
mwisho.]	
Alituelekeza	upande	ambao	tulihitaji	kwenda.	Tulihitaji	kupata	Kitabu	cha	
Sheria.	 Tulikuwa	 tumepata	 Amri	 Kumi	 katika	 Patakatifu	 pa	 Patakatifu.		
Tulihitaji	kupata	Kitabu	cha	Sheria.		Tulikuwa	tumekipoteza,	na	kilitakiwa	
kupatikana.	
	
[Chris:	Ulisema	ilikuwa	1915?	
1915.	Julai	
[Nelson:	Unapoelezea	Njia	hii	na	chanzo,	baada	ya	kuonyesha	haya	yote,	
inaonekana	wazi	sana.	Unaona	kwa	macho	mapya?	Ni	dhahiri	sana.]	
Mfano	wa	kiungu	wa	Baba	na	Mwana,	na	hii	ndiyo	sababu	hazina	zote	za	
hekima	na	ujuzi	 zimefichwa	ndani	ya	Baba	na	Mwana.	Na	unapotambua	
uhusiano	wao	na	unatumia	lenzi	ya	uhusiano	huo	kwenye	Biblia	yote,	kila	
kitu	 hufunguka.	 Kila	 kitu	 kinakuwa	 kipya.	 	 Unapotumia	 lenzi	 ya	 Utatu,	
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yote	haya,	yote	huenda	kwa	siri.	Yote	huenda	kwa	kuchanganyikiwa.	Yote	
yanakuwa	na	ukungu.	
[Nelson:	Tafsiri	hupotea...	tafsiri.]	
Haina	maana	tena]	
[Lumy:	 Nilikuwa	 nikifikiria,	 haya	 yote...	 ya	 Mungu	 na	 Chanzo	 naNjia.		
Chanzo,	ni	Amri	Kumi	na	kisha	Njia,	ni	Kitabu	cha	Sheria.	
Je,	ni	hatua	gani	inayofuata	ya	kufanya	uhusiano	kati	ya	Kitabu	cha	Sheria	
na	sisi?	Je,	tunaweza	kusema	kwamba	Kitabu	cha	Sheria	ndicho	chanzo	na	
sisi	 ni	 mifereji	 kutoka	 kwenyr	 mwili	 wa	 Mungu	 ili	 kuushiriki,	
kuudhihirisha	kwa	ulimwengu	wote?		
Ni	hatua	katika	kanuni	ya	kichwa.		Amri	Kumi	ndio	kichwa	cha	Kitabu	cha	
Sheria	 na	 Kitabu	 cha	 Sheria	 ndicho	 kichwa	 chetu,	 na	 ni	 kanuni	 hiyo	 ya	
ukuu	ya	baraka	inayotiririka	chini.	
[Nelson:	Kama	maji,	ndio?]	
Kwa	hiyo,	 ukisoma	 katika	mwanzo	wa	 kitabu	 cha	Gary	What	About	 the	
Feasts?,	utaona	kauli	za	Ellen	White,	“Maagizo	aliyopewa	Musa,	pamoja	na	
maelezo	yake	makali,	magumu,	yanapaswa	kusomwa	na	kutiiwa	na	watu	
wa	Mungu	leo.”	Kwa	hivyo,	hiyo	ni	mojawapo	ya	njia	kadhaa	anavyosema	
mambo	kama	hayo.	
[Obadia:	Je,	hii	inaweza	kuonyesha	hisia	ya	kweli	ya	usawa?	Na	sio	usawa	
wa	Yin	Yang,	unajua?]	
Lo,	 lakini	hakuna	haja	ya	usawa	tena.	 	Hakuna	mvutano.	Ni	mtiririko	 tu.		
Mvutano	hupotea.	Kwa	hivyo,	sababu	iliyonifanya	kuwa	tayari	kwa	hili	ni	
kwa	sababu	mmoja	wa	washauri	wangu	wapendwa	alikuwa	Leroy	Moore.	
Na	Leroy	Moore	alinifundisha	kwamba	ukweli	ni	miti	miwili.		
Una	 nguzo	 mbili	 za	 ukweli	 ambazo	 zimeshikiliwa	 kwa	 mvutano.	 Sasa,	
haya,	yale	aliyofundisha,	yalipatana	kabisa	na	Utatu.	
Kwa	hivyo,	kilikuwa	ni	kizuri	sana	kile	alichokiweka	kama	mfumo	mzima.	
Niliandika	 mfumo	 wa	 mafunzo	 ya	 Biblia	 wenye	 chati	 ambazo	 nilikuwa	
nimetengeneza,	 na	 nilijenga	 jambo	 zima	 kuzunguka	 nguzo	 hizi	mbili	 za	
ukweli.	Una	wazo	kwamba	Kristo	ni	Mungu	na	Kristo	ni	mwanadamu.	Na,	
katika	 nafsi	 ya	 Yesu,	 mvutano	 ndani	 ya	 Kristo	 kwa	 miujiza	 huondoa	
mvutano	huo.	Tunahesabiwa	haki	kwa	 imani	 ...	Kwa	hiyo,	mna	 imani	na	
matendo,	 na,	 kwa	 hiyo,	 mna	 mvutano	 huu	 katikati...	 Na	 katika	 Kristo,	
imani.	 	 na	 inafanya	 kazi,	mvutano	 unatatuliwa.	 Kwa	 hiyo,	 kila	 kitu	 kina	
mvutano	ndani	yake,	katika	mfumo	huu.	Kila	kitu.	
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Na	 nilikuwa	 nimeunda	 mfumo	 wangu	 wote	 karibu	 na	 hii.	 Kwa	 sababu	
kama	 mchambuzi	 na	 mbuni	 wa	 mifumo,	 unatafuta	 mifumo	 ambayo	
unaweza	kuunda	kila	kitu.	Unatafuta	e=	mc2	ya	kila	kitu,	na,	kwa	hivyo,	
nilijenga	kila	kitu	kwenye	 jukwaa	hili.	Misingi	miwili	ya	ukweli.	Shida	ni	
kwamba	sikuwahi	kupewa	andiko	hata	moja	la	kuunga	mkono.	Niliamini	
tu.	Nilirithi,	kwa	sababu	ulikuwa	ni	mfumo	na	ulikuwa	na	maana	kwangu.	
Kulikuwa	 pia	 na	 "kazi	 ya	 kuingia	 katika	 pumziko."	 Kufanya	 kazi	 na	
kupumzika	ni	katika	mvutano	na	kila	mmoja	na	katika	Kristo,	unamkubali	
Kristo,	 unasuluhisha	 mvutano	 huo.	 Inaleta	 maana.	 Ilikuwa	 na	 maana.	
Katika	mfumo	niliokuwa	nikifanya	kazi	ndani	yake,	ulikuwa	na	nguvu	na	
nilitumia	mfumo	huu	sana	hapo	awali.	
Lakini,	 basi	 nilipokuja	 kwa	 Baba	 na	 Mwana,	 jambo	 la	 kupendeza	 sana	
lilinitokea.	 Wiki	 mbili	 kabla	 ya	 kuanza	 kuandika	 kitabu	 cha	 Divine	
Pattern,	niliwasiliana	na	mshauri	wangu.		Hatukuwa	tumezungumza	kwa	
miaka	 kadhaa.	 Naye	 akaniambia,	 “Adrian?	 	 Nataka	 uache	 kuandika.	
Nataka	uondoe	 tovuti	 zako.	Ninakuhitaji	 tu	 ukomeshe	kile	 unachofanya,	
na	 ninakutaka	 usome	 kitabu	 hiki,	 Humility."	 Kitu	 kinachoendana	 na	
mistari	 hiyo.	 Nafikiri	 kilikwenda	 kama	 hivyo.	 Ni	 nani	 asiyehitaji	
unyenyekevu?	Vema,	nilifanya.	
Na	kuna	kanuni	nzuri	katika	kitabu.		Kuna	kanuni	nzuri	sana	katika	kitabu	
hicho.	 Na	 Leroy	 Moore	 aliniwekea	 kielelezo	 jinsi	 ya	 kukabiliana	 na	
mpinzani.	 Aliigiza.	 Alikuwa	 Mkristo	 kwa	 ukamilifu,	 mwenye	 neema,	
mvumilivu,	 mwenye	 subira,	 mkarimu...	 Mshauri	 wa	 ajabu	 kwangu,	 na	
ninashukuru	sana	kwamba	nilijifunza	mambo	hayo	yote	kutoka	kwake.		
Lakini,	muundo	wake	wote	ulijengwa	juu	ya	nguzo	hizi	mbili	za	ukweli,	Na	
ilikuwa	majuma	mawili	 baada	 ya	 hapo,	 ndipo	 nilianza	 kuandika	 kitabu	
The	 Divine	 Pattern.	 	 Na	 hakujua	 hilo.	 Sikujua	 hilo.	 Na	 nilipokuwa	
nikiandika	 kitabu	 hiki,	 nilipokuwa	 nikipitia	 kitabu	 hiki	 na	 ninaandika	
kanuni	 hizi	 zote,	 nilikuwa	 na	 utambuzi	 huu,	 "Mfumo	 mzima	 ambao	
ulikuwa	 umejenga	 kila	 kitu	 ndani	 ya	 kitabu	 hiki	 umeharibiwa	 kabisa."	
Umeangamizwa	kabisa.		Umeangamizwa.	
Na	nilikuwa	na	wazo	hili.	Wazo	hili	lilipendekezwa	kwangu,	“Adrian,	hii	ni	
akili	yako	ndogo	iliyoasi	inayotaka	kutangua	na	kuharibu.	Uko	katika	uasi.	
Unahitaji	 kutubu.	Unahitaji	 kujisalimisha."	Ninapenda,	 "Loo,	 lakini	 hii	 ni	
nzuri	sana.	Ninajibiwa	maswali	ambayo	sikuweza	kujibu	hapo	awali.	Huu	
ni	mfumo	bora	zaidi.	Mfumo	bora	zaidi."	
Jambo	 lingine,	Ukristo	wote,	kwa	kweli,	hufanya	kazi	katika	msingi	huu.		
Ukristo	wote.	Ulimwengu	wote,	kwa	kweli.	Na	ili	kuwa	na	nguzo	mbili	za	
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ukweli,	unazitatua	vipi?	Hivi	ndivyo	unavyoyatatua.	[Huchora	Mchoro	wa	
Yin	na	Yang]	
[Sharyn:	Lakini,	asili	yote	ina	Baba	na	Mwana,	Chanzo	na	Njia,	na	Mungu	
aliiweka	kwa	njia	hiyo	ili	tuweze	kujifunza	Kitabu	cha	Asili.]	
Ndiyo.	Lakini,	bado	unaweza	kutazama	asili	kupitia	mfumo	huu.	
Ni	 wa	 pekee.	 Ni	 wa	 akili	 kubwa,	 mfumo	 huu,	 kwa	 sababu	 unaweza	
kutazama	 maisha	 kupitia	 mfumo	 huu	 wa	 Yin	 Yang.	 Democrats.	
Republican.		Mfumo	mzima	umejengwa	juu	ya	hili.	
Lakini,	kuna	mfanano	kidogo	wa	kila	mmoja	 ...	Unafanana.	Yote	ni	sawa.		
Hiyo	ni	falsafa	ya	Mashariki.	Katika	nchi	za	Magharibi,	tumejengwa	juu	ya	
falsafa	 ya	 Hegel.	 Yeyote	 anayesoma	 Sayansi	 ya	 Siasa	 anasoma	 Hegel,	
dialectics	na	Hegelian	dialectic,	mambo	hayo	yote	ya	kufurahisha.	
Kwa	hiyo,	yote	yamejengwa	juu	ya	mfumo	na	nilijua,	nilijua,	na	hii	ndiyo	
sababu,	 kwangu,	 kitabu	 cha	 Divine	 Pattern	 kilikuwa	 jiwe	 lililoivunja	
sanamu	hiyo.	
[Obadia:	Amina.	Hayo	ni	mengi.]	
Ambayo	ni	Baba	na	Mwana.	Na	Baba	na	Mwana	kwa	Kiebrania	ni	Eben,	
ambayo	 inamaanisha	 "jiwe."	 	 Ab	 –	 Ben	 =	 Aben	 =	 eben.	 Ebenezeri	 ina	
maana	 ya	 "jiwe"	 katika	Kiebrania,	 ambayo	 ni	muunganisho	wa	Baba	 na	
Mwana."Ab"	 ni	 Baba,	 na	 "Ben,"	mwana.	 Ilikuwa	 na	 tabaka	 nyingi	 katika	
hilo,	sivyo?	
Mfano	wa	kimungu	wa	Baba	na	Mwana	ni	 jiwe	 linaloiangamiza	sanamu.		
Na	Ellen	White	anasema	kwenye	hekalu	 la	mwisho	 ...	Hekalu	 la	mwisho	
litajengwa	kulingana	na	muundo	wa	kiungu.	Je,	umesoma	kauli	hiyo?	Lo,	
haitakuwa	bora	zaidi	ya	hiyo,	sivyo?	
[Danieli:	Hekalu	la	kiroho.]	
Hekalu	la	kiroho.	Halipati	kuwa	bora	zaidi	ya	hilo.	
Muundo	wa	 hekalu,	 pamoja	 na	 pazia	 zake	 zilizopambwa	 kwa	 taraza	 na	
vyombo	vyake	vya	thamani,	ulikuwa	mfano	wa	kufaa	wa	kanisa	lililo	hai	
la	Mungu	duniani,	ambalo	kwa	nyakati	zote	limekuwa	likijenga	kulingana	
na	 muundo	 wa	 kimungu,	 kwa	 nyenzo	 ambazo	 zimefananishwa	 na	
“dhahabu,	fedha,	mawe	ya	thamani,"	"zilizopambwa	kwa	mfano	wa	jumba	
la	kifalme."	1	Wakorintho	3:12;	Zaburi	144:12.	Juu	ya	hekalu	hili	la	kiroho	
Kristo	 ndiye	 “Jiwe	 kuu	 la	 Pembeni,	 ambalo	 ndani	 yake	 jengo	 lote	
linaungamanishwa	 na	 kukua	 hata	 liwe	 hekalu	 takatifu	 katika	 Bwana.		
Waefeso	2:20,	21.	PK	36	
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Lakini,	 Bwana	 aliniruhusu	 kupitia	 mchakato	 wa	 ukuzaji.	 Alisababisha	
dhambi	kuwa	nyingi	hata	akanifanya	nifikirie	katika	dhana	hii	ya	mifano	
na	miundo	na	mifumo.	Alinifundisha.		Alinipeleka	kwenye	vyuo	vikuu	vya	
kilimwengu	 na	 kunifundisha	 mifumo	 hii	 ya	 mifumo.	 Uchambuzi	 wa	
mifumo,	 ndivyo	 nilivyofunzwa.	 Na,	 basi,	 alinifundisha	 mfumo	 huu	
kuutumia	 kwa	 theolojia	 kamili	 na	 Uadventista	 na,	 kisha,	 alinipa	 neema	
iliyojaa	zaidi	katika	muundo	wa	kimungu.	
Hiyo	ni	nzuri.	Ilichukua	tu	mvutano	wote	nje	ya	mfumo.	Mzozo	huu	wote	
ndani	 yangu	na	mvutano	huu	kati	 ya	pande	hizo	mbili.	 Ilikuwa	 imepita.		
Angalau	humu	ndani,	[alama	kichwani]	lakini	mwili	wangu	bado	ulikuwa	
umejaa	 mtetemo	 wa	 mfumo	 wa	 zamani.	 Hivyo,	 nilianza	 kuondoa	
mitetemo	hii	ya	sumu.	Inachukua	muda.	Bado	ninaguswa	na	mfumo	huu	
wa	usawa.	Nimekuwa	mgumu	kwa	hilo.	Lakini,	polepole,	kwa	kutazama,	
waya	hizo	zina	kutu	na	kutoweka	na	muundo	mpya	unaanza	kujitokeza	na	
kufanywa	kwa	sura	ya	Mungu	na	Mwanawe.	
[Obadia:	 Ndiyo.	 Na	 ndiyo	 maana	 sikuweza	 kamwe	 kukubali	 kikamilifu	
Ulimwengu	Mpya	ingawa	nilizungukwa	ndani	yake	ni	kwa	sababu	ilikuwa	
hivi	 kila	 mara,	 “Loo,	 inabidi	 tu	 kuiamini.	 Kila	 kitu	 kitakuwa	 sawa.	
Unahitaji	 tu	kujifunza	 jinsi	ya	kukabiliana	na	kila	kitu.	Unapaswa	kupata	
usawa	huo.	Kila	 kitu	kitakachokuruhusu	kuweza	kushughulikia	 kila	 kitu	
kwa	njia	ambayo..."	Lakini,	haikutoa	suluhisho	la	kweli.]	
Hapana.	
Na,	 kwa	 hiyo,	 muundo	 wa	 kimungu,	 kwa	 ajili	 yangu.	 Einstein	 alikuwa	
akitafuta	nadharia	ya	kila	kitu.	Vema,	Mungu	alilipigia	kelele	hilo.	"Sawa,	
hebu	tuache	nadharia.	Twende	moja	kwa	moja	kwenye	ukweli.	Huu	hapa	
ukweli	wa	kila	kitu.	Kila	kitu	katika	ulimwengu	huu	kilifanywa	kwa	mfano	
wa	Mimi	na	Mwanangu.	
"Uzima	wa	milele	ndio	huu,	wakujue	wewe,	Mungu	wa	pekee	wa	kweli,	na	
Yesu	 Kristo	 uliyemtuma."	 Kisha,	 tunaanza	mwanzo.	 Ndio	maana	 hii	 ina	
nguvu	 sana.	 Na	 wakati	 akili	 zenu	 zinapoanza	 kuwaza	 katika	 mpangilio	
huu,	Maandiko	yanafunguka	tu.		Yanafunguka	kwa	kiasi	kikubwa	sana.	Na,	
bila	 shaka,	 ninahitaji	 kugusa	 Sikukuu	 kabla	 hatujafunga.	 	 Hakuna	 mtu	
anayejisikia	 kuchoka?	 	 Unazungumza	 juu	 ya	 siri,	 namaanisha,	 hii	 ndiyo,	
sivyo?	Ulilazimika	kulipa	pesa	ngapi	kupokea	hii?		Bila	pesa	na	bila	bei.	
Ben:	Ninapokea	bure	na	ninatoa	bure.]	
Mara	tu	unapopata	mfumo	huu,	unakuwa	na	shangwe	ajabu	
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Kwa	hiyo,	 angalia	uhusiano	kati	 ya	Baba	na	Mwana.	Kutoka	Sura	ya	23,	
Mungu	 anasema...	 Anasema	 nini	 kuhusu	 malaika	 wa	 uwepo	 Wake?		
Inasema	“Nimemtuma	malaika	wangu	mbele	yao	na	
Kut	 23:23	 .	 “Maana	 malaika	 wangu	 atakutangulia	 na	 kukuleta	 kwa	
Waamori,	 na	Wahiti,	 na	 Waperizi,”	 n.k.	 Sasa	 21,	 “Jitunzeni	 mbele	 yake,	
mwisikize	 sauti	 yake;	 wala	 msimtie	 kasirani;	 maana,	 hatawasamehe	
makosa	yenu;	 kwa	kuwa	 jina	 langu	 limo	ndani	 yake.."	Nini?	Kioo.	Hivyo	
ndivyo	unavyofikiri.	“Kwa	maana	jina	langu	limo	ndani	yake.”		Sawa,	sasa,	
hii	ni	kanuni	muhimu	sana.	Kwa	hiyo,	jina	la	Baba	limo	ndani	ya	Mwana.	
Kwa	 hivyo,	 hebu	 tutumie	 hili	 kwenye	 Sikukuu.	 Mambo	 ya	 Walawi	 23,	
"Hizi	 ni	 sikukuu	 zangu."	 Kwa	 hiyo,	 ukiitunza	 Sabato,	 wewe	 ni	 mtunza	
sikukuu.		Ilibidi	nikwambie	hivyo.	
Na	 "jina	 langu"	 ni	 "Abba,"	 liko	 pale.	 	 Kwa	 hivyo,	 je,	 neno	 hili	 "Sabato"	
linaonekana	popote	kwenye	sikukuu?	
Kuna	 "Shabbat"	 tu	 katika	 Siku	 ya	 Upatanisho,	 lakini	 "Shabbaton"	 iko	
kwenye	 Baragumu	 na	 katika	 siku	 ya	 kwanza	 na	 ya	mwisho,	 ambayo	 ni	
uzoefu	 wa	 wakati	 huo.	 Kwa	 hiyo,	 kuna	 "Shabbaton"	 katika	 siku	 ya	
kwanza...	Kwa	sababu	Sikukuu	zote	za	mwezi	wa	saba	zina	neno	"Sabato"	
ndani	yake.	Kwa	sababu	ni	mwezi	wa	saba.	
Kwa	 hiyo,	 Baragumu,	 Upatanisho...	 Upatanisho...	 Na	 Maskani	 yote	 yana	
jina	hili.	Kwa	hiyo,	tuna	chanzo	na	tuna	njia	ambamo	jina	la	Sabato	limo	
ndani	yake.	Sasa,	ni	Siku	ya	Upatanisho	ambayo	ndani	yake	imo.		"Shabbat	
Shabbaton,"	 kwa	 sababu	 Sabato	 ni	 Shabbat	 Shabbaton,	 "Sabato	 ya	
kupumzika."	Upatanisho	ni	Shabbat	Shabbaton,	"Sabato	ya	kupumzika."	
[Gary:	 Na	 kwa	 hakika	 ni	 Kusanyiko	 Takatifu	 la	 saba	 la	 kila	 mwaka.	 Na	
Upatanisho	ni	mwisho	kwa	sababu	jioni,	wakati	wa	machweo	ya	jua,	Siku	
ya	Upatanisho	ndipo	mwaka	mpya	wa	kidini	unapoanza.	Na	hapo	ndipo	
Baragumu	ya	Yubilei	 katika	mwaka	wa	 saba	wa	 sabato	 ilipokuwa	usiku	
jua	 likiwa	 limezama,	 baragumu	 ingepulizwa	 na	 hapo	 ndipo	 Mwaka	 wa	
Yubile	unapoanza.	Daima	huanza	kwenye	Siku	ya	Upatanisho.	Kwa	hiyo,	
unafikiri	 juu	 ya	 Vibanda	 kuwa	 vya	 mwisho,	 lakini	 ni	 mwanzo	 kabisa.		
Ndiyo	 maana	 Yesu	 alizaliwa	 kwenye	 Vibanda,	 alibatizwa	 kwenye	
Vibanda.]		
Vizuri	Gary.	Kuna	mengi	ya	kutafakari	hapo.	
Kwa	 hiyo,	 njia	 pekee	 ya	 wewe	 kujua	 wakati	 wa	 mwanzo	 wa	 Sabato	 ni	
kupitia	 Siku	 ya	 Upatanisho	 kwa	 sababu	 inasema	 “tangu	 jioni	 hata	 jioni	
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mtazishika	Sabato	zenu”	Kwa	hiyo,	Sabato	hiyo	haikuambii	ni	 lini	uanze	
na	umalize.	
Kwa	 hiyo,	 njia	 pekee	 tunayoweza	 kupata	 Sabato	 ni	 kupitia	 Sikukuu.		
Huwezi	 kujua	 inaanza	 lini	 na	 hutajua	mwisho	wake,	 isipokuwa	 unakuja	
kwenye	 Sikukuu.	 Kwa	 hivyo,	 Sikukuu	 ni	 njia	 ya	 kukuongoza	 kwenye	
chanzo.	Mungu	aliendeleza	hili.		Aliendeleza	hii.	
[Obadia:	Je,	tunajua	mwanzo	wa	siku	kabla	ya	Upatanisho,	basi?	Mwanzo	
na	 mwisho	 wa	 siku?	 "Tangu	 jioni,"	 tayari	 tulijua	 hilo	 kutoka	 kwenye	
Uumbaji.]	
Je!	unajua	ni	lini	haswa?	
	[Obadia:	Inasema:	“Jioni	ya	siku	ya	tisa.	
Ndio,	"jioni	ya	siku	ya	tisa."	Ndiyo.	Sio	sahihi.	Ni	kukadiria.	Lakini,	ndiyo	
maana	 Joseph	 Bates	 akiwa	 amesafiri	 dunia	 nzima	 na	 kuwa	 juu	 kabisa	
Kaskazini	 wakati	 jua	 halijatua,	 ndiyo	 maana	 alisema	 6	 P.M.	 hadi	 saa	 6	
mchana	Kwa	sababu	ulitaka	kuifanya	iwe	sawa	kwa	kila	mtu.	Ilikuwa	na	
maana.	
Lakini,	unapoikaribia	Sabato	kupitia	Sikukuu,	ni	kuanzia	“jioni	hadi	jioni”	
na	machweo	hadi	machweo	ya	jua.			
Na	 Waadventista	 wakaikubali	 kanuni	 hiyo.	 Kwa	 hiyo,	 walifuata	 kanuni	
hiyo.	 	 Kwa	 hivyo,	 njia	 pekee	 ya	 kuelewa	 Sabato	 kwa	 kweli	 ni	 kupitia	
Mikusanyiko	 mitakatifu.	 Inakupa	 maelezo	 zaidi.	 Ni	 ukuzaji.	 Imefichwa	
humu.	 Imetiwa	 ukungu	 humu,	 lakini	 imeimarishwa	 kupitia	 Sikukuu,	
ambazo	hutuonyesha.	
Na	hii	ni	moja	tu	ya	kanuni	nyingi	ambazo	tunaziona	nje	ya	Sikukuu.		Jina,	
urithi	 wa	 jina,	 na	 ilileta	maana	 kamili	 kwangu	 kwamba	 Sikukuu	 hizi	 ni	
mng'ao	 wa	 utukufu	 wa	 Sabato.	 Na	 katika	 wasilisho	 letu	 linalofuata,	
nitaenda	kwa	undani	zaidi	na	kwa	nini	hili	ni	muhimu	sana.	Kwa	sababu	
tumezungumza	 kuhusu,	 kama	 nilivyosema,	 Sabato	 ni	 sehemu	 mbili	 za	
Roho	 Mtakatifu.	 Kwa	 hiyo,	 Sikukuu	 ni	 ukuu,	 sivyo?	 	 Na	 ndiyo	 sababu	
unaona,	katika	Sikukuu	hizi	hasa,	ukuzaji	mara	mia.	
[Hadhira:	Na	Mwandamo	wa	Mwezi	unatosheleza	mahali	fulani.]	
Na	 Mwandamo	 wa	 Mwezi	 ni...	 Ni	 wazi,	 Zaburi	 104:19,	 "Mwezi	 ni	
mwongozo	kwa	moedim	na	hiyo	inaongoza	kwenye	uhusiano	mzima	kati	
ya	jua	na	mwezi.	Kuna	uhusiano	wa	kiungu	kati	ya	hizi	mbili	kwa	sababu	
Sabato	inaongozwa	na	jua,	kama	Ellen	White	asemavyo,	“Kuitunza	Sabato	
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kulingana	na	jua.”	Anasema	hivyo.	Na	sikukuu	hizo	hutawaliwa	na	mwezi	
kwa	kushirikiana	na	jua	kwa	sababu	ni	siku	ya	kumi	ya	mwezi	wa	saba.	
Kwa	hivyo,	hivyo	ndivyo	inavyofanya	kazi.	Chanzo	na	Njia.	Sawa.	Pengine	
tunapaswa	kuachia	hapo.	
[Obadia:	Haleluya.]	
Sasa,	una	sababu	laki	moja	zaidi	za	kushika	Sikukuu.	Sawa,	tuombe.	
Baba,	 tunakushukuru	 sana	 kwa	 kielelezo	 cha	 kimungu.	 Tunakushukuru	
kwamba	huu	ndio	ufunguo	ambao	utafungua	mafumbo	yote,	hazina	zote	
za	 hekima	 na	 ujuzi,	 na	 Ulifanya	 hivyo	 ili	 tu	 katika	 ibada	 ya	 Wewe	 na	
Mwana	wako	tunaweza	kuelewa	mambo	haya	yote.	Ni	mfumo	mzuri	sana.	
Ni	 ajabu	 sana,	 na	 ninaomba	 kwamba,	 kwa	 ajili	 ya	 kaka	 na	 dada	 zangu,	
kwamba	wataendelea	kuona	nguvu	ya	hili,	uzuri,	usahili	wa	muundo	wa	
kiungu	 na	 jinsi	 ambavyo	 kwamba	 ni	 ufunguo	 mzuri	 sana	 wa	 kuelewa	
Sabato	na		Sikukuu,	ambazo	zitakuwa	na	jukumu	muhimu	katika	matukio	
ya	mwisho	ya	historia	yake.	Nami	nakushukuru	katika	jina	la	Yesu.	Amina.	
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9. Kuyaelewa	Maagano	
Adrian Ebens 

Nakala Iliyobadilishwa - Ilirushwa Mubashara tarehe 23Desemba 2019 

Baba	 uliye	 mbinguni,	 tunakushukuru	 kwamba	 tunaweza	 kukusanyika	
pamoja	 tena.	 Na	 ninakushukuru	 kwa	 ajili	 ya	 ndugu	 na	 dada	 zangu	
wanaotamani	kusikiliza.	 	Nakushukuru	kwa	ajili	ya	walio	mtandaoni	pia.	
Ninakushukuru	 kwa	 maoni	 ambayo	 yananijia,	 na	 furaha,	 na	 baraka	
zinazokuja	 wakati	 mbegu	 za	 ukweli	 zinapotoka.	 Yanaeleweka	 ndani.	
Tunajua	hivi	karibuni,	hivi	karibuni	kwamba	utimilifu	wa	tabia	ya	Kristo	
utadhihirishwa	 ndani	 yetu.	 	 Ni	 upendeleo	 gani	 wa	 kuitwa?	 Wengi	
wameitwa,	 cha	 kusikitisha	 ni	 wachache	 waliochaguliwa.	 Si	 kwa	 sababu	
hutaki,	bali	kwa	sababu	mwanadamu	katika	kujiona	kuwa	mwenye	haki	
hataki	 kuingia	 katika	 mwongozo	 huo	 ulionyooka	 na	 kunyenyekea	 ili	
kuupokea	 ukweli	 kama	 ulivyo	 ndani	 ya	 Yesu.	 Na	 tunakushukuru	 katika	
jina	la	ajabu	la	Yesu.	Amina.	
Lazima	 nishiriki	 nanyi	 kitu	 ambacho	 nadhani	 ni	 nzuri	 sana.	 Nilikuwa	
nazungumza	na	Lumy	na	tulikuwa	tunazungumza	juu	ya	asiyeonekana	na	
anayeonekana.	Na	ninajua	kwamba	katika	vita	vya	jinsia,	unarudi	kwenye	
kisa	cha	Adamu	na	Hawa	na	ni,	vizuri,	ni	nani	wa	kulaumiwa	kwa	hali	hii.	
Ni	 yote	 lakini	 watu	 bado	 wanafanya	 hivi,	 lakini	 ndani	 ya	 muundo	 wa	
kimungu,	 ni	 rahisi	 sana	 kwa	 sababu	 mwanamke	 ni	 utukufu	 wa	
mwanamume,	 kama	 inavyosema	 katika	 1	 Wakorintho	 11	 na	 Hawa	
anapotanga	mbali,	Je!	yaweza	kuwa	kwamba	kutanga	kwake	kimwili,	kwa	
kuonekana,	 na	 kupotea	 kulikuwa	 udhihirisho	 wa	 kitu	 ambacho	 Adamu	
alikuwa	 akishindana	 nacho	 kisichoonekana	 kichwani	 mwake?	 Je,	 hiyo	
inawezekana	 kwamba	 anadhihirisha	 jambo	 fulani?	 Na	 sababu	 kwa	 nini	
nadhani	 hili	 linawezekana	 ni	 kwamba	 Ellen	 White	 anatoa	 kauli	 hii	 ya	
ajabu	 kuhusu	 pale	 Hawa	 alipomrudia	 Adamu	 na	 tunda	 na	 anasema,	
"Adamu	anafikiri	kwamba	Hawa	lazima	afe."	
Na	 neno	 hilo	 lazima	 libebe	 maana	 tofauti	 kwa	 Kiingereza	 ili	 kufa.	
Namaanisha	 nini	 kufa	 utakufa?	Matokeo	 haya	 yanaweza	 kutokea,	 lakini	
lazima	kufa.	
[Hadhira:	Unaenda	kuawa.	umelazimishwa.]	
Ni	 kulazimisha,	 sio	 cha	 asili.	 Ni	 kulazimisha.	 Adamu	 alifikiaje	 hitimisho	
kwamba	 lazima	 afe?	 Kwa	 sababu	 ni	 kwa	msingi	 huo	 ndipo	 anaendelea	
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kusema	hivyo	kwa	sababu	alifikiri	kwamba	lazima	Hawa	afe.	Alidhamiria	
kuchukua	 tunda.	 	 Aliazimia	 kuasi	 kwa	 msingi	 wa	 kutoelewa	 haki	 ya	
Mungu.	 Alifikiaje	 hitimisho	 hili?	 Hilo	 jibu	 sina,	 nimelitafakari	 hili.	
Nimejiuliza	hivi.	 	Tunajua	kwamba	malaika	mbinguni	wote	waliathiriwa	
na	mfumo	wa	haki	wa	 Shetani	 ambao	ulikuwa	umeathiriwa	na	mawazo	
yake	 juu	 ya	 hilo.	Na	wao,	malaika	wote	 sasa	walimwona	Mungu	kupitia	
lenzi	ambayo	Shetani	alikuwa	amewafanya	kuiona.	Hiyo	ni	nukuu	ya	Roho	
ya	Unabii.	Sijui	kama	ni	katika	Haki	ya	Asili	na	Upatanisho,	ninayo	nukuu	
hapo.	 Siwezi	 kujua	 ikiwa	 baadhi	 ya	 Malaika	 waliokuja	 kuwahudumia	
Adamu	na	Hawa	bila	kujua	waliwasilisha	baadhi	ya	mfumo	huu	mpya	wa	
haki.	
Sijui.	Ninajua	kwamba	Mungu	yuko	huru	kabisa	katika	usimamizi	wake.		
Kwa	 hivyo	 hatuwezi	 kusema	 kwa	 hakika,	 lakini	 nilidhani	 ilikuwa	 ya	
kufurahisha	 kwamba	 inawezekana?	 	Kwa	 sababu	 kuna	 sababu	 kwa	nini	
Biblia	inasema	katika	Warumi	5:12,	“kama	ilivyo	kwa	mtu	mmoja	dhambi	
iliingia	ulimwenguni,”	haisemi,	na	mwanamke	mmoja.	
[Hadhira:	Na	huyo	sio	mwanadamu.		Huyo	kiuhalisia	ni	mwanaume.]	
Labda	 tunapaswa	 kuangalia	 Kigiriki	 juu	 ya	 hilo.	 Lakini	 nadhani	
inamaanisha,	 mwanadamu,	 kama	 katika	 mwanadamu.	 Lakini	 kuna	
anuwai	 nzima	 ya	 mambo.	 Na	 nimefanya	 mawasilisho	 mengine	 katika	
suala	la	hitirafu.	Kwa	nini	kulikuwa	na	hitirafu?	Sababu	nyingine	kwa	nini	
nadhani	 kungekuwa	 na	 hitirafu	 ni	 kwamba	 Shetani	 aliweza	 kuchukua	
mamlaka	ya	nyoka	na	yote	ambayo	kwa	hakika	 inasema	kwamba	nyoka	
alijisalimisha	 kwa	 Lusifa.	 Je,	 nyoka	 huyu	 anawezaje	 kujisalimisha	 kwa	
Lusifa	 isipokuwa	 kama	 kuna	 hitirafu	 katika	 utawala	 na	 hitirafu	 hiyo	
ilitoka	wapi?	
[Hadhira:	Waliupataje	mti?	Mti	huo	ulitoka	wapi?]	
Mti,	vema,	naamini	Mungu	aliruhusu	mti	kuwa	pale	kwa	kusudi	la	uwezo	
wa	kuchagua.	Lakini	ukweli	kwamba	nyoka	aliweza	kumfanya	Shetani	aje	
na	 kuufikia.	 Ikiwa	 utawala	 ungelindwa	 kabisa	 na	 kuwa	 chini	 ya	Mungu	
kabisa,	 na	 hapangekuwa	na	maswali	 na	 nyoka	 hangekuwa	 katika	 nafasi	
yenye	 hitirafu.	 Haya	 ni	 maswali	 tu	 ambayo	 nimekuwa	 nayo,	
tunayachukulia	tu,	Loo,	Lusifa	anamwendea	tu	nyoka	na	kuchukua	nafasi	
kwenye	mti	kwa	kutumia	nyoka.		
Lakini	 kuna	 itifaki,	 kuna	 mambo	 yamevunjwa	 na	 kuvunjwa	 ili	 hilo	
lifanyike.	Na	kwa	hivyo,	hata	hivyo,	nilidhani	ilikuwa	ya	kuvutia.		Mambo	
tu	 ambayo,	 kama	 Paulo	 asemavyo,	 "Sisemi	 hili	 kwa	 amri."	 	 Kitu	 tu	 cha	
kufikiria,	kitu	cha	kutafakari	tunapofikiria	kuhusu	visa	hivi.	
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Ninajua	 kwamba	 chochote	 kilichotokea	 kwamba	 Mungu	 alifanya	 kila	
linalowezekana	 ili	 kuhakikisha	 kwamba	 kunakuwa	 na	 furaha,	 uhuru	 na	
uwazi	wa	watoto	wake	wote.	Hilo	najua.	
[Hadhira:	Fungu	la	14,	Inaonekana	kurejea	kwenye	hilo	linaposema	kosa	
la	Adamu]	
Adamu	 kuasi,	 Adamu	 alikuwa	 katika	 uasi.	 Anasema	 mwanamke	
alidanganywa	katika	kifungu	kingine,	lakini	Adamu	alikuwa	mkosaji	kwa	
hiyo	ni	tu...	
[Hadhira:	Mtu	mmoja,	anthropos	ni	neno	la	Kigiriki	kwa	binadamu.]	
Binadamu	au	mtu	mmoja.	Kwa	hivyo,	 lakini	 sijui	 ikiwa	 iliwasaidia	ninyi	
wanawake,	lakini	...	
[Hadhira:	Kwa	hivyo	inaonekana	kuna	kutoelewana	kuhusu	kutoelewana.		
Na	halafu	ni,	yeye,	Adamu,	alikuwa	akihukumu	kwa	kutazama.	Hakwenda	
na	 kumuuliza	 baba	 yake	 wa	 mbinguni.	 Hawakutafuta	 shauri	 lolote	 la	
Kiungu.]	
Hakumuuliza	baba	yake	wa	mbinguni.	Yeye	hakutafuta	shauri	la	Kiungu.	
	[Hadhira:	Kwa	hivyo	yalikuwa	ni	mawazo	tu.]	
Ninamaanisha,	 kwa	 nini	 Adamu	 hangeweza	 kufanya	 kile	 Musa	
alichofanya.	 Bwana,	 ikibidi	 mtu	 afe,	 tafadhali	 acha	 mke	 wangu	 aishi,	
ondoa	 uhai	 wangu.	 Namaanisha,	 ndivyo	 ambavyo	 alipaswa	 kufanya.		
Ikiwa	ndio	mpango	huo.	
Kwa	 hivyo	 tunajua	 juu	 ya	 uingizwaji	 wa	 adhabu.	 Sawa.	 Kwa	 hivyo	
tukirudi,	tunataka	kutumia	muda	kidogo.		Rejea	hii	hapa	ni	uthibitisho	wa	
mshauri	wangu	wa	zamani,	Mchungaji	Bruce	Price.	Hivi	ndivyo	alivyozoea	
kufanya	 kila	 wakati,	 kuweka	 mstari	 na	 msalaba	 katikati.	 	 Kwa	 hivyo	
nimerithi.	
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Lakini	pia	nilirithi	pamoja	na	hayo,	ufahamu	huu	wa	fahamu	kwamba	hili	
ni	 agano	 la	 kale	 na	 hili	 ni	 agano	 jipya	 na	 hapa	 kuna	mstari	 katikati.	 Na	
hatuko	chini	ya	agano	la	kale	tuko	chini	ya	agano	jipya.	Na-	
Kwa	 namna	 fulani	 mfumo	 huu	 uliendelezwa	 na	 Augustine,	 labda	 mtu	
aliyemtangulia	 lakini	ndiye	wa	kwanza	ninayemfahamu	kwamba	mfumo	
kama	huu	ulianzisha	 agano	 la	 kale	 na	 kwamba	ukiuchukua	mfumo	huu,	
unaweza	kuchora	hii	kwa	urahisi	katika	fumbo	la	Plato	 la	pango.	 Je!	kila	
mtu	anajua	fumbo	la	Plato	la	pango?	Kwa	hivyo	ikiwa	tungechora...	Ni	ipi	
njia	 bora	 ya	 kuchora	 hii?	 	 Nadhani,	 sasa	 bado	 tunaweza	 kuifanya	 kazi	
hiyo,	 ni	 kwamba	 tunaweza	kukuwekea	kwamba	kuna	ukuta	hapa.	Watu	
wanakuja	 kwenye	 pango	 na	 kuna	 watu	 wameketi,	 wameketi	 hapa.	 Na	
kuna	takwimu	hizi	zinazotembea,	takwimu	zinazotembea	juu	na	mwanga	
wa	jua	/	moto	unawaka,	unaangaza	hapa.	

	
Na	inaangazia	vivuli	kwenye	sehemu	hii	ya	nyuma	ya	pango.	Hili	ni	pango	
lako	hapa	na	kuingia	humo	ndani.	
Na	kwa	hiyo	watu	hapa	wanaamini	ya	kwamba	huu	ni	ukweli	kwa	sababu	
ninaona	 vivuli	 hivi	 vikitembea	 na	 kila	 kitu	 namna	 hiyo.	 Na	 picha	 hizi	
ukutani	na	wao	ni	minyororo	hapa	na	wao	huangalia	na	kudhani	kuwepo	
kwao,	wow,	wao	ni	kuangalia	mambo	haya	yote	na	wahusika	hawa	hapa	
juu	 husonga	 kando	 ya	 ukuta.	 Je,	wahusika	 kwenye	 ukuta	 ni	 akina	 nani?	
Hilo	ni	swali	zuri.	Lakini	baadhi	yao	wanapata	nuru.	Na	jambo	muhimu	la	
kujifunza	 kutoka	 kwenye	 mfano	 wa	 Plato	 wa	 pango	 ni	 kwamba	 watu	
vivuli	 huanza	 kuamka	 na	 baadhi	 ya	watu	walio	 na	 nuru	watatoroka	 na	
kumfanya	aangalie	ukweli.	Dhana	ya	Plato	ni	kwamba	ukweli	na	kivuli	ni	
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vitu	viwili	tofauti	na	hupinzana.	Hii	ndiyo	kanuni.	Vivuli	hivyo	ni	kinyume	
na	ukweli.	Huu	ndio	msingi	wa	mawazo	ya	platonic.	Angalau	katika	mfano	
wa	pango,	kwamba	 ili	kuja	katika	ukweli,	 lazima	ugeuke	kutoka	kwenye	
vivuli.	Lazima	uende	kinyume.	
Sasa	kwa	mtazamo	huo,	 tusome	Wakolosai	2:16.	Kwa	sababu	Wakolosai	
2:16	imetafsiriwa	na	watu	waliosoma	katika	falsafa	ya	Kigiriki,	wakisoma	
Kigiriki...	Wakolosai	2:16.		Inasema	nini?	Mstari,	“Basi,	mtu	asiwahukumu	
ninyi	 katika	 vyakula	 au	 vinywaji,	 au	 kwa	 sababu	 ya	 siku	 takatifu	 au	
mwandamo	wa	mwezi,	 au	 sabato,	 au	 siku	 za	 sabato,	 neno	 lililongezwa,	
mambo	ambayo	ni	kivuli	cha	mambo	yajayo.		Bali	mwili	ni	wa	Kristo.	
[Hadhira:	Ni	ni	neno	lililongezwa	na	siku	ni	neno	lililongezwa.]	
Kwa	hiyo	ukiweka	Wakolosai	2:16	juu	ya	fumbo	la	Plato	la	pango,	unayo	
Sabato	na	siku	Takatifu	hapa	kwenye	ukuta	wa	kivuli	na	una	Kristo	hapa	
kwenye	mlango	wa	pango.	
Kwa	hiyo	utunzaji	wa	siku,	katika	Wagalatia	4	Paulo	anazungumza	juu	ya	
wale	 wanaoshika	 nyakati	 na	 siku	 na	 miaka.	 Hivi	 ndivyo	 Ukatoliki	 wa	
Kirumi	na	binti	za	Uprotestanti	wa	Roma,	wameweka	uelewa	wao	juu	ya	
mpangilio	 huu	wa	vivuli	 kuwa	kinyume	na	ukweli.	Hili	 ni	muhimu	 sana	
kulielewa.	
Mfano	 mwingine	 mzuri	 wa	 hili	 ni	 Yohana	 1:17,	 "kwa	 maana	 torati	
ilitolewa	kwa	mkono	wa	Musa,	bali	neema	na	kweli	 zilikuja	kwa	mkono	
wa	 Yesu	 Kristo."	 Unaona	 kwamba	 katika	 King	 James,	 neno	 lakini	
limeongezwa.	Limeongezwa	na	mfumo	wa	vivuli|ukweli.	Kwa	hiyo	mfumo	
wa	Musa,	kitabu	cha	torati	ni	mfumo	wa	kivuli.	Hiyo	ilikuwa	ni	sehemu	ya	
agano	 la	kale	kabla	ya	msalaba.	Hiyo	 ilikuwa	aina	zote	na	 ishara.	Agano	
hili	 la	 Kale	 ni	 kivuli	 na	 Agano	 Jipya	 ni	 ukweli.	 Na	 watu	 ambao	 bado	
wanashughulika	 na	 vivuli,	 vizuri,	 wao	 ni	 aina	 ya	 wajinga	 wamefungwa	
minyororo	 kuangalia	 vivuli	 vinavyotembea	 kwenye	 ukuta.	 	 Wao	
hawajaelimika.	 Ili	 kuwa	 mwangalifu	 unahitaji	 kuja	 katika	 ukweli	 na	
kuacha	mambo	 hayo	 yote	 nyuma.	 Na	 unapaswa	 kuelewa	 kwamba	watu	
wengi	 wanaamini	 hivyo.	 Na	 kwa	 hakika	 kulikuwa	 na	 watu	 walioitunza	
Jumapili	kama	Sabato,	 lakini	ukisoma	mtu	kama	John	Calvin,	 John	Calvin	
hakuamini	 Jumapili.	 Ukisoma	 kwa	makini,	 John	 Calvin	 alitunza	 Jumapili	
kwa	sababu	ilikuwa	rahisi.	
Kwa	 sababu	 Yesu	 alipokufa	 msalabani	 na	 Pentekoste	 ilikuja,	 roho	
anapatikana	 kila	 siku.	 Kila	 siku	 ni	 imejitosheleza,	 kila	 siku	 imetakaswa	
kwa	 Mungu.	 Hakuna	 siku	 iliyo	 bora	 kuliko	 siku	 nyingine.	 Lakini	 kwa	
sababu	 Jumapili	 ni	 siku	 ambayo	 watu	 wanapumzika	 vizuri,	 tunaweza	
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kuchukua	wakati	huo	kukazia	fikira	zaidi	mambo	ya	kiroho.	Hiyo	ni	hoja	
thabiti	 kwa	 sababu	 ikiwa	 Sabato,	 dhana	 ya	 Sabato	 na	 siku	 Takatifu	 na	
kisha	 utunzaji	 wa	 siku	 ni	 kitu	 ambacho	 unahitaji	 kufanya	 ili	 kupata	
wokovu,	basi	huwezi	kuwa	na	siku	yoyote.	Siku	zote	lazima	ziwe	takatifu.	
Haya	ndiyo	mawazo.	Kwa	hivyo	John	Calvin	alishika	Jumapili	kwa	sababu,	
vema,	 ni	 siku	 ambayo	 kila	 mtu	 anasimama	 na	 tunaweza	 kukumbuka	
ufufuo	na	hiyo	ni	nzuri	sana,	lakini	alikuwa	mwaminifu	kwa	falsafa	yake.	
Na	hivyo	fumbo	la	pango	ndilo	linaloendesha	mengi	ya	yale	ambayo	watu	
huyaona	katika	Maandiko.		Sasa	angalia	Waebrania.	Nataka	kukuonyesha	
Waebrania-	
Kwa	 hivyo	 unaona	 jinsi	 hii	 ilivyo.	 Hii	 ni	 sehemu	 ya	 mifumo	 miwili	 ya	
ukweli.	 	Mifumo	hii	 inapingana.	Ni	mfumo	huu	wa	nguzo	mbili,	vivuli	na	
ukweli.		Iko	katika	upinzani	yenyewe	kwa	yenyewe.		
Ndivyo	 inavyofanya	 kazi.	 	 Kwa	 hiyo	 tukiangalia	 mstari	 wa	 19	 wa	
Waebrania	7,	 angalia,	ona	 jambo	hili,	 “Kwa	maana	 torati	haikukamilisha	
neno;	Inasema	nini	baadaye?	
Lakini	kuletwa	kwa	tumaini	 lililo	bora	zaidi,	Kwa	nini	mfasiri	aliongezea	
neno	 hilo?	 Kwa	 sababu	 ya	mfumo	wa	 upinzani.	 Kwa	 sababu	 hana	 budi	
kutofautisha	sheria,	kivuli,	na	ukweli.		Kwa	maana	Sheria	haikukamilisha	
chochote,	 bali	 kwa	 kupingana	 na	 lile	 tumaini	 lililo	 bora	 zaidi	 kulifanya.		
Kwa	hivyo	mkazo	ni	juu	ya	neno	ambalo	halipo	kabisa.	
Lakini	 tunapoingia	 kwenye	 kielelezo	 cha	 kiungu,	 na	 inapaswa	 kuwa	
dhahiri	 kwetu,	 tuseme	 kama	 una	 mti	 unaotupa	 kivuli	 ardhini	 na	 ukija	
kwenye	 kivuli,	 unasimama	 kwenye	 kivuli.	 Kivuli	 daima	 kinakuongoza	
kwenye	ukweli.	sivyo?	
[Hadhira:	Kwa	sababu	hakiwezi	kuwepo	bila	uhalisia.]	
Kwa	sababu	hakiwezi	kuwepo	bila	ukweli.	Kivuli	kipo	 tu	kwa	sababu	ya	
ukweli	na	Chanzo	chake	na	Njia,	picha	au	katika	kesi	hii	kivuli	 cha	asili.	
Kwa	hivyo	kivuli	hiki	kinaashiria	ukweli.	Kwa	hivyo	ndani	ya	muundo	wa	
kimungu,	 vivuli	 vinakuongoza	 kwenye	 hali	 halisi,	 ambayo	 ni	 kinyume	
kabisa	na	fumbo	la	Plato	 la	pango.	Ambalo	ni	wajanja	sana,	 lakini	mengi	
yanatokana	na	wazo	hili.	Na	tena,	ni	sehemu	ya	mfumo	huu	wa	upinzani	
ambao	unafanya	kazi	ndani	na	sisi	ni	warithi	wa	fikra	za	wazee	wetu	na	
tunavaa	 miwani	 ambayo	 hatujui	 kwamba	 tunaivaa.	 Hatujui	 miwani	
tunayovaa	 tunapofanya	mambo	haya.	Na	hivyo	mfumo	huu	wa	upinzani	
umebadilika	kabisa.		Kwa	hiyo	tukiangalia	hapa	panaposema,	“kwa	maana	
torati	haikukamilisha	neno	lolote,	bali	tu	kuletwa	kwa	tumaini	lililo	bora	
zaidi.	
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Kwa	 sababu	 Zaburi	 19	 inasema	 "Neno	 la	 Bwana	 ni	 kamilifu	 la	 kugeuza	
nafsi,"	 na	 katika	Wagalatia	 3	 inasema	 "sheria	 ndiyo	mwalimu	wetu	 wa	
shule	ili	kutuleta	kwa	Kristo."	Kwa	hiyo	inakuleta	kwa	Kristo.	Yanafanya	
kazi	 pamoja	 kila	 wakati.	 Moja	 ya	 mambo	 ambayo	 ningependa	 kuuliza	
watu	ni,	mti	wa	uzima,	ni	kivuli	au	halisia?	
Mti	hauna	uhai	ndani	yake.	Mti	hauwezi	kukupa	uzima.	Ni	kielelezo	 cha	
Kristo	 anayetupa	 uzima.	 Kwa	maana	 hiyo,	 ni	 kivuli,	 lakini	 ni	 kitu	 halisi.	
Umetengenezwa	kwa	kitu	halisi,	 ladha	yake,	nyenzo	yake	hivyo	ni	halisi	
kwa	maana	hiyo,	lakini	ni	kivuli	kinachokuelekeza	kwa	Kristo.	
[Hadhira:	Kwa	hiyo	mbinguni	basi,	mti	wa	uzima	ambao	tutakula,	huo	pia	
ni	kivuli?]	
Na	hili	ndilo	jambo,	ili	kuwa	safi	katika	akili	zetu	ni	kwamba	vivuli	ni	vitu	
vyema.	 Vivuli	 sio	 vitu	 vibaya.	 	 Vivuli	 si	 lazima	 vitu	 vya	muda.	 Vivuli	 ni	
mambo	mazuri	yajayo.	
[Gary:	Wazo	muhimu	ni	wakati	wa	hilo,	ambalo	ni	kivuli.]	
Ambayo	 ni	 kivuli	 cha	 mambo	 mema	 yajayo,	 asante	 si	 kilikuwa.	 Hilo	 ni	
jambo	 zuri.	 Kwa	 hiyo	 hili	 ni	muhimu	 katika	 suala	 la	watu	 kuzungumza	
kuhusu	vivuli	kuwa	vya	muda	na	mambo	haya	yote,	 lakini	katika	ufalme	
wa	Mungu,	 kuna	 ishara	 ambazo	 ni	 ukweli.	 Ninamaanisha,	 kuwa	mkweli	
kabisa,	unaweza	kuweka	chakula	kama	kivuli,	sivyo?	
[Obadia:	Anasema	kila	mlo	unapaswa	kuwa	sakramenti.]	
Je,	 kweli	 tunapata	 uhai	 kutokana	 na	 chakula?	Mungu	 alichagua	 kuweka	
uzima	 wake	 kupitia	 njia	 ya	 chakula.	 Mungu	 aliweka	 uzima	 endelevu.		
Lakini	Mungu,	kama	 tunavyoona	kwa	Musa,	anaweza	kukuweka	hai	bila	
chakula,	 lakini	 anachagua	 kutumia	 vivuli	 hivi	 kukukumbusha	 utegemezi	
wako.	 Ni	 kivuli	 cha	 kustaajabisha.	 Kwa	 hivyo	 hivi	 vyote	 ni	 viashiria	 na	
alama	na	taratibu	za	kufundisha	kwa	ajili	yetu,	au	kutuweka	kushikamana	
na	Baba	yetu.	Na	unapoanza	kufikiria	kwa	njia	hiyo,	 inakuwa	ya	kuvutia	
sana.	Kwa	hiyo	niliona	tu	ingefaa	kuweka	mfumo	huo	kwa	sababu	mfano	
wa	 Plato	wa	 pango	 unaathiri	 watu	wengi	 sana	 kwa	 jinsi	 wanavyosoma	
Wakolosai	 2:16,	 au	 kusoma	 Waebrania	 7:19.	 Shetani	 ameweka	 waasi	
machoni	mwetu	hata	hatujui	kuwa	wapo.	
[Gary:	 Si	mwili	 ni	 Kristo.	Ni	mwili...	Mtu	 awaye	 yote	 asiwahukumu,	 bali	
mwili	wa	Kristo,	kwa	hakika	ni	kiini	hiki	cha	muundo	wa	sentensi.	Wakati	
una	 mambo	 haya	 mengine	 yote	 kati	 na	 yale	 ambayo	 hayapaswi	
kuhukumiwa.	
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Ndiyo.	Nina	kijitabu	kuhusu	hili,	Wakolosai	2:16.	Na	mengi	yanahusiana	
na	neno	Respect.	 	Hebu	turudi	nyuma,	 tuiangalie.	 	Wakolosai	2:16,	"Basi	
mtu	 asiwahukumu	 ninyi	 katika	 vyakula	 au	 vinywaji	 au..."	 Neno	 Respect	
kwa	hakika	limetafsiriwa	mara	nyingi	zaidi	kama,	sehemu	ya.	“Au	sehemu	
ya	siku	takatifu	au	mwandamo	wa	mwezi	au	sabato,	ambayo	ni	kivuli	cha	
mambo	yajayo,	yaani,	mwili	wa	Kristo.”	
[Obadia:	Unasema	kwamba	respect,	inamaanisha	sehemu	ya?]	
Ndiyo,	ukiangalia	neno	hilo,	fanya	utafiti	kwa	sheria	za	Miller	na	uangalie	
tu	neno	respect	na	utaona	kwamba	limetafsiriwa	kipande	cha,	sehemu	ya,	
mwambao	wa	pwani,	sehemu	ya.	
Basi	kwa	nini	Paulo	anazungumza	na	sehemu	za	mwezi	mpya,	sikukuu	na	
Sabato	 na	 siku	 Takatifu?	 Naam,	 ni	 kwa	 sababu	 ya	 mstari	 wa	 nane,	
“Angalieni	 mtu	 asiwafanye	 mateka	 kwa	 elimu	 yake	 ya	 bure	 na	
madanganyo	matupu,	 kwa	 jinsi	 ya	mapokeo	ya	wanadamu,	 kwa	 jinsi	 ya	
mafundisho	ya	awali	ya	ulimwengu,	wala	si	kwa	jinsi	ya	Kristo.	Sasa,	kwa	
sababu	fulani,	watu	husema	hivi,	“Jihadharini	mtu	asije	akawaharibu	kwa	
falsafa	 ya	 Musa	 na	 sheria	 zake	 ndogo	 za	 kipumbavu.”	 Lakini	 sivyo	
inavyosema.	Hii	ni	falsafa	ya	ulimwengu.	
Hii	 inatoka	 kwa	 Plato.	 Hii	 inatoka	 kwa	 Aristotle.	 Hii	 inatoka	 kwa	
wanafalsafa	 wa	 kipagani.	 Na	 walikuwa	 wameunda	 mfumo,	 na	 katika	
wakati	wa	Paulo,	walikuwa	na	kanuni	ya	proto-Gnosticism.	Na	sehemu	ya	
proto-Gnosticism	 ni	 kwamba	 maisha	 halisi	 ya	 kiroho	 ni	 katika	 kiroho	
yasiyoonekana,	 na	 kitu	 chochote	 kinachoonekana	 kilikuwa	 kiovu.	 Kwa	
hiyo	njia	pekee	ya	kuwa	na	sikukuu	ya	kweli	ya	kiroho	haikuwa	kushiriki	
katika	 jambo	 lolote	 la	maana,	 ambayo	 ina	maana	kwamba	ulaji	wowote	
wa	chakula	ulikuwa	ukiukaji	wa	hali	ya	kiroho	ya	kweli.	
Kwa	 hiyo	 kulikuwa	 na	 aina	 mbili	 za	 watu.	 Walienda	 njia	 mbili	 tofauti.		
Kulikuwa	 na	 wale	 waliosema,	 "Vema,	 lazima	 tufunge."	 Ambayo	 tulipata	
monasteri	 zote	na	mfumo	huo	wote	ulitengenezwa	kutoka	kwa	hiyo.	Na	
kisha	kulikuwa	na	wengine	ambao	walisema,	"Sawa,	mwili	ni	mwovu	na	
haijalishi	 hata	 hivyo.	 Kwa	 hivyo	 kula,	 kulala,	 kunywa,	 kulala	 na	 mtu	
yeyote,	fanya	chochote.	Kwa	sababu	haijalishi.	Hakuna	ubaya	wowote	juu	
ya	mambo	hayo	ya	mwili.	Kwa	sababu	ni	 roho	pekee	 iendayo	mbinguni.	
Kwa	 hiyo	 msiwe	 na	 wasiwasi	 juu	 ya	 hayo	 mengine.	 Uacheni	 tu	 ufanye	
mambo	 yake."	 Ni	 mgawanyiko	 kamili	 wa	 nia	 na	 mwili.	 	 Na	 walikuwa	
pande	mbili	zilizochukuliwa	hapa.	
Kwa	 hiyo	 waproto-Gnostiki	 walikuwa	 wakiwaambia	 Wakristo,	
“Hamuwezi	 kuwa	 na	 ushirika	 katika	 siku	 zetu	 Takatifu.	 Huwezi	 kula	
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mkate	na	kunywa	maji	 ya	 zabibu	wakati	wa	 sherehe	zetu.	Achana	nazo.	
Hizo	 ni	 mbaya.	 Acha	 hizo.”	 Kwa	 hiyo	 Paulo	 asema,	 “Mtu	 awaye	 yote	
asiwahukumu	ninyi	 kuhusu	 sehemu	ya	mkusanyiko	wenu	wa	 sabato	na	
mwezi	mpya	na	siku	ya	sikukuu.	 	Mambo	haya,	kula	na	kunywa,	ambayo	
ni	 kivuli	 cha	 yale	 tutakayofanya	 mbinguni	 pamoja	 tutakapokuwa	
tumekusanyika	pamoja.	
[Gary:	Kama	mwili	wa	Kristo.]	
kama	mwili	wa	Kristo.”	Hivyo	ndivyo	alivyokuwa	akizungumzia.	
[Gary:	Yote	ni	juu	ya	maandishi	ya	Paulo,	yeye	huzungumza	juu	ya	Kanisa	
kila	 wakati.	 Yeye	 ni	 kichwa,	 Kristo	 ndiye	 kichwa.	 Na	 sisi	 tu	 viungo	 vya	
mwili	huo.]	
Ndiyo.	Sasa,	watu	wengine	wanafasiri	hili,	“Mtu	asiwahukumu	ninyi,	bali	
mwili	 wa	 Kristo,”	 Lakini	 Mungu	 hamhukumu	 mtu	 ye	 yote.	 Kwa	 hivyo	
nadhani	haina	maana.	Ninajua	hilo	ni	jaribio	moja	la	kushughulikia	suala	
hilo,	 lakini	 nadhani	 ni	 fupi	 kidogo.	 	 Lakini	 Wakolosai	 mbili	 ni	 moja	 ya	
maandiko	 muhimu	 ambayo	 hutumiwa	 kuwashawishi	 watu	 wasiishike	
siku	Takatifu,	ambalo	ni	neno	lingine	 la	sikukuu,	kwa	ajili	ya	sikukuu	au	
mwezi	mpya	au	Sabato.		Sasa	tatizo	la	neno	Sabato	hapo,	na	Waadventista	
wanajaribu	 kulifanya	 hilo	 kuwa	 siku	 za	 sikukuu,	 ambayo	 ina	 maana	
kwamba	 Paulo	 atakuwa	 anasema,	 “Msikubali	 mtu	 awaye	 yote	
awahukumu	 ninyi	 kwa	 habari	 ya	 sikukuu,	 mwezi	 mpya	 na	 siku	 za	
sikukuu.	Haifanyi	kazi.	
Kwa	hiyo	neno	hilo	la	Sabato	kuna	sabbaton	ambalo	limefafanuliwa	mara	
68	katika	Agano	 jipya.	Mara	61	maana	yake	ni	 Sabato.	Mara	 sita	maana	
yake	ni	Sabato	kuhusiana	na	juma	la	siku	saba.	Na	wakati	mmoja	 ...	Liko	
hapa.		Kwa	hivyo	ikiwa	mara	61	inamaanisha	Sabato,	basi	hii	inamaanisha	
Sabato.	 Kwa	 hivyo	 ikiwa	 utaondoa	 siku	 za	mapumziko	 na	mwezi	mpya	
lazima	 uondoe	 Sabato.	 	Maana	 yake	 kwa	Waadventista	Wasabato	wote,	
kujaribu	 kusema	 kwamba	 neno	 hilo	 siku	 za	 Sabato	 maana	 yake	 ni	
sikukuu,	 unajidanganya	 mwenyewe.	 Kwa	 sababu,	 sio	 maana	 yake.	 Na	
watunza	Jumapili	wanajua	hili.	Wanajua	hili.	
[Gary:	Linafuata	mpangilio	ule	ule	wa	muundo	katika	Agano	la	Kale.]	
Adrian:	 Ndiyo.	 Kupitia	 Agano	 la	 Kale,	 Paulo	 anatumia	 mpangilio	 uleule	
kama	ulivyoandikwa	katika	sehemu	kadhaa	katika	Agano	la	Kale.	
Na	 siku	 hizi	 za	 Sabato	 hazipo,	 ni	 Sabato	 tu.	 Kwa	 hiyo	 inawaweka	
Waadventista	katika	hali	mbaya	sana	kujaribu	na	kuiondoa	sikukuu	bila	
kuiondoa	Sabato.		Ni	jambo	gumu	sana	sana	kulifanya	unapofanya	hivyo.	
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Na	bila	shaka,	Ellen	White	anasema,	"Hakuna	kivuli	kuhusiana	na	Sabato."	
Sawa?	Kwa	hiyo	ndiyo	maana	neno	respect	ni	muhimu	sana	kwa	sababu	
ni	sehemu	ya	sikukuu,	mwandamo	wa	mwezi	au	Sabato,	ambayo	ni	kivuli	
cha	 mambo	 yajayo.	 	 Sio	 siku	 yenyewe,	 ni	 shughuli	 ambapo	 vitu	 vya	
nyenzo	 vinatumiwa.	Kula	 na	 kunywa	 kunafanyika,	 ambayo	ni	 kivuli	 cha	
kile	tutakachofanya	wakati	sisi	sote	tumekusanyika	pamoja.	Hicho	ndicho	
kivuli	cha	mambo	yajayo.	Sio	siku	yenyewe.	
[Gary:	Na	hii	ndiyo	sababu	Yesu	anasema,	“Sitakunywa	kikombe	hiki”]	
Ndiyo.	"Mpaka	nitakapoinywa	mpya	pamoja	nanyi	katika	ufalme	wa	baba	
yangu."	Hicho	ndicho	kivuli	cha	mambo	yajayo.	Kula	na	kunywa	kwamba	
tunakwenda	 kufanya	 hivyo	 mbinguni.	 Na	 ndiyo	 maana	 inaanza,	 "Mtu	
asiwahukumu	ninyi	 katika	vyakula	 au	vinywaji."	Hapo	ndipo	anapoanza	
na	mambo	hayo.	Kwa	hivyo	mabadiliko	ya	neno,	nadhani	respect,	nadhani	
huu	 ndio	 wakati	 pekee	 linatafsiriwa	 respect.	 Kwa	 sababu	 inapaswa	
kusema	sehemu	ya.	Hiyo	ndiyo	tafsiri	halisi	kutoka	kwenye	utafiti	wangu	
kuhusu	 neno	 hili.	 Na	mara	 tu	 unapoweka	 hilo	 kwa	 usahihi,	 Loo,	 andiko	
zima	huwa	hai.		Ni	kama,	sasa	tunaelewa	kile	ambachi	Paulo	anakisema.	
Kwa	 hiyo	 Ukristo	 umegeuza	 kabisa	 kile	 ambacho	 Paulo	 alichokuwa	
anajaribu	 kukisema.	 Na	 nina	 hakika	 atakapofika	 mbinguni,	 atakatishwa	
tamaa	sana,	 "Angalia	kile	walichokifanya	cha	kutisha	kwenye	maandishi	
yangu."	
[Obadia:	 Kwa	 hiyo,	 nilipokuwa	 nikienda	 kuzungumza	 na	 watu	 nyumba	
kwa	 nyumba	 na	 wao	 walikuwa	 wakisema,	 “Oh	 ndio,	 lakini	 Biblia	
imehaririwa.”	 Na	 niliwambia	 kuwa,	 "Imehifadhiwa."	 Lakini	 basi	
imehifadhiwa	vipi,	 lakini	mambo	haya	madogo	ambayo	hayaiweki	kando	
imani	yako	kutoka	kwenye	mandiko	yote.	Huna	budi	kuyafahamu.	
Adrian:	Ndiyo.	Mstari	juu	ya	mstari.		Wewe	yalete	yote	pamoja.	
[Craig:Haijaharibiwa,	lakini	imeundwa	upya.]	
Ndiyo.	 Kwa	 hivyo	 mara	 tunapobadilisha	 ufahamu	 wa	 maagano,	 na	 hii	
ndiyo	sababu	ujumbe	wa	1888	ulikuwa	muhimu	sana.	Na	ninapenda	jinsi	
...	 Nafikiri	 ni	 vizuri	 sana	 jinsi	 Craig	 alivyoingia	 katika	 imani	 kupitia	
Wagalatia	 sura	 ya	 tatu.	 	Hiyo	ni	 njia	 nzuri	 sana	 ya	 kuja	 katika	hili.	 Kwa	
sababu,	Wagalatia	 sura	 ya	 tatu	 ilikuwa	 uwanja	 wa	 vita	 wa	 Uadventista	
mwaka	1888.	Ambayo	ilinichukua	miaka	mingi	sana	kuelewa	mpango	huo	
ulikuwa	ni	 kitu	 gani.	 Sikuelewa	kama,	 “Kuna	 jambo	 gani	 kubwa	kuhusu	
Wagalatia	tatu,”	na	sielewi	kinachoendelea.	



204 

Kwa	hiyo	 tunaanza	na	mstari	wa	19,	 "Kwa	nini	basi,	watumikia	sheria?"		
Sasa	 angalia	 neno	 kutumikia,	 ni	 kwamba	 limeongezwa.	 "Kwa	 nini	 basi	
torati?	 Ilinenwa..."	 Neno	 lililoongezwa	 hapo	 linaweza	 kutafsiriwa	 katika	
Kiebrania	 kama	 ilivyosemwa.	 	 “Ilinenwa	 kwa	 sababu	 ya	 uasi,	 hata	 aje	
mzao	 aliyepewa	 hiyo	 ahadi.”	 Sasa	 hii	 ni	moja	 ya	maeneo	 ya	 uwanja	wa	
vita	 ya	 kuelewa	 nini	 Waadventista	 wanakiita	 sheria	 ya	 maadili	 (moral	
law)	na	ya	sherehe	(ceremonial	law).		
Sasa	waasisi	walisema	 kwamba	 sheria	 hii	 iliyoelezwa	 hapa	 ni	 sheria	 ya	
sherehe.	“Basi	hiyo	sheria	iliongezwa	kwa	sababu	ya	uasi,	hata	yule	mzao	
atakapokuja.”	 Kwa	 hiyo,	 hapo	 ndipo	 Waadventista	 ambapo	
wangesimama.	Sheria	 iliongezwa	kwenye	mlima	Sinai.	Hapo	ndipo	Musa	
alipoandika	kitabu	cha	torati	na	kuongezwa.	kwa	sababu	ya	kosa	la	Israeli	
mpaka	 mzao	 atakapokuja.”Na	 hapo	 ndipo	 sheria	 ya	 sherehe	
ilipokomeshwa,	 ambayo	 ilijumuisha	 zile	 karamu	 ndogo	 za	 kuhuzunisha.	
Kwa	hiyo	tunaweza	kuondoa	hayo	yote.	Oh	Zaka,	tunaweza	kula	nguruwe	
sasa?	Pweza,	na	kambale,	na	hakuna	usafi	unahitajika,	hakuna	karantini.	
Ndiyo.	 Huwezi	 kufanya	 uzinzi,	 lakini	 uasherati	 ni	 sawa.	 Hakuna	 tatizo	
wakati	 wote.	 Kwa	 sababu	 chukua	 muda,	 haijataja	 uasherati.	 Ili	 mradi	
haujaolewa,	unaweza	kulala	na	umtakaye.	Kwa	sababu,	ni	katika	sheria	tu	
utaambiwa	 kwamba	 uasherati	 ni…	 Vema	 kwa	 kweli,	 ni	 kweli	 kwamba	
Paulo	anasema	tuukimbieuasherati.	
[Gary:	 Inashangaza	 kwamba	mambo	matano	waliyotaja	 katika	Matendo	
15	yote	yanatokana	na	sheria	za	sherehe.]	
Kwa	 hiyo	 Ili	 kuhifadhi	 wazo	 hili	 kwamba	 sheria	 ya	 sherehe	 ilikuwepo	
tangu	 kipindi	 hiki,	 ambacho	 tungeita	 Agano	 la	 Kale.	 Na	 kisha	 kuanzia	
wakati	 huu	 na	 kuendelea,	 tuna	 Agano	 Jipya	 pekee.	 Kwa	 ajili	 ya	
Waadventista	 ili	kuitunza	Sabato	walihitaji	 tofauti	hii	ya	kimaadili	na	ya	
kiibada	/	sherehe.	
Sasa	kwa	ya	Evangelicals,	 sheria	ya	maadili	na	sherehe,	hiyo	ni	muhimu	
kwao.	 Kwa	 sababu,	 wao	 hawashiki	 Sabato.	 Kwa	 hiyo	 kwa	 sababu	 pale	
inaposema,	“Kwa	nini	basi	sheria?	 	Kwa	hivyo	ikiwa	tutajumuisha	sheria	
ya	 maadili	 katika	 mlolongo	 huu,	 pamoja	 na	 sheria	 ya	 sherehe,	 hiyo	
inamaanisha	 sheria	 ya	 maadili	 na	 sheria	 ya	 sherehe	 zimegongomelewa	
msalabani.	
Na	 hivyo	 ndivyo	 Evangelicals	 wanavyoelewa	 hali	 hii.	 Na	 kwa	 hivyo	
hawana	shida	na	maadili	na	sherehe	kwa	sababu	ya	muundo	wanaofuata.		
Kwa	sababu,	hiyo	yote	ni	sehemu	ya	mfumo	wa	kivuli.	Huu	ni	mfano	wa	
Plato,	 na	 kisha	 wale	 walioangazwa,	 wale	 wanaokuja	 kwenye	 nuru.		
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Wanaingia	ndani	ya	Kristo,	mwili	ni	wa	Kristo.	Na	kisha	wanawekwa	huru	
kutoka	kwenye	sheria.	"Hatuko	tena	chini	ya	sheria,	tuko	chini	ya	neema."		
Na	aina	zote	hizo	za	mambo.	Kwa	hiyo	ili	Waadventista	waingie	kwenye	
Sabato,	 iliwabidi	watoe	hilo	nje	ya	kifungu	hicho	na	kutenganisha	sheria	
ya	maadili	na	sherehe.		
Na	 ndiyo	maana	nikiwa	Msabato	mchanga,	 niliwafundisha	watu	 kuhusu	
sheria	hizo	mbili.	Sheria	mbili,	sheria	ya	maadili	na	sherehe.	
Adrian:	Hata	Biblia	haitumii	maneno	haya.		Ellen	White	anatumia	maneno	
haya	 kwa	 furaha.	 Kwa	 sababu	 anafurahi	 kutumia	 kioo	 kutuangazia	 kile	
tunachofikiria	 na	 kutufundisha	 mambo	 kupitia	 mtazamo	 huo	 wa	 awali.	
Hakuna	shida	kutumia	maadili	na	sherehe	kwa	maana	hiyo,	kwa	sababu	
hiyo	ndiyo	lugha	tuliyoielewa.		Kwa	hiyo,	kama	Yesu	alivyosimulia	mfano	
wa	 tajiri	 Lazaro,	 ambao	 kila	 mtu	 alielewa,	 alisema	 ukweli	 kupitia	
mtazamo	 huo	 wa	 awali.	 Ni	 sawa	 na	 maadili	 na	 sherehe.	 Lakini	 Biblia	
haitaji	kamwe	maadili	na	sherehe.	
Unaposoma	Mahubiri	ya	Mlimani,	Yeye	haweki	tofauti.	Yote	ni	Torati	kwa	
Yesu.	Kwa	hiyo	basi	tunashuka	kwenye	mstari	wa	22,	kwa	mfano,	“Lakini	
andiko	 limeyafunga	 yote	 chini	 ya	 nguvu	 ya	 dhambi,	 makusudi	 hao	
waaminio	 wapewe	 ile	 ahadi	 kwa	 imani	 ya	 Yesu	 Kristo.	 Lakini	 kabla	 ya	
kuja	 ile	 imani	 tulikuwa	 tumewekwa	chini	ya	 sheria,	 tumefungwa	mpaka	
ije	 ile	 imani	 itakayofunuliwa.”	 Sasa	 G.I.	 Butler	 na	 Uriah	 Smith…,	 kwa	
hakika,	 inaposema	 neno,	 “Lakini	 kabla	 ya	 imani	 kuja,”	 huna	 budi	
kulibadilisha	neno	hilo	na	Kristo.	 	"Lakini	kabla	Kristo	hajaja,	sisi	tukiwa	
Wayahudi	 tulikuwa	 tumewekwa	 chini	 ya	 sheria,	 tumefungwa	mpaka	 ile	
imani	itakayofunuliwa	Kristo	atakapokuja."	Hivyo	ndivyo	Butler	na	Smith	
walivyofasiri	kifungu	hiki.	
[Gary:	Imani	ya	kwanza	ni	Kristo,	lakini	imani	ya	pili	ni	imani.	
Adrian:	 "Kabla	 ya	 kuja	 imani	 tulikuwa	 tumewekwa	 chini	 ya	 sheria,	
tumefungwa	 hata	 tuifikie	 imani."	 Kwa	 hiyo	 walikuwa	 na	 imani	 mpaka	
imani	 ingekuja.	 Je,	 kila	mtu	yuko	pamoja	nami?	 	 Sisi	 sote	 tuko	vizuri	na	
hilo?	
[Obadia:	Subiri,	ni	nani	aliyeamini	haya?	
Adrian:	GI	Butler,	Uriah	Smith,	na	viongozi	wengi	
[Obadia:	Wanasema	Yesu	alikuwa	imani?]	
Vema	ili	kudumisha	mfumo	huu,	kwamba	hadi	Kristo	alipokuja	kulikuwa	
na	 sheria,	 na	 kisha	 imani,	 imani	 ya	 Yesu	 inakuja	 baada	 ya	 wakati	 wa	
Kristo	au	wakati	wa	Kristo,	viriba	vipya	vya	divai,	viriba	vipya	vya	divai	
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vinaingia.	Na	hii	ni	ya	zamani	hii	ni	mpya,	sawa?	Lakini	ikiwa	unasoma	na	
unapaswa	 kusoma	 Injili	 katika	 Wagalatia	 na	 E.J	 Waggoner...	 Kila	 mtu	
anahitaji	kusoma	hili	maana	ni	muhimu	sana.		
Sasa	 unaweza	 kulazimika	 kuisoma	 mara	 kadhaa.	 	 Nilifanya,	 na	 ilikuwa	
kama,	 "Anasema	 nini?"	 Isipokuwa	 wewe	 ni	 Danny	 Brown.	 Anampenda	
Wagoner.	Ni	kama,	napenda	A.T.		Jones,	Waggoner	ni	mgumu.	
Jones	huchosha	kidogo,	lakini	angalau,	unajua	anamaanisha	nini.		Kamwe	
huelewi	anachosema.	 	Wagoner	ni	kama,	 "Je,	 anamaanisha	hii,	 au	hii,	 au	
hii?"	Lakini	jambo	alilosema,	alimwambia	Butler,	unarudi	kwenye	mstari	
wa	19	wa	Waggoner	akisema,	"Kwa	nini	basi	sheria?"	Naye	akasema,	"Hii	
ndiyo	sheria	ya	maadili."	Kwa	sababu	kama	katika	mfumo	huu,	utaamua	
kwamba	sheria	kama	ilivyotajwa	katika	mstari	wa	19,	ikiwa	utaweka	hoja	
ya	Waggoner	kuhusu	sheria	ya	maadili	katika	mfumo	wa	Butler	na	Smith,	
basi	umeifuta	Sabato.	
[Gary:	Na	hayo	ndiyo	yalikuwa	malalamiko	yao.]	
Na	 ndivyo	walivyobishana.	 Kwa	 sababu	waliendelea	 tu	 kusema,	 “Lakini	
inasema	 hata	 mzao	 aje.”	 	 Lakini	 Wagoner	 anasema,	 “Lakini	 unahitaji	
kuendelea	 kusoma.”	 “mpaka	mzao	 ambaye	 alipewa	 ahadi	 ije.”	Na	 usemi	
wa	 Waggoner	 hapa,	 ya	 kwamba	 kuja	 huku	 ni	 Kuja	 kwa	 Mara	 ya	 Pili,	
ambayo	inaonyesha	ya	kwamba	ahadi	basi	inatimizwa	kwa	uzao.	Na	ahadi	
haijatimia	 kwa	 wazao	 bado,	 basi	 ahadi	 ni	 gani?	 Ni	 ahadi	 gani	 ambayo	
ilitolewa	kwa	Abrahamu	na	kwa	uzao	wake?	
[Hadhira:	Kurithi	ulimwengu	mzima.]	
Kurithi	Dunia	nzima.	Na	kwa	hivyo	kitaalam	hili	halifanyiki	hadi	mwisho	
wa	miaka	elfu.	Ndiyo.	Hapo	ndipo	Agano	linapotolewa.	
Kwa	 hiyo	 badiliko	 hilo	 rahisi	 katika,	 “mpaka	 yule	 mzao	 aliyepewa	 ile	
ahadi	 aje.”	 Na	 Wagoner	 anazidi	 kueleza,	 kwamba	 aya	 hii	 kwa	 hakika	
inarejelea	mpaka	angalau	Ujio	wa	Pili.	Maana	yake	neno	mpaka	 linakuja	
kwenye	 ujio	 wa	 Pili,	 ambalo	 linamaanisha,	 “Kwa	 nini	 basi	 sheria?		
Ilinenwa	kwa	sababu	ya	uasi	mpaka	uzao	ujao.”	Ambayo	ingeruhusu	zile	
amri	 10	 za	 maadili	 kuendelea	 hadi	 Ujio	 wa	 Pili	 na	 kuihifadhi	 Sabato.		
Unanifuata?	
Kwa	 hiyo	Wagoner	 alikuwa	 na	mpangilio	mpya,	mfumo	mpya	 aliokuwa	
akiutumia.	 Lakini	 ndugu	 walihukumu	 mafundisho	 ya	 Waggoner	 juu	 ya	
mfumo	ambao	walikuwa	wakiutumia.	
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Kwa	 hivyo	 kupata	 tofauti	 kati	 ya	 mifumo	 hii	 miwili,	 inachukua	 muda	
mrefu	kuingia	kwenye	kichwa	 chako.	 	Na	watu	wengi	ni	 kama,	 "Unajua,	
nini	kilichopo	kwa	ajili	ya	chakula	cha	mchana."		
Kama,	 "Je,	 ni	 lazima	 nifanyie	 kazi	 haya	 yote?"	 Hili	 ni	 muhimu	 sana	
kuelewa	 kwa	 sababu	mabadiliko	 katika	mfumo	 ambao	Wagoner	 anatoa	
hapa,	 ndiyo	 yaliyoanza	 mwanzo	 na	 mvua	 ya	 masika.	 Ndiyo	 maana	 ni	
muhimu	sana	kujaribu	na	kupata	kuibgia	katika	kichwa	chako	kuhusu	hili.	
[Craig:	 Je,	 ninaweza	 kutoa	 maoni?	 	 Jinsi	 nilivyoelewa,	 kwamba	
wanachosema	Uriah	Smith	na	Butler,	ni	kwamba,	Paulo	yuko	hapa	Mlima	
Sinai	 akizungumza	 kuhusu	 wakati	 ujao.	 Kwa	 kweli,	 Paulo	 kwa	 sasa	
amepita	miaka	sita	msalabani	akizungumzia	siku	zijazo.	Na	hilo	 lilikuwa	
kosa	kubwa	ambalo	nilifikiri	Butler	alifanya.]	
Adrian:	Hilo	ni	 jambo	 zuri.	Mahali.	 	Wanasema,	 “tulikuwa	 tumefungwa,”	
anazungumza	kuhusu	mahali	popote	humu	ndani,	kabla	Yesu	hajaja.	
[Craig:	 Lakini	 Paulo	 anazungumza	 kuhusu	 miaka	 26	 baada	 ya	 Msalaba	
hadi	mzao	ajapo.]	
Adrian:	Kwa	hiyo	anazungumza	kuhusu,	“mpaka	mzao	atakapokuja,”	kwa	
Paulo,	ni	hapa	baada	ya	msalaba,	si	hapa	kabla	ya	msalaba.		Hiyo	ni	hatua	
muhimu.	
[Craig:	Na	Vema,	mambo	mawili	niliyopata	kutoka	kwayo,	ilikuwa	ni	suala	
baada	ya	msalaba,	na	pili	muda.	Muda	haungeweza	kuwa	msalabani	kwa	
sababu	hiyo.	Kwa	hivyo	 inakupasa	kupata	muda	sahihi,	na	 lazima	upate	
kuielewa	 sheria	 katika	 usahihi	 wake.	 Ili	 kuweza	 kuelewa	 kile	 Paulo	
anachokisema.]	
Adrian:	Cha	kufurahisha	zaidi,	Ellen	White	alisema,	kwamba	sheria	katika	
Wagalatia	ilijumuisha	sheria	ya	maadili	na	ya	sherehe.	
Craig:	 Alichosema	 kilikuwa	 kanuni	 ya	 maadili	 ya	 amri	 10.	 Kitu	 kuhusu	
hilo,	ilikuwa	ni	maneno	tofauti.		[1SM	233]	
Adrian:	 Kwa	 hiyo	 kwa	 Ellen	 White	 kusema	 hivyo,	 anakubaliana	 na	
Wagoner	 95%.,	 Kwa	 sababu	 kuongeza	 sheria	 ya	 maadili	 kwenye	
Wagalatia	sura	ya	tatu	ni	kukubaliana	na	mfumo	wa	Waggoner.	Njia	pekee	
unayoweza	 kuweka	 sheria	 ya	 maadili	 katika	Wagalatia	 sura	 ya	 tatu	 na	
kuihifadhi	Sabato	ni	kukubaliana	na	mfumo	wake.	Na	mfumo	wa	Wagoner	
ulikuwa	upi?	Naam,	hapa	ndipo	tunapopaswa	kuelewa	hilo.	
Craig:	Agano	la	milele.	Wagalatia	4.	
	



208 

Adrian:	Agano	la	milele.	Wagonner	alikuwa	na	dhana	ya	agano	la	milele,	
na	 uwasilishaji	wake	 juu	 ya	maagano	 ulikuwa	 ule	wa	 uzoefu	wa	mioyo	
miwili.	Agano	la	kale	ni	mtu	wa	kale.		Agano	jipya	ni	mtu	mpya.	Agano	la	
kale	 namuahidi	 Mungu.	 Agano	 jipya	 ni	 Mungu	 ananiahidi.	 Ahadi	 bora,	
mambo	kama	hayo.	
Kwa	 hivyo,	 hii	 ndio	 tofauti	 kubwa,	muhimu	 kati	 ya	 Butler	 na	 Smith	 na	
Waggoner.	 	Butler	na	Smith	wanasema	kwamba	agano	 la	kale	ni	kipindi	
cha	 wakati	 ambacho	 kilikuwepo	 hadi	 wakati	 wa	 msalaba,	 na	 kwamba	
agano	 jipya	 ni	 kipindi	 cha	 wakati,	 au	 kipindi,	 ambacho	 kiko	 baada	 ya	
msalaba.	 Kwa	 hiyo	 vimetenganishwa,	 vimetenganishwa	 kabisa,	 moja	
kutoka	kwa	lingine.	 	Wagoner	anasema,	kwa	upande	mwingine,	kwamba	
agano	la	kale	ni	uzoefu	ambapo	Mungu	husababisha	dhambi	kuongezeka.	
Ni	 huduma	 ya	 mauti.	 Na	 hili	 limefafanuliwa,	 kama	 Craig	 alivyokuwa	
akisema,	katika	Wagalatia	sura	ya	nne.	Kwa	hiyo,	mfumo	wake	ulikuwa	ni	
agano	la	kale	na	agano	jipya	namna	hii.	

	
Lilianza	 moja	 kwa	 moja	 kwa	 Adamu.	 	 Ellen	 White	 anasema	 kwamba	
wakati	 Adamu	 na	 Hawa	 walipofanya	 dhambi,	 kwamba	 waliahidi	 kwa	
Mungu	utii	kamili.	[ST	Jan	23,	1879]	Walikuwa	wakimuahidi	Mungu.	Kwa	
hiyo	 tunapomuahidi	 Mungu,	 agano	 la	 kale.	 	 Ni	 agano	 ninalofanya	 na	
Mungu.	 Ibrahimu	 kwa	 hakika	 alimuahidi	 Mungu	 utii	 kamili	 au	 wa	
kudumu.	 	 Hicho	 ni	 kisa	 cha	 kufurahisha,	 lakini	 licha	 ya	 kwamba	
kinarejelewa	 kama,	 kipindi	 hicho	 cha	 wakati	 kinarejelewa	 kama,	 kwa	
sababu	ya	sehemu	ya	kwanza,	Ibrahimu	aliamini	kwamba	Mungu	alikuwa	
akimhesabu	kuwa	mwenye	haki.	Hiyo	ilikuwa	sehemu	ya	agano	la	milele.	
Ibrahimu	 aliamini	 ahadi	 za	 Mungu.	 Mungu	 alimuahidi	 Ibrahimu	 na	
Ibrahimu	alimwamini	Mungu.	Na	sehemu	hiyo	ni	ahadi	ya	milele,	ingawa	
alikosea	baada	ya	hayo.	
Kwa	hiyo,	Wagoner	alikuwa	akisema	kwamba	ili	tuwe	na	haki	kwa	imani,	
tuko	 chini	 ya	 agano	 la	 kale.	 Popote	 tulipo	katika	historia	 ya	wanadamu,	
iwe	hapa	[mbele	ya	Sinai]	au	hapa	[mbele	ya	msalaba]	au	hapa	[baada	ya	
msalaba]	popote	tulipo,	agano	la	kale	ni	huduma	ya	kifo.	Na	hii	ni	Warumi	



209 

sura	 ya	 tano	 mstari	 wa	 20,	 "Tena,	 torati	 iliingia	 ili	 kufanya	 kosa	 kuwa	
kubwa"	 ili	 Mungu	 atuokoe	 kwa	 imani	 pekee,	 lazima	 atuonyeshe	
kutowezekana	 kwetu	 kutenda	 haki	 ndani	 yetu.	 Na	 ili	 kufanya	 hivyo,	
lazima	atuonyeshe	sisi	ni	wadhambi	wa	kuchukiza	sana.	Na	hiyo	ni	kazi	
tukufu	 kwa	 sababu	 kuwaaminisha	 wanadamu	 kuwa	 wao	 ni	 wanyonge,	
masikini,	vipofu	na	uchi	sio	jambo	la	dogo.	Si	jambo	rahisi	hata	kidogo.	
[Alexandra:	 Kwa	 hiyo,	 ndiyo	maana	 andiko,	 "Ambazo	 kwazo	 tumepewa	
ahadi	 za	 ajabu	 ambazo	 ili	 kwa	 hizo	 tuweze	 kuwa	washirika	wa	 asili	 ya	
Uungu."	Sio	mimi	ninayetimiza	hilo.		Ni	mimi	ambaye	ninasema,	"Mungu,	
uliahidi	hilo."	
Adrian:	Ninaamini	kwamba	utanipa.		Ndiyo.	Uliniahidi.	
[Alexandra:	Badala	ya	kusema	nitalitimiza.	Nitalitimiza.]	
Adrian:	 Ndiyo.	 Ninaamini	 ahadi	 yako,	 na	 Ibrahimu	 alimwamini	 Mungu.		
Ikiwa	 sisi	 ni	 watoto	 wa	 Ibrahimu,	 “Uliahidi	 baba	 na	 ninakuamini.		
Nakuamini."	
Agano	 la	 Kale.	 Nitafanya.	 Nitafanya.	 	 Yote	 ambayo	 Bwana	 amesema	
tutayafanya.	 Hilo	 ndilo	 agano	 la	 kale	 unaloliona?	 Hivyo	 hili	 ni	muhimu.		
Nilipata	 tu	 kupitia	Wagalatia	 sura	 ya	 nne,	 “Kwa	maana	 imeandikwa	 ya	
kwamba	 Ibrahimu	 alikuwa	 na	wana	wawili,	mmoja	 kwa	mjakazi	 na	wa	
mwanamke	huru.	Lakini	wa	mwanamke	huru	alikuwa	wa	ahadi."	
Unaposhughulika	juu	ya	maagano	mawili,	Moja	ya	mambo	magumu	zaidi	
kwa	watu	kuyaweka	katika	vichwa	vyao	ni	kujua	ni	mambo	gani	ambayo	
ni	madai	kwa	haya	ambayo	ni	maagano	mawili.	Moja	kutoka	Mlima	Sinai,	
ambaye	ni	 jinsi	 ya	 utumwa,	 ambaye	ni	Hajiri.	 Kwa	hiyo	Paulo	 anasema,	
tazama,	 hivi	 ndivyo	 maagano	 mawili	 yanavyofanya	 kazi.	 	 Mwanamume	
mmoja,	Ibrahimu,	katika	maisha	yake	alikuwa	ameoa	wanawake	wawili	
[Craig:	kwa	wakati	huo	huo.]	
Alioana	na	Sara	kwanza,	lakini	hakuzaa	mrithi.	Kwa	hiyo	Mungu	alikuwa	
amewaahidi	 mrithi,	 lakini	 Abrahamu	 na	 Sara	 hawakuweza	 kuamini	
kwamba	 wao	 wenyewe	 wangeweza	 kupewa	 mtoto.	 Kwa	 hiyo	 Hajiri	
anakuja	kwenye	tukio.		
Sawa,	naye	hutoa	mzao,	na	ndiyo	maana	agano	la	kale	hutangulia	kwanza.	
Kwa	 sababu	 mzao,	 tunda	 la	 Hajiri	 anayewakilisha	 agano	 la	 kale	 huja	
kwanza.	
Tuliposwa	 kwenye	 agano	 jipya	 kwanza.	 Sara	 anawakilisha	 agano	 jipya,	
lakini	hatukuweza	kuzaa.	Na	kisha	hatimaye,	tunaweza	kusema	mzao	wa	
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zamani	na	mzao	mpya.		Uzao	mpya	unapokuja,	ndipo	agano	jipya	linaanza	
kudhihirika.	Na	ndio	maana	ni	agano	jipya	au	agano	la	pili.		Ingawa	lilikuja	
kwanza,	likazaa	mwishoni.	
Na	 haya	 yote	 yalikuwa	 yanatokea	 katika	 maisha	 ya	 mtu	 mmoja.		
Mwanaume	mmoja.	Kwa	hiyo	anapitia	maagano	yote	mawili	kwa	wakati	
mmoja.	 Alichumbiana	 kwanza	 na	 Sarah,	 na	 hatimaye	 ...	 Naam,	 nilidhani	
inaweza	 kuja	 mbele	 kidogo.	 	 Wakati	 mbegu	 mpya	 inapotokea,	 sijui	
alikuwa	 na	 umri	 gani,	 lakini	 Ishmaeli	 alipokuwa	 na	 umri	 wa	 miaka	 13	
hivi,	yule	mjakazi	anatupwa	nje.	Agano	la	kale	linaisha.	Linatoweka.	Liko	
tayari	 kutoweka	na	ni	 agano	 jipya	pekee	 lililosalia	 na	huo	ni	wakati	wa	
kutiwa	 muhuri	 kwa	 ajili	 yetu.	 Sawa.	 Kwa	 hiyo	 maisha	 ya	 Ibrahimu	
yanakueleza	maagano	mawili	kwa	uwazi	sana,	kwa	urahisi	sana.	
[Craig:	 Je,	ninaweza	kuongeza	 tu	kwa	hilo?	Kwamba	uzao	wa	kale,	 tabia	
hiyo	 inawakilisha	agano	 la	kale.	Tabia	ya	uzao	mpya	 inawakilisha	agano	
jipya.	 Hivyo	 kwa	 wana	 wawili,	 wahusika	 wa	 wana	 wawili	 walielezea	
maagano	mawili	ni	hali	mbili	za	moyo.	
Adrian:	 Ndiyo,	 na	 wana	 wote	 wawili	 walikuwa	 ndani	 ya	 nyumba	 kwa	
wakati	mmoja.	
[Craig:	Kama	Ishmaeli	alivyokuwa	kinyume	dhidi	ya	kila	mtu	na	kila	mtu	
alikuwa	kinyume	dhidi	yake.	Alikuwa	mwasi.	Hilo	ndilo	agano	letu	la	kale.		
Na	 kama	 vile	 Isaka	 alivyokuwa	mtiifu	 na	 kunyenyekea	 kwa	 baba	 yake,	
hata	 akatolewa	 kuwa	 dhabihu.	 Hiyo	 ni	 hali	 mpya	 ya	 moyo	 kuweza	
kumtiisha	 mtu	 wa	 kale	 atolewe	 kafara.	 Na	 nilipata	 hiyo.	 Hiyo	 ndiyo	
ilikuwa	 sehemu	 nzuri	 zaidi	 kuhusu	 kile	 ambacho	 Wagoner	 alichokuwa	
akisema.	Watoto	wawili	wa	wale	wanawake	wawili	walikuwa	ni	hali	mbili	
za	moyo.]	
Adrian:	 Ndiyo.	 Ninamaanisha,	 ni	wazi	 kwamba	 jambo	 hili	 limedhihirika	
kwa	 Hajiri	 na	 Sara	 kwa	 sababu	 Hajiri	 anampa	 Sara	 midomo.	 Anampa	
wakati	mgumu.	 Lakini	 inadhihirishwa	 zaidi	 katika	 Ishmaeli	 kwa	 sababu	
ya	kanuni	ya	ukuzaji	ambayo	tunaona	ikitokea.		
Kwa	hivyo	tunapoelewa	mchakato	huu,	ikiwa	sisi	ni	watoto	wa	Ibrahimu,	
tutatembea	 katika	 kufuata	 nyayo	 za	 baba	 yetu,	 Ibrahimu.	 	 Na	 hii	 ndiyo	
njia	ambayo	sote	tutaifuata.	
Na	 mara	 tunapoelewa	 kuwa	 huu	 ndio	 mchakato	 ndio	 ulionisaidia	
kuelewa.		Sawa,	agano	la	kale	huja	kwanza	kunionyesha	dhambi	yangu.	Ili	
basi	neema	 izidi	kuwa	nyingi	 zaidi.	Hilo	ndilo	 lililonifungulia,	 visa	vyote	
vya	Agano	la	Kale	kuhusu	tabia	ya	Mungu.	Sasa,	unafanyaje	uhusiano	huo?	
Je,	hiyo	ilikuwa	ni	kuruka	kwa	Wagoner?	
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Kwa	sababu	kama	 tulivyosema	 jana	usiku,	 kwamba	Musa	katika	Kutoka	
sura	 ya	 32,	 wakati	 Mungu	 anasema,	 "Musa,	 simama	 kando,	
nitawaangamiza	 kwa	 dakika	 moja."	 	 Musa	 alikuwa	 akijaribiwa	 kwa	
mawazo	kwamba	watu	hawa	yamkini	wanapaswa	kuangamizwa	kwa	yale	
waliyoyafanya.	 Tulipitia	 hali	 ya,	 vema,	 ikiwa	 Musa	 anamsihi	 Mungu,	
kwanza,	 anamwasi	 Mungu	 kwa	 kutosimama	 kando.	 Pili,	 anafanya	
maombezi,	 lakini	 jinsi	 anavyofanya	maombezi	 ama	ana	huruma	zaidi	 ya	
Mungu,	 jambo	 ambalo	 tunajua	 si	 kweli.	 Na	 kama	 Mungu	 anajaribu	 tu,	
kama	 anamjaribu	 tu	 Musa,	 basi	 anadanganya.	 Kwa	 sababu	 kama	
hakusudii	 kuwafuta	 na	 anamwambia	 kuwa	 atawafuta,	 basi	 huko	 si	
kusema	ukweli.	
Kwa	 hiyo,	 tunatatuaje	 hili?	 Kwa	 urahisi	 sana,	 agano	 la	 kale.	 Musa	
anashindana	na	asili	yake	ambayo	watu	hawa	wameiona	na	kwamba	kila	
dhambi	 lazima	 iadhibiwe,	 na	 kwa	 hiyo	 Mungu	 anakuja	 kwa	 Musa	 na	
kumwambia	kile	anachofikiri	kwamba	watu	hawa	wanahitaji	kufutwa.	Na	
hivyo	 ndivyo	 unavyoweza	 kuanza	 kuelewa	 visa	 vya	 Agano	 la	 Kale	
unapoelewa	maagano	mawili	kwa	usahihi.	
Ninazungumza	 haya	 yote	 katika	 sura	 ya	 21	 ya	 Agape.	 Inachukua	muda	
kidogo,	 lakini	 hii	 ndiyo	 sababu	ujumbe	wa	1888	wa	maagano	mawili	 ni	
muhimu	 ili	 kutufikisha	 kwenye	muhuri	wa	Mungu,	 ambapo	 tuna	 jina	 la	
Baba.	 Kwa	 sababu	 ni	 maagano	 mawili	 ambayo	 yanaturuhusu	 kuelezea	
hadithi	 hizi	 zote	 katika	 Agano	 la	 Kale	 ambapo	 Mungu	 anaonekana	
kuamuru	mauaji	na	kifo	na	uharibifu.	Lakini	huu	ni	mchakato	wa	agano	la	
kale,	 kwa	 sababu	 sheria	 inapoingia,	 Mungu	 anapoingia,	 hufanya	 kosa	
kuwa	kubwa.	Analifanya	kuwa	kubwa	zaidi.		Analifanya	kuwa	kubwa	zaidi	
ili	neema	izidi	kuwa	nyingi	zaidi.	Ukiweza	kufahamu	dhana	hiyo.	
	 	
Tunahitaji	 kufa	 kila	 siku,	 lakini	 njia	 pekee	unayokufa	 kila	 siku	ni	 kuona	
jinsi	ulivyo	chukizo	na	mbaya	katika	tabia	yako.	Na	tabia	yako	inapotoka,	
wewe	 ni	 kama,	 “Loo	 jamani.	 Kwa	 sababu	 ingawa	 ni	mbegu	 ndogo	 sana	
moyoni	 mwako,	 huitambui.	 Huioni,	 na	 kwa	 hiyo	 Mungu	 aliiacha	 ikue,	
halafu	unaiona	na	kisha	neema	inaongezeka	zaidi.	
[Chris:	 Kama	 mfano	 ule	 mdogo	 katika	 Maendeleo	 ya	 msafiri	 ambapo	
vumbi	liko	kwenye	chumba	chote	kisha	injili	ya	maji	inakuja]	
Ndiyo.	 Injili.	 Ndiyo.	 Limesongwa	 na	 mavumbi,	 agano	 la	 kale.	 Na	 kisha	
aliponyunyiza	maji,	 injili.	Kwa	hiyo	katika	Maendeleo	ya	Msafiri,	 kanuni	
hiyo	 inafunuliwa	 katika	 maisha	 ya	 mtu	 mmoja.	 Anakaribia	 kufa,	 lakini	
maji	ya	injili	huja	na	kila	kitu	kiko	katika	hali	mpya.	
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Kwa	hivyo	hiyo	ndiyo	ilikuwa	msaada	kwangu.	Na	ulisoma	kitabu	Studies	
in	Galatians	 cha	A.T.	 	 Jones,	 na	 tunacho	kitabu	kule	 juu	kwenye	Talking	
Rock,	 The	 Two	 Covenants	 in	 Galatians.	 	 Ambayo	 ni	 sehemu	 yaziada	 ya	
Masomo	katika	Wagalatia.	Na	alisema	maneno	haya	mazuri.	Ni	 agano	 la	
Sinai	 ndilo	 linalotuongoza	 kwenye	 agano	 jipya.	 Ni	 agano	 la	 kale	
linalotuongoza	 kwenye	 agano	 jipya.	 	 Na	 mara	 nilipoelewa	 kanuni	 hiyo,	
ninaenda,	 “Huo	 hapo	 muundo	 wa	 kimungu.	 Tuna	 maagano	 mawili	 na	
maagano	mawili	ni	kielelezo	cha	muundo	wa	kimungu.”	
Chanzo	Njia,	sawa.	Na	hii	inachukua	muda	kidogo.	Tutapeleka	mshale	hivi,	
[wima]	na	 tuna	 agano	 la	 kale,	 ambalo	ni	 huduma	ya	kifo,	 2	Wakorintho	
3:7.	 	 Ili	kuingia	katika	uzima,	ni	 lazima	uzikwe	katika	ubatizo	pamoja	na	
Kristo.	 Kuna	 njia	moja	 tu	 ya	 kuingia	 katika	 agano	 jipya,	 nayo	 ni	 kupitia	
kifo.	 Agano	 la	 kale	 ndilo	 linalozaa	 mauti	 ambayo	 inakuongoza	 kwenye	
uzima.	Kwa	hivyo	 ingawa	maisha	hayo	ni	kinyume	na	kifo,	ni	mpangilio	
wa	kifo	hadi	uzima.	
Kwa	 hiyo	 Paulo	 anaposema	 kwamba	 sisi	 si	 wahudumu	 wa	 zamani,	 na	
tusome	hilo	katika	Wakorintho	wa	pili	 sura	ya	 tatu.	Wakorintho	wa	Pili	
sura	ya	tatu?	Mstari	wa	6,	“Naye	ndiye	aliyetutosheleza	kuwa	wahudumu	
wa	agano	jipya;	si	wa	andiko,	bali	wa	roho;	kwa	maana	andiko	huua,	bali	
roho	huhuisha..”	Anasema,	"Lakini	roho	hutia	uzima,"	ambayo	inasisitiza	
mfumo	wa	upinzani.	Lakini	nadhani	ukiangalia	neno	hilo,	 lakini,	ni	 'hata'	
au	'na'?	Neno	la	Kigiriki	'lakini'	ni	lipi	hapo?	
[Chris:	Nilipata	de.	'Lakini'	ya	mwisho	katika	2	Wakorintho	3:6.]	
Adrian:	'Lakini'	ya	mwisho.		Sawa.		Nipe	ufafanuzi	wa	de.	
[Chris:	Strong	Ukurasa	wa	g1161	unasema,	 "Chembe	chembe	pinzani	au	
endelevu	lakini	na	kadhalika	pia,	na,	lakini,	zaidi	ya	hayo	na	sasa."	
Adrian:	Asante.	Nilifikiri	hivyo.	Inaweza	kutafsiriwa	na.	"Andiko	huua,	NA	
Roho	huhuisha."	Inaweza	kutafsiriwa	'na'	sio	'lakini'.	
Asante.	 Hivyo	 ndivyo	 nilivyofikiri.	 	 Kwa	 hiyo	 hilo	 ni	 muhimu	 sana	
kulielewa,	kwa	sababu	kumbuka	Mungu	anasema	katika	Kumbukumbu	la	
Torati	 32:39,	 “Naua	 na	 ninahuisha.”	 Hivyo	 ndivyo	 Paulo	 anavyorejelea	
hapa.	“Andiko	huua,	na	roho	huhuisha.”	Ni	agano	lile	lile.	Ni	mfumo	uleule	
kwa	 sababu	maagano	mawili	 yanafanya	kazi	 kwa	muda	wote.	Kwa	hiyo	
Mungu	anapoua,	anaua	ule	utu	wa	kale.	
[Lumy:Kwa	faida	yetu.	
Kwa	 faida	 yetu.	 Ili	 kutuweka	huru	kutoka	kwenye	utu	wetu	wa	 zamani.		
Hapo	 ndipo	 anasema	 naua	 na	 ninafanya	 kuwa	 hai.	 Na	 ikiwa	 tutakosa,	
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anasema,	wacha	 niseme	 hili	 tena	 ili	msinielewe	 vibaya.	 Nitaweka	 nukta	
pacha	kidogo	hapa	kwa	ajili	yako	na	wafasiri	niliowajeruhi	na	ninaponya.	
Ndio	 maana	 anamaanisha	 naua	 na	 ninafanya	 hai.	 Ninajeruhi	 na	
ninaponya.	 Ninaruhusu	 huduma	 ya	 kifo	 ifanyike	 maishani	 mwako	 ili	
nipate	 kuifanya	 neema	 kuwa	 nyingi	 zaidi.	 Na	 kwa	 sababu	 ya	 agano	 la	
milele,	agano	la	milele	la	 jinsi	Mungu	anavyokoa	watu	ni	sawa	kabisa	na	
katika	Agano	la	Kale	kama	ilivyo	katika	Agano	Jipya.	Yeye	daima	anatafuta	
kudhihirisha	dhambi	kwa	watu	kwa	upole	ili	kuwapa	neema	nyingi	zaidi.	
[Hadhira:	Amina.]	
Adrian:	Hii	ndiyo	sababu	Mungu	anajaribu	kumfikia	Sauli	katika	Samweli	
wa	kwanza	15.	
[Obadia:	 Siku	 zote	 nilijiuliza	 wakati	 mwingine	 ikiwa	 kama	 Mungu	
anaruhusu	 dhambi	 kuongezeka,	 kama	 ulivyosema,	 zaidi	 ya	 vile	 Shetani	
ambavyo	angetaka	iwe	katika	maisha	ya	baadhi	ya	watu	katika	hali	fulani.	
Je,	hiyo	ina	maana?]	
Adrian:	 Ndio,	 hiyo	 inaeleweka	 kabisa	 kwa	 sababu	 harufu	 ikizidi	 kuwa	
mbaya,	 utafanya	 jambo	 kuhusu	 hilo.	 Ikiwa	 anaweza	 kukuua	 kwa	 hila	
ndani	 ya	 kipindi	 cha	 miaka	 40,	 bila	 wewe	 kujua	 kinachoendelea,	 ni	
afadhali	afanye	hivyo.	
Walete	 tu	 watu	 wanywe	 chai	 na	 kahawa	 kwa	 miaka	 40,	 hujui	 hata	
unauawa	 polepole.	 Ubongo	 wako	 unakaangwa.	 Hata	 wewe	 huijui.	 Kwa	
sababu	huwezi	kuhisi	tofauti	yoyote.			
Unajisikia	 vizuri.	 Naam,	 isipokuwa	 kunywa	 vikombe	 10	 kwa	 siku	 au	
vikombe	vitano	kwa	siku	basi	unaweza	kujisikia,	tofauti,	hivyo.	
Mstari	wa	pili,	 Samweli	wa	 kwanza	15,	 hii	 ni	 changamoto.15	mstari	wa	
pili,	 “Bwana,	Mungu	wa	majeshi,	asema	hivi.	Nayakumbuka	yale	ambayo	
Amaleki….”	 	 Neno	 hilo	 kumbuka	 ni	 neno	 lile	 lile	 la	 Kiebrania	 kama	
kuwapatiliza	watoto	maovu	ya	baba	zao.Neno	hilo	'Kumbuka'	ni	muhimu.	
Analeta	 amri	 ya	 pili	 ya	 adhabu	 ambayo	 inakaribia	 kutolewa	 katika	 kesi	
hii.	 “Nalikumbuka	 jambo	 ambalo	 Amaleki	 waliwatenda	 Israeli,	 jinsi	
walivyomvizia	 njiani,	 hapo	 alipopanda	 kutoka	 Misri.	 Sasa	 enenda	
ukawapige	Amaleki	na	kuangamiza	kabisa	vitu	vyote	walivyo	navyo,	wala	
usiwaachilie;	 bali	 uwaue	 mwanamume	 na	 mwanamke,	 na	 	 watoto	
wachanga	na	wanaonyonya,	ng'ombe	na	kondoo,	ngamia	na	punda."	Watu	
wengi,	 Wakristo	 wengi,	 wangeweza	 kuniambia	 kwamba	 Mungu	 hapa	
alimwamuru	 nabii	 Wake	 kumwambia	 mtumishi	 wake?	 Sauli	 alikuwa	
mtumishi	wake?	
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[Craig:Si	katika	hatua	hiyo.]	
Adrian:	 Je,	 Sauli	 ana	 tatizo	 la	 pepo?	 	 Kwa	 hiyo	 atamwambia	 mtumishi	
wake	aliyepagawa	na	pepo	aende	kuwaua	watoto	wadogo?	
[Craig:	 Alikuwa	 amemaliza	 tu	 kumuua	 mwanawe	 katika	 sura	
iliyotangulia.]	
Adrian:	 Kwa	 hiyo	 katika	 sura	 iliyotangulia,	 Yonathani	 anaposhinda	
ushindi	 mkuu	 kwa	 Israeli,	 Sauli	 anafanya	 nini?	 Kama,	 "Hey,	 mimi	 si	
sehemu	ya	tukio	hilo.	Sipati	utukufu	kwa	hili.	Mtu	yeyote	akila	chochote	
mpaka	 nipate	 kisasi	 cha	 adui	 zangu,	 na	 auawe."	 Ndivyo	 unavyojiingiza	
kwenye	tukio,	sivyo?	
Na	 hivyo	 Yonathani	 hakusikia	 hilo	 kwa	 sababu	 alikuwa	 na	 shughuli	
nyingi,	 na	 anachukua	 asali	 kidogo	 kwenye	 mwisho	 wa	 fimbo	 yake	 na	
akala	 baadhi	 ya	 asali.	 Na	 kwa	 sababu	 Sauli	 hakuruhusu	 mtu	 kula,	
walipomaliza	 kukabiliana	 na	 hali	 hiyo,	 walikuwa	 na	 njaa	 sana,	
wakakamata	 na	 kuchinja	 wanyama	 na	 wakala	 nyama	 ambayo	 bado	 ina	
damu	 ndani	 yake.	 Nao	 walifanya	 mambo	 mabaya,	 kwa	 sababu	 Sauli	
alitesa	kwa	njaa	karibia	kufa.	
...Haya.	 Na	 inavutia	 jinsi	 Sauli	 anavyosema,	 "Vema,	 tunahitaji	 kujua	
dhambi	iko	wapi	katika	kambi	hii."	 	Naye	akasema,	"Kura	na	ipigwe."	Na	
kura	inamwangukia	Yonathani.		
Naye	 Sauli	 akamwambia	 Yonathani,	 mstari	 wa	 43,	 14:43,	 “Ndipo	 Sauli	
akamwambia	Yonathani,	Niambie	ulilofanya;	Yonathani	akamwambia	na	
kusema,	 ‘Nilionja	 asali	 kidogo	 tu	 kwa	 ncha	 ya	 fimbo	 yangu	 iliyokuwa	
mkononi	mwangu,	 na	 tazama,	 lazima	 nife.’”	 Ni	 hali	 ya	 kijinga	 jinsi	 gani.	
Una	wazimu?	Haya	baba,	 unafanya	nini.	 Sauli	 akajibu,	Mungu	na	 afanye	
hivyo,	 na	 kuzidi,	 maana	 hakika	 utakufa,	 Yonathani.	 Je,	 hiyo	 inaonekana	
kama	mtu	ambaye	kweli	ana	uhusiano	mzuri	na	Bwana	wake?	
Hiyo	ni	mbaya	sana,	 sawa.	Anataka	kuhifadhi	heshima	yake	mwenyewe.		
Anataka	kuonekana	mzuri	na	njia	ya	kujenga	hisia	ya	hofu	na	utakatifu	ni	
kuanza	kuua	watu.	Ni	kama,	"Utafanya	 fujo	na	enzi	yangu,	nitakuua."	Na	
kwa	 hivyo	 watu	 wanaingilia	 kati,	 demokrasia	 kidogo	 inaanza	 kutokea	
hapa.	 Mstari	 wa	 45,	 “Walakini	 watu	 wakamwambia	 Sauli,	 Je!	 Atakufa	
Yonathani,	 ambaye	 ndiye	 aliyeufanya	 huo	wokovu	mkuu	 katika	 Israeli?	
Hasha!	 Aishivyo	 BWANA,	 hautaanguka	 chini	 hata	 unywele	 mmoja	 wa	
kichwa	 chake;	 kwa	maana	 ametenda	 kazi	 pamoja	 na	 Mungu	 leo.	 Hivyo	
hao	watu	wakamponya	Yonathani,	asife.”	
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[Alexandra:	Kila	mtu	anazungumza	juu	ya	Mungu	hapa.	Mungu	alitusaidia	
kuwaua	watu	hawa	wote	na	sasa	Mungu	ananielekeza	nimuue	mwanangu	
kwa	sababu	yeye…Maskini	Mungu.	
Adrian:	Ndiyo.	Maskini	Mungu.	Yote	kwa	jina	la	Mungu.	
Kwa	 hivyo	 jibu	 ni	 lipi?	 Sasa	 Sauli	 amejaribu	 kujiingiza	 katika	 ushindi	
ambao	 mtoto	 wake	 alikuwa	 ameshinda.	 Ambao	 mwanawe	 kwa	 uhuru	
angemwacha	 baba	 yake	 apate	 utukufu	 wote,	 nina	 hakika	 bila	 malipo,	
alimpenda	 baba	 yake.	 Lakini	 hapana,	 ikiwa	 hakufanya	 hivyo,	 basi	
alipaswa	 kujiingiza	 ndani	 yake,	 anauharibu	 kabisa.	 Na	 sasa	 jambo	
alilotafuta	 kufikia,	 ambalo	 lilikuwa	 kujipatia	 utukufu	 zaidi,	 sasa	
ameuweka	 ufalme	 wote	 pembeni.	 Na	 wanamchukia	 sana	 na	 Sauli	
anafikiria	nini	katika	hatua	hii?	Naam,	ni	wazi,	anafikiri	kwamba	shetani	
anamwambia,	 "Sauli,	watu	wanafikiri	mwanao	 angekuwa	mfalme	mzuri	
na	 umejiaibisha	 tu.	 Kwa	 hiyo	 unahitaji	 kujikomboa."	 Je,	 unajikomboaje?		
Mfalme	anajikomboaje?	Nenda	ukaue	watu.	
Hivyo	 ndivyo	 unavyofanya.	 Kwa	 hiyo	 mstari	 wa	 46,	 Wafilisti,	 Sauli	
anarudi	 nyumbani,	 Wafilisti	 wanarudi	 nyumbani.	 Mstari	 wa	 47,	 “Basi	
Sauli	 alipokwisha	 kuutwaa	 ufalme	 juu	 ya	 Israeli,	 alipigana	 na	 adui	 zake	
wote	 pande	 zote,	 juu	 ya	 Moabu,	 na	 juu	 ya	 wana	 wa	 Amoni,	 na	 juu	 ya	
Edomu,	 na	 juu	 ya	 wafalme	 wa	 Soba,	 na	 juu	 ya	 Wafilisti;	 na	 po	 pote	
alipogeukia,	akawashinda.”	
Sauli	anaenda	kwenye	hali	ya	kuendesha	gari	kwa	kasi.	Anaua	kila	mtu	na	
yuko	kwenye	harakati	za	kuangamiza.	Je,	unafikiri	kwamba	Sauli	hakujua	
historia	 ya	 kile	 ambacho	 Waamaleki	 walikifanya	 kwa	 watu	 wake?	 Na	
ukisoma,	ukisoma	Roho	ya	Unabii	kwa	makini,	Ellen	White	anasema	kile	
kilichoongezwa	 kwenye	 mamlaka	 ya	 Sauli	 ilikuwa	 ni	 amri	 ya	 Mungu	
iliyoongezwa	kwenye	mamlaka	yake.	[PP	629]	Sauli	alikuwa	amedhamiria	
kufanya	 hivi	 kwa	 Waamaleki.	 Alikuwa	 tayari	 ameamua	 kuwachinja	 na	
tunaona	 haya	 mwishoni	 mwa	 sura	 hii.	 Kwa	 hiyo	 Mungu	 hapa,	
ukishaelewa	 maagano	 mawili	 ambayo	 Mungu	 atafanya	 dhambi	 kuwa	
nyingi.	 	 Anapojaribu	 kumwokoa	 mtu,	 atasababisha	 dhambi	 yao	 kuwa	
nyingi	na	atasema	nao	yaliyo	mioyoni	mwao.	
Na	hivyo	Mungu	anatoa	amri	hii,	ambayo	ilikuwa	tayari	katika	moyo	wa	
Sauli	kuifanya.	Lakini	Mungu	anatafuta	kufanya	nini	hapa?	Sauli	ameamua	
kufanya	 hivi	 yeye	mwenyewe.	Mungu	 anasema,	Mmoja,	 nitaakisi	 kwake	
tena	kile	anachowaza	na	tuone	mara	nitakapoongeza	neno	langu	kwa	hili,	
tuone	kama	anaweza	kulifuatilia	hili	na	kulifanya.	Kwa	sababu	alijipanga	
kufanya	 hivi.	 	 Nikiongeza	 neno	 langu	 kwake,	 hebu	 tuone	 kama	 kweli	
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anaweza	kufuata	na	kufanya	kile	anachofikiri	kwamba	ninamtaka	afanye.”	
Na	 hakuweza	 hata	 kufanya	 hivyo.	 Mara	 tu	 Bwana	 alipokuwa	 amesema,	
ilimbidi	 kuasi.	 	 kwa	 sababu	 yeye	 ni	 mpotovu	 na	 hakumwua	 mfalme,	
hakuweza	 hata	 kufuata	 kile	 alichokusudia	 kufanya	 kwa	 sababu	 Mungu	
alikuwa	ameongeza	neno	lake	juu	yake.	
Je,	 umewahi	 kuwa	 na	 hali	 hiyo	 ambapo	 mtu	 mwenye	 mamlaka	 katika	
maisha	 yako,	 ulikuwa	 unakusudia	 kufanya	 jambo	 fulani	 halafu	 mtu	
anakuja	 na	 kukufokea	 na	 kusema,	 "Unapaswa	 kufanya	 hivi."	 	 Na	
unakusudia	kulifanya	hata	hivyo,	lakini	mara	moja	wanaposema,	"Hapana,	
sitafanya,	 huwezi	 kuongea	 nami	 hivyo,"	 lakini	 utafanya	 hivyo.	 	 Lakini	
unakataa	 kufanya	 hivyo	 kwa	 msingi	 tu	 kwamba	 hutaki	 kuambiwa	 la	
kufanya.	
Haya	 yote	 yanaendelea	 unaona,	 kwa	 sababu	 ndivyo	 maagano	 mawili	
yanavyofanya	 kazi.	 Ndivyo	 ninavyoelewa	 kuwa	 hili	 linafanyika.	 	 Kwa	
sababu	itawezekanaje	Sauli	katika	hali	yake	ya	kumilikiwa,	mawazo	yake	
ya	 kipuuzi	 kabisa,	 angemuua	 mwanawe	 mwenyewe.	 Na	 sasa	 Mungu	
anamtuma	kwenye	utume	baada	ya	kutaka	kumuua	mwanawe.	Naye	yuko	
kwenye	shambulio	kamili	la	kuharibu	mataifa	haya	yote.		
Jambo	 la	 kwanza	 ambalo	 maagano	 yanatuambia	 ni	 kwamba	 Mungu	
atafanya	dhambi	yako	kuwa	nyingi.	Anaenda	kuiongeza.	
[Craig:	Ufahamu	wako	juu	yake.]	
Ufahamu	wako	juu	yake.	Atazidisha,	hana	budi	kukuonyesha.	Na	hili	ndilo	
jambo	ambalo	naona	linatisha	sana	kwa	sababu	tunaona	katika	hadithi	ya	
Musa	 wakati	 Mungu	 anasema,	 "Simama	 kando,	 nitawaangamiza."	 	 Huo	
ulikuwa	mwaliko	kwa	Musa	kuomba	rehema.	Huu	ulikuwa	mwaliko	kwa	
Sauli	kuomba	rehema.		"Oh	baba	nilikuwa	namuua	mwanangu	mwenyewe	
na	 wewe	 unataka	 niwaue	 hawa	 watoto	 wadogo?	 Mimi	 ndiye	 napaswa	
kutubu,	 unanipa	 amri	 hii	 na	 tungeweza	 kufanya	 hivi	 kwa	wanaume	 tu?	
Tunaweza	 kuwaacha	 wanawake	 na	 watoto?	 Kwa	 kweli	 sitaki	 kuua	
wanawake	na	watoto,	hilo	linanipa	jinamizi	kweli.	Sitaki	kufanya	hivyo.	Je,	
tunaweza	kufanya	hivi	kwa	njia	nyingine	tafadhali?"	
Badala	 ya	 kutubu,	 Sauli	 angependelea	 kuwaua	 watoto	 wadogo	 kuliko	
kutubu	 dhambi	 yake.	 Hilo	 linakuambia	 jinsi	 moyo	 wa	 mwanadamu	
unavyoweza	 kuwa	 na	 dhambi.	 Vema,	 aliwaamuru	 watu	 wake	 wafanye,	
haikumbidi	kufanya	hivyo.		Aliwaamuru	watu	wake	wafanye	hivyo.	Na	hili	
ndilo	 jambo	 la	 kushangaza	 ambalo	 watu	 wanaosema	 kwamba	 Mungu	
alitaka	 Israeli	waichukue	nchi	 ya	Kanaani	 kwa	vita,	 jambo	ambalo	Ellen	
White	anasema	hakulifanya.	[PP	392]	Kwamba	unawafikiria	askari	hawa	
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wote	 wa	 Israeli	 wakati	 wamewachinja	 Wakanaani	 wote	 na	 huko	 wako	
katika	 nchi	 ya	 ahadi,	 wote	 wamelala	 vitandani	 mwao	 saa	 tatu	 asubuhi,	
wakitetemeka	 kabisa	 na	 wao.	 	 wanatokwa	 na	 jasho	 kwa	 sababu	
wanakumbuka	 picha	 za	 wale	 watoto	 wadogo	 na	 wanawake	 maskini	
ambao	waliwakata	hadi	kufa.	Je,	hiyo	ndiyo	nchi	ya	ahadi?	
[Craig:	Na	hivi	karibuni,	mtu	atarudi	kulipiza	kisasi	na	watakipata.]	
Adrian:	 Isipokuwa	 tutafanya	mauaji	 ya	 halaiki	 kila	 mtu	 na	 hawatawahi	
kujua.	Tunataka	kuwaua	wote.	Basi	bora	kuua	ulimwengu	wote,	ndio	njia	
pekee	utahakikisha	hilo.	
[Craig:	Ni	uamuzi	gani.	
Adrian:	Huo	ni	upuuzi,	upuuzi	kabisa.		Na	kwa	hiyo	katika	usomaji	wangu	
wa	 hadithi	 hii,	 huyu	 ni	 Mungu	 akimfikia	 Sauli,	 akijaribu	 kumwokoa,	
juhudi	zake	za	mwisho	za	kumfikia.		Na	ziko	katika	mpangilio	sawa	kabisa	
na	Yohana	2	mstari	wa	19.	“Yesu	akajibu,	akawaambia,	Livunjeni	hekalu	
hili,	 nami	 katika	 siku	 tatu	 nitalisimamisha.’”	 Maisha	 yangu	 yote	 hadi	
mwaka	 jana?	 Nilisoma	mstari	 huo	 tofauti	 na	 jinsi	 nilivyousoma	 kwako.	
Niliingiza	neno	dogo	ndani	yake	na	ni	neno	hili,	au	maneno	mawili,	kama	
utaliharibu	hekalu	hili,	nitalisimamisha	kwa	siku	tatu.	
[Craig:	Kwa	sababu	anawaambia	pale	wamweke	msalabani.]	
Adrian:	 Yesu	 anawaamuru.	 Hili	 ni	 jambo	 la	 lazima	 katika	 Kigiriki.		
Anawaamuru	 kufanya	 kitu,	 "Livunjeni	 Hekalu	 hili,	 na	 kwa	 siku	 tatu	
nitalisimamisha."	 Je,	 watu	 hawa	 wanataka	 kumuua?	 Je,	 alikuwa	
akiwaamuru	kufanya	walichotaka	kufanya?	
[Craig:	Alikuwa	akiwaonyesha	kile	kilicho	moyoni	mwao.]	
Adrian:	 Alikuwa	 akiwaonyesha	 yaliyo	 moyoni	 mwao.	 Hivi	 ndivyo	
maagano	mawili	yanavyofanya	kazi.	Sheria	 inaingia	 ili	kusababisha	kosa	
kuwa	 kubwa.	 Sasa	 anayasema	 kwa	 njia	 ya	 kuwafanya	 wafikirie	 kile	
anachosema.	 Na	 kwa	 hakika	 ni	 andiko	 hili	 ambalo	 linatumika	
kumsulubisha	Yesu.	Wanapindisha	maneno	aliyosema	hapa	ili	kumuua.	
[Chris:	 Inanikumbusha	 yale	 Yesu	 aliyomwambia	 yule	 mwanamke	
aliyemwomba	uponyaji	kwa	ajili	ya	binti	yake.]	
Adrian:	Unamaanisha,	 si	 sawa	kuchukua	 chakula	 cha	watoto	na	kuwapa	
mbwa?	Kweli	alifikiri	yeye	ni	mbwa	sivyo?	Lakini	hata	mbwa	hula	chakula	
au	 makombo	 yanayoanguka	 kutoka	 kwenye	 meza	 ya	 bwana.	 Kwa	 hiyo	
Yeye	 anaakisi	 tu	 nyuma	 yake	 kile	 anachofikiria,	 lakini	 kwa	 kweli	
hakumwita	 mbwa.	 Na	 hii	 ndiyo	 hekima	 ya	 Kristo,	 ya	 kwamba	 inaweza	
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kusomwa	kwa	njia	mbili,	livunjeni	hili...	Kama	angalisema,	“Niue,”	huwezi	
kulisoma	 kwa	 njia	 mbili.	 Ukisema,	 "Vunjeni	 hekalu	 hili,"	 linaweza	
kusomwa	 kwa	 njia	 tofauti.	 	 Lakini	 bila	 shaka	 linasema,	 "Basi	Wayahudi	
wakasema,	 'miaka	 40	 na	 6	 katika	 hekalu	 hili	 na	 jengo	 hili,	 nawe	
utalisimamisha	kwa	siku	tatu?'	Bali	yeye	alinena	habari	za	hekalu	la	mwili	
wake."	 Anazungumza	 kwa	 njia	 ya	 kuwapa	 fursa	 ya	 kusema,	 "Nyinyi	
mnajaribu	kuniua.	Najua	mnajaribu	kuniua."	
Katika	 kioo,	 ukizungumza	 kwenye	 kioo,	 Yeye	 anawaonyesha	 yaliyo	
mioyoni	mwao.	Na	hivi	ndivyo	Mungu	alivyomfanyia	Sauli.	Aliongea	amri,	
yale	yaliyokuwa	moyoni	mwake,	unaona	tayari	alishapanga	kufanya	hivi,	
tayari	 alitaka	 kufanya	 hivi.	 Na	 hii	 ndiyo	 sababu	 ninasema,	 ukishaelewa	
njia	 ambayo	 Mungu	 anatafuta	 kutuokoa	 kupitia	 agano	 la	 kale	 na	 jipya,	
Agano	 la	 Kale	 linafunguliwa	 na	 Baba	 yetu	 anaachiliwa	 kutoka	 kwenye	
shitaka	la	mauaji	ya	halaiki.	
Je,	 hutaki	 kumwachilia	 Baba	 yetu	 kutoka	 katika	 kazi	 hiyo?	 Jibu	 lingine	
pekee	 ninalopokea	 ni	 kama,	 "Vema,	 sisi	 ni	 nani	 tuwahukumu?	 Mungu	
anaweza	kufanya	chochote	anachotaka."	Vivyo	hivyo	Hitler.		Namaanisha,	
viongozi	wote	dhalimu	wanafanya	hivyo.	Hauhoji,	 fanya	 tu	wala	hakuna	
swali.	
[Alexandra:	Na	kisha	sisi	kama	wazazi	hufanya	hivyo	pia.	
Adrian:	“Usiniulize.”	
[Gary:	Kwa	sababu	nilisema	hivyo.]	
Adrian:	 Nimesema,	 fanya	 hivyo	 kwa	 sababu	 nimesema.	 Labda	 ninakosa	
kitu	hapa,	haswa	katika	maisha	ya	Yesu	Kristo.	Sasa	kwa	kuwa	tumeona	
maisha	 ya	 Yesu	 Kristo,	 ufunuo	 wa	 Baba,	 najua	 ninakosa	 jambo	 fulani	
hapa.	Kwa	kweli	sielewi.	
[Craig:	 Unakumbuka	wanafunzi	walijaribu	 kuwazuia	watoto	wasije	 kwa	
Kristo	na	aliwaambia	nini?]	
Adrian:	Usiwazuie	watoto	wadogo	kuja	kwangu.	Moja	ya	sehemu	mbili	tu	
katika	Agano	 Jipya	ambapo	 inasema	Yesu	alichukizwa	sana.	 	Hakuwa	na	
furaha.	Ninapenda	kuwa	na	watoto	wadogo.	
[Craig:	 Kwamba	 hafurahii,	 kwamba	 wanawazuia	 watoto	 wasimfikie.		
Angewezaje	kuwa	na	furaha	katika	kuamuru	mtu	kuua	watoto?	
Adrian:	 Ni	 moja	 ya	 hadithi	 ngumu	 zaidi	 ambayo	 nimewahi	 kujaribu	
kuielewa	na	kuiweka	katika	kichwa	changu.	
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[Craig:	 Umebarikiwa	 sana	 kuweza	 kukielezea	 kwa	 sababu	 sikuweza	
kulipatia	ufumbuzi	kabla.]	
Adrian:	 Nililia	 kwa	 furaha.	 Nikasema,	 “Baba	 yangu	 ameachiliwa.	 Katika	
Biblia	yangu	mimi	sina	hatia.	Kwa	sababu	saa	ya	hukumu	Yake	 imekuja,	
sivyo?	Na	tunahukumu	tabia	Yake.	Je,	Mungu	anaua	watoto	wadogo?	Hilo	
ndilo	 tunajaribu	 kulishughulikia.	 	 Ulimwengu	 wote	 unafikiri	 kwamba	
anafanya	 hivyo,	 ndiyo	maana	 wanamchukia.	 Vema,	 nachukia	 uwakilishi	
huo	 wa	 Mungu	 ambao	 wanafikiri	 upo,	 ambao	 wameukataa,	 kwamba	
wamekuwa	watu	wasioamini	Mungu	kwa	sababu	yake.	
[Gary:	Na	tunaukataa	pia.]	
Adrian:	Jambo	ambalo	tunalikataa.		Na	unafikiri	kama	tungekubali	ujumbe	
wa	1888	wa	maagano	mawili,	basi	tungeweza	kufungua	visa	vua	Agano	la	
Kale.		
Tungeweza	kuwasilisha	Mungu	ambaye	kweli	alikuwepo	ambaye	ni	kama	
Yesu	Kristo.	 Ingewezekana	 kusingekuwa	na	 vita	 viwili	 vya	 dunia.	Hivyo	
ndivyo	Robert	Wieland	anavyopendekeza.	
Huo	ni	ucheleweshaji	mzito	wa	mtetemo	kwenye	mwisho	wa	kanisa	hili,	
waliokufa	kwa	vita	viwili	vya	ulimwengu.	"Oh,	si	mimi	Bwana."	
Lakini	tunarudia	dhambi	za	mababu	zetu	kwa	sababu	Robert	Wieland	na	
Donald	Short	waliwasilisha	ujumbe	huu	kwa	ndugu.	Na	katika	mwaka	wa	
2000,	walifunga	mlango	 kwa	 ujumbe	 huu	mara	 ya	 pili.	 Robert	 alijaribu	
mara	ngapi	mnamo	1952?	Alijaribu	tena	baadaye,	alijaribu	mara	kadhaa	
na	kanisa	 likasema,	"Hapana,	hapana,	hapana.	Hatutamruhusu	mtu	huyu	
kutawala	juu	yetu."	
[Beth:	Alizungumza	katika	Chuo	Kikuu	cha	Andrews	mnamo	1988.]	
Adrian:	Ni	onyo	kwetu	sote.	Lakini	kiuhalisia	maana	ya	hili	ni	kama	agano	
jipya,	 agano	 la	 kale	 likifanya	 kazi	 pamoja	 ina	 maana	 kwamba	 kila	 kitu	
katika	 torati	 kama	 tulivyosema	 katika	 muundo	 wa	 kimungu,	 ni	 wazi	
kabisa	sikukuu	na	sheria	na	hukumu	zote	ni	zawadi	kutoka	kwa	Mungu.		
Hilo	Mungu	amekusudia	kutubariki	kwalo.	Huo	ndio	uzuri	wa	haya	yote.	
Mpaka	 wakati	 na	 mpaka	 ahadi	 itimie	 mpaka	 mzao	 atakapokuja.	 Hivyo	
tutaweza	 kuona	 kwamba	 kuja	 mara	 ya	 pili	 ya	 yote	 hayo.	 Lakini	 kweli	
ilikuja	kwa	watu	wa	Mungu	mwaka	wa	1888,	ukweli	wote	ukiwa	katika	
hali	mpya.	Ujumbe	ambao	tunapokea	leo	ni	ukweli	wote	katika	mipangilio	
mipya.	Na	 kama	 hapo	 awali,	 kanisa	 lilikataa	 na	 kukataa	 kuupokea.	 Kwa	
hiyo	 Mungu	 anawaendea	 vilema	 na	 vipofu	 na	 viziwi	 na	 kuwafikia	
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wanyonge	na	wapumbavu	wa	dunia	hii	ili	kuwaaibisha	wenye	hekima	na	
wenye	nguvu.	
Na	 ninatumai	 kuwa	 hili	 limekuwa	 baraka	 kwako.	 Limekuwa	 baraka	
kubwa	kwangu	hatimaye	kuunganishwa	kwa	sababu	sikuzote	nilishangaa	
jinsi	 matone	 ya	 masika	 ya	 mwisho	 ambavyo	 yanaanza	 kuanguka	 kwa	
kupata	 maagano	 mawili	 katika	 muktadha	 sahihi.	 	 Mpaka	 nilipogundua,	
vema,	Adrian,	kwamba	hufungua	hadithi	zote,	Agano	la	Kale	ili	kukuelezea	
tabia	ya	baba	yako	ni	 ipi.	Na	hilo	huleta	muhuri	wa	Mungu.	Na	huo	ndio	
mzigo	wa	maagano	mawili.	
Na	 kama	 unaweza	 kuweka	 hilo	 akilini	 mwako,	 basi	 msifu	 Mungu.	 Ili	
kwamba	 matone	 ya	 mvua	 ya	 masika	 iliyoanza	 kunyesha	 mnamo	 1892,	
kama	Ellen	White	 asemavyo	mnamo	Novemba	1892,	Mungu	na	 rehema	
zake	kuu,	naamini	ametufikisha	mahali	ambapo	matone	yale	ya	mvua	ya	
masika	 yanaanza	 kunyesha	 tena.	 	 Kwa	maana	 kama	 inavyosema	 juu	 ya	
mvua	ya	masika,	kwamba	atakuwa	mwalimu	wa	haki	kulingana	na	haki.		
Hiyo	ndiyo	mvua.	Ni	mafundisho	ya	haki,	kulingana	na	haki.	Na	kwa	hivyo	
naamini	 Mungu	 ametoa	 ujumbe	 huu.	 	 Nami	 niliwaambia	 jana	 usiku,	
unafanya	 kazi	 kwenye	 Shmeta	 kwenye	 zile	 saba.	 Na	 hivi	 ndivyo	 Bwana	
anafanya	hivi.	Na	ni	ajabu	machoni	petu	kwamba	anapaswa	kufanya	hivi.	
Na	kwa	hivyo	ningependekeza	kwa	kila	mtu	kwamba	tunapaswa	kujaribu	
na	 kuuambia	 ulimwengu,	 Baba	 yetu	 aliamuru	 kuuawa	 kwa	 watoto	
wadogo,	lakini	hii	ndiyo	sababu.	Kwa	sababu	alikuwa	anajaribu	kufichua	
yale	 yaliyokuwa	moyoni	mwa	 Sauli	 ili	 kumwokoa	 kutokana	 na	mpango	
wake	wa	 kuua.	 Ni	 ujumbe	 gani	 tofauti	 ambao	 ungeleta	 kwa	 ulimwengu	
ikiwa	 tungeweza	 kuwaelezea	 hilo.	 Na	 kwa	 hivyo	 ni	 robo	 saa	 imesalia	
kufika	saa	kumi	na	moja.	Unajua,	kuna	wimbo	ambao	nilikuwa	nausikiliza	
pale	unaposema,	wimbo	unasema	 lini,	 lini	 inakuwa	wakati	wowote,	 lini,	
lini	 inakuwa	 wakati	 wowote	 na	 unapoteza	 wakati,	 umeingia	 katika	
umilele	kwa	muda	mfupi.	Je,	tuombe.	
Baba	 uliye	mbinguni	 tunakushukuru.	 	 Tunakushukuru	 kwa	 kuvumiliana	
nasi	kama	watu	wako.	Bwana,	tunakubali	kwamba	kama	watu	wa	majilio,	
tumetenda	dhambi	dhidi	yako,	tumeasi.	Na	Bwana,	tusaidie	tusiwaangalie	
ndugu	zetu	kanisani	na	kusema,	"Ninyi	ndio	mlifanya	hivi."	Ee	Bwana,	sisi	
sote	ni	wa	asili	moja.		Sote	tulikataa,	sote	ni	sehemu	ya	kukataliwa	huku.	
Utusamehe	 kwa	 kukataa	 kwetu	 ujumbe	 wa	 wazo	 1888,	 ambao	
ungetufungulia	 tabia	 ya	 Mungu.	 Lakini	 nakushukuru	 Baba	 kwa	 kuwa	
unakuja	 tena	 mara	 ya	 pili.	 	 Mara	 ya	 pili	 kwa	 Yona,	 ondoka,	 nenda	
ukahubiri.	 Hebu	 twende	 Ninawi	 na	 ili	 Mataifa	 watubu	 na	 kutuonyesha	
jinsi	 ya	 kutubu	 pamoja.	 Kitu	 ambacho	 Israeli	 walijitahidi	 sana	 kufanya,	



221 

lakini	 watu	 wa	 mataifa	 mengine	 watatuonyesha	 jinsi	 ya	 kutubu.	 Na	
tunakushukuru	katika	jina	la	Yesu,	amina.	
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10. Kukutana	Na	Haki	Ya	Nyoka	
Adrian Ebens 

Nakala Iliyobadilishwa - Ilirushwa Mubashara tarehe  
23 Desemba 2019 na yenye mada "Shaba na Patakatifu" 

	
Baba,	 tunakushukuru	 sana.	 	 Ni	 furaha	 kwetu	 kama	watoto	 kuja	 kwako,	
katika	 jina	 la	Yesu.	Bila	woga,	bila	 lawama,	pendo	lako	kamilifu	 la	agape	
huitupa	 nje	 hofu	 yetu	 yote.	 Tunakushukuru	 kwa	 kuwa	 tunabadilishwa	
kutoka	utukufu	hadi	utukufu	kama	vile	kwa	Roho	wa	Bwana	katika	sura	
yako	 kamili.	 Tunatamani	muhuri	wa	Mungu	 utiwe	 ndani	 yetu.	 	 Tunajua	
kwamba	subira	lazima	iwe	na	kazi	kamilifu	kupitia	majaribu	na	matatizo.		
Lakini	tunajua	kwamba	hivi	karibuni	tutasimama	pamoja	kwenye	bahari	
ya	kioo	na	kuwaabudu	ninyi	ana	kwa	ana.	 	Utukufu	ulioje	huo.	Tafadhali	
niongoze	 ninapozungumza	 na	 tunashuka	 chini	 kutoka	 kwenye	wimbi	 la	
jana.	 Ninaomba	 kwamba,	 kwa	 kasi	 hiyo,	 tutaendelea	 kuzama	 ufukweni	
tukiwa	katika	mfululizo	huu,	na	tunakushukuru	katika	jina	la	Yesu,	amina.	
Kwa	hiyo,	tunapofikiria	kuhusu	adhabu	ya	dhambi,	mshahara	wa	dhambi	
ni	 mauti.	 	 Tunaifahamu	 sana	 aya	 hiyo.	 Swali	 ambalo	 limekuwa	 la	
mkanganyiko	ni	je,	ni	nani	anayelipa	mshahara	wa	dhambi?	
Nani	analipa?	Nani	anasababisha	kifo?	Ni	maoni	ya	Ukristo,	kulingana	na	
muda	 na	 ukubwa,	 kwamba	 ni	Mungu	Mwenyewe	 ndiye	 anayesababisha	
kifo	 cha	 mwenye	 dhambi.	 Bila	 shaka,	 tunasoma	 vifungu	 kama	 Ufunuo	
Sura	ya	14,	ambapo	inasema	katika	Mstari	wa	9,	ujumbe	wa	malaika	wa	
tatu.	Ukiutazama	mstari	huu,	unasema	katika	 testimonies	gombo	 la	 tisa,	
ujumbe	 wa	 malaika	 wa	 kwanza,	 wa	 pili,	 na	 wa	 tatu,	 tusiruhusu	 kitu	
kingine	 chochote	 kichukue	 usikivu	 wetu.	 Kwa	 hiyo,	 hivi	 ndivyo	
tutakavyowaambia	 watu	 katika	 ujumbe	 wa	 malaika	 wa	 tatu,	 “Akisema	
kwa	 sauti	 kuu,	 Mtu	 awaye	 yote	 akimsujudu	 huyo	 mnyama,	 au	 sanamu	
yake,	na	kuipokea	chapa	yake	katika	kipaji	cha	uso	wake,	au	katika	mkono	
wake,	huyo	atakunywa	mvinyo	ya	ghadhabu	ya	Mungu,	iliyomiminwa	bila	
kuchanganywa	na	maji	katika	kikombe	cha	hasira	yake.	
Atateswa	kwa	moto	na	kiberiti	mbele	ya	malaika	watakatifu	na	mbele	ya	
mwana-kondoo.		
Moshi	wa	maumivu	yao	hupanda	juu	hata	milele	na	milele,	wala	hawana	
raha	 mchana	 wala	 usiku,	 hao	 wamsujuduo	 huyo	 mnyama	 na	 sanamu	
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yake,	 kila	 aipokeaye	 chapa	ya	 jina	 lake.”	 Inasikika	kana	kwamba	Mungu	
ndiye	anawafanyia	hayo.	
Hili	ndilo	jambo,	na	tumezungumza	kuhusu	hili.	Katika	Ufunuo	Sura	ya	13,	
Mstari	wa	15,	inasema,	“Akapewa	uhai	kwa	ile	sanamu	ya	mnyama,	hata	
ile	sanamu	ya	mnyama	inene	na	kuwafanya	wote	wasioisujudu	sanamu	ya	
yule	mnyama	wafanywe	nini?	
[Hadhira:	kuawa.]	
Kuuawa.	Kwa	hiyo,	alama	ya	mnyama	ni	nini?	Kutekelezwa	kwa	ibada	ya	
Jumapili	juu	ya	tishio	la	kifo.	Kwa	hiyo,	Waadventista	wanahubiri	nini?	
[Hadhira:	Ibada	ya	Sabato	inayolazimishwa.]	
Kutekelezwa	 kwa	 ibada	 ya	 Sabato	 juu	 ya	 tishio	 la	 kifo.	 Je,	 tuna	 tatizo,	
Houston?	 	 Kuna	 tatizo	 hapa,	 ibada	 ya	 kulazimishwa.	 	 Ibada	 ya	
kulazimishwa	ya	aina	yoyote	haiwezi	kuondoa	kipengele	hicho	kiitwacho	
woga.	 Ili	 kumwabudu	Mungu	bila	woga,	 ni	 lazima	kuwe	na	kuondolewa	
kwa	 tisho	 la	 kuangamizwa.	 Ingawa	 kuna	 tishio	 la	 maisha	 yako	
kuchukuliwa	kutoka	kwako,	huwezi	kuondoa	kipengele	cha	hofu.	Hiyo	ni	
kauli	 ya	 wazi,	 dhahiri.	 	 Tunafikiria	 hadithi	 ya	 Sun	 Tzu	 huko	 Uchina.		
Walter	Veith	anasimulia	hadithi	yake	kutoka	katika	kitabu	Out	of	War.	
Umesikia	 hadithi?	 Kulikuwa	 na	 mfalme	 wa	 China	 ambaye	 alikuwa	 na	
shida	 na	 utawala	 wake	 na	 alikuwa	 na	 wasiwasi.	 	 Kuna	 Jenerali	 huyu	
alikuwa	 na	 mbinu	 zisizo	 za	 kawaida	 na	 hakutaka	 kabisa	 kumtumia	
Jenerali	 huyu	 lakini	 alikuwa	 akipata	 shida	 akawaza,	 "Nahitaji	 msaada."		
Sun	 Tzu	 anakuja	 mbele	 yake	 na	 kusema,	 "Nahitaji	 msaada	 wako."	
Akasema,	 Vema,	 naweza	 kukusaidia.	 Alisema,	 "Vema,	 siwezi	 hata	
kusuluhisha	nyumba	yangu	ya	wanawake.	Kama	unaweza	kuyatatua,	basi	
nitakuruhusu	 uwe	 na	 kazi	 ya	 kusuluhisha	 ufalme	 wangu."	 Kwa	 hiyo,	
anaingia	mbele	ya	wanawake	wote.		Anasema,	"Mabibi,	nina	kazi	ambayo	
nataka	 muifanye.	 Sasa,	 nitakapopiga	 ngoma	 mara	 moja,	 nataka	 muwe	
tayari.	
Nitakapoipiga	mara	mbili,	 nataka	mgeuke	upande	huu,	na	nitakapoipiga	
mara	 tatu,	 nataka	 mgeuke	 upande	 huu.	 Mnaelewa	 maagizo	
yangu?""Ndiyo.	Ndiyo,	 tunaelewa."	Kwa	hiyo,	anapiga	ngoma	mara	moja	
na	wakasonga	kwenye	mstari	na	wanakosea	kidogo.		
Kisha,	 anapiga	 ngoma	 mara	 mbili,	 na	 wengine	 wanageuka	 huku	 na	
wengine	wanageuka	 huko,	 na	wote	wanaanza	 kucheka	 na	wanafikiri	 ni	
mzaha.	 Kwa	 hiyo,	 akasema,	 “Mabibi,	 labda	 hamkuelewa.	 Ngoja	
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niwaelekeze	 tena.”	 Kwa	 utulivu	 na	 upole	 sana,	 anawaeleza	 wanawake	
hawa	alichokuwa	anataka	wafanye.	
Kwa	 hiyo,	 anaeleza,	 baada	 ya	 kueleza	 anasema,	 "Sawa,	wanawake,	 tuko	
tayari?	Tayari	kwenda?"	Sawa.	Kwa	hiyo,	wakati	huu	anapiga	ngoma	mara	
tatu.	 Kisha,	 wengine	 wanazunguka	 na	 wengine	 ...	 wote	 wanacheka,	 kila	
kitu	 kama	 hicho.	 	 Anasema,	 "Sawa,	 wanawake.	 Mamlaka	 imewekwa	
kwangu	ili	kuwatunza	ninyi."	 	Anachukua	wanawake	wawili	wanaovutia.		
Wanawake	 wawili	 wanaovutia,	 anawaleta	 mbele,	 anachomoa	 upanga	
wake,	wakakatwa	vichwa	vyao.	Kisha	anasema,	"Sasa,	wanawake,	wacha	
nirudie	 tena	 yale	 niliyowaambia	 hapo	 awali."	 Kisha,	 alipopiga	 ngoma,	
kulikuwa	na	utii	wa	papo	hapo.	
Ndivyo	unavyopata	utii.	Je,	hivyo	ndivyo	Mungu	anavyopata	utiifu	kwetu?	
Alipata	 matokeo,	 sivyo?	 Mfalme	 alikasirika	 sana	 lakini	 iliokoa	 ufalme	
wake	 kwa	 sababu	 jeshi	 lake	 liliwekwa	 kwenye	 mstari	 na	 kukawa	 na	
utaratibu	tena,	na	kulikuwa	na	nidhamu,	na	kulikuwa	na	majibu	ya	papo	
hapo	na	utii.	Ndivyo	unavyoweka	jeshi	kwenye	mstari.	Yeyote	ambaye	si	
mtiifu	wakati	wa	kuitumikia	nchi	yake	atapigwa	risasi	na	kuuawa.	Ndivyo	
unavyoweka	 jeshi	 kwenye	 mstari.	 Ikiwa	 hutatii	 amri,	 utauawa.	 Hivyo	
ndivyo	 majeshi	 yanavyofanya	 kazi	 yao.	 Ndivyo	 mambo	 yanavyotokea.	
Kwa	hivyo,	 hivi	 ndivyo	Mungu	 anavyofanya	kazi?	 Je,	 hivi	 ndivyo	Mungu	
anavyofanya	kazi?	
Tunageukia	Warumi	 Sura	 ya	 2	 na	Mstari	wa	 14	 kwa	 sababu	 inatufanya	
tufikiri,	 kwa	 sababu	 watu	 wengi	 wanafikiri	 kwamba	 wakati	 Mungu	
alipoweka	misingi	ya	ulimwengu	wake,	kwamba	haki	yake,	ili	kuwaweka	
watu	 katika	mstari,	 kwamba	 haki	 yake	 ingedai	 kifo	 cha	 	mvunja	 sheria.		
Hivi	 ndivyo	 watu	 wengi	 wanavyoamini,	 kwamba	 haki	 ya	 Mungu	 inadai	
kifo	 cha	mkosaji,	 ambayo	 sio	 tofauti	 na	 Sun	 Tzu.	 Hata	 hivyo,	 ni	 kanuni	
ileile.	 Lakini	 neema	 ya	Mungu	 inadai	msamaha	wa	mkosaji.	 	 Hii	 inaleta	
msururu	mzima	wa	mawazo	mapya.	Ikiwa	haki	ya	Mungu	inadai	kifo	cha	
mkosaji	 na	 rehema	 ya	Mungu	 inadai	msamaha	wa	mkosaji,	 je,	 mawazo	
hayo	yote	mawili	yanaunganaje	katika	nia	moja?	
Haifanyi	 kazi,	 sivyo?	 Hiyo	 haifanyi	 kazi.	 	 Ama	 jibu	 ni,	 tunamtoa	
Mwanangu.	Kana	kwamba	hiyo	itasuluhisha	shida.	Inaongeza	tu	shida	na	
kuwa	mbaya	 zaidi.	 	 Unaweka	 sheria	 ya	 haki	 inayodai	 kifo	 cha	 mhalifu.	
Kisha,	 watoto	 wako	 wanaanguka	 katika	 dhambi	 na	 kisha	 kujikomboa	
kutoka	 kwenye	 mfumo	 wako	 wa	 haki,	 inabidi	 umuue	 Mwana	 wako	
mwenyewe	 ili	kushikilia	mfumo	wako.	Hiyo	 inasikika	kidogo	kama	Sauli	
na	 kile	 alichomfanyia	 Yonathani.	 Kwa	 hiyo,	Waebrania	 2:14,	 “Basi,	 kwa	
kuwa	watoto	wameshiriki	damu	na	mwili,	yeye	naye	vivyo	hivyo	alishiriki	
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yayo	 hayo,	 ili	 kwa	 njia	 ya	mauti	 amharibu	 yeye	 aliyekuwa	 na	 nguvu	 za	
mauti,	yaani,	Ibilisi,.	Ni	nani	aliye	na	nguvu	za	mauti?	
[Hadhira:	Ibilisi]	
Ibilisi.	Lakini	 ikiwa	Mungu	ana	mfumo	wa	haki	unaodai	kifo	cha	mkosaji	
na	mwishowe,	Yeye	ndiye	anayewaua	wale	wasiomtii,	je,	yeye	hana	nguvu	
za	mauti?	
[Hadhira:	Unaweza	kufikiri	hivyo.]	
Unaweza	kufikiri	hivyo,	sivyo?	Lakini	Biblia	inatuambia	kwamba	Shetani	
ndiye	mwenye	nguvu	au	mamlaka	ya	kifo.	Yesu	Kristo	hakusema,	 "Mimi	
ndimi	mauti	na	uzima."	Alisema,	“Mimi	ndimi	huo	ufufuo	na	uzima.	Kwa	
maana	 uzima	 huo	 ulidhihirika	 nasi	 tumeuona,	 nasi	 tunawatangazia	 ule	
uzima	 wa	 milele	 uliokuwa	 kwa	 Baba	 na	 kudhihirishwa	 kwetu.	 Hakuna	
kitu	kuhusu	kifo,	ni	juu	ya	uzima	tu.	Hebu	na	tuangalie	katika	2	Timotheo	
Sura	ya	1,	Mstari	wa	9,	"Nani	aliyetuokoa."		Haisemi,	atatuokoa.	
Inasemaje?	 	 "ambaye	 alituokoa	 akatuita	 kwa	 mwito	 mtakatifu,	 si	 kwa	
kadiri	 ya	matendo	 yetu	 sisi,	 bali	 kwa	 kadiri	 ya	makusudi	 yake	 yeye	 na	
neema	 yake.	 Neema	 hiyo	 tulipewa	 katika	 Kristo	 Yesu	 tangu	 milele,."	
Tangu	 lini?	 Hatukuhitaji	 kungoja	 hadi	 miaka	 2000	 iliyopita,	 neema	
ilikuwepo	kabla	ya	ulimwengu	kuanza.	 	“Lakini	sasa	 inadhihirishwa	kwa	
kufunuliwa	kwake	Mwokozi	wetu	Yesu	Kristo,	ambaye	ame…”	Nini?	
[Hadhira:	Mauti	ilikomeshwa.]	
Kristo	amebatilisha	mauti.	Ikiwa	Kristo	amebatilisha	kifo	na	kuleta	uzima	
na	 kutokufa	 kwenye	 nuru	 kupitia	 injili,	 ni	 jinsi	 gani	 Mungu	 anaweza	
kutumia	 kitu	 ambacho	 amekikomesha	 kumaliza	 pambano	 Kuu?	 Haileti	
maana	yoyote.	 	Ameikomesha	na	kuleta	uzima	na	kutokufa	kwenye	nuru	
kupitia	 injili.	 	 Ninakumbuka	 asubuhi	 ya	 leo	 kwa	 wazi,	 wazi,	 wazi.	 Kwa	
kanuni	ya	kwa	kukutazama	unabadilika,	na	niliamka	nikiwa	na	wazo	hili	
akilini	mwangu,	na	nilinaswa	na	wazo	hili.	
Sababu	 ya	 watu	 kufa	 ni	 kwa	 sababu	 wanaabudu	 mungu	 wa	 kifo.	 Kwa	
kutazama,	unabadilika.		
Ukimwabudu	 Mungu	 ambaye	 ni	 uzima	 tu,	 huwezi	 kufa.	 	 Je,	 hilo	 lina	
maana?	Kwa	kutazama,	unabadilika	kwa	sababu	ikiwa	Mungu	ni	uzima	tu	
basi	 hakuna	 hofu.	 Ikiwa	 hakuna	 hofu,	 hakuna	 hatari	 ya	 kujitenga.	 Hili	
ndilo	lililosababisha	utengano	wa	jamii	ya	wanadamu	na	Baba	yetu	aliye	
mbinguni,	 kwa	 sababu	 Adamu,	 aliwaza	 kama	 Ellen	 White	 anavyosema,	
kwamba	 Hawa	 alipokula	 tunda	 la	 mti	 huo,	 kwamba	 Hawa	 lazima	 afe.	
Alifikiri	 kwamba	 Mungu	 ni	 mungu	 wa	 kifo.	 Ndivyo	 mauti	 ilivyokuja	
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ulimwenguni,	kwa	sababu	alimwamini	Mungu	kuwa	ni	mungu	wa	mauti.	
Lakini	Mungu	wetu	 ni	Mungu	wa	 uzima	 tu,	 na	 kwa	 kumtazama	Mungu	
huyu	wa	uzima,	tutakuwa	wa	kutokufa,	uzima	wa	milele.		Huwezi	kufa.	
Alimwambia	nini	Martha?	"Mimi	ndimi	ufufuo	wa	uzima,	yeye	aniaminiye	
hatakufa	 kabisa."	 Kwa	 sababu	 Yeye	 ni	 ufufuo	 wa	 uzima.	 Yeye	 sio	 kifo,	
lakini	 kwa	 kutazama	 mungu	 wa	 kifo,	 na	 tunahitaji	 kufikiria	 juu	 ya	
takwimu,	 ikiwa	 tutajumlisha	 takwimu	 zote	 kulingana	 na	 watu	 katika	
gharika,	watu	 katika	Agano	 la	Kale.	Ni	watu	wangapi	wameishi	 kwenye	
sayari	 hii?	 	 bilioni	 200?	 	 bilioni	 200.	 Hebu	 tutoe	 takwimu	 hapo,	 bilioni	
200.	Ni	wangapi	kati	ya	hao	wataokolewa?	Sijui.	Asilimia	ndogo	ya	hao.	
[Hadhira:	Kama	ilivyokuwa	katika	siku	za	Nuhu.]	
Kama	 ilivyokuwa	 katika	 siku	 za	 Nuhu?	 	 Asilimia	 ya	 busara,	 ndio,	 sio	
nyingi,	sivyo?		Lakini	tuseme	tu	kuna	watu	bilioni	150	mwisho	wa	wakati	
ambao	 wako	 nje	 ya	 jiji	 la	 mbinguni,	 na	 Mungu	 kwa	 nguvu	 zake	
mwenyewe	 anaangamiza	 watu	 bilioni	 150.	 	 Je,	 kuna	 dikteta	 yeyote	 wa	
kibinadamu	anayekaribia	popote	pale?	Kisha,	Mungu	anashinda	cheo	cha	
kuwa	mungu	wa	kifo,	sivyo?	
[Alexandra:	 Wale	 ambao	 wako	 ndani	 wanatazama	 hizi,	 picha	 hiyo	
itawekwa	katika	akili	zetu	milele.]	
Ndiyo.	Halafu,	ungetamani	bora	ungekuwa	huko	nje	kwa	sababu	ni	bora	
ungekuwa	 umekufa	 kuliko	 kuishi	 na	 mtu	 huyu	 ambaye	 ameua	 watu	
bilioni	150,	Sun	Tzu	tena.	Usifanye	kosa	lolote,	utauawa.	
[Alexandra:	Au,	ni	kama	Hitler	kuwaweka	watu	wote,	Wayahudi,	kwenye	
chumba	cha	gesi.]	
Ndiyo.	 Naam,	 hilo	 lilikuwa	 ni	 tendo	 la	 rehema	 zaidi	 kuliko	 kuwaacha	
waungue	kwa	siku	tatu	au	nne.	Walikufa	haraka	sana	kwenye	chumba	cha	
gesi.	Haya	ndiyo	matatizo.	Haya	ni	magumu	na	baadhi	ya	watu	hufadhaika	
kidogo	 ninapoelezea	 baadhi	 ya	 undani	 wa	 ukweli	 wa	 mambo	 haya	
kwamba	inatoa	picha	ya	Mungu	ambayo	ni	mbaya	sana.		
Kwamba	mtu	anayeua	watu	wengi	lazima	awe	mfalme	wa	mungu	wa	kifo	
kipengele	ambacho	ni	kifo.	Kwa	hivyo,	ili	Mungu	awe	Mungu	wa	uzima	na	
ufufuo	katika	uzima,	hawezi	kuwa	na	uhusiano	wowote	na	kifo.	
Shetani	 ana	 nguvu	 za	 mauti.	 Faith	 and	Works,	 ukurasa	 wa	 73	 inasema	
kwamba	 Shetani	 ndiye	 mwanzilishi	 wa	 kifo.	 Ikiwa	 Shetani	 ndiye	
mwanzilishi	 wa	 kifo,	 hiyo	 ina	 maana	 kwamba	 yeye	 ndiye	 anayeweza	
kuona	wazo	la	mtu	kutokuweza	kuishi	kwa	njia	ya	kulazimisha.	Alikuwa	
muuaji	 tangu	 mwanzo.	 Alikuwa	 mwongo	 na	 alikuwa	 muuaji.	 Mungu	
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hakuwa	mwanzilishi	wa	kifo,	lakini	ikiwa	tunaamini	kwamba	Mungu	ana	
mfumo	 wa	 haki	 ambao	 Yeye	 alidai	 kifo	 cha	 mkosaji,	 basi	 Yeye,	 kwa	
ufafanuzi,	 lazima	 awe	 mwanzilishi	 wa	 kifo.	 Lakini	 Biblia	 na	 Roho	 ya	
Unabii	 vinasema	 vinginevyo.	 Wanasema	 kwamba	 Shetani	 ndiye	
mwanzilishi	wa	kifo,	na	inasema	katika	Desire	of	Ages	katika	ukurasa	wa	
24,	 22,	 23	 kwamba	 Shetani	 ndiye	 aliyemtupia	 Mungu	 lawama	 kwamba		
ndiye	alileta	magonjwa	na	kifo.	
[Ben:	Nimeipata.	Anawakilisha	 sheria	 ya	Mungu	ya	upendo	kama	 sheria	
ya	 ubinafsi.	 	 Anatangaza	 kuwa	 haiwezekani	 kwetu	 kuitii.	 Anguko	 la	
wazazi	 wetu	 wa	 kwanza,	 pamoja	 na	 ole	 zote	 ambazo	 zimetokea,	
anaziweka	 juu	ya	Muumba,	 akiwaongoza	wanadamu	kumtazama	Mungu	
kama	mwanzilishi	wa	dhambi,	na	mateso,	na	kifo.]	
Dhambi,	na	mateso,	na	kifo,	na	kusababisha	watu	kumwangalia	baba	yetu	
kama	mwanzilishi	wa	dhambi,	mateso,	na	kifo.	Kwa	hivyo,	kiuhalisia	sio	
yeye	 pale	 tunapoweka	 vipande	 hivi	 vyote	 pamoja.	 	 Moja	 ya	 vipengele	
ambavyo	tulivizingatia	tulipoangalia	hili	ni	kwamba	katika	Pambano	Kuu,	
hapo	mwanzo,	kuna	kauli	ndogo	ya	kuvutia	ya	Ellen	White	katika	Spirit	of	
Prophecy,	gombo	la	1	ukurasa	wa	22,	ambayo	1	SP	22,	kipande	kidogo	tu	
cha	kuvutia,	ambapo	kinasema,	"Kisha,	Shetani	alielekeza	kwa	furaha	kwa	
wale	 wanaokubali	 ushawishi	 wake,	 inayojumuisha	 karibu	 nusu	 ya	
malaika	wote	na	akasema	hawa	wako	pamoja	nami."		Malaika	wangapi?	
[Hadhira:Takriban	nusu.]	
Karibia	 49%,	 karibu	 nusu.	 Kwa	 hiyo,	 ni	 malaika	 wangapi	 walioanguka	
kweli?	
[Hadhira:	33%.	
33%,	theluthi	moja	ya	malaika	walimfuata	Shetani.	Shetani	alisema	nini?	
Iko	 kwenye	 ukurasa	 wa	 21	 wa	 kitabu	 hicho	 hicho,	 iko	 wapi?	 20	 wako	
wapi?	“Wengi	wa	waungaji	mkono	wa	Shetani	walikuwa	na	mwelekeo	wa	
kutii	 shauri	 la	 malaika	 waaminifu	 na	 kutubu	 kutoridhika	 kwao,	 na	
kupokelewa	 tena	kwa	 tumaini	 la	Baba	na	Mwana	Wake	mpendwa.	Wale	
wawili	 tu.	 "Yule	 mwasi	 mkuu	 ndipo	 alipotangaza	 kwamba	 anaifahamu	
sheria	 ya	 Mungu,	 na	 kama	 angenyenyekea	 kwenye	 utii	 wa	 utumwa,	
heshima	 yake	 itachukuliwa	 kutoka	 kwake.	 Hangekabidhiwa	 tena	 utume	
wake	uliotukuka.	Aliwaambia	kwamba	yeye	mwenyewe	na	wao	pia	sasa	
walikuwa	 wamekwenda	 mbali	 sana	 kurudi	 nyuma,	 na	 kwamba	
angevumilia	matokeo,	kwa	kuwa	hatawahi	kamwe	kusujudu	kwa	ibada	ya	
utumishi	 kwa	 Mwana	 wa	 Mungu,	 kwamba	 Mungu	 hatasamehe."	 Hivi	
ndivyo	 alivyowaambia	 malaika.	 Kwa	 hiyo,	 kwa	 49%	 ya	 malaika	
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waliokuwa	 pamoja	 naye,	 aliwaambia,	 "Mimi	 namjua	 Mungu	 na	 Yeye	
hatatusamehe."	Kwa	hiyo,	hiyo	ndiyo	kauli	ambayo	wale	49%	ya	malaika	
walipaswa	 kufanya	 uamuzi.	 Aliposema	 Mungu	 hatasamehe	 na	 Mungu	
anasema,	 "Nitakusamehe."	 Shetani	 anasema,	 "Hapana,	 hatakusamehe."	
Utamwamini	nani?	33%	ya	malaika	walimwamini	Lusifa	na	wengine	16%	
walimwamini	Mungu.	
Kwa	hiyo,	16%	ya	malaika	waliorudi	kwa	Mungu,	adhabu	yao	ilikuwa	ni	
ipi?	 	 Hakukuwako	 na	 adhabu	 yoyote,	 kwa	 sababu	 sheria	 ni	 ya	 kiroho.	
Adhabu	hiyo	ilikuwa	ya	ndani,	uchungu	wa	kujua	wamemsababishia	Baba	
yao	mateso	ilikuwa	ni	adhabu	tosha.	Ilikuwa	ya	ndani	ndani	ya	mchakato.	
Hakupaswa	kuonyesha	 adhabu	yoyote.	 Yote	Aliyowaonyesha	ni	 rehema,	
na	 upendo,	 na	msamaha,	 na	 aliwasamehe	 bure	 bila	 adhabu	 yoyote,	 bila	
kifo	 chochote	 kinachohitajika	 kutokea.	 Moja	 ya	 tatu	 ya	 Malaika	
walichagua	kumwamini	Lusifa	na	hawakuweza	kuamini	kwamba	Mungu	
angewasamehe.	
Kwa	 kuchagua	 kutokuamini	 kwamba	 Mungu	 angewasamehe,	 waliamini	
jambo	fulani	kuhusu	tabia	yake	ambalo	lilikuwa	la	uwongo.	Kuamini	kitu	
kuhusu	tabia	ya	Mungu	ambacho	ni	cha	uongo	ni	uvunjaji	wa	sheria,	kwa	
sababu	sheria	ni	nakala	ya	tabia	ya	Mungu.	Kwa	hiyo,	Ellen	White	asema,	
"Wengi	wa	wafuasi	wa	Shetani	walikuwa	na	mwelekeo	wa	kutii	baraza	la	
malaika	 waaminifu	 na	 kutubu	 kutoridhika	 kwao."	 Hakutumia	 neno	
dhambi.	 	 Unaiona?	 Haisemi	 dhambi.	 	 Hawakuridhika,	 walikuwa	
wakielekea	 kwenye	 mteremko,	 lakini	 mara	 walipoamini	 kabisa	 jambo	
fulani	kuhusu	tabia	ya	Mungu	ambalo	lilikuwa	la	uwongo,	basi	walitenda	
dhambi.	
Kwa	maana	 ikiwa	Mungu	 hakuwaachilia	malaika	waliofanya	 dhambi,	 ni	
dhambi	gani	wanayokataa	kuamini	kwamba	Mungu	angewasamehe?		
Hiyo	 ndiyo	 ilikuwa	 dhambi	 yao.	 Kwa	 kukataa	 kuamini	 kwamba	Mungu	
angewasamehe,	 walijihakikishia	 kifo	 chao.	 Hiki	 ndicho	 kinachompa	
Shetani	 nguvu	 za	 mauti.	 Ni	 imani	 kwamba	 Mungu	 hatakusamehe.		
Ukichukua	imani	hii	juu	yako	mwenyewe,	utakufa.	Hakuna	kuepuka	kifo,	
na	hivi	ndivyo	Shetani	alivyoweza	kufanya	alichofanya.	Hivyo,	kupitia	kifo	
cha	 Yesu	 Kristo	 msalabani,	 Yesu	 kupitia	 kifo,	 aliihakikishia	 jamii	 ya	
wanadamu	imani	kwamba	tunaweza	kusamehewa.	
Hivyo,	alimwangamiza	yeye	aliyekuwa	na	nguvu	za	kifo,	kwa	kuturudishia	
imani	 kwamba	 tunaweza	 kusamehewa.	 Sasa,	 Ellen	 White	 anatuambia	
kwamba	 Shetani	 aliwaambia	 Adamu	 na	 Hawa	 kwamba	 Mungu	
hatawasamehe.	 Adamu	 na	 Hawa	 walimwamini	 Shetani	 na	 kujiunga	 na	
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theluthi	moja	ya	malaika,	na	hivyo	mauti	ikawafikia	wanadamu	wote.	Kwa	
sababu	tunaamini	kwamba	Mungu	hatatusamehe	bila	kifo,	ama	kifo	chao	
au	kifo	cha	mtu	mwingine.	Bila	shaka,	katika	mawazo	ya	Shetani	siku	zote	
alijua	 kuwa,	 mbadala	 daima	 atakuwa	 Yesu	 Kristo,	 kwa	 sababu	 alitaka	
kumuua	tangu	mwanzo.	Huo	ndio	ulikuwa	mpango	wake.	
Mzungumzaji	1:	
Hiyo	 ndiyo	 ilikuwa	 nia	 yake,	 kumwangamiza.	 Kwa	 hiyo,	 tunapotambua	
kwamba	 adhabu	 ya	 dhambi	 ina	 matokeo	 yake	 yenyewe,	 dhambi	 ni	
uvunjaji	 wa	 sheria.	 Dhambi	 ni	 kuamini	 kwamba	 Mungu	 hatakusamehe	
wakati	 kwa	 hakika,	 atakusamehe,	 kwa	 sababu	 Mungu	 ni	 mwingi	 wa	
rehema.	 Ikiwa	Mungu	 huwa	 na	 huruma,	 Yeye	 daima	 atakusamehe.	 Njia	
pekee	 ya	 kufanya	 dhambi	 isiyoweza	 kusamehewa	 ni	wewe	 kujihukumu	
mwenyewe	 kwamba	 Mungu	 hatakusamehe.	 Hiki	 ndicho	 kinachofanyika	
kwa	uwazi.	Kwa	hiyo,	hilo	lilifungua	macho	yetu	kweli	kutambua	kwamba	
Shetani	ndiye	mwanzilishi	wa	kifo,	na	kwamba	haikuwa	Mungu	aliyetoa	
amri	ya	kifo	juu	ya	jamii	ya	wanadamu.	
Lakini	kwamba	ni	ubinadamu	wenyewe	ambao	ulikuwa	umekubali	wazo	
kwamba	 dhambi	 inaweza	 tu	 kusamehewa	 kupitia	 vifo,	 kwa	 sababu	 ya	
mfumo	wa	haki.	 	Sasa,	tutaangalia	tamko	hilo	katika	kitabu	cha	Desire	of	
Ages,	 ukurasa	 wa	 761,	 ambamo	 linasema,	 “Katika	 kufunguliwa	 kwa	
pambano	lile	kuu,	Shetani	alikuwa	ametangaza	kwamba	sheria	ya	Mungu	
isingeweza	 kutiiwa,	 kwamba	 haki	 haikupatana	 na	 rehema,	 na	 kwamba,	
kama	 sheria	 itavunjwa,	 isingewezekana	 kwa	 mwenye	 dhambi	
kusamehewa.	 Haiwezi	 kusamehewa.	 Kila	 dhambi	 lazima	 ikabiliane	 na	
adhabu	yake,	alihimiza	Shetani,	na	kama	Mungu	angeiondolea	adhabu	ya	
dhambi,	asingekuwa	Mungu	wa	ukweli	na	haki."	
Watu	walikubali	wazo	hili.	Wanakubali	kabisa	dhana	za	Shetani	kwamba	
ilibidi	 kuwe	na	 adhabu	 kwa	 ajili	 ya	 dhambi.	 	 Ilibidi	 kuwe	na	 kifo	 ndipo	
Mungu	angesamehe	bure.	Hii	ndio	hoja.	Ikiwa	Adamu	angemjia	Mungu	na	
kusema,	 "Bwana,	 ninajuta	 kwa	 nilichofanya.	 Tafadhali	 nisamehe	 kwa	
niliyofanya."	 Kwa	 kweli	 angelielewa	 alichokifanya	 na	 kuomba	 Mungu	
amsamehe,	Mungu	angemsamehe.	Hakuna	mtu	ambaye	angehitajika	kufa.	
Lakini	mara	Shetani	 alipotawala	akili	 yake	na	akaamini	kwamba	Mungu	
hatamsamehe,	hapakuwa	na	njia	ya	kurudi.	Hakukuwa	na	njia	ya	kurudi,	
isipokuwa	kupitia	msalaba.	
Msalaba	ulikuwa	njia	pekee.	Bila	kumwaga	damu,	kusingeweza	kuwa	na	
ondoleo	 la	 dhambi.	 Lakini	 si	 Mungu	 aliyedai	 kifo	 cha	 mkosaji,	 ni	
wanadamu	 na	 Shetani	 waliodai	 hili.	 Kwa	 hiyo,	 tunapokuja	 kwenye	
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patakatifu,	hivi	ndivyo	tunavyohitaji	kuona	kile	ambacho	Biblia	inajaribu	
kutuambia	 ndani	 ya	 huduma	 ya	 patakatifu.	 Kwamba	 ikiwa	 Mungu	 si	
mwanzilishi	 wa	 kifo	 na	 Mungu	 hakutamani	 matoleo	 na	 dhabihu,	 ikiwa	
hakutaka	 mambo	 haya,	 basi	 chombo	 hiki	 hapa,	 ambacho	 kinawakilisha	
msalaba,	si	kitu	ambacho	Mungu	alihitaji.		Tunajuaje	kwamba	hili	si	jambo	
ambalo	 Mungu	 alilihitaji?	 Naam,	 ni	 kwa	 sababu	 imetengenezwa	 kwa	
shaba.	
Kinachovutia	ni	kuhusu	vitu	vilivyo	katika	ua	vimetengenezwa	kwa	shaba,	
lakini	kila	kitu	ndani	ya	patakatifu	ni	dhahabu	na	 fedha.	Kila	kitu	humu	
ndani	ni	dhahabu	na	fedha.	Vyombo	vyote	ni	dhahabu	na	fedha.	 	Matako	
ya	fedha,	tufaha	za	dhahabu	na	lami	za	fedha.	Shaba	pekee	iliyopo	ndani		
humu	ni	kwenye	sehemu	za	nje	za	mapazia	ambayo	yalitiwa	uzi	wa	shaba	
ndani	 yake,	 lakini	 tabaka	 za	 ndani	 za	mapazia	 hayo	 zilikuwa	 na	 uzi	wa	
dhahabu.	 Kwa	 hiyo,	 unapotazama	 kutokea	 nje,	 unaona	 shaba,	 lakini	
unapotoka	ndani,	unaona	dhahabu	katika	kuunganisha.		Inavutia.	
Kwa	 hiyo,	 kwa	watu	wa	 asili,	 huona	 shaba	 tu.	 Kwa	 hiyo,	 ni	 jambo	 gani	
kubwa	kuhusu	 shaba?	Naam,	 jambo	 la	 kwanza	 tunaloona	 kuhusu	 shaba	
nyeupe	 ni	 kwamba	 ni	 mchanganyiko	 wa	 shaba	 na	 zinki,	 na	 kwa	 hiyo,	
shaba	nyeupe	si	kitu	ambacho	Mungu	alikifanya.	Mungu	alifanya	dhahabu.	
Alifanya	fedha.	Unaweza	kuzichimba	kutoka	katika	ardhi.	Alifanya	shaba,	
alitengeneza	 zinki,	 lakini	 hakutengeneza	 shaba	 nyeupe.	 Shaba	 nyeupe	
imetengenezwa	na	mwanadamu,	na	ni	nani	aliyeitengeneza?	Ni	mtu	gani	
aliyeifanya?	
[Hadhira:	Tubalkaini]	
Tubalkaini	 alikuwa	 mmoja	 wa	 wazao	 wa	 Kaini.	 Kwa	 nini	 Mungu	 alete	
chuma	 katika	 patakatifu	 pake	 kilichotengenezwa	 kutoka	 kwa	
mwanadamu?	Mwanzo	Sura	ya	4,	Mstari	wa	22,	“Sila	naye	akamzaa	Tubal-
kaini,	mfua	kila	chombo	cha	kukatia,	cha	shaba	na	cha	chuma;.."	Kwa	hiyo,	
Mungu	 anaweka	 chuma	 kilichotengenezwa	 na	 mwanadamu	 katika	
patakatifu	pake	kutoka	kwa	mmoja	wa	wazao	wa	Kaini	ambaye	alikuwa	
mkataa	ukweli.	Kwa	hiyo,	Biblia	ina	mambo	ya	kuvutia	ya	kusema	kuhusu	
shaba.	 	Tunaangalia	Kumbukumbu	la	Torati	28,	katika	sura	ya	baraka	na	
laana.	 	 Kumbukumbu	 la	 Torati	 28,	 tunaona	 kwamba	 wale	 wanaokataa	
amri	na	hukumu	za	Mungu,	wana	uzoefu	wa	shaba.	Kuanzia	mstari	wa	15	
na	kuendelea,	 laana	zote	zinaanza	kuwaangukia	wale	wanaokataa	sheria	
na	hukumu	za	Mungu.	
Katika	Mstari	wa	23,	mtu	anayeikataa	sheria	ya	Mungu,	inasema,	“Mbingu	
yako	 iliyo	 juu	 ya	 kichwa	 chako	 itakuwa	 shaba,	 na	 nchi	 iliyo	 chini	 yako	
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itakuwa	chuma.	 	Kwa	hivyo,	shaba	hapa	imeainishwa	kama	kitu	hasi,	sio	
kama	kitu	chanya.	Tunaona	pia	katika	Ezekieli	22,	kuna	baadhi	ya	maneni	
mazuri	 sana	 ...	 Naam,	 nadhani,	 ni	 vizuri	 sana	 kuandika	 neno	 shaba	
kwenye	 programu	 yako	 ya	 Biblia,	 ni	 somo	 la	 Biblia	 lenyewe	 ambalo	 ni	
nadhifu.	 Ninatazama	 chini	 ...	 Hebu	 tushuke	 kwenye	 Ezekieli	 22:18.	
“Mwanadamu,	 nyumba	 ya	 Israeli	 imekuwa	 takataka	 kwangu,	 wote	 ni	
shaba,	na	bati,	na	chuma,	na	risasi,	katikati	ya	tanuru.	Wao	ni	takataka	ya	
fedha.”	
Mungu	anapozungumza	kuhusu	watoto	wake	kuwa	ni	shaba,	je,	ni	jambo	
jema	au	baya?	Ni	 jambo	baya.	Kwa	hiyo,	1	Wakorintho	13	 inazungumza	
juu	ya	maarifa	bila	upendo	ni	kama	shaba	iliayo.	
Ikiwa	 sina	 agape,	 ninatingisha	 shaba.	Kwa	hiyo,	 shaba	hufanya	kazi	 bila	
upendo.	 	Nguvu	nyingi	na	nuru	 lakini	hakuna	upendo	mtamu,	 furaha,	na	
amani.	Hiyo	ni	shaba.	 	Huo	ni	mwito	mzuri.	1	Wakorintho	13.	Kwa	hiyo,	
shaba	 inaonyeshwa	 na	 kitu	 kinachohitaji	 kusafishwa	 kutoka	 kwenye	
uzoefu	wako.	Ua	ni	 eneo	 ambalo	Mungu	hukutana	na	mwanadamu.	Bila	
shaka,	birika,	Kutoka	38:8,	inakuambia	juu	ya	birika,	“Kisha	akafanya	hilo	
birika	 la	 shaba,	na	 tako	 lake	 la	 shaba;	 shaba	hiyo	 ilikuwa	ni	ya	vioo	vya	
wanawake	wenye	kutumika,	waliokuwa	wakitumika	mlangoni	mwa	hema	
ya	 kukutania.	Wameingiza	neno	wanawake,	 labda	wanaume	wakati	 huo	
pia	wanatumia	miwani	ya	kuangalia.	
Kwa	nini	inawaweka	wanawake	huko?		Nadhani	walikuwa	na	uwezekano	
zaidi	wa	kujitazama	kwa	kutumia	vioo.		
Lakini	 uhakika	 ni	 kwamba	 vioo	 vya	 shaba,	 ambavyo	 wanaume	 na	
wanawake	wanajiangalia	wenyewe,	hizi	hutumiwa	kuunda	birika,	birika,	
ambapo	ni	mchakato	wa	kuvutia.	Kwa	hiyo,	ninachoona	kuvutia	kuhusu	
hili	ni	kwamba	msalaba	ambao	kwetu	sisi	ni	mojawapo	ya	alama	kuu	za	
upendo	wa	Mungu,	 umewekwa	 katika	 ishara	 ya	 kipengele	 au	 vipengele	
vilivyoundwa	na	mwanadamu,	na	unafafanuliwa	katika	Biblia	kama	kitu	
ambacho	 ni	 hasi	 kabisa.	 Kisha,	 tunaongeza	 fitina	 zaidi	 kwa	 hilo,	 katika	
hadithi	ya,	je,	ni	Hesabu	21?	
Watu	walipoumwa	na	 nyoka?	wakaiweka	 nyoka	 ya	 shaba,	wakaitazama	
ile	 shaba,	 na	 ile	 nyoka	 ya	 shaba	 juu	 ya	 mti,	 ndipo	 wangeishi.	 Yesu	
anasema,	 “Kama	 vile	 Musa	 alivyomwinua	 yule	 nyoka	 jangwani,	 vivyo	
hivyo	Mwana	wa	Adamu	hana	budi	kuinuliwa.	Sikuzote	nilijiuliza	kuhusu	
hilo.		Kwa	nini	Yesu	anafananishwa	na	nyoka?		Kuangalia	nyoka	juu	ya	mti	
ili	kupata	upatanisho?	
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Kwa	 hiyo,	 hili	 ndilo	 jambo,	watu	wanaumwa	 na	 nyoka.	 Kwa	 hiyo,	watu	
wanafikiri	 kwamba	 hii	 ni	 nguvu	 ya	Mungu,	 kwa	 sababu	 katika	mawazo	
yao	 ya	 mbadala	 wa	 adhabu,	 wanafikiri	 Mungu	 alitaka	 kuwahukumu	 na	
kuwaangamiza,	 kwamba	 kwa	 sababu	 Mungu	 amewakasirikia	 Mungu	
anatuma	 nyoka	 ili	 kuwaangamiza.	 Kwa	 kutazama	 kwa	 unyenyekevu	
sanamu	ya	ibada	ya	sanamu	ya	Mungu	huyu,	ambaye	yuko	katika	umbo	la	
nyoka,	wataponywa.	Huo	ni	ujinga	kabisa.	Unakumbuka	wakati	Wafilisti	
walipolichukua	 Sanduku	 la	 Agano	 na	 walikuwa	 na	 tauni	 ya	 panya	 na	
walikuwa	na	bawasiri?	Kwa	hiyo,	walitengeneza	 sanamu	 za	dhahabu	 za	
panya	na	bawasiri,	na	wakaziabudu	kwa	sababu	walihisi	kuwa	walikuwa	
wanaadhibiwa	na	huyu	Mungu.	
Kwa	 hiyo,	 wanamkubali	 mungu	 huyu,	 na	 wanamwabudu	 mungu	 huyu,	
kwa	 sababu	 wanaadhibiwa.	 Katika	 kuabudu,	 watakuwa	 wakimpendeza	
mungu	 huyu,	 na	 mwishowe	 wataachwa.	 Kwa	 hivyo,	 Mungu	
anawafundisha	nini	Waisraeli	kupitia	mtazamo	huu	wa	awali	kuhusu	hili?	
Hili	ndilo	tunalohitaji	kujifunza.	
Dhabihu	 na	 Matoleo,	 sikupendezwa	 nazo.	 	 Huu	 sio	 mfumo	 wangu.	
Sikufanya	 hivi.	 	 Ulilitaka	 hili.	 Sikutaka	 hili	 lakini	 niko	 tayari	 kukutana	
nawe	mahali	ulipo.	Niko	tayari	kukutana	nawe	hapo	ulipo	ili	uamini	kuwa	
ningekusamehe.	 Hata	 hivyo	 ningekusamehe	 lakini	 hukuamini	 kuwa	
nitakusamehe.	 Kwa	 hiyo,	 niko	 tayari	 kumruhusu	 mwanangu	 kutimiza	
haki	ya	nyoka,	kwa	sababu	ni	haki	ya	nyoka	inayodai	kifo	cha	mkosaji.		
Ndio	maana	kwa	njia	ya	mauti	Kristo	alimharibu	yeye	aliyekuwa	na	nguvu	
za	 mauti,	 huyo	 ni	 shetani.	 Katika	 Kristo	 kuinuliwa	 na	 kusulubishwa,	
nyoka	alifunuliwa.	
Je,	 hilo	 si	 jambo	 la	 kushangaza?	 	 Alifunuliwa.	 Haki	 yake	 ya	 nyoka	
ilifunuliwa.	 	 Alikuwa	 amefichwa	 mbele	 ya	 mazingira	 ya	 wazi	 na	 katika	
kifo	 cha	 msalaba,	 Shetani	 anafichuliwa.	 Amefunuliwa	 jinsi	 alivyokuwa	
muuaji,	muuaji	wa	Mwana	wa	Mungu.	
Baba	 alimtuma	 Yesu	 katika	 mwili	 wetu.	 	 Miguu	 yake	 ilikuwaje	 katika	
Ufunuo	1?	
[Hadhira:	Kama	shaba	iliyosuguliwa]	
Shaba	iliyoungua,	miguu	ya	shaba,	kutulaki	tulipo,	kutembea	tulipo.	Kwa	
hivyo,	katika	ufahamu	wangu	wa	madini,	msalaba	wa	Kristo	unakutana	na	
haki	 ya	 nyoka.	 Ni	 kukutana	 nasi	 pale	 tulipo	 ili	 kutuaminisha	 kwamba	
angetusamehe.	 Ni	 wangapi	 kati	 yetu	 wanasema,	 "Angalia,	 nilikuambia,	
nilikuwa	 tayari	 kukusamehe	 na	 hauko	 tayari	 kuniamini,	 kwa	 hiyo	
samahani.	 Inabidi	 kupima	 matokeo."	 Hapana,	 Mungu	 hakufanya	 hivyo.	
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Alikuwa	 tayari	 kumuhatarisha	 Mwanawe	 mwenyewe	 ili	 kukidhi	 imani	
ambayo	hata	haikuwa	ya	kweli.	 Siwezi	kufahamu	upendo	wa	Baba	yetu.	
Sielewi.	Yanipasa	tu	kumwabudu.		Asante,	Baba.	Asante.	Asante.	
Tulidanganywa	na	Shetani	na	tuliamini	mfumo	wake	wa	haki	usio	sahihi.		
Tunaamini	kwamba	Mungu	alidai	kifo	cha	mkosaji	na	Mungu	anakutana	
nasi	katika	ua	wa	hekalu.	
[Craig:	 Swali	 ni	 kwamba,	 kama	Kristo	 hangekwenda	msalabani	 na	 kufa,	
ungeamini	kwamba	dhambi	zako	zingeweza	kusamehewa.]	
Adrian:	Kamwe,	kamwe.	
[Craig:	Kwa	hivyo,	kwa	nini	alienda	msalabani?	Ili	kukushawishi	kwamba	
dhambi	zako	zinaweza	kusamehewa.]	
Ndiyo.	 Ili	 kukushawishi,	 kutushawishi,	 kwamba	Mungu	 atatusamehe,	 ili	
kwamba	kupitia	kifo	aweze	kumharibu	yeye	ambaye	alikuwa	na	nguvu	za	
Mauti.	 Shetani	 alipataje	 nguvu	 za	 Mauti?	 Kwa	 kutuambia	 kuwa	 Mungu	
hatatusamehe?.	
[Alexandra:	 Kwa	 hiyo,	 basi,	 Yesu	 alikuwa	 anaishi	 akivumiliana	 nasi	 na	
kwenda	maili	ya	ziada?]	
Ndiyo	kweli	kabisa.	
[Sharyn:	Hilo	linaleta	maana	sana.]	
Zaidi	ya	maili	milioni	100.	
Kwa	hiyo,	basi,	ndiyo	maana	basi	tunaelewa	kwamba	Ufunuo	Sura	ya	11,	
na	 Mstari	 wa	 1,	 "Hivyo	 akanipa	 mwanzi	 kama	 fimbo."	 Muktadha	 wa	
Ufunuo	11:1	ni	 upi?	 	Katika	Ufunuo	Sura	 ya	10,	 tuna	kukatishwa	 tamaa	
kukuu	katika	1844,	 kuliwa	kwa	kitabu	kilichokuwa	kitamu	kinywani	 na	
kichungu	 tumboni.	 Kisha	 inasema,	 "Imekupasa	 kutoa	 tena	 unabii	mbele	
ya	 watu	 wa	 lugha	 na	 kabila	 nyingi."	 Hiyo	 ni	 1844.	 Kwa	 hiyo,	 katika	
muktadha	 huo,	mwaka	 1844,	 inasema,	 “Nikapewa	mwanzi	 kama	 fimbo;	
na	mmoja	akaniambia,	Inuka,	ukalipime	hekalu	la	Mungu,	na	madhabahu,	
na	hao	wasujuduo	humo."	
Lakini	 ua	 ulio	 nje	 ya	 hekalu	 uuache,	 wala	 usiupime,	 kwa	 maana	
wamepewa	Mataifa.”	Kwa	hiyo,	tunaona	hili	limetolewa	kabisa,	shaba	yote	
imesafishwa.	 Tunashughulikia	 tu	 dhahabu	 na	 	 fedha.	 Sina	 nukuu	 zangu	
kwa	sasa	lakini	ukitafuta	dhahabu	na	fedha	katika	Roho	ya	Unabii,	Mti	wa	
Uzima	 umetengenezwa	 kwa	 dhahabu	 safi.	 Ukitazama	matunda,	 ni	 kama	
dhahabu	 iliyochanganywa	 na	 	 fedha.	 Mbinguni	 hakuna	 shaba.	
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Tunapoangalia	 neno	 chuma,	 ni	 chuma	 cha	 kuvutia,	Misri	 inatajwa	kuwa	
tanuru	ya	chuma.	Hivyo	ndivyo	Mungu	anavyoiita	Misri.	
Kwa	 hiyo,	 unapoenda	 hivi,	 unaenda	 kutoka	 kwenye	 chuma,	 hadi	 shaba,	
hadi	kwenye	fedha,	hadi	dhahabu.	Lakini	unapoelekea	kwenye	sanamu	ya	
Danieli	 2,	 unatoka	 kwenye	 dhahabu,	 fedha,	 shaba,	 chuma,	 kuelekea	
upande	mwingine.	
Ambayo	 inaelekea	 jua.	 Inaelekea	 mbali	 kutoka	 kwenye	 jua,	 mungu	 jua,	
unasafisha	vyuma	mpaka	umebaki	na	fedha	ya	dhahabu	tu.	Ni	nzuri	sana.	
Ni	rahisi	sana.	
Ni	 rahisi	 sana.	 Sana,	 rahisi	 sana.	 Ikiwa	 Mti	 wa	 Uzima	 una	 dhahabu	 na	
fedha,	basi	hayo	ndiyo	madini	 tunayohitaji	kuwa	nayo	katika	 tabia	zetu.	
Dhahabu	ni	nini?	Imani,	iliyojaribiwa	kwenye	moto.	Fedha	ni	nini?		Roho	
ya	 Unabii	 inasema	 kwamba	 ni	 matendo	 mema.	 Imani	 itendayo	 kazi.		
Muundo	wa	kimungu.	Dhahabu	 isiyoonekana,	 inayoonekana,	 inayong'aa,	
fedha.	Inazidi	kuwa	zaidi	na	zaidi.	Ni	vizuri	sana	jinsi	yote	yanavyofanya	
kazi	 pamoja.	 	 Dhahabu	 na	 fedha	 kama	 kielelezo	 cha	 kimungu.	 Ni	 kweli,	
nzuri	 sana.	 Kwa	 hiyo,	 ukweli	 kwamba	 shaba	 inafanya	 kazi	 hapa,	
inaniambia	kwamba	msalaba	ni	kitu	ambacho	mwanadamu	alikihitaji.	
Ni	 jambo	 lililoundwa	na	mwanadamu	ambalo	Mungu	alipaswa	kulikidhi.	
Ni	 mchanganyiko.	 Ni	 mchanganyiko	 wa	 haki	 ya	 Shetani	 na	 rehema	 ya	
Mungu.	Mungu	 aliweza	 kutufundisha	 juu	 ya	 rehema	 yake	 kupitia	 jambo	
ambalo	tuliliamini.	Kupitia	maoni	yetu	tuliyoyapata	aliweza	kutufundisha	
juu	ya	rehema	zake	ili	kutufanya	tuamini	rehema,	na	hilo	linanishangaza	
sana	 kwangu.	 Ajabu	 kwangu.	 Kwa	 hivyo,	 hicho	 ndicho	 tunachorejelea	
kama	kioo	 cha	 shaba.	 	 Sasa,	 nini	 cha	 kufurahisha	ukiangalia,	 nadhani	 ni	
Mwanzo,	ni-	
[Craig:	 Unapong'arisha	 shaba,	 inaonekana	 kama	 dhahabu.	 Kwa	 hivyo,	
ndio	maana	ni	wokovu	wa	kughushi]	
Unaonekana	 kama	haki.	 Kwa	hiyo,	 ninaangalia	Kutoka	 38:8,	 neno	Mara.		
Kisha,	 katika	Hesabu	12:6?	 .Labda	 ndivyo	 ilivyo.	Hesabu	12:6,	 akasema,	
Sikieni	 basi	 maneno	 yangu;	 akiwapo	 nabii	 kati	 yenu,	 mimi,	 Bwana,	
nitajidhihirisha	kwake	katika	maono.	Neno	maono	hapo	limebeba	sifa	ya	
kike,	 la	 H478,	 maono,	 pia	 kioo	 au	 kioo	 cha	 kutazama.	 Kwa	 hiyo,	 nini	
maana	 ya	 hilo?	 Kioo	 cha	 kuangalia.	Wakati	 mtu	 anapokuwa	 na	maono,	
anajitazama	 kwenye	 kioo.	 Ikiwa	 wanatazama	 kwenye	 kioo	 cha	 shaba,	
wanaona	nini?	
[Hadhira:	Wenyewe.]	
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Wanajiona.	Wakitazama	kwenye	kioo	cha	dhahabu,	dhahabu	ing’aayo,	njia	
pekee	ya	wewe	kupata	dhahabu	 inayong'aa	ni	kupitia	kwa	Yesu,	utaona	
utukufu	wa	Baba,	kupitia	kwa	Mwana.	Kwa	hiyo,	ninachoamini,	matumizi	
ya	neno	hili	maono	hapa	yanatupa	dalili	ya	kwamba	Mungu	katika	maono	
yake	 kwa	 manabii	 Wake,	 anakutana	 nao	 mahali	 walipo.	 	 Maono	
yameandikwa	ili	kukutana	na	mwanadamu	mahali	ambapo	mawazo	yake	
ya	 shaba	 yapo.	 Kupitia	 maono	 haya	 Mungu	 anazungumza	 nasi	 kupitia	
maoni	 yetu	 tuliyojiwekea	 ili	 kutufundisha	 ukweli.	 	 Je,	 hiyo	
inaunganishwa?	 Je,	 hilo	 linafanya	 kazi?	 Kwa	 sababu	 ikiwa	 Mungu	
atalazimika	 kukutana	 na	mwanadamu	 hapa	 na	mfumo	 huu	wa	 haki	wa	
uongo,	 ni	 manabii	 wangapi	 walioathiriwa	 na	 mfumo	 huu	 wa	 haki	 wa	
uongo?	
[Alexandra:	Wote.	Wote	walikua	na	mfumo	huo.]	
Wote.	 Kwa	 hiyo,	 maono	 yao	 yote	 yana	 vipengele	 vya	 shaba	 ndani	 yao.	
Hapa	ndipo	ambapo	Christ's	Object	Lessons,	hili	linakuwa	na	maana,	na	ni	
zuri,	 naweza	 kusikia	mwendo	ukibadilika.	Wow,	Christ's	Object	 Lessons	
ukurasa	wa	263.		
Hii	ndiyo	kanuni	ambayo	tunaizungumzia,	 jinsi	Mungu	anavyozungumza	
nasi.	 Pia	 inatuambia	 jinsi	 ambavyo	 wanadamu	 tumepotea,	 jinsi	 ilivyo	
ngumu.	Watu	wengi	sana	husema,	"Kwa	nini	Mungu	hawezi	kuketi	tu	na	
kutufafanulia	mpango	huo	ni	upi?	Acha	tu	upuuzi	huu	wote.	Fika	kwenye	
pointi."	
[Craig:	Lakini	tusingeweza	kuuamini.]	
Kwa	sababu	hatungeamini,	kwa	sababu	mawazo	yake	si	mawazo	yetu	na	
njia	 zetu	 si	 njia	 zake.	 Kwa	 hiyo,	 Yeye	 hana	 budi	 kusema	 nasi	 katika	
maono,	 katika	 ndoto,	 na	 katika	 mambo	 ambayo	 tunaweza	 kuyaelewa.	
Katika	 Mfano	 wa	 Tajiri	 na	 Lazaro,	 KK	 263,	 "Katika	 mfano	 huu	 Kristo	
alikuwa	akikutana	na	watu	kwa	misingi	yao	wenyewe.	Fundisho	la	hali	ya	
kuwa	na	ufahamu	iliyopo	kati	ya	kifo	na	ufufuo	lilishikiliwa	na	wengi	wa	
wale	waliokuwa	wakisikiliza.	Maneno	ya	Kristo.	Mwokozi	alijua	mawazo	
yao"	Hilo	ni	neno	la	upole	sana	la	makosa,	sivyo?	
Uzushi,	 alijua	 uzushi	 wao.	 "Alitunga	 mfano	 Wake	 ili	 kukazia	 kweli	
muhimu."	 Tena,	 kuwa	mpole	 sana	 kupitia	maoni	 haya	 ya	 awali,	 kupitia	
uzushi	huu.	 Je,	unawezaje	kukazia	kweli	muhimu	kupitia	uzushi?	 	Naam,	
msalaba	ni	mfano	wa	hali	ya	juu	sana.	Jinsi	ya	kuingiza	kanuni	ya	rehema	
kupitia	dhana	ya	kishetani	 ya	haki!	Mungu	aliweza	kupata	 rehema	yake	
kupitia	kwetu,	kwa	njia	hii	 ya	awali,	wazo	hili	 lisilo	 sahihi.	 	Hii	ni	hatua	
inayofuata.	Kwa	hiyo,	anapoweka	ukweli	wake	ndani	na	kupitia	wazo	 la	
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awali	au	la	uzushi,	ambalo	kwa	wazi	Fumbo	la	Tajiri	na	Lazaro	ni	upuuzi	
mtupu.	
Wazo	 kwamba	wenye	 haki	 na	waovu	wanaweza	 kuzungumza	 na	 kuona	
kila	 mmoja	 na	 .....	 Bonde	 kubwa	 limewekwa.	 	 Katika	 mchakato	 huu,	
anasema	maneno	haya	na	ninaipenda	hii.	"Akainua	mbele	ya	wasikilizaji	
wake	kioo,	kioo	ambacho	wangeweza	kujionea	wenyewe	katika	uhusiano	
wao	wa	 kweli	 na	Mungu."	Hii	 ndiyo	 kanuni.	Hivi	 ndivyo	birika	 la	 shaba	
linavyohusika.	Katika	usomaji	wetu	wa	Agano	 la	Kale,	Mungu	anatufikia	
tulipo.	 	 Anazungumza	 nasi	mahali	 tulipo.	Mungu	 anaposema,	mimi	 nina	
upanga	wangu.	 	 Angalia,	 hii	 inasumbua	 akili	 yangu.	 	 Ezekieli	 21,	 sivyo?	
Huyu	ni	Mungu	akizungumza	kupitia	kwa	nabii	wake	kwa	shaba.	
Kwa	 kweli,	 kabla	 hatujasoma	 hili,	 shikilia	 tu	 Ezekieli	 21.	 Njoo	 kwenye	
Ezekieli	 40,	Mstari	wa	1,	wakati	 Ezekieli	 anapomwangalia	 kiumbe	huyu	
wa	mbinguni.	Unapata	fununu	ni	nini	Ezekieli	anakiona.		
Mstari	 wa	 3,	 Ezekieli	 40,	 Mstari	 wa	 3,	 Mstari	 wa	 2,	 "Katika	 maono	 ya	
Mungu	 akanileta	mpaka	 nchi	 ya	 Israeli,	 akaniweka	 juu	 ya	mlima	mrefu	
sana,	ambao	ndani	yake	palikuwa	kama	sura	ya	mji	wa	kusini."	Mstari	wa	
3,	"Akanileta	huko,	na	tazama,	palikuwa	na	mtu	ambaye	sura	yake	ilikuwa	
kama	 sura	 ya	 shaba."	 	 Wow,	 hiyo	 ni	 kweli.	 "Akiwa	 na	 uzi	 wa	 kitani	
mkononi	mwake,	na	mwanzi	wa	kupimia,	akasimama	langoni."	
Loo,	hiyo	inaunganishwa	na	Ufunuo	11,	sivyo?	Kwa	hiyo,	Ezekieli	anaona	
nini?	Mtu	na	yeye	ni	shaba.	Sasa,	rudi	kwenye	Ezekieli	21,	“Neno	la	Bwana	
likanijia,	kusema,	Mwanadamu,	uelekeze	uso	wako	kuelekea	Yerusalemu,	
ukadondoshe	neno	lako	kuelekea	mahali	patakatifu,	ukatabiri	juu	ya	nchi	
ya	Israeli,	na	kusema		nchi	ya	Israeli,	Bwana	asema	hivi,	tazama,	mimi	ni	
juu	 yako,	 nami	 nitauchomoa	 upanga	 wangu	 alani	 mwake,	 nami	
nitamkatilia	 mbali	 wenye	 haki	 na	 waovu."	 Nini?	 	 Atawakatilia	 mbali	
wenye	 haki	 na	 waovu?	 	 Kwa	 nini	 Mungu	 anazungumza	 hivi?		
Inanikumbusha	 kisa	 cha	 jenerali	 Mkatoliki	 katika	 Ufaransa	 ya	 Kusini,	
walipokuwa	na	uzushi	wa	Wakathari.	
Mmoja	 wa	 msimamizi	 wake	 alikuja	 na	 anasema,	 "Angalia,	 kuna	
Wakatoliki	 na	 kuna	 Wakathari	 na	 tutajuaje	 yupi	 ni	 yupi."	 	 Jenerali	
anasema,	 "Waueni	 wote,	 Mungu	 anajua	 Yeye	 ni	 nani.	 Sina	 wakati	 wa	
upuuzi	 huu.	 Waue	 wengi	 kati	 yao."	 Unaona,	 Mungu	 yuko	 hivyo.	
Nimechoka	na	upuuzi	huu,	ua	wengi	kati	yao.		Haya	ni	mawazo	ya	shaba,	
huyu	 ni	 Mungu	 akikutana	 na	 wanadamu	mahali	 walipo	 katika	 mawazo	
yao.	 Lakini	 katika	 kuitazama	 hiyo	 sura	 ya	 shaba,	 mwanadamu	
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anajitazama.	 Kwa	 kuruhusu	 mwenyewe	 kuwa	 na	 sifa	 kwa	 njia	 hii,	 kile	
ambacho	hili	linatuambia	ni	kwamba	ndivyo	tulivyo.	Jinsi	tulivyo.	
Inapendeza	 Danieli	 anapomwangalia	 yule	 kiumbe	wa	mbinguni,	 Danieli	
Sura	 ya	 10,	 Danieli	 anaona	 nini?	 Mstari	 wa	 5,	 Danieli	 10,	 Mstari	 wa	 5,	
"Kisha	 nikainua	macho	 yangu,	 nikaona,	 na	 tazama,	mtu	mmoja	 amevaa	
nguo	 ya	 kitani,"	 kuna	 hiyo	 kitani	 tena,	 "ambaye	 kamba	 zake	 zilikuwa	
zimefungwa	kwa	nini?"	
[Hadhira:	Dhahabu.]	
Dhahabu,	Danieli	akiona	dhahabu,	“Mwili	wake	ulikuwa	kama	zabarajadi,	
na	 uso	wake	 ukionekana	 kama	 umeme,	macho	 yake	 ni	 taa	 za	moto,	 na	
mikono	yake	na	miguu	yake	kama	rangi	ya	shaba	iliyosuguliwa.	Kwa	hiyo,	
nini	kinaendelea	huko?	Daniel	anaanza	kuona	dhahabu.			
Anaanza	 kuona	 tabia	 ya	 Mungu	 lakini	 matendo	 yake	 kwa	 mikono	 na	
miguu	 yake	 bado	 yanaonekana	 katika	 mfumo	 wa	 haki	 wa	 uongo,	 bado	
inaeleweka	kwa	njia	hiyo.		Kwa	hiyo,	hata	katika	maono	yenyewe	na	yale	
ambayo	 manabii	 wanayaona,	 tunapata	 ufahamu	 wa	 kile	 ambacho	 nabii	
anachoelewa,	kupitia	kwenye	madini.	Je,	hilo	lina	maana?	
Nadhani	 hiyo	 inashangaza	 sana.	 	 Inashangaza	 kwamba	 Nebukadneza	
alitengeneza	 sanamu	 ya	 dhahabu	 safi.	 	 Nadhani	 umepata	 pointi.	 Kwa	
mfano	wa	dhahabu	safi,	lakini	kwa	kutazama	tu	madini,	tunapata	mambo	
ya	ajabu	katika	maandiko.	Ndiyo	maana,	kama	 tulivyosema	 jana	kuhusu	
Danieli	Sura	ya	7,	alipata	maono.	Katika	maono	hayo,	Danieli	anaona	tukio	
la	hukumu.	Hii	 inashughulika	na	shaba,	maono	ya	kukabiliana	na	shaba.	
Ninaweka	 tu	 mawazo	 fulani	 hapa	 kuhusu	 jinsi	 tunavyoshughulikia	
mambo	haya.	Sasa,	katika	suala	la	kama	tunadhani	manabii	walikuwa	na	
ufahamu	au	la,	mimi	hupenda	kwenda	kwenye	kauli	inayopatikana	katika	
Reflecting	Christ	Ukurasa	58.5,	
“Kabla	 ya	 ujio	 wa	 kwanza	 wa	 Kristo,	 dhambi	 ya	 kukataa	 kupatana	 na	
sheria	ya	Mungu	ilikuwa	imeenea	sana.	Inavyoonekana,	nguvu	za	Shetani	
zilikuwa	 zikiongezeka,	 vita	 vyake	 dhidi	 ya	mbingu	 vilikuwa	 vikiendelea	
kuamuliwa	 zaidi	 na	 zaidi.	 Mgogoro	 ulikuwa	 umefikiwa,	 kwa	 shauku	
kubwa,	mienendo	 ya	Mungu	 ilitazamwa	na	malaika	wa	mbinguni."	 Kwa	
sababu	 kama	 Ellen	 White	 alivyosema,	 kwamba	 tunamtazama	 Mungu	
kupitia	 lenzi	 au	 sura	 ambayo	 Shetani	 alikuwa	 amewafanya	 wayaone	
mambo.	 "Je!	 	 Atatoka	mahali	 pake	 ili	 kuwaadhibu	wakaao	 duniani	 kwa	
ajili	 ya	uovu	wao?	 Je,	 tutume	moto	au	gharika	 ikawaangamize?	Kwanini	
wanawaza	hivi?	Mawazo	haya	wameyapata	wapi?	
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Kwa	pendekezo.	Laiti	ningefanywa	mwamuzi	katika	nchi	basi	kungekuwa	
na	haki.	Mbinguni	zote,	mbingu	ngapi?	
[Hadhira:	Zote]	
"Mbingu	 zote	 zilingoja	 amri	 ya	 Kamanda	 wao	 ili	 kumwaga	 bakuli	 za	
ghadhabu	 juu	 ya	 ulimwengu	 ulioasi.	 Neno	 moja	 kutoka	 Kwake,	 ishara	
moja	na	ulimwengu	ungeharibiwa."	
Kwa	hiyo,	Shetani	aliposema,	“Nitapanda	mbinguni,	nitakuwa	kama	Aliye	
juu,	 nami	 nitaketi	 katika	 kiti	 cha	 enzi.	 Kupitia	 mfumo	 wake	 wa	 haki,	
Shetani	alitimiza	alichotaka	kufanya.	Alitawala	ulimwengu	mzima	kupitia	
mfumo	wake	wa	haki	wa	uwongo.	 	Ndio	maana	 inachukua	muda	mrefu	
kushughulika	na	mbingu	yote.		
Angalia	 inachosema,	 “Walimwengu	 wasioanguka	 wangesema,	 amina.	
Waondolee	 mbali.	 Wewe	 ni	 mwenye	 haki,	 Ee	 Mungu,	 kwa	 kuwa	
umeangamiza	uasi."	
Lo,	kila	mtu	alikubali	uwongo	huu	na	akafikiri	alikuwa	na	kila	kitu,	lakini	
basi	 tuna	neno	hilo	 lakini.	 "Lakini	 jinsi	 hii	Mungu	 aliupenda	ulimwengu	
hata	akamtoa	Mwanawe	pekee."	Hilo	ndilo	jambo,	kama	tulivyosema	hivi	
kabla,	 malaika	 wote	 walikuwa	 tayari	 kwa	 Mungu	 kufanya	 hivyo.	
Ulimwengu	 wote	 usioanguka,	 wangesema,	 Amina.	 	 Angeweza	
kutuangamiza	lakini	angepoteza	pambano	kuu.	Ndio	maana	hii	 ilichukua	
muda	mrefu.	Ndiyo	maana	hadithi	zote	katika	Agano	la	Kale	zimefunikwa	
na	shaba,	kwa	sababu	mfumo	huo	wa	haki	wa	uongo	umepitia	humo	kote.	
Angepoteza	 cheo	 cha	 Mungu	 ni	 upendo	 kwenda	 kwenye	 njia	 nyingine	
yoyote.	 	 Shetani	 angeshinda	 pambano	 hilo	 kuu.	 	 Hata	 kama	 Shetani	
angeangamizwa,	 Shetani	 angeendelea	 kuishi	 ndani	 ya	 Mungu,	 ni	 njia	
mojawapo	 ya	 kutokufa	 kutoka	 kaburini	 bado	 angetawala	 ulimwengu,	
lakini	 Mungu	 ana	 hekima	 sana.	 “Mungu	 aliupenda	 ulimwengu	 hata	
akamtoa	Mwanawe	pekee	ili	kila	mtu	amwaminiye	asipotee,	bali	awe	na	
uzima	wa	milele.	Mungu	angeweza	kumtuma	Mwanawe	kuhukumu,	lakini	
alimtuma	 ili	 kuokoa.	 Kristo	 alikuja	 kama	 mkombozi.	 	 Hakuna	 maneno	
yanayoweza	 kuelezea	 athari	 ya	 harakati	 hii	 kwa	malaika	 wa	mbinguni.	
Kwa	 mshangao	 na	 mshangao,	 wangeweza	 tu	 kushangaa,	 hapa	 katika	
upendo	 Wake.”	 Ninapofikiria	 juu	 ya	 hili,	 ni	 kiasi	 gani	 ambacho	 Mungu	
amejitoa,		ulimwengu	wote	uliathirika.	
Wakolosai	1:20,	 "Ninasema	 ili	 kupatanisha	mambo,	 ikiwa	ni	 vitu	 vilivyo	
mbinguni	au	duniani."	Kifo	cha	Kristo	msalabani	kiliwapatanisha	malaika.	
Tunaona	 hili	 katika	 Desire	 of	 Ages	 761	 inaposema,	 "Shetani	 aliona	
kwamba	 sura	 yake	 imeng'olewa.	 Utawala	 wake	 ulikuwa	 wazi,"	 kwa	
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sababu	 sasa	 nyoka	 juu	 ya	 mti	 alifunuliwa.	 "Aliwekwa	 wazi	 mbele	 ya	
malaika	 wasioanguka	 na	 mbele	 ya	 ulimwengu	 wa	 mbinguni.	 Alikuwa	
amejidhihirisha	kuwa	muuaji.	Kwa	kumwaga	damu	ya	Mwana	wa	Mungu,	
alikuwa	amejiondoa	kutoka	kwenye	kuwashawishi	viumbe	vya	mbinguni.	
Tangu	hapo,	kazi	yake	ilizuiliwa.	
Mtazamo	 wowote	 ambao	 angeweza	 kuwa	 nao,	 hangeweza	 tena	
kuwangoja	 malaika	 walipokuwa	 wakitoka	 katika	 nyua	 za	 mbinguni,	 na	
kwenda	mbele	yao	kuwashtaki	ndugu	zake	Kristo	kwa	kuvikwa	mavazi	ya	
weusi	na	unajisi	wa	dhambi.		
Kiungo	 cha	 mwisho	 cha	 ushawishi	 kati	 ya	 Shetani	 na	 ulimwengu	 wa	
mbinguni	 kilivunjwa"	 Kwa	 njia	 ya	 kifo,	 alimharibu,	 ambaye	 alikuwa	 na	
nguvu	za	kifo.	 "Lakini	Shetani	hakuangamizwa	wakati	huo.	Malaika	hata	
wakati	 huo	 hawakuelewa	 yote	 yaliyohusika	 katika	 Pambano	 hilo	 Kuu."	
Ilibidi	liendelee	sio	kwa	ajili	yetu	tu,	bali	ilibidi	liendelee	kwao	pia.	Bado	
kuna	mambo	 ambayo	 hawakuyaelewa.	 "Kanuni	 zilizo	 hatarini	 zilipaswa	
kufunuliwa	kikamilifu	zaidi."	
Kwa	 ajili	 ya	 mwanadamu,	 kuwepo	 kwa	 Shetani	 lazima	 ...	 Kwa	 ajili	 ya	
mwanadamu,	kuwepo	kwa	Shetani	lazima	kuendelezwe.	Una	uhakika?	Je,	
si	 kwa	 ajili	 yetu	 kwamba	 angeangamizwa?	 	 "Mwanadamu	 pamoja	 na	
malaika	lazima	waone	tofauti	kati	ya	Mkuu	wa	nuru	na	mkuu	wa	giza.	Ni	
lazima	achague	ambaye	atamtumikia."	
Dhambi	 haitainuka	 mara	 ya	 pili.	 Tutahakikisha	 kwamba	 mambo	
yamefanywa	 sawa.	 Kristo	 anateseka	 kwa	 uchungu	 kila	 siku,	 na	
ninakumbushwa	tena,	leo,	watoto	wengine	125,000	waliuawa	kwa	utoaji	
mimba.	 Watu	 wengine	 3000	 walijiua.	 Watu	 wengine	 elfu	 tatu	 na	 nusu	
waliuawa	katika	ajali	za	gari,	ni	 jambo	lile	lile	kila	siku.	Kristo	anateseka	
uchungu	huo	wote,	 lakini	anafanya	hivyo	kwa	ajili	yetu	 ili	kuelewa	tabia	
yake	ni	ipi	hasa.	
Ndiyo.	 Kwa	 hivyo,	 mbingu	 imesafishwa	 na	 uwongo	 na	 udanganyifu	 wa	
Shetani.	 	 Mfumo	 wake	 wa	 haki	 hatimaye	 utasafishwa	 kutoka	 mbinguni	
wakati	 Kristo	 alipokuja	 na	 kufa	 na	 kufufuliwa	 tena.	 Ndiyo.	 Kabisa.	 Hiyo	
ilikuwa	 ni	 hoja	 yako?	 Ndio,	 tunaona	 imefunuliwa	 wazi	 hapa,	 kwamba	
alitupwa	chini.	Shetani	aliondoka	mbinguni	kimwili	hapo	mwanzo,	lakini	
kiroho	 bado	 alikuwa	 huko.	Mawazo	 yake	 yalikuwa	 bado	 yanatawala	 na	
yalikuwa	bado	yapo.	Kwa	hivyo,	kuna	baadhi	tu	ya	tafakuri	ya	kukuachia.	
Baadhi	 tu	 ya	 mambo	 rahisi	 kuhusiana	 na	 madini	 ndani	 ya	 patakatifu	
ambayo	yanatufunulia	ukweli	huo	wenye	nguvu	kuhusiana	na	msalaba	na	
mfumo	ambao	ndani	yake	tunavyouelewa	msalaba.	
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Msalaba	haukuwa	kitu	ambacho	Mungu	alikihitaji.	Lilikuwa	jambo	ambalo	
tulilihitaji	kuamini	kwamba	tunaweza	kusamehewa.	Mungu	anazungumza	
nasi	kupitia	mawazo	yetu	ya	awali	au	ya	uzushi	ambayo	yanatufundisha	
huruma	yake,	 ili	 tuweze	kuamini	 kwamba	atatusamehe.	 	Ninamshukuru	
Mungu	 kwa	 juhudi	 zake	 zote	 alizozitumia,	 kufanya	 hivyo,	 ili	 sisi	 tupate	
kuokolewa.	Kwa	hilo,	nadhani	tunaweza	kufunga.	
Baba,	 nakushukuru	 kwa	 nafasi	 ya	 kushiriki	 kweli	 hizi	 za	 ajabu.	 Ukweli	
ambao	umenibariki	 na	 kunitia	moyo	kukuona	 jinsi	 ulivyo	kweli.	Asante,	
Baba,	 kwa	 kuwa	 hukuangamiza	 ulimwengu	 huu,	 bali	 ulimtuma	 Mwana	
wako	 wa	 pekee.	 Tunakushukuru	 kwamba	 ulikutana	 nasi	 katika	 shaba,	
mchanganyiko	wa	haki	ya	Shetani	na	rehema	ya	Mungu	 ili	kutufundisha	
kwamba	 utatusamehe.	 	 Kwa	 sababu	 wewe	 ni	 mwenye	 rehema,	 Bwana,	
ninataka	 tu	 kumwombea	 Ben	 usiku	wa	 leo.	 Ninaomba	mkono	wako	wa	
uponyaji	 uwe	 juu	 yake.	 Ninaomba	 kwamba	 atakuwa	 akijisikia	 vizuri	
asubuhi.		Tunakushukuru	kwa	kusikia	na	kujibu	maombi	haya	katika	jina	
la	Yesu,	amina.	
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11. Injili	Ya	Msalaba	
Adrian Ebens 

Nakala Iliyobadilishwa - Ilirushwa Mubashara tarehe 28Desemba 2019 

Baba,	 tunakushukuru	 kwa	 mwanzo	 wa	 Sabato.	 Tunakushukuru	 kwa	
pumziko	tamu	linalotoka	kwa	mwokozi	wetu,	Bwana	Yesu	Kristo,	Bwana	
wa	 Sabato.	 Nami	 naomba	 kwamba	 tunapotumia	 wakati	 huu	 pamoja,	
kwamba	utubariki.	Ufungua	akili	 zetu	kuelewa	kwa	undani	zaidi	ukweli,	
kwa	sababu	ukweli	hutuweka	huru.	Huru	kutoka	kwenge	dhambi,	huzuni,	
huru	kutoka	kwenye	utumwa,	uhuru	katika	Kristo.	Na	ninaomba	kwamba	
unipe	maneno	ya	kusema	 tunaposhiriki	pamoja	 sasa	katika	 jina	 la	Yesu.	
Amina.	
Sijui	 ni	 wangapi	 kati	 yenu	 mmesikia	 habari	 za	 mshairi	 Robbie	 Burns.		
Umesikia	kuhusu	Robbie	Burns?		Umewahi	kusikia	kuhusu	Robbie	Burns.	
Mipango	 bora	 iliyowekwa	 ya	 panya	 na	wanaume.	Huyo	 alikuwa	Robbie	
Burns.	
Kulikuwa	 na	 msemo	 mwingine	 aliosema,	 nao	 ulikuwa,	 "Oh,	 kwamba	
nilikuwa	 na	 macho	 ya	 kuniona	 kama	 watu	 wengine	 wanavyoniona."		
Ulimsikia	huyo?	"Oh,	ningekuwa	na	macho	ya	kujiona	kama	watu	wengine	
wanavyoniona.	Sasa	kwa	nini	aseme	hivyo?	Ni	rahisi	sana	kuona	shida	za	
watu	 wengine,	 lakini	 kibanzi	 hiki	 ambacho	 ni	 gogo	 kwenye	 jicho	 lako	
mwenyewe,	kuwa	na	uwezo	wa	kujiona,	na	kwa	nini	tuna	tatizo	hili?	Kwa	
nini	 tuna	 tatizo	 hili?	 Uwezo	wa	 kuishi	 na	 kujieleza	 kwa	 namna	 ambayo	
hatuwezi	 kufikiria	 athari	 inayowapata	 watu	 wengine.	 Kwa	 sababu	
tunahitaji	 mahitaji	 yetu	 yatimizwe,	 tuna	 mambo	 ambayo	 tunahitaji	
kufanya	ambayo	 tunahitaji	kuyafikia	siku	yoyote.	Na	 ikiwa	mtu	anaingia	
kwenye	 njia	 anahitajika	 kutoka	 njiani	 ili	 tufanye	 kile	 tunachohitaji	
kukifanya.	
Kwa	watu	wengi,	hakuna	wazo	lolote	kuhusu	athari	za	matendo	yetu	kwa	
watu	 wengine	 na	 mambo	 tunayosema	 na	 kuyafanya.	 Ninataka	 tu	
kushikilia	wazo	hilo	 akilini	 na	 kukutana	na	 kauli	 ambayo	Paulo	 alisema	
katika	 1	 Wakorintho.	 1	 Wakorintho,	 ni	 kauli	 ya	 kuvutia,	 sura	 ya	 pili.	
Kifungu	cha	kwanza.	“Na	mimi,	ndugu	zangu,	nilipokuja	kwenu	sikuja	kwa	
ufasaha	 wa	 maneno,	 wala	 kwa	 hekima,	 nikiwahubirini	 ushuhuda	 wa	
Mungu;		
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Hili	 ni	 andiko	 linalofahamika	 kwa	 wengi	 wetu,	 Yesu	 Kristo,	 tusijue	
chochote	miongoni	mwenu,	isipokuwa	Yesu	Kristo	na	Yeye	aliyesulubiwa.	
Sasa	 ama	Paulo	 amepunguza	 sana	maudhui	 yake	 ya	 kile	 anachokusudia	
kuhubiri	na	kushiriki	au	msalaba	wa	Kristo	unajumuisha	Maandiko	yote.	
Ufunuo	wote	wa	Mungu	unapatikana	katika	msalaba	wa	Kristo.	Na	kisa,	
kisa	 cha	msingi	 cha	msalaba	wa	Kristo	 bila	 shaka	 kinaeleweka	 na	watu	
wengi	sana.	Lakini	je,	tunaelewa	msalaba?	
Kwa	 sababu	 kama	 Yesu	 alivyosema,	 "Nami	 nikiinuliwa,"	 akimaanisha	
kusulubishwa	 kwake,	 "Nikiinuliwa,	 nitawavuta	 wote	 kwangu."	 Na	
nadhani	 itakuwa	 salama	 kusema	 kwamba	 watu	 wote	 hawavutwi	 kwa	
Kristo	wakati	huu	kwamba	labda	kuna	shida.	Tunakuja	kwenye	Mathayo	
24,	 juma	 lililopita	 tulizungumza	 kidogo	 kuhusu	 hili.	 Aya	 hii	 inanivutia	
sana	 mstari	 wa	 14,	 24:14.	 Na	 hii	 Habari	 Njema	 ya	 Ufalme	 itahubiriwa	
katika	 ulimwengu	 wote	 kuwa	 ushuhuda	 kwa	 mataifa	 yote.	 	 Na	 ndipo	
mwisho	 utakapokuja.	 Kwa	 hiyo,	 mara	 tu	 injili	 hii	 ya	 ufalme,	 Injili	 hii	
ambayo	Yesu	anazungumza	 juu	yake	 itakapohubiriwa	katika	ulimwengu	
wote	kuwa	ushuhuda	kwa	mataifa	yote,	ndipo	ule	mwisho	utakapokuja.	
Na	kwa	hivyo	nataka	kutumia	muda	kidogo	kufikiria	 juu	ya	msalaba.	Na	
mojawapo	ya	mahali	pazuri	zaidi	ninapopenda	kwenda	ni	Mathayo	16:24,	
ili	kukupa	ufafanuzi	wa	nini	maana	ya	msalaba.	Ndipo	Yesu	akawaambia	
wanafunzi	wake,	Mtu	 ye	 yote	 akitaka	 kunifuata,	 na	 ajikane	mwenyewe,	
ajitwike	 msalaba	 wake,	 anifuate.	 Kwa	 hivyo	 ni	 nini	 maana	 ya	 msalaba	
katika	mstari	huu?	
[Kusanyiko:	Kujikana	nafsi	yako.]	
Kujinyima.	 Kujikana	 mwenyewe.	 Wakati	 mtu	 anapokutendea	 vibaya	 na	
kukutendea	 kwa	 njia	 isiyo	 ya	 haki,	 wanasema	 jambo	 fulani	 kukuhusu	
ambalo	 si	 sahihi,	 je,	 kujinyima	 nafsi	 kunajidhihirishaje?	 Kujinyima	
kunahusikaje	 mtu	 anapokushtaki	 kwa	 jambo	 ambalo	 hukufanya?	
Kujinyima	kunafanya	nini?	Hakulipi	kisasi.	
Kujinyima	 hutafuta	 kitu	 katika	 kile	 ambacho	 kimesemwa	 kuushinda	
ubaya	kwa	wema,	kupata	kitu	chanya.	Msalaba	ni	kanuni	ya	maisha.	Mtu	
anapoingia	 chumbani	 na	 yuko	 katika	 hali	 mbaya	 na	 anapiga	 kelele	 na	
anapoingia	ndani,	unaweza	kuhisi,	sivyo?	Unaweza	kuhisi	hali	ya	anga	na	
aina	 yako	 ya	 matarajio	 yako	 na	 unajisikia	 kama,	 ningeweza	 kutupa	
maneno	machache	hapo.	Jambo	zima	lingekoma.	
Na	nadhani	sote	tumekuwa	katika	hali	hizo.	Lakini	mtu	anapoingia	namna	
hiyo	 na	 anadhihirisha	 hali	 ya	 kukasirika,	 kufadhaika,	 kuudhika,	
unadumishaje	amani	yako?	Je,	unadumishaje	amani	yako	unapokabili	hali	



243 

kama	hiyo?	Na	ikiwa	mtu	anaanza	kukukabili	na	kukupa	changamoto	na	
hali	 inayomzunguka	 ni	 ya	 mashtaka	 na	 hasi,	 unashikiliaje	 amani	 yako?	
Mwelekeo	wetu	wa	asili	pale	ubinafsi	wetu	unapopingwa	ni	kuinuka	kwa	
kujilinda	na	kuwapinga	na	kuwaweka	mahali	pao.	Lakini	kwa	roho	hiyo	
ya	 kuinuka	 katika	 kujilinda,	 tumechukuliwa	 na	 roho	 yao.	 Roho	 yao	
inatuchukua	 na	 tunakuwa	 kama	 wao.	 Ni	 kweli?	 Tunapokasirika,	 mtu	
mwingine	 anapokasirika,	 tulipotulia	 kabisa	 halafu	 mtu	 akafanya	 jambo	
lisilofaa	 kisha	 tunakata	 tamaa	 na	 kuudhika,	 roho	 yao	 huturukia	 na	
tunachukuliwa	 na	 roho	 hii.	 Yesu	 alisema	 katika	 Mathayo	 5,	 "Usipinge	
maovu."	Usipinge	maovu?	Je,	hatupaswi	kuupinga	uovu?	
Hebu	 na	 tuangalie	 Mathayo	 5:39.	 Je!	 	 "Lakini	 mimi	 nawaambia	
msishindane	na	mtu	mwovu,	bali	mtu	akupigaye	shavu	la	kuume,	mgeuzie	
na	 la	 pili."	 Umewahi	 kupigwa	 na	 mtu	 kwenye	 shavu?	 Ndio,	 huwezi	
kujisikia	vizuri,	sivyo?	Wageuzie	na	la	pili	pia,	geuka	na	kukimbia.	
Mathayo	 5:39.	 "Nawaambia	 msishindane	 na	 mtu	 mwovu,	 bali	 mtu	
akupigaye	 shavu	 la	 kuume,	 mgeuzie	 la	 pili	 pia."	 Na	 hivyo	 ndivyo	
unavyompinga	mtu	mwovu.	 	Usishindwe	na	ubaya,	 bali	 uushinde	ubaya	
kwa	 wema.	 Kunyanyuka	 kwa	 kujilinda	 na	 kutaka	 kuwafikisha	 wahalifu	
kwenye	 haki	 na	 kuwafanya	 waone	 upotovu	 wa	 njia	 zao	 kwa	 kutumia	
nguvu,	 ni	 kushindwa	 na	 uovu.	 Tukiangalia	 hili.	 Hii	 ni	 changamoto...	
Ninapata	changamoto	hii	sana	watu	wanaposema	mambo	yasiyo	ya	haki	
au	 yasiyo	 ya	 fadhili,	 ni	 vigumu.	 Ni	 vigumu	 kutotaka	 kujibu	 kitu,	 lakini	
Yesu	 anasema,	 "Chukua	 msalaba	 wako,	 jikane	 mwenyewe,	 jitwike."	 Je,	
tunawezaje	kujikana	wenyewe?	Hii	ndiyo	changamoto.		Tunahitaji	mfano	
wa	 kujikana.	 Na	 nadhani	 ninataka	 kuhama	 upande	 kidogo	 kulingana	
na…Na	ninaunganisha	mambo	haya	pamoja,	nikirudi	kwa	Robbie	Burns,	
“Loo,	laiti	ningeweza	kujiona	kama	wengine	wanionavyo.”	
Na	 inarudi	 kwenye	 uzoefu	 wangu	 wa	 uongofu	 nilipokuwa	 na	 umri	 wa	
miaka	17.	Na	nilisimulia	kidogo	hadithi	hii	wiki	iliyopita,	ni	jambo	ambalo	
ninarudia	tena	na	tena,	kwa	sababu,	vizuri,	hapo	ndipo	maisha	yangu	yote	
yalipobadilika.	Nikawa	mtu	tofauti	kabisa,	 lakini	nikiwa	kijana	wa	miaka	
17	na	kusikiliza	muziki	wote	wa	miaka	ya	1980,	70	na	80,	muziki	mtamu	
sana	wa	Rock	siku	hizo.		
Na	 nikiwa	 nimejazwa	 na	 roho,	 mtetemo,	 mzunguko	 wa	 muziki	 huo,	
ambao	ni	uasi,	dharau,	upinzani	wa	mamlaka	na	kujazwa	na	muziki	huo,	
nilianza	kuigiza	aina	hiyo	ya	roho.	Na	mama	akaingia	chumbani	kwangu.		
Chumba	 changu	 usijali,	 silipi	 kodi,	 lakini	 ni	 chumba	 changu.	 Mwaka	
wangu	 wa	 mwisho	 wa	 shule	 ya	 upili	 kwa	 hiyo	 naangaliwa,	 nalishwa	
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navishwa,	 umeme	 unalipiwa,	 naoga	 kila	 siku.	 Fanya	 mambo	 hayo	 yote.		
Silipi	chochote	kwa	hilo.	Ni	raha	sana,	sivyo?	
Lakini	nililazimika	kuosha	vyombo.		Hiyo	ilikuwa	ngumu.	Ilikuwa	ngumu	
sana.	Kwa	hivyo	mama	yangu	anakuja	chumbani	kwangu	huku	nikisikiliza	
muziki	wangu.	Na	ana	ujasiri	wa	kuniomba	nisafishe	chumba	changu.	Je,	
unaweza	kuamini?	Hapa	ni	mahali	pangu.	Ni	kama	unamaanisha	kwelu?	
Ni	 mahali	 pangu.	 Usiniambie	 la	 kufanya	 katika	 mahali	 pangu	 	 Na	 roho	
ikanijia	 ambayo	 ilikuwa	 ya	 ukaidi	 na	 uasi	 kwa	 sababu	 ya	 muziki	 wote	
niliokuwa	 nimesikiliza.	 Nilizungumza	 na	 mama	 kwa	 ukali	 sana	 na	
kumwambia	 atoke	 chumbani	 kwangu.	 Ingekuwa	 heri	 kusema	 hivyo	
namna	nzuri.	Sikusema	kwa	namna	nzuri.	Na	 ili	 tu	niweze	kujiona	kama	
wengine	 wanavyoniona.	 Na	 kwa	 muda	 mfupi,	 nilichosema	 kilimgusa	
mama	 yangu,	 hakulipiza	 kisasi.	 Hakupinga	 nilichosema.	 Aliinamisha	 tu	
kichwa	chini	na	kufunga	mlango	kimya	kimya.	
Kisha	 nikajiangalia	 mwenyewe,	 mama	 amenitengenezea	 kioo	 ambacho	
nilijionea	maana	niliona	nilichomfanyia	hakupinga.	Kama	angekasirika	na	
kunirudishia,	nisingejiona	kwa	sababu	angekuwa	kama	mimi.	Kwa	utulivu	
aliinamisha	 kichwa	 chake	 chini	 na	 kufunga	 mlango.	 Na	 hivyo	 ndivyo	
ilivyokuwa.	 	 Hivyo	 ndivyo	 ilivyokuwa	 kwa	 sababu	 ilinichoma.	
Nilijeruhiwa	kwa	 sababu	nilijiona	kwa	 sekunde	 fupi	 ya	muda.	 	Na	kisha	
nilitaka	sana	kubadilika.	 	Nilitamani	sana	kubadilika.	Sikutaka	kuwa	hivi.	
Nimekuzwa	 kwa	 amri,	waheshimu	 baba	 yako	 na	mama	 yako,	 siku	 zako	
zipate	 kuwa	 nyingi	 katika	 nchi	 upewayo	 na	 Bwana,	 Mungu	 wako.	 Na	
nilipoona	sura	ya	mama	yangu,	ilinichoma	sana.	
Na	huo	ndio	uzuri	wa	kioo,	kwa	sababu	nilikuwa	nimemchoma	kwa	kile	
nilichosema,	 lakini	kukataa	kwake	kupinga	uovu,	kuliakisi	kwangu	moja	
kwa	 moja.	 Na	 nilijeruhiwa.	 Hii	 ni	 kanuni	 yenye	 nguvu,	 yenye	 nguvu.	
Bwana	alimtumia	mama	yangu	kwa	njia	ya	ajabu	sana	katika	wakati	huo	
mfupi	 tu,	 kurekebisha	 hali	 yangu	 yote	 ya	 ukweli	 na	 kujiona	 jinsi	
nilivyojiona	 wakati	 huo.	 Na	 nilichukia	 nilichokiona,	 nilitaka	 kubadilika.		
Sikutaka	kuwa	hivi.	Na	roho	wa	Mungu	sasa	alikuwa	akinisihi,	ungependa	
kubadilika?	Sitaki	kuwa	hivi	tena.		
Sitaki	kufanya	hivi	tena.	Na	roho	wa	Mungu	alizungumza	nami	na	kusema,	
"Kwa	nini	usimwombe	mama	yako	msaada?"	
Basi	nikaenda	mpaka	kwa	mama	nikiwa	naishi	pale	chini	nikapanda	ngazi	
na	 kuingia	 ndani	 nikamwambia	 mama	 samahani	 kwa	 nilichofanya	
sikupaswa	 kufanya	 hivyo.	 Ndipo	 nikamwuliza	 swali,	 “Je!	 kuna	 kitu	
chochote	 ambacho	 ningeweza	 kusoma,	 ambacho	 kinaweza	 kunisaidia	
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kuwa	Mkristo?	Nataka	kuwa	Mkristo.	Ujue	wimbo,	Bwana,	 nataka	kuwa	
Mkristo.	Kama	nilivyosema,	Gary	ananiathiri.	Kwa	hiyo	nilichukua	kitabu	
Steps	 to	 Christ	 na	 nikaanza	 kusoma	 na	 nikasoma	 kuhusu	 msalaba.	 Na	
tena,	 katika	 mwanzo	 wa	 kitabu	 hicho,	 tunaona	 picha	 ya	 mtu	
anayejishughulisha	 na	 kazi	 ya	 kujinyima,	 kujinyima.	 Na	 niliposoma	
hadithi	 hiyo	 ya	 kujinyima,	 kioo	 kikawa	 kikubwa	 zaidi	 juu	 ya	 jinsi	
nilivyokuwa	kinyume	na	alivyokuwa.	
Hata	 hivyo	 hiyo	 ni	 sauti	 nzuri.	 Nikisoma	 kisa	 cha	 msalaba	 na	 kujikana	
nafsi	 kwa	 Yesu,	 kilinionyesha	 jinsi	 nilivyokuwa	 na	 hukumu	 ambayo	
nilianza	kujiwekea	kwa	sababu	ya	tofauti	ambayo	ningeweza	kuiona	kati	
yake	na	 jinsi	alivyokuwa	na	upendo.	Sijui	ni	kwanini,	 lakini	moja	ya	kitu	
ambacho	kinanipa	changamoto	zaidi	ni	pale	askari	yule	alipompiga	Yesu	
usoni	 na	 hakujibu.	 Zaidi	 ya	 kusema,	 "Ikiwa	 nimefanya	 ubaya,	 basi	
shuhudia	ubaya	huo.	Lakini	ikiwa	nasema	vema,	kwa	nini	wanipiga?"	
Na	 kusoma	 tu	mambo	 haya,	 nikawa	 nasema,	mimi	 si	 kama	 huyo.	 Ikiwa	
mtu	 angenipiga,	 ningewaweka	 nje.	 	 Kweli,	 hisia	 na	 hamu	 ya	 kulipiza	
kisasi,	 "Unathubutuje	 kunigusa."	 	 Mimi	 si	 kama	 mtu	 huyu.	 Na	 hivyo	
msalaba	ni	kujikana	nafsi.	Tukio	halisi	la	Yesu	kufa	msalabani	ni	alama	ya	
uakifishaji	 kamili	 ya	 uzoefu	mzima	wa	msalaba	wa	maisha	 ya	 Yesu	wa	
kujikana	 Mwenyewe	 mbele	 ya	 wale	 waliotaka	 kumwangamiza.		
Hakuwapinga.	 Hakuwazuia	 kumuua.	 	 Usipinge	 maovu.	 Na	 katika	
kutopinga	 maovu,	 Yesu	 ameunda	 kioo	 safi	 zaidi	 ili	 kutuonyesha	 jinsi	
tulivyo.	 Ni	 kutopinga	 uovu	 ndiko	 kunakotengeneza	 kioo	 kwa	 mtenda	
maovu.	 Aina	 nyingine	 yoyote	 ya	 majibu	 kwa	 kawaida	 huishia	 katika	
migogoro,	utengano,	kifo.	
Jambo	ambalo	naona	linanivutia	bila	shaka	ni	pale	tulipo...	nina	ufahamu	
huu	 wa	 kujikana	 nafsi	 kwa	 Yesu,	 kwamba	 kanuni	 yote	 ya	 msalaba	
inakuwa	 ya	 ndani	 zaidi	 kuliko	 kipindi	 hiki	 cha	 saa	 24	 ambapo	 Yesu	
alikuwa	 akitembea	 kuelekea	msalabani	miaka	 2000	 iliyopita.	Mateso	 ya	
Kristo,	 na	 hili	 ndilo	 wazo	 linalokaa	 nami	 wakati	 wote	 katika	 suala	 la	
msalaba	na	msalaba	ni	nini?		
Na	 ninarudi	 kwenye	 hili	 tena	 na	 tena,	 lakini	 sikuweza	 kuufahamu	 hadi	
kuzaliwa	 kwa	 wanangu	 wawili	 ambapo	 nilianza	 kuelewa	 kina	 cha	
msalaba.	
Fursa	 ya	 kukuona,	 kwa	 sababu	 mapenzi	 unayohisi	 kwa	 mtoto	 wako,	
ungefanya	 chochote	 kwa	 ajili	 ya	 mtoto	 wako.	 Kuwalinda,	 kuwaangalia.		
Kuna	 kitu	 cha	 milele	 kuhusu	 kumshika	 mtoto	 wako	 mikononi	 mwako.	
Jambo	 sahihi,	 jambi	 zuri	 kumbeba	 mtoto	 wako	 mikononi	 mwako.	 Na	
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kuwa	na	 shukrani	 hiyo	na	mshikamano	huo,	 hisia	 hiyo	 ya	 kushikamana	
ambayo	unayo	na	mtoto	wako,	bila	shaka,	mtoto	anaweza	kulihisi	hili	kwa	
mzazi	wake.	 	 Bado	 tunaweza	kuwa	na	ufahamu	 sahihi	 kwamba	hisia	 ya	
kina	 ya	 kushikamana	 ambayo	 ipo	 kati	 yako	 na	 mwanadamu	 mwingine	
inakuwezesha	kuanza	kuelewa	kina	cha	msalaba	wa	Kristo.	
Nilikuwa	 nikizungumza	 na	 rafiki	 yangu	 mmoja	 huko	 Australia,	 mama	
mdogo,	 na	 nikamwambia,	 alipokuwa	 akicheza	 na	 mtoto	 wake,	
"Ungejisikiaje	 ikiwa	 mtoto	 wako,	 wakati	 anajaribu	 kukaa	 sawa,	 ghafla	
akajikwaa	na	akapiga	kichwa	chini?"	 	Ungejisikiaje?"	Maumivu,	uchungu.	
Na	akaanza	kulia.	Nakumbuka	ilitokea	kwa	mwanangu	wakati	tunacheza	
kitandani	 na	 alikuwa	 akiimarisha	 tu	 misuli	 ya	 tumbo	 na	 kuanza	 kukaa	
hivi.	 Naye	 akajiweka	 sawa,	 kisha	 akadondoka	 nyuma	 ya	 kitanda	 na	
kugonga	 kitu	 kikali	 kilimpiga	 kisogoni.	 Hivyo	 alikuwa	 anavuja	 damu	
kidogo	 kichwani.	 Ah,	 uchungu,	 uchungu	 ambao	 nilihisi.	 	 Oh,	 kwa	 nini	
mimi?	Ilipaswa...	
Lakini	alikuwa	tu	amepata	nguvu	za	kutosha	katika	misuli	ya	tumbo	lake	
kwa	 mara	 ya	 kwanza.	 Hakuwa	 amefanya	 hivyo	 hapo	 awali.	 Kwa	 hivyo	
nilishikwa	 na	 tahadhari.	 Lakini	 kwa	 maana	 hiyo	 ya	 uchungu,	 tunaanza	
kuelewa	kujikana	nafsi	kwa	Kristo.	Tunasoma	Maandiko.	 	Nimekupenda,	
kwa	 upendo	 wa	 milele,	 kwa	 hiyo,	 kwa	 fadhili	 za	 upendo,	 nimekuvuta.	
Maandiko	baada	ya	maandiko	ya	upendo	wa	Mungu.	Lo,	jinsi	nilivyotaka	
kuwakusanya	 kama	 kuku	 akusanyavyo	 vifaranga	 vyake,	 lakini	
hamkukubali.	 Njooni	 kwangu	 ninyi	 nyote	 msumbukao	 na	 wenye	
kulemewa	 na	 mizigo	 nami	 nitawapumzisha.	 Katika	 kauli	 hizi,	 tunaanza	
kuelewa	 maana	 ya	 ukaribu	 ambao	 Mungu	 anahisi	 kwa	 ajili	 yetu,	 kama	
watoto	Wake.	
Na	 kwa	 hivyo	 tunaweza	 basi	 kwa	 vitendo	 kuelewa	 hilo.	 Naam,	 Biblia	
inatuambia	tunaweza	kutazama	Isaya	63:9	.	I	
natuambia	 Isaya	 63:8,	 kwa	 maana	 Yeye	 alisema,	 “Hakika	 wao	 ni	 watu	
wangu,	 watoto	 ambao	 hawatasema	 uongo.	 Kwa	 hiyo	 alikuwa	 Mwokozi	
huyu.	"Katika	matesi	yao	yote...	
Katika	 mateso	 yao	 yote	 yeye	 aliteswa,	 na	 malaika	 wa	 uso	 wake	
akawaokoa;	 kwa	 mapenzi	 yake,	 na	 huruma	 zake,	 aliwakomboa	
mwenyewe;	akawainua,	akawachukua	siku	zote	za	kale.,	katika	dhiki	zao	
zote,	 aliteswa.	 Kisha	 tunaanza	 kuelewa	 msalaba.	 Hili	 ni	 jambo	 ambalo	
ninavutiwa	nalo	tena	na	tena,	nimedhamiria	kutojua	chochote	kati	yenu,	
isipokuwa	 Kristo	 na	 Yeye	 aliyesulubiwa.	 Kujua	 upendo	 ambao	 ninahisi	
kwa	mke	wangu	 na	watoto	wangu,	 na	 kufikiria	 jinsi	 ambavyo	 ningehisi	
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wanapoumizwa.	 	 Ni	 hapo	 tu	 tunapaswa	 kutafsiri	 hilo	 kwa	 kile	
kilichotokea	 duniani	 leo.	 	 Watoto	 wote	 wa	Mungu,	 kila	 mmoja	 wetu	 ni	
mtoto	 wa	 Mungu,	 kwa	 watu	 3000	 waliojiua	 leo.	 Ndiyo.	 Watu	 3000	
wamejiua	 leo.	 Yesu	 anahisi	 nini?	 	 Katika	 dhiki	 zao	 zote,	 Yeye	 aliteswa.		
Vipi	kuhusu	washiriki	wa	familia	waliobaki?	
Nilikuwa	na	mwenzangu	katika	huduma,	akapokea	simu,	akaruka	kwenye	
mwamba,	akakatisha	maisha	yake.	Alinijeruhi.	Nilikuwa	nikipitia	mambo	
mengine	 mengi	 sana	 wakati	 huo	 hata	 sikuweza	 kukabiliana	 nayo.		
Nilikuwa	nimekufa	ganzi	tu.	Na	kuwa	na	hisia	kama,	kwa	nini	hukuniita?	
Au	 kwanini	 sikumpigia	 simu?	 Na	 yote	 yakawa	 ikiwa	 na	 nilipaswa....	 Na	
sasa	hayuko	hapa.	Maumivu	ya	kutengana.	Kutengana	huko,	na	kisha	akili	
yako	 inaanza	 kukumbuka	 juu	 ya	 kicheko	 na	 furaha	 na	 nyakati	 ambazo	
ulitumia	 pamoja	 na	 mtu	 huyo.	 Na	 sasa	 haitatokea	 tena	 katika	 maisha	
haya.	 Maumivu	 ya	 mambo	 hayo	 yazidishe	 kwa	 3000	 leo.	 Unapaswa	
kuweka	 hadithi	 ya	 mambo	 haya.	 	 Sehemu	 ya	 mwelekeo	 wangu	 katika	
huduma	 ilikuja	 kwa	 sababu	 ya	 familia	 changa	 iliyochanganyika	 ambayo	
nilifanya	nayo	kazi,	kulikuwa	na	matatizo,	nilikuwa	naishauri	familia.	
Usiku	 mmoja,	 ilibidi	 niende	 kule,	 mume	 na	 mke	 wanazomeana	 kila	
mmoja.	Mambo	yanalipuka	kutokea	chumba.	Nilimchukua	mke	na	mtoto	
hadi	 nyumbani	 kwangu	 kwa	 usalama,	 ambapo	 walikaa	 nasi	 kwa	 usiku,	
nilijaribu	 kufanya	 kazi	 na	 mvulana	 mkubwa,	 nikamleta	 nyumbani	
kwangu,	 nikijaribu	 kumtia	 moyo	 na	 kuzungumza	 naye.	 Na	 kisha	 miezi	
miwili	 baada	 ya	 kuondoka	 eneo	 hilo,	 kwa	 sababu	 nilipaswa	 kwenda	
mahali	 pengine,	 nilipokea	 simu.	 	 “Tulimkuta	 kwenye	 ncha	 ya	 kamba,”	
amekufa,	 16.	 Pitia	 huzuni	 hiyo	 yote	 tena,	 kiwewe	 hicho	 chote	 katika	
mateso	yao	yote,	aliteswa.		
Zidisha	hilo,	zidisha	hilo.	Yesu	anapitia	mateso	kiasi	gani?	Kujikana	nafsi.		
Kujikana	nafsi	ambako	Yesu	anapitia	kunaunganishwa	na	ukweli	kwamba	
amejitolea	kwa	uhuru	wa	kuchagua.	
Uhuru	 wa	 wakala	 wa	 kibinadamu	 kufuata	 imani	 ya	 moyo	 wake	
mwenyewe.	Yesu	anasihi,	anatuma	roho	yake	kutusihi,	tuje	mahali	salama	
kuliko	 tulipo.	 Lakini	 tukikataa	 kusikiliza,	 Yeye	 hawezi	 kupindua	 kanuni	
zake	 na	 kumlazimisha	 mtu	 huyo	 kutembea	 katika	 njia	 fulani.	 	 Yeye	 si	
Mungu	wa	nguvu.	Na	kwa	hivyo	kitendo	Chake	cha	ajabu,	Yeye	hugeuka	
kando	 kwa	 huzuni	 wakati	 mtoto	 Wake	 anapochukua	 maisha	 yake	
mwenyewe.	Na	uchungu	unaomchoma	kwa	wakati	huo,	akitamani	afanye	
jambo	kwa	mtoto	huyo.	
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Ikiwa	tunafikiria	juu	ya	maelezo	yote	ya	mambo	yaliyotokea	leo,	ni	vijana	
wangapi	 leo	 walizidisha	 dawa	 za	 kulevya,	 ni	 wazazi	 wangapi	
wamewapata	 watoto	 wao	 wakiwa	 wamekufa	 kutokana	 na	 meth,	
amfetamini,	 cocaine,	 heroin.	 Nadhani	 jamii	 zetu	 nchini	 Australia	 na	
Amerika	ni	sawa.	Nchi,	miji	ya	vijijini	ya	Australia,	imeharibiwa.	Meth	iko	
kila	 mahali.	 Kujiua	 ni	 kwingi.	 Nina	 hakika	 ni	 sawa	 na	 hapa.	 Yesu	
anashughulikaje	 na	 hilo?	 Je,	 unakabilianaje	 na	 kiwango	 hicho	 cha	
maumivu?	Kwa	sababu	ikiwa	tunaendelea	kuzungumza	juu	yake,	kiwango	
cha	 kuwa	 na	 wasiwasi	 kinaanza	 kupata	 pointi	 ...	 Ninapaswa	 kukizima,	
kusitisha	maumivu,	kuzima.	Siwezi	kufikiria	kuhusu	hili.	
[Kutaniko:	Hata	siwezi	kutazama	habari.]	
Huwezi	kutazama	habari.	Siwezi	kufikiria	 juu	yake.	Na	hiyo	 inatanguliza	
mambo	 mengi,	 lakini	 hizi	 ni	 takwimu	 tu,	 lakini	 ninazungumza	 kwazo	
katika	 mfumo	 wa	 hadithi.	 	 Mke	 wangu	 alikuwa	 mkuu	 wa	 idara	 ya	
matibabu	 ya	 maji	 katika	 Hospitali	 ya	 Waadventista	 huko	 Sydney.	 Na	
alikuwa	na	idadi	ya	wafanyakazi	chini	yake,	na	asubuhi	moja,	mmoja	wa	
wasichana	 wadogo	 aliingia	 ndani	 na	 sura	 ya	 uso	 wake	 ilikuwa	 sura	 ya	
kifo.	 	 Naye	 akamchukua	 kando	 na	 kusema,	 "Kuna	 nini?	 Uko	 sawa?"	
Alisema,	"Mpenzi	wangu	alinifanya	nitoe	mimba."	
Yesu	 anahisi	 nini?	 Mawazo	 haya	 ya	 msichana	 huyu,	 nilimuua	 mtoto	
wangu	 mwenyewe.	 Sasa,	 inaonekana	 kwa	 wanawake	 wengine,	
inaonekana	 hawana	 tatizo	 na	 hili,	 lakini	 kwa	 wanawake	 wengi,	
unakabilianaje	 na	 mawazo	 ya	 kuchukua	 maisha	 ya	 mtoto	 wako	
mwenyewe?	 Na	 kisha	 zidisha	 hiyo.	 Leo,	 utoaji	 wa	 mimba	 125,000	 leo,	
siwezi	kulibeba	hili	katika	kichwa	changu.		
Na	 Kristo	 anaona	 haya	 yote.	 Anajua	 mateso	 yatakayokuja	 kwa	 sababu	
nimezungumza	 na	 baadhi	 ya	wanawake	 katika	miaka	 yao	 ya	 60,	 katika	
miaka	 yao	 ya	 70,	 hisia	 za	 huzuni	 kwa	 utoaji	 mimba	 ambao	 walifanya	
katika	 miaka	 yao	 ya	 20.	 	 Inawafuata	 katika	 maisha	 yao	 yote.	 	 Na	 Yesu	
anabeba	 uzito	 wa	 mambo	 hayo	 katika	 kujinyima.	 Kwetu,	 tungesema,	
"Vema,	 tunapaswa	 kuacha	 hili,	 tuache."	 Lakini	 analizuiaje?	 Na	 mauaji	
zaidi?	Je,	analizuiaje?	Je,	unaachaje	hili?	
Wanaume	 wote	 kwenye	 mtandao	 sasa	 wanatamba	 wakitazama	 tovuti	
zote	 za	 ponografia	 za	 watoto,	 wanyama	 wanaokula	 wenzao,	 na	 kisha	
kwenda	 kutafuta	 watoto.	 Kweli,	 si	 ingekuwa	 vyema	 kuwaondoa	 tu?		
Waangamize	 tu,	 waue.	 Labda	 tungeanzia	 hapo,	 sivyo?	 Watu	 wengi	
wangesema,	 "Ndio."	 Tungeweza	 kufanya	 hivyo	 hapo	 mwanzo,	 sivyo?		
Shetani	alipoinua	kichwa	chake,	Mungu	angeweza	tu	kummaliza	yeye	na	
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malaika	 wote.	 Je,	 ungemfanyia	 hivyo	 mwanao?	 Ndiyo.	 Sawa.	 Panda	 tu	
mofini	na	uingie	kwenye	furaha.	
Je,	 tungefanya	 hivyo	 kwa	 watoto	 wetu?	 Mauaji	 ya	 huruma	 na	 nani	
anaamua?	 Na	 vipi	 ikiwa	 siku	 mbili	 baada	 ya	 sisi	 kufanya	 hivyo,	
wangeamua	 kutubu	 na	 kugeuka?	 	 Ungejuaje?	 Ngumu,	 sivyo?	 Kwa	 hiyo,	
malaika	wangefikiri	nini?.	Kwa	hivyo	 ikiwa	tunataka	kuishi	mahali	hapa,	
bora	 tuweke	 vichwa	 vyetu	 chini.	 Kwa	 sababu	 tukitoka	 mahali	 hapa,	
tutakufa.	 Karibu	 Korea	 Kaskazini.	 	 Mungu	 hajatupa	 roho	 ya	 woga.		
Hakuweza	kufanya	hivi.	Haiwezekani	kwenda	katika	mwelekeo	huo.	Mara	
tu	tulipotembea	kwenye	njia	hii	na	kuanza	kufikiria	juu	ya	upendo	ambao	
Mungu	anao	kwetu,	 tunaanza	kuelewa	thamani	ya	roho	ya	mwanadamu.	
Na	 tunaweza	 kufikiria	 wanawake,	 watoto,	 na	 wanaume	 milioni	 13	
wanaotumiwa	kujifurahisha	kibinafsi	kwa	watu	wengine.	
Watoto	wadogo,	wanawake,	wasichana,	ambao	hutumiwa	tu	kwa	starehe	
kinyume	cha	mapenzi	yao,	kwa	nguvu.	Yesu	anahisi	yote.	Kila	mmoja	wao,	
milioni	13	 tunazozijua.	 	Kwa	kuwa	mwaka	 jana,	nilitembea	katika	mitaa	
ya	Bangkok	na	kuona	baadhi	ya	tovuti	na	kuangalia	baadhi	ya	wanawake	
hawa	maskini	 na	 namna	 ambayo	wanahusika	 katika	 kufikiria,	 wanaishi	
vipi?	 Wanawake	 wengi	 walisafirishwa	 kutoka	 nchi	 mbalimbali	 na	
kutumika.	Sikiliza	shuhuda	chache	za	baadhi	ya	wanawake	hawa	ambao	
wametoroka	katika	hali	walizopitia,	huwezi	kuendelea	kusikiliza	mambo	
haya,	 ni	 ...	 na	 hili	 ni	 janga,	 ni	 kwamba	 ili	 kuishi,	 inabidi	 ufanye	moja	 ya	
mambo	mawili.	
Unapaswa	kujifanya	mgumu	na	usijali,	 au	unapaswa	kupata	nguvu	zaidi	
kutoka	mahali	 fulani	 ili	 kuendelea	kupenda	bila	masharti	na	kudumisha	
uhusiano	 na	 wale	 walio	 karibu	 nawe	 na	 kuendelea	 kuwaunga	 mkono.	
Kuna	 chaguzi	mbili	 tu.	 Je,	 unapataje	 nguvu	 ya	 kuendelea	 kuwajali	watu	
wengine?	Na	tutazungumza	zaidi	kuhusu	hilo	kesho,	lakini	nataka	kufuata	
mstari	 huu	wa	mawazo	 kwa	 sababu	 ikiwa	Baba	 yetu	 aliye	mbinguni	 na	
Mwanawe,	 leo	 imekuwa	 siku	 ngumu	 sana	 kwao	 katika	 suala	 la	 vifo	 vya	
watu	binafsi	na	huzuni,	na	achilia	mbali	mayowe	kati	ya	watu.		Ukiangalia	
takwimu	 na	 watu	 wanashangaa	 ninaposema	 kwamba	 huko	 Australia,	
mwanamke	 mmoja	 hufa	 kila	 wiki	 mikononi	 mwa	 wapenzi	 wao	 au	
wapenzi	 wa	 zamani.	 	 Mwanamke	 mmoja	 kwa	 wiki	 hufa,	 kuuawa	 na	
mpenzi	wao	au	mpenzi	wa	zamani.	
Kisa	cha	unyanyasaji	wa	nyumbani	nchini	Australia	huripotiwa	kwa	polisi	
kila	 baada	 ya	 dakika	 mbili.	 Kila	 dakika	 mbili.	 Na	 kisha	 unavuka	 hadi	
Afrika.	 Nchini	 Australia	 ni	 wanawake	 50	 kwa	 mwaka.	 barani	 Afrika	 ni	
wanawake	 50	 kwa	 siku.	 Na	 akili	 yako	 inavuma	 tu.	 Unataka	 kuanza	
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kusimulia	 hadithi	 za	 wale	 wanawake	 50	 waliouawa	 leo	 na	 uchungu	 na	
uchungu	uliohusika.	Na	kisha	tunahamia	Asia.	Vile	vile,	wanawake	50	kwa	
siku	 huko	 Asia	 wanauawa.	 	 Kama	 mmoja	 wa	 marafiki	 zangu	 alikuwa	
akiniambia	 kuwa	huko	Thailand	 akisema,	 unaniambia	hivi,	mtu	 anakufa	
Magharibi	na	yote	yako	kwenye	habari.	Maisha	kwako	yanaonekana	kuwa	
ya	thamani.		Katika	Asia	si	hivyo	sana.	
BBC	iliripoti	mnamo	2018,	kwamba	wanawake	137	kila	siku	ulimwenguni	
kote	wanauawa	 na	wapenzi	 wao	 au	wapenzi	 wao	wa	 zamani.	 137	 kwa	
siku.	Huenda	hilo	 huifanya	nyumba	kuwa	mahali	 pabaya	 zaidi	 kwa	mtu	
kuwepo.	Na	kwa	utoaji	mimba	125,000	kwa	siku	ambao	hufanya	tumbo	la	
uzazi	la	mwanamke,	mahali	pa	hatari	zaidi	kuishi	kwenye	sayari.		Robo	ya	
idadi	ya	watu	duniani	inafutwa	kila	mwaka,	watu	milioni	40	hadi	50	kwa	
mwaka,	watoto.	Na	unaanza	kufikiria	 juu	ya	 takwimu	hizi	 na	ninafikiria	
juu	 yao	 na	 kisha	 ninajaribu	 na	 kuelewa	 jinsi	 Mungu,	 Alivyokuwa	 na	
uhusiano	na	kila	mmoja	wa	watu	hao.	Aliwajali	sana.	
Unafanya	nini?	Unajifanya	mgumu	ili	kuishi,	kujilinda	au	kupata	nguvu	ya	
kuendelea	 kupenda	 na	 kushikilia.	 Ni	 jambo	 gumu	 kushikilia,	 kumpenda	
mtu	 anayekuumiza,	 anayekufanyia	 mambo	 mabaya.	 Kuendelea	 kuweka	
moyo	wako	wazi	wanaposema	uwongo	kukuhusu	na	kukusemea	kila	aina	
ya	uovu,	ni	rahisi	tu	kuwakatilia	mbali,	kuwaacha	tu.		
Na	 sisemi	 kwamba	katika	upendo	wetu	 kwa	watu,	 haswa	katika	hali	 ya	
unyanyasaji	 wa	 nyumbani,	 mwanamke	 ajitokeze	 kila	 siku	 kapigwa	 na	
mwanaume	 ambaye	 yuko	 katika	 hali	 ya	 unyanyasaji.	 	 Anapaswa	
kuondoka	katika	hali	hiyo.	 	Kabisa.	Anapaswa	kuondoka	katika	hali	hiyo,	
lakini	 hali	 ya	 moyo	 ya	 hisia	 kuelekea	 mtu	 huyo,	 unamkata	 mtu	 huyo	
katika	akili	yako	ili	kuishi?	
Hivi	 ndivyo	 msalaba	 unavyotuambia	 kuhusu	 kujikana	 huku.	 Dunia	
inaelekea	kwenye	kipindi	chenye	giza	kwelikweli.	Ninajua	kwamba	huko	
Australia,	sawa	na	Amerika,	watu	wanakasirika	sana,	kwamba	kila	aina	ya	
mambo,	watu	wanaudhika	 kwa	 kila	 kitu.	 "Nimeudhika,	 nimeudhika,"	 na	
kioo	hiki	cha	mara	kwa	mara,	watu	wanapokasirika	na	hawajinyimi,	watu	
hawana	 fursa	ya	kujiona	kama	watu	wengine	wanavyoniona.	Njia	pekee	
ambayo	utajiona	kama	watu	wengine	wanavyokuona	ni	kujinyima,	kutoa	
kioo	hicho,	 kupanda	mbegu	hiyo,	 labda	 kwa	mtu	huyo	 ambayo	 inaweza	
kukua	 miaka	 mitano	 hadi	 10	 baadaye.	 Kwamba	 kwa	 muda	 fulani,	
walijiona	katika	tendo	la	kujikana	nafsi	na	mtu	aliyekuwa	chini	ya	roho	ya	
Kristo.	
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Na	 niliweza	 kuushinda	 ubaya	 kwa	 wema,	 kwa	 kutolipiza	 kisasi.	 Somo	
chini	 ya	 ulimwengu	 huu	 kuhusu	 watu	 hao,	 mzunguko	 uliohakikishwa	
kwamba	 sote	 tunashuka.	Tuna	miaka	70	pekee	kutoka	kwenye	Vita	 vya	
Pili	 vya	 Dunia,	 na	 tayari	 tunasahau.	 Mataifa	 yanakasirika.	 Mataifa	
makubwa,	Amerika,	Uchina,	Urusi,	yanajiandaa	kwa	vita	 tena.	Na	hasara	
ya	 mamilioni	 ya	 maisha	 kwa	 sababu	 watu	 wanajifanya	 wagumu	 kwa	
maumivu	 ambayo	 wanakabiliana	 nayo.	 Na	 kadiri	 mnavyojifanya	 kuwa	
wagumu,	 ndivyo	 sinema	 zinavyozidi	 kutazamwa	 za	 kifo	 na	 uharibifu	 na	
maangamizi,	 ndivyo	 nafasi	 ya	 kupoteza	 maisha	 ya	 wanadamu	
inavyoongezeka.	 Kadiri	 unavyojifanya	 mgumu,	 ndivyo	 uwezekano	 wa	
kupoteza	maisha	ya	mwanadamu	na	vitu	hivyo	vyote	unavyoongezeka.	
Nimejiuliza,	 nimemuuliza	 Bwana	 mara	 nyingi,	 unaendeleaje	 kufanya	
haya?	 Ninapofikiria	 juu	 ya	 takwimu	 zote	 na	 ninakualika	 ufikirie	 juu	 ya	
mambo	 haya,	 kwa	 sababu	 hii	 ni	 ukweli,	 ukweli	 wa	 huzuni	 ambayo	
Mwokozi	 wetu	 anauhisi.	 Na	 mimi	 nataka	 tu	 niisafirishe	 hiyo	 picha	 ya	
mama	 nilipomtazama	 usoni	 akainamisha	 kichwa	 chini	 kwa	 huzuni,	
niliuona	 uso	 wa	 Yesu	 muda	 huo.	 Na	 niliona	 mateso	 yake	 kwa	 mama	
yangu.	Na	katika	kuona,	sikujua	hilo	wakati	huo,	lakini	ninatazama	nyuma	
sasa,	huyo	ndiye	Yesu	aliyekuwa	akiteseka	ndani	ya	mama	yangu.		
Kwa	sababu	katika	mateso	yake	yote,	aliteswa,	lakini	alihisi	mateso	hayo	
pamoja	 naye.	 Na	 nilimwona	 Yesu	 kwa	 mama	 yangu.	 	 Na	 hilo	 ndilo	
lililonigeuza	kabisa.	
Hivi	 ndivyo	 ulimwengu	 unahitaji	 kuona.	 Ulimwengu	 unahitaji	 kuona	
kundi	la	watu	ambao	hawapendi	maisha	yao	hadi	kufa,	ambao	wanaweza	
kujikana	 wenyewe.	 Shida	 ni	 kwamba	 sina	 uwezo	 wa	 kufanya	 mambo	
hayo.	 Siwezi	 kuyafanya.	 	 Ndani	 yangu,	 siwezi	 kabisa,	 lakini	 kumtazama	
Yesu	 katika	 uwezo	 huu	wa	 kumtazama	 na	 kufikiria	 juu	 ya	 hili	 zaidi	 na	
zaidi	ambalo	ninafikiria	juu	ya	hili.	Ninaona	kujikana	kwake	na	ninavutwa	
katika	 kujikana	 huko.	 Kwa	 kutazama,	 unabadilika	 na	 ninautazama	
msalaba	wa	Kristo	kila	siku.	Na	Paulo	anazungumza	kuhusu	hili	katika	2	
Wakorintho	4:10.	 	2	Wakorintho	4:9,	10,	baadhi	ya	tafsiri	za	kisasa,	kwa	
sababu	 ya	 uzito	 wa	maana,	 maana	 ya	 kweli	 ya	msalaba,	 wanabadilisha	
maandiko,	lakini	katika	King	James,	inatoa	wakati	sahihi.	Paulo	anasema,	
mstari	 wa	 tisa,	 tunaudhiwa	 lakini	 hatukuachwa,	 tunatupwa	 chini	 lakini	
hatujaangamizwa.	
2	 Wakorintho	 4:9,	 tunaudhiwa	 lakini	 hatukuachwa,	 tunatupwa	 chini	
lakini	 hatuangamizwi.	 Siku	 zote	 tukichukua	 katika	 mwili	 kufa	 kwake	
Bwana	Yesu,	ili	uzima	wa	Yesu	nao	udhihirishwe	katika	miili	yetu.	Wakati	
huo	 wa	 kujinyima	 mtu	 anapokushtaki,	 mtu	 anakushambulia,	 mtu	
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anakufokea	 na	 jibu	 hilo	 la	 upole	 la	 upendo,	 huruhusu	 Yesu	 ghafla	
kuangaza	katika	maisha	ya	mtu	binafsi	na	kioo	kinaundwa.	 	Na	mwenye	
dhambi	 hujiona	 kwenye	 kioo	 hicho	 na	 kusadikishwa	 hushika	 roho.	 Na	
kisha	 kuna	 fursa	 ya	 toba.	 	 Lakini	 maadamu	 tunatafuta	 kuwafikisha	
wahusika	 kwenye	 vyombo	 vya	 sheria,	 hakuna	 kioo	 kinachowekwa.		
Hakuna	kujinyima.		Na	tunaendelea.	Paulo	anasema,	"Sikuzote	tukivumilia	
katika	 mwili	 kufa	 kwake	 Bwana	 Yesu."	 Na	 hii	 ndiyo	 maana	 halisi	 ya	
msalaba.	 Kama	 inavyosema	 katika	 Waebrania	 6:6,	 na	 twende	 huko.	
Waebrania	6:6.	
Najua	 baadhi	 yetu	 tumesikia	 vifungu	 hivi,	 lakini	 kadiri	 ninavyoendelea	
kusema,	mtasikia	maneno	haya	mara	 kwa	mara.	 “wakaanguka	baada	 ya	
hayo,	 haiwezekani	 kuwafanya	 upya	 tena	 hata	 wakatubu;	 kwa	 kuwa	
wamsulibisha	 Mwana	 wa	 Mungu	 mara	 ya	 pili	 kwa	 nafsi	 zao,	 na	
kumfedhehi	kwa	dhahiri."	Wakati	huo,	hebu	fikiria	juu	yake.	Wakati	huo,	
ambapo	mtu	anakufokea,	kwa	sababu	yoyote	ile,	mtu	huyo	anapokufokea,	
Kristo	 anajeruhiwa	 ndani	 ya	 mtu	 huyo	 kwa	 sababu	 kuna	 hisia	 hizo	 za	
hasira,	za	kuteswa	ziko	mbali	sana	ndani	ya	Kristo.	Na	anapowapa	uzima	
na	wanadhihirisha	kwa	sauti	hii	ya	hasira,	inamchoma	Kristo.	
Na	kwa	sababu	ya	mazingira	wanayoyatengeneza	wakati	anachomwa,	njia	
pekee	 ya	 wewe	 kumpa	 Mwokozi	 wako	 kikombe	 cha	 maji	 baridi	 kwa	
wakati	 huo	 ni	 kusulubishwa	 pamoja	 naye	 kama	 hao,	 mazingira	 hayo	
yanakupiga	na	mwili	wako	unataka	kujibu	na	wewe	tulia	hapo	na	acha	tu	
yakuchome.	 	 Mkivumilia	 katika	 mwili	 kufa	 kwake	 Bwana	 Yesu,	 shinda	
ubaya	 kwa	 wema.	 Hili	 huleta	 msalaba	 katika	 nuru	 mpya	 kabisa,	 lakini	
nimeshasema	 hivi	 kabla,	 mtazamo	 huu	 wa	 msalaba	 ni	 kitu	 ambacho	
kinasumbua	sana.	Ni	ukweli	usio	wa	kawaida.		Pole	kwa	Al	Gore.	
Inaharibu	siku	yako	kuwaza	juu	ya	mateso	ya	Yesu	siku	zote.	Nina	mambo	
ninayohitaji	kufanya,	mambo	ninayohitaji	yafanyike.	Kufikiria	juu	ya	Yesu	
na	 yuko	 katika	 uchungu	 mwingi	 kwa	 sababu	 kwa	 kweli,	 ikiwa	 Yesu	
angeingia	 kupitia	 mlango	 huo	 sasa,	 bado	 angekuwa	 amebeba	 msalaba	
huo.	 Mgongo	 wake	 ungechanika.	 	 Angekuwa	 na	 taji	 ya	 miiba.	 Damu	
ingekuwa	 inashuka	 usoni	 mwake,	 kwa	 sababu	 ndivyo	 Anavyopitia	 sasa	
hivi.	Katika	 roho,	 si	 katika	mwili,	 katika	Roho,	kama	vile	baba	au	mama	
anavyochomwa	na	uchungu	wa	kuona	kile	kinachotokea	kwa	mtoto	wao,	
kama	inavyosema	katika	Waebrania	6:	6,	wanamsulubisha	wenyewe	upya	
Mwana	wa	Mungu	katika	roho.	
Na	 hivyo	 msalaba	 unaendelea	 na	 ndiyo	 maana	 inasema	 katika	 Ufunuo	
13:8,	Kristo	aliyechinjwa	 tangu	kuwekwa	misingi	ya	ulimwengu.	 	Tangu	
mwanzo	kabisa	wa	historia	ya	dunia,	Adamu	alipofanya	dhambi	dhidi	ya	
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Muumba	 wake,	 Kristo	 alichomwa	 rohoni	 mwake.	 Uchungu	 alioupata	
Adamu	 na	 Hawa	 walipomgeuka,	 kila	 mzazi	 anajua	 kwamba	 watoto	
wanapofanya	 maamuzi	 na	 kuwaasi	 na	 kuacha	 kumwabudu	 Mungu	
wanayemwabudu,	kwamba	huwachoma	wazazi	kwa	huzuni	isiyoelezeka.	
Bila	 shaka	 mtoto	 hajui	 chochote	 kuhusu	 uchungu.	 Na	 wakiufahamu	
wanaamua	kupuuza	kwa	sababu	wakiufahamu	na	kuanza	kuutafakari	basi	
sasa	inabidi	wabadilike	na	hawataki	kubadilika.	Kwa	hivyo	wanaupuuzia.	
Na	 hii	 ndiyo	 kanuni	 nzima	 ya	 usingizi.	 Ili	 tufurahie	 maisha	 yetu,	 tuishi	
maisha	 mazuri	 au	 maisha	 yoyote	 tunayoyataka,	 kufanya	 mambo	
tunayotaka	kufanya,	inatubidi	kulala	kwenye	mateso	ya	Yesu.		Tunapaswa	
kuacha	kufikiria	juu	ya	mateso	ya	Kristo.	Kwa	sababu	ikiwa	unafikiria	ni	
kiasi	 gani	 Anateseka	 kwa	 sasa,	 lazima	 ubadilike.	 Unapaswa	 kuwa	 mtu	
tofauti.	 Wakati	 Mwokozi	 wako,	 kama	 unampenda,	 huwezi	 kuwa	 kimya	
kwa	hilo.	Inabidi	ubadilike.	Lazima	ujibu.		
Ninawezaje	 kurahisisha	 maisha	 yako?	 Kwa	 kujua	 bila	 shaka	 kila	
unapokerwa,	 kila	 unapokasirika,	 kila	 unapojieleza,	 kwa	 ubinafsi	
unamchoma.	Je,	hutaki	kuacha	hilo?	
Hivyo	ndivyo	mwezi	mpya	unavyohusu,	kupokea	roho	kwa	kiasi	kikubwa	
zaidi.	Mkipokea	 roho,	 ombeni	 kwa	 ajili	 ya	 roho.	Baba	 yuko	 tayari	 kutoa	
Roho	Wake	kwa	watoto	wake	kuliko	sisi	kutoa	zawadi	nzuri	kwa	watoto	
wetu.	 Yuko	 tayari	 zaidi	 kufanya	hivi,	 lakini	 tunahitaji	 kuombaa.	Ombeni	
nanyi	 mtapata,	 tafuteni	 nanyi	 mtaona,	 bisheni	 nanyi	 mtafunguliwa	
mlango.	 Je,	 tunajiuliza	kwa	nini	 tunaomba	kidogo	sana,	sababu	pekee	ya	
kuweza	 kuomba	 kidogo	 ni	 kwa	 sababu	 tunalala	 sana.	 	 Kwa	 sababu	
unapolala,	 hausikii	 uchungu	 wa	 Mwokozi	 wetu.	 Hujisikii	 uchungu.	 Na	
hivyo	huna	haja	ya	kuomba.	Lakini	unapoanza	kuhisi	maumivu,	unaanza	
kuomba.	
Na	 hivi	 ndivyo	 ilivyokuwa	 kwa	 wanafunzi.	 Tunaona	 katika	 wanafunzi	
katika	Mathayo	26.	Na	haishangazi	 kwamba	 tunasoma	katika	mfano	wa	
wanawali	10	katika	Mathayo	25.	Ni	wanawali	wangapi	walilala?	
[Kusanyiko:	Wote.]	
Wanawali	 wote	 walilala.	 Nini	 maana	 ya	 mfano	 huu	 wa	 usingizi?		
Ninaamini	 kwamba	 umefafanuliwa	 kwetu	 katika	 Mathayo	 26,	 wakati	
wanafunzi	wanalala	kwa	mateso	ya	Yesu	katika	bustani	 ya	Gethsemane.		
Kwa	 sababu	 wanapomwona	 Mwokozi	 wao	 katika	 uchungu,	 kwamba	
wanampenda	 sana,	 badala	 ya	 kuingia	 katika	mateso	 yake	 pamoja	 naye,	
katika	 ushirika	wa	mateso	 yake,	wanaenda	 kulala.	Mwitikio	wa	 asili	wa	
mwanadamu	kwa	aina	hiyo	ya	nguvu,	na	kumuona	Yesu	akiyumbayumba	
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na	 kuugua,	 jasho	 la	 matone	 ya	 damu	 yakitoka.	 Hawawezi	 kukabiliana	
nayo,	majibu	yao	ya	asili	ni,	lakini	alikuwa	anaenda	kuwa	Mfalme	wetu	na	
kuwatupa	Warumi	na	sasa	...	Twende	tukalale	na	tutakuwa	vizuri	asubuhi	
kwa	sababu	Yesu	anatengeneza	kila	kitu.	Anajua	jinsi	ya	kukabiliana	nayo.	
Anajua	 jinsi	 ya	 kurekebisha,	 lakini	 waliamka	 mapema	 sana.	 Ni	 kama	
wakati	 ambapo	mwanangu	wa	kwanza	 alipozaliwa,	mke	wangu	alikuwa	
na	uchungu	wa	 saa	11	na	 alikuwa	na	 shida	nyingi.	Na	kuna	neno	hili	 la	
ajabu	linaloitwa	epidural.	
Na	mke	wangu	alikuwa	na	ugonjwa	wa	epidural	na	saa	tatu	asubuhi	wote	
tulilala.	 Na	 kisha	 nikasikia	 mtoto	 akilia	 na	 mimi	 nikaamka	 na	 mimi	
nikajisemea,	"Ndiyo."	Na	halafu,	loo,	ni	chumba	cha	jirani.	Jinsi	gani	bado	
tuna	uchungu?	Hapana.	Wanafunzi	wakilala	kwa	mateso	ya	Yesu.		
Inabidi	 tuelewe	 tunapomtazama	 hasa	 Petro	 na	 nadhani	 wengi	 wetu	
tunajifananisha	na	Mtume	Petro,	inawezaje	kuwa?	Mstari	wa	38,	Mathayo	
26:38	 kisha	 akawaambia,	 Roho	 yangu	 ina	 huzuni	 nyingi	 kiasi	 cha	 kufa;	
kaeni	hapa	mkeshe	pamoja	nami.	Ungefanya	nini?	
Kama	vile	Yeye	anakufikia	na	kusema,	tafadhali	nisaidie,	kwa	kweli,	nina	
wakati	 mgumu	 sana.	 Naye	 akaendelea	 mbele	 kidogo,	 akaanguka	
kifudifudi,	 akisema,	 “Baba	 yangu,	 ikiwezekana,	 kikombe	 hiki	 kiniepuke.		
Akawaendea	 wanafunzi	 wake,	 akawakuta	 wamelala.	 Nakushukuru	
Mungu,	 mimi	 si	 kama	 Petro.	 Yesu	 anamwambia	 kwa	 upole,	 "Petro,	
hukuweza	 kukesha	 pamoja	 nami	 hata	 saa	 moja?	 Kesheni	 na	 kuomba."	
Yesu	 hasemi	 kesheni	 na	 mwombe	 kwa	 sababu	 anakasirika	 kwamba	
hawafanyi	 hivyo	 kwa	 ajili	 yake,	 anashughulika	 na	 Petro	 kwamba	
usipoomba,	hautakuwa	tayari	kwa	yale	yatakayokupata.	
Nina	wasiwasi	na	wewe,	Petro,	unahitaji	kuomba	Petro.	Nina	wasiwasi	na	
wewe.	Yesu	ana	wasiwasi	juu	yake	wakati	Yeye	ana	uzito	wote	wa	dunia?	
Je,	 unaweza	 kufikiria	 uzito	 wote	 wa	 dhambi	 za	 ulimwengu	 juu	 Yake	
wakati	huo,	Anatoka	jasho	matone	ya	damu	na	Ana	wasiwasi	juu	ya	Petro	
kuwa	na	uwezo	wa	kupitia	hili	katika	wakati	ujao.	Akaenda	tena	akaomba	
mara	 ya	 pili,	 akaomba,	 akisema,	 Baba,	 Baba	 yangu,	 ikiwa	 kikombe	 hiki	
hakiwezi	 kuniepuka	 na	 napaswa	 kukinywa,	 mapenzi	 yako	 yafanyike.	
Akaja	akawakuta	wamelala	tena.	
Ninaona	 kuwa	 ni	 ngumu	 sana	 kusoma.	 Kwa	 sababu	 ninaangalia	 asili	
yangu	 mwenyewe,	 kulala	 kwa	mateso	 ya	 Kristo	 kwa	 sababu	 kunahitaji	
kujinyima	 ambako	 ni	 kukubwa	 kuliko	 kile	 wanachotaka	 kutoa.	 Kujitoa	
wenyewe.	 Shetani	 bila	 shaka	 anashughulika	 na	 malaika	 zake	 akijaribu	
kuwafanya	 wazito	 na...	 Lakini	 kama	 wangeomba,	 kama	 wangeshikilia,	
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wangeweza	kuwa	macho	na	kuamka.	Na	kwa	hakika,	katika	hali	hiyo	ya	
kusinzia,	hakuna	kitu	kibaya	zaidi	kuliko	kuamshwa	kutoka	katika	hali	ya	
kusinzia	wakati	hujafanya	maombi	yoyote	na	shari	 iko	juu	yako.	Hapo	si	
mahali	pazuri	pa	kuwepo.	Sote	tumekuwepo,	sivyo?		Hakika	nimekuwepo.	
Na	 tunapata	 hii	 kwa	 viwango	 vikubwa,	 haswa	 wale	 wanaopenda	
kutembelea	tovuti	za	Facebook	zenye	utata,	na	watu	wanakutumia	jumbe	
zenye	 Barbs	 na	 unaamka	 asubuhi.	 	 Na	 kama	 wale	 ambao	 wameunasa,	
walingia	moja	 kwa	moja	 kwenye	 Facebook	 na	watu	wanakuchatisha	 na	
haujaomba,	na	kukupa	habari	mbaya.	Unathubutu	vipi?	Afadhali	kuomba	
kwanza	kuliko	kufanya	hivyo.		Kulala	kwa	mateso	ya	Yesu.	Fikiri	juu	Yake.	
Je,	 unaweza	 kuishi	 wiki	 nzima,	 miezi	 bila	 kufikiria	 juu	 ya	 mateso	 ya	
Kristo?	Kwa	wakati	wote	hauwazii	hilo,	umelala,	umelala.	
Na	 nikamwambia	Mwokozi	 wangu,	 "Unataka	 nifanye	 nini?	 Sijui	 jinsi	 ya	
kujibu."	 Anasema,	 "Je,	 mwaweza	 kukesha	 pamoja	 nami	 kwa	 saa	moja?"	
Kujua	 tu	 kwamba	 unaniwazia,	 kujua	 tu	 kwamba	 kuna	 mtu	 duniani	
anayefikiria	 jinsi	 ninavyohisi,	 hiyo	 inanisaidia.	 Inanisaidia.	 Kujua	 tu	
unaniwazia.	Ndiyo	maana	 tuna	 dhabihu	 ya	 asubuhi	 na	 jioni,	mara	mbili	
kwa	siku.	Fikiria	juu	ya	mateso	ya	Yesu	kwa	sababu	anapitia	haya	yote.	Na	
kwa	 nini	 anapitia	mateso	 haya	 yote?	 Kwa	 nini	 Anapitia	mchakato	 huu?	
Kwa	 nini	 yuko	 tayari	 kuvumilia	mambo	 haya	 yote	 kwa	 urahisi,	 inatupa	
wewe	 na	mimi	muda	 zaidi	wa	 kuwa	 kama	Kristo.	 Na	 tunauliza	 swali	 la	
kawaida.	Kama	Kristo	angekuja	usiku	wa	leo,	ungekuwa	tayari?	
Kwa	hiyo	 inatupa	muda	zaidi.	Lakini	kukupa	muda	zaidi,	kila	anapovuta	
pumzi,	ni	uchungu	mkali	Kwake.	Bila	 shaka,	uzuri	kwa	Yesu	ni	kwamba	
Yeye	ni	mshika	Sabato.	Na	anapolala	katika	kifua	cha	Baba	yake	siku	ya	
Sabato,	 Baba	 humpa	 nguvu.	 Humtia	 nguvu	 Mwanawe,	 humpa...	
Anamvuvia	Mwanawe.	Anamshikilia	kwa	nguvu.	Anakaa	katika	kifua	cha	
Baba,	 Yoh	 1:18	 ili	 kumtia	 nguvu	 ili	 kukabiliana	 na	 wiki	 nyingine	 ya	
kupigwa	 na	 kuchapwa	mijeledi	 na	 kuzomewa	 na	 kupigiwa	makelele	 na	
kunyanyaswa	wiki	nzima.	
Bado	 anashughulika	 nayo.	 Baba	 yake	 anamshikilia	 siku	 ya	 Sabato	 ili	
kumtia	nguvu.	Mtazamo	huu	wa	msalaba	hubadilisha	usomaji	wao	wote	
wa	Biblia,	kwa	sababu	inachukua	mtu	ambaye	amekuwa	mgumu	wa	moyo	
kwa	ukweli	wa	mahusiano	ambapo	anaweza	kusoma	hadithi	katika	Agano	
la	Kale,	kama	vile	mapigo	ya	Misri	na	kuuawa	kwa	wazaliwa	wa	kwanza	
na	kusema,	vizuri,	ooh	vema,	hata	hivyo,	hivyo	usomaji	mzuri.	Kuwaweka	
watu	wangu	utumwani?	Wafe,	 lakini	huwezi	kufikiria	hivyo	unapoelewa	
msalaba	ni	nini,	huwezi,	kwa	sababu	ukweli	ni	kwamba	wakati	wale	...	Na	
ninaona	picha	hii,	naona	picha	ya	mama	wa	Misri	akiwa	ameshika	mwili	
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wa	mwanawe	na	bintiye	aliyekufa	na	kupiga	mayowe	na	kuomboleza.	Je,	
unafikiri	Yesu	hahisi	hivyo?	Ni	uchungu	Kwake.	
Unapokuwa	na	mtazamo	huu	wa	msalaba	na	upendo	usio	na	kikomo	wa	
Mungu	 kwa	 watoto	Wake,	 huwezi	 kuendana	 na	 mambo	 haya.	 Kwamba	
Mungu	anaua	katika	Agano	la	Kale.		Inabidi	uwe	mgumu	katika	roho	yako	
ili	 kuamini	 hili.	 Inabidi	 uangalie	mbali	 na	msalaba.	 Lakini	 unapotazama	
kujikana	nafsi	kwa	Kristo	na	ukweli	kwamba	Yeye	ameunganishwa	kwa	
karibu	 na	 kila	 mwanadamu	 na	 katika	 dhiki	 zetu	 zote,	 Yeye	 anataabika,	
mtazamo	huo	wa	msalaba	unabadilisha	sana	usomaji	wako	wa	Biblia.	Ni	
lazima,	inakukazimu	kubadilika.	
Na	 tunasoma	 katika	 Isaya	 43,	 kile	 hasa	 kilichotokea	 katika	 Misri	 na	
mataifa	mengine	 ya	 karibu.	 "Kwa	maana	mimi	 ni	 Bwana,	Mungu	wako,	
Mtakatifu	wa	Israeli,	Mwokozi	wako.	Nilitoa	Misri	kuwa	ukombozi	wako."		
Kwa	 hiyo	 ikiwa	Mungu	 alitoa	Misri	 kwa	 ajili	 ya	 fidia	 ya	 Israeli,	 basi	 je,	
ilimgharimu	 Baba	 yetu	 kitu	 kutoa	 fidia	 hiyo?	 Alilipa	 bei	 ya	 fidia.	 43:3,	
lakini	si	Misri,	Ethiopia	na	Seba	pekee.	Ilimbidi	kuzitoa	ili	Israeli	waweze	
kutoroka	kutoka	Misri.		Hakutaka	kuiangamiza	Misri,	lakini	njia	pekee	ya	
Waisraeli	kuwekwa	huru	ilikuwa	ni	lazima	atoe	ulinzi	wake	kwa	Wamisri	
na	 kuwaruhusu	 kuteseka	 kutoka	 kwenye	mikono	 ya	mharibifu.	 Na	 kwa	
hivyo	kile	ninachokiona	katika	Maandiko,	ambacho	kwangu	ni	mapinduzi	
kamili	 katika	 suala	 la	 kuelewa	 jinsi	 tunavyosoma	Biblia	 ni	 kwamba	 kila	
wakati	mtu	angamizwapo	katika	Biblia	na	kuuawa,	Kristo	anasulubiwa.	
Kila	 wakati	 mtu	 anapokufa	 kwa	 njia	 ya	 vurugu,	 kwa	 kitendo	 chochote,	
hadithi	 zote,	 Agano	 la	 Kale	 ni	 picha	 ya	 msalaba	 wa	 Kristo.	 Na	 kisha	
unaanza	kuona	picha	ya	msalaba	ambayo	kwa	ufahamu	wangu	bora,	na	
ningependa	 kuwa	 na	 makosa	 ambayo	 ulimwengu	 haujawahi	 kuyasikia.	
Haujawahi	kusikia.	Ni	mapinduzi	kamili	katika	uelewa.	
Unaanza	 kuelewa.	 Nami	 nafikiri	 akilini	 mwangu,	 wakati	 wa	 gharika,	
pumzi	 ya	 mwisho	 ya	 maisha	 ilikuwa	 na	 mamilioni	 ya	 watu	 kwenye	
gharika,	lakini	Kristo	ambaye	ni	uzima	wetu,	yuko	pamoja	nao.	 	Anapitia	
hadi	 mwisho	 kabisa,	 pumzi	 yao	 ya	 uchungu	 ya	 mwisho,	 woga	 wao,	 na	
hofu	 wao,	 Anayahisi	 yote	 kama	 vile	 Alivyofanya	 pale	 msalabani.	
Alichodhihirisha	miaka	 2000	 iliyopita	 ni	 ufunuo	 kwa	 hisia	 zetu	 butu	 za	
mateso	ya	Kristo	katika	historia	yote	ya	wanadamu.	
Ni	 mtazamo	 huu	 wa	 msalaba	 ambao	 ninaamini	 utawavuta	 watu	 wote	
kwake.	Lakini	katika	uwezo	huo	unaovuta,	kwa	sababu	kwangu,	mtazamo	
huu	wa	msalaba	una	nguvu	nyingi	sana	yenye	ushawishi	moyoni	mwangu.	
Siwezi	kupinga.	Siwezi,	unanibidisha	sana.	Ni	mzuri	sana.	Ni	wa	thamani	
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sana	 kwamba	 ni	 lazima	 nijisalimishe	 kwayo.	Mtazamo	 huu	wa	msalaba	
unadai	 mwitikio	 wa	 ubinadamu,	 huwezi	 kuwa	 kimya.	 	 Huwezi	 kuketi	
kanisani	 siku	ya	Sabato	au	 Jumapili,	 na	kwenda	 [kupiga	miayo].	Huwezi	
kuwa	na	jibu	hilo	kwa	mtazamo	huu	wa	msalaba.		Lazima	uanguke	juu	ya	
mwamba	huo	na	kuvunjika,	 au	mwamba	huo	utakuponda	katika	ugumu	
wa	moyo	wako.	Katika	upinzani	kamili,	sitakubali	kujikana	huku.	Kiwango	
hicho	cha	kujinyima	hakihitajiki,	si	lazima.	Wala	sitajisalimisha	kwacho.	
Hakuna	 njia	 nyingine	 ninayoweza...	 Ninaposoma	 maandiko	 kuleta	
upatanisho	wa	ukweli	kwamba	kwangu	kuishi	miaka	50	isiyo	ya	kawaida	
ambayo	nimeishi	katika	mateso	ambayo	Kristo	amepitia	 ili	 kunilinda	na	
kunipa	 maisha	 haya	 yanaifanya	 nafsi	 yangu	 kuwa	 na	 thamani	 isiyo	 na	
kikomo.	 Sivyo?	 	 Zaburi	 40:5,	 mawazo	 ya	 Mungu	 kwetu	 hayawezi	
kuhesabiwa.	Ninyi	 ni	wa	 thamani	 kuliko	 shomoro	wengi.	 Na	 kama	 nina	
thamani	 hiyo	 Kwake,	 basi	 unawezaje	 kuchukua	 kitu	 ambacho	 ni	 cha	
thamani	isiyo	na	kikomo	na	kwenda,	"kukitupa	motoni."	
Haina	 maana	 yoyote	 kuchukua	 kitu	 cha	 thamani	 isiyo	 na	 kipimo	 na	
kusema,	 "Oh,	 nimemalizana	 na	 wewe,	 katika	 moto.	 Kwaheri.	 Sikuhitaji	
tena."	 	 Unafanya	 hivyo	 kwa	 kitu	 ambacho	 hakina	 thamani	 kwako	 tena	
ambacho	...	Na	hili	ni	janga	la	kutisha	la	mtazamo	wa	Ukristo	wa	kawaida	
ni	 hatimaye	 mwisho	 wa	 waovu	 unatuambia	 kwamba	 Mungu	 anakuja	
ambapo	 anaamua	 na	 kusema	 huna	 cha	 zaidi	 Kwake.	 Haishangazi	 watu	
wana	 shida.	Haishangazi	watu	wanatumia	dawa	 za	kulevya,	 haishangazi	
watu	 wanaenda	 mbali	 sana,	 haishangazi	 kwamba	 watu	 hawaamini	
Mungu.	
Kwa	 sababu	 ya	 ufahamu	 huu.	 Na	 kwa	 hivyo	 ninakualika	 ufikirie	 juu	 ya	
mambo	haya.	Ni	mtazamo	huu	wa	msalaba	ambao	umenibadilisha	kabisa.	
Ninapoutazama	 msalaba	 huu,	 mateso	 ya	 Kristo,	 kujikana	 nafsi,	 kifungu	
cha	Maandiko	nilichotazama	hapo	awali,	inamaanisha	nini	kubeba	katika	
mwili,	kufa	kwa	Bwana	Yesu,	kusulubiwa,	upya.	
Sote	 tunajua	 andiko.	 	 Nimesulubishwa	 pamoja	 na	 Kristo.	 	 Vema,	 ikiwa	
nimesulubishwa	 pamoja	 na	Kristo,	 basi	 Kristo	 angali	 amesulubishwa.	 Si	
Yeye?	 Haisemi	 nimesulubishwa	 kama	 Kristo.	 	 Nimesulubishwa	 pamoja	
Naye,	 ambayo	 ni	 uthibitisho	 kwamba	 uchungu	Wake	 bado	 unaishi	 siku	
baada	 ya	 siku	 katika	 mambo	 ya	 kutisha	 yanayotendeka.	 Hatutawahi	
katika	 enzi	 zote	 za	 umilele,	 kumaliza	 kina	 cha	 upendo	 wa	 Mungu	 na	
uchungu	 na	 mateso	 ambayo	 Amepitia	 kwa	 miaka	 6,000	 iliyopita,	
hatutawahi	 kumaliza	 bahari	 isiyo	 na	 kikomo	 ya	 upendo	 huo.	 Siwezi	
kuielewa.	 Umilele	 hautaufunua	 kamwe,	 hautafichua	 kikamilifu	 kile	
Alichopitia.	Hatutawahi	kujua	kiwango	kamili	 cha	kile	ambacho	Baba	na	
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Mwanawe	walipata	 ili	kutuhakikishia	maisha	ya	uhuru	kamili,	na	uhuru,	
na	upendo	na	furaha	na	amani.	
Kamwe.	 Ni	 mkubwa	 sana.	 Ni	 mkubwa	 sana	 kwangu	 kuuelewa.	 Na	 kwa	
hiyo	wakati	huu	wa	Sabato	na	mwandamo	wa	mwezi,	 ambapo	Roho	wa	
Mungu	 anapopita,	 anatupa	 fursa	 hiyo	 ya	 kufikiri	 juu	 ya	 hili	 na	 kuanza	
kuamka	kutoka	katika	usingizi	wetu.	Kwa	nini	hatujasikia	haya?	Kwa	wale	
ambao	tumetembea	katika	Vuguvugu	 la	Majilio,	ujumbe	huu	ulihubiriwa	
miaka	 120	 iliyopita.	 Je,	 tunawezaje	 kuwa	 hatuzungumzi	 juu	 ya	 mambo	
haya?		Yapo	katika	maandishi	yetu,	tumepewa,	lakini	kwa	nini	hatuyaoni?		
Kwa	 sababu	 ni	 kizuizi	 cha	 msalaba.	 	 Msalaba	 unachukiza	 mwili	 wa	
mwanadamu.	 Tunahitaji	 kulala	 kwa	 mateso	 ya	 Kristo	 ili	 niweze	 kuishi	
maisha	 yangu.	 Ninaweza	 kufanya	 mambo	 ninayotaka	 kufanya,	 lakini	
inasema	 katika	 Kitabu	 cha	 Petro,	 kwamba	 tunaweza	 kuharakisha	 kuja	
kwa	Kristo.	
Na	kwa	kuyashikilia	mateso	ya	Kristo,	kudhamiria	kutojua	chochote	kati	
yetu	 isipokuwa	 Kristo	 na	 Yeye	 aliyesulubiwa	 na	 kukaa	 juu	 ya	 kujikana	
huko	kubadilishwa	kuwa	sura	hiyo	ili	tunapokuwa	hadharani	na	wengine	
au	pamoja	na	familia	zetu,	na	tuanze	kuonyesha	kioo	hicho	cha	kujinyima	
ili	 wale	 wanaotuzunguka	 waanze	 kujiona	 jinsi	 tunavyowaona.	 	 Ndipo	
matengenezo	 makubwa	 yataanza	 kutokea	 miongoni	 mwa	 watu	 wa	
Mungu.	Na	ni	mawazo	ambayo	ningependa	kukuacha	nayo	usiku	wa	leo.	
Kesho,	 tunataka	 kwenda	 zaidi	 kama	 tulivyotangaza	 kwenye	 hukumu.	
Hukumu.	 Na	 wazo	 lilinijia	 kwa	 wazi	 kwamba	 ikiwa	 si	 Mungu	
anayeangamiza	 watu,	 basi	 Mungu	 sio	 yeye	 anayeamua	 kuwaangamiza	
watu.	Yeye	hahukumu	watu,	kama	Yesu	asemavyo	katika	Yohana	5,	"Baba	
yangu	hahukumu	au	kumwadhibu	mtu	yeyote."	Na	 sikupata	memo	hiyo	
nilipokuwa	mdogo.	Kwa	namna	fulani	nilikosa	hiyo.	
Ninayo,	 Mungu	 atakupata.	 Nimepata	 hiyo	 memo.	 Na	 niliogopa.	 Lakini	
nataka	 kumalizia	 na	 wazo	 la	 upendo	 wa	 ajabu	 wa	 Mungu,	 upendo	 wa	
ajabu	wa	Mungu	kupitia	mateso	haya	kwa	ajili	yetu.	Na	kama	nilivyosema	
hapo	mwanzo,	ndipo	nilipoyaona	mateso	ya	mama	yangu,	kwa	muda	huo	
mfupi,	maisha	yangu	yote	yalibadilika.	Nilimfikiria	yeye	badala	yangu,	na	
hilo	 lilibadili	 maisha	 yangu	 yote.	 Na	 ninaamini	 jambo	 lile	 lile	 litatokea	
kwa	kumwangalia	Kristo	na	kumfikiria	yeye	kuliko	mimi.	Je,	tuombe?	
Baba	uliye	mbinguni,	nakushukuru	kwa	zawadi	ya	Mwanao.	Kwa	maana	
jinsi	 hii	 uliupenda	 ulimwengu	 hata	 ukamtoa	Mwanao	 pekee	 ili	 kila	mtu	
amwaminiye	 asipotee,	 bali	 awe	 na	 uzima	 wa	 milele.	 Asante	 kwa	
kutuonyesha	 Bwana	 Yesu,	 kujikana	 kwako	 kuu.	 Umetudhihirishia.	 Ni	
jambo	la	ajabu	sana,	halieleweki	kwangu,	lakini	ni	zuri.	Linavutia.			
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Utupe	 roho	 hii,	 utusaidie,	 ili	 tuwe	 kioo	 kwa	 wale	 wanaotuzunguka,	
tusilipize	 kisasi,	 tusirudishe	 mabaya,	 tusishindane	 na	 uovu,	 lakini	
tushinde	 ubaya	 kwa	wema	 kwa	 kujikana	 wenyewe,	 ili	 Kristo	 atukuzwe	
katika	yote.	Nami	nakushukuru	kwa	jina	la	Yesu.	Amina.	
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UKWELI WA SASA 
	
Ukweli wa sasa unawakilishwa kama msichana aliyekaribia 
kuzaa uzao wa Masihi. Joka hilo humvamia lakini mumewe 
humwangalia kwa uangalifu huo mwororo anapojitayarisha 
kwa ajili ya utoaji wa uzao ambayo anatamani sana 
udhihirike. Wafuasi wa kweli ya sasa hivi karibuni wataingia 
katika usiku wa giza wa msukosuko wa sasa wa ulimwengu 
lakini katika jaribu hilo la imani yake na katika kujifunza 
kutoshindana na uovu katika mwili, atakuwa tayari kwa ajili 
ya upepo wenye nguvu unaoenda kasi ambao utaiangazia 
dunia kwa nguvu.  utukufu au tabia ya Bwana. Sikiliza Roho 
wa Yesu anachosema sasa kwa kanisa lake. Hakikisha wito na 
uchaguzi wako. Jifunze ili ujionyeshe kuwa umeidhinishwa. 
Tembea na Mwokozi wako katika kweli na Upendo. 

 

	


